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สารบญั (ต่อ) 

รายงานการประชุมสภาผูแ้ทนราษฎร ชุดทีÉ ๒๕ ปีทีÉ ๒ 

ครั ÊงทีÉ ๒๓ (สมยัสามญัประจาํปีครั ÊงทีÉสอง) เป็นพเิศษ 

วนัพธุทีÉ ๑๗ กุมภาพนัธ ์พุทธศกัราช ๒๕๖๔ 

ณ อาคารรฐัสภา 

 

 หน้า 

  ผูอ้ภปิราย  

  - นายวริชั รตันเศรษฐ ๓๙๓ ๓๙๔ 

  - นายสมคดิ เชืÊอคง ๓๙๕ 

  - นายณฐัวุฒ ิบวัประทุม ๓๙๕ ๔๙๙ ๕๐๐ 

๕๓๑ ๕๓๒ 

  - นางสาวจริาพร สนิธุไพร ๓๙๗ ๔๐๑ ๔๔๐ 

  - นายสุรยิะ จงึรุง่เรอืงกจิ ๔๑๘ 

  - พลเอก ประยทุธ์ จนัทรโ์อชา ๔๒๑ ๔๘๓ ๕๔๙ 

๖๒๓ ๖๒๕ ๗๐๗ 

๗๑๑ 

  - นายพจิารณ์ เชาวพฒันวงศ ์ ๔๔๐ ๔๔๒ 

๔๔๘ 

  - นายขจติร ชยันิคม ๔๔๓ ๔๔๔ 

๔๔๗ 

  - นายชยัวุฒ ิธนาคมานุสรณ์ ๔๔๔ ๔๔๕ ๔๕๑ 

๖๙๐ 

  - นางสาวปารณีา ไกรคปุต์ ๔๔๔ ๔๔๕ ๔๔๖ 

๔๔๗ ๔๔๘ ๕๐๕ 

๕๐๖ ๕๐๗ ๕๓๒ 

๕๓๖ ๕๓๗ ๕๔๓ 

๖๙๕ ๖๙๖ ๗๑๒ 

  - นายไชยา พรหมา ๔๕๒ ๔๕๕ 

    

  



๒ 
 

 หน้า 

  ผูอ้ภปิราย  

  - นายวโิรจน์ ลกัขณาอดศิร ๔๗๗ ๔๘๐ 

๔๘๒ ๔๙๐ ๔๙๒ 

๔๙๗ ๔๙๘ ๕๐๐ 

๕๐๔ ๕๐๗ ๕๐๙ 

๕๑๒ ๕๑๔ ๕๑๕ 

๕๑๙ ๕๒๒ ๕๒๓ 

๕๒๔ ๕๒๕ ๕๒๖ 

๕๒๗ ๕๒๘ ๕๓๐ 

๕๓๑ ๕๓๓ ๕๓๖ 

๕๓๘ ๕๓๙ ๕๔๐ 

๕๔๑ ๕๔๒ ๕๔๓ 

๕๔๔ ๕๔๕ ๕๔๖ 

๕๔๗ ๕๔๘ ๕๔๙ 

๕๖๕ ๕๖๖ 

  - นายสริพิงศ์ องัคสกุลเกยีรต ิ ๔๗๙ ๕๑๑ 

  - นายศุภชยั ใจสมทุร ๔๘๑ ๔๙๑ ๔๙๒ 

๔๙๘ ๔๙๙ ๕๐๘ 

๕๐๙ ๕๒๐ ๕๒๑ 

๕๓๐ ๕๓๑  

  - นายรงัสกิร ทมิาตฤกะ ๔๙๗ ๔๙๘ ๕๑๙ 

๕๒๐ ๕๔๖ 

  - นายวรีะกร คาํประกอบ ๕๑๔ ๖๓๖ ๖๓๗ 

๖๖๔ 

  - นายธรีจัชยั พนัธุมาศ ๕๒๐ ๕๒๑ 

    

    

  



๓ 
 

    

 หน้า 

  ผูอ้ภปิราย  

  - นายไพบลูย ์นิตติะวนั ๕๒๔ ๕๒๖ 

๕๒๗ ๕๒๘ 

๕๒๙ ๕๓๐ ๕๓๔ 

๕๓๕ ๕๓๘ ๕๓๙ 

๕๔๕ 

  - นายอคัรเดช วงษ์พทิกัษ์โรจน์ ๕๓๓ ๖๔๗ ๖๔๘ 

๖๔๙ ๖๖๓ ๖๖๔ 

  - นายคารม พลพรกลาง ๕๓๗ 

  - นายนิโรธ สนุทรเลขา ๕๔๐ ๖๙๗ ๗๐๔ 

  - นายสริะ เจนจาคะ ๕๔๑ ๕๔๒ ๕๔๓ 

๕๔๕ 

  - นางกรณศิ งามสุคนธร์ตันา ๕๔๖ ๕๔๗ ๕๔๘ 

๖๙๓ ๖๙๔ 

  - นายสนอง เทพอกัษรณรงค ์ ๕๔๘ 

  - นายอนุทนิ ชาญวรีกลู ๕๕๖ 

  - นายเรวตั วศิรุตเวช ๕๖๖ ๕๖๗ ๕๗๗ 

  - นายชลน่าน ศรแีกว้ ๕๘๑ ๕๘๓ ๖๐๓ 

  - นางสาววรรณวภิา ไมส้น ๖๐๗ ๖๖๗ ๖๖๘ 

  - พลเอก ประวติร วงษ์สุวรรณ ๖๒๒ 

  - นายสพุฒันพงษ์ พนัธม์เีชาว ์ ๖๓๐ ๖๓๗ 

  - นายพเิชษฐ์ เชืÊอเมอืงพาน ๖๓๕ ๖๓๖ 

  - นายอาคม เตมิพทิยาไพสฐิ ๖๓๗ 

  - นายจลุพนัธ์ อมรววิฒัน์ ๖๔๗ ๖๔๘ ๖๙๖ 

    

    

    

    

  



๔ 
 

  

 หน้า 

  ผูอ้ภปิราย  

  - นายยทุธพงศ ์จรสัเสถยีร ๖๔๙ ๖๕๐ ๖๖๗ 

๖๖๘ ๖๖๙ ๖๗๐ 

๖๗๖ ๖๗๗ ๖๘๗ 

๖๘๘ ๖๘๙ ๖๙๐ 

๖๙๒ ๖๙๔ ๖๙๕ 

๖๙๖ ๖๙๘ ๗๐๓ 

๗๐๔ ๗๐๖ ๗๐๙ 

๗๑๐ ๗๑๑ ๗๑๒ 

๗๒๘ ๗๓๖ 

๗๓๗ ๗๓๙ 

๗๔๐ 

  - นายสชุาต ิชมกลิÉน ๖๕๐ ๖๖๐ ๖๖๑ 

๖๖๒ ๖๖๔ ๖๖๕ 

๖๖๖ ๖๖๘ ๖๖๙ 

  - นายเอกชยั ทรงอาํนาจเจรญิ ๖๖๒ 

  - นายสายณัห์ ยุตธิรรม ๖๙๒ ๗๐๕ ๗๓๗ 

๗๓๘ 

  - นายสญัญา นิลสุพรรณ ๖๙๗ ๖๙๘ 

  - พลเอก อนุพงษ์ เผา่จนิดา ๗๑๓ ๗๑๔ 

๗๒๘ ๗๒๙ 

๗๓๙ ๗๖๕ 

๗๖๗ ๗๘๘ 

๗๘๙ ๘๐๓ 

  - นายสุรเชษฐ์ ประวณีวงศว์ฒุ ิ ๗๔๐ ๗๖๗ 

  - นายประเดมิชยั บญุช่วยเหลอื ๗๖๘ ๗๖๙ ๘๐๒ 

 

ภาคผนวก 

 



๓๙๓ 
สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ     จันทร์ยุคล ๑๗๘/๑ 
 

เร่ิมประชุมต่อเวลา ๐๙.๐๒ นาฬิกา 
ของวันพุธท่ี ๑๗ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ท่านสมาชิกครับ 
ในการพิจารณาญัตติขอเปิดอภิปรายท่ัวไป เพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล  
เมื่อคืนนี้ประธานของที่ประชุมคือท่านสุชาติ ตันเจริญ ได้สั่งให้พักการประชุมเพื่อมาพิจารณา
ต่อในเช้าวันนี้ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ดังนั้น ผมขอด าเนินการประชุมต่อเลยนะครับ 
  เรียนท่านสมาชิกครับ ก่อนท่ีผมจะอนุญาตให้ท่านสมาชิกได้อภิปราย 
ผมขออนุญาตแจ้งเรื่องสรุปเวลาการอภิปราย การพิจารณาญัตติขอเปิดอภิปรายท่ัวไป 
เพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล จากการประชุมเมื่อวานนี้นะครับ ผมขอสรุป 
เวลาการอภิปรายการพิจารณาญัตติดังกล่าวดังนี้ 
  ๑. กรณีไม่นับเป็นเวลาอภิปรายของฝ่ายใด ค ากล่าวของประธาน 
สภาผู้แทนราษฎร ในท่ีประชุมใช้เวลารวม ๒ ชั่วโมง ๓ นาที กับ ๔๖ วินาที นะครับ 
  กรณีนับเป็นเวลาอภิปรายของคณะรัฐมนตรี อภิปรายตอบชี้แจงจ านวน 
๗ ท่าน ใช้เวลา ๒ ชั่วโมง ๒๐ นาที กับ ๒๒ วินาที 
  พรรคร่วมฝ่ายค้านอภิปรายจ านวน ๑๐ ท่าน ใช้เวลา ๙ ชั่วโมง ๔๖ นาที 
กับ ๑๖ วินาที 
  พรรคร่วมรัฐบาลใช้เวลา ๒๗ นาที กับ ๒๖ วินาที จึงขอชี้แจงให้ท่ีประชุม 
ได้รับทราบนะครับ 
  ต่อไปขอเชิญท่านสมาชิกอภิปรายต่อเลยนะครับ  เชิญนางสาวจิราพร 
สินธุไพร ใช้เวลา ๖๐ นาที เชิญครับ 
  นายวิรัช รัตนเศรษฐ (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ท่านประธานครับ 
 
               - ๑๗๙/๑ 
 
 
 



๓๙๔ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ           กรณ์กาญจน์ ๑๗๙/๑ 
 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  คุณจิราพร 
รอนิดหนึ่งนะครับ เชิญท่านวิรัชครับ 
  นายวิรัช รัตนเศรษฐ (แบบบัญชีรายชื่อ )  :  ท่านประธานท่ีเคารพ  
ผม นายวิรัช รัตนเศรษฐ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ  
จังหวัดนครราชสีมา ผมขออนุญาตท่านประธานว่าตลอดการประชุมเมื่อวานเราก็ได้รับ 
ความร่วมมืออย่างดีท้ังพรรคร่วมฝ่ายค้านและพรรคร่วมรัฐบาล ถึงแม้ว่าในบางขณะท่ีจะมี
การอภิปรายกันก็อาจจะมีการประท้วงกันบ้าง แต่ก็อยู่ในกฎ อยู่ในระเบียบและข้อบังคับ 
เพราะฉะนั้นในวันนี้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งครับท่านประธานว่าจะได้รับการร่วมมืออย่างดี  
และในวันนี้ก็ต้องเรียนท่านประธานว่าอย่างไรก็ฝ่ายรัฐบาลก็ต้องขอความกรุณาในส่วนท่ี  
ฝ่ายค้านรับผิดชอบก็คือ ต้องจัดผู้อภิปราย จัดอภิปรายจนถึงช่วง ๐๑.๐๐ นาฬิกา  
เพราะเมื่อวานเราใช้เวลาของฝ่ายค้านในการอภิปรายเพียงแค่ ๙ ชั่วโมงเกือบ ๑๐ ชั่วโมง 
เหลืออีกหน่อยหนึ่งก็ ๑๐ ชั่วโมง เพราะฉะนั้นถ้าเป็นลักษณะนี้ไม่อย่างนั้น ๔ วันอาจจะ 
ไม่จบ เพราะว่าเวลาท่ีออกมาท้ังหมดท่านประธานครับ มันก็น้อยนิด แต่วันนี้เราเริ่มเร็ว 
ก็อาจจะได้เวลาคืนมา เพราะฉะนั้นก็ในเรื่องแรก  
  ในเรื่องท่ี ๒ สิ่งท่ีเป็นห่วงก็คือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพราะเวลาในส่วนท่ียื่น 
เอามาแล้ว หรือใส่ลงไปแล้วไม่ได้มีการดูก่อนว่าเป็นอย่างไร ตรงนี้ละครับท่ีเป็นสาเหตุท่ี  
ท าให้มีการประท้วง เพราะฉะนั้นในส่วนนี้ก็ผมอยากอนุญาตเรียนท่านประธานว่าเจ้าหน้าท่ี 
ฝากมาก็คือ ถ้ามีการฟ้องร้องหรืออะไรเจ้าหน้าท่ี ท่ีเป็นคนท่ีเผยแพร่ เผยภาพออกไปยัง
โทรทัศน์ทุก ๆ ช่องก็ต้องร่วมรับผิดชอบด้วย เขาฝากมาบอกว่าอะไรก็ตามทีท่ีคิดว่า 
มันไม่ควรก็ขอให้ตัดตรงนี้เขาฝากมาครับ แต่ท้ังนี้ท้ังนั้นก็อยู่ท่ีดุลยพินิจในส่วนของแต่ละท่าน
ท่ีจะอภิปราย ก็ขอขอบคุณครับท่านประธานครับ  
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :   ขอบคุณครับ 
เวลารวมเมื่อวานนี่นะครับ เราใช้เวลา ๑๒ ชั่วโมง ๓๔ นาที ๔ วินาที ผมลืมแจ้งไป ก็ขอให้
ท่านสมาชิกได้ยึดข้อบังคับเป็นหลักนะครับในการอภิปราย ถึงแม้ว่าจะได้รับการยกเว้น  
ในการน าเสนอเอกสารต่าง ๆ ท่ีจะน าเข้าสู่การประชุมสภา เราก็ต้องค านึงถึงส่วนประกอบ
หลาย ๆ ด้านนะครับ เมื่อวานนี้ก็ผล เชิญท่าน 
 



๓๙๕ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ   กรณ์กาญจน์ ๑๗๙/๒ 
 
  นายสมคิด เช้ือคง (อุบลราชธานี)  :  กราบเรียนท่านประธานท่ีเคารพครับ 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  เชิญครับ 
  นายสมคิด เชื้อคง (อุบลราชธานี )  :  สมคิด เชื้อคง พรรคเพื่อไทย  
จังหวัดอุบลราชธานี ในฐานะวิป (Whip) ฝ่ายค้าน ก็กราบเรียนท่านประธานอย่างนี้ 
นะครับว่าเมื่อวานมีการอภิปราย เหตุท่ีเราใช้ชั่วโมงได้น้อยหน่อยก็เนื่ องจากการเริ่มต้น 
ท่ีช้าด้วย อันท่ี ๑ 
  อันท่ี ๒ อย่างท่ีท่านประธานทราบนะครับ ก็มีการประท้วงกันบ้างซึ่งก็จบลง
ด้วยดี แต่เมื่อวานเราก็จัดบุคคลท่ีอภิปรายได้ตามกรอบท่ีฝ่ายค้านก าหนด เพราะฉะนั้นวันนี ้
ผมก็เชื่อว่าทางพรรคร่วมฝ่ายค้านก็จะได้ด าเนินการตามท่ีเป็นข้อตกลงกับทางรัฐบาล ก็ขอให้
รัฐบาลตอบให้ตรงเท่านั้นละครับ ขอบพระคุณครับ 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  เชิญ 
ท่านณัฐวุฒิครับ คุณจิราพรรอแป๊บหนึ่งนะครับ 
  นายณัฐวุฒิ บัวประทุม (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ขอบคุณครับท่านประธาน  
ณัฐวุฒิ บัวประทุม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ในฐานะวิป (Whip) ฝ่ายค้าน  
ในสัดส่วนของพรรคก้าวไกลครับ ต้องขอบพระคุณท่านประธานนะครับท่ีกรุณาได้สรุป 
เร่ืองของเวลาเป็นไปอย่างท่ีท่านสมคิดได้ตั้งประเด็นนะครับ ซึ่งอันนี้ก็คงเป็นความร่วมมือกัน
ท้ังในส่วนของฝ่ายค้านและรัฐบาลครับ แต่ผมมีประเด็นนิดเดียวครับท่านประธาน  
ในส่วนเรื่องของการน าเสนอข้อมูลครับ เมื่อวานผมเองได้รับแจ้งจากเพื่อนสมาชิกของ 
พรรคก้าวไกล ๒ ท่านด้วยกันนะครับว่ามีข้อจ ากัดหรือติดขัดเวลาท่ีจะขึ้นน าเสนอข้อมูล 
ในส่วนของงานโสตทัศนูปกรณ์ของสภานะครับ ท่ีมีการขอดูข้อมูลก่อน แน่นอนครับสมาชิก 
มีเอกสิทธิ์ มีความรับผิดชอบครับ ผมยืนยันว่าพรรคก้าวไกลเองทุกสคริปต์ (Script)  
ทุกเอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์นั้นมีฝ่ายนโยบายของพรรคท่ีตรวจแล้วครับ เรามั่นใจว่า
ข้อมูลดังกล่าวนั้นไม่ไปกระทบหรือผิดข้อบังคับหรือแม้กระท่ังผิดรัฐธรรมนูญแต่ประการใด
ครับ แต่ต้องขอความกรุณาท่านประธานสื่อสารไปยังฝ่ายสื่อนะครับ ช่วยระมัดระวังท่าที 
ในการปฏิบัติต่อสมาชิกของพรรคด้วยครับ ไม่เช่นนั้นเองเราต้องส่ง ส.ส. ขึ้นไปก ากับ  
การน าเสนอ ซึ่งผมไม่อยากให้มีภาพแบบนั้นครับ ขอบคุณท่านประธานครับ 
 



๓๙๖ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามญัประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ   กรณ์กาญจน์ ๑๗๙/๓ 
 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ขอบคุณครับ  
ก็ให้เป็นไปตามระเบียบเป็นไปตามข้อบังคับแล้วกันนะครับ พอแล้วนะครับ หารือ  
เชิญคุณจิราพรครับ จะได้ไม่เสียเวลา เชิญครับ  
 

- ๑๘๐/๑ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๙๗ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ       ณัฐวัฒน์ ๑๘๐/๑ 
 
   นางสาวจิราพร สินธุไพร (ร้อยเอ็ด)  :  ท่านประธานท่ีเคารพ ดิฉัน จิราพร 
สินธุไพร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดร้อยเอ็ด เขต ๕ พรรคเพื่อไทย ดิฉันจะอภิปราย 
ไม่ ไ ว้ วางใจ พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรีและรั ฐมนตรี ว่ าการ
กระทรวงกลาโหม โดยมีข้อกล่าวหาดังนี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา บริหารราชการ
แผ่นดินล้มเหลว ผิดพลาด บกพร่องอย่างร้ายแรง ไร้ประสิทธิภาพ ไร้ภูมิปัญญา  
ไร้ความสามารถ ไร้คุณธรรม ไร้จริยธรรม ไร้ภาวะผู้น า ไร้จิตส านึกความรับผิดชอบ ไม่ปฏิบัติ
หน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ปกปิดการกระท าความผิดของตนเองและพวกพ้อง 
ไม่มีความรอบคอบระมัดระวัง ไม่ค านึงถึงประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อประเทศอย่างร้ายแรง ก่อนท่ีฉันจะเริ่มการอภิปรายดิฉันขอกราบเรียน 
ท่านประธานว่าดิฉันมีเอกสารลับราชการ ลับท่ีสุด และเอกสารลับระหว่างประเทศ 
เป็นจ านวนมากค่ะ แต่ดิฉันจะขอน ามาใช้ประกอบการอภิปรายเท่าท่ีจ าเป็น ท่านประธาน  
ท่ีเคารพคะ ความเสียหายต่อแผ่นดินอันเกิดจากน้ ามือและการตัดสินใจท่ีผิดพลาดของ  
พลเอก ประยุทธ์  จั นทร์ โ อชา  ท่ีดิ ฉั นจะอภิปรายต่ อจากนี้ มี จุ ด เ ริ่ มต้ นมาจาก 
การท ารัฐประหารในปี ๒๕๕๗ ซึ่งท าให้ประเทศไทยได้ผู้น าท่ีลุแก่อ านาจ บริหารประเทศ 
ภายใต้สังคมท่ีไม่เป็นประชาธิปไตย เสพติดการใช้อ านาจท่ีประชาคมโลกไม่ยอมรับจนน าไปสู่ 
การเกิดข้อพิพาทระหว่างประเทศ สร้างความเสียหายต่ อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน 
และการกระท าอันลุแก่อ านาจของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ในครั้งนั้นมีผลประโยชน์ของ
ประเทศชาติและประชาชนเป็นเดิมพัน ท่านประธานท่ีเคารพคะ ดิฉันก าลังพูดถึงคดี 
เหมืองทองอัครา พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้า คสช. ในขณะนั้นใช้อ านาจตาม
มาตรา ๔๔ ออกค าสั่งระงับกิจการเหมืองแร่ทองค าท่ัวประเทศ เป็นผลให้ บริษัท อัครา  
รีซอร์สเซส จ ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทท่ีประกอบกิจการเหมืองแร่ทองค าในรอยต่อจังหวัด
พิจิตร  จั งหวัด เพชรบู รณ์และจั งหวัดพิษณุ โลกต้องยุติ กิ จการ และเป็น เหตุ ให้   
บริษัท คิงส์เกต คอนโซลิเดตเต็ด ลิมิเต็ต ซึ่งเป็นบริษัทสัญชาติออสเตรเลีย ผู้ถือหุ้นใหญ่
ตัดสินใจฟ้องราชอาณาจักรไทยผ่านกลไกความตกลงเสรีทางการค้าไทย-ออสเตรเลีย หรือ
ทาฟต้า (TAFTA) และมีการประเมินว่าคดีครั้งนี้ไทยอาจต้องแพ้และต้องชดใช้ค่าเสียหาย 
เป็ นมู ลค่ าสู งถึ ง ๗๕๐ ล้ านเหรี ยญสหรั ฐ หรื อสู งถึ ง  ๒๒ ,๕๐๐ ล้ านบาท ดั งนั้ น 
 



๓๙๘ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ       ณัฐวัฒน์ ๑๘๐/๒ 
 
ค่ะท่านประธานท่ีเคารพดิฉันจ าเป็นต้องอภิปรายในวันนี้เพื่อรักษาผลประโยชน์ของ 
ประเทศชาติไม่ให้ พลเอก ประยุทธ์ เอาผลประโยชน์ เอาทรัพยากรของประเทศไปแลกกับ
บริษัทต่างชาติเพื่อให้ตัวเองพ้นจากความผิด ท่านประธานท่ีเคารพคะ คดีเหมืองทองอัครา
กลายเป็นข่าวครึกโครมอีกครั้งหนึ่งจากการอภิปรายของท่าน ส.ส. สุทิน คลังแสง  
ในการประชุมร่วมรัฐสภาเพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีในวันท่ี ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ ค่ะ และในวัน
เดียวกันนั้นเองพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ก็ได้มอบหมายให้ ท่านสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ  
ขึ้นชี้แจงแทนว่ารัฐบาลไทยมีโอกาสชนะเพราะจากการตรวจสอบของกระทรวงอุตสาหกรรม
พบว่าบริษัทดังกล่าวท าผิดเงื่อนไขคือสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทไม่สามารถ
ดูแลความเรียบร้อยและท าให้ชาวบ้านได้รับผลกระทบ จึงเป็นเหตุให้ พลเอก ประยุทธ์  
ต้องสั่งปิดเหมืองแร่ดังกล่าวไป ท่านประธานท่ีเคารพคะ ดิฉันกราบเรียนว่าค าชี้แจงดังกล่าว 
ไม่เป็นความจริงค่ะ วันท่ี ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
มีบัญชาให้ ๔ กระทรวง คือ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๔ กระทรวง
นี้ให้ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกรณีผลกระทบจากการท าเหมืองแร่ทองค าของ 
บริษัท อัครา รีซอร์สเซส จ ากัด (มหาชน) หลังจากนั้นมีการตั้งคณะท างานขึ้นมาหลายคณะ 
เพื่อด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงหลายเดือน จนกระท่ังการตรวจสอบแล้วเสร็จ  
ท่านประธานท่ีเคารพคะ และผลการตรวจสอบในครั้งนั้นอยู่ในมือของดิฉันในขณะนี้ค่ะ 
กระทรวงอุตสาหกรรมได้มีหนังสือถึง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ตามหนังสือลับ ด่วนที่สุด 
ท่ี อก ๐๕๐๒/๒๐๑๖ ลงวันท่ี ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางแก้ไขปัญหาผลกระทบ
จากการประกอบกิจการเหมืองแร่ทองค า เอกสารลับฉบับนี้มีสาระส าคัญว่าหน่วยงาน 
ท่ีเกี่ยวข้องท้ังหมดยังไม่สามารถสรุปได้ว่าการท าเหมืองแร่ทองค าของบริษัท อัครา รีซอร์สเซส 
จ ากัด (มหาชน) สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในพื้นท่ีจริงหรือไม่ 
 

- ๑๘๑/๑ 
 
 
 



๓๙๙ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ              ณัฏฐ์ณรัณ ๑๘๑/๑ 
 
ต่อมาค่ะ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่จัดการประชุมเพื่อหารือแนวทาง 
การแก้ไขปัญหาจากการประกอบกิจการและการท าเหมืองแร่ทองค าของบริษัท อัครา  
รีซอร์สเซส จ ากัด (มหาชน) ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันท่ี ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมดีบุก 
ชั้น  ๒ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  ปรากฏว่าในวันนั้นมี ผู้ แทน 
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ได้ชี้แจงและให้ความเห็นเกี่ยวกับกรณี
การใช้มาตรา ๔๔ ในการด าเนินการแก้ปัญหาเหมืองทองว่า การใช้มาตรา ๔๔ โดยไม่มี
หลักฐานทางวิทยาศาสตร์รองรับชัดเจนจะส่งผลกระทบต่อการลงทุนของประเทศ จึงไม่เห็น
ด้วยกับการน ามาตรา ๔๔ มาใช้บังคับในกรณีดังกล่าว และในการประชุมวันนั้นเองค่ะก็มี
ความเห็นของผู้แทนกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย  
กรมอเมริกาและแปซิฟิก จากกระทรวงการต่ างประเทศทุกกรมของกระทรวง  
การต่างประเทศเห็นตรงกันกับของกระทรวงพาณิชย์ว่าการใช้มาตรา ๔๔ จะส่งผลกระทบ
รุนแรงต่อประเทศในด้านความเชื่อมั่นด้านการค้าและการลงทุน ซึ่งผลกระทบจะไม่จ ากัด
เฉพาะผู้ประกอบการจากออสเตรเลีย แต่รวมไปถึงพบผู้ประกอบการและนักลงทุนจาก  
ท่ัวโลกค่ะ  ท่านประธานท่ีเคารพคะ และผลการประชุมวันนั้นได้ถูกส่ งต่อไปยัง  
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้า คสช. ในขณะนั้นตามหนังสือของกระทรวง
อุตสาหกรรม ลับ ด่วนท่ีสุด ท่ี อก ๐๕๐๒/ล ๕๗๐๙ ลงวันท่ี ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  
กราบเรียน หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ผ่านรองนายกรัฐมนตรีนายวิษณุ เครืองาม 
ลงชื่อน าส่งหนังสือฉบับนี้โดย นางอรรชกา ศรีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 
ฉบับนี้ค่ะ ในเอกสารนี้มีการระบุเนื้อหาเสร็จสรรพครบถ้วนค่ะ เท้าความมาตั้งแต่การตั้ง
คณะกรรมการขึ้นมาเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีของบริษัทอัครา รีซอร์สเซส จ ากัด 
(มหาชน) พร้อมท้ังมีรายละเอียดท่ีระบุว่าหน่วยงานไม่สามารถสรุปได้ว่าปัญหาข้อร้องเรียน
และผลกระทบต่าง ๆ เกิดจากการประกอบกิจการเหมืองแร่ทองค าหรือไม่ และท่ีผ่านมา 
ยังไม่มีหน่วยงานราชการ หรือสถาบันใดกล้ายืนยัน หรือให้การรับรองว่าปัญหาดังกล่าว 
มีสาเหตุเกิดจากการประกอบกิจการเหมืองแร่ทองค า และยังมีรายละเอียดมาท่ีกระทรวง
อุตสาหกรรมน าเรียนพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ถึงความเห็นของกระทรวงพาณิชย์ 
และกระทรวงการต่างประเทศถึงผลกระทบ และความสุ่มเสี่ยงท่ีจะถูกการฟ้องร้องจาก 
การใช้มาตรา ๔๔ ในการด าเนินการแก้ปัญหาเหมืองทอง และในท้ายหนังสือดังกล่าว 



๔๐๐ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ              ณัฏฐ์ณรัณ ๑๘๑/๒ 
 
กระทรวงอุตสาหกรรมได้สรุปแนวทางการด าเนินการให้เป็น พลเอก ประยุทธ์ เป็น  
๒ แนวทางเพื่อตัดสินใจเลือก แนวทางท่ี ๑ คือให้ด าเนินการตามกฎหมาย และระเบียบ 
ต่าง ๆ ซึ่งท่ีเกี่ยวข้องในปัจจุบันโดยรอผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
ท่านประธานท่ีเคารพคะ ทางเลือกท่ี ๑ ก็คือว่าให้ พลเอก ประยุทธ์ เลือกใช้กฎหมายปกติค่ะ 
ค่อย ๆ ด าเนินการอย่างเป็นขั้นเป็นตอน ซึ่งในตอนนั้นเรามีท้ัง พ.ร.บ. เหมืองแร่ ท้ัง พ.ร.บ. 
สิ่งแวดล้อมค่ะ หรือให้ พลเอก ประยุทธ์ เลือกแนวทางท่ี ๒ คือให้ใช้อ านาจตามมาตรา ๔๔ 
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ออกค าส่ังหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติในการระงับการประกอบกิจการเหมืองแร่ทองค า ปรากฏว่าแม้
จะมีหน่วยงานคัดค้านค่ะ แต่สุดท้ายแล้ว พลเอก ประยุทธ์ เลือกใช้วิธีท่ี ๒ คือใช้อ านาจตาม
มาตรา ๔๔ สั่งปิดเหมืองแร่ทองค า ท่านประธานท่ีเคารพคะท่ีดิฉันน าหลักฐานชิ้นนี้มาแสดง 
ดิฉันไม่ได้ต้องการปกป้องบริษัทคิงส์เกต คอนโซลิเดตเต็ด ลิมิเต็ต แต่ท่ีดิฉันก าลังจะชี้ให้เห็น
ก็ คื อ ค ว า ม ช อ บ ธ ร ร ม ใ น ก า ร ใ ช้ อ า น า จ ข อ ง  พ ล เ อ ก  ป ร ะ ยุ ท ธ์  จั น ท ร์ โ อ ช า  
ท่ีไร้ส านึก ความรับผิดชอบจนเกิดผลกระทบต่อประเทศอย่างร้ายแรง ไม่ใช้กฎหมายปกติ 
ในการเข้าไปจัดการดูแล ปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนในเรื่องของสิ่งแวดล้อม และ 
ในเรื่องของสุขภาพอย่างเป็นขั้นเป็นตอน แต่กลับเลือกที่จะใช้กฎหมายท่ีไม่ได้รับการยอมรับ 
จากอารยประเทศเข้าไปจัดการ โดยท่ียังไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ท่ีชัดเจน ท่ีส าคัญค่ะ  
มีหน่วยงานท่ีมีความเชี่ยวชาญด้านข้อกฎหมาย แล้วก็ความตกลงระหว่างประเทศอย่าง
กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงการต่างประเทศก็ ได้คัดค้านแล้วนะคะว่า ถ้าใช้ 
มาตรา ๔๔ โดยไม่มีหลักฐานสนับสนุนอาจจะน าไปสู่การถูกฟ้องร้องภายใต้ทาฟต้า (TAFTA) 
และเกิดความเสียหายต่อประเทศอย่างใหญ่หลวง แต่ พลเอก ประยุทธ์ก็ไม่รับฟังค าคัดค้าน
แต่อย่างใด จนในท่ีสุดน ามาสู่การถูกฟ้องร้อง และสุดท้ายปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัญหาสุขภาพ
ของประชาชนก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม ท่านประธานท่ีเคารพคะ แต่ท่ีแย่ 
ไปกว่านั้นก็คือว่าภายหลังท่ีมีกระแสข่าวว่าบริษัทคิงส์เกต คอนโซลิเดตเต็ด ลิมิเต็ต จะใช้
สิทธิในการฟ้องร้องไทยในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  
ก็ได้ให้สัมภาษณ์ท่ีตอกย้ าถึงตรรกวิบัติท่ีคิดว่ามาตรา ๔๔ คือกฎหมายท่ีท าให้ตนมีอ านาจ 
ทุกอย่างจนไม่ยอมฟังเสียงทัดทานจากใคร ดิฉันขอนอนุญาตเปิดคลิป (Clip) ท่ี ๑ ค่ะ  
   (เจ้าหน้าท่ีด าเนินการเปิดคลิปภาพ) 



๔๐๑ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ              ณัฏฐ์ณรัณ ๑๘๑/๓ 
 
  นางสาวจิราพร สินธุไพร (ร้อยเอ็ด)  :  ท่านประธานท่ีเคารพคะ นี่คือค าพูด
ของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันท่ี ๙ สิงหาคม 
๒๕๖๐ เป็นการให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการออกค าสั่งมาตรา ๔๔ หลังจากท่ีมีรายงานข่าวว่า
บริษัทคิงส์เกตผู้ร่วมทุนใหญ่ของบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จ ากัด (มหาชน) ยื่นข้อเรียกร้องให้
รัฐบาลชดใช้ค่าเสียหายทางธุรกิจมูลค่า ๗๕๐ ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ ๒๒,๕๐๐ ล้านบาท 
ขอให้ท่านประธานขีดเส้นใต้เน้น ๆ ท่ีค าว่า ท่ีใช้มาตรา ๔๔ ในประเทศนี้ผมไม่ต้องรับผิดชอบ
อะไรท้ังสิ้น ผมท าได้หมด แต่เมื่อผมใช้มาตรา ๔๔ ผมไม่ต้องกลัวอะไรท้ังสิ้นเพราะคุ้มครอง
ผม ท่านประธานท่ีเคารพคะ การใช้อ านาจต้องใช้ด้วยส านึกความรับผิดชอบ แต่ พลเอก 
ประยุทธ์ ใช้อ านาจแบบไร้ส านึกความรับผิดชอบค่ะ ใช้อ านาจเป็นตัวน าไม่ตัดสินใจจาก
ข้อมูลและข้อเท็จจริง ประเด็นเหมืองทองค าบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จ ากัด (มหาชน)  
ถูกพิจารณาและถูกคัดค้านจากหน่วยงานท่ีรู้เรื่องดีที่สุด แต่กลับถูกตัดสินใจโดยคนท่ีไม่รู้เรื่อง
มากท่ีสุด พลเอก ประยุทธ์ ซึ่งเป็นคนท่ีมีอ านาจตัดสินใจค่ะ -------------------------------- 
 

- ๑๘๒/๑ 
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สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ                     รัชนีพร ๑๘๒/๑ 
 
ตอนนั้นรู้เพียงอย่างเดียวว่ามีมาตรา ๔๔ เป็นอ านาจเด็ดขาดแล้วตัวเองไม่ต้องรับผิดชอบ
อะไร แต่จริง ๆ แล้วท่านประธานท่ีเคารพคะ พลเอก ประยุทธ์ไม่ใช่ไม่รู้เรื่องนี้เรื่องเดียว  
แต่ท่านไม่รู้อีกหลายเรื่องค่ะ พลเอก ประยุทธ์ไม่รู้ว่าหน้าท่ีผู้น ากองทัพต้องไม่ยุ่งการเมือง  
ไม่รู้ว่าการท ารัฐประหารคืออาชญากรรมท่ีร้ายแรงท่ีสุดในระบอบประชาธิปไตย ไม่รู้ว่า 
การยึดอ านาจและเขียนกติกาเพื่อสืบทอดอ านาจ คือความอัปยศ ไม่รู้ว่าตลอดระยะเวลา
เกือบ ๗ ปีท่ีผ่านมาประชาชนต้องทนทุกข์ยากล าบากแค่ไหน แล้วก็ไม่รู้ว่าคนส่วนใหญ่ 
เบื่อหน่ายนายกรัฐมนตรีคนนี้ขนาดไหนจนต้องออกมาขับไล่ท้ังบ้าน ท้ังเมือง ดิฉันอยากรู้ 
ว่าตลอดชีวิตของ พลเอก ประยุทธ์ท่านเคยรู้อะไรบ้างนอกจากการท ารัฐประหารและการใช้
มาตรา ๔๔ ท่านประธานท่ีเคารพคะ รัฐบาลพยายามออกมาประโคมข่าวโฆษณาชวนเชื่อว่า
ยืนยันหนักแน่น บอกว่าคดีเหมืองทองอัคราไทยมีโอกาสชนะ แต่ดิฉันกราบเรียนว่าแม้แต่
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบโดยตรงอย่างกระทรวงอุตสาหกรรมยังวิเคราะห์ตั้งแต่ต้นว่า 
ไทยมีโอกาสสูงท่ีจะแพ้คดีค่ะ ท่านประธานท่ีเคารพคะ ดิฉันขออนุญาตให้ท่านประธาน 
ตามดิฉันมา วันนี้ดิฉันจะพาท่านเข้าสู่ห้องประชุมท่ีลับท่ีสุด ไปดูกันว่าในห้องประชุมนี้เขาคุย
ถึงกรณีเหมืองทองอัครากันว่าอย่างไร ในห้องประชุมลับท่ีสุดแห่งนี้เป็นการประชุมของ
คณะกรรมการด าเนินงานระงับข้อพิพาทระหว่างราชอาณาจักรไทยกับบริษัท คิงส์เกต  
มีการประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีท่ี ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา 
ณ ห้องประชุมโพรแทช ชั้น ๒ อาคารกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ วันนั้นค่ะ
เป็นการประชุมเพื่อประเมินสถานการณ์ก่อนท่ีบริษัท คิงส์เกต คอนโซลิเดตเต็ด ลิมิเต็ต  
จะมีการฟ้องร้อง เมื่อมีการหารือว่าถ้าบริษัท คิงส์เกต คอนโซลิเดตเต็ด ลิมิเต็ต ตัดสินใจ 
ฟ้องไทยผ่านกลไกอนุญาโตตุลาการแนวโน้มจะเป็นอย่างไร ปรากฏว่าปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรมซึ่งท าหน้าท่ีเป็นประธานในวันนั้นได้ชี้แจงในท่ีประชุมว่ากระทรวงอุตสาหกรรม
เห็นว่าทางเลือกในกรณีท่ีต้องเข้าสู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการ ฝ่ายไทยมีโอกาสแพ้คดี 
สูงมาก เนื่องจากค าสั่ง คสช. อาจถือเป็นการด าเนินการท่ีไม่ชอบด้วยบทบัญญัติภายใต้
ทาฟต้า (TAFTA) ประกอบกับยังไม่มีข้อพิสูจน์ว่าการท าเหมืองตามกรณีข้อพิพาทก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ซึ่งจะส่งผลให้ไทยถูกตัดสินให้ต้องชดเชยทางการเงิน
ให้แก่บริษัท คิงส์เกต คอนโซลิเดตเต็ด ลิมิเต็ต รวมถึงค่าใช้จ่ายในการด าเนินการด้าน
กฎหมายเป็นจ านวนเงินท่ีสูงมาก ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของรัฐบาลไทยด้วย  
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สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ                     รัชนีพร ๑๘๒/๒ 
 
ท่านประธานท่ีเคารพคะแม้แต่หน่วยงานท่ีรู้เรื่องนี้ดีท่ีสุดอย่างกระทรวงอุตสาหกรรมค่ะ  
ยังมีความเห็นว่าไทยจะแพ้คดีค่ะ แล้วรัฐบาลท าไมถึงยังกล้ามาสะกดจิตประชาชนว่าไทย 
มีโอกาสชนะ นอกจากนี้ความเห็นของหน่วยงานท่ีเห็นว่าไทยจะแพ้คดีก็ยังสอดคล้องกับ
แนวทางในการแก้ไขข้อพิพาทกับบริษัท คิงส์เกต คอนโซลิเดตเต็ด ลิมิเต็ต ท่ีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงอุตสาหกรรมได้เสนอต่อคณะรัฐมนตรีในวันท่ี ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ เพื่อให้
คณะรัฐมนตรีพิจารณาก าหนดทางเลือกในการแก้ไขปัญหา ซึ่งมีอยู่ ๔ ทางเลือกด้วยกันค่ะ 
๑. กรณีบริษัท คิงส์เกต คอนโซลิเดตเต็ด ลิมิเต็ต เลิกการประกอบธุรกิจแต่ได้รับเงินชดเชย 
๒. กรณีบริษัท คิงส์เกต คอนโซลิเดตเต็ด ลิมิเต็ต กลับมาประกอบธุรกิจและได้รับเงินชดเชย 
๓. กรณีบริษัท คิงส์เกตคอนโซลิเดตเต็ด ลิมิเต็ต กลับมาประกอบธุรกิจและได้รับการชดเชย
ในรูปแบบอื่นท่ีไม่ใช่ตัวเงิน และ ๔. กรณีเจรจาไม่เจรจากับบริษัท คิงส์เกต คอนโซลิเดตเต็ด 
ลิมิเต็ต ท่านประธานท่ีเคารพคะท่านยังจ าได้ไหมว่าก่อนหน้านี้ท่านสุริยะ จึงรุ่ งเรืองกิจ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมได้มาตอบสภาแทน พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
บอกว่าการต่อสู้กับคดีเหมืองทองอัคราไทยชนะแน่นอนค่ะ แต่วันนี้ท่านรัฐมนตรีกลับมา
เสนอแนวทางแก้ปัญหาซึ่ง ๓ แนวทาง ในแนวทางท้ังหมดเป็นแนวทางท่ีไทยแพ้คดีท้ังหมด 
เหลือแค่แนวทางเดียวท่ีไทยต้องไปตายเอาดาบหน้า แสดงว่าการตอบท่านสุทิน คลังแสง  
ในวันนั้นเป็นการตอบแบบแก้ผ้าเอาหน้ารอด ใช่หรือไม่ ท้ัง ๆ ท่ีรู้ว่าตัวเองจะแพ้คดี ดิฉัน
ไม่ได้ก าลังกล่าวหาว่าท่านก าลังโกหกกลางสภา แต่ดิฉันเข้าใจว่าวันนั้นท่านจ าเป็นต้องช่วย 
พลเอก ประยุทธ์ตอบค าถามช่วยแก้ตัวค่ะ ท่านประธานท่ีเคารพคะตั้งแต่มีการฟ้องร้อง 
รัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ไม่เคยเผยถึงค่าโง่ หรือมูลค่าความเสียหายท่ีไทยต้องชดใช้  
ให้ประชาชนได้ทราบเลยแม้แต่ครั้งเดียวค่ะ ดังนั้นดิฉันจึงจ าเป็นต้องเทียบเคียงกับ 
ค าพิพากษาท่ีใกล้เคียงท่ีสุด ขออนุญาตขึ้นสไลด์ (Slide) แรกนะคะ ----------------------------- 
 

             - ๑๘๓/๑ 
 
 
 
 



๔๐๔ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ    กมณฑ์มาศ ๑๘๓/๑ 
 
ซึ่งปรากฏว่าคดีคิงส์เกตมีลักษณะคล้ายคลึงกับคดีที่รัฐบาลประเทศเวเนซุเอลาได้ด าเนินการ
เวนคืนสัมปทานเหมืองแร่ไปเป็นของรัฐ ซึ่งต่อมาบริษัท คลิตอเรกซ์ อินเตอร์เนชันนัล  
คอร์ปอเรชัน สัญชาติแคนาดาค่ะ ได้น าคดีนี้เข้าสู่การพิจารณาของคณะอนุญาโตตุลาการ   
     และสุดท้ายประเทศเวเนซุเอลาถูกตัดสินให้แพ้คดีและต้องชดใช้เงินให้แก่
บริษัทเอกชนรายดังกล่าวเป็นมูลค่าสูงถึง ๑,๔๐๐ ล้านเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็นเงินไทย 
ราว ๔๒,๐๐๐ ล้านบาท เหตุการณ์นี้เป็นส่วนหนึ่งท่ีท าให้เกิดวิกฤติเศรษฐกิจในประเทศ
เวเนซุเอลา เกิดภาวะเงินไร้ค่ากลายเป็นกระดาษ เกิดจลาจล ขาดแคลนอาหารและยา  
จนประชาชนต้องอพยพหนีตายออกนอกประเทศ ดิฉันเรียนว่าดิฉันไม่อยากให้ประเทศไทย
ต้องเจริญรอยตามประเทศเวเนซุเอลาค่ะ แต่ท่ีตลกร้ายก็คือว่าจากการสืบค้นของดิฉันปรากฏ
ว่าผู้ ท่ี ได้ รับเลือกให้ เป็น เพรสซิ เดนต์  (President)  หรือผู้ ชี้ ขาดในคดี เหมืองทอง 
อัครานี้คือดอกเตอร์ลอเรน เรวี ทนายความสัญชาติสวิตเซอร์แลนด์ค่ะ ซึ่งเป็นคนเดียวกัน  
กับท่ีเป็นผู้ชี้ขาดในคดีเหมืองทองของประเทศเวเนซุเอลา ดังนั้นเหมืองทองของประเทศไทย
กับประเทศเวเนซุเอลาจึงมีความคล้ายคลึงกันใน ๒ ลักษณะ ก็คือ ๑. พฤติกรรมของรัฐ 
ท่ีด าเนินการปิดเหมืองแล้วก็เข้าข่ายเป็นการเวนคืนมาเป็นของรัฐ และ ๒. ผู้ชี้ขาดเป็นคน
เดียวกัน ดังนั้นการพิจารณาคดีในชั้นอนุญาโตตุลาการ จะใช้กฎของอันไซทัล (UNCITRAL) 
ในการตัดสิน ซึ่งเป็นกฎท่ีได้รับการยอมรับท่ัวโลก ดิฉันเชื่อว่าผู้ชี้ขาดท่ีมีความเท่ียงธรรม  
จะไม่ตัดสินคดีให้ย้อนแย้งจากบรรทัดฐานเดิมท่ีเคยได้ตัดสินไว้  
   ขออนุญาตสไลด์ (Slide) ต่อไปนะคะ ดิฉันกราบเรียนว่าเมื่อประเมินด้วย 
การเทียบเคียงกันดูแล้ว จะเห็นว่าถ้าอนุญาโตตุลาการมีค าชี้ขาดหรืออะวอร์ด (Award)  
ให้ประเทศไทยแพ้คดี ประเทศไทยอาจต้องแบกรับความเสียหายท่ีมากกว่า ๒๒,๕๐๐ ล้านบาท
แน่นอนค่ะ เพราะยังมีค่าเสียหายอีกราว ๘ รายการท่ีไทยต้องจ่ายเพิ่ม รวมท้ังหมดเป็น  
๙ รายการ ค่าเสียหายก้อนท่ีใหญ่ท่ีสุดก็คือเป็นค่าใช้จ่ายตามข้ออ้างสิทธิจากการชดเชย 
ความเสียหายท่ีเป็นผลจากการฝ่าฝืนความตกลงทาฟต้า (TAFTA) ในการโอนกิจการ 
มาเป็นของรัฐ -------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

                       - ๑๘๔/๑ 
 



๔๐๕ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ          ดวงใจ ๑๘๔/๑ 
 
ซึ่งจากการแถลงข่าวของบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จ ากัด (มหาชน) ระบุว่าความเสียหายจาก
การถูกระงับประกอบกิจการมูลค่าประกอบสูงถึง ๗๕๐ ล้านเหรียญสหรัฐ หรือว่า 
ราว ๒๒,๕๐๐ ล้านบาท  
   ค่าชดเชยก้อนท่ี ๒ เป็นค่าชดเชยความเสียหายท่ีบริษัท คิงส์เกต คอนโซลิ
เดตเต็ด ลิมิเต็ต ท าประกันความเสี่ยงทางการเมืองไว้กับบริษัท ซูริค ออสเตรเลียน อินซูรันส์ 
ซึ่งศาลเมืองนิวเซาท์เวลล์ตัดสินแล้วว่าสิ่งท่ีรัฐบาลไทยท ากับบริษัท คิงส์เกต คอนโซลิเดตเต็ด 
ลิมิเต็ต เป็นความเสี่ยงทางการเมืองและให้บริษัทประกันภัยจ่ายค่าเสียหายให้กับบริษัท  
คิงส์เกต คอนโซลิเดตเต็ด ลิมิเต็ต กว่า ๕๕ ล้านเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็นเงินไทยราว ๑,๖๕๐ 
ล้านบาท ซึ่ งบริษัทประกันภัยดังกล่าวสามารถจะมาไล่ เบี้ยเอาจากไทยภายหลัง 
ท่ีไทยแพ้คดีได้  
   ก้อนท่ี ๓ เป็นค่าตอบแทนทางกฎหมายในกระบวนการอนุญาโตตุลาการ 
ฝ่ายราชอาณาจักรไทย ซึ่งจากการสืบค้นข้อมูลของดิฉันพบว่าค่าใช้จ่ายในกระบวนการ
อนุญาโตตุลาการโดยท่ัวไปอยู่ท่ีประมาณ ๑๕-๒๐ ล้านเหรียญสหรัฐ แต่ถ้าไทยแพ้คดี  
ไทยก็ต้องจ่ายค่าตอบแทนทางกฎหมายในกระบวนการอนุญาโตตุลาการให้กับฝ่ายคู่กรณี 
ก็คือบริษัท คิงส์เกต คอนโซลิเดตเต็ด ลิมิเต็ต ดังนั้นถ้ารวม ๔ ก้อนนี้เข้าด้วยกัน เฉพาะเป็น
รายการท่ีทราบมูลค่าแน่ชัด มูลค่าความเสียหายท่ีประเทศไทยจะต้องจ่ายอยู่ท่ี ๒๕,๓๕๐ ล้านบาท 
นี่ยังไม่รวมอีก ๕ รายการท่ียังประเมินมูลค่าไม่ได้ ถ้ารวมรายการเหล่านี้อีก ๕ รายการ  
ดิฉันเช่ือว่ามูลค่าความเสียหายจะต้องมหาศาลเกินกว่าท่ี พลเอก ประยุทธ์จะคาดคิดได้  
  ท่านประธานท่ีเคารพคะ แล้วก็อย่าลืมนะคะว่าศาลรัฐธรรมนูญตัดสินแล้วว่า
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้า คสช. ในขณะนั้นไม่ใช่เจ้าหน้าท่ีรัฐค่ะ ดังนั้น 
ความเสียหายท่ีเกิดขึ้นจากการใช้มาตรา ๔๔ ในครั้งนี้  พลเอก ประยุทธ์จึงไม่มีสิทธิ 
เอางบประมาณแผ่นดินท่ีเป็นภาษีของพี่น้องประชาชนแม้แต่สลึง เดียวไปจ่ายค่ะ  
ท่านประธานท่ีเคารพคะ นี่คือความเสียหายต่อประเทศท่ีเราพอจะประเมินเป็นตัวเงินได้  
แต่ความเสียหายท่ีไม่สามารถประเมินค่าได้คือค่าเสียโอกาสของประเทศไทย นักลงทุน  
ท่ัวโลกท่ีเขามองเข้ามาว่าผู้มีอ านาจของไทยใช้อ านาจป่าเถื่อนแบบนี้ ไร้ความรับผิดชอบ  
การท าท่ีไร้มโนส านึกแบบนี้ได้ท าลายความเชื่อมั่นทางธุรกิจ ท าลายภาพลักษณ์ของประเทศไทย
ไปโดยสิ้นเชิง และความเสียหายท่ีไม่อาจเอากลับมาได้นี้ก็ยังไม่รวมความรู้สึกของพี่น้อง 



๔๐๖ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ          ดวงใจ ๑๘๔/๒ 
 
ประชาชนชาวเหมืองอีกกว่าพันชีวิตท่ีต้องเดือดร้อนตกงาน ขาดรายได้ในการจุนเจือ 
ครอบครัวจากการปิดเหมืองกว่า ๔ ปีท่ีผ่านมา อย่าลืมนะคะท่ีดิฉันพูดไปเมื่อสักครู่นี้ 
ท้ัง ๙ รายการ ตอนนี้เป็นค่าใช้จ่ายท่ีเป็นใบเสร็จของรัฐบาลไปแล้วก็คือ ๖๐๐ ล้านบาท 
ท่ีเป็นค่าใช้จ่ายทนายแล้วก็ค่าใช้จ่ายในกระบวนการอนุญาโตตุลาการ เงินจ านวนนี้ค่ะ  
ไม่ว่าไทยจะแพ้หรือชนะคดี พลเอก ประยุทธ์ไม่มีสิทธิมาเอางบประมาณแผ่นดินไปใช้จ่ายค่ะ 
ท่านประธานท่ีเคารพคะ ปรากฏว่าหลังจากท่ีท่าน ส.ส. ชลน่าน ศรีแก้ว ได้เคยอภิปราย
เปิดตัวเลขความเสียหายท่ีเกิดขึ้นจากกรณีเหมืองทองอัคราในการอภิปรายไม่ไว้วางใจ  
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ หลังจากนั้นไม่นานค่ะในเดือน
กันยายน ๒๕๖๓ มีรายงานข่าวว่าบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จ ากัด (มหาชน)  ได้รับอนุญาต 
ให้น าผงทองค าและเงินออกขายได้ และยังได้รับอาชญาบัตรพิเศษส ารวจแร่ทองค าเพิ่มกว่า 
๔๔ แปลง ซึ่งต่อมา พลเอก ประยุทธ์ได้มอบหมายให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องออกมาแก้ข่าวว่า
การไฟเขียวให้บริษัท อัคราน าผงทองค าและเงินไปขายเป็นสิทธิอันชอบธรรมของบริษัท  
อัครา รีซอร์สเซส จ ากัด (มหาชน)  และการออกอาชญาบัตรส ารวจแร่ทองค าท้ัง ๔๔ แปลง 
ท่ีเป็นข่าวนั้นเป็นค าขอเดิมท่ีบริษัท อัคราได้เคยขอไว้เมื่อปี ๒๕๔๖ และเมื่อไทยมี พ.ร.บ. แร่ 
มีกรอบนโยบายแผนยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการทรัพยากรแร่ฉบับใหม่ จึงได้ด าเนินการ
ตามขั้นตอนปกติเพื่อให้บริษัท อัครา รีซอร์สเซส จ ากัด (มหาชน) ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย 
ท่านประธานท่ีเคารพคะ แต่ข้อมูลในเอกสารลับท่ีสุดท่ีอยู่ในมือของดิฉันในขณะนี้ค่ะ ชี้ชัดว่า
การท่ีบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จ ากัด (มหาชน) ได้รับอนุญาตขายผงทองค าและเงิน 
และได้รับอาชญาบัตรพิเศษส ารวจแร่ทองค าเพิ่มในครั้งนี้ไม่ใช่การให้ปกติค่ ะ แต่เป็นสิ่งท่ี
ประเทศไทยให้กับบริษัท คิงส์เกต คอนโซลิเดตเต็ด ลิมิเต็ต เพื่อแลกกับการให้บริษัท  
คิงส์เกต คอนโซลิเดตเต็ด ลิมิเต็ต ถอนฟ้องค่ะ กระบวนการอนุญาโตตุลาการ หลังจาก
กระบวนการอนุญาตให้ขายผงทองค าและเงินและอาชญาบัตรพิเศษส ารวจแร่ทองค า 
แก่บริษัท อัครา รีซอร์สเซส จ ากัด (มหาชน) เริ่มขึ้นภายหลังจากการแถลงปิดคดีท่ีประเทศ
สิงคโปร์เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ท่ีผ่านมา หลังจากนั้นบริษัท คิงส์เกต คอนโซลิเดตเต็ด  
ลิมิเต็ต ได้แถลงปิดคดี แล้วก็อยู่ในระหว่างการรอค าชี้ขาดจากคณะอนุญาโตตุลาการ ----------- 
                - ๑๘๕/๑ 



๔๐๗ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ         วิชชุดา ๑๘๕/๑ 
 
กระทรวงอุตสาหกรรมได้มีหนังสือลับท่ีสุด ด่วนท่ีสุด ท่ี อก ๐๕๐๗/ล ๑๘๔๖ ลงวันท่ี ๒๔ 
มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่อง รายงานสถานการณ์ความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทระหว่าง
ราชอาณาจักรไทยกับบริษัท คิงส์เกต คอนโซลิเดตเต็ด ลิมิเต็ด เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
ซึ่งในหน้า ๖ บริษัทท่ีปรึกษากฎหมายฝ่ายไทย อาร์โนลด์แอนด์พอร์เตอร์ เคย์ สคอเลอร์ 
(Amold & Porter Kaye Scholer) หรือเอพีเคเอส (APKS) ได้ประเมินแนวโน้มผลการ
ตัดสินคดีในชั้นอนุญาโตตุลาการว่ามีโอกาสท่ีคณะอนุญาโตตุลาการอาจพิจารณาตัดสินให้
ประเทศไทยต้องรับผิดชอบต่อมูลค่าความเสียหายท่ีเกิดขึ้นในครั้งนี้ และหนังสือลับท่ีสุดฉบับ
นี้ค่ ะน าส่ ง โดย นายสุริยะ จึ งรุ่ ง เรืองกิจ รัฐมนตรีว่ าการกระทรวงอุตสาหก รรม  
ท่านประธานท่ีเคารพคะ ความเห็นของบริษัทท่ีปรึกษากฎหมายของไทยแปลให้เข้าใจง่าย ๆ 
ก็คือว่าไทยอาจจะแพ้คดีและต้องรับผิดชอบค่าเสียหายท่ีเกิดขึ้นค่ะมันไม่มีท่ีไหนในโลก  
ท่ี ท่ีปรึกษาและทนายความสู้ คดีมาบอกลูกความว่าจะแพ้คดีค่ ะ  มันไม่มี ในโลก  
ขนาดอนุญาโตตุลาการยังไม่มีค าตัดสินออกมา แต่ก็มีการประเมินแล้วว่าแพ้ค่ะดังนั้น 
เป็นท่ีประจักษ์แล้วว่าไทยไม่มีทางชนะ แล้วพลเอก ประยุทธ์ จะเอาท่ีไหนไปชนะคะ เหตุนี้ 
จึงมีการตั้ งกรรมาธิการขึ้นมาเพื่อจะประนีประนอมยอมความกับ บริษัท คิงส์ เกต  
คอนโซลิ เดตเต็ด  ลิมิ เต็ด  กระทรวงอุตสาหกรรมได้มีหนั งสือลับ ท่ีสุด  ด่ วน ท่ีสุด  
ท่ี อก ๐๕๐๗/ล ๓๐๔๔ ลงวันท่ี ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ ถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
เพื่อให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบให้ประเทศไทยเข้าร่วมการเจรจากับบริษัท คิงส์เกต 
คอนโซลิเดตเต็ด ลิมิเต็ด ซึ่งต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีการประชุมในวันท่ี ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
และมีมติคณะรัฐมนตรีในวันนั้นปรากฏอยู่ในเอกสารลับท่ีสุด รายงานการประชุมของ
คณะกรรมการด าเนินการระงับข้อพิพาทระหว่างราชอาณาจักรไทยกับบริษัท คิงส์เกต  
คอนโซลิเดตเต็ด ลิมิเต็ด ครั้งท่ี ๒๐/๒๕๖๓ วันพฤหัสบดีท่ี ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ การประชุม
เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมดีบุก ชั้น ๒ อาคารกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการ
เหมืองแร่ การประชุมวันนั้นมีความว่า คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามท่ี
กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอในการให้ราชอาณาจักรไทยเข้าร่วมการหารือก่อนกระบวนการ
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พรีมีดิเอชัน (Premediation) และเข้าร่วมกระบวนการไกล่เกลี่ย 
ข้อพิพาท มีดิเอชัน (Mediation) กับบริษัท คิงส์เกต คอนโซลิเดตเต็ด ลิมิเต็ด ท่านประธาน 
 



๔๐๘ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ         วิชชุดา ๑๘๕/๒ 
 
ท่ีเคารพคะ ไฮไลต์ (Hightlight) อยู่ตรงนี้ค่ะ หนังสือฉบับนี้ เขียนว่าหากตกลงกันได้ 
บริษัท คิงส์เกต คอนโซลิเดตเต็ด ลิมิเต็ด จะต้องยอมถอนคดีออกจากชั้นอนุญาโตตุลาการ 
ท่านประธานท่ีเคารพคะ เอกสารฉบับนี้ชี้ชัดว่านายกรัฐมนตรีรู้เห็นเป็นใจและรับทราบ 
มาตลอดว่าไทยจะแพ้คดีค่ะ และได้มอบหมายให้หน่วยงานไปเจรจาเพื่อให้ยอมความ  
มอบนโยบายให้เอาทรัพยากรประเทศไปประเคนเพื่อให้เขายอมความ ถ้าท่านคิดจะสู้คดี 
มันมีท่ีไหนคะท่ีต้องไปเจรจายอมความกับบริษัท คิงส์เกต คอนโซลิเดตเต็ด ลิมิเต็ด  
ท่านประธานท่ีเคารพคะ สิ่งท่ีพลเอก ประยุทธ์สั่งให้หน่วยงานด าเนินการในตอนนี้ย้อนแย้ง
กับสิ่ง ท่ีพลเอก ประยุทธ์เองได้เคยลั่นวาจาเอาไว้เมื่อวันท่ี ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙  
ขออนุญาตเปิดคลิป (Clip) ท่ี ๒ ค่ะ ท่านประธานท่ีเคารพคะ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
ให้สัมภาษณ์ส่ือมวลชนในวันท่ี ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ หลังการประชุมคณะรัฐมนตรีถึงกรณี
การต่ออายุใบอนุญาตประกอบโลหกรรมของบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จ ากัด (มหาชน) โดย 
พลเอก ประยุทธ์เปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติให้ต่ออายุใบอนุญาตประกอบโลหกรรมจนถึง
สิ้นปี ๒๕๕๙ จากนั้นให้ยุติการด าเนินการค่ะ และเน้นย้ าว่าผมสั่งการไปแล้วว่าภายในสิ้นปี 
๒๕๕๙ จะไม่มีการท าเหมืองแร่อีกต่อไป สิ้นเดือนธันวาคม ๒๕๕๙ จะต้องไม่มีเหมืองทอง 
อีกต่อไป นี่คือค าพูดของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ต่อมาค่ะ ปรากฏว่า  
ในวันท่ี ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ พลเอก ประยุทธ์ท่ีเคยได้ลั่นวาจาว่าจะไม่มีการท าเหมืองแร่ 
อี กต่ อ ไป  กลั บล าค่ ะ  ไ ด้ มอบหมายให้ ผู้ แทนไทยไป เจรจากับ บริษั ท  คิ ง ส์ เกต  
คอนโซลิ เดตเต็ด ลิมิ เต็ ด ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  ณ กระทรวงการต่างประเทศ  
โดยในวันนั้นเองค่ะ บริษัท คิงส์เกต คอนโซลิเดตเต็ด ลิมิเต็ด ได้มีข้อเสนอให้กับฝ่ายไทย ---- 
 

- ๑๘๖/๑ 
 
 
 
 
 
 



๔๐๙ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ        วันทนา ๑๘๖/๑ 
 
ให้ผู้แทนไทยไปเจรจากับบริษัท คิงส์เกต คอนโซลิเดตเต็ด จ ากัด ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ณ กระทรวงการต่างประเทศ โดยในวันนั้นเองบริษัท คิงส์เกต คอนโซลิเดตเต็ด จ ากัด ได้ม ี
ข้อเสนอให้กับฝ่ายไทย แบ่งออกเป็น ๔ กลุ่ม หนึ่งในนั้นก็คือให้ไทยพิจารณาออกใบอนุญาต 
ต่าง ๆ รวมท้ังขอให้แก้ไขประเด็นปัญหาการด าเนินการกับผงโลหะทองค า และปรากฏว่า 
หลังการประชุมดังกล่าวไทยก็เริ่มการด าเนินการตามท่ีบริษัท คิงส์เกต คอนโซลิเดตเต็ด 
จ ากัด ร้องขอ เพ่ือแลกกับการถอนฟ้องคดี  
   ขออนุญาตขึ้นสไลด์  (Slide) ท่ี ๕ นะคะ ดิฉันได้ไปสืบค้นข้อมูลจาก 
หลายแหล่ง ท้ังจากเว็บไซต์ (Website) ต่าง ๆ และตรวจสอบกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
พบว่าหลังการเจรจาระหว่างไทยกับบริษัท คิงส์เกต คอนโซลิเดตเต็ด จ ากัด เพียงแค่  
๑ สัปดาห์ ในวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ เจ้าหน้าท่ีบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จ ากัด (มหาชน) 
ได้เข้าพบกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เพื่อหารือเกี่ยวกับรายละเอียด 
ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อประกอบค าขออนุญาตต่าง ๆ ต่อมาวันท่ี ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ บริษัท อัครา 
รีซอร์สเซส จ ากัด (มหาชน) ได้มีหนังสือ เลขท่ี AKRPLC/๐๗๑/๒๐ ถึงอุตสาหกรรมจังหวัด
เพชรบูรณ์  
   สไลด์ (Slide) ต่อไปนะคะ เพ่ือขอแก้ไขและน าส่งแผนงาน และวิธีการส ารวจ
แร่ทองค าส าหรับค าขออาชญาบัตรพิเศษจ านวน ๔๔ แปลง ต่อมาวันท่ี ๒๗ สิงหาคม ปรากฏ 
ความคืบหน้าว่าส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ได้ติดประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน 
และการเหมืองแร่ เรื่องการขออาชญาบัตรพิเศษแร่ทองค าของบริษัท อัครา รีซอร์สเซส  
จ ากัด (มหาชน) ระหว่างนั้นวันท่ี ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ บริษัท คิงส์เกต คอนโซลิเดตเต็ด 
จ ากัด แจ้งผ่านเว็บไซต์ (Website) ว่าบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จ ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็น 
บริษัทลูกได้รับอนุญาตจากรัฐบาลไทยให้น าผงทองค าและเงินออกจ าหน่ายแล้ว ในท่ีสุด 
   สไลด์ (Slide) ต่อไปค่ะ วันท่ี ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ บริษัท อัครา รีซอร์สเซส 
จ ากัด (มหาชน) ได้รับอาชญาบัตรพิเศษส ารวจแร่ทองค า จ านวน ๔๔ แปลง เนื้อท่ีท้ังหมด 
กว่า ๓๙๗,๒๒๖ ไร่ ซึ่งสอดคล้องกับรายงานประจ าไตรมาสท่ีได้เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ 
(Website) ของบริษัท คิงส์เกต คอนโซลิเดตเต็ด จ ากัด เมื่อเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ ท่ีผ่านมา 
ท่านประธานท่ีเคารพคะ ท่ีดินแปลงนี้ บริษัท อัครา รีซอร์สเซส จ ากัด (มหาชน) ยื่นขอไป 
 



๔๑๐ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ        วันทนา ๑๘๖/๒ 
 
ตั้งแต่ปี ๒๕๔๖ ผ่านไปกว่า ๑๗ ปี ไม่มีวี่แววว่าจะได้รับใบอนุญาต แต่พอไทยแพ้คดีขึ้นมา 
พอจะแพ้คดีขึ้นมา นับจากวันท่ีบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จ ากัด (มหาชน) มีหนังสือถึง 
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ใช้เวลาเพียงแค่ ๓ เดือนเศษก็ได้รับอาชญาบัตร 
พิเศษดังกล่าวแล้ว  
   สไลด์ (Slide) ต่อไปนะคะ สิ่งนี้เสมือนหนึ่งว่าเป็นการเร่งรัดให้ทันก่อนท่ี 
คณะอนุญาโตตุลาการจะมีค าชี้ขาดออกมา และท่ีส าคัญค่ะ ท่ีดินเกือบ ๔๐๐,๐๐๐ ไร่  
แต่กลับใช้เวลาด าเนินการอนุมัติ เพียงแค่ ๓ เดือนเศษ แต่พี่น้องประชาชนคนไทย 
อีกนับหลายแสนรายท่ัวประเทศไม่มี ท่ีดินท ากิน เรียกร้องมาว่าอย ากมี ท่ีดินท ากิน 
แต่หลายท่านวันนี้ยังไม่มีแม้แต่ตารางวาเดียว ถ้า พลเอก ประยุทธ์บอกว่านี่คือการให้ปกติ 
ตามสิทธิของบริษัท คิงส์เกต คอนโซลิเดตเต็ด จ ากัด ท่ีจะพึงมีพึงได้ ดิฉันก็จะขอถามกลับว่า 
แล้วท าไมตอนท่ีบริษัท คิงส์เกต คอนโซลิเดตเต็ด จ ากัด ใช้สิทธิภายใต้ทาฟต้า (TAFTA) 
ขอเจรจากับท่านก่อนท่ีจะตัดสินใจฟ้องร้องไทย ท าไมตอนนั้นท่านถึงปฏิเสธข้อเรียกร้อง 
ของเขาคะ ตอนนั้นท่านยืนยันว่าท่านท าให้ไม่ได้  
   ขออนุญาตน าสไลด์ (Slide) ลงก่อนค่ะ บริษัท คิงส์เกต คอนโซลิเดตเต็ด จ ากัด 
มีหนังสือ เลขที่ ABN ๔๒๐๐๐๘๓๗๔๗๒ ลงวันท่ี ๓ เมษายน ๒๕๕๗ หรือ พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง 
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ผ่านสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงแคนเบอร์รา 
เพ่ือขอหารือเกี่ยวกับกรณีการปิดเหมืองทอง และต่อมาวันท่ี ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ มีบริษัท 
คิงส์เกต คอนโซลิเดตเต็ด จ ากัด ได้ยื่นข้อเรียกร้องในการกลับมาประกอบกิจการกับ 
พลเอก ประยุทธ์จ านวน ๑๔ ข้อ ใน ๑๔ ข้อนั้นมีการเรียกร้องให้รัฐบาลไทยอนุญาตให้น า 
ผงทองค าและผงเงินออกไปจ าหน่ายค่ะ และให้ออกใบอนุญาตต่าง ๆ รวมถึงใบอนุญาต 
อาชญาบัตรพิเศษส ารวจแร่ แต่ตอนนั้น พลเอก ประยุทธ์ก็ปฏิเสธข้อเรียกร้องเหล่านั้น 
ท่านประธานท่ีเคารพคะ การท่ี พลเอก ประยุทธป์ฏิเสธบริษัท คิงส์เกต คอนโซลิเดตเต็ด จ ากัด 
ในตอนนั้นเพราะท่านคิดว่าประเทศไทยจะชนะคดี และมาตรา ๔๔ จะคุ้มครองท่านใช่หรือไม่ 
มาวันนี้พอเริ่มจวนตัวท่าไม่ค่อยดี พอเห็นว่าจะแพ้คดีกลับล ายอมเขาทีละรายการ จากสิ่งท่ีเคย 
บอกวา่ท าไม่ได้ กลับท าได้ ประเคนให้ได้ทุกอย่างค่ะ ----------------------------------------------------- 
 
                                                                                        - ๑๘๗/๑ 



๔๑๑ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ          เพทาย ๑๘๗/๑ 
 
ท่านประธานท่ีเคารพคะ เดิมบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จ ากัด (มหาชน) ได้รับสัมปทาน
ด าเนินการเพียงแค่ราว ๓,๐๐๐ กว่าไร่ แต่ตอนนี้ได้รับอนุญาตให้ส ารวจแร่ทองค าบนเนื้อท่ี
เกือบ ๔๐๐,๐๐๐ ไร่ เพิ่มขึ้นเป็นร้อยเท่าตัวนะคะ อย่ามาอ้างว่ารัฐบาลให้แค่อาชญาบัตร
ส ารวจแร่ทองค า ยังไม่ใช่ให้ประทานบัตรท าเหมือง เพราะแค่ให้ส ารวจก็เท่ากับเป็นการเปิด
โอกาสให้น าสู่การท าเหมืองในอนาคตแล้วค่ะ เขามาส ารวจเขามีค่าใช้จ่ายเขาต้องลงทุนค่ะ 
ไม่ได้มาส ารวจแค่เพื่อทราบ ส ารวจแล้วถ้าพบทองก็ต้องมีการด าเนินการต่อ ท่านประธาน 
ท่ีเคารพคะ หลังจากท่ีรัฐบาลไทยด าเนินการเปิดทางตามท่ีบริษัท คิงส์เกต คอนโซลิเดตเต็ด 
ลิมิเต็ด ร้องขอเพื่อแลกกับการถอนฟ้องแล้วนั้น กระทรวงอุตสาหกรรมมีหนังสือ ด่วนท่ีสุด  
ท่ี อก. ๐๕๐๗/ล๑๐๗๖ ลงวันท่ี ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ถึงคณะรัฐมนตรี เพื่อรายงาน
สถานการณ์ความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาข้อพิพาท สรุปสาระส าคัญในหนังสือฉบับนั้นว่า
กระทรวงอุตสาหกรรมได้ด าเนินการอนุญาตกับผงทองค าและเงิน และ บริษัท อัครา  
รีซอร์สเซส จ ากัด (มหาชน) ได้น าไปขายเรียบร้อยแล้ว ซึ่ง บริษัท คิงส์เกต คอนโซลิเดตเต็ด 
ลิมิเต็ด ได้ถอนข้อเรียกร้องในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับผงทองค าและเงินดังกล่าวออกจากคดีแล้ว
จ านวน ๒ ข้อ มูลค่า ๘.๘ ล้านเหรียญสหรัฐ รวมท้ังกระทรวงอุตสาหกรรมได้อนุญาตอาชญา
บัตรพิเศษส ารวจแร่ทองค าของ บริษัท อัครา รีซอร์สเซส จ ากัด (มหาชน) ในพื้นท่ีจังหวัด
เพชรบูรณ์จ านวน ๔๔ แปลงเรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตามค าขออาชญาบัตรพิเศษส ารวจแร่ทองค า
ของ บริษัท ริชภูมิ ไมนิ่ง จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ บริษัท คิงส์เกต คอนโซลิเดตเต็ด ลิมิเต็ด 
ในพื้นท่ีจันทบุรี จ านวน ๒ แปลง มีการร้องเรียนคัดค้านจากประชาชนในพื้นท่ีค่อนข้างมาก 
จึงยังไม่มีการอนุญาตให้ได้ แต่ได้แจ้ง บริษัท คิงสเ์กต คอนโซลิเดตเต็ด ลิมิเต็ด ให้ทราบแล้ว  
  ท่านประธานท่ีเคารพครับ การให้อาชญาบัตรส ารวจ ๔๔ แปลงนี้ท่ีให้ไปกับ 
บริษัท อัครา รีซอร์สเซส จ ากัด (มหาชน) ก็มีประชาชนออกมาคัดค้านเพราะกลัวถึง
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเช่นกันค่ะ แต่รัฐบาลก็เดินหน้าอนุมัติให้กับ บริษัท อัครา รีซอร์สเซส 
จ ากัด (มหาชน) สรุปแล้วท่ี พลเอก ประยุทธ์เคยอ้างว่าเป็นห่วงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพของพี่น้องประชาชนถึงขนาดต้องใช้มาตรา ๔๔ จัดการปิดเหมืองอย่างเร่งด่วน 
ไม่ฟังข้อทักท้วงใด ๆ จากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง มาวันนี้พอจะยอมค่ะก็จะให้ถอยแบบ 
ไม่มีหลักประกันใด ๆ เลยว่าประชาชนเขาจะได้รับผลกระทบจากปัญหาสิ่งแวดล้อม  



๔๑๒ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ          เพทาย ๑๘๗/๒ 
 
ปัญหาสุขภาพจากการเปิดเหมืองอีกครั้งหรือไม่ หรือท่ีผ่านมานั่นเป็นเพียงแค่ข้ออ้าง 
ท่ีส าคัญก่อนหน้านี้ พลเอก ประยุทธ์สั่งเสียงแข็งว่าอย่างไรก็ไม่ยอมค่ะ ไม่ยอมให้มีการเปิด
เหมืองอีกต่อไป แต่วันนี้  พลเอก ประยุทธ์กลับมาเสียงอ่อนเสียงหวานค่ะ ยอมให้มี  
การประนีประนอมยอมความจากท่ีเคยเสียงแข็งเป็นพลเอกค่ะ วันนี้เสียงหวานเป็นสิบเอกค่ะ 
แต่ขนาดท่านไปอ่อนหวานให้เขาขนาดนั้นเขายังไม่ยอมถอนฟ้องเลยค่ะ ท่านประธาน 
ท่ีเคารพคะ การท่ี พลเอก ประยุทธ์ปล่อยให้ บริษัท คิงส์เกต คอนโซลิเดตเต็ด ลิมิเต็ด  
เข้ามาส ารวจแร่ในขณะท่ีคณะอนุญาโตตุลาการยังไม่มีค าชี้ขาดออกมา ก็เท่ากับว่า  
พลเอก ประยุทธ์ก้มหน้ายอมรับแล้วว่าการใช้มาตรา ๔๔ เป็นการกระท าผิดต่อ  
บริษัท คิ งส์ เกต คอนโซลิ เดตเต็ด  ลิมิ เต็ ด  จนต้องไปคืนสิทธิ ให้ เขา เ ท่ากับว่ า  
พลเอก ประยุทธ์ได้กลืนน้ าลายต่อสายตาคนท้ังโลกค่ะ ท่านประธานท่ีเคารพคะ โดยปกติ  
การเจรจาต้องมีการยื่นหมูยื่นแมว แต่ในกรณีของ บริษัท คิงส์เกต คอนโซลิเดตเต็ด ลิมิเต็ด 
กับของประเทศไทย ดิฉันเห็นแต่ไทยยื่นหมูให้เขา ไม่เห็นเขายื่นแมวมาให้สักตัว ดังนั้น
สถานการณ์นี้ บริษัท คิงส์เกต คอนโซลิเดตเต็ด ลิมิเต็ด อยู่ในฐานะได้เปรียบร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะ 
ประเทศไทยก าลังตกเป็นเบี้ยล่างนะคะ เป็นลูกไล่ให้เอกชนต่างชาติโดยสมบูรณ์แบบ ดังนั้น
ในเมื่อรัฐบาลไทยยอมท าทุกอย่างเพื่อแลกกับการให้ บริษัท คิงส์เกต คอนโซลิเดตเต็ด  
ลิมิเต็ด ถอนฟ้อง บริษัท คิงส์เกต คอนโซลิเดตเต็ด ลิมิเต็ด ก็จะไม่หยุดขอแค่นี้แน่นอนค่ะ ขอ
อนุญาตขึ้นสไลด์ (Slide) ท่ี ๑๐ นะคะ ท่านประธานท่ีเคารพคะ ถ้าไปดูในรายงานประจ าไตร
มาสของ บริษัท คิงส์เกต คอนโซลิเดตเต็ด ลิมิเต็ด ในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ ท่ีผ่านมา  
มีรายละเอียดท่ีระบุว่า บริษัท อัครา รีซอร์สเซส จ ากัด (มหาชน) ยังมีใบอนุญาตการท า
เหมืองแร่รวมถึงค าขออาชญาบัตรพิเศษส ารวจแร่ในจังหวัดชลบุรี จังหวัดลพบุรี จังหวัด
พิจิตร จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดระยอง จังหวัดสระบุรี ท่ีเคยขอค้างไว้หลายรายการค่ะ  
รวมเนื้อท่ีกว่า ๕๗๙,๕๕๑ ไร่ และจ านวนนี้ยังไม่ได้รับการอนุมัติจากไทยค่ะ แต่ปรากฏว่า
ฝ่ ายรั ฐบาล พลเอก ประยุทธ์ เองก็พร้ อม ท่ีจะด า เนินการตาม ท่ี  บริษั ท  อั ครา 
รีซอร์สเซส จ ากัด (มหาชน) ร้องขอค่ะ ยอมแล่เนื้อเถือหนังประเทศทีละชิ้น ๆ จนกว่า  
บริษัท คิงส์เกต คอนโซลิเดตเต็ด ลิมิเต็ด จะพอใจและให้เขาถอนฟ้องค่ะ วันนี้ดิฉัน 
ขออนุญาตพาท่านประธานเข้าห้องประชุมลับอีกแล้วค่ะ ในห้องประชุมลับแห่งนี้ 
 



๔๑๓ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ          เพทาย ๑๘๗/๓ 
 
คณะกรรมการด าเนินการระงับข้อพิพาทระหว่างราชอาณาจักรไทยกับบริษัท คิงส์เกต  
คอนโซลิเดตเต็ด ลิมิเต็ด มีการประชุมครั้งท่ี ๒๔/๒๕๖๓ วันจันทร์ท่ี ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓  
เวลา ๙.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมดีบุก ชั้น ๒ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
ในวันนั้นในห้องประชุมลับแห่งนี้ได้คุยกันว่ากระทรวงอุตสาหกรรมแจ้งท่ีประชุมไปว่า  
ได้จัดท าแผนงานร่างแผนงานหรือโรดแมป (Road map) การประนีประนอมและระงับ 
ข้อพิพาทกับบริษัท คิงส์เกต คอนโซลิเดตเต็ด ลิมิเต็ด เรียบร้อยแล้ว ---------------------------- 
 
               - ๑๘๘/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๑๔ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ          นฤมล ๑๘๘/๑ 
 
โดยประกอบด้วยหัวข้อหลักท่ีจะด าเนินการ ได้แก่ การขออนุญาตจ าหน่ายผงทองค าและเงิน
ท่ีค้างในกระบวนการ การด าเนินการเกี่ยวกับค าขออาชญาบัตรพิเศษ ค าขอต่ออายุ
ใบอนุญาตประกอบโลหกรรม ค าขอต่ออายุประทานบัตรแปลงไข่แดง สิทธิประโยชน์ 
การส่งเสริมการลงทุน และค าขอต่ออายุประทานบัตรชาตรีใต้ ซึ่งมีกรอบระยะเวลา 
ในการด าเนินการตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ จนถึงเดือนเมษายน ๒๕๖๔ ท่านประธาน 
ท่ีเคารพคะ จากการประชุมห้องลับนี้ก็ได้ เผยออกมาว่านอกจากผงทองค าและเงิน  
กับอาชญาบัตรพิเศษ ๔๔ แปลงแล้วค่ะ ยังมีส่ิงอื่นท่ีบริษัท คิงส์เกต คอนโซลิเดตเต็ด ลิมิเต็ด 
ต้องการอีก และไทยก็พร้อมท่ีจะประเคนให้ไม่ว่าจะเป็นแปลงไข่แดง สิทธิประโยชน์การ
ส่งเสริมการลงทุน การเปิดเหมืองทองชาตรี รวมถึงอาชญาบัตรพิเศษส ารวจท่ีค้างอยู่อีก 
เกือบ ๖๐๐,๐๐๐ ไร่ ถ้ารัฐบาล พลเอก ประยุทธ์อนุญาตเพิ่มตามท่ีหน่วยงานท าโรดแมป 
(Road map) ไว้ รวมกับท่ีเพิ่งอนุมัติไปแล้ว ๔๐๐,๐๐๐ ไร่ ก็ปาไปจะเกือบ ๑ ล้านไร่ค่ะ  
เดิมไดเ้คยอนุมัติ ๔๐๐,๐๐๐ ไร่ เขาขอค้างอีก ๖๐๐,๐๐๐ ไร่ รวม ๒ อย่างนี้ถ้าอนุมัติท้ังหมด
เป็น ๑ ล้านไร่ค่ะ ดังนั้นสถานการณ์การเจรจาระหว่างบริษัท คิงส์เกต คอนโซลิเดตเต็ด ลิมิเต็ต 
กับไทยในตอนนี้ ถ้าเปรียบแล้วจังหวะนี้ถ้าดิฉันเป็นบริษัท คิงส์เกต คอนโซลิเดตเต็ด ลิมิเต็ด 
มีเพลงลูกทุ่งเพลงเดียวท่ีดิฉันจะฟังก็คือเพลงจะขอก็รีบขอค่ะ นี่เป็นนาทีทองขออะไร 
ได้ท้ังหมด ขอเอาผงเงิน ผงทองค า ออกไปขายก็ขอได้ ขอ ๔๔ แปลง เนื้อท่ีเกือบ ๔๐๐,๐๐๐ ไร่
ก็ขอได้ แล้วท่ีขอค้างไว้อีกเกือบ ๖๐๐,๐๐๐ ไร่ ดิฉันก็คิดว่าได้เช่นกันค่ะ แต่ดิฉันไม่แน่ใจ 
นะคะว่าส าหรับ พลเอก ประยุทธ์ เอง เพลงท่ีท่านต้องฟังอาจจะต้องเป็นเพลงหนักแผ่นดิน
หรือไม ่เพราะว่าท่านเล่นให้เนื้อท่ีเขาไปส ารวจเกือบ ๔๐๐,๐๐๐ ไร่ ถ้ามีการท าเหมืองขึ้นมา
มันก็ต้องมีพื้นท่ียุบไปบ้างเป็นแสนไร ่ท่านประธานท่ีเคารพคะ ท่ีผ่านมามีสื่อมวลชนรายงานว่า
พลเอก ประยุทธ์ออกมาพูดถึงคดีเหมืองทองอัครา ยืดอกยอมรับผิดชอบด้วยตัวเองค่ะ บอกว่า
ผมรับผิดชอบเอง เพราะเป็นผู้ด าเนินการมาตั้งแต่ต้น แล้วก็ไม่เคยปรากฏข่าวว่า พลเอก ประยุทธ์
ออกมาปฏิเสธแต่อย่างใด ดังนั้นดิฉันจึงขอถาม พลเอก ประยุทธ์นะคะ วันนี้ท่านยังไม่มาค่ะ 
ดิฉันรู้ว่าท่านก าลังฟังดิฉันอยู่ค่ะ ดิฉันขอถามท่านว่าการเอาทรัพยากรของประเทศไป
ประเคนให้กับบริษัท คิงส์เกต คอนโซลิเดตเต็ด ลิมิเต็ด เพื่อแลกกับการให้เขาถอนฟ้อง 
แบบนี้ใช่หรือไม่ ท่ีท่านบอกว่าคือความรับผิดชอบของชายชาติทหาร นี่ใช่ไหมคะคือค าพูด 
 



๔๑๕ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ          นฤมล ๑๘๘/๒ 
 
และการกระท าของคนท่ีบอกว่ารักแผ่นดิน ท่านประธานท่ีเคารพคะ บริษัท คิงส์เกต  
คอนโซลิเดตเต็ด ลิมิเต็ด ร้องขอมาแบบนี้ ไม่ใช่สิ่งท่ีผิดเพราะเขาโดนกระท าด้วยกฎหมาย 
ท่ีไม่ปกติ พลเอก ประยุทธ์ ยังไม่มีหลักฐานท่ีชัดเจนก็ไปเอาผิดเขา จ้องใช้อ านาจเบ็ดเสร็จ
เด็ดขาดไปจัดการเขา ก็เป็นปกติท่ีบริษัท คิงส์เกต คอนโซลิเดตเต็ด ลิมิเต็ด จะเรียกร้อง 
ขอความเป็นธรรมให้ตัวเอง แต่ถ้าเรื่องนี้จะต้องมีคนรับผิดชอบคนนั้นก็ต้องเป็น พลเอก ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา ท่ีใช้มาตรา ๔๔ แบบไร้ความรับผิดชอบ เป็นต้นเหตุของความเสียหายท่ีเกิดขึ้น
ท้ังหมด ท่านประธานท่ีเคารพคะ คดีเหมืองทองอัครา เป็นเครื่องสะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจน
ว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นคนท่ีมักง่ายทางกฎหมาย แต่มักได้ทางการเมือง  
ท่านมักง่ายในการใช้กฎหมายใช้มาตรา ๔๔ จนประเทศไทยถูกฟ้องร้อง การกระท านี้ 
สะท้อนถึงพฤติกรรมของผู้น าประเทศอย่าง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ท่ีจะกลายเป็น
สัญลักษณ์ติดตัวท่านไปแล้วค่ะว่าท่านเป็นนายกรัฐมนตรีท่ีไร้จิตส านึก ไร้ความรับผิดชอบ 
ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ลุแก่อ านาจจนน าหายนะมาสู่ประเทศ --------------------------- 
 

- ๑๘๙/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๑๖ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ          จีรนุช ๑๘๙/๑ 
 
พลเอก ประยุทธ์ทราบหรือเปล่าคะว่าเงินจ านวน ๒๕,๓๕๐ ล้านบาท ท่ีดิฉันค านวณจาก 
ขั้นต่ าแล้วนะคะ ยังไม่รวมอีก ๕ รายการท่ียังประเมินมูลค่าไม่ได้ เงินจ านวนนี้ ถ้าประเทศไทย
ต้องจ่ายเป็นค่าโง่ ดิฉันเรียนว่าในสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ พลเอก ประยุทธ์รู้หรือเปล่าคะว่า
เงินก้อนมหาศาลนี้สามารถช่วยคนไทยได้อีกหลายล้านคน เงินจ านวนนี้ช่วยแรงงานคนละ 
๒,๕๐๐ บาท ได้จ านวน ๑๐ ล้านคนค่ะ จ้างงานนักศึกษาจบใหม่ได้ ๒๐๐,๐๐๐ อัตรา  
เป็นเวลา ๑ ปี ช่วยพยุงราคาสินค้าเกษตร ท าให้เกษตรกร ๑๕ ล้านคน มีรายได้เพิ่มขึ้น  
ช่วยค่าหอพักให้นักศึกษาได้ท้ังระบบค่ะ และเงินจ านวนนี้มากกว่างบประมาณอีกหลาย
กระทรวงท่ีมีภารกิจในการดูแลพี่น้องประชาชนท้ังประเทศ และเงินจ านวนนี้ค่ะ ในภาวะ 
โควิด-๑๙ (COVID-19) ท่ีประชาชนก าลังหวาดหวั่นพรั่นพรึงจากภัยคุกคามของไวรัสชนิดนี้ 
เงินจ านวนนี้สามารถเอาไปซื้อวัคซีนมาดูแลพี่น้องประชาชนได้ค่ะ ท่านประธานท่ีเคารพคะ 
ถ้าไทยต้องแพ้คดีและต้องจ่ายค่าโง่จ านวน ๒๕,๓๕๐ ล้านบาท เงินก้อนนี้ค่ะ ขอให้พลเอก 
ประยุทธ์ ได้จ า ได้จดจ าไว้ในมโนส านึกของท่านว่าท่านก าลังท าลายอนาคตของลูกหลาน 
ท าลายอนาคตของคนไทยท้ังประเทศ เพียงเพราะการลุแก่อ านาจของท่าน นี่จะเป็นบทเรียน
ราคาแพงท่ีสุดและเจ็บปวดท่ีสุดของประเทศไทย แม้แต่นั้นพลเอก ประยุทธ์ จะคิดว่าตนเอง
มีมาตรา ๔๔ คุ้มครอง แต่อย่าลืมค่ะว่าศาลรัฐธรรมนูญตัดสินว่าท่านไม่ใช่เจ้าหน้าท่ีรัฐ และ
ความจริงนี้ก าลังไล่ล่าท่านอยู่ วันนี้ดิฉันขอเรียนผ่านท่านประธานผ่านไปยังพลเอก ประยุทธ์ 
ถ้าตอนดิฉันอยู่ดิฉันรู้ค่ะ ท่านไม่ต้องมอบหมายให้ใครลุกขึ้นมาตอบแทนท่านนะคะ เอกสาร
หลักฐานท่ีดิฉันได้แสดงต่อสภาในวันนี้ก็ชี้ชัดว่าพลเอก ประยุทธ์ เป็นผู้บัญชาการแต่แรก  
เป็นผู้สั่งการแต่แรก และรับรู้มาโดยตลอด เพราะฉะนั้นท่านปัดความรับผิดชอบครั้งนี้ไม่ได้ 
วันนี้ขอให้ท่านได้ตอบดิฉันด้วยตัวเองค่ะว่าสรุปแล้วท่านจะสู้คดีให้ถึงท่ีสุดแบบไปตาย 
เอาดาบหน้า หรือท่านจะยอมเอาทรัพยากรของประเทศไปประเคนให้ต่างชาติเพื่อแลกกับ
การถอนฟ้อง และถ้าท่านเดินหน้าต่อสู้คดีจนถึงท่ีสุดแล้วแพ้ขึ้นมาค่ะ ดิฉันถามว่าท่านจะเอา
เงินส่วนไหนไปจ่ายค่ะ ท่านจะเอางบประมาณแผ่นดินหรือท่านจะเอาเงินส่วนตัวของท่าน  
ถ้าท่านไม่จ่ายเป็นจ านวนเงิน ค าถามก็คือว่าวิธีการท่ีเอาทรัพยากร เอาแผ่นดินของชาติ 
ไปมอบให้บริษัทเอกชนต่างชาติ วิธีนี้ท่านต้องประเคนให้เขาเท่าไรคะ ถึงจะพอให้เขายอม
ถอนคดี ดิฉันกราบเรียนว่าท้ัง ๓ แนวทางนี้ไม่มีเสมอค่ะ มีแต่แพ้กับชนะ แต่แนวโน้มคือ 
 



๔๑๗ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ          จีรนุช ๑๘๙/๒ 
 
ประเทศไทยมีโอกาสแพ้คดี ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ค่ะ บทสรุปของคดีเหมืองทองอัคราก็คือสุดท้าย
แล้วอย่างไรประเทศไทยก็ต้องจ่ายค่าโง่ค่ะ อย่างไม่มีทางเลือก ไม่มีทางหลีกเลี่ยงได้ ไม่ว่า 
จะจ่ายในรูปแบบของการแพ้คดี หรือต้องจ่ายในรูปแบบของการเอาทรัพยากรของประเทศ
ไปแลก ซึ่งในกรณีนี้อาจจะต้องเป็นมูลค่าท่ีมากมายมหาศาล มากยิ่งกว่าค่าโง่ค่ะ และเป็น
การเอาเงินมหาศาลนี้ เอาผลประโยชน์มหาศาลนี้ไปแลกเพื่อคนคนเดียวค่ะ คือการแลกให้
พลเอก ประยุทธ์ เอาความผิดออกจากตัวเองเพื่อรักษาอ านาจ เพื่อรักษาต าแหน่งเก้าอี้
นายกรัฐมนตรี แล้วโยนภาระบาปให้ประเทศและประชาชนต้องมารับผิดชอบแทน ดังนั้นคดี
เหมืองทองอัคราคือใบเสร็จความเสียหายชิ้นส าคัญของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ท่ีท่าน
ต้องรับผิดชอบ ท่านประธานท่ีเคารพคะ ดิฉันขอให้พี่น้องประชาชนท้ังประเทศจับตาดู 
วันลงมติไม่ไว้วางใจให้ดีค่ะ ถ้า ส.ส. คนไหนท่ีโหวตสนับสนุนให้พลเอก ประยุทธ์   
เป็นนายกรัฐมนตรีต่อ เท่ากับว่า ส.ส. คนนั้นก าลังสนับสนุนให้พลเอก ประยุทธ์   
เอาทรัพยากร เอาแผ่นดินไทยไปยกให้บริษัทเอกชนต่างชาติ  เพื่ อแลกกับการให้ 
พลเอก ประยุทธ์ พ้นจากความผิด และขอให้ทุกท่าน ประชาชนทุกท่านจดจ าชื่อ ส.ส. คนนั้นไว้ให้ดี 
 
               - ๑๙๐/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๑๘ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ    วัชรี ๑๙๐/๑ 
 
ท่านประธานท่ีเคารพคะ คดีเหมืองทองอัครา พลเอก ประยุทธ์ เป็นคนเร่ิมต้นด้วยตัวเองค่ะ  
ในประเทศนี้มี พลเอก ประยุทธ์ คนเดียวท่ีอ านาจเบ็ดเสร็จใช้มาตรา ๔๔ นี้ได้ ออกค าสั่งท่ี
ก าลังจะท าลายประเทศจนย่อยยับ สร้างคดีท่ีเป็นตราบาปให้กับประเทศไทย ก าลังท าลาย
โอกาสประเทศชาติและประชาชนอย่างไม่มีชิ้นดี และด้วยความผิดใหญ่หลวงนี้ดิฉันจึงไม่อาจ
ไว้วางใจให้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรีได้อีกต่อไปแม้แต่วินาทีเดียว 
ขอบคุณค่ะ 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ขอบคุณครับ 
ต่อไปเชิญท่านไชยา พรหมา ครับ ท่านไชยาเขาขออนุญาตท่านรัฐมนตรีขอชี้แจงนะครับ 
รัฐมนตรีท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนเกี่ยวข้องขอชี้แจง เชิญครับ 
  นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม)  :  กราบเรียน
ท่านประธานสภาท่ีเคารพครับ ผมขออนุญาตชี้แจงในประเด็นอภิปรายของท่าน ส.ส. จิราพร 
สินธุไพร อันดับแรกนะครับ เรื่องการขออนุญาตอาชญาบัตรพิเศษส ารวจแร่ทองค าจ านวน 
๔๔ แปลงท่ีท่านบอกว่าเป็นจ านวน ๒๐๐,๐๐๐ กว่าไร่ถึง ๔๐๐,๐๐๐ ไร่ ผมขอยืนยันว่าไม่ได้
เป็นการด าเนินการเพื่อแลกเปลี่ยนกับการถอนฟ้องของอนุญาโตตุลาการกับบริษัท 
แต่อย่างใดนะครับ เนื่องจากค าขอนั้นได้มีการยื่นมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๖ และ พ.ศ. ๒๕๔๘ 
แต่คณะรัฐมนตรีในขณะนั้นมีมติให้ชะลอการพิจารณาการอนุญาตการส ารวจแร่ทองค าไว้ก่อน 
สืบเนื่องจากห่วงใยเรื่องผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน โดยได้มีการให้
ส านักงานเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปศึกษาแล้วก็จัดท านโยบายแร่ทองค า แล้วก็ให้ทาง 
สศช. ได้ศึกษาในท่ีสุดก็แล้วเสร็จในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยต่อมาคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันท่ี ๓ 
มีนาคม ๒๕๕๒ ให้กระทรวงอุตสาหกรรมน าความคิดเห็นของ สศช. และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
ไปพิจารณา ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๔ กระทรวงอุตสาหกรรมได้พิจารณาแล้วประกอบกับ
ความเห็นหน่วยงานต่าง ๆ และจัดท าประกาศนโยบายทองค าแล้วเสร็จ อย่างไรก็ตามในระหว่าง
ท่ีจัดท านโยบายทองค านั้น และเสนอ ครม. ไปมีการยุบสภาเสียก่อน ทางส านักงานเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีจึงส่งเรื่องคืนมาท่ีกระทรวงอุตสาหกรรม หลังจากนั้นกระทรวงอุตสาหกรรม  
ก็ไม่ได้ด าเนินการใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายแร่ทองค า ในช่วงปี ๒๕๕๗ นั้นมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับ
ผลประกอบกิจการของบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จ ากัด (มหาชน) ซึ่งมีผลกระทบต่อ 
 



๔๑๙ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ    วัชรี ๑๙๐/๒ 
 
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในพื้นท่ี และประชาชนได้ยื่นข้อเรียกร้องไปท่ีท่าน  
พลเอก ประยุทธ์ ในฐานะหัวหน้า คสช. ดังนั้นเม่ือวันท่ี ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ นั้น ทางท่าน  
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในฐานะหัวหน้า คสช. จึงได้มีการออกค าสั่ง  ม. ๔๔ ให้
ผู้ประกอบการทองค าทุกรายท่ัวประเทศระงับการประกอบกิจการเหมืองแร่ทองค าเป็นการ
ชั่วคราว ซึ่งผมเชื่อว่าในขณะนั้นใครก็แล้วแต่ท่ีอยู่ในฐานะนายกรัฐมนตรีหรือหัวหน้า คสช. 
เมื่อมีการร้องเรียนของประชาชน แล้วก็มีผลกระทบกับสุขภาพมาตลอดนะครับ แล้วก็มี 
การขัดแย้งกันในพื้นท่ี ดังนั้นเพื่อประโยชน์ เพื่อดูแลเรื่องสุขภาพอนามัยของประชาชนการ  
ท่ีท่านออกค าสั่ง คสช. ม. ๔๔ นั้นผมคิดว่าเป็นเรื่องท่ีจ าเป็นในขณะนั้น ------------------------ 
 

- ๑๙๑/๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๒๐ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ         กุลนิษฐ์ ๑๙๑/๑ 
 
แต่ในขณะเดียวกันนะครับ ในการท่ีท่านได้ออกค าสั่ง ม. ๔๔ นั้นท่านก็ได้มีการให้
คณะกรรมการนโยบายแร่แห่งชาติท่ีเราเราเรียกว่า คนร. นะครับ ไปจัดท านโยบายทองค า 
เพื่อให้การท าเหมืองแร่ทองค าสามารถดูแลสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนให้ได้ 
เพื่อให้เสนอต่อคณะรัฐมนตรี และต่อมาคณะรัฐมนตรีก็ได้เห็นชอบในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ 
และต่อมาคณะกรรมการนโยบายแร่แห่งชาติได้มีมติให้ผู้ประกอบการสามารถยื่นขออนุญาต
และกลับมาประกอบการภายใต้นโยบายทองค าได้ ดังนั้นทางบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จ ากัด 
(มหาชน) จึงได้กลับมาเดินเรื่องขออาชญาบัตรพิเศษ ส ารวจจ านวน ๔๔ แปลงท่ีเคยยื่นไว้
ตั้งแต่ปี ๒๕๔๖ และปี ๒๕๔๘ ดังนั้นการกลับมาเดินเรื่องค าขออนุญาตพิเศษส ารวจแร่
ทองค า จ านวน ๔๔ แปลง และทางกระทรวงอุตสาหกรรมได้อนุญาตไปนั้นจึงเป็นไปตามมติ
ของคณะกรรมการแร่แห่งชาติ ไม่ใช่เป็นเร่ืองของการแลกเปลี่ยนเพ่ือการถอนฟ้องแต่อย่างใด 
ส าหรับประเด็นท่ีทางท่านจิราพรได้มีการพูดถึงว่าทางบริษัท คิงส์เกต คอนโซลิเดตเต็ด  
ลิมิเต็ด นั้นได้มีการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายเป็นเงิน ๒๒,๕๐๐ ล้านบาท ผมอยากจะเรียน 
ให้ทราบว่าท่ีท่านจิราพรบอกว่า ทางกระทรวง ทางรัฐบาลไทยแพ้ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  
ถ้ารัฐบาลไทยแพ้ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์นะครับ ทางบริษัท คิงส์เกต คอนโซลิเดตเต็ด ลิมิเต็ด  
เขาคงไม่มาเจรจาหรอกครับ เขาได้เงิน ๒๒,๕๐๐ ล้านบาท เก็บใส่กระเป๋าได้ทันที  
ท าไมจะมาแลกกับเรื่องของการขออาชญาบัตร กว่าจะไปลงทุน กว่าจะท าก าไรได้  
ท่ีผ่านมาในระยะเวลา ๑๕ ปี ท่ีทางบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จ ากัด (มหาชน) มาลงทุน 
ในเมืองไทยนะครับ ก าไรไปผมคิดว่าไม่เกิน ๕,๐๐๐ ล้านบาท เพราะฉะนั้นกี่ปีครับ  
ถ้าเอาจ านวนนั้นก็ต้องอีก ๒๕ ปี ถึงจะได้มา ๒๒,๕๐๐ ล้านบาท เพราะฉะนั้นประเด็นนี้ 
ผมขอยืนยันว่าการท่ีบริษัท คิงส์เกต คอนโซลิเดตเต็ด ลิมิเต็ด กลับมาเจรจานั้นเป็นเรื่อง  
ซึ่งไม่ใช่เป็นเรื่องท่ีทางรัฐบาลจะไปเอื้อประโยชน์ให้กับเขา แต่เขาคิดว่าการท่ีจะกลับมา
ด าเนินกิจการต่อ เพราะเขาคิดว่าตอนนี้ราคาทองค าเป็นราคาท่ีขึ้นมาพอสมควร ดังนั้น 
เขาจึงคิดว่าเขาควรจะกลับมาท า ส่วนในเรื่องของรูปคดี ท่ีมีการต่อสู้กันอยู่นะครับ  
ทางบริษัท คิงส์เกต คอนโซลิเดตเต็ด ลิมิเต็ด กับทางกรมเหมืองแร่ก็ได้มีการยื่นให้ทาง  
คณะอนุญาโตตุลาการได้เลื่อนไปเพื่อจะได้มีการปรึกษาหารือกันระหว่างบริษัท คิงส์เกต 
คอนโซลิเดตเต็ด ลิมิเต็ด กับทางกระทรวง เพื่อจะท าให้ทุกอย่างเป็นไปตามระเบียบท่ีมี 



๔๒๑ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ         กุลนิษฐ์ ๑๙๑/๒ 
 
กฎหมายรองรับ ผมก็คิดว่าในประเด็นหลัก ๆ ท่านลงรายละเอียดหลาย ๆ เรื่อง แต่ผมคิดว่า
ประเด็นหลัก ๆ อยู่ท่ี ๒ เรื่องนี้นะครับ ดังนั้นผมก็ขอชี้แจงให้กับท่านสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรทุกคนได้รับทราบนะครับ ขอบคุณครับ  
   นายศุภชั ย  โพธิ์ สุ  ( รองประธานสภาผู้ แทนราษฎร คน ท่ีสอง )   :   
ท่านนายกรัฐมนตรีขอชี้แจง เชิญท่านนายกรัฐมนตรีครับ 
   พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา  (นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่ าการ
กระทรวงกลาโหม)  :  กราบเรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพไปยังสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
นะครับ ผมขออนุญาตกราบเรียนชี้แจงอยู่ ๒-๓ ประเด็นด้วยกันนะครับ 
   ประเด็นแรก เมื่อวานนี้หรือเมื่อคืนนี้ได้มีการกล่าวถึงในเรื่องของการจัดซื้อ
เครื่องแต่งกายสายพลาธิการ เครื่องแต่งกายทหารท่ีมีราคาสูงนะครับ ผมกราบเรียนว่า 
การจัดซื้อทางราชการนั้นต้องปฏิบัติตามกฎหมายด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ ซึ่งมีการก าหนดขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานของรัฐ 
และสอดคล้องกับหลักการในเรื่องของความคุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
รวมถึงตรวจสอบได้นะครับ อันนี้ก็กรุณาไปศึกษาเพิ่มเติมสักนิดหนึ่งจะได้เข้าใจกันนะครับ  
 

 - ๑๙๒/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๒๒ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ     จันทร์ยุคล ๑๙๒/๑ 
 
  โดยในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างของราชการนั้นจะมีเงื่อนไขท่ีผู้ขายจะต้อง  
ปฏิบัติ ซึ่งจะแตกต่างจากการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ (Online) นะครับ เช่น การเสนอราคา 
การวางหลักประกันการเสนอราคา การวางหลักประกันสัญญา การค้ าประกันการช ารุด 
เสียหาย การจัดส่งพัสดุตามระยะเวลาการส่งมอบ และการปรับเมื่อไม่ปฏิบัติตามสัญญา 
๐.๒ เปอร์เซ็นต์ของวงเงินตามสัญญานะครับ เพราะฉะนั้นมีความแตกต่างในการจัดหา 
จากบริษัทท่ีผลิตอื่น ๆ นะครับ กับในการท่ีสั่งซื้อทางออนไลน์ (Online) แล้วข้อส าคัญ 
ก็คือบริษัทเหล่านี้ต้องเสียภาษีให้รัฐด้วยนะครับ เพราะฉะนั้นราคาอาจจะมีความแตกต่างกัน 
พอสมควรนะครับ 
  ในการจัดท าคุณลักษณะเฉพาะนั้น กองทัพได้ก าหนดขั้นตอนการจัดท า 
คุณลักษณะเฉพาะหรือสเปก (Spec) ให้เหมาะสมกับการใช้งานทางทหารนะครับ 
ซึ่งจะมีลักษณะของวัสดุที่มีความคงทน แตกต่างจากท้องตลาดโดยทั่วไปนะครับ 
  ท่ีมาของราคากลางนั้นเป็นการด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อ 
จัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ ซึ่งก าหนดวิธีการหาราคากลางเพื่อเป็นฐานส าหรับ  
เปรียบเทียบราคาท่ีมีการเสนอราคาในการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น ใช้ราคามาตรฐานท่ีก าหนด  
การสืบราคา ราคาท่ีเคยจัดซื้อครั้งหลังสุดภายใน ๒ ปีงบประมาณท่ีผ่านมา เป็นต้นนะครับ 
  ในกรณีของการจ้ า งผลิต เครื่ อ งแต่ งกายก็ ใช้ วิ ธี สืบราคา โดยการ 
น าคุณลักษณะเฉพาะหรือสเปก (Spec) ดังกล่าวไปสืบราคาจากผู้ประกอบการท่ีมี 
ขีดความสามารถในการผลิตได้ตรงวัตถุประสงค์ของทางราชการ ดังนั้นขอกราบเรียนว่า 
เป็นการจัดซื้อจากบริษัทภายในประเทศนะครับ มีความแตกต่างเรื่องราคานะครับ 
  เครื่องแต่งกายท่ีได้มานั้นเป็นการจ้างผลิตเป็นการเฉพาะ ท่ีส าคัญท่ีสุดก็คือ 
ผู้ประกอบการจะต้องมีขีดความสามารถในการผลิตได้ครั้งละจ านวนมาก ๆ ทันเวลา 
และต้องมีคุณภาพ รวมถึงมีประสิทธิภาพในการใช้งานท่ีเหมือนกันท้ังกองทัพ ซึ่งอาจจะ 
ไม่สามารถจะหาซื้อได้ตามตลาดโดยทั่วไปนะครับ 
  ในเรื่องท่ี ๒ ประเด็นเรื่องกล้องตรวจการณ์เวลากลางคืนบุคคลแบบตาเดียว 
แบบสองนะครับ เรามีหน่วยทหารอยู่หลายหน่วยด้วยกันท่ีมีขีดความสามารถท่ีแตกต่างกัน 
ใช้ในภารกิจท่ีแตกต่างกันนะครับ เพราะฉะนั้นเรามีท้ังหน่วยทหารราบ และหน่วยรบพิเศษ 
 



๔๒๓ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ     จันทร์ยุคล ๑๙๒/๒ 
 
คงเข้าใจว่าค าว่าหน่วยรบพิเศษคืออะไรนะครับ มีความจ าเป็นต้องใช้กล้องดังกล่าวในภารกิจ
การลาดตระเวนและเฝ้าตรวจในเวลากลางคืน โดยเฉพาะหน่วยท่ีปฏิบัติภารกิจป้องกัน
ประเทศตามแนวชายแดน ตลอดจนการเฝ้าตรวจและค้นหาการลักลอบขนยาเสพติด  
และการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย อันนี้เป็นหน้าท่ีท่ีเสริมนะครับ แต่ปกติแล้ว 
หน่วยรบพิเศษจะมีภารกิจเฉพาะในสถานการณ์ท่ีมีอันตรายสูงสุดนะครับ ใช้ก าลังพลจ านวน
ร้อย เพราะฉะนั้นก็ต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือท่ีท าให้ทุกอย่างมันมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
นะครับ เพราะฉะนั้นกองทัพบกก็มีความต้องการในการใช้กล้องท่ีมีประสิทธิภาพสูงนะครับ 
ถ้าเราบอกว่าไม่มีความจ าเป็นต้องละเอียดขนาดโน้น ขนาดนี้ ท่านไม่ใช่คนใช้นะครับ 
เพราะฉะนั้นท่านก็ไม่รู้ว่ามันมีความจ าเป็นอย่างไรนะครับ อะไรท่ีมีประสิทธิภาพสูงมันน่าจะ
ดีกว่า ผมคิดว่าในหลักการคิดง่าย ๆ 
  ในปี ๒๕๖๑ นะครับ ก่อนการจัดซื้อจัดจ้างนั้น กองทัพบกก็ได้สืบหากล้อง 
ท่ีมีคุณลักษณะหรือสเปก (Spec)  ตรงตามต้องการของหน่วยดังกล่าว จึงได้ เชิญ 
ผู้ประกอบการน ากล้องดังกล่าวมาท าการทดสอบ ทดลองใช้งานกับหน่วยต่าง ๆ 
ซึ่งกล้องดังกล่าวนั้นสามารถตอบสนองต่อการปฏิบัติภารกิจดังกล่าวได้ กองทัพบกจึงได้น า 
คุณสมบัติและขีดความสามารถของกล้องดังกล่าวมาจัดท าเป็นคุณลักษณะเฉพาะ  
เพื่อการจัดหานะครับ คือต้องมีการตรวจสอบก่อน เอามาเสนอก็เปรียบเทียบดูนะครับ 
แล้วก็เอาท้ังหมดมาวิเคราะห์ดูว่าเราควรจะก าหนด ไม่ใช่ก าหนดแล้วไปตรงกับสเปก (Spec) 
ของเขา มันคงไม่ใช่นะครับ อย่างน้อยกล้องต้องเท่านั้นเท่านี้โดยการพิจารณาของ 
คณะกรรมการนะครับ แล้วเรื่องนี้กองทัพบกได้จัดซื้อโดยวิธีอีบิดดิง ( e-Bidding) 
แล้วก็หน่วยน าไปใช้งานแล้ว สามารถตอบสนองการใช้งานได้ตามต้องการได้นะครับ 
  การจัดหาในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ หน่วยใช้ก็ได้ยืนยันความต้องการ 
ในการใช้งานกล้องแบบเดิม เพื่อให้ครบตามจ านวนตามต้องการนะครับ เพราะมี  
หลายหน่วย เป็นชุดปฏิบัติการเล็ก ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ มันก็มีในการใช้ก าลัง 
ขนาดนี้ ก าลังประเภทนี้นะครับ กองทัพบกได้ตรวจสอบแล้ว จากการแต่งตั้งผู้แทนจ าหน่าย 
จากบริษัทผู้ผลิตแล้ว ก็ทราบว่ามีเพียงรายเดียว จึงท าให้กองทัพบกต้องด าเนินการจัดหา 
โดยวิธี เฉพาะเจาะจง ซึ่ งราคาท่ีจัดซื้อครั้ งนี้ เ ท่ากับราคาท่ีเคยจัดซื้ อในปี  ๒๕๖๑ 
 



๔๒๔ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ     จันทร์ยุคล ๑๙๒/๓ 
 
และปี ๒๕๖๒ อันนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าปี ๒๕๖๑-๒๕๖๒ ท าผิดเหมือนกัน ผมว่าคงไม่ใช่ 
ถ้าบอกแบบนี้นะครับ เพราะฉะนั้นต้องรับฟังกันบ้างนะครับ 
  เรื่องต่อไปเป็นเรื่องของการปฏิรูปกองทัพ หลายท่านก็พูดมาเมื่อวานนี้ 
นะครับ สมาชิกผู้ทรงเกียรติได้กล่าวมา ในการปฏิรูปกองทัพนั้นเราได้ก าหนดให้มีการพัฒนา 
ปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงกลาโหม และก าลังพลให้มีขนาดที่เหมาะสม มีขีดความสามารถ 
มีความยืดหยุ่น ------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
               - ๑๙๓/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๒๕ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ   กรณ์กาญจน์ ๑๙๓/๑ 
 
สอดคล้องกับการบริหารราชการยุคใหม่ และสถานการณ์ความมั่นคงในรูปแบบใหม่หลาย ๆ 
รูปแบบด้วยกัน เรามีท้ังในเรื่องของความร่วมมือในด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ในภูมิภาคด้วย จะเห็นได้ว่ามีปัญหาความมั่นคงทางทะเลในทะเลจีนใต้บ้าง ในอะไรบ้าง
ท านองนี้นะครับแล้วเรามีการจะต้องจัดสรรพก าลังไปสนับสนุนภารกิจของยูเอ็น (UN) อย่าง
วันนี้เราก็จัดคนของเรา ลูกหลานของเราไปท างานท่ีประเทศซูดานด้วย และอีกหลาย ๆ 
ประเทศในช่วงท่ีผ่านมานะครับนี่ก็ขอให้เข้าใจภาระจ าเป็นในเรื่องของการพัฒนากองทัพด้วย 
ในเรื่องของการพัฒนาศักยภาพและเตรียมก าลังกองทัพนั้นได้ก าหนดแผนงานโครงการซ่อม
การจัดหาสิ่งอุปกรณ์ ปรับปรุงเพื่อด ารงสภาพความพร้อมรบ จัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์เพื่อ
ขยายขีดความสามารถและเสริมสร้างความทันสมัย เพราะวันนี้อาวุธต่าง ๆ มีการพัฒนา
อย่างไม่หยุดยั้ง จะเห็นว่าสถานการณ์รอบโลกนั้นก็มีการจัดซื้อจัดหาอาวุธอยู่ เราก็ไม่ได้ไป
แข่งกับเขา เพียงแต่เราจะท าอย่างไรให้เราสามารถจะป้องกันตัวเองได้ สามารถจะร่วมมือกับ
เขาได้ในเรื่องของความมั่นคงนะครับ เพื่อให้มีศักยภาพและความพร้อมรบภายในกรอบ
ระยะเวลาท่ีได้วางแผนไว้ เพราะว่ายุทโธปกรณ์บางอย่างต้องใช้เวลานาน ไม่ว่าจะซื้อรถ  
ซื้อเรือ ซื้ออาวุธ ซื้ออะไรต่าง ๆ มันใช้เวลาการผลิต เขาไม่ได้ผลิตรอเอาไว้ให้เราซื้อ จะเห็น
ได้ว่าใช้เวลาหลาย ๆ ปี เพราะฉะนั้นในเมื่อท าสัญญากันแล้วก็จ่ายงวดแรก แล้วก็จ่ายงวด ๒ 
งวด ๓ งวด ๔ ต่อไปหลายปี ถ้าเป็นยุทโธปกรณ์ท่ีมีราคาสูง เราไม่ใช้งบประมาณทีเดียว 
นะครับ อันนี้ก็เป็นเร่ืองท่ีท าความเข้าใจในระดับของกระทรวงกลาโหมด้วย เราต้องพิจารณา
ให้อยู่ในวงเงินท่ีจ ากัดท่ีได้รับจากรัฐบาล ก็เป็นเพียงกระทรวงหนึ่งท่ีได้รับงบประมาณจาก
รัฐบาลเช่นเดียวกันนะครับ  
  ในส่วนของการจัดซื้อจัดจ้างของกระทรวงกลาโหมก็กราบเรียนไปแล้ว 
นะครับ เป็นไปตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ปี ๒๕๖๐  
มีระเบียบเกี่ยวข้องท้ังหมด ตั้งแต่กระบวนการเริ่ม ตั้งแต่การอนุมัติแผนจัดหา ขั้นตอน 
การพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้างโดยคณะกรรมการพิจารณาผล เป็นการด าเนินการภายใน
เหล่าทัพเอง ขั้นตอนสุดท้ายก็คือการอนุมัติจัดซื้อจัดจ้างนั้นก็เป็นไปตามอ านาจตามวงเงิน  
ท่ีกระทรวงกลาโหมก าหนดให้แก่ปลัดกระทรวงกลาโหม ผู้บัญชาการทหารสูงสุดและ 
ผู้บัญชาการเหล่าทัพนะครับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนั้นก าหนดนโยบาย แล้วก็ย้ า  
 



๔๒๖ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ   กรณ์กาญจน์ ๑๙๓/๒ 
 
เตือนในเรื่องของการโปร่งใส มีประสิทธิภาพ ตรวจสอบได้ตลอดเวลานะครับ และผมไม่ได้มี 
ส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเลย เพราะฉะนั้นอย่ามาอ้างว่าผมได้ประโยชน์
อะไรจากตรงนี้ ผมบอกแล้วเงินอะไรท่ีไม่สุจริต ผมไม่รับท้ังสิ้น  
  ในส่วนของการด าเนินการเกี่ยวกับกิจการสวัสดิการนั้น กองทัพได้มี 
การด าเนินกิจการสวัสดิการภายใต้ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการ
ภายในส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ เช่นเดียวกับส่วนราชการอื่น ๆ ถึงแม้ว่าเราจะมองว่า
กองทัพบกมีพื้นท่ีจ านวนมากแต่เป็นพื้นท่ีท่ีมอบหมายให้กองทัพบกดูแลไม่ให้มีการบุกรุก 
ไม่ให้มีอะไรต่าง ๆ การจะขออนุมัติ ขออนุญาตใช้พื้นท่ีต่าง ๆ ก็ต้องมีการประสานจาก
หน่วยงานมายังกระทรวงกลาโหม แล้วกระทรวงกลาโหมเป็นผู้พิจารณาว่าเห็นสมควรหรือไม่ 
จากนั้นก็จะน าเข้าสู่การพิจารณาในเรื่องของวิธีการด าเนินการจากกระทรวงการคลัง 
กรมธนารักษ์ หรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องต่อไปว่าจะไปใช้ได้กันอย่างไร ไม่ใช่ว่ากองทัพบก 
หรือผมจะอนุมัติให้ได้ทันที ใครขอก็ให้ได้คงไม่ใช่แบบนั้น ท่ีผ่านมาอย่างท่ีกราบเรียนไปแล้ว
ก็มีหลายพื้นท่ีด้วยกันท่ีสนับสนุนรัฐบาลในการจัดหาท่ีตั้งส่วนราชการ หรือแม้กระท่ังในส่วน
ของท้องถิ่นก็มีในการขออนุมัติ ซึ่งขออนุมัติมาเราก็ไม่ใช่เจ้าของ ก็ต้องประสานหน่วยงาน 
ท่ีเกี่ยวข้องจนได้รับอนุมัติแล้วก็แก้ปัญหาให้เรียบร้อยตามกฎหมายก่อนจึงจะใช้ประโยชน์ได้  
  ในส่วนของการด าเนินการกิจการสวัสดิการภายใต้ระเบียบนั้นกรุณาไปดูด้วย
ว่าเขาเขียนไว้ว่าอย่างไร ๒๕๔๗ ซึ่งก็เช่นเดียวกับส่วนราชการอื่น ๆ ระเบียบดังกล่าว 
ได้ก าหนดให้ส่วนราชการสามารถใช้ท่ีดิน อาคารสถานท่ีเพื่อด าเนินการจัดสวัสดิการภายใน
ส่วนราชการ และกิจการสวัสดิการเชิงธุรกิจได้ โดยการด าเนินภารกิจการสวัสดิการของ
กองทัพนั้นไม่ได้มุ่งหวังและแสวงหาก าไรหรือสร้างรายได้ แต่มุ่งหวังให้กับบริการกับก าลังพล
และครอบครัวเพ่ือเป็นการช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกให้แก่ข้าราชการในการด ารงชีพ 
นอกเหนือจากสวัสดิการท่ีทางราชการจัดให้ อันนี้ก็ไปดูแลข้าราชการชั้นผู้น้อย ดูแลในเรื่อง
สิ่งต่าง ๆ ท่ีงบประมาณไม่เพียงพอ ก็เอางบประมาณตรงนี้ไป แต่มันจะมีสัดส่วนในการใช้ได้ 
แล้วท่ีเหลือจากนั้นก็ต้องส่งเข้ากระทรวงการคลัง มันเป็นระเบียบอยู่ ซึ่งทุกหน่วยงานก็ได้ท า
ตามนั้นมาโดยตลอดนะครับ  
   
                                                - ๑๙๔/๑ 



๔๒๗ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ       ณัฐวัฒน์ ๑๙๔/๑ 
 
   เร่ืองต่อไป เร่ืองกิจการหิน สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือนะครับ ท าไมยังให้
ผู้ประกอบการรายนี้ต่อสัญญาท้ัง ๆ ท่ีท าผิดสัญญา เมื่อผิดสัญญาเกิดขึ้นแล้วกองทัพเรือ 
ท าอะไรนะครับ กรณีท่ีมีการต่อสัญญาให้แก่ผู้ประกอบการนั้นท้ัง ๆ ท่ีท าผิดสัญญา ขอเรียน
ว่าสัญญาท่ีท าไว้กับผู้ประกอบการมีก าหนดระยะเวลา ๕ ปี โดยจะท าสัญญากันแบบปีต่อปี 
ในสัญญาได้ระบุเงื่อนไขการส่งมอบ การบอกเลิกสัญญา รวมถึงค่าปรับจากการขาดประโยชน์
ไว้  โดยก าหนดให้ผู้ประกอบการต้องจ่ายค่าขาดประโยชน์ ท่ี ไม่สามารถผลิต หิน 
ได้ตามสัญญาในอัตราตันละ ๓๘ บาท อันนี้ เป็นเหมืองหินเก่านะครับ ในปีแรกนั้น
ผู้ประกอบการไม่สามารถผลิตได้ตามสัญญานับเป็นจ านวน ๑ ล้านตันเศษ เป็นมูลค่า 
ขาดประโยชน์ประมาณ ๔๐ ล้านบาท กองทัพเรือได้มีหนังสือแจ้งผู้ประกอบการให้ช าระ 
ค่าขาดประโยชน์ดังกล่าว เพราะผู้ประกอบการยินยอมจ่ายค่าขาดประโยชน์ในลักษณะ 
ผ่อนช าระในวันท่ี ๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ ก็ได้ช าระเงินงวดแรกมาแล้ว ๕ ล้านบาท และได้ท า
หนังสือยอมรับสภาพหนี้อย่างไม่มีเงื่อนไข ส าหรับจ านวนท่ีเหลืออีก ๓๕ ล้านบาทเศษได้ขอ
ผ่อนช าระจ านวน ๓๔ เดือน เดือนละ ๑ ล้านบาทเศษนะครับ  
   ในประเด็นอีกประเด็นหนึ่ง คือกองทัพเรือเห็นว่าแม้ผู้ประกอบการจะมีผล
ประกอบการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย แต่ผู้ประกอบการก็ได้แสดงเจตนารมณ์ในเรื่องของ 
การเพิ่มก าลังการผลิตให้เต็มประสิทธิภาพมาโดยตลอด เช่น การพัฒนาขีดความสามารถ 
ในการเพิ่มเครื่องจักร เพิ่มก าลังการผลิตอื่น ๆ มีการส ารวจ มีการขยายเขต ขอเพิ่มปริมาณ
หิน ขอต่ออายุประทานบัตร ช าระค่าธรรมเนียม ค่าภาษีอากรต่าง ๆ ค่าภาคหลวงแร่ 
และกองทุนต่าง ๆ โดยใช้ค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการเอง ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวต้องใช้
เงินทุน ระยะเวลา ความต่อเนื่อง และมีหลายขั้นตอนนะครับ ท่ีผ่านมานั้นผู้ประกอบการ 
ได้พยายามปรับปรุงเหมืองและโรงโม่มาโดยตลอดจากสภาพเหมือนเดิมท่ี ไม่ได้มาตรฐาน 
เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานกฎระเบียบของกระทรวงอุตสาหกรรมและ  พ.ร.บ. แร ่
พ.ศ. ๒๕๖๐ นะครับ ซึ่งอันนี้ก็ขอความกรุณาช่วยไปศึกษาด้วยว่า พ.ร.บ. แร่ ปี ๒๕๖๐ นี่ 
มันแตกต่างกับของเก่าอย่างไรนะครับ  ซึ่ งหากไม่ด าเนินการอาจถูกสั่ งปิดเหมือง 
และถูกถอนประทานบัตรนะครับ ส่งผลต่อความเสียหายท่ีเกิดขึ้นกับกองทัพเรือในฐานะ 
ผู้ถือประทานบัตรและผู้ใช้ประโยชน์จากหินท่ีผลิตได้อย่างมาก ซึ่งปัจจุบันนั้นมีการก่อสร้าง
และขยายท่าเรือ สนามบิน และปรับปรุงพื้นท่ีอื่นมาอย่างต่อเนื่อง หากเราพิจารณา 
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ในภาพรวมก็จะเห็นว่าการท าสัญญาในปีท่ี ๒ ให้กับผู้ประกอบการจะท าให้กองทัพเรือ 
ยังคงได้ประโยชน์สูงสุดเมื่อเปรียบเทียบหากต้องฟ้องร้องด าเนินคดี ท้ังนี้ในวันท าสัญญา 
ปีท่ี ๒ ผู้ประกอบการก็ได้ช าระหนี้งวดแรกมาแล้ว ส่วนท่ีเหลือก็จะมีการผ่อนช าระ 
มาโดยตลอดนะครับ ในกรณีเช่นนี้ถ้าหากมีการด าเนินการผิดเงื่อนไขสัญญาท่ีเกิดขึ้น 
ในระหว่างการผ่อนช าระกองทัพเรือจะฟ้องร้องด าเนินคดีตามกฎหมาย ซึ่งจากการประเมิน
ในเบื้องต้นประมาณการว่าผู้ประกอบการมีจ านวนทรัพย์สินและทุนท่ีใช้ด าเนินการ 
ท าเหมืองหิน ตลอดจนเครื่องมือ เครื่องจักรต่าง ๆ เพียงพอในการชดใช้ค่าเสียหาย 
กับกองทัพเรือได้นะครับ คือการท างานมันก็มีหลายขั้นตอนนะครับ หลายเรื่องท่ีต้องน ามา 
พิจารณาท าอย่างไรจะเกิดประโยชน์สูงสุดด้วยนะครับ ท้ังนี้ท้ังนั้นก็ต้องเป็นไปตามสัญญา 
นะครับ 
   เร่ืองต่อไป ขออนุญาตมีหลายเร่ืองเหมือนกันนะครับ เร่ืองต่อไปก็คงเป็นเรื่อง
เหมืองแร่อัครานะครับ เมื่อสักครู่ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติก็ได้กล่าวมาแล้ว แล้วก็ 
ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมได้กรุณาชี้แจงชั้นต้นไปแล้วในรายละเอียด  
ผมกราบเรียนในฐานะท่ีผมต้องเป็นผู้รับผิดชอบอย่างท่ีกล่าวถึงนะครับ ส าหรับข้อพิพาทนี่
เร่ิมต้นที่บริษัทแม่ในต่างประเทศแล้วใช้ช่องทางตามกฎหมายระหว่างประเทศในการฟ้องร้อง
รัฐบาลไทย ในสิ่งท่ีเขาเห็นว่าบริษัทลูกในประเทศไทยไม่ได้รับความเป็นธรรมมาตั้งแต่ 
ปี ๒๕๕๐ ปีไหน ปี ๒๕๕๐ นะครับ ปีนี้ ๒๕๖๓ เข้ามาแล้ว เช่นเดียวกันรัฐบาลไทยก็ได้ต่อสู ้
ในสิ่งท่ีรัฐบาลไทยและประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรมเช่นกัน ในเรื่องของผลกระทบ 
ด้านสุขภาพ การปกป้องสิ่งแวดล้อม การใช้พื้นท่ีท่ีต้องส ารวจดูว่ามันมีความถูกต้อง  
ไม่ถูกต้องอย่างไรนะครับ ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมานั้นเป็นการต่อสู้ตามกติกาของกฎหมาย
สากลซึ่งประเทศไทยเป็นสมาชิกอยู่  รัฐบาลไทยก็จ าเป็นต้องแต่งตั้งทนายขึ้นมาต่อสู้ 
ในเวทีสากลให้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย รัฐบาล ครม. ก็มอบหมายให้กระทรวง
อุตสาหกรรมไปด าเนินการต่อสู้คดีแล้วก็ต้องมีงบประมาณท่ีใช้ในการจ้างทนาย ท่ีปรึกษา 
ทางกฎหมายระหว่างประเทศ เพราะเป็นเวทีระหว่างประเทศท่ีเป็นพันธะสัญญาระหว่างกัน
ท่ีต้องปฏิบัติให้ได้นะครับ ------------------------------------------------------------------------------ 
 

- ๑๙๕/๑ 
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คือการน าเข้าสู่ในเรื่องของอนุญาโตตุลาการนะครับ สิ่งส าคัญท่ีอาจจะกระทบกระเทือนต่อ
การพิจารณาคดีก็คือการน าเรื่องท่ีอยู่ในชั้นศาล หรืออนุญาโตตุลาการน ามาพูดภายนอก  
นะครับ และฝ่ายค้านได้น ามาอภิปรายให้ข่าวกับสื่อหลายครั้ง ซึ่งผลปรากฏว่าการอภิปราย
และการให้ข่าวเป็นการคาดการณ์เอาเองท้ังสิ้น เป็นการน าตัวเลขกับข้อมูลท่ีเป็นข้อเสนอ 
หรือค าให้การของแต่ละฝ่าย ซึ่งเป็นข้อมูลท่ีไม่เป็นทางการ และยังไม่ได้ข้อยุตินะครับ ซึ่งเป็น
อันตราย เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าสิ่งท่ีอภิปรายหรือการไปให้ข่าวภายนอกของฝ่ายค้านยังไม่
ปรากฏเป็นความจริง เรื่องยังคงอยู่ในกระบวนการทางกฎหมาย รวมท้ังขั้นตอนการเจรจา
หารือกันของผู้พิพาท ท้ังนี้ก็เป็นไปตามท่ีอนุญาโตตุลาการแนะน าไม่สามารถท่ีเราจะไปชี้น า
ได้ อันนี้คือหลักการของอนุญาโตตุลาการนะครับ  
   ส าหรับในกรณีท่ีว่าผมใช้อ านาจมาตรา ๔๔ นั้น ผมยืนยันว่าค าสั่งมาตรา ๔๔  
นั้นไม่ใช่ไปปิดเหมืองนะครับ คือเป็นเรื่องของการต่อสัมปทานนะครับ ซึ่งมีค าสั่งไปถึง 
ทุกเหมืองในประเทศไทยทุกประเภทในการต่อสัมปทานอาชญาบัตร เพราะฉะนั้นจนกว่า 
จะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงจากข้อเรียกร้อง หรือข้อสงสัยท่ีประชาชนเรียกร้องมา 
เรียกร้องมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๐ มาแล้ว ถึงแม้ว่าจะไม่มีข้อยุติอย่างชัดเจน แต่ก็มีหลักฐาน 
จากโรงเรียน จากครู จากอะไรแถวนั้นว่ามีผลกระทบจากสารพิษนะครับ อันนี้ก็จ าเป็นต้อง
ตรวจสอบให้ชัดเจนเกิดขึ้น เราไม่ได้ไปปิดเหมืองอัคราแต่เพียงเหมืองเดียว เราบอกถึงว่า 
การต่ออาชญาบัตรสัมปทานก็ต้องแก้ปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นให้ได้โดยเร็ว แล้วบริษัทไหน 
ท่ีเขาแก้ปัญหาได้ตามนั้นเขาก็เปิดเป็นปกติไปนะครับ อันนี้ก็เป็นเรื่องเฉพาะในเรื่องของ  
เหมืองแร่อัครานะครับ เพราะฉะนั้นการท่ีเขาจะได้หรือไม่ได้อย่างไรก็ตามนั้นก็เป็นเรื่องของ 
การเจรจาพูดคุยไม่ได้เสนอประโยชน์นะครับ เราก็ต้องมอง ค านึงถึงประโยชน์ของชาติ  
ประโยชน์ของประชาชน และวันนี้เรามี พ.ร.บ. แร่ ปี ๒๕๖๐ ออกมาแล้ว ซึ่งแตกต่าง 
กว่า พ.ร.บ. ก่อนหน้านั้น เราสามารถผลิตแร่เอง ถลุงแร่เองได้ และส่งออกต่างประเทศได้  
ซึ่งจะเพิ่มมูลค่าให้กับประเทศในเรื่องของภาษีต่าง ๆ มากขึ้น และถ้าเป็นไปได้ถ้าเราส ารวจ 
แร่พบเราก็อาจจะเป็นแหล่งส าคัญในการผลิตแร่ทองค านะครับ เพราะเดิมท่ีผ่านมานั้น  
น าออกไปถลุงแร่ท่ีต่างประเทศท้ังสิ้น เพราะฉะนั้นกฎหมายใหม่นี้เราสามารถให้มีการถลุงแร่ 
คงไม่ใช่แร่ทองอย่างเดียวสามารถท่ีจะถลุงแร่ในประเทศไทยได้ โดยเฉพาะโรงงานรีไซเคิล  
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(Recycle) ต่าง ๆ ท่ีมีการปรับปรุงเครื่องไม้ เครื่องมือต่าง ๆ เหล่านี้  จะเห็นได้ว่า 
การแก้ปัญหาหลายอย่างนั้นมันต้องแก้ปัญหาท้ังต้นทาง กลางทาง แล้วก็ปลายทางไปด้วย  
ท้ังนี้วัตถุประสงค์ก็คือต้องการให้ประเทศชาตินั้นมีรายได้เพิ่มขึ้น ประชาชนมีงานท า  
ซึ่งหลายพื้นท่ีประชาชนก็มีความต้องการนะครับ ในกรณีการขอส ารวจแร่นั้นก็เป็นขั้นตอน  
ขั้นตอนหนึ่งเท่านั้นท่ีมีกล่าวอ้างว่าพื้นท่ีจ านวนมากกี่แสนไร่ ๆ มันเพียงแค่การส ารวจนะครับ  
แต่ในการขอด าเนินการนั้นมันอีกเรื่องหนึ่ง ส ารวจเจอตรงไหนตรงนั้นเราจะอนุญาตได้ไหม  
ประชาชนจะยินยอมหรือไม่ วันนี้ เราก็เอาหลักการในเรื่องของสิทธิมนุษยชนในการ 
ประกอบการธุรกิจมาด้วย ค านึงถึงสิ่งแวดล้อม ค านึงถึงประชาชนนะครับ มีหลักการสามัญ 
คือเคารพ คุ้มครอง และเยียวยา เท่าท่ีทราบบริษัทวันนี้เขาก็ปรับตัวแล้วนะครับ ถ้าพื้นท่ีใด  
ท่ีประชาชนไม่ต้องการ ประชาชนไม่อยากได้ ประชาชนต้องการท่ีจะด ารงอัตลักษณ์เขาก็ 
หลีกเลี่ยงให้อยู่แล้ว ในขณะนี้คือหลักการส าคัญนะครับ เพราะฉะนั้นเราต้องค านึงถึงว่า 
เราจะใช้ทรัพยากรธรรมชาติของเราท่ีมีอยู่อย่างคุ้มค่าอย่างไรนะครับ ความเสียหายท่ีเกิดขึ้น 
มันคุ้มค่ากันไหม แล้วจะแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคตรงนั้นอย่างไร นี่คือการท างานท้ังระบบ  
ผมคิดว่าคงไม่ใช่เป็นประเด็นท่ีจะเอาจุดโน้นจุดนี้มาดูกันแต่เพียงประเด็นเดียวท านองนี้ 
นะครับ เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ผมก็กราบเรียนไปแล้วว่าผมรับผิดชอบในฐานะเป็น 
นายกรัฐมนตรีนะครับ แล้วก็ไม่ได้แก้ปัญหาด้วยอ านาจ ด้วยค าสั่ง ด้วยอะไรท้ังสิ้น โดยการ  
หารือ ปรึกษา ท้ังฝ่ายกฎหมาย ฝ่ายราชการท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องทุกหน่วยราชการนะครับ เราก็ 
จ าเป็นต้องท าให้ทุกอย่างมันไปสู่ความเรียบร้อยให้ได้โดยเร็วนะครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  
สุขภาพประชาชนนะครับ เพราะฉะนั้นถ้าเอาอันนี้มาตี อันนี้มาตี อันนี้มาตีแล้วสรุปว่าจะเอา 
อย่างไรมันต้องมีคนเดือดร้อนนะ ผมไม่อยากให้ใครเดือดร้อนท้ังสิ้ น แต่มันก็จ าเป็น 
ในบางอย่างนะครับ บางอย่างนั้นมันเป็นการแก้ปัญหาท่ีเกิดมาก่อนหน้าผม ผมก็ต้องมา  
 
                - ๑๙๖/๑ 
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ถ้าผมไม่พูดมันก็ไม่รู้กันว่าเกิดมาตั้งแต่เมื่อไร ปัญหามันอยู่ท่ีไหน แล้วท าไมรัฐบาลนี้มาแก้ 
แล้วท าไมก่อนหน้านี้ไม่แก้ให้เสร็จเรียบร้อย ท าไมต้องมาถึงตอนนี้ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน  
ถ้าสนใจเสียหน่อยประชาชนเขามีปัญหาอะไรก็แก้ปัญหาให้เขานะครับ ตรงนั้นพร้อมกับท า
อะไรท่ีมันใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้นในประเทศไทยให้ได้บ้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการท า
อย่างไรจะให้มีรายได้ภาครัฐให้มากยิ่งขึ้น  
      อีกเรื่องหนึ่งเมื่อวานก็มีการกล่าวถึงในเรื่องของเรือด าน้ าเข้ามาอีกแล้ว ก็พูด
กันมาหลายปีมาแล้ว ก็พูดซ้ ากันไปซ้ ากันมามีการวิพากษ์วิจารณ์กันมาก เราต้องแยกแยะ 
ให้ออกว่าสถานการณ์มันเป็นอย่างไรตอนนี้ สถานการณ์โควิด (COVID) ก็คือโควิด (COVID) 
สถานการณ์ความมั่นคงคือความมั่นคง ภูมิภาคว่าอย่างไร สถานการณ์โลกว่าอย่างไร ในส่วน
ของสุขภาพเราจะว่าอย่างไร ในส่วนของการใช้จ่าย อาชีพ รายได้ประชาชนจะท าอย่างไร  
มันคิดอยู่หลายมิติด้วยกันเพราะคนเราก็มีหลายระดับด้วยกัน ระดับรายได้ และทุกคนก็มี
ความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันเสมอหลักการของผม เพราะฉะนั้นเรื่องโครงการเรือด าน้ าก็พูด
กันอยู่ว่าท าไมรัฐเอาเงินไปซื้ออาวุธ ท่านลองพิจารณาดูว่าการขับเคลื่อนประเทศเราต้องมี
การก าหนดทิศทางในหลายด้านอย่างท่ีผมพูดมาเมื่อสักครู่  การมีเรือด าน้ านั้นเป็นการสร้าง
ความมั่นใจว่าไทยนั้นมีศักยภาพท่ีจะปกป้องอธิปไตยของประเทศ พื้นท่ีของไทยนั้นติดทะเล
กว่า ๓,๐๐๐ กว่ากิโลเมตร ในยามปกตินั้นเรือด าน้ าจะท าหน้าท่ีป้องกันรักษาทรัพยากร 
ทางทะเลของไทย ซึ่งเราไม่เคยมีอุปกรณ์ส ารวจในระดับลึกถึงท้องทะเล และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ฝั่งอันดามัน หลายท่านบอกอ่าวไทย อ่าวไทยถ้าด าลึกไม่ได้ก็ด าตื้นหน่อย ไม่ใช่ด าต้องด าลึก
ตลอด หรือไม่ก็ลอยตัวขึ้นมาก็ได้ อย่างน้อยก็เป็นศักยภาพของเรา แล้วต้องเฝ้าระวังในพื้นท่ี
ท้ัง ๒ ฝั่งทะเลของเราเพื่อดูแลในเรื่องของการรักษาทรัพยากรทางทะเลของไทย การประมง
นอกน่านน้ าและในน่านน้ า ตรวจตราเหตุการณ์ด้านความมั่นคงทางทะเล กระบวนการ 
ค้ามนุษย์ในทะเล คือมันต้องเสริมงานกันไม่ใช่อันใดอันหนึ่งอย่างเดียวมันก็เป็นภาระ 
ท่ีหนักนะครับ เพราะฉะนั้นก็ต่างคนต่างเสริมกันนะครับ กระบวนการค้ามนุษย์ กระบวน
อพยพโรฮิงญา และในเมื่อวันท่ี ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เราทราบว่ามีเรือรบประเทศ 
เพื่อนบ้านเข้ามาลาดตระเวนค้นหาชาวโรฮิงญาในฝั่งทะเลอันดามันโดยเขาไม่เกรงใจเรา  
เขาเข้ามาทางลับนะครับ ทางใต้น้ าอันนี้ผมก็ไม่อยากจะไปกล่าวถึง สะท้อนภาพพลัง 
อ านาจทางทะเลของกองทัพเรือ ถึงแม้ว่าประเทศจะสงบ แต่การกระทบกระท่ังกัน 
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ก็อาจจะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ อาจจะเป็นสงครามแบบจ ากัด คือเกิดเร็ว สงบเร็ว เจรจากัน  
แล้วเลิกหรืออาจจะบานปลายไป อย่างเช่น ในหลายภูมิภาคในเวลานี้นะครับ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งถ้ามีการแย่งชิงดินแดน เรื่องปัญหาเรื่องเกี่ยวกับเขตแดน หรือแย่งผลประโยชน์ของ
ชาติภายในทะเลและบนบก ในเรื่องของการจัดซื้อเรือด าน้ านั้นก็เป็นการจัดซื้ออย่าง  
ท่ีกราบเรียนมาแล้วเมื่อท าสัญญาแล้วก็มีการจ่ายเงินงวดหนึ่ง จากนั้นก็จ่ายเงินทยอยจ่าย
ผ่อนช าระ ไม่ใช่ว่าสั่งแล้วจะได้เลย เพราะฉะนั้นต้องรอถึง ๖ ปีกว่าจะส าเร็จ ๖ ปีนะครับ  
ไว้เรือเป็นล าก็ใช้เวลาการก่อสร้างถึง ๖ ปี แล้วก็ต้องส่งคนไปเรียนรู้ตั้งแต่การประกอบเรือ  
ตั้งแต่การจัดเหล็กหรืออะไรต่าง ๆ ไปเรียนรู้ท่ีโน่น วิธีการใช้งาน ดูการก่อสร้าง ดูการท า
กระดูกงู ทุกคนต้องเข้าใจในสิ่งท่ีตัวเองจะต้องเอาชีวิตไปฝากไว้ในนั้น เพื่อใครครับ ก็เพื่อ
พวกท่านทุกคนที่มีความสุข มีความสงบอยู่ในเวลานี้ในประเทศนี่นึกถึงเขาบ้าง นึกถึงเขาบ้าง 
ท่ีเขาเสี่ยงชีวิตของเขา เขาก็มีชีวิต มีครอบครัวของเขาเหมือนกัน แล้วคนท่ีลงมาอยู่ใน 
เรือด าน้ าเขาก็เสี่ยงแต่ก็ถือว่าเป็นหน้าท่ีของเขา เป็นหน้าท่ี เป็นความภาคภูมิใจของเขา  
เราทุกคนต้องภูมิใจในความเป็นชาติของเรา ความเข้มแข็งของเรา อธิปไตยของเรา ตั้งแต่
อดีตมายาวนานถึงปัจจุบันแล้วจะท าลายสิ่งตรงนั้นไปท าไมก็ขอร้องกันด้วยก็แล้วกัน  
แล้วถ้าหากว่าไปซื้อเรือด าน้ าล าท่ี ๒ ล าท่ี ๓ ไทยก็ไม่ต้องจ่ายค่าปรับอะไรให้จีนแต่จะส่งผล
ให้ความน่าเชื่อถือในเชิงพาณิชย์ของไทยเพราะวันนั้นรัฐเจรจาด้วยวิธีรัฐบาลจีทูจี (G to G) 
เรียกว่าเอกสารการข้อผูกพันระหว่างรัฐบาลว่าข้อตกลง ไม่ใช่สัญญา ซึ่งเจรจากับมัน 
ในหลักการ ๓ ล ามาตลอด ท าให้ได้ราคาท่ีมันลดลง มีการให้ในเรื่องของอาวุธยุทโธปกรณ์
ครบถ้วน ไม่อย่างนั้นก็ราคามันก็ต้องสูงขึ้นถ้าเขาคิดราคาเรื่องอาวุธท่ีประกอบเรือมาด้วย 
เพราะฉะนั้นเมื่อเราเทียบผลประโยชน์ทางทะเลราคาท่ีเราซื้อมาผลประโยชน์ของทางทะเล
เรา ๒๔ ล้านล้านบาท ---------------------------------------------------------------------------------- 
 

             - ๑๙๗/๑ 
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ราคานี้ท่ีลงทุนไปนี้มันคิดเป็นเพียงแค่ ๐.๐๙๓ เท่านั้น ก็น่าจะมีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ  
และตอบสนองยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง หลายท่านบอกว่าจะซื้อไปท าไม อาวุธก็ไม่ต้องมี 
ทหารก็ไม่ต้องมี คิดอย่างนั้นไม่ได้นะครับ ผมคิดว่าถ้าคิดแบบนี้เราจะอยู่กันอย่างไรในวัน
ข้างหน้า อนาคตเราก็ไม่รู้นะครับ ยามศึกเรารบ ยามสงบเราก็ต้องเตรียมพร้อม หลักการ
ส าคัญมันมีแค่นี้ พร้อมท้ังขวัญ ก าลังใจ คน เครื่องไม้เครื่องมือ วันนี้ความรุนแรงของอาวุธ
ต่าง ๆ ก็เกิดขึ้น เร็วขึ้น แม่นย าขึ้น ถ้าไม่พัฒนาตัวเอง ไม่ปรับปรุงตัวเองมันอยู่ไม่ได้หรอก
ครับ ชีวิต ทุกคนมีความเสี่ ยง ท้ังหมด แล้ว ท่ านจะรู้ ว่ า เวลาไปเผชิญสถานการณ์ 
การสู้รบจริง ๆ แล้วมันคืออะไร เป็นอะไร ท่ามกลางกระสุนปืนใหญ่ ท่ามกลางกระสุนรถถัง 
ท่ามกลางกระสุนปืนเล็ก ค. เอ็ม ๗๙ (M-79) เอ็ม ๒๐๓ (M-203) อะไรท านองนี้ ผมถึง 
เห็นใจเขา เห็นใจเขาบ้างเถอะครับ ลูกหลานของท่านท้ังนั้น เขาตายไป เขาเจ็บไปจะท า
อย่างไร  
   อีกเรื่องหนึ่ง ท่ีเรื่องมีการบาดเจ็บและสูญเสียของก าลังพล อันนี้เป็นสิ่งท่ี 
ผมห้ามอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นถ้าหากว่ามีการด าเนินการอย่างนี้ผมก็เสียใจกับครอบครัว ไม่มี
ใครอยากให้เกิดขึ้นหรอกครับ เพราะฉะนั้นก็ต้องแก้ไขให้ได้มากท่ีสุด การมีคนจ านวนมาก
มันก็มีคนจ านวนหนึ่งละท่ีอาจจะใช้ความรุนแรงจนมากเกินไป อาจจะเจตนาดี อาจจะซ่อม
เพราะว่าผิดวินัย อะไรท านองนี้ ผมก็บอกว่าห้ามท าท านองนี้อยู่แล้ว แล้วก็มีการลงโทษ 
ไปแล้วนะครับ แล้วก็เลยมีการดูแลเยียวยาให้กับผู้ปกครองไปแล้ว เพราะฉะนั้นหลายอย่าง
มันเกิดขึ้น ไม่ว่าเฉพาะในทหารหรือในประชาชนด้วยกัน วันนี้ก็มีความรุนแรงเกิดขึ้นในสังคม
เป็นจ านวนมาก ท่านจะเห็นว่ามีข่าวทุกวัน เดี๋ยวชกกันบ้างตรงนั้นตรงนี้ ตีกัน ต่อยกัน  
เอาปืนมายิงกัน นั่นละครับคือประเทศไทย ท่านต้องการให้เกิดอย่างนั้นหรือ ถ้าเรายุแหย่กัน
ไปจนทุกคนชินกับความรุนแรง ชินกับการใช้ก าลัง ชินต่อการท่ีจะต่อต้านกฎหมาย มันจะอยู่
กันอย่างไร ผมถามตรงนี้สิ ท่านจะมีความสุขนั่งมาอยู่ในนี้ไหม วันนี้ ทุกคนก็ท างาน 
อย่างเต็มท่ี มีวิธีการท่ีเหมาะสมในการด าเนินการบริหารจัดการในเรื่องของการบังคับใช้
กฎหมาย ต้องเห็นใจเจ้าหน้าท่ีเขาด้วย เพราะฉะนั้นกรุณาอยู่ในกฎหมาย ท่านบอกว่า
รัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญก็ก าหนดไว้ว่าจะต้องไม่ละเมิดสิทธิคนอื่น นั่นละผิดกฎหมาย ถ้าไป
ละเมิดคนอื่นท่านจะชุมนุมก็ว่าไปเถอะครับ อย่าใช้ความรุนแรง ก็เห็นอยู่รุนแรงก็มีทุกอย่าง  
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ท่านอย่าปฏิเสธผม ใครท าผมก็ไม่รู้เหมือนกัน แต่ผมก็เห็นว่าเขาเป็นคนไทย นั่นละคือสิ่งที่ผม
คิดอยู่เสมอมาว่าท าอะไรก็ตามเขาคือคนไทย เขาคือผู้ร่วมชาติของผม แต่เขาคิดถึงผม 
อย่างนั้นหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจ ก็แล้วแต่ท่าน แผ่นดินนี้นะครับมีความศักดิ์สิทธิ์ เจตนาดี 
เจตนาไม่ดี สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านรู้หมด เพราะฉะนั้นผมเป็นคนนับถือศาสนาพุทธนะครับ ผมก็
เชื่อมั่นตรงนี้ งบประมาณท่ีเขาน ามาซื้อนั้น พอดีนอกเรื่องไปหน่อย ก็เป็นการปรับเปลี่ยน
จากแบบความส าคัญในงบประมาณรายปีท่ีกองทัพอื่นได้รับตามปกติ ทุกกระทรวงได้รับ
งบประมาณตามปกติ และปีท่ีแล้วก็มีการลดลงไป ปีนี้ก็จะตัดลงในบางรายการ ซื้อเท่าท่ี
จ าเป็น ค าว่า จ าเป็น ก็มีอะไรบ้างล่ะ เดี๋ยวท่านก็ตัดในคณะกรรมาธิการอยู่แล้ว ก็ต้องชี้แจง
กันให้ได้ ต้องมองในภาพกว้าง ภาพใหญ่ โลก ภูมิภาค ท าอะไรก็ตามต้องค านึงถึงเหล่านี้
เสมอ ประเทศเราบ้านเราเป็นอย่างไรนะครับ วันนี้ในการจัดซื้อล าท่ี ๒ ล าท่ี ๓ นั้น 
กองทัพเรือเจรจาต่อรองจนใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าท่ีสุด ได้มีการขอให้รับประกันให้ถึง  
๒ ปี ปกติเขารับประกันปีเดียวเท่านั้นนะครับ การฝึกอบรมให้สามารถท าการรบได้จริง  
การติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมประกอบด้วยแผ่นยางลดเสียงสะท้อน ระบบสื่อสารดาวเทียม 
ระบบสื่อสารข้อมูลยุทธวิธี  และอาวุธจรวดน าวิถี  ทุ่นระเบิดตอร์ปิ โด มูลค่ากว่า  
๒,๑๐๐ ล้านบาท โดยไม่มีการเพิ่มวงเงินนะครับ สถานการณ์โดยรอบของประเทศ 
ของเรา ผมไม่ได้ไปแข่งกับเขานะ แต่ผมอยากอธิบายเรียนให้ทราบว่าวันนี้ในอาเซียน 
(ASEAN) มีเรือด าน้ าท้ังหมด ๑๘ ล า ประกอบด้วยเวียดนาม ๖ ล า อินโดนีเซีย ๕ ล า  
และก าลังซื้อเพิ่มเติมอีก ๔ ล า เป็น ๙ ล า สิงคโปร์ ๔ ล า ก าลังซื้อเพิ่มอีก ๔ ล า เป็น ๘ ล า 
มาเลเซีย ๒ ล า เมียนมา ๑ ล า และก าลังซื้ออีก ๔ ล า จากญี่ปุ่นเข้าประจ าการ ---------------- 
 

     - ๑๙๘/๑ 
 
 
 
 
 
 



๔๓๕ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ          ดวงใจ ๑๙๘/๑ 
 
เมื่อปี ๒๔๘๑ จนถึงปี ๒๔๘๔ ในประวัติศาสตร์ของเราเกิดการรบท่ีเกาะช้าง ในขณะนั้น 
ประเทศไทยมีเรือด าน้ าก็สามารถข่มขวัญกองทัพเรือฝรั่งเศสให้ถอยก าลังออกไปได้ ปัจจุบัน  
เรือด าน้ า ๔ ล านี้ปลดประจ าการไปตั้งแต่ปี ๒๔๙๔ ก่อนผมเกิดอีกนะครับ นับว่าเป็นเวลา  
๖๙ ปีแล้วท่ีกองทัพเรือไทยไม่มีเรือด าน้ าประจ าการ เรือด าน้ าท่ีท่านพูดอยู่ทุกวันนี้ 
เป็นรายการผูกพันงบประมาณท่ีผ่านการพิจารณาของรัฐสภาแล้ว รายจ่ายในปี ๒๕๖๐ ๑ ล า  
ผูกพันงบประมาณผ่อนช าระ ๗ ปี รายจ่ายในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จ านวน ๒ ล า ผูกพัน 
งบประมาณ ๘ ปี ปี ๒๕๖๓-๒๕๗๐ จ่ายเป็นงวด ๆ ไม่ได้จ่ายในปีงบประมาณเดียว 
ท้ังจ านวน ท่านถามว่าท าไมไม่ตัดงบเหล่านี้ไปให้หมดเลย ความมั่นคงไม่จ าเป็น ไม่มีการสู้รบ
อีกแล้ว วันนี้ ท่ีมันสงบอยู่ได้ก็เพราะอะไรล่ะ เพราะศักยภาพเราก็มีเพียงพอสมควร  
แต่ในอนาคตเราไม่แน่หรอกครับ มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาในเรื่องขีดความสามารถ  
ท้ังอ านาจก าลังรบท่ีมีตัวตนและไม่มีตัวตน การเพิ่มก าลังทหาร การเกณฑ์ทหาร เหล่านี้มันมี
ทุกรอบบ้านของเรา เพราะฉะนั้นอย่าคิดสั้น ๆ ผมคิดว่านะ เอาไว้ท่านเจอเองแล้วท่านจะรู้ว่า
เราจะอยู่ในสถานะใดในวันข้างหน้านะครับ ผมกราบเรียนว่าท่ีตั้งแต่ด าเนินการโครงการนี้มา
มันมีเรื่องของการใช้งบประมาณในเรื่องของการดูแลหนี้สาธารณะเงินกู้ต่าง ๆ ท่ีผ่อนช าระ 
ทุกวันนี้เรามีภาระต้องจ่ายในเรื่องผลการขาดทุนจ าน าข้าว อย่าบอกว่าผมไปอ้าง เพราะผม
ต้องรับผิดชอบผ่อนช าระหนี้อยู่นี่อย่างไร ผมไม่พูดแล้วจะรู้เรื่องกันไหม ผมไม่ได้ไปเน้นใคร  
ก็แล้วแต่ ใครท าก็รับไป โครงการนี้มีภาระที่รัฐชดเชยใช้ไปแล้วกว่า ๗๐๕,๐๑๘.๐๕ ล้านบาท 
๗๐๐,๐๐๐ ล้านบาทนะครับเงินกู้มานี่ เดือนธันวาคมนั้น วันนี้จากที่ผ่อนช าระมารัฐบาลผมนี่ 
เหลือหนี้จ าน าข้าวปี ๒๕๖๓ อยู่ท่ีประมาณ ๒๘๘,๔๐๑.๓๕ ล้านบาท ไม่รวมดอกเบี้ย 
อีก ๘๐๓.๐๘ ล้านบาท ยังต้องตั้งงบประมาณชดใช้แบบไม่ได้อะไรเลยปีละประมาณ 
๒๓,๐๐๐ ล้านบาท และต้องตั้งไป ๑๒ ปี ผมก็เสียดายนะ นอกจากนี้มีภาระหนี้จากโครงการ 
บ้านเอื้ออาทรท่ีด าเนินการไปแล้วท้ิงหนี้ให้การเคหะแห่งชาติกว่า ๒๐,๐๐๐ ล้านบาท 
มีบ้านท่ีสร้างเสร็จแล้วขายไม่ได้หลายหมื่นยูนิต (Unit) ๑๐ ปีท่ีผ่านมา การเคหะแห่งชาติ 
แบกรับภาระจากโครงการบ้านเอ้ืออาทรท่ีล้มเหลวยอดความเสียหายกว่า ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท 
ไม่รวมหนี้เน่า แล้วภาระดอกเบี้ยท่ีกู้มา อันนี้ก็จ าเป็นต้องกราบเรียนให้ทราบ ไม่อย่างนั้น 
ก็ไม่เข้าใจว่าเรามีความชอบอะไรกันอยู่บ้าง รัฐบาลพยายามท าอย่างเต็มเพื่อในการแก้ปัญหา 
ในทุกประเด็นท่ีกล่าวมาแล้ว ขออนุญาตนะครับ เพราะเอกสารมีหลายฉบับ 



๔๓๖ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ          ดวงใจ ๑๙๘/๒ 
 
   ในเรื่องของปัญหาเรื่องหนี้สาธารณะหรือการผ่อนช าระเป็นเรื่องธรรมดา 
รัฐบาลทุกรัฐบาลก็จ าเป็นต้องรักษาต่อเนื่องกันมา แต่ไม่ใช่ว่าทุกอย่างนั้นเราจะแบกภาระ 
วันหน้าทุกคนก็ต้องมาใช้หนี้ด้วยกันอะไรด้วยกัน เพราะเป็นเรื่องของการใช้งบประมาณ
ภาครัฐ ซึ่งงบประมาณเหล่านั้นมาจากภาษีของทุกคน ไม่ใช่มาจากส่วนใดส่วนหนึ่งนะครับ 
เพราะฉะนั้นถ้าเราพูดไม่เข้าใจกันต่อไปมันก็ยุ่งยาก มีปัญหากับภาษีอีกละ เป็นสิ่งท่ีทุกคน 
ก็ต้องร่วมมือ รัฐบาลไม่ต้องการจะรีดภาษีจากใคร จะเห็นว่าไม่ได้มีการขึ้นภาษีตรงไหน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงนี้รายได้ประเทศก็หดลง เพราะฉะนั้นการท่ีท่านจะให้คนโน้นคนนี้ 
ให้ตรงนี้ ท าไมไม่ให้ตรงนี้มากท่ีสุด น้อยท่ีสุด น้อยเกินไป ยุ่งยาก ท่านลองคิดให้ละเอียด 
สิครับ ไม่ต้องถึงขนาดเป็นนักเศรษฐศาสตร์หรอก เอาข้อเท็จจริงว่าคนไทยมีรายได้ที่แตกต่าง
กันมากน้อยเพียงใดก็ไปแก้กันตรงโน้น วันนี้เป็นช่วงของการท าให้คนสามารถด ารงชีวิตอยู่ได้ 
แต่ ท่ีให้ไปเป็นเรื่องสินค้าอุปโภคบริโภค โครงการอะไรก็ตามท่ีออกไปนี่ ไปซื้อจาก
ผู้ประกอบการค้าปลีกหรือชาวบ้าน ตลาด ร้านค้า แท็กซี่ อะไรก็แล้วแต่ท่ีให้ไปนี่ คนละครึ่ง
นั่นปกติเขาก็ใช้เงินอยู่แล้ว ก็เพียงแต่เอาไปต่อยอดให้เขาอย่างท่ีกราบเรียนไปแล้ว เคยซื้อ
ของราคา ๑๐ บาทได้ ๑ ชิ้น วันนี้ก็ซื้อของราคา ๒๐ บาทได้ ๑ ชิ้น ----------------------------- 
 
                - ๑๙๙/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๓๗ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ         วิชชุดา ๑๙๙/๑ 
 
มันก็เกิดการหมุนเวียนของการใช้เงินในระบบนะครับ เพราะฉะนั้นมันท าให้เกิดมูลค่าเพิ่ม
มากมายในวงจรการใช้จ่ายในระดับฐานราก วันนี้เราต้องให้ทุกคนอาจจะต้องอยู่อย่าง
พอเพียง ประเทศของเรามีความแตกต่างกับต่างประเทศเพราะเรามีความเจริญเติบโต 
วันนี้ผมถือว่าประเทศไทยมีความเจริญเติบโตท่ีใกล้เคียงกันท่ีสุด ค าว่าความเจริญเติบโตคือ
เติบโตทางเทคโนโลยี ทุกจังหวัด ทุกพื้นท่ี ระบบโทรศัพท์ สื่อสาร การสาธารณูปโภคพื้นฐาน 
เส้นทางถนนเช่ือมโยงกันท้ังหมดแต่รายได้ต่างกัน เพราะฉะนั้นเราก็ต้องสนับสนุนในเร่ืองของ
เศรษฐกิจ การลงทุน เรามีมาตรการมากมายในการลงทุนในแต่ละจังหวัดต่าง ๆ ท่ีมีศักยภาพ 
ท่านต้องช่วยกันเสริมตรงนี้นะครับ ในส่วนท่ียังไปไม่ได้ก็ต้องพัฒนาฝีมือ แนะน า ช่วยเหลือ
เกื้อกูลซึ่งกันและกัน ถ้ามาพูดกันถึงใช้วิธีการคิด การพูดแบบเดิม ๆ อภิปรายแบบเดิม ๆ  
มันไม่มีอะไรท่ีท าให้เกิดสิ่งใหม่  ๆ ขึ้นมาได้เลยนะครับ ผมก็อยากจะฟังค าแนะน า 
อันเป็นประโยชน์แล้วก็ไม่ผิดหลักการ ไม่ผิดกฎหมาย ไม่ผิดระเบียบข้อบังคับ เพราะถ้ามาอยู่
บนนี้ ท่านจะรู้ว่ามันมีกฎหมายมากขนาดไหน แต่ผมก็ระมัดระวังอย่างเต็มท่ีนะครับ 
   ในเรื่องของตัวเลข ในเรื่องของบ้านเมื่อสักครู่นี้สร้างแล้วก็ขายไม่ได้เข้าไปอีก 
ค่าส่วนกลางท่ีต้องจ่ายก็ต้องมีเพราะไม่มีผู้เช่าห้อง ค่าซ่อมแซมห้องท่ีช ารุดสร้างมาเกือบ  
๑๐ ปีมาแล้ว ก็เห็นอยู่ในรูปก็กลายเป็นภาระของรัฐบาลนี้ยิ่งขึ้นท้ังสิ้น เพราะฉะนั้นอย่าดู
ตัวเลขในเอกสารงบประมาณทุกปีนะครับ ประจ าปี แล้วบอกว่ารัฐบาลไม่ให้ความส าคัญ 
กับเกษตรกร เอสเอ็มอี (SMEs) เพราะตั้งแต่ปี ๒๕๖๒ เป็นต้นมารัฐบาลได้ช่วยเหลือ
เกษตรกรกลุ่มต่าง ๆ เอสเอ็มอี (SMEs) และผู้มีรายได้น้อยผ่านกลไกธนาคารของรัฐ 
ตามมาตรา ๒๘ ของ พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลัง  จ านวน ๒๘๘ ,๐๐๐ ล้านบาท 
และ ๑๐๙,๖๐๐ ล้านบาทตามล าดับนะครับ ท่ีเราดูแลเกษตรกร พืชหลัก ๕ ชนิด ๖ ชนิด
อะไรก็แล้วแต่ ต้นทาง กลางทางเป็นแสน ๆ ล้านบาทท าไมบ้านเราไม่ให้เราจะไปซื้อ 
เรือด าน้ าอย่างเดียว มันคนละเรื่องกันกระมังผมว่า นอกจากนั้นรัฐบาลยังมีการใช้เงินตาม 
พ.ร.ก. เงินกู้ ๑ ล้านล้านบาท เพื่อช่วยเหลือเยียวยา ชดเชยประชาชนท่ีได้รับผลกระทบจาก
โควิด-๑๙ (COVID-19) รอบท่ี ๑ ประมาณ ๔๑.๒๔ ล้านคน ๔๑ ล้านคนนะครับ รอบท่ี ๒ 
อีก ๔๐.๓๗ ล้านคน ครอบคลุมกลุ่มเกษตรกร ผู้มีรายได้น้อย ผู้ประกอบอาชีพอิสระ 
แรงงานในระบบประกันสังคม กลุ่มเปราะบาง วงเงิน ๕๗๗,๐๕๙ ล้านบาท ผมเอาไปใช้
ตรงไหน ไปซื้ออาวุธหรือเปล่ามันก็ไม่ใช่อีก งบประมาณแต่ละงบประมาณมันก็มีรูม (Room)  



๔๓๘ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ         วิชชุดา ๑๙๙/๒ 
 
ของเขาในการจะใช้จ่ายให้มันถูกต้องตาม พ.ร.ก. ตาม พ.ร.บ. นะครับ วันนี้ด าเนินการ 
อยู่ในเรื่องโครงการเราชนะ ใครชนะ ใครแพ้ ผมไม่รู้ ค าว่าชนะท่ีเขาไม่ได้หมายความว่า 
ให้ผมอยู่ ให้ผมชนะ มีอ านาจ พูดกันเหลือเกินอ านาจนี่ อยู่กันด้วยความเข้าใจไม่ดีหรือ  
อยู่ในความร่วมมือกันไม่ดีหรือ เพื่อใครครับ เพื่อประเทศของเรา เพื่อประชาชนของเรา 
ท่ีทุกคนก็อ้างว่ารักประชาชนท้ังสิ้น ผมรักเขาทุกวัน ผมคิดถึงเขาทุกวัน เพราะผมดูแลอะไร
เขาได้อีก แต่มันก็ติดด้วยงบประมาณ ติดด้วยหลักการ ติดด้วยอะไรต่าง ๆ มันถึงทยอย
ออกมาตามล าดับ ถ้ารัฐบาลไม่สนใจจริง ๆ ก็ไม่ต้องแจก ผมถือว่าเราบริหารในเรื่องนี้ 
ได้ดีพอสมควร ต่างประเทศเขาก็ชมเราเขาพยายามจะท าอย่างเราเขายังท าไม่ได้เลย 
มีแต่เราติติงกันเองอยู่นั่นละ มันก็มีคนส่วนหนึ่งท่ีอาจจะเข้าไม่ถึง ถึงช้า ถึงเร็ว ผมก็ให้
แก้ปัญหาไป ขึ้นทะเบียนไม่ได้ ออนไลน์ (Online) ไม่เป็น ส่วนนี้ก็ต้องมาทีหลัง มีเวลาให้
ระยะเวลาท่ีพอเพียงถ้าไม่พอก็ยื่นให้อีก วันนี้ก็ขยายจุดเพิ่มขึ้นก็รู้ถึงปัญหาของประชาชน  
ผมตามตลอดละครับ แต่เราจะมองว่าเราจะอยู่กันแบบเดิม ๆ ง่าย ๆ ผมว่าวันหน้าเราอยู่กัน
แบบง่าย ๆ ไม่ได้แล้ว ประเทศไทยไม่ได้นะครับ ผมก็ฝากไว้เท่านั้นเองเป็นความคิดของผม 
ไม่ต้องการท่ีจะไปบังคับใครท้ังสิ้น ผมบังคับใครไม่ได้หรอกครับ ผมต้องการอยู่ด้วย 
ความเข้าใจซึ่งกันและกันนะครับ วันนี้โครงการเราชนะมีเป้าหมายคลุมประชาชนประมาณ  
๓๑ ล้านบาทอีก วงเงินถึง ๒๑๐,๒๐๐ ล้านบาท และมีมาตรการมาตรา ๓๓ เรารักกัน 
ให้กับแรงงานในระบบประกันสังคมประมาณ ๙ ล้านคน ------------------------------------------ 
 

- ๒๐๐/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๓๙ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ        วันทนา ๒๐๐/๑ 
 
ถ้ามีเงินอีกผมก็ต้องทยอยเอามาอีกนั่นล่ะ วันนี้ก็ปลดในเรื่องของซอฟต์โลน (Soft Loan) 
เข้าไปอีก อันนี้เป็นประโยชน์ของธนาคารพาณิชย์ด้วย บังคับเขาไม่ได้หรอกครับ จะบังคับ  
ลดดอก ลดต้น ลดต่าง ๆ บังคับเขาได้อย่างไร เป็นเงินหุ้นของคนทุกคนในธนาคาร เขาต้อง
รับฟังผู้ถือหุ้น มีบอกท าไมไม่ให้ธนาคารพาณิชย์มันก าไรเยอะแล้ว ถ้าบังคับได้ก็ดีสิครับ  
แล้วท่านยอมเขาไหมล่ะ ท่านเป็นลูกค้าธนาคาร เป็นผู้ลงทุน มีหุ้นก็มีพอสมควรเหมือนกัน
ฝากเงินธนาคารอยู่คิดถึงคนอื่นเขาสิห่วงโซ่มีใครบ้าง ไม่ใช่มีผมอย่างเดียว ไม่ใช่หรอกครับ 
เพราะรัฐบาลก็มีความตั้งใจดูแลประชาชนโดยพิจารณาเลือกใช้แหล่งเงินอย่างเหมาะสม  
ในแต่ละด้าน เงินในส่วนของวัคซีนเราก็เตรียมไว้อีกลูป (Loop) อีกช่องหนึ่ง ก็เตรียมไว้ 
ตรงนั้นแล้ว ค านวณแล้วน่าจะเพียงพอการจัดซื้อจัดหาก็ทยอยเข้ามา การเร่งรัดด าเนินการ 
ก็เร่งรัดทุกประการ ต้องค านึงถึงความปลอดภัย ไม่ได้ไปหวงอะไร แต่ท้ังหมดต้องอยู่ใน 
ความควบคุมของรัฐก่อน จนกว่าจะเกิดความเรียบร้อยปลอดภัย แล้วจากนั้นท่านจะฉีด 
ท่ีไหนก็เอาเถอะครับ แต่ต้องอยู่ในความควบคุมท่านกล้าฉีดไหมล่ะ ไปฉีดท่ีอื่ น ในห้องนี้
หลายคนบอกไม่อยากฉีด ก็บอกมาแล้วกันนะครับ ส่งชื่อมา แต่ขณะนี้ไม่ฉีดก็ไม่เป็นไร  
ใส่หน้ากากก็แล้วกัน โซเชียล ดิสแทนซิง (Social distancing) ระมัดระวังไปอยู่ในพื้นท่ี  
ท่ีมีการชุมนุมกันหนาแน่น อย่าให้มันเกิดการแพร่ระบาดอีก และมีโอกาสท้ังสิ้นเลย ทุกท่ี  
ทุกสถานการณ์ แล้วรัฐบาลมีความตั้งใจอยู่แลประชาชนโดยพิจารณาเลือกใช้แหล่งเงินอย่าง
เหมาะสมในแต่ละด้าน ขอให้ท่านมั่นใจว่าการตัดสินใจของรัฐบาลเป็นไปด้วยความรอบคอบ 
ถือความมั่นคง ผลประโยชน์ประเทศชาติ ประชาชนเป็นท่ีตั้ง พยายามท าทุกอย่าง ให้เกิด
ความสุจริต โปร่งใส เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง ศึกษาทุกอันนะครับ
ว่ามันเกี่ยวข้องอะไรบ้าง กฎหมาย พ.ร.บ. ระเบียบของรัฐในการบริหารจัดการ ถ้าเปิดกูเกิล 
(Google) อย่างเดียวแล้วราคามาพูดเถียงกันอยู่อย่างนี้ ในกูเกิล (Google) บอกไหมว่าต้องมี
เรื่องค้ าประกัน มีเรื่องของการศึกษา มีเรื่องของการไปร่วมในการสร้างไหม มันมีโครงการพ่วง
มาหมดในนั้น หลายคนก็เคยพูดกันมาหลายทีซื้อรถเกราะ ท าไมไม่ไปซื้อของสหรัฐอเมริกา 
ราคาเท่าไร เขาระบุเป็นรายคัน โครงการแนบมาไม่มีเลย เหล่านี้เป็นเรื่องอยู่ในระเบียบ 
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและของกระทรวงกลาโหม ท่านไม่ชอบผมไม่เป็นไร แต่ท่านไม่ชอบ
ประเทศของท่าน ไม่ควร เพราะประชาชนก็คือประชาชนของเรา ท่ีเราต่างคนต่างฝ่ายก็รักกัน 
 



๔๔๐ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ        วันทนา ๒๐๐/๒ 
 
ท้ังคู่ ค าว่า รักประชาชน นั้นเราต้องไม่เลือกว่าใครเป็นใคร กฎหมายเป็นคนด าเนินการอยู่แล้ว 
ให้ทุกคนอยู่อย่างเป็นปกติในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นประชาธิปไตยแบบใดก็ตาม ต้องมี
กฎหมาย นั่นล่ะคือท าให้สังคมสงบเรียบร้อย อันศึกนอกศึกไกล ผมไม่ห่วง แต่หวั่นทรวงศึกใกล้ 
ไล่ข่มเหง หากคนไทยหันมาฆ่ากันเอง เราจะร้องเพลงชาติไทยให้ใครฟัง ขอบคุณครับ  
   นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ขอบคุณครับ 
  นายพิจารณ์ เชาวพัฒนวงศ์ (แบบบัญชีรายชื่อ)   :  ท่านประธานครับ 
พิจารณ์ครับ     
    นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ก าลังจะเชิญ
ท่านไชยาอภิปรายต่อ  
  นายพิจารณ์ เชาวพัฒนวงศ์ (แบบบัญชีรายชื่อ)   :  ท่านประธานครับ  
   นางสาวจิราพร สินธุไพร (ร้อยเอ็ด)  :  ท่านประธาน ขออนุญาตค่ะ 
   นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :   อย่างนั้น 
อนุญาตท่านจิราพรต่อเนื่องนิดหนึ่งนะครับ เชิญครับ  
   นางสาวจิราพร สินธุไพร (ร้อยเอ็ด)  :  ท่านประธานท่ีเคารพ ขออนุญาต
ต่อเนื่องสักครู่ค่ะ ดิฉัน จิราพร สินธุไพร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดร้อยเอ็ด เขต ๕ 
พรรคเพ่ือไทย ขออนุญาตเรียนว่าต้องขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
อุตสาหกรรมนะคะท่ีได้ลุกขึ้นชี้แจงเมื่อสักครู่นี้ แต่ดิฉันกราบเรียนว่าดิฉันฟังแล้วผิดหวังค่ะ 
แสดงว่าท่านไม่ได้ฟังการอภิปรายของดิฉันเลย ค าตอบเมื่อสักครู่นี้เป็นค าตอบท่ีท่านอ่านตาม
โพยที่ทางหน่วยงานเขียนให้ น่าจะเขียนไว้ตั้งแต่เมื่อวาน แต่ท่านไม่ได้อัปเดต (Update) ค่ะ 
วันนีท่้านไม่ได้ตอบค าถามดิฉันแม้แต่ค าถามเดียว  
   ประเด็นแรก ท่ีทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมบอกว่าประชาชน
มีความเดือดร้อนในเรื่องของสุขภาพ เร่ืองสิ่งแวดล้อม ต้องเข้าไปจัดการ ประเด็นนี้ดิฉันไม่ได้
เถี ยงนะคะ ดิฉันอภิปรายไปแล้วว่ าดิ ฉัน เห็นด้ วย ท่ีทางรั ฐบาลต้ อง เข้ า ไปดู แล 
ความปลอดภัย ดูแลสุขภาพ ดูแลสิ่งแวดล้อมให้พี่น้องประชาชน แต่ประเด็นก็คือว่าท่านไม่ใช้
กฎหมายปกติเข้าไปจัดการอย่างเป็นขั้น เป็นตอน ------------------------------------------------------- 
 

            - ๒๐๑/๑  



๔๔๑ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ          เพทาย ๒๐๑/๑ 
 
แต่ท่านใช้มาตรา ๔๔ ท่ีต่างประเทศเขาไม่ได้ยอมรับเข้าไปจัดการ แล้วตอนนั้นท่านก็ไม่มี
เอกสารหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ท่ีชัดเจน หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเขาก็ได้เตือนท่านแล้วว่า
อย่าท าแบบนั้นเพราะจะถูกฟ้องร้องภายใต้ทาฟต้า (TAFTA) แต่ท่านก็ไม่ฟังเดินหน้า 
ใช้มาตรา ๔๔ แล้ววันนี้เป็นอย่างไรคะ ไทยถูกฟ้องร้อง อาจจะต้องแพ้คดี แล้วตอนนี้ใบเสร็จ
ก็ออกมาแล้วว่ามันมีค่าใช้จ่าย ๖๐๐ ล้านบาท ท่ีใช้ในการต่อสู้คดีในชั้นอนุญาโตตุลาการ 
เป็นค่าใช้จ่ายท่ีจ่ายไปแล้ว พลเอก ประยุทธ์ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายนี้ด้วย ความเสียหาย
เกิดขึ้นแล้วและดิฉันถามกลับว่าวันนี้สุขภาพของประชาชน สิ่งแวดล้อม ได้รับการแก้ไขอย่าง
เป็นรูปธรรมหรือยัง 
  ประเด็นท่ี ๒ ท่านบอกว่าการให้ ๔๔ แปลง และการเปิดทางให้ขายผงเงิน 
ผงทองค านั้นเป็นเรื่องปกติ ดิฉันถามกลับว่าถ้าเป็นเรื่องปกติแล้วท าไมมันไปอยู่ในข้อต่อรอง
ระหว่างไทยกับ บริษัท คิงส์เกต คอนโซลิเดตเต็ด ลิมิเต็ด คะ พอท่านไปเจรจากับเขาให้ 
๔๔ แปลง เปิดทางให้เอาผงทอง ผงเงินออกไปขายแล้ว มันก็มีจดหมายจาก บริษัท คิงส์เกต 
คอนโซลิเดตเต็ด ลิมิเต็ด ท่ีเขียนมาขอบคุณประเทศไทยด้วย แล้วก็มีการเขียนจดหมาย 
ไปแจ้งอนุญาโตตุลาการด้วยว่าข้อตกลงนี้ได้คุยกันเรียบร้อยแล้ว ถ้ามันเป็นการให้แบบปกติ
ท าไมต้องมาปรากฏอยู่ในข้อต่อรองของคณะท างานการระงับข้อพิพาท บริษัท คิงส์เกต  
คอนโซลิเดตเต็ด ลิมิเต็ด กับประเทศไทย มันก็เป็นเรื่องของหน่วยงานท่ีไปด าเนินการปกติ
ไม่ใช่หรือคะ 
  ประเด็น ท่ี  ๓ ท่านรั ฐมนตรี ว่ าการกระทรวงอุตสาห กรรมบอกว่ า  
บริษัท คิงส์เกต คอนโซลิเดตเต็ด ลิมิเต็ด จะชนะ ถ้าจะชนะจริงท าไม บริษัท คิงส์เกต  
คอนโซลิเดตเต็ด ลิมิเต็ด ถึงมาเจรจากับไทย ดิฉันก็จะถามกลับว่าแล้วถ้าประเทศไทย  
รัฐบาลไทยมั่นใจว่าตัวเองจะชนะคดีแล้วไปเจรจาต่อรองกับเขาท าไมคะ แล้วในการต่อรองนั้น
มันมแีต่ท่ีไทยให้ บริษัท คิงส์เกต คอนโซลิเดตเต็ด ลิมิเต็ด ประเทศไทยไม่ได้อะไรกลับมาเลย
นอกจากความหวังลม ๆ แล้ง ๆ ว่าเขาจะถอนฟ้อง ถอนคดีออกไปค่ะ  
   ประเด็นต่อมาค่ะ ท่านบอกว่าท่านค านึงถึงสุขภาพประชาชน ประเด็นนี้ 
อย่าลืมว่าตอนท่ีปิดเหมืองท่านบอกว่าท่านเป็นห่วงสุขภาพ เป็นห่วงสิ่งแวดล้อมบริเวณ
โดยรอบเหมืองท่ีจะกระทบกับประชาชน แต่วันนี้คณะอนุญาโตตุลาการยังไม่มีค าชี้ขาด 
 



๔๔๒ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ          เพทาย ๒๐๑/๒ 
 
ออกมาค่ะ แต่ก็ปรากฏว่าท่านก็ได้เปิดให้เขาส ารวจแร่แล้ว แล้วก็อ้างว่ามันแค่การส ารวจ 
ยังไม่ใช่การให้ประทานบัตรท าเหมือง แต่ดิฉันก็ได้อภิปรายไปแล้วว่าการเปิดให้ส ารวจแร่ 
ก็เท่ากับเป็นการเปิดประตูแรกท่ีจะน าไปสู่การท าเหมือง ท่านจะให้เขามาส ารวจเพื่อทราบ
อย่างเดียวหรือคะ  
   ท่านประธานท่ีเคารพคะ ประเด็นสุดท้ายดิฉันต้องเรียนว่าดิฉันผิดหวัง 
เป็นอย่างมากกับการลุกขึ้นมาตอบค าถามของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ท่านอ่านแค่
ตามท่ีทางหน่วยงานเขียนโพยมาให้ท่าน ถ้าท่านจะท าอย่างนั้นท่านถ่ายเอกสารท่ีอยู่ในมือ
ท่านส่งแจกสมาชิกสภาอ่านเอาเองก็ได้ค่ะ ท่านไม่ได้ตอบค าถามในเนื้อหาสาระท่ีดิฉันได้ถาม
ท่านไป ๓ ข้อ ว่า ๑. สรุปแล้วไทยจะไปตายเอาดาบหน้า สู้คดีไปตายเอาดาบหน้า หรือท่าน
จะไปเจรจาเอาผลประโยชน์ประเทศชาติไปแลก แล้วถ้าท่านต่อสู้คดีจนถึงท่ีสุดแบบ  
ตายเอาดาบหน้ าแบบนั้ น  แพ้ขึ้ นมาท่านจะเอางบประมาณส่วนไหนไปจ่ ายคะ  
เป็นงบประมาณแผ่นดิน หรือท่านจะเอาเงินส่วนตัวของท่านไปจ่าย แล้วถ้าท่านเลือกท่ีจะใช้
วิธีการเจรจาต่อรอง เอาผลประโยชน์ของประเทศชาติ เอาแผ่นดินไทยไปยกให้บริษัทเอกชน
ต่างชาติ ดิฉันก็ได้ถามไปแล้วว่าท่านต้องให้ถึงเท่าไรเขาถึงจะถอนฟ้องค่ะ ดังนั้นท่านไม่ได้
ตอบค าถามเหล่านี้ดิฉันเลย แต่ดิฉันกราบเรียนว่าพรรคร่วมฝ่ายค้าน พรรคเพื่อไทยจะจับตา
ประเด็นนี้ต่อไปค่ะ ขอบคุณค่ะ 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ต่อไปเชิญ
ท่านไชยา พรหมา 
  นายพิจารณ์ เชาวพัฒนวงศ์ (แบบบัญชีรายชื่อ)   :  ท่านประธานครับ  
ผมยกนานแล้วครับ ยกก่อนท่านจิราพรอีกครับ 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ท่าน 
  นายพิจารณ์ เชาวพัฒนวงศ์ (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  พิจารณ์ครับ 
  นายศุภชั ย  โพธิ์ สุ  ( รองประธานสภาผู้ แทนราษฎร คน ท่ีสอง )   :   
เชิญท่านพิจารณ์ครับ 
  นายพิจารณ์ เชาวพัฒนวงศ์ (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ขออนุญาตใช้สิทธิพาดพิง
นิดหนึ่งครับท่านประธาน ผม พิจารณ์ เชาวพัฒนวงศ์  
 



๔๔๓ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ          เพทาย ๒๐๑/๓ 
 
  (นายขจิตร ชัยนิคม ได้ยืนและยกมือขึ้น) 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ท่านพิจารณค์รบั 
มีท่าน ส.ส. ประท้วงครับ ท่านขจิตรประท้วงเรื่องอะไรครับ  
  นายขจิตร ชัยนิคม (อุดรธานี)  :  ท่านประธานท่ีเคารพ ผม ขจิตร ชัยนิคม 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทย จังหวัดอุดรธานี ขอประท้วงท่านประธาน  
และประท้วงนายกรัฐมนตรีท่ีชี้แจงว่าท าผิดข้อบังคับ ข้อ ๑๗๗ ข้อบังคับ ข้อ ๑๗๗ เขียนว่า 
ให้นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีเท่านั้นท่ีมีสิทธิอภิปรายชี้แจง ------------------------------------------ 
 
               - ๑๐๒/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๔๔ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ          นฤมล ๒๐๒/๑ 
 
การอภิปรายชี้แจงต้องชี้แจงค าอภิปรายของสมาชิกแต่ละคนตามล าดับหรือจะรอรวมชี้แจง
ครั้งละหลาย ๆ คนก็ได้ ผมมีความเห็นผมฟังนายกรัฐมนตรีตอบไม่ใช่ค าชี้แจง ไม่ได้ตอบ
ค าถามสมาชิกท่ีอภิปรายหรือไม่ต้องค าถามก็ได้ แต่ต้องชี้แจงว่าตัวเองจะพ้นผิดอย่างไร วันนี้
ไม่มีสิทธิจะมาบน่ ท่านประธานท าไมไม่ใช้ข้อบังคับข้อนี้ แล้วปล่อยให้นายกรัฐมนตรีหรือใคร
บ่นไม่ได้ ท่ีนี่คือการอภิปรายไม่ไว้วางใจ 
  (นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ ได้ยืนและยกมือขึ้น) 
  นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ท่านประธานครับ  
ขอประท้วงครับ  
  นายขจิตร ชัยนิคม (อุดรธานี)  :  เป็นมาตรการท่ีรุนแรงท่ีสุดของสภาแห่งนี้ 
ไม่ต้องมาขอความเมตตา  
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ท่านขจิตรครับ  
  นายขจิตร ชัยนิคม (อุดรธานี)  :  ไม่ต้องมาขอค าแนะน า ไม่มี วันนี้ 
มีแต่ยกมือให้ออกจากต าแหน่งเท่านั้น ต้องมีความรับผิดชอบ  
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ท่านขจิตรครับ 
ท่านประท้วงผม  
  นายขจิตร ชัยนิคม (อุดรธานี)  :  ว่าย้ายอัยการ ย้ายต ารวจท่ีท าดี 
  นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ท่านประธานครับ  
นี่มันไม่ใช่ 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ท่านขจิตรครับ 
ผมรับฟังท่ีท่านประท้วงพอเข้าใจแล้วครับ เชิญครับ 
  นายขจิตร ชัยนิคม (อุดรธานี)  :  ท่านประธานใหญ่ท่ีสุด ด าเนินการ 
ตามข้อบังคับนี้ แล้วอย่าให้ใครมาบ่น ใครมาอบรมผมอีกนะ  
  (นางสาวปารีณา ไกรคุปต์ ได้ยืนและยกมือขึ้น) 
  นางสาวปารีณา ไกรคุปต์ (ราชบุรี)  :  ท่านประธานคะ 
 
 



๔๔๕ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ          นฤมล ๒๐๒/๒ 
 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  เข้าใจแล้ว
ครับท่าน ผมรับฟังค าประท้วงของท่านขจิตร ผมขอชี้แจง ขอวินิจฉัยนิดหนึ่งครับ จริง ๆ แล้ว 
เมื่อครู่นี้ท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็อธิบายยาว ผมก็รู้สึกว่าท่านอธิบายยาวหรือเปล่าอยู่ใน  
ประเด็นไหม ผมจึงเรียกท่านเลขาธิการสภาเช็ก (Check)  ข้อมูลดูสิ  ก็ปรากฏว่า 
ท่านนายกรัฐมนตรีท่านตอบค าถามย้อนไปตั้งแต่ท่านสมาชิกอภิปรายตั้งแต่เมื่อคืนแล้ว  
ฉะนั้นไม่ได้ตอบค าถามเฉพาะของคุณจิราพรนะครับ นี่ขอเรียนให้ทราบ ผมให้เจ้าหน้าท่ี  
เอาขึ้นมาให้ดูว่ามีประเด็นไหนบ้าง ก็ปรากฏว่ามีประเด็นของท่านพิจารณ์ มีประเด็น 
ของท่านจิราพร และประเด็นท่านอื่น ๆ ผมก็เลยอนุญาตปล่อยให้ท่านชี้แจงไป ส่วนท่าน 
จะบ่นอะไรบ้างนี่มันก็เป็นเรื่องธรรมดาล่ะครับ พวกเราก็อภิปรายท่านแต่ละคนคนละชั่วโมง
สองชั่วโมง ท่านนายกรัฐมนตรีจะชี้แจงบ้างก็คงเป็นเรื่องปกติ แต่ละฝ่ายใช้เวลาของตนเอง 
ฉะนั้นก็ขอกรุณาให้เกียรติซึ่งกันและกัน  
  นางสาวปารีณา ไกรคุปต์ (ราชบุรี)  :  ท่านประธานคะ 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ขอท่าน 
  นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ท่านประธานครับ ผม  
ชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ ครับ  
  นายศุภชั ย  โพธิ์ สุ  ( รองประธานสภาผู้ แทนราษฎร คน ท่ีสอง )   :   
ท่านชัยวุฒิก่อนครับ เชิญครับ 
  นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  กราบเรียนท่านประธานครับ 
ผม ชัยวุฒิ  ธนาคมานุสรณ์ แบบบัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐครับ ก็ขอเรียน 
ท่านประธาน ขอประท้วงท่านประธานนะครับว่าอยากให้ท่านควบคุมการอภิปรายให้เป็นไป
ตามข้อบังคับด้วยความสงบเรียบร้อยนะครับ เพราะว่าท่านสมาชิกผู้นี้ท่ีออกมาประท้วง 
ท่านท่ีแล้ว ท่านไม่ได้อยู่ในข้อบังคับนะครับ เพราะท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้ท าหน้าท่ี 
แล้วก็อภิปรายชี้แจงข้อซักถามของสมาชิก ซึ่งผมฟังมาก็มีเหตุมีผลและเป็นประโยชน์ 
ต่อพี่น้องประชาชนด้วย แต่ท่านไม่พอใจอะไรก็ไม่ทราบนะครับ ลุกขึ้นมาประท้วง 
โดยไม่มีเหตุผล แล้วก็ขัดข้อบังคับด้วยนะครับ ไม่ได้เข้าข้อบังคับเลย อยากให้ท่านประธาน
ควบคุมการประชุมให้เรียบร้อยกว่านี้ครับ และให้เกียรติท่านนายกรัฐมนตรีด้วยครับ  
 



๔๔๖ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ          นฤมล ๒๐๒/๓ 
 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ครับ  
ท่านผู้ประท้วงนะครับ จริง ๆ แล้ว 
  นางสาวปารีณา ไกรคุปต์ (ราชบุรี)  :  ท่านประธานคะ 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ผมขอวินิจฉัย
ก่อนนะครับ จรงิ ๆ แล้วผมก็ฟังท่ีท่านขจิตรบอกว่าขัดข้อบังคับ ข้อ ๑๗๗ นี่มันไม่ขัดนะครับ 
เพราะว่ าผู้ มี สิ ทธิ ชี้ แ จง ได้ ก็ คื อ ท่านนายกรั ฐมนตรี และรั ฐมนตรี เ ท่ านั้ น  ฉะนั้ น 
ท่านนายกรัฐมนตรีก็มีสิทธิท่ีจะชี้แจงได้นะครับ ผมได้วินิจฉัยแล้ว คุณปารีณาถ้าจะประท้วง
ประเด็นเดียวกัน มันก็ได้วินิจฉัยไปแล้ว 
  นางสาวปารีณา ไกรคุปต์ (ราชบุรี)  :  คนละประเด็นค่ะ ประเด็นคล้าย ๆ กัน 
ขอนิดเดียวค่ะท่านประธานคะ 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  เวลามีท่าน
สมาชิกประท้วง ฟังก่อนครับ เวลามีท่านสมาชิกประท้วงนี่ผมก็จ าเป็นต้องฟังค าชี้ แจงว่า
ประท้วงด้วยเหตุผลใด ผิดข้อบังคับข้อใด อย่างเช่น ท่านขจิตรเมื่อครู่นี้ท่ีปล่อยให้ท่านพูด  
ก็เพราะผมก็ต้องฟังเหตุผลท่านก่อน ฉะนั้นผมก็วินิจฉัยว่าท่านนายกรัฐมนตรีไม่ได้ผิด
ข้อบังคับนะครับ ท่านปารีณาจะประท้วงเชิญครับ ขออย่าเป็นประเด็นเดิมนะครับ  
มันซ้ าไปซ้ ามา 
  นางสาวปารีณา ไกรคุปต์ (ราชบุรี)  :  ไม่ซ้ า ประท้วงข้อ ๙ ท่านประธาน 
นะคะ ในเรื่องการควบคุมการด าเนินการประชุมสภา เพราะวันนี้เราเห็นภาพของสมาชิก
รัฐสภาท่ีประท้วงแล้วมีกิริยาไม่ดีนะคะ อยากให้ท่านประธานใช้อ านาจประธานตรวจสอบว่า 
มีแอลกอฮอล์ในเลือดสูงหรือไม่ ขอบคุณค่ะ 
  นายศุภชั ย  โพธิ์ สุ  ( รองประธานสภาผู้ แทนราษฎร คน ท่ีสอง )   :   
คงไม่ตรวจสอบหรอกครับ บุคลิกของแต่ละคนจะให้พูดช้า ๆ เนิบ ๆ เหมือนท่านปารีณา
ท้ังหมดก็คงเป็นไปไม่ได้ แต่ผมไม่ได้ต าหนิคุณปารีณานะครับ บุคลิกท่านขจิตรก็เป็น  
แบบหนึ่ ง  บุคลิกของผมก็ เป็นอีกแบบหนึ่ ง  ท่านขจิตรคงพอแล้วกระมังครับท่าน  
ผมได้วินิจฉัยแล้ว 

 
- ๒๐๓/๑ 



๔๔๗ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ          จีรนุช ๒๐๓/๑ 
 
 นายขจิตร ชัยนิคม (อุดรธานี)  :  อีกนิดเดียวครับ 
 นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ผมได้วินิจฉัยแล้ว 
 นายขจิตร ชัยนิคม (อุดรธานี)  :  ท่านประธานครับ ค าประท้วงเมื่อครู่นี้ 
ก าลังจะบอกว่าผมเมาใช่ไหมครับ ผมไม่ได้ดื่มนะครับ ผมพูดแบบนี้มาตั้งแต่เกิดแล้วอย่าพูด
อย่างนี้ต่อไปครับ 
 นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ท่านขจิตร 
อย่าชี้หน้าประธานสิครับ 
 นายขจิตร ชัยนิคม (อุดรธานี)  :  แล้วผมขออนุญาตท่านประธานชี้แจงให้ 
คนท่ีเข้าใจแบบนั้นให้เข้าใจด้วย ผมไม่มีแอลกอฮอล์เลย และไม่ดื่มด้วย รู้ไว้ด้วย  
 นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ผมการันตี 
นะครับ ให้ท่านขจิตร ผมเป็น ส.ส. กับท่านขจิตรมายาวนาน บุคลิกของท่านเป็นอย่างนี้ครับ
ท่านปารีณา ก็คงอย่าไปต่อล้อต่อเถียงกันเลยนะครับ  
 นางสาวปารีณา ไกรคุปต์ (ราชบุรี)  :  ท่านคะ ดิฉันเข้าใจท่านนะคะว่าท่าน
ต้องอดทนกับสมาชิกรัฐสภาท่ีมีพฤติกรรมคล้ายเมาสุราในรัฐสภา 
 นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ไม่หรอกครับ  
ไม่เมาหรอกครับ 
 นางสาวปารีณา ไกรคุปต์ (ราชบุรี)  :  แล้วถ้าท่านไม่ตรวจสอบนี่นะคะ เขาก็
จะมา 
 นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ท่านเชิญนั่ง
เถอะครับ ท่านเชิญนั่งครับ การอภิปรายจะได้ไปต่อนะครับ เชิญครับ นั่งเถอะครับ เราอย่า
เอาเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ เลย มันเป็นบุคลิกของแต่ละท่าน แต่ละคน ผมเข้าใจนะครับ  
ถ้าไม่เข้าใจกันมันก็คงอยู่ร่วมกันไม่ได้ เชิญท่านพิจารณ์ครับ พาดพิงใช่ไหมครับ เชิญครับ  
ก็เอาสรุป ๆ นะครับท่านพิจารณ์ อย่าได้ไปอภิปรายยาวเหมือนท่ีผ่านมาแล้วนะครับ  
เพราะท่านอภิปรายไปแล้ว เชิญครับ เมื่อครู่นี้ผมกดปิดไมโครโฟนเฉย ๆ ไมโครโฟนไหน  
ก็ใช้ได้ครับ เชิญครับ 
 
 



๔๔๘ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครัง้ท่ีสอง) เป็นพิเศษ          จีรนุช ๒๐๓/๒ 
 
 นายพิจารณ์ เชาวพัฒนวงศ์ (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ขอบคุณท่านประธานครับ 
ผม พิจารณ์ เชาวพัฒนวงศ์ แบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกลนะครับ ก็ต้องขออนุญาตใช้สิทธิ
พาดพิงครับท่านประธาน เมื่อสักครู่ท่านนายกรัฐมนตรีได้กรุณามาตอบค าถามหรือตอบ
ประเด็นท่ีผมอภิปรายไปเพิ่มเติมจากเมื่อคืนนี้นะครับ ก็ดีครับ เพราะว่าเมื่อคืนนี้ใช้เวลา
เตรียมค าตอบน้อยเกินไปนะครับ ก็เลยตอบได้ไม่ชัดเจน แล้วก็ตอบไม่ตรงค าถาม ทีนี้ 
เมื่อสักครู่ท่ีท่านนายกรัฐมนตรีตอบผมขอใช้เวลาสักครู่เดียวครับท่านประธาน คือต้องเรียน
อย่างนี้ครับ ผมต้องขออภิปรายหรือขออธิบายให้เราอยู่บนบรรทัดเดียวกันก่อน คือผมเข้าใจ
นะครับ ภาษาอังกฤษเขาบอกว่าอิฟ ยู วอนต์ พีซ พรีแพร ฟอร์ วอร์ (If you want peace 
prepare for war) ถ้าเราต้องการความสงบสุข เราต้องเตรียมสภาพความพร้อมในการรบ 
แต่ปัญหาท่ีผมอภิปราย ผมพูดไปแล้วเมื่อวานนี้ว่าไม่ได้อยู่ท่ีว่าซื้อหรือไม่ซื้ออาวุธครับ มันอยู่
ท่ีการใช้งบประมาณของกระทรวงกลาโหมไม่โปร่งใส มีแนวโน้มชัดเจนว่ามีการโกงกินกันอยู่
ในกองทัพ ซื้อไม่เหมาะสม ทีนี้ผมก็ต้องถามต่อจากค าตอบของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับว่า
ตกลงแล้วท่ีท่านพูดร่ายยาวเกี่ยวกับเหตุผลของเรือด าน้ า ซึ่งผมได้ยินมาหมดแล้วในเรื่องพวกนี้ 
ทางกองทัพเรือได้อธิบายในชั้นกรรมาธิการงบประมาณไปแล้ว ตกลงแล้วในปี ๒๕๖๕  
ท่ีงบประมาณจะเหลือ ๓.๑ ล้านล้านบาท รายได้ท่ีอาจจะเก็บไม่เข้าเป้า ๒.๔ ล้านล้านบาท 
ตกลงท่านจะซื้อ ไม่ซื้อ ปี ๒๕๖๕ ท่านตอบให้ชัดเลยครับ ประชาชนเขาจะได้รู้ครับว่าท่านจะ
บรรจุโครงการนี้กลับเข้าไปหรือไม่ หรือท่านเซ็นสัญญาไปแล้ว มันผูกพันไปแล้วต้อง
ด าเนินการต่อนะครบั ตอบให้ชัดไปเลย  
 ประเด็นถัดไปนะครับ ค าตอบของท่านนายกเมื่อสักครู่ ท่านบอกว่า
กระบวนการหรือขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างมันเป็นของหน่วยงาน ไม่ได้เกี่ยวข้องกับท่าน 
วิธีการลอยตัวให้อยู่เหนือปัญหานี่ท่านท ามาตลอดครับตั้งแต่เมื่อวาน ถึงเช้าวันนี้ก็ยังตอบ
แบบนี้อยู่ และผมคิดว่าเดี๋ยวก็จะตอบต่อไปแบบนี้จนจบการอภิปรายไม่ไว้วางใจ ทีนี้มันอย่างนี้
ครับท่านประธาน ท่านประธานอย่าเพิ่งเปิดไมโครโฟนครับ คือผมก าลังจะบอกว่าอย่างนี้ 
ท่านประธานครับ โครงการท่ีจัดซื้อเสื้อของทหารเกณฑ์ท่ีเมื่อสักครู่ท่านนายกรัฐมนตรี
อธิบายว่าราคามันต้องสูง เพราะมันมีค่าปรับ ๐.๒ เปอร์เซ็นต์ มีค่าค้ าประกัน มีวางประกัน 
แล้วก็ดูเหมือนจะเป็นเหตุผลท่ีจะต้องซื้อแพงกว่าท่ีเขาขายปลีก แต่ผมต้องย้ านะครับว่าราคา 
 



๔๔๙ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ          จีรนุช ๒๐๓/๓ 
 
ท่ีกองทัพซื้อนี่นะครับ แพงกว่าขายปลีก ๔๗ เปอร์เซ็นต์ เมื่อครู่นี้ท่านบอกว่าค่าปรับ  
๐.๒ เปอร์เซ็นต์เท่านั้นนะครับ มันแตกต่างกันมหาศาลครับ ดังนั้นผมก็อยากจะถาม 
ความชัดเจนเลยครับว่าตกลงแล้ว ๔๑๗ ล้านบาท ท่านจะไปเอากลับมาคืนแผ่นดินได้ 
ไหมครับ หรือต้องยอมปล่อยให้จ่ายแพงแบบนี้ไป ต้องยอมปล่อยให้มีการโกงกินแบบนี้ไป
ตอบให้ชัดเลยครับ ถ้าเอากลับมาไม่ได้ ประชาชนเขาจะได้เข้าใจครับ อย่างท่านตอบเรื่อง
เหมืองหินนี่นะครับ ก็คล้าย ๆ กับค าตอบอื่น ๆ ครับ คือท่านไม่ได้ใช้เวลาในการท่ีจะหา
ข้อมูลได้มากพอ ข้าราชการเขียนมาอย่างไร ท่านก็ตอบอย่างนั้น ท่ีท่านตอบเกี่ยวกับเรื่อง
เหมืองหินท้ังหมดนี่ผมก็อ่านมาหมดแล้วครับ มันอยู่ในเอกสารท่ีผมไปสืบค้นมา แต่ท่ีมากไป
กว่านั้นท่ีท่านไม่ได้ตอบ หรือท่านไม่รู้ หรือรู้แต่ไม่พูดนี่คือเหมืองหินมันมีประเด็นอยู่คือ
เอกชนที่ท าสัญญากับกองทัพ เขาฟ้องร้องกับเอกชนอีกรายอยู่ ----------------------------------- 
 
                                                                                                       - ๒๐๔/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 



๔๕๐ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ    วัชรี ๒๐๔/๑ 
 
เพราะเขาท าสัญญาไปแต่เขาท าเองไม่ได้ เขาต้องไปจ้างอีกรายหนึ่งท า นี่คือแสดงให้เห็นแล้วว่า
เอกชนรายนี้ไม่ได้มีศักยภาพเลย แต่สวัสดิการกองทัพเรือก็ต่อสัญญาให้เป็นปีท่ี ๒ นะครับ 
ท่านบอกว่าผมต้องไปศึกษารายละเอียด ผมก็เลยบอกท่านให้ท่านไปศึกษาด้วยครับ ท่านพูด
ถึงระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเรื่องสวัสดิการภายในปี ๒๕๔๗ ว่าเป็นไปตามนี้บอกให้
ผมไปศึกษา ผมก็ต้องบอกว่าในระเบียบนี้เขาให้สวัสดิการต้องท างบการเงินด้วยนะครับ  
ท าบัญชีต่าง ๆ ด้วย ท่านพูดมาท้ังหมดว่าทุกอย่างเป็นไปอย่างโปร่งใสนะครับ เป็นการจัดสรร
สวัสดิการให้กับกองทัพ ถ้าอย่างนั้นผมไม่อยากจะใช้ค าว่า ผมท้านะครับ แต่ว่าท่านเปิดเผย
มาเลยครับ เปิดเผยงบการเงินย้อนหลัง ผลประกอบการย้อนหลังของกองทุนสวัสดิการ 
ของทุกเหล่าทัพในกระทรวงกลาโหมเปิดเผยให้โปร่งใส เมื่อวานผมพูดไปแล้วว่าเดอะแมตเทอร์ 
(The Matter) เขาของบการเงินของธุรกิจกองทัพใช้ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารรอเกือบ ๘ เดือน 
๑๐ เดือน แต่ได้ข้อมูลแค่เป็นรายได้เฉลี่ย ๕ ปีย้อนหลัง รายจ่ายเฉลี่ย ๕ ปีย้อนหลัง  
นี่ละครับ ท่านอย่าอธิบายแล้วก็พยายามท่ีจะเบี่ยงเบนประเด็นเลยครับ คือมันชัดเจนอยู่แล้ว
ว่ามันตรวจสอบไม่ได้ มันไม่โปร่งใส ทางท่ีดีท่ีราชพัสดุท่ีท่านถือครองอยู่ท่ีกระทรวงกลาโหม
ถือครองอยู่นี่ ถ้าไม่ได้ถูกน าไปใช้เพื่อภารกิจของกองทัพจริง ๆ เพื่อการป้องกันประเทศ  
เพื่อการซ้อมรบ คืนกระทรวงการคลังเขาไปครับ แล้วเรื่องสวัสดิการท่านก็มาขอผ่าน
งบประมาณแผ่นดินไปเลย ให้โปร่งใสไปเลย ให้สภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้ได้พิจารณา ได้จัดสรร
ให้เกิดความเท่าเทียมเป็นธรรมแก่นายทหารชั้นผู้น้อย 
  ประเด็นสุดท้ายท่านประธาน ท่านนายกรัฐมนตรีพูดถึงกล้องไนต์วิชันสโคป 
(Night vision scope) คือกล้องส่องตอนกลางคืน ท่านก็บอกว่ามันต้องมีภาษีน าเข้านะครับ 
บอกว่าเลนส์นี่มันจะต้องเป็นเลนส์พิเศษ พูดเหมือนผมนี่ไม่ได้รู้เรื่องอะไรก็ไม่เป็นไรครับ  
ผมไม่ใช่ทหาร ผมไม่เถียงท่าน แต่เอาเป็นว่าท่านรู้ไหมครับกล้องอันนี้พิกัดน าเข้ามันเท่าไร 
เอกซ์เชนจ์โค้ด (Exchange code) นัมเบอร์ (Number) อะไร ท่ีเราซื้อมาเรามีเอฟทีเอ (FTA) 
กับเขาหรือเปล่า เพราะเราไม่ได้มีภาษีน าเข้านะครับ ท่านตอบว่ามีภาษีน าเข้าไปเช็ก (Check) 
ก่อนท่ีจะตอบครับ ขอบพระคุณครับท่านประธาน 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ครับ ผมก ็
ได้ให้ท่านท่ีถูกพาดพิงได้ชี้แจง แต่ว่าขออนุญาตท าความเข้าใจตรงนี้นิดหนึ่งนะครับ ก่อนท่ี 
 



๔๕๑ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ    วัชรี ๒๐๔/๒ 
 
ท่านไชยา พรหมา จะอภิปราย ถ้าสมมุติว่าท่านใช้สิทธิพาดพิงยาวท้ัง ๆ  ท่ีเป็นเรื่องท่ีได้อภิปราย
มาก่อนแล้ว มันก็จะท าให้เวลาของฝ่ายค้านสั้นลงไปเรื่อย ๆ นะครับ ผมเป็นห่วงคนท่ีอยู่ 
ข้างหลังเดี๋ยวจะมีปัญหาเหมือนคราวท่ีแล้ว ฉะนั้นการใช้สิทธิพาดพิงก็ขอให้เอาสั้น กระชับ
เผื่อจะได้ไม่กินเวลาเพ่ือนท่ีอยู่ข้างหลัง ไม่อย่างนั้นจะมีปัญหาเหมือนกับคราวท่ีแล้ว แล้วจะมี
ปัญหากันนะครับ  
  (นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ ์ได้ยืนและยกมือขึ้น) 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ท่านชัยวุฒิ 
ประท้วงเรื่องอะไรครับ 
  นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ท่านประธานครับ ผม ชัยวุฒิ  
ธนาคมานุสรณ์ แบบบัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ก็แนวคิดเดียวกับท่านประธานครับ  
จะประท้วงประเด็นท่ีว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจเมื่ออภิปรายเสร็จสิ้นแล้วก็ถือว่าจบ 
การอภิปรายของบุคคลท่านนั้น และท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้ชี้แจงด้วยความเข้าใจจบสิ้นไปแล้ว
นะครับ ส่วนพาดพิงนี่มันต้องเป็นเรื่องท่ีเสียหาย หรือมีกระทบต่อชื่อเสียงของท่าน ท่านก็ต้อง
ชี้แจง แต่ไม่ใช่มาอภิปรายใหม่ มาตั้งค าถามใหม่ อย่างนี้มันก็ไม่จบไม่สิ้นครับ มันก็เหมือน
อภิปรายอีกรอบหนึ่ง ผมว่าถ้าท่านท าอย่างนี้ไปเร่ือย ๆ การประชุมมันก็เดินหน้าไม่ได้หรอก
ครับ ก็ขอให้ท่านประธานควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับด้วยครับ 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ท่านชัยวุฒิ 
ก็ประท้วงมีเหตุผลครับ ผมก็อยากจะขอเพิ่มเติมว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรี  
หรือนายกรัฐมนตรีตอบ ท่านจะตอบหรือไม่ตอบ ตรงค าถามหรือไม่ตรงค าตอบอะไรต่าง ๆ 
ท่านตอบไม่ตรงค าถาม หรือท่านถามไม่ตรงค าตอบท่านก็เป็นสิทธิของแต่ละท่านนะครับ  
เราจะมาตัดสินกัน มาคาดคั้นว่าต้องตอบตรงนี้ ๆ เป๊ะมันก็ไม่ใช่ ไม่มีข้อบังคับใดบังคับอย่างนั้น 
เพียงแต่ว่าแต่ละฝ่ายเสนอข้อมูลแล้วคนตัดสินคือประชาชนนะครับ คนตัดสินคือประชาชน 
ฉะนั้นท่านสมาชิกขอให้เข้าใจตรงนี้ด้วยนะครับ เชิญท่านไชยาครับ ขออภัยท่ีใช้เวลานาน 
ไปหน่อย เชิญครับ 
 

- ๒๐๕/๑ 



๔๕๒ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ         กุลนิษฐ์ ๒๐๕/๑ 
 
  นายไชยา พรหมา (หนองบัวล าภู)  :  ท่านประธานท่ีเคารพ กระผม ไชยา 
พรหมา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดหนองบัวล าภู พรรคเพื่อไทย สิ่งท่ีกระผมจะอภิปราย
ต่อไปนี้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการท าหน้าท่ีของนักการเมืองฝ่ายค้านท่ีท าการตรวจสอบ  
การท างานของรัฐบาล ผมไม่มีอคติเป็นการส่วนตัว ไม่มีการโกรธแค้นขุ่นเคืองในฐานะส่วนตัว
แต่ประการใด แต่กระผมเห็นว่าการบริหารราชการแผ่นดินโดยการน าของ พลเอก ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และอีกในฐานะหนึ่งหัวหน้าทีม
เศรษฐกิจของรัฐบาลชุดนี้ ได้บริหารผิดพลาด บกพร่อง ล้มเหลว ไม่มีค วามรอบคอบ  
ไม่ระมัดระวังในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ท่านได้ท าลายระบบวินัยการเงินการคลัง 
ของประเทศจนก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจ และท าลายความมั่นคงทาง  
การคลังของประเทศ และนับตั้งแต่ท่าน พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้เข้ามาบริหาร
ประเทศจนถึงทุกวันนี้ได้เป็นบทพิสูจน์แล้วครับท่านประธาน ว่าประชาชนคนไทยส่วนใหญ่
นั้นต้องตกอยู่ในฐานะสภาพของความยากจน ยิ่งจนเท่าไรนั้นรัฐบาลยิ่งซ้ าเติมให้ประชาชน
นั้นตกอยู่ในสภาพของจนซ้ าซาก คนส่วนใหญ่ท ามาหากินด้วยความยากล าบาก เศรษฐกิจ
ฝืดเคือง ประชาชนไร้ท่ีพึ่ง ไร้ความหวัง ไร้อนาคต ท่านเป็นรัฐบาลท่ีมีการกู้เงินมากท่ีสุด 
ในประวัติศาสตร์ตั้งแต่มีรัฐบาลมา ใช้เงินมากแต่ประสิทธิภาพต่ า เห็นได้จากตัวเลขของ 
การส่งออกท่ีติดลบ การท่องเท่ียวอยู่ในสภาพท่ีเจ๊งไม่เป็นท่า กิจการธุรกิจเอสเอ็มอี (SMEs) 
ต้องปิดตัวน าไปสู่ของคนตกงานในขณะนี้เกือบ ๑๐ ล้านคน เพราะเรามีผู้น าประเทศ 
ท่ีไร้ประสิทธิภาพ ไร้ความสามารถ ไร้วิสัยทัศน์ ไร้ประสิทธิภาพและไร้ประสิทธิผล ส่งผลให้  
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยนั้นต่ ากว่าประเทศเพื่อนบ้าน สิ่งเหล่านี้
สะท้อนถึงความล้มเหลวในการบริหารราชการบ้านเมือง โดยเฉพาะการบริหารทางด้าน
เศรษฐกิจ นอกจากนั้นท่านยังท าลายความน่าเชื่อถือของประเทศด้วยการกระท าผิดวินัย
การเงินการคลัง ก่อให้เกิดหนี้สาธารณะท่ีเพิ่มสูงขึ้นจนเกินกรอบวินัยการเงินการคลัง  
สภาพภาระหนี้ท่วมประเทศนี้จะกลายเป็นภาระอันใหญ่หลวงของลูกหลานในอนาคต 
ยากเกินกว่าจะแก้ไข ดังนั้นถ้าหากว่าปล่อยให้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และในฐานะหัวหน้าทีมเศรษฐกิจของประเทศ  
ได้บริหารประเทศอีกต่อไปจะน ามาซึ่งความหายนะทางเศรษฐกิจให้กับประเทศนี้จนยาก  
 



๔๕๓ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ         กุลนิษฐ์ ๒๐๕/๒ 
 
เกินจะแก้ไขได้ ดังนั้นกระผมจึงไม่อาจให้ความไว้วางใจให้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
ได้บริหารประเทศอีกต่อไป ด้วยเหตุผลท่ีผมจะอภิปรายดังต่อไปนี้ ท่านประธานครับ  
อะไรเป็นตัวชี้วัดว่าการบริหารงานท่ีผ่านมานั้นประสบความล้มเหลว ไม่มีประสิทธิภาพ  
สิ่งหนึ่งท่ีเป็นการยืนยันได้ในขณะนี้นะครับท่านประธาน นั่นก็คือตัวเลขทางเศรษฐกิจ  
ท่านประธานครับ ตัวเลขทางเศรษฐกิจนั้นเราไม่อาจปรุงแต่งได้ เราไม่อาจบิดเบือน  
ไปจากข้อเท็จจริงได้ ผมเปรียบเทียบให้ท่านประธานได้เห็นภาพอย่างนี้ครับท่านประธาน  
สมมุติว่าท่านประธานจะไปตรวจสุขภาพ สิ่งแรกท่ีท่านประธานไปพบหมอ หมอจะให้  
ท่านประธานนั้นไปเจาะเลือดเพื่อวัดค่าต่าง ๆ อยู่ในกระแสเลือดของท่านประธาน 
เพราะฉะนั้นผลการตรวจเลือดในห้องแล็บ (Lab) นั้นมันจะบ่งบอกถึงพฤติกรรม การกระท า 
การประพฤติในกิจวัตรประจ าวันของท่านประธานว่า ท่านประธานนั้นดูแลสุขภาพถูกต้อง
หรือไม่ ไม่ว่าจะเป็นค่าน้ าตาลในเลือด ไม่ว่าจะเป็นตัวเลขความดัน ไขมันในเส้นเลือด ผลแล็บ 
(Lab) เหล่านี้เราไม่อาจจะปฏิเสธหมอได้ครับท่านประธาน ตัวเลขทางเศรษฐกิจก็เช่นกันครับ
ท่านประธานครับ --------------------------------------------------------------------------------------- 
 
                - ๒๐๖/๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๕๔ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ     จันทร์ยุคล ๒๐๖/๑ 
 
ตัวเลขทางเศรษฐกิจนั้นมันถูกฟ้องถึงประสิทธิภาพ ถึงความส าเร็จและความล้มเหลว 
ในการบริหารงาน ท่านประธานครับ เรามาดูการพยากรณ์และการวิพากษ์วิจารณ์ 
ท่ี เขาเฝ้าดูประเทศไทย ตั้ งแต่ ท่าน พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา มาบริหารเป็น 
นายกรัฐมนตรีตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมาในสายตาของชาวโลก โดยเฉพาะองค์กรและสถาบัน 
ท่ีเขาดูแลในเรื่องเศรษฐกิจว่าอย่างไรครับท่านประธาน ธนาคารพัฒนาแห่งเอเชีย หรือเอดีบี 
(ADB) เขาได้ส ารวจอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของภูมิภาคอาเซียน (ASEAN) 
ส ารวจเมื่อกันยายน ๒๕๖๓ ตอนสิ้นปีงบประมาณพอดีครับ เขามองว่าสถานการณ์ 
ทางเศรษฐกิจในภูมิภาคนี้จะฉุดให้การบริโภคและการลง ทุนในภูมิภาคนั้นทรุดต่ าลง 
มีการคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจของประเทศในภูมิภาคอาเซียน (ASEAN) เช่น อินโดนีเซีย 
จะติดลบท่ี ๑ เปอร์ เซ็นต์  ฟิลิปปินส์จะติดลบท่ี ๗.๓ เปอร์ เซ็นต์  หนัก ท่ีสุดครับ 
คือประเทศไทยท่านประธานครับ เขาพยากรณ์ว่าติดลบถึง ๘ เปอร์เซ็นต์ และจะเป็น 
ประเทศท่ีมีอัตราการเจริญเติบโตต่ ากว่าทุกประเทศในภูมิภาคอาเซียน (ASEAN) ในขณะท่ี 
เวียดนามนั้นเขาครองอันดับ ๑ ในภูมิภาคนี้ ต่อไปครับ 
  กองทุนการเงินระหว่างประเทศ หรือไอเอ็มเอฟ ( IMF) มีการคาดการณ์ว่า 
เศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียน (ASEAN) จะมีอัตราการเจริญเติบโตในระดับพื้นฐานท่ี 
๕ เปอร์เซ็นต์ แต่ส าหรับประเทศไทยแล้วเขาบอกว่าอัตราการเจริญเติบโตของเราจะอยู่ท่ี  
๒.๗ เปอร์เซ็นต์ ต่ ากว่าประเทศเพ่ือนบ้านในภูมิภาคอาเซียน (ASEAN) เช่นกัน 
  อีก ๑ ตัวอย่างครับท่านประธาน รายงานของธนาคารโลกหรือเวิลด์แบงก์ 
(World Bank) มีประเด็นท่ีน่าสนใจท่ีเขาวิเคราะห์ประเทศไทย เขาบอกว่าถึงแม้ว่า 
ประเทศไทยนั้นจะสามารถแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(Virus Corona 2019) ได้มีผลเป็นท่ีน่าพอใจก็ตาม แต่ภาวะเศรษฐกิจในภาพรวมของ 
ประเทศไทยในปี ๒๕๖๔ นั้น จะอยู่ในภาวะถดถอยหนักท่ีสุดของภูมิภาคนี้ แล้วเขาก็มี 
การคาดการณ์ของเวิลด์แบงก์  (World Bank) ว่าประเทศไทยต้องใช้เวลาไม่น้อยกว่า 
๓ ปีครับ ในการท่ีจะฟื้นฟูเศรษฐกิจให้กลับมาเหมือนก่อนท่ีจะเกิดสถานการณ์โควิด 
(COVID) เขามีการประเมินว่าอัตราการเจริญเติบโตของไทย หรือจีดีพี  ( GDP) นั้น 
จะอยู่ ท่ีระดับพื้นฐานท่ีติดลบ ๘.๓ เปอร์เซ็นต์ อันนี้คือการพยากรณ์ของเวิลด์แบงก์ 
(World Bank) 



๔๕๕ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ     จันทร์ยุคล ๒๐๖/๒ 
 
  อีก ๑ ตัวอย่างครับท่านประธาน นิ เค อิ เอเชียน รีวิว (Nikkei Asian 
Review) สื่อหลักของญี่ปุ่น อันนี้เขาพูดมาแล้วว่าเราจะอยู่ในภาวะถดถอยในสภาพเศรษฐกิจ 
แบบสโลว์โมชัน (Slow Motion) แล้วเขายังวิพากษ์วิจารณ์หนักไปกว่านั้น เขาบอกว่า 
ถ้าตราบใดท่ี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ยังบริหารประเทศอย่างนี้อยู่ต่อไปนี่ เราจะอยู่  
ในภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจไปอีก ๑๐ ปีข้างหน้า 
  เรามาดูตัวเลขจากองค์กรของประเทศเราสิครับท่านประธาน ล่าสุดนี้ 
ตัวเลขและการแถลงของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือสภาพัฒน์  
แถลงเมื่อ ๒-๓ วันท่ีผ่านมานี้ ขอสไลด์ (Slide) ของสภาพัฒน์ครับ 
  (เจ้าหน้าท่ีด าเนินการเปิดพรีเซนเทชัน) 
  นายไชยา พรหมา (หนองบัวล าภู)  :  มีการพยากรณ์ว่าอัตราการเจริญเติบโต 
ทาง เศรษฐกิ จ ในปี  ๒๕๖๔ คื อ ในปีนี้  เดิ มคาดการณ์ว่ าจะมี การขยายตั วอยู่ ท่ี 
๓.๕-๔.๕ เปอร์เซ็นต์ ได้มีการปรับลดตัวเลขลงมาว่าจะเหลืออยู่ ๒.๕-๓.๕ เปอร์เซ็นต์ 
ท่านประธานเชื่อไหมครับว่าตัวเลขนี้ผมยังไม่เชื่อว่าจะเป็นอย่างท่ีสภาพัฒน์พูด เหตุผลครับ 
เหตุผลว่าในปี ๒๕๖๔ เครื่องยนต์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจทุกตัว ไม่ว่าจะเป็นการส่งออก 
ไม่ว่าจะเป็นการท่องเท่ียว ไม่ว่าจะเป็นการบริโภคภายใน ไม่ว่าจะเป็นการใช้จ่ายเงินภาครัฐ  
หรือไม่ว่าจะเป็นการลงทุนของภาคเอกชนต่าง ๆ นั้น มันอยู่ในสภาวะของเครื่องยนต์ 
ทางเศรษฐกิจ ทุกตัวดับสนิทครับ เพราะฉะนั้นการประมาณการของสภาพัฒน์  
เมื่อ ๒ วันท่ีแล้ว อันนี้ไม่มีทางเป็นไปได้ว่าจะอยู่ในการขยายตัวท่ี ๒.๕-๓.๕ แล้วเดี๋ยวดูครับ 
ว่าข้อเท็จจริงหลังจากสิ้นปีแล้วจะเป็นอย่างไร ------------------------------------------------------ 
 
               - ๒๐๗/๑ 
 
 
 
 
 
 



๔๕๖ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ   กรณ์กาญจน์ ๒๐๗/๑ 
 
ท่านประธานครับ การพยากรณ์ขององค์กรและสถาบันอันน่าเชื่อถือระดับโลกนี้มันเป็น
เครื่องชี้วัดถึงความส าเร็จและความล้มเหลวในการบริหารท่ีผ่านมา ผมถึงบอกท่านประธาน
นะครับว่าตัวเลขการพยากรณ์ทางเศรษฐกิจนั้นไม่สามารถปรุงแต่งได้ครับ มันเป็นตัวชี้วัด 
ถึงประสิทธิภาพในการท างาน เรามาดูว่าถึงแม้นว่ารัฐบาลจะมีปัญหา รัฐบาลพยายามท่ีจะ
แก้ไขด้วยการจัดงบประมาณรายจ่ายประจ าปีในการกระตุ้นเศรษฐกิจ ในการฟื้นฟูหลังจาก
สถานการณ์โควิด (COVID) ซึ่งมันเกิดขึ้นเมื่อประมาณต้นปี ๒๕๖๒ ท่านประธานจ าได้ไหม
มกราคม กุมภาพันธ์นี่โควิด (COVID) ก าลังเข้ามา เราต้องมาล็อกดาวน์ (Lock Down)  
ท่ัวประเทศช่วงเมษายน เราไม่สามารถท่ีจัดเทศกาลสงกรานต์ได้ในปีท่ีผ่านมา ต้นปี ๒๕๖๒ 
เหลื่อมปีมาถึงการจัดงบประมาณปี ๒๕๖๓ รัฐบาลจัดงบประมาณอัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบ  
แต่ผลสุดท้ายครับ ท่านประธานครับ มันไม่ท าให้อัตราการเจริญเติบโตหรือปัญหาทาง
เศรษฐกิจนั้นดีขึ้นเลย หน าซ้ าท่านประธานครับ ผลของการอัดฉีดเงินสู่ระบบมันจะมี
ประสิทธิภาพหรือไม่ เรามาดูว่าการจัดงบประมาณท่ีผ่านมาตั้งแต่ท่าน พลเอก ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา เข้ามาเมื่อปี ๒๕๕๗ จนถึงปีปัจจุบันนี้ปี ๒๕๖๔ ตัวเลขของการจัดเก็บรายได้  
ไม่ว่าจะเป็นรายได้หรือการกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ ผมมีตารางเปรียบเทียบ
ให้ท่านประธานเห็นว่าก่อนท่ีท่าน พลเอก ประยุทธ์จะ เข้ามา และหลังจากท่ี พลเอก 
ประยุทธ์เข้ามาจนถึงปัจจุบันนี้เปรียบเทียบให้เห็นนะครับ ขอชาร์ต (Chart) การเปรียบเทียบ
ของการขาดดุลงบประมาณท่านประธานครับ จากตัวเลขจะเห็นได้ว่าตั้งแต่ปี ๒๕๕๕  
๒๕๕๖  ๒๕๕๗ นั่นก็คือช่วงรัฐบาลท่ีมาจากการเลือกตั้ง เราก็อยู่เป็นรัฐบาลท่ีมีการจัด
งบประมาณท่ีกู้เงินมาเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณเช่นเดียวกันครับ ดังนั้นต้องท า 
ความเข้าใจก่อนว่าผมไม่ได้ติดขัด ไม่ได้ติดใจว่าไม่ให้ท่านกู้ แนวโน้มของรัฐบาลตั้งแต่ ๒๕๕๕  
๒๕๕๖  ๒๕๕๗ เห็นไหมครับว่าตัวเลขการขาดดุลงบประมาณนั้นจะลดต่ าลงมา เริ่มลดในปี 
๒๕๕๖  ๒๕๕๗ แล้ว พอปี ๒๕๕๘ ท่านเข้ามาเมื่อ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ 
จนถึงปี ๒๕๖๔ ตัวเลขในกราฟนั้นมันฟ้องให้เห็นว่าเราต้องกู้เงินมาเพื่อชดเชยการขาดดุล  
งบประมาณติดต่อกันมาถึง ๗ ปีแล้วท่านประธานครับ และมีแนวโน้มท่ีสูงขึ้นเรื่อย ๆ จนจะ
เกินเพดานกรอบวงเงินของหนี้สาธารณะต่อจีดีพี  (GDP) นี่คือตัวเลขท่ีมันฟ้องว่า 
 



๔๕๗ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ   กรณ์กาญจน์ ๒๐๗/๒ 
 
ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมาตอนท่ีท่านเข้ามานี่ เรามาดูในรายละเอียดนะครับว่าปี ๒๕๕๘ นี่
เราขาดดุลเท่าไร เราต้องกู้เงินมาเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ ๒๕๐,๐๐๐ ล้านบาท  
ปี ๒๕๕๙  ๓๙๐,๐๐๐ ล้านบาท ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑ ตัวเลขใกล้เคียงกันครับ ๕๕๐,๐๐๐ 
ล้านบาทเศษ ๆ ปี ๒๕๖๒ คือโควิด (COVID) เข้ามา เราขาดดุลงบประมาณ ๔๕๐,๐๐๐ ล้าน
บาท มาดูปี ๒๕๖๓ ครับ ซึ่งเป็นปีท่ีผมจะลงในรายละเอียดให้ท่านประธานได้เห็นว่า 
มันเกิดความเสียหายและเกิดความผิดพลาดอย่างไร เรามีการประมาณการในการขาดดุล 
ในการกู้เงินมาชดเชยในการขาดดุลงบประมาณ ตัวเลขอยู่ท่ี ๔๖๙,๐๐๐ ล้านบาท อธิบาย 
ให้ท่านประธานได้เห็นว่าสภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้ เรารับทราบการเสนองบประมาณของ
รัฐบาลท่าน พลเอก ประยุทธ์เมื่อตอนงบประมาณปี ๒๕๖๓ เข้าสภา ตัวเลขท่ีสภารับรู้  
เรามีรายจ่ายท่ีจะต้องจ่ายท้ังสิ้น ๓.๒ ล้านล้านบาท เรามีการประมาณการรายรับว่าเงิน 
จะเข้ามาจากการจัดเก็บภาษี ๒.๗ ล้านล้านบาท เป็นเงินท่ีเราต้องกู้มาเพ่ือชดเชยการขาดดุล
งบประมาณอยู่  ๔๖๙,๐๐๐ ล้านบาท นี่คือตั ว เลข ท่ีสภาผู้ แทนราษฎรรับทราบ  
แต่ท่านประธานท่ีเคารพครับ ดูต่อมาครับ ------------------------------------------------------------- 
 
                - ๒๐๘/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๕๘ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ       ณัฐวัฒน์ ๒๐๘/๑ 
 
เรามาดูว่าปี ๒๕๖๔ นี้ตั้งประมาณการในการขาดดุลงบประมาณอยู่ท่ี ๖๒๓,๐๐๐ เห็นไหมครับ
ว่าแนวโน้มมันจะเพิ่มสูงขึ้น การขาดดุลงบประมาณท่ีเราต้องกู้ เงินมามันวัดอะไร 
ท่านประธานครับ มันวัดว่าเราใส่เงินเข้าไปในระบบ ท่านพลเอก ประยุทธ์ท่านออกมาตอบ
ค าถาม ท่านมาตอบข้อข้องใจของเพื่อนสมาชิก ท่านบอกว่างบประมาณที่รัฐบาลใส่เงินเข้าไป
ไม่ว่าจะเป็นเงินงบประมาณโดยปกติหรือเงินงบประมาณจาก พ.ร.ก. เงินกู้ก็ตามมันท าให้เกิด
การขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ แล้วท าไมตัวเลขการขาดดุลงบประมาณมันต้องสูงขึ้นเรื่อย ๆ  
ไม่มีแนวโน้มต่ าลงเลย นั่นมันเป็นตัวชี้วัดว่าเงินมันไม่หมุนในระบบครับ จ่ายเงินไปก็จริง
หมายความว่าท่านใช้ เงินมากแต่มันไม่มีประสิทธิภาพเพราะเงินนั้นมันไม่ก่อเกิด 
ให้กระบวนการผลิต มันไม่ก่อเกิดให้อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมันสูงขึ้น เพราะ
กระบวนการผลิตมันเป็นต้นตอของก าลังซื้อ ก าลังการผลิต การค้า การขาย เมื่อเงินมันหมุน
อยู่ในระบบนั้นรัฐบาลได้รับรายได้เข้ามาจากภาษีมูลค่าเพิ่ม จากภาษีบ ารุง จากภาษี 
นิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา เราจะต้องได้ประมาณการในการจัดเก็บรายได้ท่ีสูงขึ้นใช่ไหม
ครับท่านประธาน เหมือนท่านประธานกู้เงินมาแล้วท่านประธานลงทุน ท่านประธานไปกู้เงิน
มาสัก ๑๐ ล้านบาทเอามาลงทุน ท่านประธานต้องมีก าไรในการท่ีจะต้องจ่ายคืนเงินต้น  
แต่ถ้าตราบใดท่ีท่านประธานลงทุนไป ๑๐ ล้านบาทแล้วนี่มันขาดทุนไปเรื่อย ๆ ทุกปี ๆ นี่
ท่านประธานไปขอกู้เงินจากเขา เขาไม่ให้หรอกครับ แบงก์ (Bank) เขาไม่ปล่อยเพราะ
ประสิทธิภาพในการบริหารของท่านประธานนั้นล้มเหลว ประเทศก็เหมือนกันครับ  
ท่านประธาน ตัวเลขอย่างนี้มันบ่งบอกว่าประสิทธิภาพในการบริหารเราผิดพลาด มันเกิดขึ้น
จากอะไรครับ สิ่งแรกท่านพลเอก ประยุทธ์ต้องเข้าใจในบริบทของท่านว่าการท่ีประเทศเรา
เป็นประเทศท่ีไม่ได้เป็นประชาธิปไตยตั้งแต่ปี ๒๕๕๗ มันท าให้ความน่าเชื่อถือในสายตาโลก
เรามันลดลง มันส่งไปถึงระบบเศรษฐกิจเพราะระบบการปกครองกับระบบเศรษฐกิจเป็นของ
คู่กันครับ วันนี้ท่านพยายามจะอธิบายว่าหลายสิ่ งหลายอย่างมีความจ าเป็นท่ีจะต้องใช้ 
โดยเฉพาะในเรื่องของการจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์เราจะต้องสร้างแสนยานุภาพของประเทศ 
ท่านก าลังมองมิติประเทศท่ีผิดพลาดไปแล้วครับท่านประธานครับ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๗  
เข้ามาแล้วท่านยึดอ านาจเราเห็นไหมครับว่ามิติของการมองปัญหาประเทศมันมี  
ความแตกต่างในบริบทอันความเป็นจริงในปัจจุบันนี้ วันนี้เราไม่มีภัยในเรื่องของการรุกราน  
 



๔๕๙ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ       ณัฐวัฒน์ ๒๐๘/๒ 
 
ของภาวะสงคราม เมื่อก่อนนี้จริงอยู่ครับท่ีเราต้องสร้างแสนยานุภาพ มันเป็นการสู้กัน
ระหว่าง ๒ มหาอ านาจ ค่ายอเมริกาท่ีมีฝั่งประชาธิปไตยมีระบบเศรษฐกิจแบบเสรีทุนนิยม
กับค่ายคอมมิวนิสต์เมื่อก่อนโซเวียต มีจีน วันนี้มันล่มสลายไปเมื่อ ๓๐ ปีแล้ว ภัยสงครามของ
การรุกรานของประเทศเพื่อนบ้านมันหายไปกลับกลายมาเป็นภัยคุกคามและรุกรานทางด้าน
เศรษฐกิจครับ  การเผชิญหน้ าของ ๒ มหาอ านาจนี้ ยั งมีอยู่ แต่มันจะ เปลี่ ยนว่ า 
การเผชิญหน้านี้เป็นสงครามทางการค้า เห็นไหมครับว่าในภูมิภาคอาเซียน (ASEAN)  
ในภูมิภาคท่ัวโลกก็เป็นการสู้กันของค่ายยักษ์ใหญ่ของ ๒ มหาอ านาจและไทยก็เป็นหนึ่ง 
ในสมาชิกเช่นกัน เราอยู่ ในประเทศของความท่ีเป็นสมาชิกท่ี เขาเ รียกว่าเงื่อนไข 
เป็นฉันทานุมัติท่านประธานเคยได้ยินไหมครับ เขาบอกว่าฉันทานุมัติวอชิงตัน คอนเซนซัส 
(Washington Consensus) หมายความว่าอย่างไร หมายความว่าประเทศท่ีเป็นประชาธิปไตยนี่
เขาจะมีกติการ่วมกันหลังจากภัยของสงครามเย็นแล้วว่าจากนี้ไปนี่ความเป็นประชาธิปไตย 
ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเสรี ความเคารพในสิทธิเสรีภาพ การเคารพในเรื่องของสิทธิ
มนุษยชนจะเป็นกลไกอันส าคัญของประเทศท่ีอยู่ภายใต้ของความเป็นประชาธิปไตย พอเรา
ไม่เป็นประชาธิปไตยนี่เราก็ถูกกดดันกับประเทศเหล่านี้ซึ่งมีอเมริกาเป็นมหาอ านาจของ
แนวความคิดนี้ ------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

- ๒๐๙/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๖๐ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ     ณัฏฐ์ณรัณ ๒๐๙/๑ 
 
โดยเขามีกลไกผลักดันผ่านองค์กรการเมืองระหว่างประเทศ ผ่านเวิลด์แบงก์ (World Bank)  
ผ่านกองทุนไอเอ็มเอฟ (IMF) ในขณะท่ีฝั่งจีนเขามีการปกครองแบบสังคมนิยม แต่เขาก็ 
พัฒนาระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเช่นกัน เขาก็ยังสู้กันในเร่ืองของระบบเศรษฐกิจอย่างนี้อยู่  
ท่ีผมพูดอย่างนี้ก็เพราะว่าพอเราไม่เป็นประชาธิปไตยปั๊บเราเห็นว่า เห็นไหมครับว่าอัตรา 
การเจริญเติบโตเราต่ าลง เราส่งออกไม่ได้ ส่งออกติดลบ เวลาเขาจะต่อต้านการปฏิวัติ
รัฐประหารเหมือนกับประเทศเพื่อนบ้านเขาก็ใช้กลไกดังกล่าวนี้ละครับ เขามองท่ีว่าเราไม่มี
สิทธิมนุษยชน เราละเมิดสิทธิมนุษยชน เรามีการละเมิดการใช้แรงงานท่ีผิดกฎหมาย เขาก็ใช้ 
กลไกดังกล่าวนี้บีบประเทศเราท่ีเราไม่เป็นประชาธิปไตย เขาไม่พูดตรง ๆ แต่เขาใช้กลไกนี้ 
เพราะฉะนั้นมิตินี้มันส่งผลต่อเศรษฐกิจเรามีปัญหา ตัวเลขการส่งออกเศรษฐกิจเราย่ าแย่  
จนถึงปัจจุบันนี้ นี่คือผลของสงครามทางด้านเศรษฐกิจ ดังนั้นประเทศไทยตั้งแต่ท่ีท่าน 
เข้ามาแล้วมันท าให้เราสูญเสียโอกาสในทศวรรษท่ีผ่านมา ต้องยอมรับว่าเป็นช่วงของ
ทศวรรษแห่งความถดถอยและการสูญเสียโอกาส ท่านประธานครับ ดังนั้นการท่ีรัฐบาล
บริหารประเทศจากตัวเลขท่ีผมได้หยิบยกมาในเรื่องของการกู้เงินมาชดเชยการขาดดุล
งบประมาณในแต่ละปีนั้นมันกระทบกระเทือนถึงฐานะทางการคลังของรัฐบาล พอพูดถึง
ฐานะทางการคลังต้องมองท่ี ๒ มิติครับ ไม่ได้มองที่มิติรายจ่ายอย่างเดียว มองมิติรายรับด้วย  
นั่นหมายความว่าท้ังรายจ่าย รายรับตั้งแต่ท่านบริหารประเทศมานี่ตั้งแต่ปี ๒๕๕๗ จนถึง
ปัจจุบันนี้เอาตัวเลขกลม ๆ นะครับท่านประธาน เราใช้เงินภาษีอากรของประชาชนเฉลี่ย 
ปีละ ๓ ล้านบาทนี่ ๗ ปีก็ ๒๑ ล้านบาทครับ บวก ๒๑ ล้านล้านบาท บวก พ.ร.ก. เงินกู้อีก  
๑ ล้านล้านบาท เป็น ๒๒ ล้านล้านบาท นี่เงินท่ีใส่เข้าไปสู่ระบบเศรษฐกิจ แต่ผลสัมฤทธิ์ 
ท่ีออกมานั้นมันตัดกลับตรงกันข้ามครับท่านประธาน เศรษฐกิจกับย่ าแย่มากกว่าเดิม เรามาดู
สิครับว่าวันนี้ท่านบอกว่าท่านแก้ไขปัญหาทุกอย่างท่านมีความตั้งใจท่านก็รักประชาชนผมก็ 
ไม่ได้เถียงหรอกครับ ผมก็รักประชาชนเหมือนกัน แต่ผมเห็นว่าการท่ีท่านบริหารแบบนี้ 
มันไม่ประสบความส าเร็จ มันล้มเหลว ประชาชนอดอยาก ประชาชนแร้นแค้น เงิน  
๒๒ ล้านล้านบาทท่ีลงไปนี่มันควรที่จะมองเห็นการเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีดีขึ้น แต่สภาพวันนี้
ประชาชนอยู่ในลักษณะอย่างไรครับ อยู่ชาร์ต (Chart) สไลด์ (Slide) ท่ี ๓ วันนี้ประชาชน
ก าลังจะอดตาย การท ามาหากินฝืดเคือง การส่งออกติดลบ การท่องเท่ียวไม่เหลือซากครับ 
 



๔๖๑ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ     ณัฏฐ์ณรัณ ๒๐๙/๒ 
 
เครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจทุกตัวหยุดชะงัก ธุรกิจเจ๊ง กิจการ คนตกงานเกือบ ๑๐ ล้านคน  
นี่ยังไม่รวมนักศึกษาท่ีจบออกมาใหม่ ๆ นะครับ ออกมาอยู่ประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ อัตรา  
อยู่ในภาวะท่ีจะต้องตกงานในอนาคต แล้วไปดูการเยียวยาลงทะเบียนช่วยพี่น้องประชาชน
จากสถานการณ์โควิด (COVID) เมื่อวานนี้เพื่อนสมาชิกพูดออกไปแล้วครับ ต่อคิวยาวเหยียด
ในการลงทะเบียนเหมือนกับประชาชนร่วมรายการชิงโชคกับรัฐบาลดวงดีถึงลงทะเบียน 
ได้ ไปแต่เช้ายังลงทะเบียนไม่เสร็จ การบริหารจัดการแบบนี้ก็ถือว่าไร้ประสิทธิภาพ ไม่มี  
การวางแผน มันท าให้ประชาชนมองไม่เห็นอนาคต ไม่เห็นแสงสว่างท่ีปลายอุโมงค์เลยครับ
ท่านประธาน ดังนั้นสภาพอย่างนี้ถ้าไม่ใช้ค าว่ามันพังพินาศแล้วจะใช้ค าว่าอะไรครับ มันไม่ใช่
เพียงความล้มเหลว แต่เป็นการบริหารแบบพังพินาศ ซึ่งจะตกไปเป็นภาระของพี่น้อง
ประชาชน เรามาดูสิครับว่ามาดูการเปรียบเทียบการจัดเก็บรายได้ท่ีผ่านมา ผมบอกแล้ว 
นะครับว่าถ้าพูดถึงฐานะทางการคลังแล้วต้องมองท้ังรายจ่ายและรายรับ เรามาดูครับ 
ผลสัมฤทธิ์ของการบริหารจากงบประมาณ ๒๒ ล้านล้านบาท ท่ีท่านบริหารมา ๗ ปีนี้ 
ผลการจัดเก็บรายได้เป็นอย่างไรครับ ----------------------------------------------------------------- 
 

- ๒๑๐/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๖๒ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ                     รัชนีพร ๒๑๐/๑ 
 
ขอสไลด์ (Slide) ผลการจัดเก็บรายได้จะเห็นได้ว่าเรามีการประมาณการจัดเก็บรายได้ท่ี 
ต่ ากว่าประมาณการ ปี ๒๕๕๗ ท่านเข้ามานี่ครับ การจัดเก็บรายได้ต่ ากว่าประมาณการ 
๒๕๐,๐๐๐ ตัวเลขกลม ๆ ปี ๒๕๕๘  ๒๒๒,๐๐๐ ปี ๒๕๕๙ ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑ มีปี ๒๕๖๒ 
ท่ีประมาณการจัดเก็บรายได้สูงกว่าประมาณการอยู่ ๑๓,๐๐๐ ล้านบาท ปี ๒๕๖๓ ปีทีมี
ปัญหานี่ละครับท่ีผมจะอภิปราย มีการประมาณการจัดเก็บรายได้ท่านค านวณว่ามันจะ
จัดเก็บรายได้ต่ ากว่าประมาณการ ๓๔๐,๐๐๐ ล้านบาท ท่านประธานครับตัวเลขนี้มันต่ ากว่า
ประมาณการ หมายความว่าเงินสดมันขาดมือ ความจริงแล้วปี ๒๕๖๓ ท่านตั้งงบประมาณ
รายจ่าย ๓.๒ ล้านล้านบาท ประมาณการรายรับ ๒.๗ ล้านล้านบาท กู้เงินมาชดเชยขาดดุล
งบประมาณ ๔๖๙,๐๐๐ ล้านบาท ใน ๔๖๙,๐๐๐ ล้านบาทนี่  กระแสเงินสดขาดมือ
หมายความว่ามันจัดเก็บภาษีไม่ได้ การจัดเก็บภาษีไม่ได้อาจจะมีสาเหตุมาจากในเรื่องของ
สถานการณ์โควิด (COVID) ก็พออนุโลมได้ครับท่านประธาน แต่เม็ดเงินท่ีท่านกระจายลงไป
จากการฟื้นฟู  จากการ พ.ร.ก. เงินกู้  ๑ ล้านล้านบาท มันควรท่ีจะชดเชยให้ เกิด 
ความบาลานซ์ (Balance) นั่นหมายความว่าถ้าเงินมันเข้าไปสู่ในระบบแล้วมันกลับคืนมา 
ในรูปของภาษีการประมาณการรายรับมันต้องไม่ต่ ากว่าประมาณการ นั่นหมายความว่า
สภาพของเงินสดขาดมือนี่มันควรจะไม่เกิดขึ้นครับ  
     สุดท้ายแล้วท่านประธานครับ กระทรวงการคลังท่านนายกรัฐมนตรีในฐานะ
หัวหน้าทีมเศรษฐกิจท่านบอกว่าท่านไม่รู้ไม่ได้ เพราะมันเกี่ยวข้องกับภาระความรับผิดชอบ
ของท่านโดยตรง กระทรวงการคลังออกมายอมรับว่าหลังปิดหีบสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๓ นั้น 
เราต้องกู้เงินมาชดเชยการขาดดุลงบประมาณ เดิมตั้งไว้ ๔๖๙,๐๐๐ ล้านบาท มันทะลุเพดาน
ไปถึง ๗๘๔,๑๑๕ ล้านบาท นั่นหมายความว่าท่านมาขออนุมัติสภาว่าจะใช้เงินขนาดนี้ ขอ
อนุมัติในการกู้เงิน ๔๖๙,๐๐๐ ล้านบาท แต่สุดท้ายแล้วท่านประธานครับ รัฐบาลเอง 
นั่นละออกมาตอบ ออกมายอมรับโดยดุษฎีครับ เอกสารของกระทรวงการคลัง ฉบับท่ี  
๑๒๔/๒๕๖๓ ลงวันท่ี ๒๐ ตุลาคม ยอมรับข้อเท็จจริงว่าหลังการปิดหีบงบประมาณ ๒๕๖๓ 
มีการกู้เงินมาชดเชยในการขาดดุลงบประมาณทะลุเพดานถึง ๗๘๔,๑๑๕ ล้านบาท เกินกว่า
ท่ีสภารับรู้ครับ ถามว่าท่านเอาอ านาจอะไรมาท าอย่างนี้ ผมเอาตัวเลขให้ท่านประธานได้เห็น 
 



๔๖๓ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ                     รัชนีพร ๒๑๐/๒ 
 
ท่านประธานครับ ดูสไลด์ (Slide) ๕ สไลด์ (Slide) นี้ละครับ ตัวเลขท่ีมันเกินมาจากเอา 
๗๘๔,๐๐๐ ล้านบาท ตั้ง ลบด้วย ๔๖๙,๐๐๐ ล้านบาท มันจะมีส่วนต่างอยู่ ๓๑๕,๑๑๕  
ล้านบาท หน่วยงานของท่านอธิบายเองว่าตัวเลขนี้มันมาอย่างไร อธิบายว่า ๑. ท่ีมันเกินมา 
๓๑๕,๑๑๕ ล้านบาท ๑. มาจากการกู้เงินชดเชยงบประมาณในปี ๒๕๖๒ ท่ีเป็นงบประมาณ
เหลื่อมปี ๑๑๐,๐๒๒ ล้านบาท ๒. เป็นรายการกู้เงินรายการรายจ่ายสูงกว่ารายได้ ปี ๒๕๖๓  
๒๑๔,๐๙๓ ล้านบาท รวมแล้วคือ ๓๑๕,๑๑๕ ล้านบาท ตัวเลขนี้สภาไม่ได้รับรู้ครับ แล้วท่าน
ก็อ้างว่าเป็นไปตามกฎหมาย เป็นไปตามกฎหมายท่ีท่านตีความแบบศรีธนญชัย  
เป็นการตีความกฎหมายแบบเล่ียงบาลีครับ --------------------------------------------------------- 
 

             - ๒๑๑/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๖๔ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ    กมณฑ์มาศ ๒๑๑/๑ 
 
กฎหมายมีการแก้ไขเป็นไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะ ปี ๒๕๔๘  
มีการแก้ไขเพ่ิมเติมเมื่อปี ๒๕๖๑ ในสมัยท่ีท่านเป็นนายกรัฐมนตรี ในสมัยท่ีสภา สนช. ท่ีไม่มี
สภาผู้แทนราษฎร ไม่มีการตรวจสอบจากตัวแทนของราษฎร ท่านมีการแก้ไขกฎหมายฉบับนี้
ให้อ านาจว่าถ้ามีรายการท่ีรายจ่ายสูงกว่ารายได้นั้นให้สามารถกู้เงินได้ ท่านไปตีความ
กฎหมายแบบนี้ นั่นหมายความว่าท่านมาขออนุมัติสภาขอกู้เงิน ๔๖๙,๐๐๐ ล้านบาท  
สภารับรู้แค่นี้ครับ แต่ท่านไปท าเกินหน้าท่ี โดยเฉพาะวงเงินท่ีกู้ มาเกินโดยการอนุมัติ 
ของ ครม. ๒๑๔,๐๐๐ ล้านบาท ของปี ๒๕๖๓ ไม่รวมปี ๒๕๖๒ ท่ีเป็นงบประมาณเหลื่อมปี
นะครับ ท่านเอาอ านาจอะไรมาท า หมายความว่าอาศัยอ านาจของ ครม. โดยท่ีไม่ต้องแจ้ง
สภารับรู้อย่างนั้นหรือครับ ผมขอกล่าวหาว่าท่านนายกรัฐมนตรีก าลังท าผิดกฎหมาย  
ไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะ ปี ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม  
ปี ๒๕๖๑ ยอดเงินกู้ท่ีมันเพิ่มมา ๒๑๔,๐๙๓ ล้านบาท ต้องเอามาจัดท าเป็นงบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติมถึงจะถูกต้อง ท่านนายกรัฐมนตรีละเมิดกฎหมายครับ กฎหมายฉบับนี้ 
ท่านเขียนด้วยตัวท่านเอง แล้วอีกฉบับหนึ่งครับท่านประธาน กฎหมายว่าด้วยกรอบวินัย
การเงินการคลังของรัฐ ปี ๒๕๖๑ ท่านก็ท าผิดกฎหมาย ท่านก็ละเมิดกฎหมายอีกเช่นกัน  
นั่นหมายความว่าการจัดท างบประมาณนั้นมันจะต้องมีองค์ประกอบว่าหนี้สาธารณะ  
ต้องไม่เกินเพดาน ๖๐ เปอร์เซ็นต์ต่อจีดีพี (GDP) เมื่อก่อนนี้เขาไม่ได้เขียนไว้ แต่เขามี
ประเพณีปฏิบัติครับ มีประเพณีปฏิบัติว่าเขาจะบริหารงบประมาณรายรับรายจ่ายแล้ว 
มันอยู่ในเกณฑ์พอดีเพราะเราปฏิบัติในประเทศ ถามว่ามันสามารถจัดงบประมาณท่ีเป็น  
หนี้ ส าธารณะสู งกว่ าจี ดี พี  (GDP)  ได้ ไหม  บางคนอาจจะ เปรี ยบ เ ทียบว่ าญี่ ปุ่ น  
๒๐๐ กว่าเปอร์เซ็นต์กว่าจีดีพี (GDP) สหรัฐอเมริกา ๑๘๐ กว่าเปอร์เซ็นต์ สูงกว่าจีดีพี (GDP) 
ถึง ๑๘๐ เราไปเปรียบเทียบกับเขาไม่ได้ เพราะประเทศเขาเป็นประเทศท่ีมีรายได้สูง เป็น
ประเทศท่ีพัฒนาแล้ว เราเป็นประเทศท่ีก าลังจะขยับตัวเองจากประเทศท่ีมีรายได้  
ปานกลางไปเป็นประเทศท่ีมีรายได้สูง เราติดกับดักประเทศเป็นรายได้ปานกลางมา  
๓๐ ปีแล้ว เราขยับหนีไม่ได้ เราดูท่ีรายได้ของประชาชาติ รายได้ของประชาชนต่อหัว  
วันนี้เฉลี่ยอยู่ท่ี ๔,๕๐๐-๕,๐๐๐ เหรียญยูเอสดอลลาร์ ถ้ามันจะขยับรายได้ของประชากร 
เป็น ๑๕,๐๐๐ เหรียญยูเอสดอลลาร์ นั่นคือขีดของประเทศท่ีพัฒนาแล้ว แต่เราไม่ถึงนั่นครับ  
 



๔๖๕ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ    กมณฑ์มาศ ๒๑๑/๒ 
 
เรายิ่งมาเจอกับสถานการณ์โควิด (COVID) อย่างนี้ เราไม่มีทางท่ีจะขยับไปได้ เขาก็เลย 
บอกว่าการจัดงบประมาณนี้เพ่ือให้สถานะและความน่าเช่ือถือของประเทศ หนี้สาธารณะต้อง
ไม่เกิน ๖๐ เปอร์เซ็นต์ต่อจีดีพี (GDP) นี่คือท่ีมาครับ เมื่อก่อนเขาไม่ได้เขียนเป็นกฎหมาย แต่
ว่าต้องปฏิบัติอย่างนี้ แล้วท่านก็มาออกกฎหมายในสมัยท่าน เขาเรียกว่าพระราชบัญญัติว่า
ด้ ว ย ก ร อ บ วิ นั ย ก า ร เ งิ น ก า ร ค ลั ง  พ . ศ .  ๒ ๕ ๖ ๑  แ ล้ ว สุ ด ท้ า ย ใ น ก ฎ ห ม า ย 
ฉบับนี้ครับท่านประธาน กฎหมายฉบับนี้เขียนไว้ในมาตรา ๑๐ ว่าจะให้มีคณะกรรมการ 
ชุดหนึ่งเรียกว่าคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ ท่านนายกรัฐมนตรี  
เป็นประธานโดยต าแหน่ง ท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานโดยต าแหน่ง แล้วท าอะไร 
กับกฎหมายฉบับนี้ ท่านไปแก้สัดส่วนท่ีเป็นสาระส าคัญของกฎหมาย ท่านไปแก้เมื่อไรครับ  
ท่านไปแก้เมื่อวันท่ี ๑๖ เมษายน ลงนามวันท่ี ๑๖ เมษายน ๒๕๖๓ คนลงนามชื่อ  
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ประธานคณะกรรมการการเงินการคลังของประเทศ จะบอกว่า 
ท่านนายกรัฐมนตรีไม่รู้ไม่ได้เพราะท่านนั่งหัวโต๊ะ ท่านเซ็นค าสั่งในการแก้ ไขสัดส่วนท่ีเป็น
สาระส าคัญกรอบวินัยการเงินการคลังของรัฐ ฉบับท่ี ๓ เมื่อวันท่ี ๑๖ เมษายน ๒๕๖๓  
แก้ไขอะไรครับท่านประธาน --------------------------------------------------------------------------- 
 

 - ๒๑๒/๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๖๖ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ          ดวงใจ ๒๑๒/๑ 
 
แก้ไขสัดส่วนการจัดท างบประมาณในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับงบกลาง รายการเงินส ารองจ่าย  
เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็นเร่งด่วน จากเดิมท่ีก าหนดไว้ว่าสามารถตั้งได้ไม่เกินร้อยละ ๓.๕ 
ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ท่านไปแก้ไขก าหนดเพดานให้มันสูงขึ้น จากไม่เกินร้อยละ 
๓.๕ เพิ่มไปเป็นร้อยละ ๗.๕ เพิ่มเป็น ๒ เท่า เพื่อท่ีจะโอนงบประมาณรายจ่ายในการตั้ง
งบประมาณรายจ่ายนั้นมาอยู่ในมือของนายกรัฐมนตรีคนเดียว คือรายจ่ายท่ีว่าด้วย 
เงินส ารองจ่ายเพื่อฉุกเฉินและกรณีจ าเป็นเร่งด่วน ปี ๒๕๖๓ งบประมาณรายจ่ายงบกลาง
รายการนี้ก็คือเงินส ารองจ่าย ตั้งไว้ท่ี ๙๖๐,๐๐๐ ล้านบาทครับ ตั้งไว้ท่ี ๙๖,๐๐๐ ล้านบาท  
โทษที พอท่านไปแก้สัดส่วนตรงนี้ปั๊บ เงินงบกลางจะขยับเป็น ๒ เท่าทันที ผลของการท่ีแก้ไข
สัดส่วนนี้อะไรตามมาครับท่านประธาน ท่านก็ออกพระราชบัญญั ติว่าด้วยการโอน
งบประมาณปี ๒๕๖๓ อย่างไรครับ ท่านโอนงบประมาณ ท่านก็อ้างว่าเอามาแก้ปัญหาโควิด  
(COVID) ก็ดูสมเหตุสมผล เพราะว่างบประมาณปี ๒๕๖๓ ไม่ได้ตั้งไว้เพื่อสถานการณ์นี้  
เนื่องจากว่ามันเป็นโรคอุบัติใหม่เกิดขึ้น ท่านก็ออกพระราชบัญญัติโอนงบประมาณปี ๒๕๖๓  
โอนจากกรม กอง กระทรวงท้ังหมดถูกตัดงบประมาณรายจ่ายเข้ามาปั๊บ รวมไว้อยู่ ท่ี 
๘๘,๐๐๐ ล้านบาท โอนมาไว้ท่ีงบกลางตามสัดส่วนท่ีถูกแก้ไขโดยตัวท่านเองนี้มาไว้อยู่ในมือ
ของนายกรัฐมนตรีคนเดียว นั่นหมายความว่างบกลางรายจ่ายกรณีฉุกเฉินและความจ าเป็น
เร่งด่วนจะขยับจาก ๑๐๐,๐๐๐ ล้านบาท กระโดดขึ้นเป็น ๒๐๐,๐๐๐ ล้านบาท โดยอ านาจ
ของคนคนเดียว ไร้การตรวจสอบ ท่านประธานครับ นี่คือสิ่งท่ีมันไม่ชอบมาพากล การออก
พระราชบัญญัติโอนงบประมาณนั้นดูเหมือนว่ามีความจ าเป็นท่ีจะต้องแก้ไขสัดส่วนนี้ครับ  
แต่ถามว่าเมื่อมันหมดความจ าเป็น เงินงบประมาณโอนไปแล้วเรียบร้อย งบประมาณรายจ่าย 
๘๐,๐๐๐ กว่าล้านบาทมาอยู่ในมือของนายกรัฐมนตรีโดยงบกลาง ภารกิจเรียบร้อยแล้วครับ 
ถ้าท่านมีเจตนาดี มีเจตนาท่ีโปร่งใส เงื่อนไขนี้ สัดส่วนนี้ท่านต้องแก้กลับคืนไปเพื่อรักษา
กรอบวินัยการเงินการคลังไม่ ให้ เป็นภาระหนี้สาธารณะท่ีมันจะโตขึ้นใ นอนาคต  
ท่านประธานท่ีเคารพครับ กฎหมายฉบับนี้ถ้าไม่บอกว่าท่านเป็นนักฉวยโอกาสในการแก้ไข
สัดส่วนแล้ว ไม่รู้จะสรรหาค าอะไรครับ เพราะถ้าเกิดว่าท่านมีเจตนาดีว่าต้องการโอน
งบประมาณมาแก้ไขปัญหาโควิด (COVID) ต้องโอนสัดส่วนนี้กลับคืนไปยังจุดเดิม  
นั่นหมายความว่าการตั้งงบประมาณรายจ่ายเงินส ารองจ่ายกรณีฉุกเฉินจากท่ีก าหนดไว้ 
ไม่เกิน ๓.๕ เปอร์เซ็นต์ของงบประมาณรายจ่ายของปีนั้น ๆ ท่ีขยับจาก ๓.๕ กระโดดไปเป็น  



๔๖๗ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ          ดวงใจ ๒๑๒/๒ 
 
๗.๕  ๒ เท่า ต้องเอากลับคืนมาเพราะภารกิจจบแล้ว แต่การท่ีท่านปล่อยท้ิงไว้อย่างนี้ 
เพราะงบประมาณปี ๒๕๖๔ ก็ยังมีโอกาสท่ีจะโอนงบประมาณมาไว้ท่ีมือนายกรัฐมนตรี 
เป็น ๒ เท่า งบประมาณปี ๒๕๖๕ วันนี้เงื่อนไขนี้ก็ยังไม่เลิกนะครับ งานนี้ก็คือว่าท่านชงเอง 
ท่านชงเองก็คือกฎหมายนี่ออกมาในสมัยท่ีท่านเป็นนายกรัฐมนตรีและอยู่ ในสมัยของ สนช. 
ไม่ได้อยู่ในสมัยของสภาผู้แทนราษฎรท่ีมาจากการเลือกตั้ง ท่านชงเอง เพราะท่านบอกว่า 
จากนี้ไปการบริหารราชการแผ่นดินนั้นจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยกรอบวินัยการเงิน 
การคลัง เมื่อท่านชงเองแล้วไม่พอท่านยังหลอกเอง หลอกอะไรครับ หลอกคนท้ังประเทศว่า 
ท่านจะรักษากรอบวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัด การท านโยบายรัฐบาลจากนี้ไปจะต้อง
รักษาวินัยการเงินการคลังเพื่อไม่ให้หนี้สาธารณะมันโตกว่าจีดีพี (GDP) ตามกรอบของ 
ความยั่งยืนทางการคลัง แต่สุดท้ายการไปรื้อเงื่อนไขดังกล่าวนี้มันส่งผลให้การใช้เงิน 
มือเติบและการกูเ้งินท่ีเกินเพดาน --------------------------------------------------------------------- 
 
                - ๒๑๓/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๖๘ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ         วิชชุดา ๒๑๓/๑ 
 
ท่านประธานครับ ท่านชงเอง ท่านหลอกเองว่าท่านจะรักษากรอบวินัยการเงินการคลัง 
สุดท้ายท่านก็รื้อเองครับ ท่านเขียนด้วยมือแต่ไม่ได้ลบด้วยน้ าตานะครับ ท่านประธานครับ 
ท่านรื้อกติกานั้นก็คือแก้ไขเงื่อนไขดังกล่าวนี้แล้วก็ไม่เอากลับคืนไปเดิม ในขณะนี้ก็ยังอยู่ 
นะครับท่านประธาน อย่างนี้ถ้าไม่เรียกว่าเนียนแล้วจะเรียกว่าอะไรครับ ท่านชงเอง  
ท่านหลอกคนทั้งประเทศเองว่ารักษาวินัยการเงินการคลัง ท่านก็ร้ือกติกาโดยรือ้สัดส่วนนี้เอง 
สุดท้ายก็ไม่เอากลับครับ ท าตัวเป็นเนียน ท าเนียนอย่างนี้ภาษาวัยรุ่นเขาเรียกว่าเนียนเวอร์
ครับท่านประธาน เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งท่ีมันเกิดขึ้นท่ีผมบอกว่ามันมาเกิดความไม่ชอบมา 
พากล ผมก าลังจะอธิบายต่อจากนี้ไปครับว่าการท่ีงบกลางรายจ่ายกรณีฉุกเฉินการจ าเป็น
เร่งด่วนท่ีมาอยู่ในมือของท่านนายกรัฐมนตรีมันมีความไม่ชอบมาพากลอย่างไรท่าน 
เนื่องจากว่าการอนุมัติรายจ่ายถ้าเกิน ๑๐๐ ล้านบาทมันต้องเอาเข้า ครม. ครับ เพราะฉะนั้น
ถ้าหากว่ามีรายการท่ีต่ ากว่า ๑๐๐ ล้านบาทนี่มันเป็นอ านาจของพลเอก ประยุทธ์คนเดียว 
สั่งเซ็นในการท่ีจะอนุมัติ ไปท าอะไรก็ได้แล้วก็ตรวจสอบยังไม่ได้  ผมเป็นประธาน
คณะกรรมาธิการติดตามงบครับท่านประธานครับ ผมท าหนังสือถึงส านักงบประมาณ  
ถึงส านักงบประมาณไม่พอครับ ต้องท าถึงนายกรัฐมนตรีในฐานะก ากับดูแลส านักงบประมาณ 
ขอให้ส่งรายละเอียดการใช้จ่ายเงินงบกลางปี  ๒๕๖๓ ว่าเอาไปท าอะไรบ้าง อนุมัติโดย  
ครม. เ ท่าไร เหลือเงินในมือ เ ท่าไร และโครงการดั งกล่าวนี้ เอาไปลง ท่ีไหนบ้าง 
เพราะต้องการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินเพื่อความโปร่งใส ผมท าในฐานะประธาน 
คณะกรรมาธิการ รักษาผลประโยชน์ของประชาชนครับไม่ได้ท าเกินหน้าท่ี  จนป่านนี ้
ผมยังไม่ได้รับเอกสาร นั่นหมายความว่างบกลางท่ีอยู่ในมือนี้ไม่สามารถตรวจสอบได้ 
อย่างนั้นหรือครับ วันนี้ผมก าลังฟ้องสภา แล้วผมไว้ใจท่านไม่ได้ปล่อยให้ท่านบริหารอย่างนี้
มันเกิดความเสียหาย นอกจากนั้นครับท่านประธานครับ ไม่เฉพาะการแก้ไขสัดส่วนในการตั้ง
งบกลางว่าด้วยรายจ่าย เงินส ารองจ่ายกรณีฉุกเฉินเท่านั้นครับ ท่านยังไปแก้ไขสัดส่วนในการตั้ง
งบกลางโดยเฉพาะลดสัดส่วนในการช าระคืนเงินต้น ในการจัดท างบประมาณนี่เขาจะบอก
ประมาณการรายรับ บอกประมาณการรายจ่าย จะบอกในเรื่องของจะต้องกู้เงินเพื่อชดเชย
งบประมาณเท่าไร เขาก็ยังบอกถึงรายละเอียดว่าในปีงบประมาณนั้น ๆ จะต้องจ่ายคืน 
เงินต้นท่ีเป็นเงินท่ีกู้มา เป็นหนี้สาธารณะท่ีกู้มาในสัดส่วนเท่าไรมีกฎหมายเขาเขียนไว้บังคับ 
 



๔๖๙ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ         วิชชุดา ๒๑๓/๒ 
 
เขาบอกว่าในการตั้งงบประมาณในแต่ละปีต้องช าระคืนเงินต้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒.๕ 
ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี สุดท้ายท่านก็มาแก้ไขโดยลดจาก ๒.๕ เหลือ ๑.๕ ครับ 
ความหมายคืออะไร ความหมายคือถ้ามีเงินแล้วไม่อยากจะจ่ายหนี้ครับกฎหมายเขาบังคับว่า
ตั้งงบประมาณรายจ่ายต้องจ่ายช าระคืนเงินต้นนะ ถ้ามีเงินแล้วไม่ยอมจ่ายเรากู้ใหม่ไม่ได้ 
ท่านประธานครับหลักการสากลธรรมดา เขาเลยบังคับในกฎหมายว่าอย่างนั้นงบประมาณ 
แต่ละปีให้ตั้งจ่ายช าระคืนเงินต้นปีละไม่น้อยกว่า ๒.๕ เปอร์เซ็นต์ของงบประมาณรายจ่าย 
ไปลดสัดส่วนขอจ่ายหนี้น้อยลง เพื่อจะได้กู้เงินมากขึ้น เพื่อจะใช้จ่ายเงินอย่างแบบมีมือเติบ 
อย่างท่ีเพื่อนสมาชิกบอกว่าเงินเอาไปใช้อะไร เอาไปแก้ไขปัญหาโควิด (COVID) มันตรงเป้า 
มันแก้ไขปัญหาได้ไหม มันเอาไปฟื้นฟูเศรษฐกิจได้หรือไม่ มันมีตัวชี้วัดที่ออกมาแล้วว่ามันขาด
ประสิทธิภาพอย่างท่ีผมได้กราบเรียนไปแล้วครับท่านประธาน นี่คือการท าลายฐานะการคลัง
ของรัฐบาล ท่านท าลายฐานะการคลังของรัฐบาลกลางไม่พอแล้ว ท่านยังท าลายฐานะ 
การคลังของท้องถิ่นอีกเช่นกัน ท่านออกกฎหมายภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อเอามาใช้
แทนภาษีโรงเรือนท่ีการจัดเก็บโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ัวประเทศในขณะนี้   
ท่านประธานครับ ท้องถิ่นเขาไม่มีการเลือกตั้งมา ๗ ปีแล้ว เพราะการยึดอ านาจ -------------- 
 

      -๒๑๔/๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๗๐ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ        วันทนา ๒๑๔/๑ 
 
วันนี้ประชาชนไม่ได้รับการดูแล เงินในการพัฒนาท้องถิ่นมาจากการจัดเก็บภาษีและ  
การสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  
บางส่วน แต่ตอนนี้วิธีการงบประมาณนี่ท้องถิ่นเขาตั้งงบประมาณเอง แล้วเขาต้องมา 
ดีเฟนด์ (Defend) มาชี้แจงกับส านักงบประมาณเอง ภาษีส่วนหนึ่งท่ีเขาได้ในการพัฒนา 
ท้องถิ่นคือภาษีเมื่อก่อนนี้เขาเรียกว่าภาษีโรงเรือน ก็ถูกยกเลิกให้มาใช้ภาษีท่ีดินและ 
สิ่ งปลู กสร้ า ง  มี ผลบั งคับ ใช้ ออกในปี  ๒๕๖๑ ออกในสมั ย ท่ี  พล เอก ประยุทธ์ 
เป็นนายกรัฐมนตรี ในสมัยสภา สนช. ท่ีไม่มีผู้แทนราษฎร เป็นการออกกฎหมายท่ีไม่มี  
ความรอบคอบ ออกมาแล้วปฏิบัติไม่ได้  เดือดร้อนกันท้ังประเทศ จัดเก็บภาษีไม่ได้ 
ท่านก็เลื่อนการบังคับใช้กฎหมายไป ๒ ปีแล้วครับ ท่านอ้างว่าระบบมันยังไม่พร้อม แล้วก็ 
เป็นการช่วยเหลือประชาชนเรื่องสถานการณ์โควิด (COVID) ดูเหมือนว่าท่านจะใจดีกับ 
พี่น้องประชาชนครับ แต่ท่านประธานทราบไหมครับว่าในเงื่อนไขของกฎหมายท่ีเราไม่มี  
การเก็บภาษี ท่านขอผ่อนผัน ท่านผ่อนผันมา ๒ ปีแล้ว จากการท่ีจะต้องจ่าย ๑๐๐ บาท 
ท่านผ่อนผันมาว่าเก็บก่อน ๑๐ บาทพอ เก็บแค่ ๑๐ บาท ๒ ปีแล้ว อีก ๙๐ บาท ท่านเวฟ 
(Waive) เข้าไป ๒ ปีแล้ว ๙๐ เปอร์เซ็นต์นี่ไม่ได้เก็บ ท้องถิ่นเขาไม่มีรายได้ครับท่านประธาน 
เขาจะไปท าถนน ไปท าแหล่งน้ า ดูแลพี่น้องประชาชน ไฟฟ้า น้ าสว่าง ไม่ได้เลย แล้วท่าน 
ก็ไม่จัดงบประมาณไปชดเชยให้เขา เขาจะพัฒนาได้อย่างไร แล้วยิ่งมาดูว่างบประมาณ 
การคลังของท้องถิ่น จากการจัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง มันท าให้รายได้ของท้องถิ่น 
หายไป จัดงบประมาณไม่ได้ บริหารไม่ได้ แล้วท่านบอกว่าภาษีนี้เป็นการช่วยเหลือประชาชน 
มาดูรายละเอียดสิครับ ในเงื่อนไขของกฎหมายฉบับนี้เขาคิดจากฐานว่าถ้าประชาชน ไม่ว่า 
จะเป็นเกษตรกร ชาวไร่ ชาวนา หรือนักประกอบการ ธุรกิจ ห้าง ร้าน ถ้ามีมูลค่าทรัพย์สิน 
เกิน ๕๐ ล้านบาท มีบ้านหลังละ ๕๐ ล้านบาทขึ้นไป ถึงจะเก็บภาษีตามกฎหมายนี้ ชาวนา 
บ้านผม ชาวนาบ้านท่านประธาน ท านามาตลอดชีวิต มีลูกมีหลานมาไม่มีบ้านราคามูลค่า 
๕๐ ล้านบาทหรอกครับ เพราะฉะนั้นการท่ีเวฟ (Waive) ภาษี ๕๐ ล้านบาท มูลค่าทรัพย์สิน 
๕๐ ล้านบาท กฎหมายเขาไม่บังคับ เขาไม่บังคับใช้กับคนท่ีมีรายได้ต่ าอยู่แล้ว แต่พอไม่เก็บ  
ภาษีนี่มันท าให้ เศรษฐี ท่ี เขามี ท่ีดิน มีมูลค่าเกิน ๕๐ ล้านบาท ไม่ต้องเสียภาษีครับ 
ท่านประธานจะเห็นไหมว่าแถวพระราม ๙ แถวรัชดาภิเษกท่ีดินว่างเปล่าเขาไปปลูกมะนาว 
ครับท่านประธาน นั่นก็คือช่องว่างของกฎหมาย เพราะฉะนั้นการท่ีท่านเวฟ (Waive) ภาษ ี



๔๗๑ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ        วันทนา ๒๑๔/๒ 
 
มา ๒ ปี มันไม่ได้ช่วยคนจน มันไม่ได้ช่วยท้องถิ่น แต่มันช่วยเศรษฐี นโยบายออกมา 
แต่ละอย่างท่านอุ้มชูคนรวย แล้วบดขยี้คนจน  
   ท่านประธานครับ มาดู พ.ร.ก. เงินกู้  ๑ ล้านล้านบาท ท่ีท่านบอกว่า 
ท่านต้องการเอามาแก้ไขปัญหาเรื่องโควิด (COVID) เงิน ๑ ล้านล้านบาทเอามาแก้ไข 
เพราะว่างบประมาณปี ๒๕๖๓ เราไม่ได้ตั้ งไว้  เราก็ เลยต้องใช้ออก พ.ร.ก. เงินกู้ 
๑ ล้านล้านบาท ความจริงแล้ว ๑.๙ ล้านล้านบาท แต่เอามาใช้ได้จริง ๆ คือ ๑ ล้านล้านบาท  
แบ่งเงินเป็น ๓ กอง กองหนึ่ง ๔๕,๐๐๐ ล้านบาท ดูแลในเรื่องสาธารณสุข เครื่องมือแพทย์ 
อุปกรณ์ทางการแพทย์  ๔๕,๐๐๐ ล้านบาท เรื่องของสาธารณสุข เงินอีกก้อนหนึ่ง  
๕๕๐,๐๐๐ ล้านบาท เป็นเรื่องของการเยียวยาส าหรับคนท่ีได้รับผลกระทบจากการปิด 
กิจการรอบแรก โควิด (COVID) รอบแรกเราจ่ายชดเชยให้คนท่ีตกงาน ปิดกิจการคนละ 
๕,๐๐๐ บาท ๓ เดือน มารอบท่ี ๒  ๓,๕๐๐ บาท ๒ เดือน คนละ ๗,๐๐๐ บาท วันนี้ 
เข้าแถวคนท่ีไม่มีสมาร์ตโฟน (Smartphone) อินเทอร์เน็ต (Internet) ไม่ใช่ความเร็วสูง 
เหมือนกับชิงโชคกับรัฐบาล โชคดีถึงจะลงทะเบียนได้ ท่านประธานครับ เพราะฉะนั้น  
เงินก้อนนี้มันเหลือเงินในการฟื้นฟูอยู่ ๔๐๐,๐๐๐ ล้านบาท เงินก้อนนี้เขาเอาไว้ฟื้นฟู 
เป็นการฟื้นฟูหลังสถานการณ์โควิด (COVID) แต่ถามว่าวันนี้ เบิกจ่ายไปเท่าไรครับ 
๔๐๐,๐๐๐ ล้านบาท งบฟื้นฟูเศรษฐกิจท่ีกรมกองกระทรวงต่าง ๆ องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นท่ีเงินท้องถิ่นเขาเก็บภาษีไม่ได้ เขาก็ท าค าขอมาตามงบประมาณรายจ่าย 
ในการใช้เงินฟื้นฟูเศรษฐกิจ ๔๐๐,๐๐๐ ล้านบาทของเงินยอดนี้ละครับ ------------------------- 
 

           - ๒๑๕/๑ 
 
 
 
 
 
 
 



๔๗๒ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ          เพทาย ๒๑๕/๑ 
 
ส่วนราชการต่าง ๆ ผู้ว่าราชการจังหวัด อะไรต่าง ๆ ต่างจังหวัดก็ท างบประมาณขอมาเพื่อใช้
เงินฟื้นฟูเศรษฐกิจ ๔๐๐,๐๐๐ ล้านบาทก้อนนี้ให้สภาพัฒน์เป็นผู้พิจารณา ท่านประธานครับ 
สภาพัฒน์วันนี้ก็อนุมัติโครงการ อนุมัติโครงการแล้วก็เสนอ ครม. ตั้งงบประมาณในการท่ีจะ 
กู้เงิน วันนี้เบิกจ่ายไปเท่าไรครับ ๔๐๐,๐๐๐ ล้านบาทนี้วันนี้ใช้เงินไป ๑.๔ ล้านล้านบาท  
๑.๔ แสนล้านบาท เหลือเงินอยู่ ๒.๖ แสนล้านบาท วันนี้ ๒.๖ แสนล้านบาทในขณะท่ี
โครงการมันค้างเติ่งอยู่ท่ีสภาพัฒน์นี่ ส่งเข้ามาท่ัวประเทศ ๑.๔ ล้านล้านบาทครับ แต่มีเงินอยู่ 
๔๐๐,๐๐๐ ล้านบาท เงิน ๑.๔ ล้านล้านบาท เงิน ๔๐๐,๐๐๐ ล้านบาทท่านยังอนุมัติไป 
ไม่หมด อนุมัติไปเพียง ๑.๔ แสนล้านบาท เหลือเงินอยู่ ๒.๖ แสนล้านบาท ถามว่าวันนี้ 
ท าอะไรอยู่ โควิด (COVID) รอบแรกยังไม่ฟื้นฟูเศรษฐกิจ แล้วไม่ฟื้นฟูเศรษฐกิจเงินไม่เข้าสู่
ระบบแล้วจะท าให้เศรษฐกิจโตได้อย่างไร รัฐบาลจะเก็บภาษีได้อย่างไร ท่ีผมบอกว่า 
เมื่อสักครู่ประมาณการจัดเก็บภาษีมันต่ าเพราะเงินมันไม่เข้าสู่ระบบครับ เงินมันค้างท่ออยู่ 
งบประมาณรายจ่ายปกติก็ยังค้างท่ออยู่ งบประมาณเงินกู้ก็ยังค้างท่ออยู่ แล้ววันนี้ท่านก าลัง
จะโยกงบประมาณ ๒.๖ แสนล้านบาทไปท าอย่างอื่น ผมถึงบอกว่าเงินก้อนนี้ท่านก็ยังบริหาร
ไม่เป็น เป็นงบฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังจากสถานการณ์โควิด (COVID) แต่วันนี้แม้แต่เงินพระ 
ท่านยังไปเบี้ยวท่านนะครับท่านประธาน ท่านมหานิยมนี่เป็นผู้ท่ีเอาจริงเอาจังในเรื่อง
พระพุทธศาสนา ท่านยังให้รัฐมนตรีของผมท่ีดูแลส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติมาตอบ
ในสภา ๒ ท่านแล้ว เอ่ยนามท่านได้ครับไม่ได้เสียหายเพราะว่าท่านตั้งใจท่ีจะแก้ไขเรื่องนี้ 
ท่านแรกก็ท่านเทวัญ ลิปตพัลลภ ดูแลส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มาตอบในสภานี่
แหละว่าเงินพระ ๙๐๐ ล้านบาท ครม. อนุมัติแล้วท าไมไม่จ่ายให้เขา ไม่จ่ายให้ท่าน ท่านก็
บอกว่าผ่านการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีแล้ว ท่านรัฐมนตรีแฮงก์ของผมนี่ท่านอนุชา   
นาคาศัย ก็มาตอบท่านมหานิยมของผมนี่เช่นกันว่าเงินพระรูปละ ๖๐ บาทนี่ ท่านบอกว่า 
ให้พระปิดวัดเสียก่อนอย่าเพ่ิงไปท าบุญ เพราะมันเป็นการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา (Virus 
Corona) ท่านก็อุตส่าห์ปิดวัดไม่ให้มีคนไปท าบุญครับ แล้วพระท่านเงินแค่ ๙๐๐ ล้านบาท
ท้ังประเทศ ให้รัฐมนตรี ๒ ท่านมาตอบในสภาแล้วยังไปตบหน้ารัฐมนตรีอีกว่าอนุมัติโดย 
ครม. แล้ว และอนุมัติจริงครับ อนุมัติในหลักการแต่ว่าเวลาจ่ายจริงไม่ยอมจ่ายเพราะไปติด  
ท่ีสภาพัฒน์ นี่ขนาดเงินพระนี่ ๙๐๐ ล้าบาทครับ ท่านทวงอยู่วันยันค่ ารูปละ ๖๐ บาท 
 



๔๗๓ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ          เพทาย ๒๑๕/๒ 
 
ท่านประธาน ผมถึงบอกว่าแล้ววันนี้เงินเหลืออยู่ ๒.๖ แสนล้านบาท ท าไมท่านไม่ใช้ให้หมด
เพื่อเงินจะได้ไหลเข้าสู่ระบบ มันจะเกิดการสร้างงาน จังหวัดต่าง ๆ เขาได้งบไปจิ๊บจ๊อยครับ
ท่านประธาน จังหวัดหนึ่งส่งเข้ามาอนุมัติไป ๒ โครงการ อย่างหนองบัวล าภูจังหวัดผมได้ไป 
๒ โครงการ ๑๕ ล้านบาท ท่านประธานครับ เอาไปท าอะไรได้ครับ แต่ท่ีค้างท่อเงินมันจะต่อ
เงินต่อเงินครับ จากนาย ก ไปนาย ข จากนาย ข ไปนาย ง รัฐบาลก็จัดเก็บภาษี วันนี้สิ่งท่ี
รัฐบาลก าลังดูแลประชาชนอย่าคิดว่านี่คือการกระตุ้นเศรษฐกิจ ผมต้องการอยากจะเห็น  
การใช้จ่ายเงินท่ีมีการวางแผนว่าเงินท่ีเยียวยา ๕,๐๐๐ บาท ๓ เดือนรอบแรก ๓,๕๐๐ บาท 
๒ เดือนนี้ เขาเรียกว่าเป็นการเยียวยาเพื่อบรรเทาปัญหา ไม่ได้แก้ไขปัญหาระยะยาว ปัญหา
ระยะยาววันนี้ถ้าหากว่ารัฐบาลจะใช้เงิน ๒.๖ แสนล้านบาท ไปแก้ไขเพื่อจัดหาวัคซีนมาแก้ไข
ปัญหาโควิด (COVID) อย่างรวดเร็วทันสมัย รวดเร็วเหมือนประเทศเพื่อนบ้านผมไม่ว่าครับ 
วันนี้ประเทศเพื่อนบ้านเขาฉีดวัคซีนให้กับประชาชนฟรีแล้ว สปป. ลาว ใกล้บ้านเราก็ฉีดแล้ว
ครับ กัมพูชาเขาก็บริการประชาชนแล้ว เวียดนาม แม้กระท่ังประเทศท่ีเขารวยกว่าเรา  
อย่างสิงคโปร์ อย่างมาเลเซีย อินโดนีเซีย มีประเทศไทยประเทศเดียวเท่านั้นละครับท่ีวันนี้ยัง
ไม่มีวัคซีนแล้วไม่รู้ว่าเข็มแรกจะฉีดให้ประชาชนเมื่อไร --------------------------------------------- 
 
               - ๒๑๖/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๗๔ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ          นฤมล ๒๑๖/๑ 
 
ในขณะท่ีประเทศรอบบ้านนี่นะครับท่านประธานครับ เขาพร้อมท่ีจะกลับมาใช้ชีวิตโดยปกติ 
เมื่อคนกลับมาใช้ชีวิตโดยปกติสิ่งท่ีตามมาคืออะไร การท่องเท่ียว เรามีจุดแข็งของเราคือ 
การท่องเท่ียว เพราะเป็นหนึ่งในตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจมีสัดส่วน ๑๒ เปอร์เซ็นต์ของจีดีพี 
(GDP) ด้วยซ้ าไป ถ้าวันนี้เราฉีดวัคซีนให้กับประชาชนหรือหาวัคซีนให้กับประชาชนเร็วต้นทุน
ของเราก็จะต่ าท่านประธานครับ มันจะต่ าอย่างไรครับ ถ้าหากว่าเราฉีดวัคซีนหาวัคซีนให้กับ
ประชาชนช้า เราต้องจ่ายค่าดูแลรักษาสภาพเศรษฐกิจ ดูแลประชาชนอย่างนี้ช้ากว่าประเทศ
เพื่อนบ้านนั่นหมายความว่าเราต้องใส่เงินเข้าไปในระบบเพื่อเยียวยา มันเป็นต้นทุน 
ท่ีสูง แต่ถ้าตราบใดท่ีวัคซีนนี่เหมือนประเทศเพื่อนบ้านมีเร็วฉีดเร็ว คนมีความเชื่อมั่น คนเริ่ม
เดินทาง เรามีจุดแข็งของประเทศคือการท่องเท่ียว เรามีธรรมชาติท่ีสวยงาม เรามีวัดท่ีมี
ความสวยงามวิจิตรพิสดารไม่แพ้กับต่างประเทศ เรามีจังหวัดภูเก็ต เรามีท่องเท่ียวท่ีเชียงใหม่ 
เรามีประเทศต่าง ๆ จังหวัดเหล่านี้ก็คือแรงดึงดูดท่ีท าให้ต่างชาติเข้ามา วันนี้มันเดินทาง 
รอบโลกไม่ได้เพราะว่าคนมันกลัวโควิด (COVID) ถ้าประเทศเพื่อนบ้านท้ังหลายหรือท่ัวโลกนี่
เขาฉีดวัคซีนแล้ว คนมันอึดอัดมา ๒ ปีแล้วครับท่านประธาน มันไม่ได้ออกจากบ้าน สิ่งแรก 
ท่ีอยากจะท าคือท่องเท่ียว และหนึ่งในประเทศท่ีเขาอยากจะมาคือประเทศไทยครับ  
นี่คือการเราสูญเสียโอกาส เงินตราก็จะเข้าประเทศ เวลาคนเขามาแขกมาจากต่างประเทศ
เขาไม่ได้มาพักอย่างเดียวท่านประธาน เขาต้องกินข้าว เขาต้องพักโรงแรม เขาต้องนั่งแท็กซี่ 
(Taxi) เขาต้องไปชอปปิง (Shopping) อะไรต่าง ๆ เหล่านี้ นี่คือเงิน ถ้าสมมุติว่าเราช้าต้นทุน
เราจะสูงกว่าประเทศเพื่อนบ้าน ค่ารักษามันแพง เขาเรียกว่าค่ารักษาท่ีจะดูแลให้ระบบ
เศรษฐกิจมันฟื้นตัวโดยเร็วนี่มันสูงกว่าประเทศเพื่อนบ้าน เพราะฉะนั้นการบริหาร
งบประมาณดังกล่าว ผมอธิบายไปถ้าท่านนายกรัฐมนตรีไม่เข้าใจแล้วนี่ มันขึ้นอยู่กับว่า 
ท่านมีวิสัยทัศน์ ท่ีจะมองภาพอย่างนี้ ได้ ไหม  ผมไม่ ได้ขัดขวางในการกู้ เงินนะครับ  
แต่การกู้ เ งินนั้น  มันต้องมีการตอบโจทย์ว่ า เงิน ท่ีลงไปในระบบนั้นมันท าให้ เกิด 
กระบวนการผลิต มันท าให้เกิดเงินต่อเงิน เพราะกระบวนการผลิตนี้มันมาท าให้เศรษฐกิจ 
มันขับเคลื่อนท่านประธานครับ เงินจากนาย ก ไปนาย ข จากนาย ข ไปนาย ค คนท่ีอยู่ 
ในระบบนี้เขาก็จะบริโภคครับ อย่าว่าคนจนเขาไม่ได้เสียภาษีนะครับ เขาซื้อของบาทหนึ่ง 
เขาซื้อของเท่าไร อยู่ ในสินค้ามันมีแวต (VAT) ๗ เปอร์ เซ็นต์ ในตัว เขาเติมน้ ามัน 



๔๗๕ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ          นฤมล ๒๑๖/๒ 
 
ก็มีภาษีสรรพสามิต ภาษีน้ ามันในตัว เพราะฉะนั้นคนทุกคนในประเทศไทยไม่ว่ายากด ี
มีจนร่ ารวยขนาดไหนก็มีภาระในการเสียภาษี  แต่คนจนแบกรับภาษีมากกว่าคนอื่นเขา 
เพราะคนจนจ าเป็นจะต้องมีภาษีซื้อภาษีขายครับ คุณซื้อเท่าไร ถ้าเงินในระบบมันกระจาย 
ลงไปนี่รัฐบาลได้ผลตอบรับคืนมาในรูปของภาษีครับ ภาษีนิติบุคคล ภาษีบุคคลธรรมดา 
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ก็คือการเก็บภาษีจากการบริโภคภายใน เห็นไหมครับว่าถ้าเราเก็บภาษี 
เข้ามาได้ เราแก้ไขปัญหาโควิด (COVID) ได้ การจัดเก็บรายได้มันเข้าเป้า เราก็ไม่ต้องกู้เงิน
เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ แต่วันนี้ท่านประธานครับ สภาพของประชาชนนั้น 
แทบสิ้นเนื้อประดาตัวครับท่านประธาน เพราะฉะนั้นการบริหารงบประมาณในแต่ละปี 
ถึงมีการเรียกร้องว่าอันไหนท่ีมันไม่สมควรจะจ่ายก็อย่าจ่ายได้ไหม ผมถึงบอกว่าผมไม่ได้
ขั ดขวาง ไม่ ให้ กู้ เ งิ นนะครับ  แต่ การกู้ เ งิ นนี่ มั นต้ องมี ตั วชี้ วั ด ให้ เศรษฐกิ จมัน โต 
เป็นการขับเคลื่อน แต่ถ้าเกิดว่ากู้เงินมาแล้วมันจ่ายไปในลักษณะของท่ีมันไม่ก่อให้เกิดรายได้ 
เช่น จัดซื้ออาวุธ ถามว่าจัดซื้ออาวุธนี่ไม่ได้ห้ามนะครับ เมื่อสักครู่นี้ท่านนายกรัฐมนตร ี
มาตอบไม่ใช่ว่าผมห้ามไม่ให้มีการซื้ออาวุธครับ แต่วันนี้เราไม่ได้อยู่ในสถานะของความร่ ารวย 
ท่ีเรามีกระแสเงินไหลเข้ามาแบบเราใช้แบบสบาย วันไหนท่ีประเทศเรากลับคืนสู่ภาวะ
เศรษฐกิจท่ีเรามี เงินเหลือ  เราสามารถจัดเก็บรายได้  เรามีการค้าการขาย อัตรา 
การเจริญเติบโตต่อจีดีพี (GDP) มันสูงขึ้น วันนั้นเราสามารถท่ีจะใช้จ่ายตามท่ีเราต้องการได้ 
  

- ๒๑๗/๑ 
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สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ          จีรนุช ๒๑๗/๑ 
 
เพราะฉะนั้นรายจ่ายวันนี้นะครับ อันไหนท่ีมันไม่สมควรจ่าย เช่น รายจ่ายท่ีไม่ก่อให้เกิด
รายได้นี่เราขอไว้ก่อนได้ไหม มันขึ้นอยู่กับวิสัยทัศน์ของผู้บริหารคนท่ีเป็นนายกรัฐมนตรี  
สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ผมให้เวลาท่านมา ๗ ปีแล้วครับ ผมไม่ได้เห็นอนาคตและประชาชน 
ไม่ได้เห็นแสงสว่างปลายอุโมงค์ วันนี้คนจนเพิ่มขึ้นครับ ท่านดูชาร์ต (Chart) สุดท้ายว่า
สถานะของประเทศไทย ประชาชนนั้นอยู่เป็นอย่างไร วันนี้คนจนเพิ่มขึ้น ในขณะท่ีคนจน
เพ่ิมขึ้น รัฐบาลเองก็ยังจะตั้งหน้าตั้งตา เมื่อครู่นี้ท่านก็ยังมาชี้แจงว่าหยุดไม่ได้ครับ ซื้ออาวุธนี่
หยุดไม่ได้ ผมถึงบอกว่าวันนี้มิติทางด้านการรุกรานทางด้านสงคราม การรุกรานทางด้าน
การเมืองมันยุติไปแล้วเมื่อ ๓๐ ปี วันนี้มันเป็นการรุกรานทางด้านเศรษฐกิจ มันสู้กันในเรื่อง
ของเศรษฐกิจ ดูประเทศรอบข้างเราสิครับ เมื่อก่อนนี้เขาเดินตามหลังเรา เขาพัฒนา 
ช้ากว่าเรา วันนี้เขาไปไกลแล้วครับ เมื่อก่อนนี้พม่านี่หลังจากมีการเลือกตั้งแล้ว จีดีพี (GDP) 
เขาโตท่ีสุด เวียดนามจีดีพี (GDP) เขาโต อัตราการเจริญเติบโต ประเทศ สปป. ลาว อยู่ใกล้
เรา วันนี้การลงทุน การค้าการขายท าให้จีดีพี (GDP) เขาโตมากกว่าเรา แต่วันนี้เราต้อง
ถดถอยหลังเข้ามาครับท่านประธาน เพราะอะไร เพราะการเข้ามาของท่านพลเอก ประยุทธ์ 
เมื่อปี ๒๕๕๗ ถึงบอกแล้วครับว่าความเป็นประชาธิปไตยมันมีความส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจ 
ดังนั้นผมให้เวลาท่านมา ๗ ปีแล้ว มันถึงเวลาแล้วครับ ท่านพอได้แล้วครับ ท่านอยู่ต่อไป 
ก็ เป็นภาระของประเทศ เวลาท่ีเหลืออยู่ สุดท้ายในชีวิตของท่านคือการเสียสละ 
ด้วยการลาออกจากการเป็นนายกรัฐมนตรีเสียครับ ดังนั้นเหตุผลทุกประการท่ีผมได้หยิบยก 
ขึ้นมาอธิบายให้ท่านประธานได้เห็น พร้อมเหตุผลและเอกสารประกอบนี้ ผมจึงไม่อาจให้
ความไว้วางใจให้พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา บริหารประเทศได้อีกต่อไป ผมไม่สามารถ 
ให้ความไว้วางใจและไม่สามารถท่ีจะยกมือให้ท่านท าหน้าท่ีต่อได้ครับท่านประธาน  
ขอบคุณมากครับ  
  (การประชุมด าเนินการถึงตอนนี้ นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร 
ไดก้ลับขึ้นบัลลังก์เพื่อด าเนินการประชุมต่อไป)  
 นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ขอบคุณท่านไชยานะครับ 
ท่านรักษามาตรฐานอย่างดียิ่ง ท่านรัฐมนตรียังไม่ตอบก็เชิญท่านต่อไปนะครับ ต่อไป 
ท่านวิโรจน์ ลักขณาอดิศร  
 



๔๗๗ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ          จีรนุช ๒๑๗/๒ 
 
 นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ท่านประธานท่ีเคารพครับ 
ผม วิโรจน์ ลักขณาอดิศร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกลครับ 
ท่านประธานครับ การบริหารจัดการวัคซีนท่ีผิดพลาด เอาประชาชนไปกระจุกความเสี่ยง 
ไว้กับวัคซีนเพียงเจ้าเดียว ไม่สนใจค าแนะน าของบุคลากรทางการแพทย์ท่ีมีความรู้
ความสามารถ ขาดความโปร่งใส ขัดขวางกลไกการตรวจสอบ ท้ัง ๆ ท่ีเงินทุกบาททุกสตางค์
ท่ีใช้ซื้อวัคซีนทุกหยด ล้วนเป็นเงินภาษีท่ีมาจากหยาดเหงื่อแรงงานของพี่น้องประชาชน  
ท าให้การฉีดวัคซีนล่าช้า  
  (เจ้าหน้าท่ีด าเนินการเปิดคลิปภาพและเสียง)  
 นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ปัญหาปากท้องลากยาว 
ไม่จบไม่สิ้น ประชาชนทุกข์ยากแสนสาหัส คนตกงานสูญเสียอาชีพ รายได้ฝืดเคือง ท ามา 
หากินล าบาก แต่แปลกครับ การค้าการขายดีครับท่านประธาน คนมีสร้อยขายสร้อย ใครมี
บ้านขายบ้าน ใครมีรถขายรถ หนี้ท่วมหัว ลูกเต้าต้องออกจากโรงเรียน เรื่องแบบนี้ 
พลเอก ประยุทธ์ และนายอนุทินรู้อยู่แก่ใจว่าฉีดวัคซีนล่าช้าไป ๑ เดือน ประชาชนเสียหาย
สองจุดแสนล้านบาท ทุก ๆ วันท่ีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นั่งหายใจรดท้ิงไปวัน ๆ 
ประเทศชาติเสียหายเป็นมูลค่า ๘,๓๐๐ ล้านบาท ถ้าคิดเป็นชั่วโมง ชั่วโมงเบาะ ๆ ครับ 
ท่านประธาน ๓๔๗ ล้านบาท จนถึงวันนี้ฉีดวัคซีนล่าช้าไปกี่วันแล้ว ฉีดวัคซีนล่าช้าไปกี่ชั่วโมงแล้ว 
และยังจะช้าไปอีกเมื่อไร นี่คือความผิดฉกรรจ์ของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
และ ผอ. ศบค. และนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงสาธารณสุข ท้ังคู่จะปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้ และวันนี้ท่านประธานครับ  
ผมต้องขอโทษเพื่อนสมาชิกทุกท่านด้วยท่ีอาจจะต้องใส่แมสก์ (Mask) ๒ ชั้น เพราะอีกสักพัก
อาจจะมีกลิ่นหนูตายคลุ้งสภา การระบาดครั้งใหญ่ของโควิด-๑๙ (COVID-19) ในประเทศไทย 
สร้างความเสียหายให้กับระบบเศรษฐกิจ การด าเนินชีวิตปากท้องของพี่น้องประชาชน  
ท่ัวประเทศ ท่ีส าคัญครับไม่รู้ว่าจะจบเมื่อไร --------------------------------------------------------- 
 
                  - ๒๑๘ 
 



๔๗๘ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ    วัชรี ๒๑๘/๑ 
 
พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ ผอ.  ศบค. รู้ดีครับว่าล้วนมาจาก 
ความบกพร่องในหน้าท่ีท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของตัวเองท้ังสิ้น ตั้งแต่การระบาดใหญ่ 
ท่ีสนามมวยลุมพินีเมื่อเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ กรณีทหารอียิปต์เมื่อเดือนกรกฎาคม การปล่อย
ปละละเลยให้มีการลักลอบเข้าประเทศจากฝ่ังท่าขี้เหล็กประเทศเมียนมาในเดือนพฤศจิกายน 
นี่ยังไม่นับพฤติกรรมท้าทายเอาชีวิตประชาชนไปล้อเล่นของนายอนุทิน ชาญวีรกูล 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่ีไม่เคยจะมีส านึก ในวันท่ี ๒๕ มกราคม นายอนุทิน
ออกมาค่อนขอดประชาชนท่ีทักท้วงเรื่องการถอนเครื่องวัดอุณหภูมิท่ีสนามบินสุวรรณภูมิว่า
เขายกเลิกไฟลต์ (Flight) บินจากอู่ฮั่นแล้ว จะติดตั้งเครื่องตรวจคนไข้หาสวรรค์วิมานท าไม 
แถมยังบอกในวันนั้นอีกด้วยนะครับว่าโควิด-๑๙ (COVID-19) เป็นแค่โรคหวัดโรคหนึ่ง  
แล้วสุดท้ายเป็นอย่างไรครับท่านประธาน โควิด-๑๙ (COVID-19) ก็ลุกลามบานปลาย 
จนสุดท้ายนายอนุทินคนเดียวกันต้องออกมาร้องไห้ฟูมฟายขอโทษพี่น้องประชาชนในวันท่ี 
๒๑ มีนาคม ผมก็นึกว่าวันนั้นนายอนุทินจะมีจิตส านึกขึ้นมาบ้าง แต่เปล่าครับ เมื่อวันท่ี ๕ 
ธันวาคม ปี ๒๕๖๓ ท่ีเพิ่งผ่านมาปากของนายอนุทิน ชาญวีรกูล ก็ท าพิษอีก ท าเหมือน
ประชาชนเป็นผัก ปลา พูดออกมาได้อย่างไรว่าโควิด-๑๙ (COVID-19) กระจอกงอกง่อย  
แต่พูดออกมาก็ดี เพราะประชาชนท้ังประเทศก็จะได้รู้ว่าใครกันแน่ท่ีกระจอก และคนท่ี
กระจอกท่ีสุดก็คือนายอนุทิน ชาญวีรกูล คนนี้ จนในท่ีสุดครับท่านประธานปัญหาลักลอบ  
ค้าแรงงานต่างชาติก็มาแจ็กพอต (Jackpot) แตกเมื่อวันท่ี ๑๗ ธันวาคม จนน ามาซึ่ง 
การระบาดระลอกใหม่ ระลอกใหญ่ ซ้ าเติมด้วยกรณีการปล่อยปละละเลยเร่ืองบ่อนการพนัน 
เริ่มต้นจากท่ีระยองเมื่อวันท่ี ๒๖ ธันวาคม แทนท่ีรัฐบาลจะเร่งสกัดนะครับ กลับออกมาปัด
ออกมาปฏิเสธว่าไม่มีบ่อน แล้วสุดท้ายก็บานปลายไปท่ีจันทบุรี ตราด อ่างทอง ปิ่นเกล้า 
ซ้ าเติมการระบาดไม่จบไม่สิ้น จนท าให้รัฐบาลต้องประกาศพื้นท่ีแดงเข้มควบคุมเข้มงวด  
๕ จังหวัด พื้นท่ีควบคุมสูงสุดอีก ๒๘ จังหวัดท าให้การท ามาหากินการค้าการขายปากท้อง
และการด าเนินชีวิตของพี่น้องประชาชน นักเรียนไม่ได้ เรียนหนังสือ ประสบกับความทุกข์
ยากมาจนถึงทุกวันนี้ และยังไม่รู้ว่าจะจบเมื่อไร นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
ไม่ทราบหรือครับว่าการระบาดของโควิด-๑๙ (COVID-19) ไม่ได้เป็นแค่เรื่องโรคภัยไข้เจ็บ 
นะครับท่านประธาน แต่มันเป็นปัญหาเศรษฐกิจ เป็นปัญหาปากท้องซึ่งกระทบกระเทือนกับ 
 



๔๗๙ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ    วัชรี ๒๑๘/๒ 
 
การด าเนินชีวิตของคนไทยทุกคน ๖๗ ล้านคน ต้องเดือดร้อนทุกหย่อมหญ้า การท่องเท่ียว 
ในปี ๒๕๖๓ ท่ีมีการจ้างงานสูงถึง ๘ ล้านคน สูญรายได้ไปถึง ๑.๕ ล้านล้านบาท การระบาด
ระลอกใหม่ศูนย์วิจัยจากธนาคารกรุงไทยและธนาคารทหารไทยประเมินว่าจะส่งผลกระทบ
ถึงภาคการค้าและการท่องเท่ียวสูงถึง ๑.๑-๑.๕ แสนล้าน โรงแรม ๓,๗๐๐ แห่งเตรียมจะปิด
กิจการ แบงก์ชาติธนาคารแห่งประเทศไทยประเมินว่าจะมีแรงงาน ๔.๗ ล้านคนตกงาน  
ภาพของความเสียหายเป็นระดับแสนล้านนี้ถ้าผมอยากให้นึกภาพ ผมอยากให้นายกรัฐมนตรี 
ท่ีชื่อประยุทธ์ และนายอนุทิน รองนายกรัฐมนตรี  และรัฐมนตรี ไปดูภาพวอล์กกิ้งสตรีต 
(Walking street) ท่ีพัทยาท่ีวันนี้ร้างแล้ว ไปดูป่าตองท่ีภูเก็ตวันนี้เป็นป่าช้า ไปดูท่ีหัวหิน 
ใกล้ ๆ วันนี้เหลือแต่หินไม่เหลือคน รายได้จากนักท่องเท่ียวต่างชาติปีละ ๑.๙ ล้านล้าน 
แทบหายวับไปกับตา พลเอก ประยุทธ์ในฐานะนายกรัฐมนตรี และลูกน้องท่ีชื่ออนุทิน  
ชาญวีรกูล ไม่รู้สึกรู้สาอะไรหรือครับ หนี้ครัวเรือนในปี ๒๕๖๓ แต่ละครอบครัวมีหนี้สูงถึง 
๔๘๐,๐๐๐ บาท 
   (นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ ได้ยืนและยกมือขึ้น) 
  นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ (ศรีสะเกษ)  :  ท่านประธานครับ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ครับ 
  นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ (ศรีสะเกษ)  :  ขออนุญาตครับ ผม สิริพงศ์  
อังคสกุลเกียรติ ครับ ผมขอประท้วงท่านผู้อภิปรายครับ  
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ครับ เชิญครับ 
  นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ (ศรีสะเกษ)  :  ท่านอภิปรายในลักษณะท่ีส่อเสียด
มาหลายครั้งแล้ว ผมเคารพท่านนะครับ ในเนื้อหาของท่าน เนื้อหาท่านอาจจะมีมากพอสมควร 
แต่กรุณาอย่าใช้ถ้อยค าท่ีส่อเสียดเช่นนี้เลยครับ มันไม่ใช่การเมืองรุ่นใหม่ครับ ขอบคุณครับ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ครับ ก็รับฟังนะครับ แล้วก็
ติดตามดูอยู่ จะมีค าเดียวท่ีถ้าจะเตือนก็คือกระจอกนะครับ ค าเดียวท่ีจะเตือนว่าไม่ได้ให้ 
ต้องถอนนะครับ แต่ว่าอย่าไปใช้เรียกตัวบุคคล ซึ่งเราเรื่องนี้กระจอกอะไรก็ไม่ว่า แต่ว่าไป
เทียบท่านรองนายกรัฐมนตรีกระจอกที่สุดนี่ไม่สมควรครับ เชิญต่อครับ 
 



๔๘๐ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ    วัชรี ๒๑๘/๓ 
 
  นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  จากหนี้ครัวเรือนในปี ๒๕๖๓ 
ท่ีปรับเพิ่มขึ้นเป็น ๔๘๐,๐๐๐ บาท ปี ๒๕๖๒ นี่แค่ ๓๔๐,๐๐๐ บาท ปีเดียวนี่นะครับมีหนี้
พุ่งขึ้น ๑.๔ แสนบาท  

- ๒๑๙/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๘๑ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ         กุลนิษฐ์ ๒๑๙/๑ 
 
  (นายศุภชัย ใจสมุทร ได้ยืนและยกมือขึ้น) 
   นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ขออนุญาตครับ  
คุณวิโรจน์ครับคุณศุภชัยยกมือประท้วง จ าเป็นต้องอนุญาตครับ เชิญนะครับ 
   นายศุภชัย ใจสมุทร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  กราบเรียนท่านประธานท่ีเคารพครับ 
กระผม ศุภชัย ใจสมุทร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย  
ผมขออนุญาตประท้วงท่านผู้ท่ีก าลังอภิปรายอยู่ ประเด็นก็คือว่าก่อนท่ีท่านจะอภิปราย  
ท่านได้ลงโฆษณาเชิญชวนแฟนคลับ (Fanclub) ของท่านในโซเชียลมีเดีย (Social media)  
ของท่าน ซึ่งท่านใช้นามว่าวิโรจน์ ๗๗ แล้วท่านก็ใช้ข้อความในลักษณะท่ีเห็นได้ว่าเป็น 
การกระท าผิดข้อบังคับ ข้อ ๖๙ โดยในข้อความตรงนั้นท่านใช้ถ้อยค าอยู่ในทวิตเตอร์ 
(Twitter) นะครับ เข้าใจว่าทวิตเตอร์ (Twitter) ว่า รบกวนทุกท่านโรยลูกเหม็น ฉีดน้ าหอม 
ท่ีบ้านไว้เข้ม ๆ แล้วใส่หน้ากากอนามัย ๒ ชั้น เพราะวันนี้อาจได้กลิ่นหนูตายคลุ้งท้ังประเทศ 
แล้วก็มีภาพหนูตาย แล้วก็มีข้อความว่าอภิปรายไม่ไว้วางใจ ซึ่งตรงนี้ผมว่าคนท้ังประเทศ
เข้าใจได้ว่าท่านรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข คือท่านอนุทิน  
ชาญวีรกลู ชื่อเล่นว่าหนู กรณีนี้ขอท่านประธานได้โปรดวินิจฉัยด้วยว่าสิ่งท่ีท่านก าลังอภิปราย
นี้เป็นการกระท าท่ีผิดข้อบังคับ ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อมประการใด เพราะวันนี้โลกมัน
เปลี่ยนไปเยอะครับ ท่านใช้ช่องทางแบบนี้เยอะอยู่ ก็อยากจะฝากให้ท่านได้โปรดกรุณา
วินิจฉัย และได้ตักเตือนท่านผู้ก าลังอภิปรายให้ด าเนินการให้ถูกต้องตามข้อบังคับด้วย 
ขอบพระคุณครับ 
   นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  รับฟังข้อทักท้วงนะครับ 
แต่ถ้าเป็นพฤติกรรมภายนอกไม่สามารถท่ีจะไปตรวจสอบหรือควบคุมได้ แต่ว่าถ้าภายในนี้
ตอนเริ่มต้นท่านก็ใช้ค าว่า ใช้หน้ากากหลายชั้นเพราะจะมีกลิ่นหนูตาย ผมก็จ าได้ แต่บังเอิญว่า
วันนี้ท่านรองนายกรัฐมนตรีอยู่ตรงนี้ด้วย ท่านมีสิทธิท่ีจะโต้ตอบด้วยน้ าหนักอย่างเดียวกัน 
เพียงแต่ว่าถ้าจะเตือนก็คือคุณวิโรจน์ครับ ผมว่าใช้เนื้อหาท่ีเข้มข้นไม่เป็นไรครับ แต่ถ้อยค า 
ก็พยายามหลีกเลี่ยง เพราะว่าคุณวิโรจน์ก็เป็นคนรุ่นใหม่ท่ีจะเป็นแบบอย่างของเยาวชนด้วย
นะครับ หลีกเลี่ยงค าท่ีรุนแรง ท่ีหยาบ ท่ีไม่สุภาพ ซึ่งข้อบังคับควบคุมไว้ แต่บังเอิญว่า 
ท่านรองนายกรัฐมนตรีอยู่ในท่ีนี้ เพราะฉะนั้นถ้อยค าใดที่ผมอาจจะไม่ได้เตือนไป ท่านมีสิทธิ
ท่ีจะย้อนกลับโต้ตอบได้ครับ เชิญต่อไปครับ 



๔๘๒ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ         กุลนิษฐ์ ๒๑๙/๒ 
 
  นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ครับ หนี้ครัวเรือนในปี 
๒๕๖๓ ครอบครัวหนึ่งกลายเป็น ๔๘๐,๐๐๐ จากปี ๒๕๖๓ แค่ ๓๔๐,๐๐๐ ปีเดียวแต่ละ
ครอบครัวมีหนี้ เพิ่มขึ้นมา ๑๔๐ ,๐๐๐ บาท หรือเพิ่มขึ้นประมาณ ๔๒ เปอร์ เซ็นต์  
ธนาคารโลกครับท่านประธาน วิเคราะห์ว่าประเทศไทยเราอยู่ดี ๆ ก็มีคนยากจนเพิ่มขึ้น  
๑.๕ ล้านคน ซึ่งคนเหล่านี้เขายากจนโดยท่ีเขาไม่ได้อยากจนนะครับ นี่ยังไม่นับว่ามีเด็กกลุ่ม
ยากจนพิเศษอีกประมาณเกือบ ๑ ล้านคนท่ีต้องออกจากโรงเรียนเนื่องจากพ่อแม่เขาตกงาน 
ท่านประธานท่ีเคารพครับ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา และนายอนุทินคนนี้จะอ้างว่าไม่รู้ถึง
ความส าคัญของวัคซีนต่อเศรษฐกิจปากท้องไม่ได้ครับ เพราะเมื่อวันท่ี ๒๕ สิงหาคม  
นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  
ท าหนังสือท่ี สธ ๕๙/๓๑๗๕ ถึงพลเอก ประยุทธ์ เพื่อเสนอ ครม. เพื่อของบกลางอุดหนุน
ให้กับสถาบันวัคซีน ๑,๐๐๐ ล้านบาท โดยนายอนุทินเขียนเอาไว้เองว่าการมีวัคซีนเร็วขึ้น  
๑ เดือนจะช่วยให้ประเทศสร้างรายได้จากการท่องเท่ียวประมาณ ๒.๕ แสนล้านบาท และ
สร้างผลกระทบเชิงบวกทางเศรษฐกิจต่อประชาชนด้วย นี่จึงเป็นหลักฐานครับท่านประธานว่า  
ท้ังพลเอก ประยุทธ์ และนายอนุทินต่างรู้ดีว่าการฉีดวัคซีนนั้นต้องฉีดให้เร็ว และฉีดให้
ครอบคลุมประชากรให้มากเพียงพอ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้เกิดขึ้นครอบคลุมท้ังประเทศ 
เพราะปัจจุบันยังไม่มีข้อชี้ชัดว่าวัคซีนท่ีฉีดไปจะสามารถสร้างภูมิได้นานแค่ไหน สมมุติว่า 
ถ้าสร้างภูมิได้เพียงระยะสั้นแค่ ๒ ปี หากภายในระยะเวลา ๒ ปีฉีดยังไม่ครอบคลุมเพียงพอ  
เกิดเจอเชื้อกลายพันธุ์ครับท่านประธาน ------------------------------------------------------------- 
 

- ๒๒๐/๑ 
 
 

 
 
 
 
 



๔๘๓ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ     จันทร์ยุคล ๒๒๐/๑ 
 
ประชาชนกลุ่มท่ีได้รับวัคซีนไปแล้ว พอหมดภูมิก็มีสิทธิท่ีจะได้รับการติดเชื้อใหม่ทีนี้ละครับ 
ค าถามก็คือประเทศจะควบคุมการระบาดได้อย่างไร ฉีดช้า ๑ เดือนเสียหาย ๒.๕ แสนล้าน
บาท และคนท่ีเสียหายไม่ใช่ใครคือประชาชนคนตัวเล็กตัวน้อยฉีดช้าไป ๔ เดือน เสียหาย  
๑ ล้านล้านบาท นายอนุทินจะไม่รู้ ได้อย่างไรเพราะเป็นคนท าหนังสือด้วยตัว เอง  
ท่านประธานท่ีเคารพครับ เรื่องวัคซีนท่ีต้องเร่งจัดหา เร่งฉีด รัฐบาลนี้ รู้ดีครับ เมื่อวันท่ี ๑๘ 
ตุลาคม รัฐบาลแถลงเองด้วยซ้ านะครับว่ารัฐบาลจะพยายามผลักดันให้ประชาชนชาวไทย
เป็นประเทศแรก ๆ ของโลกท่ีได้รับวัคซีนป้องกันโควิด (COVID) แถม พลเอก ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา ยังออกมาโพสต์ (Post) เฟซบุ๊ก (Facebook) รับลูกในวันท่ี ๒๗ ตุลาคม คุยโวครับ 
ว่ารู้สึกดีใจท่ีคนไทยจะได้รับวัคซีนเป็นอันดับแรก ๆ ของโลกในปี ๒๕๖๔ แล้ววันนี้ 
เป็นอย่างไรครับ ประเทศแรก ๆ  ของโลกพูดเท็จหรือพูดจริงครับ นายอนุทิน และ พลเอก ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา 
  พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ผู้อ านวยการ ศบค. รู้อยู่แก่ใจ 
ว่าวัคซีนเป็นเรื่องท่ีส าคัญต่อการท ามาหากินและปากท้องของพี่น้องประชาชน แต่ในวันท่ี  
๔ มกราคมครับท่านประธาน หลังจากการเกิดเหตุระบาดระลอกใหม่ ท่ีสมุทรสาคร 
พลเอก ประยุทธ์ นายกรัฐมนตรี กล้าท่ีจะบอกให้ประชาชนอยู่กับบ้าน ๑๔-๑๕ วันได้อย่างไร 
ท้ัง ๆ ท่ีการระบาดนั้นเกิดจากความบกพร่องของตัวเอง จากกรณีการค้ามนุษย์แรงงาน 
ต่างชาติ ปัญหาบ่อนการพนัน ประชาชนคนตัวเล็กตัวน้อยต้องท ามาหากินนะครับ 
ท่านประธาน หลายคนวันไหนถ้าไม่ได้ออกไปท างาน ไม่ได้ออกไปท ามาหากิน เขาไม่มีเงินซื้อ
ข้าวกิน ไม่มีเงินให้ลูกไปโรงเรียน พลเอก ประยุทธ์ นายกรัฐมนตรี พูดได้อย่างไรว่าให้เขา
หยุดอยู่กับบ้าน ๑๔-๑๕ วัน นี่หรือคนท่ีสมควรเป็นนายกรัฐมนตรี วัคซีนไม่ใช่แค่เรื่องของ
การป้องกันโรคครับ แต่ความส าคัญของมันคือการกอบกู้เศรษฐกิจและการเยียวยาปัญหา
ปากท้องของพี่น้องประชาชน เราจึงไม่แปลกใจครับท่ีประเทศอื่น ๆ เขามีวิสัยทัศน์ในการเร่ง
ฉีดวัคซีนให้กับประชาชนของเขา ประเทศอาเซียน (ASEAN) ก็เริ่มฉีดกันแล้วครับ สิงคโปร์
เป็นประเทศแรกเริ่มฉีดเมื่อวันท่ี ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ ปีก่อน อินโดนีเซีย ๑๓ มกราคมเริ่ม
ฉีด เมียนมา ลาว เริ่มฉีดเมื่อวันท่ี ๒๗ มกราคม กัมพูชาฉีดไปแล้วเมื่อวันท่ี ๑๐ กุมภาพันธ์ 
ประเทศไทยจะลงเข็มแรกเมื่อไร นี่คือค าตอบท่ีประชาชนยังต้องการจะรู้ แล้วจริงหรือเปล่า  
 



๔๘๔ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ     จันทร์ยุคล ๒๒๐/๒ 
 
กล้าให้ค ามั่นหรือเปล่า อย่างกรณีประเทศอิสราเอลครับท่านประธาน เริ่มฉีดวัคซีนให้กับ 
ประชาชนเมื่อวันท่ี ๑๔ ธันวาคม และฉีดได้ถึง๑ ล้านคนจากประชากร ๙ ล้านคน ถือเป็น
ประเทศท่ีฉีดวัคซีนได้เร็วท่ีสุดในโลกจนมีการประเมินจากนักเศรษฐศาสตร์ว่าเศรษฐกิจ
อิสราเอลจะเริ่มฟื้นตัวในไตรมาสท่ี ๒และการท่องเท่ียวเขาเริ่มเปิดแล้ว และจะท าให้
เศรษฐกิจปีนี้เติบโตถึง ๗ เปอร์เซ็นต์เลยทีเดียว เทียบกับประเทศไทยแล้วมันน่าน้อยใจจริง ๆ 
ท่ีมีนายอนุทิน ชาญวีรกูลเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และมี พลเอก ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรีท่านประธานครับ ผมพาท่านประธานมาดูแผนการฉีดวัคซีน
เดิมของประเทศไทยภายใต้การน าของ พลเอก ประยุทธ์นะครับ แล้วท่านประธานจะถอน
หายใจตามกระผมไปด้วย น้อยใจในความโชคร้ายท่ีต้องมาเกิดร่วมเอาอากาศหายใจร่วมกัน
กับพลเอก ประยุทธ์ และนายอนุทิน จากการน าเสนอของกรมควบคุมโรคนะครับ ในท่ี
ประชุมคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข เมื่อวันท่ี ๒๖ พฤศจิกายน ไม่กี่เดือนมานี้เอง 
ก าหนดแผนการจัดหาวัคซีนเอาไว้ ๖๕ ล้านโดส (Dose) ครับท่านประธาน ภายใน ๓ ปี 
ท่านประธานฟังไม่ผิดครับ แผนเดิมคือ ๓ ปี ปี ๒๕๖๔ จะฉีดให้ประชาชน ๑๑ ล้านคน 
ปี ๒๕๖๕ อีก ๑๑ ล้านคน ปี ๒๕๖๖ ฉีดเพิ่มอีก ๑๐ ล้านคน นี่คือความตั้งใจเดิมของ 
พลเอก ประยุทธ์ ชี้ได้ชัดว่าเป็นการวางแผนการฉีดวัคซีนท่ีช้ามาก ๆ กว่าจะครอบคลุม 
ประชาชนครึ่งหนึ่งคือ ๓๒.๕ ล้านคน กินเวลาไป ๓ ปี แล้วอย่างนี้จะสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ 
แล้วอย่างนี้จะคืนปากท้องให้กับประชาชน ให้ใกล้เคียงกับปกติได้อย่างไร เร่ืองส าคัญนะครับ 
เรื่องวัคซีน ท่ี ท่ัวโลกตื่นตัว เพราะเป็นความอยู่รอดของประ ชากรในประเทศ แต่ 
พลเอก ประยุทธ์ ในฐานะ ผอ.ศบค. กลับท างานหวานเย็น เช้าช้อน เย็นช้อน ท่ีแย่กว่านั้น  
คือเป็นช้อนกาแฟเสียด้วย ประชาชนจะเป็นจะตายไม่คิดจะสน คนแบบนี้จะปล่อยให้  
เขาเป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปได้อย่างไร ท่านประธานท่ีเคารพครับ แต่แผนการนี้ยังมีเรื่องดี  
ท่ีน่าสนใจคือแผนเดิมแผนนี้นะครับ ไม่ได้กะกระจุกความเสี่ยงไว้ท่ีวัคซีนแอสตร้าเซเนก้า 
(AstraZeneca) ถึง ๖๑ ล้านโดส (Dose) แบบท่ีท าอยู่ในปัจจุบัน ------------------------------- 
 
                                                                                                 - ๒๒๐/๑ 
 
 



๔๘๕ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ   กรณ์กาญจน์ ๒๒๑/๑ 
 
เดิมนี่จะซื้อแอสตร้าเซเนก้า (AstraZeneca) แค่ ๒๖ ล้านโดส (Dose) เท่านั้น ๑๓ ล้านโดส 
(Dose) มาจากทวิภาคีอื่น และอีก ๒๖ ล้านโดส (Dose) มาจากโคแวกซ์ (COVAX) รวมเป็น  
๖๕ ล้านโดส (Dose) ถ้าไม่นับเรื่องล่าช้า ๓ ปีฉีดได้ครึ่งประเทศนี่นะครับ ก็ต้องยอมรับว่า 
การจัดหาวัคซีนเดิมนี่เป็นแผนท่ีมีการเน้นเร่ืองการกระจายความเสี่ยงด้านวัคซีนไปท่ีหลาย ๆ 
ยี่ห้อ และผมยืนยันได้เลยว่าการพาคนท้ัง ๖๗ ล้านคนท้ังประเทศไปกระจุกความเสี่ยงไว้ท่ี
วัคซีนแอสตร้าเซเนก้า (AstraZeneca) แทบจะเป็นเพียงเจ้าเดียว เพิ่งจะเกิดขึ้นภายหลัง 
ภายใต้การบงการของ พลเอก ประยุทธ์ และนายอนุทิน ชาญวีรกูล ไม่นานนี้เอง พลเอก 
ประยุทธ์ และนายอนุทิน อย่ามาอ้างนะครับว่าประเทศไทยมีจ านวนผู้ติดเชื้อน้อย จึงไม่
จ าเป็นต้องเร่งฉีดวัคซีน คุณไปดู ท่านประธานต้องไปดูท่ีประเทศสิงคโปร์ เขาก็สามารถ
ควบคุมการติดเชื้อได้ตั้งแต่วันท่ี ๑๙ กันยายน ๒๕๖๓ เป็นต้นมา แล้วท าไมเขาเร่งฉีดครับ 
เพราะเขามีวิสัยทัศน์ท่ีให้ความส าคัญกับปากท้องของประชาชนและการท ามาหากินของคน
ในประเทศของเขา ซึ่ง พลเอก ประยุทธ์ ไม่เคยสนใจ ผมจึงขอตั้งค าถามกับ พลเอก ประยุทธ์ 
หน่อยครับว่า ประเทศท่ีฉีดวัคซีนแล้ว เขาจะกล้ามาประเทศไทยท่ียังไม่ฉีดวัคซีนได้อย่างไร 
และถ้าประเทศไม่เปิด ไม่ฉีดวัคซีนจะกล้าเปิดประเทศรับนักท่องเท่ียวได้อย่างไร และเมื่อไร
จะคืนการด าเนินชีวิตท่ีเป็นปกติ คืนการค้าการขาย คืนการท ามาหากินให้กับประชาชนได้ 
สักที หรือ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา จะเอา พ.ร.ก. ฉุกเฉิน กดหัวประชาชนไปเรื่อย ๆ 
แบบนี้โดยอ้างการระบาดของโควิด (COVID) เรื่องแค่นี้ครับ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
ในฐานะนายกรัฐมนตรี ยังคิดไม่ได้ แล้วกล้าอาสามาเป็นนายกรัฐมนตรี กล้ามานั่งหัวโต๊ะในท่ี
ประชุม ศบค. ได้อย่างไร ผมขอให้ท่านไปชงกาแฟแทน พอปัญหาการค้ามนุษย์แรงงาน
ต่างชาติ บ่อนการพนันแดงโร่ขึ้นมาครับ จนการระบาดโควิด (COVID) ระเบิดขึ้นมาอีกครั้ง
หนึ่ง ประกอบกับเรื่องนี้ส าคัญ ต่างประเทศเขาเริ่มฉีดวัคซีนกันแล้วแบบกระวีกระวาด  
ถ้าประชาชนไม่ส่งเสียงด่า ไม่ส่งเสียงบ่นคนอย่าง พลเอก ประยุทธ์ คงท าตัวเป็นทองไม่รู้ร้อน
อยู่ต่อไป ผมขอยืนยันครับว่า พลเอก ประยุทธ์ เพิ่งจะมาตื่นตัวเรื่องวัคซีนไม่นานนี้เอง  
ก่อนเดือนธันวาคม พลเอก ประยุทธ์ ยังไม่รู้สึกรู้สา นอนคดไม่รู้นอนคู้ไม่เห็นอยู่เลย หลักฐาน
ก็ดูครับท่านประธาน พลเอก ประยุทธ์  นี่หวานเย็นขนาดไหนครับ มาดูมติ  ครม.  
ในวันท่ี  ๑๗ พฤศจิกายน ก่อนเดือนธันวาคมนะครับ มีการอนุมัติ ให้จัดซื้อวัคซีนจาก 
 



๔๘๖ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ   กรณ์กาญจน์ ๒๒๑/๒ 
 
แอสตร้าเซเนก้า (AstraZeneca) แค่รายเดียว ด้วยวงเงินประมาณ ๖,๐๔๙ ล้านบาท โดยให้
สถาบันวัคซีนแห่งชาติท าสัญญาจองล่วงหน้า โดยมีเงื่อนไขว่าอาจจะได้รับหรือไม่ได้รับวัคซีน
ก็ได้ขึ้นอยู่กับผลการวิจัย จากนั้นนะครับ ก็ให้กรมควบคุมโรคท าสัญญาจัดซื้อวัคซีนท่ีจองไว้
ด้วยวงเงิน ๓,๖๗๐ ล้านบาท ถ้าวัคซีนนั้นส าเร็จ ซึ่งเป็นจ านวนวัคซีนท้ังสิ้น ๒๖ ล้านโดส 
(Dose) พอฉีดให้กับประชาชนเพียงแค่ ๑๓ ล้านคน ครอบคลุมประชากรเพียงแค่ ๒๐ 
เปอร์เซ็นต์ของท้ังประเทศ และกว่าจะได้รับวัคซีนจากแอสตร้าเซเนก้า (AstraZeneca)  
ต้องรอถึงมิถุนายน ปี ๒๕๖๔ ทุกอยา่งล่าช้ามากครับ ก่อนเดือนธันวาคมยังไม่รู้สึกรู้สาเลยนะ
ครับ  นี่ คื อวิสั ย ทัศน์ของ พลเอก ประยุทธ์  ท่ี เ รี ยกได้ ว่ า  ถ้ า ได้ก็ ดี  ถ้ า ไม่มีก็ตาย  
พอการระบาดระลอกใหม่เกิดขึ้นท่ีสมุทรสาคร เมื่อวันท่ี ๑๗ ธันวาคม คราวนี้ร้อนตัวครับ  
อีก ๗ วันถัดมาท่ีประชุม ศบค. ครั้งท่ี ๑๖/๒๕๖๓ เมื่อวันท่ี ๒๔ ธันวาคม จึงถึงได้มีมติให้
จัดหาวัคซีนจากแหล่งอื่นอีกร้อยละ ๓๐ เพ่ือให้ครอบคลุมประชากรร้อยละ ๕๐ ของประเทศ  
หรือประมาณ ๓๓ ล้านคน พอมีเรื่องครับท่านประธานถึงจะตื่นตัว ท่ีน่าสนใจของค าสั่งนี้ 
นะครับ คือท่ีประชุมวันท่ี ๒๔ ธันวาคม ระบุไว้ชัดนะครับ วัคซีนร้อยละ ๑๐ ให้มาจาก 
การตกลงแบบทวิภาคีกับรายอื่น ย้ านะครับว่าทวิภาคีรายอื่น ไม่ได้มีมติให้ไปกระจุก 
ความเสี่ยงไว้กับแอสตร้าเซเนก้า (AstraZeneca) และอีกร้อยละ ๒๐ ไปเจรจากับโคแวกซ์ 
(COVAX) ซึ่งโคแวกซ์ (COVAX) คือเครือข่ายในการต่อรองเพื่อจัดหาวัคซีนท่ีใหญ่ท่ีสุดของ
โลก และเป็นกลไกการต่อรองราคาท่ีมีองค์การอนามัยโลกเป็นตัวกลาง โดย โคแวกซ์ 
(COVAX) จะจัดหาวัคซีนที่มีประสิทธิภาพจากหลาย ๆ แหล่ง เพ่ือกระจายความเส่ียงและส่ง
มอบให้กับประเทศท่ีเข้าร่วมทุก ๆ ประเทศเพ่ือให้รับประกันว่าแต่ละประเทศจะเข้าถึงวัคซีน 
อย่างเท่าเทียม รวดเร็ว และราคาท่ียุติธรรม -------------------------------------------------------- 
 

- ๒๒๒/๑ 
 
 
 
 
 



๔๘๗ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ                    ณัฐวัฒน์ ๒๒๒/๑ 
 
ผมต้องย้ าตรงนี้ครับว่าในการประชุม ศบค. เมื่อวันท่ี ๒๔ ธันวาคมครับท่านประธาน ไม่ได้มี
ข้อแนะน าให้กระจุกความเสี่ยงด้วยการซื้อวัคซีนเพิ่มจากแอสตร้าเซเนก้า (AstraZeneca)  
แต่อย่างใด และผมเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งด้วยว่าคุณหมอและผู้เชี่ยวชาญด้านการสาธารณสุข 
ท่ีประชุมในวันนั้นต่างตระหนักถึงความส าคัญของการกระจายความเสี่ยงในการจัดหาวัคซีน
เป็นอย่างดี และแล้วครับท่านประธาน แผนกระจุกวัคซีนท าลายชาติก็เกิดขึ้น เมื่อวันท่ี ๔ 
มกราคมครับท่านประธาน จากรายงานการประชุม ศบค. ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๔ ต้นศักราชก็เอา
เสียเลย และการประชุม ครม. ในวันท่ี ๕ มกราคม ๒๕๖๔ รับลูกกันมามีมติให้กระจุก 
ความเสี่ยง ซื้อวัคซีนเพิ่มเติมจากแอสตร้าเซเนก้า (AstraZeneca) อีก ๓๕ ล้านโดส (Dose) 
รวมของเดิม ๒๖ ล้านโดส (Dose) กลายเป็นเป็น ๖๑ ล้านโดส (Dose) นี่คือหลักฐาน 
ท่ียืนยันได้ว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ผอ. ศบค. ไม่ได้สนใจข้อแนะน า
จากแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขเลย จงใจพาคนไทยท้ังประเทศไปเดิมพันกับ 
การสั่งซื้อวัคซีนแอสตร้าเซเนก้า (AstraZeneca) แทบจะเป็นเพียงรายเดียว ท่ีน่าสงสัยในมติ 
ครม. วันท่ี ๕ มกราคม ก็คือไม่ได้ระบุถึงงบประมาณในการจ่ายเงินซื้อล่วงหน้าแบบมติ ครม. 
ในวันท่ี ๑๗ พฤศจิกายน ประเด็นนี้จึงมีค าถามท่ี พลเอก ประยุทธ์ต้องตอบ ถ้าไม่จ่ายเงินล่วงหน้า
อีก ๓๕ ล้านโดส (Dose) จะได้แน่หรือไม่ และได้เมื่อไร ไม่เลื่อนแน่นะ นี่คือค าถามท่ีพลเอก 
ประยุทธ์ ต้องตอบ จากแผนหวานเย็นท่ีรัฐบาลนี้วางแผนท่ีจะฉีดวัคซีนให้กับประชาชน 
ร้อยละ ๕๐ ท่ีตั้งเป้าว่าจะสิ้นปี ๒๕๖๖ เพิ่งจะเร่งมาเป็นสิ้นปี ๒๕๖๔ ในวันท่ี ๕ มกราคมนี้เอง 
ถ้าประชาชนไม่ด่ามีหรือจะเร่ง ถ้าประเทศอื่นเขาไม่เร่งฉีดกันมีหรือจะเร่ง ถ้าเรื่องการค้า
แรงงานต่างชาติ เรื่องบ่อนไม่แดงขึ้นมามีหรือครับจะกระวีกระวาด ผมต้องตั้งค าถามให้  
พลเอก ประยุทธ์ ตอบครับ อยู่ดี ๆ ปุบปับเปลี่ยนแผนจากปี ๒๕๖๖ เป็นปี ๒๕๖๔ จะหาวัคซีน 
มาทันท่วงทีได้อย่างไร ถ้า พลเอก ประยุทธ์ และนายอนุทินมั่นใจว่าจะได้รับวัคซีนจาก 
แอสตร้าเซเนก้า (AstraZeneca) แน่ ๆ ท้ังคู่คงไม่มีมติ ครม. ในวันท่ี ๕ มกราคมให้จัดหาวัคซีน 
จาก บริษัท ซิโนแวค (Sinovac) มาแก้ขัดจ านวน ๒ ล้านโดส (Dose) หรอกครับ ภายใต้วงเงิน
งบประมาณ ๑,๒๒๘ ล้านบาท วัคซีนซิโนแวค (Sinovac) จะเข้ามาในไตรมาสแรกของปี ๒๕๖๔ 
อ้าว ท่านประธาน ไม่รอแอสตร้าเซเนก้า (AstraZeneca) ในเดือนมิถุนายนแล้วหรือครับ 
เพราะรอไม่ไหวประเทศอื่นเขาฉีดกันไปหมดแล้ว รอไม่ได้แล้ว แสดงว่าท้ังคู่นายอนุทินและ 
พล เ อก  ป ระ ยุ ท ธ์ ต่ า ง ก็ รู้ ดี ว่ า ก า รฝ ากคว ามหวั ง ไ ว้ ท่ี วั ค ซี น แอสตร้ า เ ซ เนก้ า  
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(AstraZeneca) ยี่ห้อเดียวมันเป็นการกระท าท่ีเสี่ยงมาก ๆ แถมเป็นการเสี่ยงท่ีเอาชีวิตของ
ประชาชนท้ังประเทศไปเสี่ยงเสียด้วย ผมไม่นึกไม่ฝันครับว่านายอนุทิน และ พลเอก ประยุทธ์
จะกล้าเอาประชาชนท้ังประเทศไปเสี่ยงแบบนี้ เรื่องการจัดหาวัคซีนจากหลายแหล่งเพื่อเร่งฟื้นฟู
เศรษฐกิจ ศาสตราจารย์นายแพทย์ยง ภู่วรวรรณ คณะแพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 
ก็เคยให้ความเห็นเอาไว้เมื่อวันท่ี ๕ กุมภาพันธ์ว่าประเทศไทยไม่ควรท่ีจะรอวัคซีนทาง
ตะวันตกแต่เพียงอย่างเดียว ควรเจรจาเพื่อหาวัคซีน จากแหล่งอื่น จากรัสเซีย จากจีนท่ีผ่าน
การศึกษาในเฟส ๓ (Phase 3) มีการใช้งานเป็นล้านโดส (Dose) และขึ้นทะเบียนการใช้งานฉุกเฉิน
ในหลายประเทศมาแล้ว โดยคุณหมอยงได้ย้ าเอาไว้ว่า ได้วัคซีนมาเร็วเท่าไรก็จะเป็น 
การฟื้นฟูเศรษฐกิจได้เร็วเท่านั้น พลเอก ประยุทธ์ และนายอนุทินเคยรับฟังความเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญบ้างหรือไม่ ท่านประธานครับ ต่อให้ พลเอก ประยุทธ์ และนายอนุทินจะมี 
การปรับแผนการฉีดวัคซีนแล้ว แต่ทุกอย่างถ้าค านวณคณิตศาสตร์ในทางปฏิบัติก็ยังล่าช้าอยู่
ดี จากการน าเสนอของกรมควบคุมโรคเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการให้วัคซีนต่อท่ี
ประชุมคณะกรรมาธิการการบริหารติดตามงบประมาณ เมื่อวันท่ี ๓ กุมภาพันธ์นี้เองระบุ
ครับว่ากระทรวงสาธารณสุขจะมีแผนการฉีดวัคซีนออกเป็น ๓ ระยะ มีการแบ่งเป็น ๓ ระยะ 
นะครับท่านประธาน ระยะท่ี ๑ จะฉีดให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ คนท่ีมีโรคประจ าตัว  
และผู้สูงอายุท่ีมีอยู่ ๑๙ ล้านคน ต้องใช้วัคซีนเท่าไรครับ คนหนึ่ง ๒ โดส (Dose) ๑๙ คูณ ๒ 
คือ ๓๘ ล้านโดส (Dose) คิดคณิตศาสตร์ตามผมให้ดีนะครับ ซึ่งจากแผนการจัดหาวัคซีน 
ท่ีชี้แจงโดยกรมควบคุมโรค แม้ว่าวัคซีนจะเริ่มเข้าตั้งแต่กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ก็ตาม แต่จนถึงสิ้น
เดือนพฤษภาคมประเทศไทยจะมีวัคซีน เพียง ๒.๑๕ ล้านโดส (Dose) โดยมาจากซิโนแวค 
(Sinovac) ๒ ล้านโดส (Dose) แอสตร้าเซเนก้า (AstraZeneca) แบบอิมพอร์ต (Import) 
ประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ โดส (Dose) ซึ่งวันนี้ต้องยอมรับนะครับว่าวัคซีนแอสตร้าเซเนก้า 
(AstraZeneca) แบบอิมพอร์ต (Import) อาจจะคาดหวังได้ยากแล้ว เพราะอียู (EU) จ ากัด
การส่งออก ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
                                                                                                 - ๒๒๓/๑ 
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ย้ าครับว่าประชาชนคนไทยต้องรอวัคซีนแอสตร้าเซเนก้า (AstraZeneca) แบบเมดอิน 
ไทยแลนด์ (Made in Thailand) ท้ัง ๆ ท่ีสั่งไป ๒๖ ล้านโดส (Dose) สั่งเพิ่มไป ๓๕ ล้านโดส 
(Dose) โดยแผนจะทยอยส่งมอบได้ในเดือนมิถุนายน ปี ๒๕๖๔ นี่คือแผนนะครับ เอาเข้า 
จริง ๆ จะได้ตามแผนหรือเปล่าใครจะกล้ารับผิดชอบ ใครจะกล้าการันตี (Guarantee)  
จากท่ีนายอนุทินคนนี้พูดเอาไว้ในงานสัมมนาพิสูจน์วัคซีนสู้โควิด (COVID) พลิกวิกฤติ
เศรษฐกิจไทยในวันท่ี ๔ กุมภาพันธ์ นายอนุทินบอกว่ากระทรวงสาธารณสุขสามารถ 
ฉีดวัคซีนได้เดือนละ ๕ ล้านโดส (Dose) เรามาค านวณพร้อมกันครับจากมิถุนายนจนถึง
ธันวาคม จ านวนท้ังสิ้น ๗ เดือน ๗ คูณ ๕ ๓๕ แสดงว่าอะไรครับ จนถึงสิ้นปี ๒๕๖๔ ฉีดได้ 
๓๕ ล้านโดส (Dose) บวก ๒ ล้านโดส (Dose) ของซิโนแวค (Sinovac) เป็น ๓๗ ล้านโดส 
(Dose) ระยะท่ี ๑ ต้องใช้ ๓๘ ล้านโดส (Dose) ส าหรับกลุ่มประชากร ๑๙ ล้านคน  
นั่นหมายความว่าแค่ระยะที่ ๑ ในปี ๒๕๖๔ การฉีดวัคซีนให้กับบุคลากรทางการแพทย์ คนท่ี
มีโรคประจ าตัว และผู้สูงอายุท่ีมีอยู่ ๑๙ ล้านคนยังไม่เสร็จเลย ดังนั้นการฉีดวัคซีนในระยะท่ี ๒ 
๓ ท่ีมุ่งฉีดให้กับประชาชนท่ีประกอบอาชีพท่ีต้องเดินทางไปมามีปฏิบัติสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ 
โดยเฉพาะคนท่ีประกอบอาชีพด้านบริการสาธารณะการท่องเท่ียว เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ  
ปากท้องของประชาชน และฟื้นคืนการด าเนินชีวิตให้ใกล้เคียงกับปกติ ไม่มีทางท าได้ 
ณ สิ้นปี ๒๕๖๔ ความฝันของประชาชนทุกคนท่ีอยากเห็นวัคซีนท าให้เศรษฐกิจดีขึ้น  
ปากท้องเขาได้รับการแก้ปัญหาพังทลายลงทันที ผมสงสัยครับว่านายอนุทินคนนี้ก็คงจะเก่ง
เลขไม่เบา เพราะวันท่ี ๔ บอกว่าฉีดได้เดือนละ ๕ ล้านโดส (Dose) ตกวันละ ๑๗๐,๐๐๐ 
โดส (Dose) ประชาชนก็ยังสงสัยนะครับว่าจะท าได้จริงหรือเปล่า อยู่ดี ๆ วันท่ี ๘ ครับ 
ในท่ีประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาตินายอนุทินคนเดียวกันครับ คราวนี้กลับล าครับ
เปลี่ยนมาบอกว่าฉีดได้เดือนละ ๑๐ ล้าน อยู่ดี ๆ แค่ผ่านมา ๔ วัน ศักยภาพการฉีดเพิ่มขึ้น
เท่าตัวเป็นวันละ ๓๔๐,๐๐๐ โดส (Dose) เรื่องแบบนี้ไม่ใช่อยู่ดี ๆ นะครับจะเบิล (Ble) 
ตัวเลขขึ้นมาดื้อ ๆ ผมต้องถามนายอนุทินในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขว่าได้
เตรียมระบบการแจกจ่ายวัคซีนไว้หรือยัง ได้เตรียมสถานท่ีท่ีจะฉีดวัคซีนไว้หรือยัง ได้เตรียม
เจ้าหน้าท่ีผู้ฉีดวัคซีนไว้พร้อมหรือยัง ได้เตรียมเข็มฉีดยาให้พร้อมหรือยัง เตรียมระบบ 
การลงทะเบียนและระบบการติดตามผลไว้พร้อมหรือยังอยากให้ชี้แจงแผนมาโดยละเอียด  
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ไม่ใช่แค่พูด ผมยืนยันครับว่าท่ีผ่านมานายอนุทินคนนี้มีพฤติกรรมกลับกลอกเชื่อไม่ได้อยู่แล้ว 
ผมจึงต้องถาม พลเอก ประยุทธ์ ในฐานะผู้บังคับบัญชาของนายอนุทินว่า 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ท่านวิโรจน์ครับค าว่า 
กลับกลอกถอนนะครับ เช่ือถือไม่ได้ว่าไม่เป็นอะไรครับ กลับกลอกถอนเถอะนะครับ 
   นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ถอนครับ  
   นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ครับ เชิญต่อครับ 
   นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ผมต้องถาม พลเอก 
ประยุทธ์ ในฐานะผู้บังคับบัญชาของนายอนุทินว่ากล้าเชื่อในสิ่งท่ีนายอนุทินพูดเอาไว้หรือ
เปล่าว่าจะฉีดวัคซีนได้ถึงเดือนละ ๑๐ ล้านโดส (Dose) ประชาชนเขาอยากรู้ใจจะขาดครับ
ท่านประธานว่าเมื่อไรท่ีเขาจะกลับมาท ามาหากินได้ตามปกติ เมื่อไรเขาจะได้มีเงินรายได้มา
ใช้หนี้ท่ีสุมหัวเขาอยู่ในทุกวันนี้ ถ้า พลเอก ประยุทธ์เชื่อในสิ่งท่ีนายอนุทินพูดทั้งคู่ก็ให้สัญญา 
ให้ค ามั่นกลางสภาเลย ถ้าท าไม่ได้จะได้ออกท้ังคู่ท้ังหัวหน้าและลูกน้อง เกี่ยวกับวัคซีน 
ซิโนแวค (Sinovac) ครับท่านประธาน ค าถามท่ี พลเอก ประยุทธ์ และนายอนุทินต้องตอบ
ประชาชนก็คือ ในเมื่อเลือกท่ีจะเอาเงินภาษี ๑,๒๒๘ ล้านบาท ไปซื้อวัคซีนจากประเทศจีน
มาแก้ขัดท าไมถึงไม่ตัดสินใจซื้อวัคซีนซิโนฟาร์ม (Sinopharm) ท่ีผลิตด้วยเทคโนโลยีเดียวกัน 
และได้รับการขึ้นทะเบียนส าหรับการใช้งานท่ัวไปเป็นท่ีเรียบร้อยเมื่อวันท่ี ๓๑ ธันวาคม ปี 
๒๕๖๓ และผลการทดลองในเฟส ๓ (Phase 3) สูงถึง ๗๙.๓๔ เปอร์เซ็นต์ ผลการทดลอง
เฟส ๓ (Phase 3) ท่ีสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เมื่อวันท่ี ๙ ธันวาคม พบว่ามีประสิทธิภาพสูงถึง 
๘๖ เปอร์เซ็นต์ และเป็นวัคซีนหลักท่ีประเทศจีนใช้ฉีดให้กับประชาชนของเขา แต่ พลเอก 
ประยุทธ์ กลับเลือกซื้อวัคซีนจากบริษัทซิโนแวค (Sinovac) ท่ีปรากฏเป็นข่าวว่ามีกลุ่มทุน
รายหนึ่งเข้าไปลงทุนด้วยเม็ดเงิน ๑.๕๔ หมื่นล้านบาท เพื่อถือหุ้น ๑๕ เปอร์เซ็นต์  
ซึ่ง ณ ขณะที่มีมติ ครม. ให้ซื้อซิโนแวค (Sinovac) เมื่อวันท่ี ๕ มกราคม ซิโนแวค (Sinovac)  
ยังไม่ได้มีผลการทดสอบในเฟส ๓ (Phase 3) เลย และเมื่อวันท่ี ๑๓ มกราคม เมื่อผล 
การทดสอบเฟส ๓ (Phase 3) ท่ีประเทศบราซิลของซิโนแวค (Sinovac) ปรากฏขึ้นมาพบครับ  
ซิโนแวค (Sinovac) มีประสิทธิภาพในการป้องกันการติดเชื้อแบบแสดงอาการได้เพียง  
๕๐.๔ เปอร์เซ็นต์ คือพูดง่าย ๆ ครับท่านประธานครับ พอฉีดเข้าไปแล้วครึ่งหนึ่งรอด 
ครึ่งหนึ่งโดน ป่วยเหมือนเดิมไม่ได้ช่วยอะไร ---------------------------------------      - ๒๒๔/๑ 
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ผมต้องถามประยุทธ์ครับว่านี่คือจะเอาเงินภาษี ๑,๒๒๘ ล้านบาท ไปท าโครงการวัคซีนคนละ
ครึ่งหรือเปล่า ครึ่งหนึ่งรอด ครึ่งหนึ่งตาย จนถึงปัจจุบันผลการทดสอบในเฟส ๓ (Phase 3) 
ของซิโนแวค (Sinovac) ยังไม่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารทางการแพทย์อย่างเป็นทางการ 
และวัคซีนซิโนแวค (Sinovac) ก็เพิ่งได้รับการขึ้นทะเบียนรับรองจากประเทศจีน เมื่อวันท่ี ๖ 
กุมภาพันธ์นี้เอง  
      (นายศุภชัย ใจสมุทร ได้ยืนและยกมือขึ้น)  
     นายศุภชัย ใจสมุทร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ท่านประธานครับ  
      นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ท่านศุภชัยเชิญนะครับ  
  นายศุภชัย ใจสมุทร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  กราบเรียนท่านประธาน 
ท่ีเคารพครับ ผม ศุภชัย ใจสมุทร พรรคภูมิใจไทย จะขออนุญาตประท้วงผู้ก าลังอภิปราย 
คือจะต้องเรียนว่าท่ีผ่านมานี้ท่านใช้ส านวนไทยผิด ๆ ถูก ๆ เพี้ยน ๆ ใช้ถ้อยค าอะไร  
ท่ีเป็นการเสียดสีอยู่เป็นระยะ ๆ ผมคิดว่าถ้าให้บรรยากาศอย่างนี้ไปจะท าให้ประชาชน 
ท่ีก าลังฟังอยู่ทางบ้านเกิดความเข้าใจผิดอะไรไปมากมาย เมื่อสักครู่ท่านพูดว่าครึ่งหนึ่งรอด 
ครึ่งหนึ่งตายอะไรนี่เป็นจินตนาการท่ีเป็นทางลบท่ีอยู่ในสติปัญญาของท่านอยู่ตลอดเวลาเลย 
ผมว่าในท่ีสุดแล้ววันนี้อภิปรายไม่ไว้วางใจก็ เป็นเรื่องท่ีท่านต้องเอาข้อมูลท่ีเป็นความจริง  
ไม่เฉพาะเรื่องท่ีท่านจินตนาการ หรือเอาเรื่องข่าวสารมาประติดประต่อ เพราะฉะนั้น  
ผมคิดว่าท่านควรจะต้องด าเนินการให้เป็นไปตามข้อบังคับ คือจะต้องใช้วาจาอันสุภาพ  
๒. ก็คือไม่ใส่ร้าย ๓. ก็คือไม่เสียดสี แต่ท่ีผ่านมาท่านท าทุกประการตรงนี้ เพราะฉะนั้น 
ผมจึงขอประท้วงผู้ท่ีก าลังอภิปราย ขอท่านประธานได้โปรดเตือน 
    นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ครับ  
   นายศุภชัย ใจสมุทร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ให้อยู่ในร่องในรอย วันนี้เอามัน
ไม่ได้ครับ ประเทศชาติทุกคนก็ท างานหนัก จริง ๆ แพทย์เขาก าลังชี้แจงมาตลอดว่าเรื่อง
วัคซีนมันเป็นอย่างไร ท่านไม่เคยไปฟังเขา 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ครับ  
      นายศุภชัย ใจสมุทร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  แล้วท่านก็นึกจินตนาการในส่วนท่ี
ท่านคิดแบบของท่านเองนะครับ  
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  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ท่านศุภชัยครับ พอแล้วครับ 
     นายศุภชัย ใจสมุทร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :   ก็ขอความกรุณาได้โปรด 
เตือนด้วยครับ 
      นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  พอแล้วครับ  
      นายศุภชัย ใจสมุทร (แบบบัญชีรายชื่อ )  :  จะเป็นพระคุณยิ่ งครับ 
ขอบพระคุณครับ 
      นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  คุณศุภชัยครับ ผมวินิจฉัย
ให้เลยแล้วคุณณัฐวุฒิจะได้ไม่ต้องประท้วงครับ คือน้ า เสียงไปคุมไม่ได้ น้ าเสียงเข้มข้น  
รุกเร้าอะไรนี่มันคุมไปไม่ได้ ไปห้ามเขาไม่ได้ แต่ว่าผมตามส านวนถ้อยค าอะไรท่ีจะเป็น  
การลักษณะไม่สุภาพ เข้าเกณฑ์ของผิดข้อบังคับก็จะห้าม เช่น ค าว่ากลับกลอกขอให้ถอน 
ก็ถอน แต่ว่าการไปเปรียบเทียบ ตาย เป็นอะไรพวกนี้  อันนี้ ไม่ เป็นป ระเด็นท่ีจะให้ 
เขาถอนครับ เป็นทัศนคติ ซึ่งประเดี๋ยวผู้ถูกอภิปรายคือท่านรองนายกรัฐมนตรีก็จะเป็น  
ผู้ชี้แจง เพราะฉะนั้นยังไม่มีอะไรท่ีผิดข้อบังคับท่ีไม่ได้เตือน ระวังตลอดเวลาครับ ขอเชิญต่อครับ  
    นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ประเทศไม่ใช่ว่าจะเอามัน
ไม่ได้ครับ ยอมมันไม่ได้เหมือนกันครับ พลเอก ประยุทธ์ต้องตอบครับว่าท าไมถึงซื้อซิโนแวค 
(Sinovac) ไม่ซื้อซิโนฟาร์ม (Sinopharm) ท่านประธานท่ีเคารพครับ ท่ีเลวร้ายท่ีสุดของ
รัฐบาลนี้ก็คือการจัดหาวัคซีนจากโคแวกซ์ (COVAX) ครับ ท่ีแต่เดิม แผนเดิมมีเป้าหมายอยู่ท่ี
ร้อยละ ๒๐ แต่ปัจจุบันไม่มีความคืบหน้าเลยท่านประธานครับ พอถูกจี้มาก ๆ เข้า วันท่ี ๑๙ 
ตุลาคม นายอนุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ก็ออกมาแถลงว่ากระทรวง
สาธารณสุขได้ส่งหนังสือแสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมกับโคแวกซ์ (COVAX) ตั้งแต่วันท่ี ๙ 
กรกฎาคม ๒๕๖๓ นายอนุทินพูดจริงคราวนี้ มีการแสดงเจตนารมณ์เมื่อวันท่ี ๙ กรกฎาคม 
จริงครับ แต่ปัญหามันเกิดขึ้นหลังจากนั้นครับท่านประธาน เพราะกว่าท่ี ท่ีประชุม
คณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดหาวัคซีนโควิด (COVID) จะมีมติให้แต่งตั้งคณะท างานจัดท า
ข้อตกลงและเจรจาเพื่อจัดหาวัคซีนกับโคแวกซ์ (COVAX) และทวิภาคีต้องรอจนถึงวันท่ี ๒๓ 
กันยายน ๒๕๖๓ หรืออีก ๒ เดือนเศษ และหลังจากนั้นก็ไม่ได้มีความคืบหน้าอะไรเลย 
จนกระท่ังวันท่ี ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓จากรายงานการประชุมคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ  
ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๓ วันนั้นนายอนุทินเป็นประธานในท่ีประชุม ได้ปรากฏข้อความซึ่งท่ีแสดง 
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ความกังวลเอาไว้ว่ามีข้อกังวลเกี่ยวกับเร่ืองของระยะเวลาท่ีจะต้องด าเนินการร่วมกับโคแวกซ์ 
(COVAX) ซึ่งไทยขอเลื่อนท าความตกลงมา ๒ เดือนแล้ว สถาบันควรพิจารณาระยะเวลา 
การด าเนินการต่าง ๆ ให้ชัดเจนเพื่อไม่ให้เสียโอกาสในการได้มาซึ่งวัคซีน ใครเสียโอกาสครับ 
ก็คือประชาชนคนไทยท้ังประเทศ ๖๗ ล้านคน วันนั้นนายอนุทินเป็นประธานในท่ีประชุม 
จะอ้างว่าไม่รู้เรื่องนี้ไม่ได้ ถ้าอ้างว่าไม่รู้ก็แสดงว่าแอบเซ็นเอาเบี้ ยประชุมแล้วหนีกลับบ้าน  
นี่เป็นหลักฐานชั้นดีครับว่านายอนุทินไม่ได้ใส่ใจท่ีจะจัดหาวัคซีนกับโคแวกซ์ (COVAX) เลย 
 

             - ๒๒๕/๑ 
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และกว่าจะตั้งคณะท างานได้ก็ต้องรอถึง ๒ เดือนเศษ แล้วก็ท างานเช้าช้อนเย็นช้อน แถมใน 
วันท่ี ๑๙ ตุลาคม ยังออกมาพูดจาไม่บอกประชาชนในเร่ืองจริงว่าได้แสดงเจตนารมณ์เข้าร่วม
ไปแล้วตั้งแต่วันท่ี ๙ กรกฎาคม แล้วท าไมไม่บอกให้ครบ ไม่บอกให้จบว่าดองเรื่องมาถึง
ปัจจุบัน ล่าสุดยังออกมาแถลงครับกระทรวงสาธารณสุข ท่ีประเทศไทยไม่เข้าร่วมโคแวกซ์ 
(COVAX) เพราะกฎหมายไม่เอื้อ ตอนนี้แก้กฎหมายแล้วอยู่ระหว่างเจรจาใหม่ ตั้งแต่วันท่ี ๙ 
กรกฎาคม ท าหนังสือแสดงเจตนารมณ์ ผ่านมาจนถึงวันนี้ ๗ เดือนกว่า นายอนุทินเพิ่งจะมา
เจรจาใหม่ คนท่ีไม่รับผิดชอบในการจัดหาวัคซีนจากโคแวกซ์ (COVAX) แถมยังแก้ตัวหลอก
ประชาชนไปเรื่อย ๆ อย่างนายอนุทิน ชาญวีรกูล ยังกล้ามั่นใจท่ีจะให้ตัวเองด ารงต าแหน่ง
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขต่อไปได้อย่างไร ควรลาออกไปได้แล้ว 
นอกจากนายอนุทินจะไม่ยอมรับความผิดของตนนะครับ ในวันท่ี ๒๖ มกราคม นายอนุทิน
คนเดียวกันนี้ยังมาโพสต์ (Post) เฟซบุ๊ก (Facebook) อีกด้วยครับท่านประธาน แถลงว่า 
การท่ีประเทศไทยไม่เข้าร่วมโคแวกซ์ (COVAX) เป็นเพราะประเทศไทยเป็นประเทศ 
ฐานะปานกลาง ค าถามท่ีเกิดขึ้นทันที ท าไมประเทศมาเลเซียท่ีมีรายได้ต่อประชากรสูงกว่า
ประเทศไทยถึงตัดสินใจเข้าร่วมโคแวกซ์ (COVAX) ประเทศท่ีร่ ารวยอย่างแคนาดา 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สวีเดน นอร์เวย์ ประเทศสหภาพยุโรปเกือบท้ังหมด แม้แต่จีนก็เข้า
ร่วมโคแวกซ์ (COVAX) ประเทศสหรัฐอเมริกา ประธานาธิบดีโจ ไบเดน ก็ยังตัดสินใจเข้าร่วม
โคแวกซ์ (COVAX) และอะไรมาดลใจให้ พลเอก ประยุทธ์และนายอนุทินใจกล้าขนาดที่จะให้
ตายอย่างไรก็ไม่ยอมให้ประเทศไทยเข้าร่วมโคแวกซ์ (COVAX) ให้ได้ อย่างไรจะเอาคนไทย 
๖๗ ล้านคนไปกระจุกความเสี่ยง รอการผลิตวัคซีนแอสตร้าเซเนก้า (AstraZeneca)  
จากบริษัทเอกชนท่ีเพิ่งได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและไม่น่าจะเคยผลิตวัคซีนมาก่อน 
หรืออย่างไร 
  ท่านประธานท่ีเคารพครับ ผมอยากให้นายอนุ ทินเข้ าไปดู เว็บไซต์   
(Website) ขององค์การอนามัยโลกจังเลย เขาพิมพ์เอาไว้ชัดเจนครับว่าโคแวกซ์ (COVAX) 
เป็นโครงการจัดหาวัคซีนระดับโลก ท่ีมุ่งท าให้ทุก ๆ ประเทศเข้าถึงวัคซีนอย่างรวดเร็ว  
เท่าเทียม โดยไม่จ ากัดรายได้ของประเทศ เขาเขียนค าว่า รีการ์ดเลส ออฟ อินคัม เลเวล 
(Regardless of income level) ปัจจุบันมีประเทศเข้าร่วมกับโคแวกซ์ (COVAX) ไปแล้ว  
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๑๗๒ ประเทศ ประเทศอาเซียน (ASEAN) เข้าร่วมไป ๙ ประเทศ พูดสั้น ๆ คือเข้าร่วม 
ทุกประเทศ ยกเว้นประเทศไทยท่ีมีนายกรัฐมนตรีชื่อ พลเอก ประยุทธ์ และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุขท่ีชื่อ นายอนุทิน ชาญวีรกูล ประเทศไหนเข้าบ้างครับ สิงคโปร์ 
เวียดนาม ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย บรูไน กัมพูชา เมียนมา ลาว อินโดนีเซีย อ่านไปก็เหนื่อยไป 
ประเทศไทยไม่เข้าร่วมจะตอบอย่างไร ท าไมครับ ประเทศไทยเรามีอะไรแตกต่างจาก
ประเทศ ๑๗๒ ประเทศ แตกต่างจากประเทศอื่นในอาเซียน (ASEAN) ขนาดนั้นเลยหรือครับ 
ท่ีแตกต่างมีอย่างเดียวครับ เพราะเรามีนายกรัฐมนตรีชื่อประยุทธ์ กับรัฐมนตรีท่ีชื่ออนุทิน
เท่านั้นเอง ค าชี้แจงจากกระทรวงสาธารณสุขท่ีระบุว่าหากประเทศไทยเข้าร่วมโคแวกซ์ 
(COVAX) ต้องน าเงินไปจ่ายล่วงหน้า ถ้าวัคซีนไม่ส าเร็จจะไม่ได้เงินคืน ผมต้องตั้งค าถาม  
แล้วท าไมวันท่ี ๑๗ พฤศจิกายน พลเอก ประยุทธ์ถึงกล้าอนุมัติน าเงิน ๒,๓๗๙ ล้านบาท 
ไปจองวัคซีนจากแอสตร้าเซเนก้า (AstraZeneca) เงื่อนไขก็เหมือนกัน ถ้าวัคซีนไม่ส าเร็จ 
ก็ไม่ได้รับวัคซีน และ ณ ขณะนั้นแอสตร้าเซเนก้า (AstraZeneca) ยังไม่ทราบผลการทดลอง
ในเฟส ๓ (Phase 3) เสียด้วย และกว่าแอสตร้าเซเนก้า (AstraZeneca) จะประกาศ
ความส าเร็จในการทดลองในเฟส ๓ (Phase 3) ต้องรออีก ๖ วัน ซึ่งก็คือ ๒๓ พฤศจิกายน 
๒๕๖๓ แล้วอย่ามาอ้างครับว่าโคแวกซ์ (COVAX) แพง ราคาซิโนแวค (Sinovac) ๑๗ เหรียญ
สหรัฐต่อโดส (Dose) ยังซื้อมาได้ตั้ง ๒ ล้านโดส (2 Millions dose) ครับท่านประธาน  
จากข้อมูลท่ีคุณหมอนคร เปรมศรี ผู้อ านวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ แถลงพร้อมกับนาย
อนุทิน ชาญวีรกูล เมื่อวันท่ี ๑๙ ตุลาคม ระบุเอาไว้ครับ ราคาของวัคซีนจากโคแวกซ์ 
(COVAX) อยู่ท่ีประมาณ ๑๐.๕๕ เหรียญสหรัฐต่อโดส (Dose) ถูกกว่าของบริษัทซิโนแวค 
(Sinovac) นี่ครับ ถ้าตั้งใจจะซื้อท าไมจะซื้อไม่ได้ นี่คือประเด็นชี้ชัดว่านายอนุทินไม่ได้ใส่ใจ 
ในการจัดหาวัคซีนจากโคแวกซ์ (COVAX) เลย กะจะพาประชาชนไปกระจุกความเสี่ยงไว้ท่ี
วัคซีนยี่ห้อเดียวนั่นก็คือแอสตร้าเซเนก้า (AstraZeneca) ข้ออ้างท่ีนายอนุทินอ้างว่าถ้าจอง
วัคซีนกับโคแวกซ์ (COVAX) แล้วจะเลือกวัคซีนไม่ได้ จริง ๆ ก็เป็นเร่ืองท่ีดีอยู่แล้วครับ เพราะ
โคแวกซ์ (COVAX) เขามีหน้าท่ีกระจายความเสี่ยงวัคซีนท่ีจะส่งมอบให้กับประเทศ 
ต่าง ๆ และในกรณีท่ีเราอยากจะเลือกวัคซีนจริงก็มีเงื่อนไขท่ีเลือกได้ ท่ีแย่ท่ีสุดก็คือ  
การแถลงการณ์ของกระทรวงสาธารณสุขที่มีรัฐมนตรีชื่อนายอนุทินท่ีออกมาหลอกประชาชน 
 



๔๙๖ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ    กมณฑ์มาศ ๒๒๕/๓ 
 
ว่าเงินจองซื้อวัคซีนกับโคแวกซ์ (COVAX) แบบเลือกผู้ผลิตไม่ได้ ๑.๖ เหรียญสหรัฐต่อโดส 
(Dose) เป็นค่าธรรมเนียมกินเปล่าข้อเท็จจริงถ้าเข้าไปดูในเว็บไซต์กาวี (Website GAVI) นี่
ไม่ใช่เลยครับ เขาระบุไว้ชัดว่า ๑.๖ เหรียญสหรัฐต่อโดส (Dose) นั้นเป็นเงินจ่ายล่วงหน้า 
ภาษาอังกฤษใช้ค าว่า อัปฟรอนต์ เพย์เมนต์ (Up-front payment) ----------------------------- 
 

- ๒๒๖/๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๙๗ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ          ดวงใจ ๒๒๖/๑ 
 
นายอนุทินแปลอัปฟรอนต์ เพย์เมนต์ (Up-front payment) เป็นเงินกินเปล่าได้อย่างไร  
นายอนุทินคิดว่าประชาชนโง่หรือครับถึงได้มาโกหกแบบนี้ จ่ายล่วงหน้าไปถ้าของจริง  
มาแพงกว่าก็จ่ายส่วนต่างเพิ่ม และถ้าอยากจะจองแบบเลือกวัคซีนได้ก็จ่ายล่วงหน้าแพง  
เสียหน่อยเป็น ๓.๑ สหรัฐต่อโดส (Dose)  
   (นายรังสิกร ทิมาตฤกะ ได้ยืนและยกมือขึ้น) 
  นายรังสิกร ทิมาตฤกะ (บุรีรัมย์ )  :  ท่านประธานครับ ขออนุญาต 
ประท้วงครับ  
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  เชิญนะครับ 
  นายรังสิกร ทิมาตฤกะ (บุรีรัมย์)  :  ท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรท่ีเคารพครับ 
กระผม รังสิกร ทิมาตฤกะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคภูมิใจไทย จังหวัดบุรีรัมย์  
ขออนุญาตประท้วงท่านประธานตามข้อบังคับ ข้อ ๙  
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ค าว่า โกหก ใช่ไหมครับ 
   นายรังสิกร ทิมาตฤกะ (บุรีรัมย์)  :  ครับ หลายประโยคครับ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ไม่เป็นไรครับ 
   นายรังสิกร ทิมาตฤกะ (บุรีรัมย์)  :  ซึ่งผู้อภิปรายนั้นได้ฝ่าฝืนข้อบังคับ 
มาตรา ๖๙ แล้วทยอยเรื่องของค าเสียดสี เรื่องของค าว่า โกหก ซึ่ งไม่ เหมาะกับ 
สภาผู้แทนราษฎรครับ  
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ครับ โดยท่ัวไปก็ไม่ควรใช้  
แต่มันเป็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับ ไม่เป็นไรครับ ท่านรองนายกรัฐมนตรีอยู่ครับ  
ผมเชื่อว่าเมื่อถึงเวลาชี้แจงพวกเราจะได้เข้าใจอะไรต่าง ๆ ได้เพ่ิมขึ้นกว่าเดิมครับ เชิญต่อครับ 
  นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ท่ีจะเสียเปล่านะครับกรณี 
ท่ีอยากจะเลือกวัคซีนว่ามีแค่ค่าประกันความเสี่ยงสูง ๐.๔ เหรียญสหรัฐต่อโดส (Dose) 
เท่านั้น นายอนุทินโกหกประชาชนท าไม โกหกท าไม โกหกท าไม พูดซ้ าสัก ๓ ทีเลยครับ 
ท่านประธาน และท่ีนายอนุทินหลอกประชาชนว่าถ้าประเทศไทยต่อรองกับบริษัทผู้ผลิต
วัคซีนโดยตรงแล้วจะได้เปรียบกว่า 
   (นายรังสิกร ทิมาตฤกะ ได้ยืนและยกมือขึ้น) 



๔๙๘ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ          ดวงใจ ๒๒๖/๒ 
 
  นายรังสิกร ทิมาตฤกะ (บุรีรัมย์)  :  ท่านประธานครับ ด้วยความเคารพครับ  
ขออนุญาตประท้วงครับ  
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  เชิญครับ 
  นายรังสิกร ทิมาตฤกะ (บุรีรัมย์)  :  ท่านประธานท่ีเคารพครับ ผมขออนุญาต
ประท้วงท่านประธานตามมาตรา ๙ ครับ  
   นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ครับ  
  นายรังสิกร ทิมาตฤกะ (บุรีรัมย์)  :  หลายประโยคท่ีเสียดสีและเป็น 
การถ่ายทอดสดสู่พี่น้องประชาชน ฉะนั้นมารยาทในสิ่งเหล่านี้นั้นไม่เหมาะท่ีจะกล่าวผ่าน 
ท่านประธานถึงผู้น าของประเทศทั้ง ๒ ท่านครับ  
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ครับ โดยท่ัวไปแล้วเขา 
ก็ไม่ใช้กันแต่ว่าบังเอิญวันนี้มันอภิปรายไม่ไว้วางใจก็ต้องยอมรับถ้อยค าบางอย่างท่ีอาจจะ 
แรงกว่าปกติ แต่ว่าผมได้เรียนไว้แล้วว่าโดยผู้อภิปรายท่านวิโรจน์ก็เป็นคนท่ีมีความสามารถ
คนหนึ่ง ผมไปห้ามเขาไม่ได้ก็คือกิริยาอาการ น้ าเสียง รุกเร้า รุนแรง แต่ว่าถ้อยค านี่คุมได้ว่า
อะไรเหมาะ ไม่เหมาะ แล้วเมื่อถึงเวลาท่านรองนายกรัฐมนตรีก็สามารถท่ีจะบอกได้ว่าใคร
โกหกกันแน่ ถึงตอนนั้นขอให้เขาได้มีโอกาสได้พูดต่อไปครับ เชิญเถอะครับ  
   นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ครับ นายอนุทินหลอก
ประชาชนว่าถ้าประเทศไทยต่อรองกับบริษัทผู้ผลิตวัคซีนโดยตรงจะได้เปรียบกว่า ผมอยาก
ให้นายอนุทินตั้งสติแล้วคิดดูดี ๆ ครับว่าจ านวนวัคซีนท่ีประเทศไทยจะสั่งซื้อกับวัคซีน  
ท่ีโคแวกซ์ (COVAX) ท่ีรวมเอา ๑๗๒ ประเทศไปต่อรองรวมกัน โดยมีองค์การอนามัยโลก
เป็นตัวกลาง ใครจะมียอดสั่งซื้อมากกว่ากัน ใช่ครับ  
  (นายศุภชัย ใจสมุทร ได้ยืนและยกมือขึ้น) 
  นายศุภชัย ใจสมุทร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ท่านประธานครับ     
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  คุณศุภชัยครับ  
   นายศุภชัย ใจสมุทร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  กราบเรียนท่านประธานท่ีเคารพ 
ศุภชัย ใจสมุทร ครับ ผมขออนุญาตประท้วงท่านประธานครับ ตามข้อ ๙ ครับ  
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ครับ  
 



๔๙๙ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ          ดวงใจ ๒๒๖/๓ 
 
  นายศุภชัย ใจสมุทร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ผมเห็นว่าท่านผู้อภิปรายก าลังใช้
ถ้อยค าอันไม่สุภาพ ใส่ร้าย เสียดสี กล่าวหาว่าโกหก โกหก โกหก และหลอกประชาชน  
ซึ่งผมคิดว่าไม่ว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือการเสนอญัตติธรรมดาส่ิงเหล่านี้ก็ไม่สามารถท า
ได้ละครับเพราะฉะนั้นผมขอความกรุณาท่านประธานได้โปรดวินิจฉัยนะครับ  ผมเห็นว่า 
ท่านอภิปรายมานี่เกือบชั่วโมงแล้วโกหกไปครึ่งหนึ่งเลยครับ เพราะฉะนั้นถ้าเขาพูดโกหกได้ 
ผมก็กล่าวหาว่าเขาโกหกได้เหมือนกันนะครับ  
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  คุณศุภชัยครับ ประท้วงได้ 
แต่ว่าไปกล่าวหาผู้อภิปรายไม่ได้ ท่านถอนครับ  
  นายศุภชัย ใจสมุทร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ผมถอนครับ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  การโกหกไปครึ่งหนึ่งถอนออกครับ  
   นายศุภชัย ใจสมุทร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ครับ แต่ขอให้ท่านวินิจฉัยนะครับ
ว่าอย่าให้เขาอภิปราย ประการต่อมา ผมขออนุญาตให้ท่านได้โปรดวินิ จฉัยสิ่งท่ีท่านได้
วินิจฉัยไปครั้งหนึ่งเมื่อสักครู ่
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ผมวินิจฉัยไปแล้วครับ  
ขอยืนยันค าวินิจฉัย แล้วประเดี๋ยวท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านมีสิทธิท่ีจะบอกว่าสิ่งท่ี  
ผู้อภิปรายพูดมานั้นจริง จริง ๆ หรือโกหก โกหก ท่านก็พูดได้ครับ เชิญครับ วินิจฉัยแล้วครับ
จบแล้วครับ เชิญอภิปรายต่อครับ 
   นายศุภชัย ใจสมุทร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ครับ ขอบพระคุณครับ  
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  เชิญอภิปรายต่อครับ 
  (นายณัฐวฒุิ บัวประทุม ได้ยืนและยกมือขึ้น) 
    นายณัฐวุฒิ บัวประทุม (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ท่านประธานครับ ผม ณัฐวุฒิ  
บัวประทุม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกลครับ ผมขอประท้วง 
ผู้ประท้วงตามข้อบังคับ ข้อ ๖๙ ครับ  
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  คุณณัฐวุฒิครับ จบแล้วครับ 
จบแล้ว  
  นายณัฐวุฒิ บัวประทุม (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  แต่ท่านผู้ประท้วงก าลังใช้
แทกติก (Tactic) 



๕๐๐ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ          ดวงใจ ๒๒๖/๔ 
 
   นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  วินิจฉัยเรียบร้อยแล้วครับ 
จบแล้วครับ 
  นายณัฐวุฒิ บัวประทุม (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  แล้วท่านไม่ได้เป็นรัฐมนตรี 
หลายคร้ังท่านตอบแทนรัฐมนตรี ผมอยากฟังรัฐมนตรีครับ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ไม่เกี่ยวครับ จบแล้วครับ 
คุณณัฐวุฒิอย่าเสียเวลาครับ เชิญ  
  นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  กับจ านวนวัคซีนท่ีโคแวกซ์ 
(COVAX) รวมเอา ๑๗๒ ประเทศไปต่อรองรวมกัน เทียบกับประเทศไทยประเทศเดียว  
ใครควรจะมียอดสั่งซื้อมากกว่ากันครับ -------------------------------------------------------------- 
 

   - ๒๒๗/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๐๑ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ         วิชชุดา ๒๒๗/๑ 
 
ใช่ครับ โคแวกซ์ (COVAX) ครับ โคแวกซ์ (COVAX) ต้องมียอดสั่งซื้อมากกว่าประเทศไทย
ประเทศเดียวอยู่แล้ว สั่งซื้อมากกว่า ราคาก็ถูกกว่า เรื่องง่าย ๆ แบบนี้ผมเชื่อว่านายอนุทิน
รู้อยู่แก่ใจและข้อเท็จจริงก็เป็นเช่นนั้นจริง ๆ ถ้าเข้าไปในเว็บไซต์ (Website) ท่ีเขาเปิดเผย
โปร่งใสอย่างองค์กรยูนิเซฟ (UNICEF) หรือองค์การอนามัยโลกวัคซีนแอสตร้าเซเนก้า 
(AstraZeneca) ขายให้กับโคแวกซ์ (COVAX) นั้นมีราคาเพียงแค่ ๓ เหรียญสหรัฐต่อโดส 
(Dose) เท่านั้นเพราะยอดสั่งซื้อมากกว่า ในขณะท่ีประเทศไทยต้องซื้อในราคา ๕ เหรียญ
สหรัฐต่อโดส (Dose) ตกลงใครแพงกว่า ใครมีอ านาจในการเจรจาต่อรองมากกว่า วันนี้นาย
อนุทินควรรู้ได้แล้ว นายอนุทินอย่ามาอ้างครับว่าโคแวกซ์ (COVAX) จะส่งมอบวัคซีนล่าช้า 
เพราะวันท่ี ๒๒ มกราคม ไม่นานนี้เององค์การอนามัยโลกได้ประกาศเอาไว้ท่ีหน้าเว็บไซต์ 
(Website) ว่าเตรียมส่งมอบวัคซีนแอสตร้าเซเนก้า (AstraZeneca) จ านวน๑๕๐ล้านโดส 
(Dose) และเมื่อวันท่ี ๓ กุมภาพันธ์ได้มีการประกาศประมาณการการแจกจ่ายวัคซีนไฟเซอร์ 
(Pfizer) วัคซีนแอสตร้าเซเนก้า (AstraZeneca) ให้กับประเทศต่าง ๆ ท่ีเข้าร่วมโครงการ 
โดยจะแจกจ่ายภายในไตรมาสท่ี ๑ และไตรมาสท่ี ๒ โดยประเทศต่าง ๆ ในอาเซียน 
(ASEAN) ได้รับการแจกจ่ายวัคซีนจากโคแวกซ์ (COVAX) กันถ้วนหน้า ผมอยากบอกให้นาย
อนุทินเข้าไปดูในเว็บไซต์ (Website) ของเขาบ้างครับ เขามีไฟล์ (File) ให้ดาวน์โหลด 
(Download) เลย บรูไน ๑๐๐,๐๐๐ โดส (Dose) มาเลเซีย ๑,๖๐๐,๐๐๐ โดส (Dose) 
สิงคโปร์เกือบ ๓๐๐,๐๐๐ โดส (Dose) กัมพูชา ๑,๓๐๐,๐๐๐ โดส (Dose) โดยประมาณ 
อินโดนีเซีย ๑๓.๗ ล้านโดส (Dose) ลาว ๕๐๐,๐๐๐ โดส (Dose) เศษ เมียนมา ๔ ล้านโดส 
(Dose) ฟิลิปปินส์ ๕.๖ ล้านโดส (Dose) เวียดนามเกือบ ๕ ล้านโดส (Dose) ส่วนประเทศ
ไทย ๐ ครับเพราะนายอนุทิน ชาญวีรกูล และ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ไม่ให้ประเทศ
ไทยเข้าร่วมโคแวกซ์ (COVAX) กะจะพาคนไทยไปกระจุกความเสี่ยงท่ีวัคซีนแอสตร้าเซเนก้า 
(AstraZeneca) ท่ีผลิตโดยบริษัทเอกชนท่ีพึ่งได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและน่าจะไม่เคย
เป็นมาก่อนแต่เพียงเจ้าเดียว ผมไม่ได้บอกว่าต้องให้ประเทศไทยพึ่งพาโคแวกซ์ (COVAX) 
ท้ังหมด แต่การท่ีปฏิเสธโคแวกซ์ (COVAX) ไปเลยท้ัง ๆ ท่ีโลกใบนี้มี ๑๗๒ ประเทศประกาศ
เข้าร่วมโดยเอาประชาชนท้ังประเทศไปเดิมพันกับวัคซีนแอสตร้าเซเนก้า (AstraZeneca) 
เจ้าเดียวเป็นการกระท าท่ีเสี่ยงมาก ๆ ครับ มันเกิดอะไรขึ้นครับ ๑๗๒ ประเทศเข้าโคแวกซ์ 
 



๕๐๒ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ         วิชชุดา ๒๒๗/๒ 
 
(COVAX) แต่ประยุทธ์และนายอนุทินไม่เอา จะเอาแต่แอสตร้าเซเนก้า (AstraZeneca)  
เจ้าเดียว แถมเป็นแอสตร้าเซเนก้า (AstraZeneca) เมด อิน ไทยแลนด์ (Made in 
Thailand) ท่ีผลิตโดยบริษัทเอกชนท่ีพึ่งได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและน่าจะไม่เคยผลิต
วัคซีนมาก่อนเสียด้วย กรณีนี้จะอธิบายให้กับประชาชนทราบอย่างไร ท่ีน่าเศร้าท่ีสุดครับ เมื่อ
วัน ท่ี  ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ ปรากฏเป็นข่ าวว่ ารัฐบาลอินเดียได้ เสนอขายวัคซีน 
แอสตร้าเซเนก้า (AstraZeneca) จ านวน ๒ ล้านโดส (Dose) ในราคาทุนให้กับประเทศไทย 
แต่กลับไม่มีการตอบรับใด ๆ ในกรณีนี้คุณธานี แสงรัตน์ อธิบดีกรมสารนิเทศ กระทรวง 
การต่างประเทศ ชี้แจงผ่านทวิตเตอร์ (Twitter) ส่วนตัวว่ากระทรวงการต่างประเทศไม่ได้
ปฏิเสธแต่ส่งต่อข้อเสนอไปยังหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งก็คงเป็นหน่วยงานอื่นไม่ได้นอกจาก 
ศบค. ท่ีมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด ท าไมครับ ขนาด  
แอสตร้าเซเนก้า (AstraZeneca) เมด อิน อินเดีย (Made in India) นี่ยังจะไม่เอาเลย 
หรือครับ จะเอาแต่แอสตร้าเซเนก้า (AstraZeneca) ผลิตเองโดยประเทศไทยจาก
บริษัทเอกชนท่ีไม่น่าจะเคยผลิตวัคซีนมาก่อนอย่างนั้นหรือครับ ต้องให้ประชาชนไปกระจุก
ความเส่ียงเดิมพันกับวัคซีนที่เมด อิน ไทยแลนด์ (Made in Thailand) จากบริษัทท่ีเพ่ิงได้รับ
การถ่ายทอดเทคโนโลยีมาอย่างนั้นหรือครับ ในสถานการณ์ท่ีโรคระบาดคุกคามประชาชนท้ัง
ในด้านสุขภาพและเศรษฐกิจปากท้อง กับวัคซีนท่ีมีก าลังการผลิตค่อนข้างจ ากัด และเพิ่งมี
การใช้งานกันมีข้อมูลทางสถิติไม่มากนัก ส่ิงท่ีรัฐบาลควรท าในระยะสั้นก็คือการเร่งจัดหา
วัคซีนจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อกระจายความเสี่ยง ถ้ามีวัคซีนตัวไหนล่าช้าจะได้มีวัคซีนอีกตัว
หนึ่งมาทดแทนถ้าพบว่าวัคซีนตัวหนึ่งมีประสิทธิภาพต่ ากับประชากรกลุ่มหนึ่งหรือพบว่า
ประชากรกลุ่มหนึ่งมีอาการแพ้อย่างรุนแรงกับวัคซีนยี่ห้อหนึ่งจะได้มีวัคซีนทางเลือกให้
ประชาชนได้ใช้ แล้วไม่ต้องมาเอานะครับว่าไฟเซอร์ (Pfizer) ต้องเก็บท่ีอุณหภูมิ -๗๐ องศา 
โมเดอร์นา (Moderna) ต้อง -๒๐ องศา อย่างวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) เขาไม่ได้ต้องเก็บใน  
–๗๐ องศาอยู่ตลอดนะครับ เก็บในตู้เย็นธรรมดา ๒-๘ องศา ก็เก็บได้ ๕ วัน นั่นหมายความว่า 
ถ้าเกิดเราวางแผนการกระจายวัคซีนดี ๆ เราจัดการได้ครับ และไม่จ าเป็นต้องส ารองเอาไว้มาก 
ส ารองไว้ตามสัดส่วนท่ีเหมาะสมก็เพียงพอต่อการกระจายความเสี่ยงแล้ว  
 
 



๕๐๓ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ         วิชชุดา ๒๒๗/๓ 
 
   อีกสาเหตุหนึ่งท่ีจ าเป็นต้องกระจายความเสี่ยงในการจัดหาวัคซีนก็คือ 
การกลายพันธุ์ของเชื้อไวรัส อย่างแอฟริกาใต้พบว่าวัคซีนแอสตร้าเซเนก้า (AstraZeneca)  
มีประสิทธิภาพต่ ามากเพราะเชื้อมีการกลายพันธุ์ จนรัฐบาลแอฟริกาใต้ต้องสั่งระงับ  
การฉีดวัคซีนแอสตร้าเซเนก้า (AstraZeneca) และถ้าการกลายพันธุ์นี้มันเกิดขึ้นในประเทศไทย
ละครับ เราจะท าอย่างไร เล่นสุมสต็อก (Stock) วัคซีนถึง ๖๑ ล้านโดส (Dose) กับวัคซีน 
แอสตร้าเซเนก้า (AstraZeneca) ยี่ห้อเดียวแบบนี้  ตอบมาสิครับ พลเอก ประยุทธ์   
จันทร์โอชา ตอบมาสิครับ นายอนุทิน ชาญวีรกูล และอย่ามาอ้างว่าวัคซีนแอสตร้าเซเนก้า 
(AstraZeneca) ป้องกันการแพร่เชื้อได้นะครับ ----------------------------------------------------- 
 

- ๒๒๘/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๐๔ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ        วันทนา ๒๒๘/๑ 
 
เพราะมีผู้เชี่ยวชาญหลายท่านระบุว่าเป็นการเร็วที่จะด่วนสรุปอย่างนี้ เป็นข้อสรุปท่ีด่วนสรุป
เกินไปแล้วไม่ต้องมาอ้างว่าถ้ากระจายความเสี่ยงในการจัดหาวัคซีนแล้ว รัฐบาลต้องใช้
งบประมาณมากในเมื่อโฆษกกองทัพบกยังคงยืนยันในวันท่ี ๑๘ มกราคม ว่าจะคงซื้ออาวุธ 
ในงบประมาณปี ๒๕๖๕ เป็นเงินสูงถึง ๖,๑๕๒ ล้านบาท ผมแนะน าอย่างนี้ครับ ให้  
พลเอก ประยุทธ์  ท่ีเป็นผอ. ศบค. ชวน พลเอก ประยุทธ์ ท่ีเป็นนายกรัฐมนตรี ชวน 
พลเอก ประยุทธ์ ท่ีเป็นประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ชวน พลเอก ประยุทธ์ ท่ีเป็น
อดีตหัวหน้าทีมเศรษฐกิจไปเจรจาปรับลดงบประมาณกับ พลเอก ประยุทธ์ ท่ีเป็น
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม งบประมาณมีครับ แต่ไม่ซื้อ ไม่เอามากระจายความเสี่ยง
ด้านวัคซีน กะจะซื้อทิชชูอย่างเดียว มาดูกันครับท่านประธาน มาดูว่าแต่ละประเทศในโลก
อารยประเทศเขากระจายความเสี่ยงในการจัดหาวัคซีนกันอย่างไร เขาหลายยี่ห้อใช่ไหมครับ 
มีแต่ประเทศไทยสีฟ้าเน้น ๆ แอสตร้าเซเนก้า (Astrazeneca) ๒ ล้านโดส (Dose) 
กระจุ๋มกระจิ๋มเล็ก ๆ แทบมองไม่เห็น จริง ๆ ต้องไม่นับเสียด้วย 
   นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  คุณวิโรจน์ครับ ระวัง 
อย่าไปวิจารณ์องค์กรข้างนอกครับ  
   นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ครับ ญี่ปุ่นสั่งซื้อวัคซีน 
จากแอสตร้าเซเนก้า (AstraZeneca) ไฟเซอร์ (Pfizer) โมเดอร์นา (Moderna) และโคแวกซ์ 
(COVAX) เกาหลี ใต้  แอสตร้าเซเนก้ า (AstraZeneca) ไฟเซอร์  (Pfizer) โมเดอร์นา 
(Moderna) จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (Johnson & Johnson) และโคแวกซ์ (COVAX) 
สิงคโปร์ ไฟเซอร์ (Pfizer) โมเดอร์นา (Moderna) ซิโนแวค (Sinovac) และโคแวกซ์ 
(COVAX) อินโดนีเซียแอสตร้าเซเนก้า (AstraZeneca) ซิโนฟาร์ม (Sinopharm) ซิโนแวค 
(Sinovac)  ทัฟฟิ โน (Taffino)  และโคแวกซ์  (COVAX)  มาเลเซีย แอสตร้า เซเนก้า 
(AstraZeneca) ไฟเซอร์ (Pfizer) และโคแวกซ์ (COVAX) ฟิลิปปินส์ แอสตร้าเซเนก้า 
(AstraZeneca) โนวาแวกซ์ (Novavax) โมเดอร์นา (Moderna) และโคแวกซ์ (COVAX) 
ส่วนประเทศไทย โคแวกซ์ (COVAX) ก็ไม่เข้าร่วมนะครับ พลเอก ประยุทธ์ นายกรัฐมนตรี 
เอาประชาชนท้ังประเทศไปกระจุกความเสี่ยงท่ีแอสตร้าเซเนก้า (AstraZeneca) ตั้ง  
๖๑ ล้านโดส (Dose) ซิโนแวค (Sinovac) แทบจะไม่นับ เพราะมีแค่ ๒ ล้านโดส (Dose)  
เท่านั้นเอง โคแวกซ์ (COVAX) ก็ไม่เข้าร่วมด้วย  
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   อีกเรื่องครับ ถ้าผมเป็นไฟเซอร์ (Pfizer) ผมจะฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย 
จากรัฐบาลชุดนี้ จากกรณีเมื่อวันท่ี ๒ กุมภาพันธ์ท่ีนายอนุทินเอาข่าวเท็จ เอาข่าวปลอม 
มาเผยแพร่สร้างความกลัวให้กับประชาชน เพราะอาการปากเบี้ยวและกล้ามเนื้ออ่อนแรง 
ท่ีนายอนุทินเอามาพูดขู่ประชาชน จริง ๆ แล้วเป็นอาการชั่วคราวท่ีแพทย์สามารถดูแล 
ให้หายเป็นปกติได้ และข้อเท็จจริงอาการแพ้รุนแรงจากการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) เข็มแรก 
โดยสถิติแล้วเกิดขึ้นเพียง ๑๑.๑ รายต่อการฉีด ๑ ล้านโดส (Dose) เท่านั้น ประเทศชั้นน า 
อารยประเทศต่าง ๆ ก็ซื้อวัคซีนจากไฟเซอร์ (Pfizer) ยืนยันจากรอยเตอร์ส แฟกซ์ เช็ก 
(Reuters fax check) ก็ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วพบว่าอาการแพ้อย่างรุนแรงและอาการ 
ปากเบี ้ยวที่นายอนุทินเอามาหลอกขู ่ประชาชนไม่ใช่ผลข้างเคียงที่พบได้เป็นส่วนใหญ่  
จากการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-๑๙ (COVID-19) และข่าวลือที่เกิดขึ ้นเป็นข่าวปลอม 
เป็นเฟกนิวส์ (Fake News) เรื ่องนี ้จริง ๆ นายอนุทินก็รู ้อยู ่แก่ใจ เพราะตัวเองก็เคย 
แถลงไว้เองเมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ว่าฉีดวัคซีนเป็นล้านคน เป็นล้านโดส (Dose) ต้องมี 
อาการแพ้อยู่บ้าง ผมไม่รู้ว่าคุณอนุทินจะมาดรามา (Drama) สร้างวาทกรรมว่าจะไม่ยอมให้ 
คนไทยเป็นหนูทดลองวัคซีนเพื่ออะไร เพราะท่ัวโลกเขาฉีดไฟเซอร์ (Pfizer) กันมาเป็น 
ล้านโดส (Dose) แล้วครับ อียู (EU) สั่งซื้อเมื่อพฤศจิกายน ปี ๒๕๖๓  ๓๐๐ ล้านโดส (Dose) 
มาสั่งเพิ่มในเดือนมกราคมอีก ๓๐๐ ล้านโดส (Dose) จะมาดรามา (Drama) ก็ตอบมาเลยครับ 
กรณีซโินแวค (Sinovac) เพิ่งจะได้รับการขึ้นทะเบียนจากประเทศจีนเมื่อวันท่ี ๖ กุมภาพันธ์นี้เอง 
อยากถามว่าแล้วมีมติ ครม. ให้ซื้อเมื่อวันท่ี ๕ มกราคม ๒ ล้านโดส (Dose) ได้อย่างไร 
ผมยืนยันตรงนี้กับท่านประธานครับว่าประเทศไทยเราไม่มีหนูลองยา แต่เราเจอแต่หนูดองยา 
และดองมานานแล้วด้วย ไม่ยอมหาวัคซีนให้กับประชาชนสักที  พฤติกรรมการเผยแพร่ 
ข่าวปลอมของนายอนุทินท่ีจงใจเอาข่าวเท็จมาสร้างความกลัวให้แก่ประชาชน โดยหมายให้
ประชาชนไม่กล้าท่ีจะฉีดวัคซีน เพื่อกลบเกลื่อนความล่าช้า  
   (นางสาวปารีณา ไกรคุปต์ ได้ยืนและยกมือขึ้น) 
   นางสาวปารีณา ไกรคุปต์ (ราชบุรี)  :  ท่านประธานคะ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  เชิญเลยครับ  
 
 



๕๐๖ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ        วันทนา ๒๒๘/๓ 
 
  นางสาวปารีณา ไกรคุปต์ (ราชบุรี)  :  ดิฉัน นางสาวปารีณา ไกรคุปต์ สมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรี ขอประท้วงผู้อภิปรายและท่านประธาน ข้อ ๖๙ นะคะ  
ผู้อภิปรายได้ใช้ค าพูดเสียดสี เพราะว่าท่านรองนายกรัฐมนตรีมีชื่อเล่นชื่อว่าหนู และมีการใช้ 
ค าว่าหนู ประโยคที่ว่าหนูลองยา หนูดองยา อย่างนี้ค่ะ มันเป็นการเสียดสีนะคะท่านประธาน 
จึงขอให้ท่านประธานช่วยวินิจฉัยและให้ผู้อภิปรายระวังค าพูดด้วย อีกเรื่องหนึ่งท่ีดิฉัน 
อยากจะประท้วงก็ ข้อ ๖๙ เหมือนเดิม คือดิฉันก็มีความเป็นห่วงรัฐสภาวันนี้ เพราะว่า 
ท่านผู้อภิปรายนี่อภิปรายนานมากเลยนะคะ ดิฉันนั่งฟังดูจากจอมอนิเตอร์ (Monitor) ต่าง ๆ 
ข้อมูลเยอะ แต่ไม่รู้ว่าเป็นข้อเท็จจริงหรือเปล่า เพราะว่าด้วยมาตรา ๑๗๘ ผู้อภิปรายสามารถ 
น าเอกสารเข้ามาโดยไม่มีการตรวจสอบ  
   นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ใช่ครับ  
 

           - ๒๒๙/๑ 
 

      
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๐๗ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ          เพทาย ๒๒๙/๑ 
 
  นางสาวปารีณา ไกรคุปต์ (ราชบุรี )   :  ท่านประธาน อีกนิดเดียวค่ะ 
ท่านประธานลืมนะคะว่าบิดาของคุณวิโรจน์เคยไลฟ์ (Live) สดโกหกเรื่องวัคซีนจนถูก
ด าเนินคดี มาตรา ๑๑๒ มาแล้ว จึงมีความน่าเป็นห่วงว่าเอกสารและทุกสิ่งทุกอย่างท่ี 
ผู้อภิปรายพูดอาจจะเป็นเร่ืองโกหกท้ังหมดนะคะท่านประธาน 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  อย่าไปกล่าวหาเขาครับ 
อย่าไปกล่าวหา ผมขอตัดสินว่าถ้อยค าท่ีใช้นี่ เช่น ข่าวเท็จข่าวปลอมเหล่านี้เป็นเรื่องท่ี 
รองนายกรัฐมนตรีสามารถท่ีจะตอบได้ครับว่าเรื่องท้ังหมดไม่เท็จไม่ปลอม มันเป็น 
การอภิปรายไม่ไว้วางใจ บางเรื่องเราก็ไม่ถูกใจไม่ถูกหูแน่นอน เข้าใจครับ แต่ว่าแน่นอน 
เมื่อเขาไม่ไว้วางใจไม่มีวันท่ีจะพูดดีหรอกครับ ถ้ามองข่าวมันไม่ใช่ยอวาที ต้องเอาถ้อยค าท่ี
ต าหนิติเตียนเข้ามา แต่ผู้ท่ีจะอธิบายชี้แจงสามารถท่ีจะตอบค าถามเหล่านี้ได้ก็ไม่แน่ บางที 
ผู้กล่าวหาก็กลายเป็นผู้ถูกกล่าวหาไปเอง ต้องให้เกียรติแต่ละฝ่ายนะครับ ผมเพียงแต่เตือน
เร่ืองถ้อยค าเท่านั้นเอง ซึ่งก็ยินดีท่ีคุณวิโรจน์ได้พยายามหลีกเล่ียงถ้อยค าท่ีหยาบคาย ถ้อยค า
ท่ีไม่สุภาพนะครับ แต่ว่าแน่นอนน้ าเสียงท่านอย่างท่ีเรารู้อันนี้ไปคุมกันไม่ได้ แล้วแต่ลักษณะ
แต่ละคน เชิญต่อไปนะครับ  
  นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ท่านประธานครับ พฤติกรรม
ท่ีเอาข่าวปลอมมาเผยแพร่ให้ประชาชนหวังเพ่ือจะกลบเกล่ือนปัญหาความล่าช้าที่มาจากการ
บริหารงานล้ ม เหลวของตั วนายอนุ ทิน เอง  และ เป็ นปัญหา ท่ี ไม่ ยอมกระจาย 
ความเสี่ยงในการจัดหาวัคซีน และแทบจะกระจุกความเสี่ยงไว้ ท่ีแอ สตร้าเซเนก้า 
(AstraZenaca) แต่เพียงเจ้าเดียว ถ้าประชาชนไม่กล้าท่ีจะฉีดวัคซีนเพราะค าพูดของ 
นายอนุทิน แล้วประเทศไทยจะควบคุมการระบาดได้อย่างไร วัคซีนท่ีซื้อมาด้วยเงินภาษีของ
ประชาชนจะไม่สูญเปล่าหรือครับ คนเป็นรองนายกรัฐมนตรี คนเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุข แต่เอาข่าวปลอมมาปล่อยแบบนี้ จริง ๆ ไม่ใช่แค่ต้องไล่ให้ออกจากต าแหน่ง
รัฐมนตรีนะครับ จริง ๆ คนในกระทรวงสาธารณสุขควรติดป้ายห้ามเข้าด้ วยซ้ า   
คุณอนุทินผมยืนยันว่าคุณอนุทินหมดความชอบธรรมในแวดวงการสาธารณสุขไปแล้ว และยัง
มีหน้ามาบอกว่าถ้าไม่ใช่แพทย์ ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญแล้วขอให้สงบปากสงบค า นี่คือสิ่งท่ี 
คุณอนุทินพูดเอง 
  (นายศุภชัย ใจสมุทร ได้ยืนและยกมือขึ้น) 



๕๐๘ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ          เพทาย ๒๒๙/๒ 
 
  นายศุภชัย ใจสมุทร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ท่านประธานครับ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ว่าอย่างไรครับ เชิญครับ 
  นายศุภชัย ใจสมุทร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  กราบเรียนท่านประธานท่ีเคารพครับ 
ผม ศุภชัย ใจสมุทร ผมพยายามท่ีจะอดทนฟังอย่างท่ีท่านประธานได้แจ้งกับท่านสมาชิก  
ในห้องประชุมแห่งนี้ว่านี่คือการอภิปรายไม่ไว้วางใจ แต่ผมมีความรู้สึกว่าถ้าท่านประธาน
ปล่อยให้ท่านผู้อภิปรายได้อภิปรายไปในท่วงท านองลักษณะนี้ไปเรื่อย ๆ ผมว่าจะท าให้สภา
ของเราเสื่อมไปเพราะคนอภิปรายคนเดียว ท่วงท านองการใช้น าเสียงไม่เป็นไรหรอกครับ
เรื่องนี้แก้กันไม่ได้ แต่สิ่งท่ีแทรกเข้าไปบอกว่าคนกระทรวงสาธารณสุขควรจะขึ้นป้ายไม่ให้
รัฐมนตรีเข้า ผมว่านี่คือการพูดจาดูถูกเหยียดหยาม 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ท่านศุภชัยครับ 
  นายศุภชัย ใจสมุทร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  เกินกว่าท่ีจะให้ท่านรัฐมนตรี 
หรือรองนายกรัฐมนตรีต้องลุกขึ้นมาชี้แจงผมว่ามันไม่ใช่แล้วนะครับ ผมอยากจะขอ 
กราบเรียนต่อท่านประธานว่าโปรดรักษาความเรียบร้อยในท่ีประชุมโดยตักเตือนอย่างจริงจัง 
ผมก าลังคิดว่าสิ่งท่ีท่านก าลังอภิปราย 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  พอสมควรแล้วครับ  
  นายศุภชัย ใจสมุทร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  มันเชื่อโดยสุจริตแล้วว่าอะไร 
มาจากบริษัทไฟเซอร์ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ผมไม่อยากให้เสียเวลา
มากกว่านี้นะครับ ผมรับฟังค าประท้วงตลอดเวลาและผมช่วยดูแลให้อย่างดีที่สุดครับ ผมเป็น
คนหนึ่งท่ีอยากจะให้สภาเราเป็นแบบอย่างท่ีดี เพราะฉะนั้นบางเรื่องสมาชิกอาจจะไม่ค่อย
พอใจนักท่ีผมท้วงว่าเรื่องนี่ไม่ควรพูด เรื่องนั้นไม่ควรพูด แต่ว่าในเรื่องอภิปรายไม่ไว้วางใจนี่
ต้องยอมรับความเป็นจริงว่ามันเป็นการกล่าวหา เราอาจจะไม่ถูกหูเท่าไรหรอกครับถ้อยค า 
อย่างท่ีผมเรียนว่ามันไม่ใช่รายการท่ีมาชื่นชมกัน แต่เรื่องท่ีกล่าวหานั้นถ้ายังอยู่ในสาระ
ประเด็นก็พูดได้ เพียงแต่ว่าน้ าหนักน้ าเสียงแต่ละคนก็ว่ากันไป ถ้าเราปล่อยแล้วเดี๋ยว  
รองนายกรัฐมนตรีท่านมีสิทธิท่ีจะตอบโต้ด้วยน้ าหนักแบบเดียวกัน ให้โอกาสนะครับ 
  นายศุภชัย ใจสมุทร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ท่านประธานครับ  
 



๕๐๙ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ          เพทาย ๒๒๙/๓ 
 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  พอครับ พอแล้วครับ  
เชิญครับ 
  นายศุภชัย ใจสมุทร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ค าท่ีมันเถื่อนนี่ถอนไหมครับ 
  นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ท่านประธานครับ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  พอแล้วครับ ผมตัดสินแล้ว
วินิจฉัยแล้วก็จบแล้วครับ เชิญครับ    
  นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ใครกันครับท่ีเคยบอกว่า 
จะหวดแพทย์ ใครกันครับท่ีเคยขู่หมอท่ีโรงพยาบาลพะเยาว่าจะไปหา ใครกันท่ีพูดบั่นทอน
ก าลังใจแพทย์และบุคลากรสาธารณสุขมาเป็นระยะ ๆ ก็นายอนุทิน ชาญวีรกูล ท้ังนั้น ------- 
 
               - ๒๓๐/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๑๐ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ          นฤมล ๒๓๐/๑ 
 
ท่านประธานท่ีเคารพครับ ท าไมนายอนุทินไม่ดูตัวอย่างท่ีดีอย่างศาสตราจารย์นายแพทย์
ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คุณหมอประสิทธิ์ท่านออกมา
ยืนยันกับประชาชนอย่างหนักแน่นว่าวัคซีนมีความปลอดภัย และท่านอาสาท่ีจะฉีดวัคซีน
เป็นคนแรก ตัวอย่างท่ีดีอยู่ใกล้ตัวนายอนุทินไม่รู้จักเรียนรู้แล้วเอาอย่าง ผมทราบมาว่า 
กรมควบคุมโรคมีระบบการฝึกอบรมให้แก่ผู้ฉีดวัคซีนเป็นอย่างดี มีระบบในการสังเกตอาการ
ผู้ท่ีได้รับวัคซีนนานถึง ๓๐ นาที และถ้ามีปัญหามีอาการข้างเคียงท่ีร้ายแรงก็พร้อมท่ีจะมี
ระบบในการส่งถึงมือแพทย์ภายใน ๑๕ นาที ผมยืนยันครับนายวิโรจน์คนนี้มีความเชื่อมั่น 
ในตัวคุณหมอและบุคลากรในวงการสาธารณสุขของไทย และขอประกาศอาสากลางสภาว่า 
ขอเป็นกลุ่มแรกท่ีจะได้รับวัคซีนโดยไม่ลังเลใจ เช่นเดียวกับคุณหมอประสิทธิ์ วัฒนาภา ดูอย่าง
ประเทศสิงคโปร์ครับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของเขา ประกาศเรียก 
ความเชื่อมั่นจากประชาชนด้วยการประกาศจ่ายเงินชดเชยทันที ส าหรับประชาชนท่ีได้รับ
วัคซีนแล้วต้องเข้าไอซียู (ICU) ๑๐,๐๐๐ เหรียญสิงคโปร์ หรือ ๒๒๕,๐๐๐ บาท ทันทีนะ และถ้า
มีการเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวร จ่ายทันที ๒๒๕ ,๐๐๐ เหรียญสิงคโปร์  หรือ  
๕ ล้านบาท แทนท่ีนายอนุทินในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขจะสร้าง 
ความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในการฉีดวัคซีน กับเอาข่าวปลอมมาสร้างความหวาดกลัว  
นี่หรือครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของประเทศไทย ผมต้องถามนายอนุทินว่า
การกระจุกความเสี่ยงไว้ท่ีบริษัท แอสตร้าเซเนก้า (AstraZeneca) ถึง ๖๑ ล้านโดส (Dose) 
แบบนี้ยืนยันได้หรือครับว่าจะไม่มีผลข้างเคียงอะไรเลย คุณอนุทินก็คงจะรับประกันไม่ได้  
ผมจึงต้องเตือนคุณอนุทินกลางสภาว่าอย่าเอาข่าวปลอมมาสร้างความหวาดกลัวให้กับ
ประชาชนอีกเลย ค าถามท่ีประชาชนต้องการท่ีจะรู้มาก ๆ ในวันนี้ท่ีสุดครับท่านประธาน  
ก็คือการกระจุกความเสี่ยงไว้ท่ีวัคซีนแค่เจ้าเดียว ถ้าวัคซีนเจ้านั้นส่งมอบล่าช้าจะท าอย่างไร 
ถ้าฉีดแล้วมีประชาชนกลุ่มหนึ่งมีอาการแพ้รุนแรงจะท าอย่างไร หรือมีประสิทธิภาพ  
ในการสร้างภูมิคุ้มกันต่ า แล้วจะเอาวัคซีนตัวไหนมาทดแทน เกิดเชื้อกลายพันธุ์แล้วจะท า
อย่างไร และแล้วครับปัญหาจากการแทงหวยไปท่ีบริษัท แอสตร้าเซเนก้า (AstraZeneca) 
เจ้าเดียวก็เกิดปัญหากับประชาชนคนไทยจริง ๆ คุณอนุทินจ าได้หรือไม่ว่าตัวเองได้พูดเอาไว้
เมื่อวันท่ี ๒๕ มกราคมปี ๒๕๖๔ ปีนี้นี่นะครับ คุณอนุทินแถลงเองว่าวัคซีนบริษัท  
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แอสตร้าเซเนก้า (AstraZeneca) ลอต (Lot) แรกจะมาจากประเทศอิตาลี ๕๐,๐๐๐ โดส 
(Dose) ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุขตั้งเป้าว่าจะเริ่มฉีดในวันวาเลนไทน์ 
(Valentine) ๑๔ กุมภาพันธ์ สุดท้ายวันแห่งความรักก็ไม่ได้รักสมใจครับท่านประธาน 
สุดท้ายเมื่อบริษัท แอสตร้าเซเนก้า (AstraZeneca) ส่งมอบวัคซีนให้กับสหภาพยุโรปล่าช้า  
อียู (EU) ก็เลยประกาศมาตรการควบคุมการส่งออกและกดดันให้บริษัท แอสตร้าเซเนก้า 
(AstraZeneca) ส่งมอบวัคซีนให้ได้ตามสัญญากับเขาก่อน ๕๐,๐๐๐ โดส (Dose) ก็เลยส่ง
ให้กับรัฐบาลไทยไม่ได้ ขนาด ๕๐,๐๐๐ โดส (Dose) ยังมีปัญหานะครับ จะมีอะไรการันตีว่า  
๒๖ ล้านโดส (Dose) และ ๓๕ ล้านโดส (Dose) ท่ีผลิตโดยบริษัทเอกชนท่ีเพิ่งได้รับ 
การถ่ายทอดเทคโนโลยีและไม่น่าจะเคยผลิตวัคซีนมาก่อนจะไม่มีปัญหาใด ๆ เลยระหว่าง
การผลิต ไม่มีปัญหาใด ๆ เลยในการส่งมอบ ท่ีน่าสงสัยครับท่านประธานครับ  
  (นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ ได้ยืนและยกมือขึ้น)  
  นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ (ศรีสะเกษ)  :  ท่านประธานครับ ผม นายสิริพงศ์ 
อังคสกุลเกียรติ ขอประท้วงท่านผู้อภิปรายครับ ผิดข้อบังคับ ข้อ ๖๙ ครับท่านผู้อภิปราย 
ได้อภิปรายในลักษณะท่ีวกวนซ้ าซากมาหลายครั้งครับ แล้วก็ยังย้อนแย้งด้วยครับ เพราะว่า
ท่านผู้อภิปรายได้อภิปรายท่านรองนายกรัฐมนตรีว่าพาคนไทยไปเสี่ยงกับการแทงหวยตัว
เดียว แทงม้าตัวเดียว โดยซื้อวัคซีนเจ้าเดียว แต่ท่านผู้อภิปรายก็ประกาศกลางสภาว่าจะ
อาสาเป็นกลุ่มแรกท่ีจะฉีดวัคซีน ดังนั้นการอภิปรายในลักษณะนี้จึงเป็นลักษณะท่ีขัดแย้ง  
ในข้อมูล แล้วก็วกวน ซ้ าซากพูดประโยคเดิม ๆ ซ้ ากันหลายครั้งแล้วครับ ขอให้ท่านประธาน
กรุณาตักเตือนด้วยครับ ขอบคุณครับ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ไม่เป็นข้อประท้วงนะครับ 
เรื่องวนเวียนซ้ าซากเราได้พูดกันเมื่อวานว่าในกรณีเช่นนี้เมื่อไปให้เวลา ๔๒ ชั่วโมง บางท่าน
อาจจะพูดวนเวียนซ้ าซากก็จะอนุโลม เพราะว่าเป็นเวลาท่ีต้องหักไปในส่วนของแต่ละฝ่าย 
เพราะฉะนั้นก็ไม่เคร่งครัดในเรื่องนี้ เพราะว่าเขาคุมเวลาของเขาเอง อันนี้ต้องเข้าใจนะครับ 
ท่านต้องเชื่อมั่นในคนของท่านด้วยนะครับว่าทุกเรื่องท่ีอภิปรายเขาตอบได้ เราต้องเชื่อมั่นนั้น 
แล้วจะท าให้การอภิปรายจะได้ผ่านไปโดยเรียบร้อย ขอเชิญท่านวิโรจน์ต่อครับ 
 
                        - ๒๓๑/๑ 
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   นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ครับ ท่ีน่าสงสัยมาก ๆ  
ท่านประธานครับ ท าไมประเทศเวียดนามเขาสั่งจองวัคซีนแอสตร้าเซเนก้า (AstraZeneca) 
เหมือนกับไทยเปี๊ยบครับ แต่เขาประกาศครับว่าจะได้รับวัคซีนภายในไตรมาสแรกของปีนี้  
แล้วท าไมกรณีของประเทศไทย ท้ัง ๆ ท่ีผลิตเองแท้ ๆ ท าไมต้องรอจนถึงเดือนมิถุนายน  
เพราะวัคซีนเขาน าเข้าใช่หรือไม่ แต่ประเทศไทยต้องรอการผลิตจากบริษัทเอกชนท่ีชื่อ
สยามไบโอไซแอนซ์ (Siambioscience) ใช่หรือเปล่า  
 อีกเรื่องครับท่ีพลเอก ประยุทธ์ และนายอนุทินต้องตอบค าถามประชาชน 
ก็คือพลเอก ประยุทธ์ และนายอนุทินจะยังคงยืนกรานให้ประชาชนท่ีอายุตั้งแต่ ๖๕ ปีขึ้นไป 
ฉีดวัคซีนแอสตร้าเซเนก้า (AstraZeneca) อยู่หรือไม่ ท้ัง ๆ ท่ีประเทศเยอรมนี ฝรั่งเศส 
สวีเดน ประกาศไม่แนะน าให้ใช้วัคซีนแอสตร้าเซเนก้า (AstraZeneca) กับผู้สูงอายุท่ีมีอายุ
ตั้งแต่ ๖๕ ปีขึ้นไป โปแลนด์นี่ ๖๐ ปีเลยนะครับ ด้วยเหตุผลท่ีว่าวัคซีนแอสตร้าเซเนก้า 
(AstraZeneca) มีจ านวนผลการทดสอบวัคซีนในกลุ่มผู้สูงอายุ ท่ีไม่มากพอ มีข้อมูล 
การทดสอบในกลุ่มท่ีมีอายุมากกว่า ๕๕ ปีขึ้นไปแค่ ๑๒ เปอร์เซ็นต์ และมีการน าเอาผล 
การทดลองในกลุ่มตัวอย่าง ๒ กลุ่ม ท่ีมีวิธีการฉีดวัคซีนท่ีแตกต่างกันมาประมวลผลรวมกัน 
ถึงขนาดท่ีว่าสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ประเทศเยอรมนี มีข้อเสนอแนะให้รัฐบาลเยอรมนี  
ไม่อนุญาตให้ฉีดวัคซีนแอสตร้าเซเนก้า (AstraZeneca) กับผู้สูงอายุท่ีมีอายุตั้งแต่ ๖๕ ปีขึ้นไป 
ประเทศอื่นในยุโรปครับ เดนมาร์ก เบลเยียม เนเธอร์แลนด์ ต่างก็ทยอยกันออกมาประกาศ
จ ากัดการใช้งานวัคซีนแอสตร้าเซเนก้า (AstraZeneca) กับกลุ่มผู้สูงอายุ สวิสเซอร์แลนด์นี่
หนักเลยครับ ถึงกับมีการสั่งชะลอการอนุญาตการใช้วัคซีนแอสตร้าเซเนก้า (AstraZeneca) 
เนื่องจากต้องการดูผลการทดสอบท่ีมากกว่านี้เสียก่อน ประเทศไทยครับ มีกลุ่มผู้สูงอายุท่ีมี
อายุตั้งแต่ ๖๕ ปีขึ้นไป อยู่ถึง ๗.๘๗ ล้านคน ซึ่งต้องใช้วัคซีนถึง ๑๕.๗๔ ล้านโดส (Dose) 
หรือ ๑๖ ล้านโดส (Dose) โดยประมาณ ถ้าไม่เอาแอสตร้าเซเนก้า (AstraZeneca) แล้วคิด
จะไปเอาวัคซีนอื่น ซิโนแวค (Sinovac) มีแค่ ๒ ล้านโดส (Dose) โคแวกซ์ (COVAX) ก็ไม่เข้า
ร่วม คือพลเอก ประยุทธ์ และนายอนุทินจะบังคับให้ผู้สูงอายุท่ีมีอายุตั้งแต่ ๖๕ ปีในประเทศ
ไทย ต้องฉีดแอสตร้าเซเนก้า (AstraZeneca) เท่านั้นใช่หรือไม่  
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 อีกเรื่องครับท่ีคุณหมอหลายท่านฝากผมมาถามนายอนุทินกลางสภา เพราะ
แพทย์และผู้เชี่ยวชาญกลุ่มหนึ่งได้เคยไปเสนอแนะนายอนุทินไปแล้วว่าสถานการณ์ของ
ประเทศไทยมีการระบาดที่ไม่รุนแรงนักจากเอสอีไออาร์ โมเดล (SEIR Model) ซึ่งนายอนุทิน
รู้ดี แนะน าว่าควรฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มคนอายุ ๒๐-๔๙ ปีก่อน เพราะคนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มท่ีมี
การสัญจรไปมา และมีความจ าเป็นต้องมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันทางเศรษฐกิจ เพื่อขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของชาติ และมีโอกาสท่ีจะติดเชื้อ และเป็นผู้แพร่เชื้อได้ ท่ีส าคัญคนกลุ่มนี้เป็นคนใน
วัยหนุ่มสาว หากได้รับวัคซีนแล้วมีผลข้างเคียงก็จะได้รับอันตรายน้อยกว่ากลุ่มผู้สูงอายุ และ
กลุ่มผู้สูงอายุในประเทศไทยโดยปกติแล้วก็ไม่ค่อยได้เดินทางไปไหน การติดเชื้อถ้าจะเกิดขึ้น
ก็ติดจากลูกหลานในวัยท างานท่ีไปติดจากคนอื่น จากข้างนอก ท าไมนายอนุทินและพลเอก 
ประยุทธ์ถึงไม่เชื่อแพทย์ ไม่เชื่อผู้เชี่ยวชาญ กลับเอาความคิดของฝ่ายความมั่นคงท่ีไม่รู้เรื่อง
มาชี้น ายุทธศาสตร์การฉีดวัคซีน และยืนกรานว่าจะฉีดในกลุ่มผู้สูงอายุก่อน และฉีด 
แอสตร้าเซเนก้า (AstraZeneca) ด้วย ท้ัง ๆ ท่ียุโรป ๖๕ ปีเขาแนะน าว่าไม่ควรฉีด การฉีด
วัคซีนล่าช้ามาจากการบริหารราชการท่ีบกพร่อง วางแผนผิดพลาดของพลเอก ประยุทธ์ และ
นายอนุทินอย่างชัดแจ้ง แทนท่ีนายอนุทินจะส านึกผิดออกมาขอโทษประชาชน กลับมา 
อ้างว่าท่ีล่าช้ามาจากระบบกฎหมายไทย คือจะโทษไปท่ี พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างเพื่อเอาตัวรอด 
ท่านประธานท่ีเคารพครับ ข้อเท็จจริงนายอนุทินก็รู้ดีครับว่ามันไม่ได้ติดขัดอะไรเลยครับ 
เพราะนายอนุทินเองนี่ละเป็นคนลงนามในประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องการจัดหา
วัคซีนในกรณีมีเหตุฉุกเฉินหรือเหตุจ าเป็น ลงนามเองเมื่อวันท่ี ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยอาศัย
อ านาจตาม พ.ร.บ. ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ ให้สามารถจองซื้อวัคซีนล่ วงหน้าได้ 
ก่อนท่ีจะมีการจองซื้อวัคซีนล่วงหน้าจากแอสตร้าเซเนก้า (AstraZeneca) ในวันท่ี ๑
พฤศจิกายน นี่คือหลักฐานชัดเจน และต่อให้ประกาศกระทรวงฉบับนี้ไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
รัฐบาลก็ยังสามารถขอให้สภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้ตราเป็นพระราชบัญญัติออกมาได้อยู่แล้ว 
ซึ่งผมเชื่อว่า ส.ส. ทุกคนในท่ีนี้พร้อมท่ีจะผ่านให้ ๓ วาระรวด และต่อให้นายอนุทินและ 
พลเอก ประยุทธ์ กลัวสภาผู้แทนราษฎรจนตัวสั่นก็ยังสามารถใช้อ านาจของฝ่ายบริหารใน
การออกพระราชก าหนด และกรณีท่ีพลเอก ประยุทธ์ เสพติดอ านาจเผด็จการจนเคยตัว  
จะใช้อ านาจตาม พ.ร.ก. ฉุกเฉินก็ได้อีกเช่นกัน เพื่อให้ข้าราชการได้ท างานอย่างมั่นใจ -------                                                                                               
                - ๒๓๒/๑ 



๕๑๔ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ    วัชรี ๒๓๒/๑ 
 
ไม่ต้องกังวลว่าจะถูกด าเนินคดีอาญาหรือทางแพ่งในอนาคต เรื่องในการใช้ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน
แบบชาญฉลาดแบบนี้ท าไมไม่รู้จักใช้ครับพลเอก ประยุทธ์ ใช้ พ.ร.ก. ฉุกเฉินอ้างโควิด  
(COVID) กดหัวประชาชนคุกคามสิทธิเสรีภาพของประชาชนไม่จบไม่สิ้น เร่ืองดี ๆ ไม่รู้จักใช้ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้ แทนราษฎร)  :  เรียนคุณวิโรจน์  
เสพอ านาจจนเคยตัว  
  (นายวีระกร ค าประกอบ ได้ยืนและยกมือขึ้น) 
  นายวีระกร ค าประกอบ (นครสวรรค์)  :  ท่านประธานท่ีเคารพครับ  
ท่านประธานครับ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  อันนี้ขอนะครับ มันไม่เกี่ยวกับ
ประเด็นพวกนี ้
  นายวีระกร ค าประกอบ (นครสวรรค์)  :  ท่านประธานท่ีเคารพครับ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  อย่าไปบอกลักษณะว่า 
เสพอ านาจจนเคยตัวเดี๋ยวจะมีการประท้วงกัน  
  นายวีระกร ค าประกอบ (นครสวรรค์)  :  ประท้วงแล้วครับ ท่านประธานครับ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  อันนี้อย่าพูดครับ ถอนเถอะครับ 
  นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ผมถอนครับ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ครับผม เชิญต่อครับ 
  นายวีระกร ค าประกอบ (นครสวรรค์)  :  ท่านประธาน วีระกร ครับ ขออนุญาต
ประท้วงท่านผู้อภิปรายครับ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ครับ 
  นายวีระกร ค าประกอบ (นครสวรรค์)  :  ก็อภิปรายท่านอนุทินอยู่ดี ๆ แขวะ
มาหานายกรัฐมนตรี แขวะไม่พอหาว่าเสพติดอ านาจจนเคยตัว 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ครับ ถอนแล้วครับ 
  นายวีระกร ค าประกอบ (นครสวรรค์)  :  ผมว่าปากคอเราะร้ายเกินไปแล้ว
นะครับ เกินวัยแล้วครับ   
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  พอแล้วครับท่านวีระกร
ครับ ท่านถอนแล้วครับ เชิญเลยครับ 



๕๑๕ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ    วัชรี ๒๓๒/๒ 
 
  นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ผมเป็นคนชอบชกข้ามรุ่นอยู่
แล้วครับท่านประธาน สิ่งท่ีประชาชนสงสัยกันนักหนาคือท าไม พลเอก ประยุทธ์ และนายอนุทินหัว
เด็ดตีนขาดต้องเอาชีวิตและปากท้องของประชาชนท้ังประเทศไปกระจุกความเสี่ยงและรอคอย 
วัคซีนแอสตร้าเซเนก้า (AstraZeneca) ท่ีผลิตโดยบริษัทเอกชนท่ีชื่อบริษัท สยามไบโอไซแอนซ์ 
(Siambioscience) ผมได้ตรวจสอบร่างนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่ นคง 
ด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕ ไม่ปรากฏชื่อของบริษัท สยามไบโอไซแอนซ์ 
(Siambioscience)  แต่อย่างใด แต่นั่นไม่ใช่ประเด็นท่านประธานครับ เพราะว่าการท าร่าง
นโยบายก็เป็นไปได้ท่ีอาจจะส ารวจตกหล่นบริษัทเอกชนบางแห่งก็ได้ ท่านประธานครับ 
ชื่อของบริษัท สยามไบโอไซแอนซ์ (Siambioscience) ได้เริ่มปรากฏขึ้นในพื้นท่ีท่ีเกี่ยวข้อง 
กับวัคซีนโควิด-๑๙ (COVID-19) เมื่อวันท่ี ๒๒ กรกฎาคม ในที่ประชุม ศบค. ครับ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  คุณวิโรจน์ระวังนะครับ 
อย่าไปพูดถึงสถาบันภายนอกให้เสียหาย ระวังครับ 
  นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ผมพูดถึงท่ีประชุม ศบค. 
และบุคคลในต าแหน่งที่มีต าแหน่งใน ศบค. เท่านั้นครับท่านประธาน 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ครับ เตือนให้ระวังครับ 
  นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ครับ ในท่ีประชุม ศบค.  
ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๓ ศาสตราจารย์นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร ท่ีปรึกษา ศบค. ได้กล่าวถึง 
บริษัทเอกชนรายหนึ่งท่ีมีศักยภาพในการผลิตวัคซีน และสามารถรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี
จากมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดเพื่อผลิตวัคซีนโควิด-๑๙ (COVID-19) ชนิดไวรัลแลกเตอร์ได้ 
และขอให้รัฐบาลพิจารณาสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม และขอให้กระทรวงการต่างประเทศ
เป็นตัวแทนรัฐบาลในการเจรจาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด ขอให้สนับสนุน
งบประมาณเพิ่มเติม ขอให้กระทรวงการต่างประเทศเป็นตัวแทนรัฐบาลไปเจรจา โดยคุณหมอ 
ปิยะสกล ท่ีปรึกษา ศบค. ได้เอ่ยถึงชื่อบริษัท สยามไบโอไซแอนซ์ (Siambioscience)  
ในการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนในวันท่ี ๒๔ กรกฎาคม หรือในอีก ๒ วันถัดมา และมีการพูด
ถึงตัวเลขงบประมาณ ๖๐๐ ล้านบาทท่ีจะถูกใช้เพื่อการพัฒนาศักยภาพเพื่อรับการถ่ายทอด
เทคโนโลยีวัคซีน ซึ่ งนายอนุทินได้ยอมรับว่าเป็นงบในการสนับสนุนเรื่องวัคซีนจริง  
 



๕๑๖ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ    วัชรี ๒๓๒/๓ 
 
และมอบหมายให้สถาบันวัคซีนเป็นผู้รับผิดชอบ จากการแถลงของท่ีปรึกษา ศบค. ท่ีขอให้ 
กระทรวงการต่างประเทศไปเป็นตัวแทนรัฐบาลในการเจรจาเพื่อให้บริษัท สยามไบโอไซแอนซ์ 
(Siambioscience) ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด โดยมีการพูด
ถึงงบประมาณในการสนับสนุน ๖๐๐ ล้านบาท จึงเป็นหลักฐานท่ีเชื่อได้ว่า ศบค. หมายมั่น
ปั้นมือตั้งธงไว้แต่แรกท่ีจะใช้งบประมาณแผ่นดินท่ีมาจากภาษีของประชาชน ผลักดันให้
บริษัทเอกชนท่ีชื่อบริษัท สยามไบโอไซแอนซ์  (Siambioscience) ได้รับการถ่ายทอด
เทคโนโลยีและเป็นผู้ผลิตวัคซีนโควิด -๑๙ (COVID-19) โดยนายอนุทินร่วมรับรู้ด้วย  
ท่านประธานท่ีเคารพครับ ต่อมาในเดือนสิงหาคมงบประมาณ ๖๐๐ ล้านบาท ก็ได้รับการ
อนุมัติจริง ๆ เมื่อวันท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ นายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาสภาพัฒน์ ในฐานะ
ประธานกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ได้ท าหนังสือท่ี นร. ๑๑๐๖/คกง. ๒๐๗ แจ้ง  
พลเอก ประยุทธ์ นายกรัฐมนตรีให้ทราบถึงมติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ท่ีเห็น
ควรอนุมัติโครงการพัฒนาวัคซีนต้นแบบตั้งแต่ต้นน้ า และเตรียมความพร้อมในการรับ  
การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตวัคซีนในกรอบวงเงิน ๑,๐๐๐ ล้านบาท โดยเป็นงบประมาณ
ในการเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมการผลิตวัคซีนชนิดไวรัลเรกเตอร์ ๖๐๐ ล้านบาท และได้รับ
การอนุมัติงบกลางจาก ครม. ในวันท่ี ๒๕ สิงหาคม เอาละทีนี้ท่านประธานครับ ๖๐๐ ล้านบาท
ได้รับการอนุมัติแล้ว หนังสือฉบับนี้ท่ีส าคัญท่านประธานครับ ยังย้ าให้ พลเอก ประยุทธ์ 
ทราบด้วยว่าแอสตร้าเซเนก้า (AstraZeneca) และมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดจะคัดเลือกผู้ผลิต
วัคซีนท่ีมีศักยภาพในการผลิตสูงเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีเต็มรูปแบบ แล้วก็มีรายละเอียด
เพิ่มเติมนะครับ แต่มีประโยคหนึ่งระบุว่าความร่วมมือดังกล่าวทางมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด
และแอสตร้าเซเนก้า (AstraZeneca) ต้องการเห็นการสนับสนุนจากรัฐบาลเพื่อการพิจารณา
ตัดสินใจร่วมมือกัน นี่จึงเป็นหลักฐานครับท่านประธานว่าการตัดสินใจของรัฐบาลในการน าเอา
เงินภาษีของประชาชนไปสนับสนุน หรือไม่สนับสนุนนั้นมีผลต่อการตัดสินใจเลือกบริษัท  
สยามไบโอไซแอนซ์ (Siambioscience) ของแอสตร้าเซเนก้า (AstraZeneca) -------------- 
 

- ๒๓๓/๑ 
 

 



๕๑๗ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ         กุลนิษฐ์ ๒๓๓/๑ 
 
ถ้ารัฐบาลไม่สนับสนุนงบประมาณก็เป็นไปได้ท่ีแอสตร้าเซเนกา อาจจะไม่เลือกสยามไบโอไซ
เอนซ์ ดังนั้นค าชี้แจงท่ี พลเอก ประยุทธ์และนายอนุทินพูดมาโดยตลอดว่าแอสตร้าเซเนก้า
เลือกสยามไบโอไซเอนซ์เอง โดยท่ีรัฐบาลไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง เกี่ยวดองหนองยุ่งเป็นการ
โกหกประชาชนท้ังสิ้น ผมจึงยืนยันว่าข้อตกลงระหว่างแอสตร้าเซเนก้าและบริษัทเอกชนท่ีชื่อ
ว่าสยามไบโอไซเอนซ์ ต้องยอมรับกันจริง ๆ ว่าการสนับสนุนงบประมาณของรัฐบาลเป็น
เงื่อนไขส าคัญในการท าข้อตกลง ท าไมนายอนุทิน และพลเอก ประยุทธ์ต้องโกหกประชาชน
เรื่องนี้ ท้ัง ๆ ท่ีจริง ๆ แล้วมันไม่ได้มีเรื่องมีราวอะไรท่ีไม่ดีไม่งามเลย ท าไมต้องปิดบัง
ประชาชน ท่านประธานท่ีเคารพครับ ต่อมาเมื่อวันท่ี ๒๓ กันยายน จากรายงานการประชุม
คณะกรรมการการขับเคลื่อนการจัดหาวัคซีน ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๓ มีการพูดถึงแนวทางในการจัดหา
วัคซีนโควิด-๑๙ (COVID-19) แม้จะยังไม่มีการพูดถึงชื่อของสยามไบโอไซเอนซ์ แต่ก็มีมติให้
ตั้งคณะท างานขึ้นมา ๒ ชุด ชุดแรก คณะท างานจัดท าข้อตกลงและเจรจาเพื่อจัดวัคซีนโควิด 
(COVID) ผ่านความร่วมมือแอสตร้าเซเนก้าประเทศไทย โดยมีนายอนุทิน รองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธาน ในรายงานระบุเอาไว้ชัดว่าขณะนี้  
แอสตร้าเซเนก้าได้ส่งเวียนเอกสารข้อตกลงให้ฝ่ายไทยพิจารณาแล้ว ซึ่งสะท้อนว่าการร่วมมือ
กับแอสตร้าเซเนก้า รัฐบาลได้อยู่ร่วมวงเจรจาไว้ตั้งแต่แรก อีกชุดหนึ่งครับ คือคณะท างาน
เกี่ยวกับโคแวกซ์ (COVAX) ซึ่งผมได้น าเรียนไปแล้วว่าเป็นผลงานท่ีน่าผิดหวังของนายอนุทิน 
ท่านประธานครับ เงิน ๖๐๐ ล้านบาท เพื่อพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมวัคซีนชนิดไวรัล 
เวกเตอร์ (Viral Vector) ได้รับการอนุมัติมารอเมื่อวันท่ี ๒๕ สิงหาคมแล้วนะครับ เหลือแต่
ประกาศว่าใครจะเป็นผู้ได้รับงบประมาณนั้น จากรายงานการประชุมคณะกรรมการวัคซีน
แห่งชาติเมื่อวันท่ี ๕ ตุลาคม ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๓ ท่ีมีนายอนุทินนั่งเป็นประธาน มีรายงานระบุ
ชัดครับว่าการเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมการผลิตวัคซีนชนิดไวรัล เวกเตอร์ (Viral Vector) 
จะด าเนินการโดยบริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ โดยมีงบประมาณจากภาษีประชาชนสนับสนุน 
๖๐๐ ล้าบาท อ่านดูได้ครับ ท่ีสิ่งท่ี พลเอก ประยุทธ์ นายกรั ฐมนตรี และ ผอ.ศบค.  
และนายอนุทิน รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ต้องตอบค าถาม
ประชาชนก็คือกระบวนการในการคัดเลือกสยามไบโอไซเอนซ์เป็นอย่างไร คณะกรรมการ
คัดเลือกประกอบไปด้วยใครบ้าง ท าไมรายงานในท่ีประชุมท้ัง ศบค. คณะกรรมการ  
 



๕๑๘ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามญัประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ         กุลนิษฐ์ ๒๓๓/๒ 
 
การขับเคลื่อนการจัดหาวัคซีน คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ จึงไม่ได้มีการระบุชื่อ  
ของสยามไบโอไซเอนซ์มาก่อนล่วงหน้าเลย อยู่ดี ๆ ชื่อสยามไบโอไซเอนซ์ก็โผล่มาดื้อ ๆ  
ในวันท่ี ๕ ตุลาคม  
    ท่านประธานครับ อีกหลักฐานชิ้นหนึ่งท่ีชัดมาก ๆ นะครับ จากการแถลง 
ของแพทย์หญิงสุชาดา เจียมศิริ ต่อคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข เมื่อวันท่ี ๒๖ 
พฤศจิกายน ระบุเอาไว้ว่าในการท่ีเขาบอกว่าจะถ่ายทอดเทคโนโลยีให้เรา เขาเหมือนกับว่า
ผูกมัดไว้ว่าคุณจะต้องซื้อวัคซีนจากเขาด้วย เขาคือใครครับท่านประธาน เขาก็คือแอสตร้าเซเนก้า 
(AstraZeneca) เรานี่ใครครับ อย่าหลงคิดว่าเป็นรัฐบาลไทย เรานี่คือสยามไบโอไซเอนซ์ 
ส่วนประโยคท่ีบอกว่าคุณจะต้องซื้อวัคซีนจากเขาด้วย คุณคือใครครับ คุณก็คือรัฐบาลครับ  
ท่ีต้องเอาเงินภาษีของประชาชนไปซื้อวัคซีนจากแอสตร้าเซเนก้า (AstraZeneca) นี่จึงยืนยัน
ได้ชัดครับว่ามติ ครม. ในวันท่ี ๑๗ พฤศจิกายน ท่ีให้มีการจัดซื้อวัคซีนด้วยการจองล่วงหน้า
จากแอสตร้าเซเนก้า (AstraZeneca) จ านวน ๒๖ ล้านโดส ครอบคลุม ๒๐ เปอร์เซ็นต์ 
ของประชากรโดยใช้งบประมาณแผ่นดิน ๖,๐๔๙ ล้านบาท นี่แหละครับเป็นหลักฐานท่ีเชื่อได้ว่า
เป็นหนึ่งในเงื่อนไขส าคัญท่ีท าให้แอสตร้าเซเนก้า (AstraZeneca) เลือกสยามไบโอไซเอนซ์
เป็นผู้ผลิตวัคซีน แล้วท่ีบอกว่าตอนแรกเขาขอให้ซื้อเยอะกว่านี้ วันนี้ พลเอก ประยุทธก์็สั่งซื้อ
เพิ่มไปอีก ๓๕ ล้านโดส (Dose) เป็น ๖๑ ล้านโดสสมความตั้งใจไปแล้ว นี่จึงยืนยันได้ว่า 
สิ่งท่ี พลเอก ประยุทธ์และนายอนุทินพูดมาโดยตลอดว่าแอสตร้าเซเนก้า (AstraZeneca)  
เลือกสยามไบโอไซเอนซ์เองอย่างเป็นอิสระ รัฐบาลไม่ได้เกี่ยวข้องด้วย เป็นเรื่องโกหกประชาชน 
การจัดหาวัคซีนของพลเอก ประยุทธ์และนายอนุทินมีแต่กระจุก ไปท่ีแอสตร้าเซเนก้า 
(AstraZeneca) แม้แต่โคแวกซ์ (COVAX) ซึ่งเป็นโครงการจัดหาวัคซีนท่ีมีองค์การอนามัยโลก
เป็นตัวกลางก็ไม่มีความคืบหน้า นี่คือหลักฐานว่า พลเอก ประยุทธ์และนายอนุทินไม่เคยคิด  
ท่ีจะเร่งรัดเพื่อจัดหาวัคซีนจากแหล่งอื่นเลย ไม่เคยคิดท่ีจะกระจายความเสี่ยงไปยังวัคซีน 
เจ้าอ่ืนเลย ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
                   - ๒๓๔/๑ 
 
 



๕๑๙ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ     จันทร์ยุคล ๒๓๔/๑ 
 
คิดแต่จะให้คนไทยเผชิญหน้ากับความเสี่ ยง  และรอคอยวัคซีน แอสตร้า เซเนก้า 
(AstraZeneca) ท่ีผลิตโดยบริษัทเอกชนท่ีชื่อสยามไบโอไซเอนซ์  ท้ัง ๆ ท่ีเพิ่ งได้รับ 
การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยเงิน ๖๐๐ ล้านบาทจากภาษีของประชาชนและท่ีส าคัญ
บริษัทเอกชนรายนี้ไม่น่าจะเคยผลิตวัคซีนมาก่อน การผลิตวัคซีนได้เองเป็นเรื่องท่ีดีผม
ยอมรับ ผมไม่ได้ติดขัดตรงนี้ แต่ในระยะสั้นครับท่านประธานท่ีวัคซีนมีความต้องการสูง 
มีความไม่มั่นใจในเรื่องการส่งมอบ ข้อมูล ผลข้างเคียง สถิติต่าง ๆ ก็ยังมีไม่มากนัก  
การกระจายความเสี่ยงด้วยการจัดหาวัคซีนจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งวัคซีนท่ีรวดเร็ว
เพียงพอ ท่ีจะใช้ฉีดเพื่อฟื้นคืนความมั่นใจในการด าเนินชีวิตฟื้นคืนปากท้อง ฟื้นคืนเศรษฐกิจ
ให้พี่น้องประชาชนต้องท าควบคู่กันไปกับการผลิตวัคซีนเองไม่ใช่เอาประชาชนไปเส่ียง ไปลุ้น
กับบริษัทเอกชนท่ีเพ่ิงได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีมาแบบนี ้กว่าจะปรากฏชื่อว่าไปหาวัคซีน
จากเจ้าอื่นคือจวนตัวครับ วันท่ี ๕ มกราคมเพิ่งปรากฏชื่อซิโนแวค (Sinovac) 
  (นายรังสิกร ทิมาตฤกะ ได้ยืนและยกมือขึ้น) 
  นายรังสิกร ทิมาตฤกะ (บุรีรัมย์)  :  ท่านประธานครับขออนุญาตครับ 
  นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  วันท่ี ๕ กุมภาพันธ์   
เพิ่ งปรากฏชื่ อจอห์นสัน แอนด์  จอห์นสัน  (Johnson & Johnson)  สปุตนิก ไฟว์   
(Sputnik V) มันจะทันการได้อย่างไรครับ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  วิโรจน์ครับ ประเดี๋ยวครับ 
มีผู้ประท้วงนะครับ เชิญครับ 
  นายรังสิกร ทิมาตฤกะ (บุรีรัมย์)  :  ท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรท่ีเคารพครับ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ครับ 
  นายรังสิกร ทิมาตฤกะ (บุรีรัมย์)  :  แม้ว่าจะมีการตกลงเรื่องเวลาเกี่ยวกับ
ฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาล 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ครับ 
  นายรังสิกร ทิมาตฤกะ (บุรีรัมย์ )   :  กระผมคิดว่า เนื้ อหายังวกวน 
และฟุ่มเฟือยครับ เพราะฉะนั้นขออนุญาตประท้วงท่านประธาน 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ครับ 
 



๕๒๐ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ     จันทร์ยุคล ๒๓๔/๒ 
 
  นายรังสิกร ทิมาตฤกะ (บุรีรัมย์)  :  ได้โปรดกระชับให้เนื้อหาไม่วกวน 
และฟุ่มเฟือยครับ ขออนุญาตวินิจฉัยครับ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ครับ ก็ต้องไม่มีอะไรผิด
ข้อบังคับนะครับ ต้องอนุญาตให้เขาอภิปราย เราอย่าไปให้มีโอกาส ประเดี๋ยวท่าน
นายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีได้ท าเร่ืองมาแล้วว่าจะขอชี้แจงหลังจากนี้ครับ 
  (นายศุภชัย ใจสมุทร ได้ยืนและยกมือขึ้น) 
  นายศุภชัย ใจสมุทร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ท่านประธานครับ ศุภชัย 
ใจสมุทร 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  คุณศุภชัยเชิญเลยครับ 
  นายศุภชัย ใจสมุทร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ท่านประธานครับ ผมประท้วง 
ท่านประธานครับ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ครับ 
  นายศุภชัย ใจสมุทร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ท่านประธานครับ ผม ศุภชัย  
ใจสมุทร พรรคภูมิใจไทยครับ คือจะขอกราบเรียนต่อท่านประธานว่าตอนเริ่มต้นมาเราก็ฟัง
เรื่องบุคคลภายนอกท่ีเขาเอ่ยชื่อคือบริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ อยู่เป็นระยะ ๆ ซึ่งเราก็เข้าใจ
ว่าเป็นเรื่องท่ีเป็นข้อเท็จจริงท่ีปรากฏอยู่ในสื่อ แต่พอนาน ๆ เข้า สิ่งท่ีท่านได้อภิปรายมันจะ
เป็นลักษณะว่าบริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ เป็นบริษัทท่ีไม่มีประสบการณ์ไม่ได้เคยผลิตวัคซีน
มาก่อน ดูเสมือนว่าท่านก าลังจะแสดงให้เห็นว่าบริษัทเอกชนนี้ร่วมกับท่านนายกรัฐมนตรี 
รองนายกรัฐมนตรี ร่วมกันเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ 
  (นายธีรัจชัย พันธุมาศ ได้ยืนและยกมือขึ้น) 
  นายธีรัจชัย พันธุมาศ (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ท่านประธานท่ีเคารพครับ  
ขออนุญาตประท้วงท่านประธานครับ 
  นายศุภชัย ใจสมุทร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ซึ่งเป็นข้อเท็จจริงท่ีผมว่าเป็นเรื่อง
ท่ีเป็นการใส่ร้ายป้ายสีบุคคลภายนอก เป็นการกล่าวถึงบุคคลภายนอกในลักษณะท่ีไม่น่าจะ
อภิปรายได้ จึงขอความกรุณาท่านประธาน 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ครับ 
 



๕๒๑ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ     จันทร์ยุคล ๒๓๔/๓ 
 
  นายศุภชัย ใจสมุทร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ได้โปรดเตือนนะครับ ความจริง
แล้วบริษัทนั้นก็เป็นบริษัทท่ีเรารู้ว่าเป็นบริษัทท่ีมีการจดทะเบียนมาอย่างไรนะครับ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ครับ 
  นายศุภชัย ใจสมุทร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  เพราะฉะนั้นท่านได้โปรดวินิจฉัย 
ด้วยครับ ขอบพระคุณครับ 
  นายธีรัจชัย พันธุมาศ (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ท่านประธานท่ีเคารพครับ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ผมรับค าประท้วงและผม
เรียนศุภชัยว่าผมคือคนแรกท่ีเตือน วิโรจน์จ าได้ไหมครับ ผมเตือนตั้งแต่ต้นว่าอย่าไปพูดถึง
สถาบันข้างนอกให้เขาเสียหาย เพราะฉะนั้นถ้อยค าใดท่ีจะท าให้เกิดความเสียหาย กรุณา
หลีกเลี่ยงนะครับ เราไปประเมินด้วยตัวเราเองว่าอย่างนั้น อย่างนี้ ไม่ได้แต่อย่างไรก็ตาม 
ขอเรียนว่าจะเป็นโอกาสอันดีที่ท่านนายกรัฐมนตรี และรองนายกรัฐมนตรีจะได้ชี้แจงประเด็น
ท่ีมีการไม่ไว้วางใจ ก็ขอให้ได้มีการอภิปรายอีกระยะหนึ่ง ความจริงเขาขอเวลาไว้ ๙๐ นาที
ครับ ครั้นขณะนี้ก็ผ่านมาประมาณ ๗๐ นาที เกือบ ๗๐ นาทีแล้วครับ เชิญต่อครับ 
  นายธีรัจชัย พันธุมาศ (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  เดี๋ยวครับ ท่านประธานท่ีเคารพครับ 
ผม ธีรัจชัย พันธุมาศ ครับ ขออนุญาตประท้วงท่านผู้ประท้วง และขออนุญาตประท้วง 
ท่านประธานด้วยนะครับ ตามข้อบังคับข้อท่ี ๖๙ นะครับ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  เชิญครับ 
  นายธีรัจชัย พันธุมาศ (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  คือในส่วนของท่านผู้ประท้วง 
นะครับ ผมคิดว่าท่านประท้วงซ้ าซากนะครับ ซึ่งประธานได้วินิจฉัยไปหลายครั้งแล้ว แต่ก็ยัง 
มีการประท้วงอีกในส่วนนี้ ท่านประธานท่ีเคารพครับ การท่ีกล่าวถึงสถาบันอื่นก็ไม่ได้กล่าว 
ในเชิงของเสียหาย 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  นี่เป็นข้อท่ีเตือนไว้แล้วครับ 
  นายธีรัจชัย พันธุมาศ (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ตรงนี้ครับ ในส่วนนี้ไม่เสียหาย 
ในส่วนนี้นะครับ แล้วก็ในส่วนของท่านผู้ประท้วงนั้นก็จะอภิปรายเหมือนอภิปรายแทน 
รัฐมนตรี ซึ่งความจริงแล้วท่านรัฐมนตรีนั้นสามารถชี้แจงเองได้ อยากให้ท่านผู้ประท้วงนั้น  
มั่นใจในรัฐมนตรีในพรรคของท่านด้วยนะครับ ขอให้ท่านประธานได้กรุณาวินิจฉัยด้วยครับ 
ท่านประธานครับ 



๕๒๒ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมยัสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ     จันทร์ยุคล ๒๓๔/๔ 
 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ไม่เป็นไรครับ ท่านศุภชัย 
ก็ให้เหตุผลในการประท้วง ก็ไม่ห้ามอะไรครับ แต่ว่าเมื่อประธานวินิจฉัยแล้วก็จบนะครับ  
เชิญต่อครับ 
  นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร (แบบบัญชี รายชื่อ)  :  ท่านประธานครับ 
พลเอก ประยุทธ์ และนายอนุทินจะมั่นใจได้อย่างไรครับว่าบริษัทเอกชนท่ีชื่อสยามไบโอไซ
เอนซ์ ท่ีเพิ่งได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจะสามารถผลิตวัคซีนและส่งมอบตามจ านวนท่ีได้
วางแผนเอาไว้ มั่นใจได้อย่างไรว่าจะไม่มีปัญหาการผลิตเลย -------------------------------------- 
 
               - ๒๓๕/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๒๓ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ   กรณ์กาญจน์ ๒๓๕/๑ 
 
เพราะแอสตรา้เซเนก้า (AstraZeneca) ท่ียุโรปก็ยังมีปัญหาการผลิตท่ีโรงงานท่ีเนเธอร์แลนด์  
และเบลเยียม จนส่งมอบวัคซีนให้กับอียู (EU) ล่าช้า จากเดิมท่ีต้องส่งมอบ ๘๐ ล้านโดส 
(Dose) ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ เอาเข้าจริง ๆ แอสตร้าเซเนก้า (AstraZeneca) ส่งได้
ต่ ากว่าท่ีตกลงถึง ๖๐ เปอร์เซ็นต์ โรงงานท่ีเบลเยียมท่ีมีปัญหานี่เขาผลิตวัคซีนมาแล้วกว่า 
๒๐ ปียังมีปัญหา แล้ว พลเอก ประยุทธ์ และนายอนุทิน จะเอาอะไรมามั่นใจท่ีจะพาคนไทย 
๖๗ ล้านคนทั้งประเทศ ไปฝากความหวังไว้กับวัคซีนแอสตรา้เซเนก้า (AstraZeneca) ท่ีผลิต
โดยบริษัทเอกชนท่ีชื่อ สยามไบโอไซเอนซ์ ท้ัง ๆ ท่ีเขาเพิ่งได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีมา
และไม่น่าจะเคยผลิตวัคซีนมาก่อนเลย เอาประชาชนไปเสี่ยงได้อย่างไร จากการประชุม
คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันท่ี ๔ กุมภาพันธ์ ผมช๊อกมาก ๆ 
ครับท่านประธาน มีผู้แทนจากทาง อย. เภสัชกรหญิง กรภัทร ตรีสารศรี ได้แจ้งกับท่ีประชุม
กรรมาธิการการสาธารณสุขว่ าชุดตรวจโควิด  ( COVID)  อาร์ ทีพีซี อาร์  (RTPCR)  
ท่ีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และสยามไบโอไซเอนซ์ร่วมกันผลิต อย. ได้ตรวจประเมิ น 
ไปแล้วครั้งหนึ่งแล้วพบว่าไม่ผ่าน ท้ัง ๆ ท่ีชุดตรวจโควิด (COVID) อาร์ทีพีซีอาร์ (RTPCR) 
เป็นเครื่องมือแพทย์ท่ีมีการใช้งานมาระยะหนึ่งแล้ว และไม่ได้มีเทคโนโลยีท่ีซับซ้อนอะไร 
ขนาดร่วมมือกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ในการผลิตก็ยังไม่ผ่าน อย. แล้ว พลเอก 
ประยุทธ์ จันทร์โอชา และนายอนุทินเอาอะไรไปมั่นใจถึงเอาคนไทย ๖๗ ล้านคนไปฝาก
ความหวังไว้กับบริษัทเอกชนรายนี้ ตกลง อย. นี่ย่อมาจาก อันตรายเยอะหรือเปล่าครับ เงิน 
๖๐๐ ล้านบาทผมยืนยันครับ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ผมขอติงนิดนะครับ 
  นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  เงิน ๖๐๐ ล้านบาท 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  คุณวิโรจน์ครับ สถาบัน 
ของรัฐเราจะไม่เชื่อหรือเชื่อก็ตามแต่อย่าไปให้ค าจ ากัดความให้เขาเสียหายนะครับ ถอน  
นะครับ ถอนเถอะครับ เชิญต่อครับ 
  นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ผมเชื่อท่านประธาน  
ผมเคารพครับ ถอนครับ เงิน ๖๐๐ ล้านบาทครับ ท่ีรัฐบาลเอาเงินภาษีของประชาชน 
ไปอุดหนุนบริษัทเอกชนท่ีชื่อ สยามไบโอไซเอนซ์ เพื่อเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมการผลิต
วัคซีนชนิดไวรัลเวกเตอร์ (Viral vector) 



๕๒๔ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ   กรณ์กาญจน์ ๒๓๕/๒ 
 
  (นายไพบูลย์ นิติตะวัน ได้ยืนและยกมือขึ้น) 
  นายไพบูลย์ นิติตะวัน (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ท่านประธานครับ ขออนุญาต
ประท้วงครับ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :   เชิญครับ 
  นายไพบูลย์ นิติตะวัน (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ขอบคุณครับท่านประธาน  
ผม ไพบูลย์ นิติตะวัน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคพลังประชารัฐ ขออนุญาตประท้วง 
ตามข้อท่ี ๖๙ เมื่อสักครู่นี้ ท่านประธานได้กรุณาวินิจฉัยไปแล้วว่าไม่ควรจะเอ่ยถึง
บริษัทเอกชน ท่ีท่านผู้อภิปรายได้พูดถึงตั้งไม่รู้กี่สิบครั้งแล้ว วนเวียนซ้ าซากอยู่ เมื่อ 
ท่านประธานได้กรุณาวินิจฉัยไปแล้ว ตามข้อท่ี ๗๑ ก็ถือว่าค าวินิจฉัยของท่านประธานนั้น 
มีผลผูกพันแล้ว แต่ปรากฏว่าท่านผู้อภิปรายก็รับทราบ แต่ว่าพอเริ่มต้นอภิปรายก็เอาอีกแล้ว
ครับ ท่านประธาน ก็พูดถึงบริษัทเอกชนนั้นอีกนะครับ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :   คุณไพบูลย์ครับ 
  นายไพบูลย์ นิติตะวัน (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ดังนั้น ผมต้องขออนุญาตให้ 
ท่านประธานกรุณาควบคุมให้ผู้อภิปรายหยุด แล้วก็ถอนค าพูดที่พูดถึงบริษัทเอกชนเมื่อสักครู่
นี้ ซึ่งเป็นเรื่องท่ีท่านประธานได้วินิจฉัยไปแล้วครับ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ผมไม่ได้ห้ามเอ่ยครับ  
ผมบอกว่าอย่าพูดให้องค์กรภายนอกเสียหาย เพราะฉะนั้นก็สามารถเอ่ยชื่อได้ แต่ว่าข้อความ
ใดท่ีจะท าให้สันนิษฐานหรือไปคิดเองว่าเสียหายด้วยความเชื่อนี่ต้องหลีกเลี่ยงนะครับ  
ท่านวิโรจน์เชิญครับ 
  นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ท่านประธานครับ ค าว่า 
งบประมาณถ้าเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมนี่นะครับ ประชาชนท่ีได้ยินนี่นะครับ 
  (นายไพบูลย์ นิติตะวัน ได้ยืนและยกมือขึ้น) 
  นายไพบูลย์ นิติตะวัน (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ท่านประธานครับ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ครับ เชิญเลยครับ 
  นายไพบูลย์ นิติตะวัน (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ขออนุญาตตามข้อ ๙ ท่าน
ประธานครับ ผมขอเรียนว่าท่ีท่านประธานได้กรุณาวินิจฉัยเมื่อสักครู่นี้ แล้วก็ได้ให้ผู้อภิปราย 
 



๕๒๕ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ   กรณ์กาญจน์ ๒๓๕/๓ 
 
กล่าวได้โดยว่าถ้อยค านั้นไม่เสียหายอะไรต่าง ๆ ผมว่ามันไม่ใช่ครับ มันเป็นเรื่องเสียหายแล้ว
ครับ ดังนั้นผมยังไม่เห็นกับท่ีท่านประธาน 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ครับ ผมวินิจฉัยไปแล้ว 
ท่านไพบูลย์ครับว่าเอ่ยได้แต่ไม่ให้เสียหาย ผมยึดตามข้อบังคับโดยไม่จ าเป็นถ้าเอ่ยชื่อ  
เพื่อประกอบการอภิปรายแต่ไม่เสียหายแต่องค์กรท าได้ เพราะฉะนั้นท่านวิโรจน์ต้องจ าอันนี้ 
นะครับ อย่าพูดอะไรให้เขาเสียหายด้วยความเชื่อของเราเองครับ 
  นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ครับ ผมน้อมรับครับ ค าว่า 
เพิ่มศักยภาพนะครับ ประชาชนส่วนใหญ่ก็คงคิดไปว่าเงินส่วนใหญ่คงถูกเอาไปลงทุนในด้าน
เทคโนโลยีเครื่องจักรและบุคลากรครับ แต่กลับปรากฏว่าเงิน ๖๐๐ ล้านบาทนั้นถูกลงทุนใน
ครุภัณฑ์แค่ ๘๐ ล้านบาท ค่าจ้างบุคลากรแค่ ๑๒ ล้านบาท แต่ ๔๓๐ ล้านบาทเป็นการน าไป
ซื้อวัตถุดิบ ได้แก่ สารเคมี สารชีวเคมี ตัวท าละลาย สารชีวภัณฑ์ และวัสดุสิ้นเปลืองต่าง ๆ 
ท้ัง ๆ ท่ีการซื้อวัตถุดิบควรเป็นหน้าท่ีของบริษัทเอกชนผู้ผลิตวัคซีนใช่หรือไม่ ------------------ 
 

- ๒๓๖/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๒๖ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ       ณัฐวัฒน์ ๒๐๘/๑ 
 
พลเอก ประยุทธ์ และนายอนุทิน ต้องตอบว่าท าไมรัฐต้องเอาเงินภาษีไปซื้อวัตถุดิบให้กับ
บริษัทเอกชนรายนี้ด้วย ท่านประธานท่ีเคารพครับ และท่ีพลเอก ประยุทธ์ และนายอนุทิน
ชี้แจงมาโดยตลอดว่าบริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จ ากัด (Siambioscience) และบริษัท  
แอสตร้าเซเนก้า (AstraZeneca) จะขายวัคซีนให้กับประเทศไทยด้วยนโยบายท่ีไม่ท าก าไร
หรือโนโพรฟิต โนลอส (No profit No loss) พลเอก ประยุทธ์ และนายอนุทินก็พยายาม 
อ าพรางให้ข้อเท็จจริงท่ีไม่ครบ เพราะข้อเท็จจริงแล้วนโยบายท่ีไม่ท าก าไรนั้นเป็นนโยบาย
เฉพาะในช่วงท่ีมีการระบาดเท่านั้น ซึ่งนายแพทย์นคร เปรมศรี ผู้อ านวยการสถาบันวัคซีน
แห่งชาติก็ได้ยืนยันกับท่ีประชุมคณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ เมื่อวันท่ี ๓ 
กุมภาพันธ์ เองว่าโนโพรฟิต โนลอส (No profit No loss) คาดว่าจะใช้ได้จนถึงปี ๒๕๖๕ 
เท่านั้น หลังปี ๒๕๖๕ หากการระบาดสามารถควบคุมได้แล้วบริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ 
จ ากัด (Siambioscience) ก็สามารถขายวัคซีนท าก าไรได้ และเงินอุดหนุน ๖๐๐ ล้านบาท 
ท่ีมาจากภาษีของประชาชน ท่ีมีการชี้ แจงว่ า บริษัท  สยามไบโอไซ เอนซ์  จ ากัด 
(Siambioscience) จะคืนกลับมาเป็นวัคซีน  
   (นายไพบูลย์ นิติตะวัน ได้ยืนและยกมือขึ้น) 
   นายไพบูลย์ นิติตะวัน (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ท่านประธานครับ  
   นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ก็จะคืนหลังจากวงรอบท่ี
ผลิต ๒๐๐ ล้านโดส (Dose) แล้วเท่านั้น  
   นายไพบูลย์ นิติตะวัน (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ท่านประธานครับ ประท้วงครับ 
   นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  เชิญเลยครับ 
   นายไพบูลย์ นิติตะวัน (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ขอบคุณครับท่านประธาน  
ผมขออนุญาตประท้วงว่า ตามข้อ ๖๙ ผู้ประท้วงนั้นได้ฝ่าฝืนข้อวินิจฉัยของท่านประธาน 
ก็คืออย่าไม่กล่าวให้บุคคลภายนอกก็คือเมื่อสักครู่ท่ีกล่าวถึงบริษัทท่ีกล่าวไปนั้นเสียหาย 
ซึ่งท่านก็ยังวนเวียนกล่าวโดยท่ีท าให้บริษัทเสียหายอยู่โดยตลอด ซึ่งเป็นเนื้อเรื่องเหมือนกับ
อภิปรายไม่ไว้วางใจบริษัทเอกชนนั้น ดังนั้นท่านประธานครับ ตามข้อบังคับ ข้อ ๑๘๒ แล้ว 
ท่านผู้อภิปรายเข้าข่ายเป็นผู้ ท่ีฝ่าฝืนค าสั่งของท่านประธานนะครับ ก็อยากจะขอให้ 
ท่านประธานช่วยกรุณาว่าหลายเรื่องให้ถอนค าพูดออกไปด้วยนะครับ 
   นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ครับ 



๕๒๗ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ       ณัฐวัฒน์ ๒๐๘/๒ 
 
   นายไพบูลย์ นิติตะวัน (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  แต่ว่าก็สุดแท้แต่ท่านประธานนะครับ 
   นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ครับ 
   นายไพบูลย์ นิติตะวัน (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  แต่ผมต้องขออนุญาตครับ  
ถ้าท่านยังพูดอีกผมก็จะประท้วงอีกละครับ ขอบคุณครับ  
   นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ครับ ผมก็รับฟังด้วย 
ความเคารพต่อความเห็นทุกฝ่ายนะครับ แต่ว่าผมก็ถือข้อบังคับ ข้อ ๖๙ คือกรณีใดท่ีเป็น
เรื่องท่ีผิดข้อบังคับก็จะห้าม กรณีเอ่ยชื่อโดยไม่จ าเป็นก็ไม่ขออนุญาต แต่ว่าประเด็นท่ีเขา
อภิปรายนั้นเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของวัคซีน เรื่องของไม่ไว้วางใจท่านรัฐมนตรีและรอง
นายกรัฐมนตรี เพราะฉะนั้นการเอ่ยข้อเท็จจริงนั้นก็ต้องอนุญาตให้เอ่ยครับเพียงแต่ว่า 
เป็นองค์กรภายนอกต้องไม่เอ่ยให้เกิดความเสียหาย ส่วนใดท่ีเกิดความเสียหายต้องเลี่ยง  
ซึ่งผมก็เข้าใจว่าคุณวิโรจน์ก็ยอมรับในประเด็นข้อนี้นะครับ  
   นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ครับ 
   นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ยึดแนวนี้ให้แน่นครับ 
คุณวิโรจน์ครับ เอ่ยชื่อได้ครับ ไม่เป็นไรเพราะมันเป็นประเด็นโดยตรงครับ 
   นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ท่านประธานครับ ทุกอย่าง
ท่ีผมพูดมีชวเลขครับ 
  (นายไพบูลย์ นิติตะวัน ได้ยืนและยกมือขึ้น) 
   นายไพบูลย์ นิติตะวัน (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ท่านประธานครับ  
   นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ท่านไพบูลย์ครับ ผมตัดสินแล้ว 
จบครับ จบเลยครับ ประเด็นนี้จบแล้วครับ รอให้เขาอภิปรายต่อแล้วค่อยประท้วงต่อครับ 
   นายไพบูลย์  นิติ ตะวัน  (แบบบัญชี รายชื่ อ )   :   ท่านประธานครับ  
ผมขออนุญาตประท้วง 
   นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  เชิญต่อครับ อภิปรายต่อ 
เชิญเลยครับ เชิญอภิปรายต่อครับ 
   นายไพบูลย์ นิติตะวัน (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ผมคิดว่าหลีกเลี่ยงดีกว่าครับ
  นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ท่านประธานท่ีเคารพครับ  
การซื้อวัคซีนคืนจะเกิดขึ้นหลังจากวงรอบผลิต ๒๐๐ ล้านโดส (Dose) แล้วเท่านั้นนะครับ 



๕๒๘ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ       ณัฐวัฒน์ ๒๐๘/๓ 
 
โดยคุณหมอนครบอกว่าบริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จ ากัด (Siambioscience) จะซื้อวัคซีน
คืนจากบริษัท แอสตร้าเซเนก้า (AstraZeneca) เพ่ือคืนแก่รัฐบาลไทย และถ้าเป็นการซื้อคืน
หลังจากท่ีการระบาดควบคุมได้แล้วก็เป็นไปได้ท่ีจะต้องซื้อในราคาตลาดซึ่งยังไม่รู้ว่าจะเป็น
เท่าไร แต่ก็มีความเป็นไปได้ท่ีจะแพงกว่า ๕ เหรียญสหรัฐต่อโดส (Dose) แน่ ๆ เรื่องแบบนี้
ท าไมนายอนุทินและพลเอก ประยุทธ์ ไม่ชี้แจงให้ครบถ้วน ท าไมต้องอ าพรางข้อมูลส่วนหนึ่ง
แก่ประชาชน ในเมื่อเงิน ๖๐๐ ล้านบาทท่ีรัฐบาลน าไปอุดหนุนบริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ 
จ ากัด (Siambioscience) เป็นเงินภาษีท่ีมาจากหยาดเหงื่อแรงงานและคราบน้ าตาของ
ประชาชน ประชาชนควรต้องตรวจสอบได้บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จ ากัด (Siambioscience) 
เขาไม่ได้ผลิตวัคซีนมาแจกให้ประชาชนฉีดฟรี ๆ นะครับ รัฐบาลต้องเอาเงินภาษีของ
ประชาชนไปซื้อแม้ว่าจะไม่มีก าไร 
  (นายไพบูลย์ นิติตะวัน ได้ยืนและยกมือขึ้น) 
   นายไพบูลย์ นิติตะวัน (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ท่านประธานครับ  
   นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  แต่ก็มีรายได้เป็นกระแสเงินสด
เข้าบริษัท 
   นายไพบูลย์ นิติตะวัน (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ท่านประธานครับ ขออนุญาต
ประท้วงครับ  
   นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  คุณวิโรจน์ครับ ผมต้อง
ปรามแล้วครับอันนี้  ต้องปรามแล้วครับว่าต้องไม่เอ่ยภายนอกให้เกิดผลกระทบตาม 
ความเข้าใจของเรานะครับ  
   นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :   ครับ 
   นายไพบูลย์ นิติตะวัน (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ขอบคุณครับท่านประธาน 
   นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ต้องหลีกเลี่ยงครับ 
   นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  และเมื่อการระบาดถูก
ควบคุมได้แล้ว ท้ังเครื่องจักรโนว์ฮาว (Know-how) ท่ีบริษัทนี้ได้รับไปเขาก็ไปผลิตวัคซีน 
ท าก าไรได้ได้ บริษัทเอกชนท่ีชื่อบริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จ ากัด (Siambioscience)  
จึงไม่ได้มีบุญคุณอะไรกับประชาชน และถ้าจะนับกันจริง ๆ ว่าใครมีบุญคุณต่อใคร ผมตอบ 
ตรงนี้ว่า 



๕๒๙ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ       ณัฐวัฒน์ ๒๐๘/๔ 
 
  (นายไพบูลย์ นิติตะวัน ได้ยืนและยกมือขึ้น) 
   นายไพบูลย์ นิติตะวัน (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ท่านประธานครับ ขออนุญาต 
ประท้วงครับ 
   นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  อันนี้ก่อนครับ ท่านวิโรจน์ครับ 
ท่ีผมเรียนไว้ท่านวิโรจน์ครับ ค านี้เขาเสียหายครับ ไม่ต้องไปพูดในลักษณะนี้ครับ ขอถอนครับ 
ไม่เป็นบุญคุณอะไรกับประชาชน ขอถอนครับ 
 

- ๒๓๗/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๓๐ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ     ณัฏฐ์ณรัณ ๒๓๗/๑ 
 
  นายไพบูลย์ นิติตะวัน (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ผมว่าจงใจครับ  
   นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ถอนเถอะครับ  
   นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ครับ และถ้าจะให้ยอมรับ 
กันจริง ๆ ก็คือเงินภาษีท่ีมาจากประชาชนต่างหากท่ีมีส่วนสนับสนุนบริษัทเอกชนท่ีชื่อ 
สยามไบโอไซนเอนซ์ (Siambioscience) ดังนั้นประชาชนมีสิทธิท่ีจะตรวจสอบสัญญา  
มีสิทธิ ท่ีจะขอดูข้อตกลงตลอดจนเงื่อนไขต่าง ๆ ท่ีรัฐบาลท าไว้กับแอสตร้าเซเนก้า  
(AstraZeneca) และสยามไบโอไซเอนซ์ (Siambioscience)  
   (นายศุภชัย ใจสมุทร ได้ยืนและยกมือขึ้น) 
  นายศุภชัย ใจสมุทร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ท่านประธานครับ ผมขอประท้วงครับ 
   นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ประเด็นนี้ต้องขอ 
คุณนิโรจน์นะครับ ขอให้ไม่อภิปรายในประเด็นนี้ครับ ไม่เกี่ยวกับการไม่ไว้วางใจต่อ 
รองนายกรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีครับ 
   นายศุภชัย ใจสมุทร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ท่านประธานครับ ผม ศุภชัย  
ใจสมุทร ครับ 
   นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  เป็นเรื่องไปวิจารณ์องค์กร 
ภายนอกนะครับ  
   นายศุภชัย ใจสมุทร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :   ขอประท้วงครับ 
   นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ขอถอนประเด็นนี้ออกไปครับ 
ถอนประเด็นนี้ออกไปนะครับ ขอถอนออกไปที่เกี่ยวกับองค์กรภายนอก 
   นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ท่านประธานครับ ผมขอเรียน
ชี้แจงอย่างนี้สั้น ๆ ครับว่า  
   นายศุภชัย ใจสมุทร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ท่านประธานครับ ผม ศุภชัย  
ใจสมุทร ครับ ขอประท้วงครับ ท่านประธานครับ 
  นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  การเอ่ยชื่อสยามไบโอ 
ไซเอนซ์ (Siambioscience) นั้นทุกอย่างมีในเอกสารของทางราชการทั้งสิ้นครับ 
 
 



๕๓๑ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ     ณัฏฐ์ณรัณ ๒๓๗/๒ 
 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ผมขอใช้การวินิจฉัยท่ีผม 
เรียนไปแล้วครับ ผมติดตามดูด้วยความเป็นธรรมครับ อะไรท่ีพูดได้ก็พูดได้ อะไรท่ีเจตนาจะ 
ให้องค์กรภายนอกเสียหายนั้นจะไม่อนุญาต 
  นายศุภชัย ใจสมุทร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ท่านประธานครับ ผมขออนุญาต 
ประท้วงครับ 
   นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ขอถอนเรื่องนี้นะครับ 
ถอนเร่ืองนี้ครับ คุณวิโรจน์ถอนไปเรื่องนี้ครับ 
   นายวโิรจน์ ลักขณาอดิศร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ครับ 
   นายชวน หลีกภั ย  (ประธานสภาผู้ แทนราษฎร )   :  เจาะจง ไป ท่ี 
รองนายกรัฐมนตรีนะครับ ผมคิดว่าเราไปไกลภายนอกไกลเกินไป เอาเฉพาะบุคคลท่ีเรา  
ไม่ไว้วางใจ ถ้าเราไปพูดถึงภายนอกเพียงเพื่อท่ีจะไปกล่าวหาเพ่ือแก้ข้ออะไรก็แล้วแต่นะครับ 
อันนี้ก็ไม่ควรแล้วครับ  
   นายศุภชัย ใจสมุทร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ท่านประธานครับ  
   นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  เชิญครับ 
   นายศุภชัย ใจสมุทร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ท่านประธานครับ ผม ศุภชัย  
ใจสมุทร พรรคภูมิใจไทย ผมขออนุญาตประท้วงต่อผู้อภิปราย และขอให้ถอนค าพูดท่ี  
ในประโยคท่ีว่าบริษัทสยามไบโอไซเอนซ์ (Siambioscience) ไม่ได้มีบุญคุณอะไร เพราะว่า
จริง ๆ แล้วประชาชนท้ังประเทศทราบดีครับว่าบริษัทนี้ก่อตั้งตามพระปณิ ธานของ
พระบาทสมเด็จฯ รัชกาลท่ี ๙ ครับ 
   นายณัฐวุฒิ บัวประทุม (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ไปไกลแลว้ครับท่านประธานครับ  
  นายศุภชัย ใจสมุทร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  เพราะฉะนั้นวันนี้ท่านก าลังจะ 
บิดเบือน คือท่านเองเป็นกลุ่มเดียวกับท่ีจะขอแก้มาตรา ๑๑๒ ครับ เรื่องนี้ผมคิดว่าท่านต้อง
ให้ถอนครับ 
   นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ศุภชัยครับ ผมขอให้ท่าน 
ถอนไปแล้วครับ ถอนแล้วใช่ไหมครับ วิโรจน์ถอนแล้วใช่ไหมครับ 
   นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ท าไมครับท่านประธาน 
 



๕๓๒ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ     ณัฏฐ์ณรัณ ๒๓๗/๓ 
 
   นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ผมทักท้วงไว้ก่อนแล้วครับ  
ศุภชัยครับ ข้อท่ีท้วงท่านนั้นถูกต้องแล้วครับ แต่บังเอิญผมได้ขอให้ท่านถอนไปก่อนแล้วครับ  
เราตรงไปยังนายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีนะครับ อย่าไปเอาเรื่องของกรณีบริษัทท่ี
ได้เอ่ยถึงมาเอ่ยในลักษณะนี้ต่อครับ มิฉะนั้นวิโรจน์จะไม่สามารถอภิปรายต่อได้ถ้าเอาเรื่องนี้
มาวนเวียนอยู่ครับ 
   (นายณัฐวฒุิ บัวประทุมได้ยืนและยกมือขึ้น) 
   นายณัฐวุฒิ บัวประทุม (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ผมประท้วงท่านประธานครับ  
   นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  คุณณัฐวุฒิเชิญเลยครับ 
   นายณัฐวุฒิ บัวประทุม (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ท่านประธานครับ ผม ณัฐวุฒิ  
บัวประทุม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ผมขอประท้วงการท า  
หน้าท่ีของท่านประธานตามข้อ ๙ ครับ ผมเข้าใจว่าสิ่งท่ีท่านผู้อภิปรายก าลังอภิปรายทั้งหมด 
คือการปกป้องงบประมาณแผ่นดิน พวกผมท าหน้าท่ีตัวแทนประชาชนครับ และท้วงเลยไปท่ี 
ผู้ประท้วง อย่างน้อยท่ีสุดท้ัง ๒ ท่านหลังนะครับตามข้อบังคับ ข้อ ๖๙ ครับ ท่านก าลัง 
ปิดปากการท าหน้าท่ีของตัวแทนประชาชน  
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  คุณณัฐวุฒิครับ กรณี 
ไปประท้วงผู้ประท้วงไม่ได้นะครับ 
   นายณัฐวุฒิ บัวประทุม (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ท่านจะปกป้องบริษัท 
   นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  จบไปแล้วครับ 
  (นางสาวปารีณา ไกรคุปต์ ได้ยืนและยกมือขึ้น) 
   นางสาวปารีณา ไกรคุปต์ (ราชบุรี)  :  ท่านประธานคะ  
   นายณัฐวุฒิ บัวประทุม (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  อย่างนั้นผมไม่พูดถึงประเด็น 
   นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ผมขอตัดสินไปเรียบร้อย 
แล้วนะครับ ขอให้คุณวิโรจน์อภิปรายต่อ ประเด็นนี้ไม่ให้หยิบยกขึ้นมาแล้วครับ ถอนไปแล้วครับ 
  นายณัฐวุฒิ บัวประทุม (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ท่านยังไม่ได้วินิจของผมครับ 
   นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  จบแล้วครับ คุณณัฐวุฒิ 
นั่งลงครับ  
 



๕๓๓ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ     ณัฏฐ์ณรัณ ๒๓๗/๔ 
 
  (นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ ได้ยืนและยกมือขึ้น)  
  นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ (ราชบุรี)  :  ท่านประธานครับ ผม อัครเดช  
วงษ์พิทักษ์โรจน์ ครับ  
   นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ครับ 
   นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ (ราชบุรี)  :  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัด 
ราชบุรี พรรคประชาธิปัตย์ ท่านประธานครับ ผมขออนุญาตประท้วงผู้ท่ีประท้วงตาม
ข้อบังคับ ข้อ ๗๑ การท่ีประธานได้วินิจฉัยว่าได้มีการฝ่าฝืนข้อบังคับตามท่ีประท้วงหรือไม่ 
ค าวินิจฉัยของประธานถือเป็นเด็ดขาด ฉะนั้นผมขอให้ทุกท่าน โดยเฉพาะสมาชิกผู้ท่ีอภิปราย
นะครับให้เกียรติท่านนะครับว่า ถ้าท่านประธานมีค าวินิจฉัยแล้วให้ถือเป็นเด็ดขาด ท่านอื่น
ไม่ต้องประท้วงนะครับ เพราะว่าไม่อย่างนั้นการประชุมก็จะเดินหน้าไม่ได้ อยากให้ทุกท่าน
เคารพค าวินิจฉัยของท่านประธานนะครับ สภาเราก็จะได้เดินหน้าได้ครับ ขอบคุณ 
ท่านประธานครับ 
   นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ขอบคุณคุณอัครเดช  
ก็จบแล้วครับ เชิญไปในประเด็นไม่ไว้วางใจนะครับ ประเด็นท่ีเอ่ยถึงนั้นผมคิดว่าถอยไป 
ไกลครับ ถอยไปเร่ืองนั้นครับ ไม่ควรแล้วครับ  
   นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ผมเรียนท่านประธาน 
อย่างนี้ครับ ถ้ามีการเปิดเผยสัญญานะครับก็จะท าให้เกิดความโปร่งใสขึ้นครับ อย่างข้อสงสัย 
ในเรื่องราคาท่ีรัฐบาลไทยซื้อวัคซีนแอสตร้าเซเนก้า (AstraZeneca) ในราคา ๕ เหรียญสหรัฐ 
ต่อโดส (Dose) ในขณะท่ีประเทศบังกลาเทศซื้อในราคา ๔ เหรียญสหรัฐต่อโดส (Dose)  
สหภาพยุโรป ๒.๑๙ เหรียญสหรัฐต่อโดส (Dose) บราซิล ๓.๑๖ โคแวกซ์ (COVAX)  
๓ เหรียญสหรัฐต่อโดส (Dose) พอพูดถึงโคแวกซ์ (COVAX) แล้วช้ าใจนิด ๆ นะครับ --------- 
 

-  ๒๓๘/๑ 
   
 
    
 



๕๓๔ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ                     รัชนีพร ๒๓๘/๑ 
 
ผมเข้าใจว่าราคาคงขึ้นอยู่กับปริมาณท่ีซื้อปริมาณท่ีซื้อค่าแรงและค่าวัตถุดิบแต่ถ้ามี 
การเปิดเผยและเทียบบัญญัติไตรยางศ์ได้ว่าความแตกต่างทางด้านราคานั้นสมเหตุสมผล
หรือไม่ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
ได้เคยท้าทายเอาไว้เมื่อวันท่ี ๒๔ มกราคมว่า ถ้าอยากรู้สัญญาให้ไปขอโดยใช้ พ.ร.บ. ข้อมูล
ข่าวสาร วันถัดมาครับ วันท่ี ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ ผมก็ไปขอด้วยตัวเองท้ังท่ีกระทรวง
สาธารณสุขและท่ีส านักนายกรัฐมนตรีขอท้ังนายอนุ ทิน ขอท้ัง พลเอก ประยุทธ์   
และนายอนุทินคนเดียวกันนี้ในวันเดียวกันกลับปฏิ เสธท่ีจะเปิดเผยสัญญา โดยอ้างว่า 
ต้องได้รับความเห็นชอบจากคู่สัญญาและอ้างว่าถ้าเปิดเผยสัญญาแล้วอาจถูกยกเลิกสัญญา
หรือถูกปรับราคา ท่านประธานท่ีเคารพครับ ซึ่งท้ังหมดนั้นไม่เป็นข้อเท็จจริง เมื่อสัญญา  
เป็นข้อตกลงและมีเงื่อนไขผูกพันกับสุขภาพและปากท้องของประชาชนโดยตรง เงินท่ีเอาไป
ซื้อวัคซีนก็เป็นงบประมาณแผ่นดินเป็นเงินภาษีของประชาชนท าไมจะเปิดเผยให้ประชาช 
นรู้ไม่ได้ อย่างท่ียุโรปครับก็มีการเปิดเผยสัญญาเพื่อความโปร่งใส ไม่ใช่แค่คนในยุโรป  
ท่ีดาวน์โหลด (Download) สัญญามาดูได้ คนไทยและคนท่ัวโลกก็ดาวน์โหลด (Download) 
สัญญามาดูได้ ไม่เห็นแอสตร้าเซเนก้า (AstraZeneca) จะขอยกเลิกสัญญาอะไรกับอียู (EU) 
ไม่เห็นแอสตร้าเซเนก้า (AstraZeneca) จะขอปรับราคาอะไรกับอียู (EU) ข้ออ้างของ 
นายอนุทินจึงฟังไม่ขึ้นและถือว่ามีเจตนาสร้างความกลัวเพื่อปกปิดอ าพรางข้อมูลสาธารณะ
แก่ประชาชนท่ีเป็นเงินเจ้าของภาษี นี่คือสิ่งท่ีนายอนุทินโกหกประชาชนซ้ าแล้วซ้ าเล่า  
คนแบบนี้ปล่อยให้นั่งเป็นเสนาบดีกระทรวงสาธารณสุขต่อไปอีกไม่ได้  
     เรื่องสุดท้ายท่านประธานในญัตติท่ีพรรคฝ่ายค้านเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจ 
และประชาชนคนไทยจะให้อภัย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ไม่ได้  
  (นายไพบูลย์ นิติตะวัน ได้ยืนและยกมือขึ้น) 
     นายไพบูลย์ นิติตะวัน (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ท่านประธานครับ ขออนุญาต
ประท้วงสไลด์ (Slide) ฉบับนี้ครับ  
         นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ท่านไพบูลย์ ประท้วง 
เชิญเลยครับ  
 
 



๕๓๕ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ                     รัชนีพร ๒๓๘/๒ 
 
    นายไพบูลย์ นิติตะวัน (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ขอบคุณท่านประธาน  
ผม ไพบูลย์ นิติตะวัน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ  
ท่านประธานครับเมื่อสักครู่ผู้อภิปรายผมขออนุญาตประท้วงตามข้อ ๖๙ ผู้อภิปรายได้น า
สไลด์ (Slide) ท่ีจะฉายเมื่อสักครู่มีถ้อยค าท่ีผมได้ทักท้วงไว้ แล้วก็ท่านประธานก็ได้กล่าวไว้
เหมือนกันว่าทุกอย่างถ้าจะพูดถึงกรณีพาดพิงไปถึงสถาบันจะต้องพูดได้เฉพาะท่ีอยู่ในญัตติ 
แต่เมื่อสักครู่จงใจท่ีจะท าให้สไลด์ (Slide) เมื่อสักครู่ปรากฏเรื่องท่ีไปเกี่ยวข้องกับสถาบัน  
ผมว่าผู้อภิปรายมีพฤติการณ์อย่างนี้มาตั้งแต่ต้น มีเจตจ านงท่ีจะกระท าอย่างนี้  
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  พอแล้วท่านไพบูลย์ครับ 
     นายไพบูลย์ นิติตะวัน (แบบบัญชีรายชื่อ)  :   ขอให้ท่านประธานอย่าใช้ 
ฉายเมื่อสักครู่ครับ 
    นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ผมวินิจฉัยครับ ผมวินิจฉัยครับ 
ขอบพระคุณ เผอิญว่าในข้อบังคับการอภิปรายไม่ไว้วางใจมันไปยกเว้นประเด็นเรื่อง  
๑. ห้ามอ่านเอกสารเขายกเว้นให้ ถ้าไม่ยกเว้นให้ผมประท้วงท่านวิโรจน์ตลอดแล้ว 
เพราะท่านอภิปรายโดยอ่านเอกสาร ๒. เขายกเว้นให้ว่าการเสนอหลักฐาน วัตถุใด ๆ  
ไม่ต้องขออนุญาตประธาน เพราะฉะนั้นเวลาเสนอเข้ามานี้ต้องเรียนว่าเมื่อสักครู่นี้ 
ท่ีท่านไพบูลย์ท้วงผมไม่ได้เห็น เพราะว่าเป็นสิทธิท่ีเขาเสนอได้ อันนี้ก็เรียนให้ทราบไว้ แต่ว่า
อย่างไรก็ตามก็อย่างท่ีเรียนไว้แล้วว่าถ้อยค าบางอย่างโดยปกติเราก็ไม่ใช้ แต่ว่าเมื่อเปิด
อภิปรายท่ีจริงแล้วจะว่าไปเขามีสิทธิท่ีจะกล่าวหารัฐมนตรีโดยตรง ด้วยถ้อยค าท่ีรุนแรงได้ 
เช่น ไล่ออกไป ไม่ควรนั้นนี้เขาท าได้ แต่ว่าถ้าเรามั่นใจว่าท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี 
รองนายกรัฐมนตรีสามารถชี้แจงเรื่องเหล่านี้ได้เราก็อย่าไปกังวลให้ผู้อภิปรายได้อภิปราย 
แล้วประเด็นใดท่ีท่านอภิปรายไม่จริง รองนายกรัฐมนตรีก็มีสิทธิจะย้อนกลับท่านได้ว่า 
คุณโกหก โกหก โกหก โกหก พูดกี่ครั้งก็ย้อนกลับไปได้เท่านั้นครับ เพราะฉะนั้นวางใจว่า 
เราจะท าให้การประชุมเราไปโดยเรียบร้อย แต่ว่าพฤติกรรมแต่ละคนนั้นมันก็ไม่เหมือนกัน 
อย่างท่ีเรียนแล้วว่าความเคยชินของแต่ละคนก็ต่างกัน ท่านวิโรจน์ก็เป็นคนท่ีพูดคล่อง  
แล้วท่านก็น าเสียงท่านหนักแน่น แล้วก็จริงจังก็เลยรู้สึกว่าเหมือนกับเป็นศัตรูกันมา  
๑๐ ชาติแล้ว แต่ไม่เป็นไรครับเราท าหน้ าท่ีของเราในสภาให้สมบูรณ์แล้วก็ เคารพ  
 



๕๓๖ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ                     รัชนีพร ๒๓๘/๓ 
 
ผมต้องขอบคุณทุกฝ่ายท่ีเคารพเชื่อฟังค าวินิจฉัย คุณวิโรจน์ครับ อยู่ในประเด็นนะครับ  
เชิญครับ 
     นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ท่านประธานครับ ผมขอแค่
ชาติเดียวก็พอแล้วครับท่านประธานครับ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นะครับ ก็ทราบ 
ดีครับว่า 
     (นางสาวปารีณา ไกรคุปต์ ได้ยืนและยกมือขึ้น)   
        นางสาวปารีณา ไกรคุปต์ (ราชบุรี)  :  ท่านประธานคะ  
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ครับ คุณปารีณา  
 

             - ๒๓๙/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๓๗ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ    กมณฑ์มาศ ๒๓๙/๑ 
 
     นางสาวปารีณา ไกรคุปต์ (ราชบุรี)  :  ดิฉัน นางสาวปรีณา ไกรคุปต์ 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรี ขอประท้วงท่านประธาน ข้อ ๙ ถึงแม้ท่านประธาน
จะมีข้อคิดเห็นในเรื่องของการน าสไลด์โชว์ (Slide show) เมื่อสักครู่ท่ีมีการพาดพิงถึง
พระมหากษัตริย์อย่างชัดเจน ในหลวง รัชกาลท่ี ๙ และท่านประธานยังคงอนุญาตให้ 
ผู้อภิปรายอภิปรายต่อ และจะน าสไลด์โชว์ (Slide show) ขึ้นมาด าเนินการอภิปรายต่อนั้น 
ดิฉันยังคิดว่ามันเป็นการผิดข้อบังคับ ข้อ ๖๙ นะคะ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  คุณปารีณาครับ อนุญาต
ให้ประท้วง แต่ว่าพิจารณาแล้วไม่มีประเด็นท่ีผิดข้อบังคับ ท่านนั่งเถอะครับ เชิญต่อครับ 
  (นายคารม พลพรกลาง ได้ยืนและยกมือขึ้น) 
  นายคารม พลพรกลาง (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ผม คารม พลพรกลาง 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่ อ จังหวัดร้อยเอ็ด ผมขออนุญาตประท้วง 
ท่านประธาน ตามข้อ ๙ (๓) และขออนุญาตท่ีจะประท้วงผู้ท่ีถูกประท้วงขึ้นไปสัก ๓ ท่าน 
ตามข้อ ๗๑ วรรคแรก ผมเรียนอย่างนี้ครับท่านประธาน ผมไม่เชื่อว่าการกล่าวหาจะผิด  
ทุกกรณี ผมเชื่อว่าท่านรองนายกรัฐมนตรีจะตอบได้ แล้วผมอยากฟัง 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  คุณคารมครับ ผิดข้อบังคับ
หรือครับ  
  นายคารม พลพรกลาง (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ผิดข้อบังคับครับท่านประธาน  
นิดเดียวครับ แล้วผมจะนั่ง  
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  เชิญครับ 
  นายคารม พลพรกลาง (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ผมขอเรียนว่าผมเป็นสมาชิก
พรรคฝ่ายค้าน วันนี้ผมอยู่ในฐานะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ไม่อยู่ในอาณัติของใคร  
ท่านนายกรัฐมนตรีตอบดี คุณอนุทินตอบดี แต่ต้องฟังเหตุผล ผมจะกดให้ ผมจะกดให้ว่า
เห็นชอบ เพราะฉะนั้นท่านต้องฟัง ฝ่ายรัฐบาลใจเย็น ๆ ครับ อีกไม่นานก็จบ เรียนตรงนี้ 
ละครับ เพราะฉะนั้นอยากจะฟัง แต่ว่าท่านโต้แย้งไปมาก็มึนงงครับ ขอบคุณครับ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ไม่เป็นการประท้วงนะครับ 
เชิญนั่งครับ เชิญท่านวิโรจน์ต่อครับ 
 



๕๓๘ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ    กมณฑ์มาศ ๒๓๙/๒ 
 
  นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ท่านประธานครับ 
นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์รู้ดีว่าบริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จ ากัด นั้นมีความเกี่ยวข้อง
กับสถาบันพระมหากษัตริย์ ตัวเองไปเป็นประธานพิธีลงนามสัญญาจัดหาวัคซีนโดยการจอง
ล่วงหน้า และแถลงด้วยตัวเองในวันท่ี ๒๗ พฤษภาคม 
  (นายไพบูลย์ นิติตะวัน ได้ยืนและยกมือขึ้น) 
  นายไพบูลย์ นิติตะวัน (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ท่านประธานครับ ขออนุญาต
ประท้วงครับ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ขอโทษนะครับ  
คุณไพบูลย์ เชิญนะครับ  
  นายไพบูลย์ นิติตะวัน (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ผม ไพบูลย์ นิติตะวัน 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคพลังประชารัฐ ขอประท้วง ข้อ ๖๙ คือท่านผู้อภิปราย 
ได้กล่าวถึงพระมหากษัตริย์โดยไม่จ าเป็น เมื่อสักครู่มีการกล่าวถึงอีกแล้วนะครับ ดังนั้น 
ผมขออนุญาตให้ท่านอภิปรายถอนครับ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  กล่าวว่าอย่างไรนะครับ 
กล่าวว่า 
  นายไพบูลย์ นิติตะวัน (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  เมื่อสักครู่กล่าวถึงครับ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  กล่าวว่าอย่างไรนะครับ 
  นายไพบูลย์ นิติตะวัน (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ผมไม่อยากจะท าผิดซ้ าครับ  
ท่านประธานถามเจ้าหน้าท่ีดีกว่าครับ เพราะเดี๋ยวกลายเป็นผมไปผิดซ้ ากับเขา เพราะผมมีว่า
ไม่ควรจะน าสถาบันพระมหากษัตริย์มากล่าวในท่ีนี้ เพราะเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับการเมืองครับ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  กรณีนี้เราควบคุมโดย
เด็ดขาดอยู่แล้วนะครับ จะไม่อนุญาตครับ เพราะฉะนั้นถ้ามีการกล่าวถึงสถาบัน
พระมหากษัตริย์โดยไม่จ าเป็นก็ไม่อนุญาตอยู่แล้วครับ เชิญต่อครับ 
  นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  แทนท่ี พลเอก ประยุทธ์ 
จะด าเนินการในเรื่องนี้อย่างรอบคอบ ประณีต โปร่งใส จัดให้มีกระบวนการก ากับ ตรวจสอบ 
อย่างเข้มข้น เพื่อปกป้องพระเกียรติยศและป้องกันไม่ให้เกิดเหตุระคายเคืองเบื้องพระยุคลบาท 
 



๕๓๙ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ    กมณฑ์มาศ ๒๓๙/๓ 
 
แต่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา กลับด าเนินการอย่างรวบรัด ขาดความโปร่งใส อ าพราง
ข้อมูลสาธารณะ จนเกิดความล่าช้าในการจัดหาวัคซีน 
  (นายไพบูลย์ นิติตะวัน ได้ยืนและยกมือขึ้น) 
  นายไพบูลย์ นิติตะวัน (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ท่านประธานครับ ขออนุญาต
ประท้วง ตามข้อ ๖๙ ครับ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  มีการประท้วงครับ  
เชิญครับ 
  นายไพบูลย์ นิติตะวัน (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  คือท่านผู้อภิปรายนี่ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ผมทราบนะครับ ผมทราบแล้ว 
  นายไพบูลย์ นิติตะวัน (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ซ้ าซากมากครับ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ข้อความนี้อยู่ในญัตติ 
ซึ่งได้อนุญาตไว้ตั้งแต่เมื่อวาน 
  นายไพบูลย์ นิติตะวัน (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ไม่อยู่ครับ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  เพราะฉะนั้นข้อความนี้ 
อยู่ในญัตติครับ 
  นายไพบูลย์ นิติตะวัน (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ไม่อยู่ครับ ถึงอยู่ ผมก็บอกว่า
ข้อความนัน้ก็ผิดอยู่แล้วครับ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  คุณวิโรจน์ต้องอยู่ใน
ข้อความในญัตตินะครับ ถ้าออกนอกไม่ได้นะครับ เราตกลงกันโดยเด็ดขาดแล้ว 
  นายไพบูลย์ นิติตะวัน (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  เพราะมันไม่มีความจ าเป็น 
เลยครับท่ีจะต้องพูดอย่างนี้ 
  นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ท่านประธานครับ  
ผมขอเรียนชี้แจงสั้น ๆ ครับ ผมก าลังท าตามมาตรา ๕๐ แห่งรัฐธรรมนูญไทยครับ  
ในการพิทักษ์ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ ผมยืนยันครับว่าการอภิปรายของผมเป็น  
การอภิปรายเพื่อปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์จากนายกรัฐมนตรีท่ีชื่อ พลเอก ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา 
 



๕๔๐ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ    กมณฑ์มาศ ๒๓๙/๔ 
 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  แต่ว่าผมไม่อนุญาตให้
ออกไปเลยเถิดจากญัตติท่ีเราได้เสนอไว้นะครับ 
  (นายนิโรธ สุนทรเลขา ได้ยืนและยกมือขึ้น) 
  นายนิโรธ สุนทรเลขา (นครสวรรค์)  :  ท่านประธานครับ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ไม่ต้องอธิบายอะไร
มากมายไปกว่านั้นครับ  
  นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ท่านประธานท่ีเคารพครับ 
แต่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา กลับด าเนินการอย่างรวบรัด ขาดความโปร่งใส  
  นายนิโรธ สุนทรเลขา (นครสวรรค์)  :  ท่านประธานครับ ผมขออนุญาต
ประท้วง 
  นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  อ าพรางข้อมูลสาธารณะ 
จนเกิดความล่าช้าในการจัดหาวัคซีน ความหวังในการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประชาชนพังทลาย 
  นายนิโรธ สุนทรเลขา (นครสวรรค์)  :  ท่านประธานครับ ผมขออนุญาต
ประท้วงสักนิดหนึ่งครับ 
  นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ซ้ าเติมปัญหาปากท้อง 
ให้ประชาชนได้รับความทุกข์ยากแสนสาหัส และยังไม่รู้ว่าจะจบลงเมื่อไร 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  คุณวิโรจน์ครับ ขออภัย
ด้วยครับ มีท่านผู้ยืนประท้วง เชิญเลยครับ 
  นายนิโรธ สุนทรเลขา (นครสวรรค์)  :  ผมขออนุญาตประท้วง ตามข้อ ๙ 
และข้อ ๗๐ ครับ ผมคิดว่าผู้อภิปรายก็อภิปรายได้พอสมควร และเนื้อหาสาระก็เริ่มวน
กลับมา แล้วก็เป็นท่ีว่าสมาชิกทางฝ่ายซีกรัฐบาลฟังแล้วก็เข้าใจแล้ว อยากให้สรุปเนื้อหา 
ขอให้ท่านประธานควบคุมด้วยครับ ขอบคุณครับ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  คุณนิโรธครับ ไม่เป็น 
การประท้วงนะครับ ขอให้นั่งลงครับ เชิญต่อครับ 
 
                       - ๒๔๐/๑ 
 



๕๔๑ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ          ดวงใจ ๒๔๐/๑ 
 
   นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ท่ีส าคัญยังให้โฆษก ศบค. 
ออกมาแถลงว่าวัคซีนจะมาช้าหรือเร็วแทบไม่มีผลกับคนไทย เพราะเรามีหน้ากากอนามัย 
และหน้ากากผ้า ผมต้องตั้งค าถามครับว่าประเทศอื่นท่ีเขามีวิสัยทัศน์ในการฉีดวัคซีนให้กับ
ประชาชนของเขาเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจนี่เขาไม่มีหน้ากากผ้า ไม่มีหน้ากากอนามัยหรือครับ  
ท่านน่าจะรู้ดีว่า ณ วินาทีนี้สิ่งท่ีประเทศเรามีแต่อารยประเทศไม่มี นั่นก็คือปี๊บ แทนท่ี 
พลเอก ประยุทธ์จะส านึกในโทษานุโทษของตน  
   (นายสิระ เจนจาคะ ได้ยืนและยกมือขึ้น) 
  นายสิระ เจนจาคะ (กรุงเทพมหานคร)  :  ท่านประธานครับ ขอประท้วงครับ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ยังครับ อย่าเพ่ิงครับ  
   นายสิระ เจนจาคะ (กรุงเทพมหานคร)  :  ผู้อภิปรายผิดข้อบังคับท่ี ๖๙ ครับ 
เสียดสีครับ ปี๊บ ให้ถอนครับ  
  นายชวน หลีกภัย  (ประธานสภาผู้ แทนราษฎร )   :  อย่ า เพิ่ งครับ  
ท่านนายกรัฐมนตรีไม่ได้ชื่อปี๊บนะครับ ไม่เป็นไร ฟังให้จบ 
   นายสิระ เจนจาคะ (กรุงเทพมหานคร)  :  ผู้อภิปรายวกวนมาตรงนี้นะครับ  
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  คุณวิโรจน์ครับ  
   นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ครับ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ถ้อยค าท่ีเราไม่ไว้วางใจ
แรง ๆ นี่ไม่เป็นไร แต่ต้องไม่เป็นการเสียดสีครับ  
   นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ครับ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ค าเสียดสีนี่เบากว่า 
   นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ดังนั้นผมถอนค าว่า  
ปี๊บ ครับ เพราะว่าท่านนายกรัฐมนตรีอาจจะไม่ต้องการป๊ีบแล้วครับ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ความจริงผมยังไม่ทราบว่า
ปี๊บคืออะไรนะครับ แต่ว่าผมเล่าให้ฟังว่าท่ีเขา 
   นายสิระ เจนจาคะ (กรุงเทพมหานคร)  :  :  คือถ้าอภิปรายอย่างนี้ผมว่านะ  
 
 



๕๔๒ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ          ดวงใจ ๒๔๐/๒ 
 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  เขาคุมเร่ืองการอภิปรายไว้ 
ไม่เสียดสี ไม่ดูถูก ไม่อะไรนี่ ความจริงแล้วเวลาอภิปรายถ้อยค าตรง ๆ นี่หนักกว่าด้วยซ้ าไป  
แต่ว่าเป็นการกล่าวหาโดยตรง แต่ว่าถ้อยค าท่ีเป็นการเสียดสีนี่เราพยายามละเว้นครับ เพราะ
สามารถว่าโดยตรงได้อยู่แล้วครับ  
   นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  เพื่อแสดงความเคารพ 
ต่อท่านประธาน ผมขอถอนครับ แทนท่ี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา จะส านึกในโทษานุโทษ
ของตนนะครับ แล้วกลับตัวกลับใจเป็นคนดี แต่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา กลับเหิมเกริม
ถล าลึก  
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  คุณวิโรจน์ครับ ขอถอน
ออกไปด้วย กลับตัวกลับใจเป็นคนดี แสดงว่าเดิมนี่ไม่ดีหรือครับ อ้ายนี่ขอร้องอย่านะครับ 
อย่าไปใช้ค านั้นครับ  
   นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ครับ เอาละครับ กลับตัว
กลับใจก็ไม่ได้นะครับท่านประธาน  
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ถอนค านี้ออกไปครับ 
   นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  แต่ พลเอก ประยุทธ์ กลับ
ถล าลึกครับ ปิดบังข้อมูลความผิดของตนนะครับ ใช้ประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๑๑๒ 
ฟ้องปิดปากกับคนท่ีออกมาตั้งค าถามเพื่อพิทักษ์ผลประโยชน์ของประชาชน พฤติกรรมลุแก่
อ านาจของ พลเอก ประยุทธ์เช่นนี้กลับสร้างความระคายเคืองเบื้องพระยุคลบาทให้หนัก
เพ่ิมขึ้นไปอีก  
   (นายสิระ เจนจาคะ ได้ยืนและยกมือขึ้น) 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  อันนี้คงไม่ได้ครับ  
คุณวิโรจน์ครับ ขอถอนด้วยครับ ตรงนี้นะครับ 
   นายสิระ เจนจาคะ (กรุงเทพมหานคร)  :  คือพ่อแม่ไม่สั่งสอนหรือว่ามันคือ
อะไร สถาบันนั่น 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  คุณสิระครับ คุณไม่มีสิทธิ 
ไปว่าเขาอย่างนั้นครับ  
  นายสิระ เจนจาคะ (กรุงเทพมหานคร)  :   ขอถอนครับ 



๕๔๓ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ          ดวงใจ ๒๔๐/๓ 
 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ถอนครับ แล้วถอนค านี้
ออกไปนะครับ  
  นายสิระ เจนจาคะ (กรุงเทพมหานคร)  :   ขอบคุณครับท่านประธาน 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ถอนไปคุณวิโรจน์ครับ 
    นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ครับ  
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ถอนไปนะครับ 
   นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :   ครับ พฤติกรรมท่ีไร้
สติปัญญา 
   (นางสาวปารีณา ไกรคุปต์ ได้ยืนและยกมือขึ้น) 
  นางสาวปารีณา ไกรคุปต์ (ราชบุรี)  :  ท่านประธานคะ ท่านประธานคะ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  เชิญครับ  
  นางสาวปารีณา ไกรคุปต์ (ราชบุรี)  :  ท่านประธานคะ ดิฉันขอประท้วง 
ท่านประธาน ข้อ ๙ ค่ะ อยากให้ท่านประธานควบคุมการประชุมนะคะ เพราะว่าวันนี้เรา
เหลืออีกแค่ ๑๓ นาทีเท่านั้นนะคะ แต่ว่า ๑๕ นาทีสุดท้ายนี่รู้สึกจะไปพาดพิงสถาบัน
พระมหากษัตริย์เยอะ จนท าให้สมาชิกรัฐสภานี่ไม่สบายใจเยอะ  
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  เตือนแล้วครับ 
  นางสาวปารีณา ไกรคุปต์ (ราชบุรี)  :  แล้วอย่างท่ีท่าน ขออนุญาตเอ่ยนาม 
ท่านสิระก็เอ่ยวาจาท่ีค่อนข้างจะไม่สุภาพแล้วได้ถอนไปแล้วว่าพ่อแม่ไม่สั่งสอน จริง ๆ บิดา
เขานะคะตัวดีเลยค่ะ ไลฟ์ (Live) สดเลยค่ะ จนถูกด าเนินคดีมาตรา ๑๑๒ ค่ะท่าน อาจจะ
เป็นสาเหตุที่ท าให้เขานี่ ๑๓ นาทีสุดท้ายนี่ พาดพิงสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่หยุดเลยค่ะท่าน  
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  คุณปารีณาครับ  
ผมขออนุญาตให้ถอน ถอนเถอะครับ อย่าไปล่วงเกิน ถอนนะครับ ลุกขึ้นถอนเถอะครับ  
ถอนครับ ถ้าไปล่วงเกินบรรพบุรุษเขา ถอนครับ  
   นางสาวปารีณา ไกรคุปต์ (ราชบุรี)  :  ถอนค่ะ  
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ครับ คุณวิโรจน์ครับ อยู่ใน 
พอแล้วนะครับ 
 



๕๔๔ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ          ดวงใจ ๒๔๐/๔ 
 
   นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ยังไม่จบนะครับท่าน  
  นายชวน หลีกภัย  (ประธานสภาผู้ แทนราษฎร )   :  เรื่ อ งสถาบัน
พระมหากษัตริย์พอแล้วครับ  
  นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ครับ ท่านประธานท่ีเคารพครับ 
พฤติกรรมท่ีไร้สติปัญญาไม่ฟังความคิดเห็นของแพทย์และผู้เชี่ยวชาญในวงการสาธารณสุข  
มีแต่ความกล้าท่ีจะท าเรื่องชั่วร้าย ก่อกรรมท าเข็ญกับประชาชน กล้าท่ีจะพาประชาชน 
ไปกระจุกความเสี่ ยงกับวัคซีนเพียงเจ้ า เดียว ท่ีผลิตโดยบริษัทเอกชนท่ีเพิ่ ง ได้ รับ 
การถ่ายทอดเทคโนโลยีและน่าจะไม่เคยผลิตวัคซีนมาก่อน ขัดกับแนวทางในการจัดหาวัคซีน
แบบกระจายความเสี่ยงท่ีนานาอารยประเทศได้กระท า กล้าท่ีจะน าเอาเงินภาษีของ
ประชาชน ๖๐๐ ล้านบาทไปอุดหนุนบริษัทเอกชนโดยขาดความโปร่งใส ปิดบังข้อมูล 
แก่ประชาชน พอถามก็ท้าให้ไปขอ พอขอก็อ้างมั่วซั่วยืนกรานท่ีจะไม่ให้ กล้าท่ีจะเผยแพร่ 
ข่าวเท็จ ข่าวปลอมเพื่อสร้างความหวาดกลัวในการฉีดวัคซีนให้กับประชาชน เพื่อปิดบัง
ความผิดของตนให้ประชาชนหลงเชื่อและยอมรับชะตากรรมกับปัญหาวัคซีนล่าช้าท่ีตนเอง 
เป็นผู้ก่อขึ้น และท่ีกล้าท่ีสุดนะครับ คือกล้าท่ีจะเป็นเหลือบ ริน้ ไร ปรสิตทีโ่หนน าเอาสถาบัน
พระมหากษัตริย์มาเป็นเกราะก าบังป้องกันการตรวจสอบ ปกป้องความผิดมหันต์ 
ท่ีตนได้ก่อกรรมท าเข็ญให้กับประชาชน กระทบกับพระเกียรติยศ สร้างความระคายเคือง 
 
                - ๒๔๑/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๔๕ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ         วิชชุดา ๒๔๑/๑ 
 
  (นายไพบูลย์ นิติตะวัน ได้ยืนและยกมือขึ้น) 
   นายไพบูลย์ นิติตะวัน (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ท่านประธานครับ ประท้วงครับ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ใจเย็นครับ  
  นายไพบูลย์ นิติตะวัน (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ท่านประธานครับ ขอประท้วง  
ข้อ ๖๙ แล้วก็ขอให้ท่านประธานใช้อ านาจตามบังคับ ข้อ ๑๘๒ เลยครับ ถ้าฝ่าฝืนสั่งให้ออก
จากที่ประชุมได้เลยครับ 
   นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ครับ ก็ขอท่านวิโรจน์ช่วย
ถอนข้อความท่ีเกี่ยวกับสถาบันท้ังหมดนะครับ 
   นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ท่านประธานครับ ผมพูด 
ตามญัตตินะครับ 
   นายสิระ เจนจาคะ (กรุงเทพมหานคร)  :  ท่านประธานครับ ถ้าไม่ถอน 
ผมจะไปนั่งตรงโน้นเลยนะครับ ผมขออนุญาตไปนั่งตรงโน้นครับ 
   นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ถ้อยค าตามญัตติไม่เป็นไรครับ 
เชิญต่อ ท่านวิโรจน์ครับ ถอนเถอะครับ 
   นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ครับ 
   นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  เชิญเลยครับ ไม่เป็นไรเลยครับ 
เชิญครับ ใจเย็น ๆ ครับ ประชุมก็อย่างนี้ละครับ ธรรมดา ท่านวิโรจน์ครับ ผมคิดว่าเราได้ใช้
เวลาพอสมควร 
   นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  จะสรุปแล้วครับ ๑ นาที
ครับท่านประธานแล้วก็ 
   นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  พยายามอย่าไปในเส้นทาง
อื่นนะครับ มาเส้นทางท่านนายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรี  
  นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :   ครับ 
   นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  เชิญครับ 
  นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  พฤติกรรมเช่นนี้อย่าหวังว่า
จะได้รับค าชื่นชมใด ๆ จากประชาชนไปท่ีไหนก็มีแต่เสียงก่นด่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
 



๕๔๖ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ         วิชชุดา ๒๔๑/๒ 
 
และนายอนุทิน ชาญวีรกูล เท่าท่ีท างานมีแต่ท าตัวหิวแสง กระหายแฟลต วัน ๆ จับแต่
ไมโครโฟน มักใหญ่ใฝ่สูง หมายจะน าเอาเงินภาษีของประชาชนไปสร้างซีน (Scene) ให้กับ
ตัวเอง คุยโม้ คุยโต โง่แล้วอยากนอนเตียง เอาชีวิตของราษฎรไปขึ้นเขียง เอาเศรษฐกิจ 
ปากท้องของประชาชน 
  (นายรังสิกร ทิมาตฤกะ ได้ยืนและยกมือขึ้น) 
   นายรังสิกร ทิมาตฤกะ (บุรีรัมย์)  :  ท่านประธานครับ ขออนุญาตประท้วงครับ 
ไม่ไหวครับ 
  (นางกรณิศ งามสุคนธ์รัตนา ได้ยืนและยกมือขึ้น) 
   นางกรณิศ งามสุคนธ์รัตนา (กรุงเทพมหานคร)  :  ท่านประธานคะ 
   นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :   เอาเศรษฐกิจปากท้อง 
ของประชาชนไปเสี่ยงกับบริษัทเอกชนท่ีเพิ่งได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและน่าจะไม่เคย  
ผลิตวัคซีนมาก่อน 
   นายรังสิกร ทิมาตฤกะ (บุรีรัมย์)  :   ท่านประธานท่ีเคารพครับ ขออนุญาต  
ประท้วงครับ ด้วยความเคารพครับ 
   นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  เชิญครับ อนุญาตให้ 
ประท้วงครับ เชิญผู้ประท้วงก่อนครับ  
   นางกรณิศ งามสุคนธ์รัตนา (กรุงเทพมหานคร)  :  เรียนท่านประธานค่ะ 
ดิฉัน กรณิศ งามสุคนธ์รัตนา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
   นายรังสิกร ทิมาตฤกะ (บุรีรัมย์)  :  ขออนุญาตกราบเรียนท่านประธาน 
ด้วยความเคารพ ด้วยความเกรงใจครับ ขออนุญาตประท้วงท่านประธานตามข้อบังคับ 
ข้อ ๙ ครับ เนื่องจากเวลาจะหมดแต่ว่าท่านผู้อภิปรายนั้นได้ฝ่าฝืนข้อบังคับ ข้อ ๖๙ ปราศรัย 
ดูหมิ่นดูแคลนท่านนายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีอย่างรุนแรงครับ ซึ่งไม่เกี่ยวกับญัตติ
ในเรื่องของอภิปรายไม่ไว้วางใจครับ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ครับ 
   นายรังสิกร ทิมาตฤกะ (บุรีรัมย์)  :  เป็นการดูแคลน เป็นเรื่องส่วนตัว  
เป็นเรื่องของการให้ร้าย เป็นเรื่องของการเกลียดชังครับ ขออนุญาตท่านประธานได้ควบคุม  
 



๕๔๗ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ         วิชชุดา ๒๔๑/๓ 
 
และปฏิบัติครับ เพราะเขาจะฉวยโอกาสพูดอย่างรวดเร็วครับ เพราะเขาจะฉวยโอกาสพูด
อย่างรวดเร็วครับ  
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  รับค าประท้วงนะครับ ผม
เห็นด้วยนะครับ ผมเรียนว่าผมเห็นด้วยถ้อยค าตอนหลังนั้นท่านวิโรจน์คงเตรียมมา เขียนมา 
แล้วก็อ่านไปตามนั้นรนุแรงนะครับ ผมเรียนว่ารุนแรงนะครับ 
   นางกรณิศ งามสุคนธ์รัตนา (กรุงเทพมหานคร)  :  ท่านประธานคะ 
   นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  เป็นการดูถูกดูหมิ่นเขามาก
ไป ไม่เป็นประเด็นโดยตรงในเรื่องไม่ไว้วางใจ ใช้ถ้อยค าท่ีแรงเกินไป ท่านวิโรจน์ครับอุตส่าห์
พูดมาตั้งเกือบ ๙๐ นาทีนะครับ อย่าให้เสียท่ีตอนท้าย อะไรท่ีไม่สุภาพถอนเถอะครับ 
   นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ครับ 
   นางกรณิศ งามสุคนธ์รัตนา (กรุงเทพมหานคร)  :  ท่านประธานคะ ดิฉัน 
ขอประท้วงท่านประธานค่ะ 
   นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ครับ 
   นางกรณิศ งามสุคนธ์รัตนา (กรุงเทพมหานคร)  :  ท่านประธานคะ  
ดิฉัน กรณิศ งามสุคนธ์รัตนา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตคลองเตยและวัฒนา พรรคพลังประชารัฐ 
ดิฉันขอประท้วงท่านประธานในข้อ ๙ (๓) และข้อ ๖๙ เพราะว่าท่านต้องช่วยรักษา 
ความสงบเรียบร้อยในสภาแห่งนี้  และท่ีส าคัญดิฉันขอประท้วงท่านประธานผ่านไปยัง 
ผู้อภิปรายท่ีกล่าวพาดพิงในส่วนของพระมหากษัตริย์และสถาบัน 
   นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  จบแล้วครับ  
  นางกรณิศ งามสุคนธ์รัตนา (กรุงเทพมหานคร)  :  ซ้ าแล้วซ้ าอีก 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  อย่าซ้ าครับ 
  นางกรณิศ งามสุคนธ์รัตนา (กรุงเทพมหานคร)  :  แล้วก็เสียดสีไม่ว่าจะเป็น
นายกรัฐมนตรีรวมไปถึงท่านรัฐมนตรี 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  อย่าหยิบขึ้นมาอีกเพราะว่า
ได้ เ ตื อนแล้ ว  แล้ วก็ ไ ด้ แนะน าแล้ ว  ส่ วนตอนสุ ด ท้ ายนั้ น ได้บอก ท่านแล้ วครับ  
เห็นด้วยกับผู้ประท้วงเมื่อสักครู่นี้ว่าช่วงท้ายนั้นถ้อยค ามันไม่เหมาะสม ท่านก็รับปากแล้วครับ 
ท่านต้องถอนไปแล้วครับ  



๕๔๘ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ         วิชชุดา ๒๔๑/๔ 
 
   นางกรณิศ งามสุคนธ์รัตนา (กรุงเทพมหานคร)  :  ก็ขอให้ท่านวินิจฉัย 
และตัดสินนะคะ ขอบคุณค่ะ 
   นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ครับ เชิญท่านวิโรจน์ครับ 
  นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ท่านประธานครับ ประชาชน
เขาหวังว่าเศรษฐกิจจะดีขึ้นเพราะวัคซีนครับ แต่สุดท้ายต้องสิ้นอนาคต 
  (นายสนอง เทพอักษรณรงค ์ได้ยืนและยกมือขึ้น) 
   นายสนอง เทพอักษรณรงค์ (บุรีรัมย์)  :  ท่านประธานท่ีเคารพครับ  
ขออนุญาตประท้วงท่านประธานตามข้อ ๙ ครับ กระผม สนอง เทพอักษรณรงค์ ครับ 
เมื่อสักครู่นี้ท่านประธานบอกให้ผู้อภิปรายได้ถอนค าพูด ยังไม่ได้ถอนครับ ท่านบอกว่าให้
ถอน เขาก็ ครับ ๆ เท่านั้นครับ ยังไม่ได้ถอนครับ  
   นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ครับ ๆ ก็คือถอนครับ  
   นายสนอง เทพอักษรณรงค์ (บุรีรัมย์)  :  ประการส าคัญปัญหาท่ีมันเกิดนี่ 
ถ้าหากว่าเราจะซื้อวัคซีนจากบริษัทไทยซัมมิทนี่ผมว่าหมดปัญหาเลย เปลี่ยนบริษัทไหมครับ 
   นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  เดี๋ยวก็ต้องถอนกันอีก 
   นายสนอง เทพอักษรณรงค์ (บุรีรัมย์)  :  รับรองได้รับความชื่นชมท้ังสภาครับ 
   นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  เอาละครับ เมื่อสักครู่นี้ 
ผมขอให้ท่านถอน ท่านครับ ผมถือว่าท่านได้ถอนแล้วครับ เชิญเลยครับ 
 

- ๒๔๒/๑ 
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   นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ท่านประธานท่ีเคารพครับ 
คนคู่นี้นะครับ ท้ังนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุข และ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะ ผอ. ศบค. แค่ผม
จะต้องเดินเฉียดใกล้ผมยังรู้สึกล าบากใจ แค่คิดว่าต้องหายใจเอาอากาศร่วมกันกับ ๒ คนนี้ 
ผมก็รู้สึกหมดอาลัยตายอยาก ผมจึงไม่อาจให้พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ด ารงต าแหน่ง
นายกรัฐมนตรีได้อีกต่อไป และไม่อาจไว้วางใจให้  นายอนุทิน ชาญวีรกูล ลูกน้องของ  
พลเอก ประยุทธ์ ให้ด ารงต าแหน่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุขได้เช่นกัน ขอบพระคุณครับท่านประธาน  
   นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ผมขอเรียนนะครับ  
ผมเห็นท่านวิโรจน์เขาอ่านข้อความเหล่านี้ในหนังสือ ซึ่งเขาไม่ได้ห้ามในการอ่าน แต่ว่า
อย่างไรก็ตามตอนสุดท้ายนี้ก็ไม่ถือว่าผิดข้อบังคับอะไรครับ เพราะฉะนั้นถ้าเราจะไม่รบกวน
เวลาท่านนายกรัฐมนตรี ท่านได้ขอชี้แจง แล้วก็ ท่านรองนายกรัฐมนตรีก็ขอชี้แจง  
ท่านนายกรัฐมนตรีและท่านรองนายกรัฐมนตรีมีสิทธิชี้แจงทุกประเด็น แล้วก็ผมคิดว่าเป็น
ประโยชน์กับพี่น้องประชาชนได้รู้ข้อเท็จจริงนะครับ หลังจากท่ีถูกข้อกล่าวหาแล้วพวกเรา
อย่าไปประวิงเวลาให้เสียเวลา ขอเชิญท่านนายกรัฐมนตรีครับ  
   พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา  (นายกรัฐมนตรีและรั ฐมนตรีว่ าการ
กระทรวงกลาโหม)  :  ขอบคุณครับท่านประธานสภาท่ีเคารพ สมาชิกทุกท่านนะครับ 
ผมก็จ าเป็นต้องออกมาชี้แจง จากค าอภิปรายของท่านก็มีการกล่าวถึงผมอยู่หลาย 
ประการด้วยกัน ในเรื่องความรับผิดชอบ ในเรื่องของการตัดสินใจ เรื่องของการใช้อ านาจ  
หรือการใช้จ่ายท่ีไม่สุจริตในท านองนี้ ผมคิดว่าข้อเท็จจริงมีอยู่แล้วนะครับ ผมก็จะตอบ 
เท่าท่ีผมควรจะตอบ ไม่อยากไปต่อความยาวสาวความยืด เพราะผมก็ไม่ใช่นักโต้วาที  
เหมือนกัน เพราะฉะนั้นในส่วนตรงนี้ผมเรียนว่าการบริหารจัดการดูแลเรื่องเศรษฐกิจ  
และโควิด (COVID)  เรารู้ถึ งความเดือดร้อนของประชาชนท่ีมีค ากล่าวหลายส่วน 
ท้ังภาคเอกชน ธุรกิจ คนมีรายได้น้อย อะไรก็แล้วแต่ เรารู้ว่าเดือดร้อน ถ้าผมอยู่ตรงนี้ 
ผมไม่รู้มันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้ ก็รู้เท่ากันล่ะครับ ผมอาจจะรู้มากกว่าท่านเพราะมีข้อมูล  
มากกว่าท่าน แล้วผมก็ได้เปิดจากกูเกิล (Google) เปิดอะไรมาอย่างเดียว ต้องเอาบริบท 
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ของประเทศไทย เอาคนท่ีมีส่วนร่วมในประเทศมาหารือร่วมกันด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ในการบริหารงานใน ศบค. ไม่ใช่ผมมีอ านาจสั่งท้ังหมด อยู่ดี ๆ ผมจะไปสั่งได้อย่ างไร 
ผมไม่ ใช่หมอนี่ครับ แต่ผมฟังหมอ ฟังผู้มีประสบการณ์ ฟังกระทรวงท่ีมีส่วนร่วม  
แพทย์อาวุโส แพทยสภา ทุกคนเขาเป็นคณะท างานท้ังหมดนะครับ ผมก็ต้องน าข้อมูลทุกอัน 
ทุกประการมาดูในเรื่องท้ังมาตรการ ในเรื่องของควบคุมการแพร่ระบาด ป้องกัน 
การแพร่กระจาย การรักษา ตลอดไปถึงการท าให้ได้รับวัคซีนโดยเร็วท่ีสุด ผมไม่ได้ต้องการให้
ได้ช้าอยู่แล้วแต่เดี๋ยวลองฟังท่านรองนายกรัฐมนตรีจะพูดต่อไปนะครับ สถานการณ์โรคนั้น
เราถือว่าเราท าได้ดีกว่าอีกหลายประเทศ คราวนี้เราก็ยังคงเผชิญความเดือดร้อนกันอยู่ 
เพราะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามท าให้ดีขึ้น ๆ เราก็เชื่อมั่นว่าทุกอย่างเกิดความร่วมมือท้ัง 
ภาคประชาชนภาคเอกชน ต่าง ๆ เหล่านี้ ธุรกิจต่าง ๆ เราก็ดูแลทุกภาคส่วน มันก็น่าจะดีขึ้น 
ในเร็ววันนะครับถ้าไปมองประเมินว่าปีหน้า ปีโน้น ปีนี้ ปีนั้น มันอาจจะมากเกินไปหรือเปล่า 
ผมก็ไม่แน่ใจสถานการณ์การฉีดวัคซีนนั้นมันจะได้ผล ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์หรือเปล่า มันก็ต้องรอดู
ต่อไปอีกเหมือนกันนะครับ เพราะหลายอย่างท่ีจะต้องมาพิจารณาร่วมกัน เพราะเป็นวัคซีน 
ท่ีเขาเรียกว่าภาวะฉุกเฉิน ฉุกเฉินนะครับ ไม่ได้ฉีดปกติ เป็นไข้หวัดใหญ่ธรรมดาท่ัวไป 
ระมัดระวังตรงนี้ไว้ด้วยแล้วกัน สิ่งท่ีส าคัญท่ีสุดก็คือผมชื่นชมนะครับ โดยเฉพาะสปิริต (Spirit) 
ของคนไทยการท างานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยของบุคลากรทางการแพทย์ บริการอะไรต่าง ๆ 
ท้ังหมดเจ้าหน้าท่ีทุกภาคส่วนท่ีช่วยกันเสียสละความสะดวกสบายส่วนตัวเพื่อประโยชน์
ส่วนรวม และประชาชนท่ียอมสวมหน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือ เว้นระยะห่าง ถึงแม้จะมีวัคซีน 
มันก็ยังคงต้องใช้อยู่ ผมคิดว่าอย่างไรเราก็จะได้ปลอดภัยตัวเอง เพราะฉะนั้นสถานการณ์  
ท่ีเกิดโรคระบาดนี้ขึ้นท่ัวโลกนั้นมีส่งผลกระทบไม่ใช่ประเทศไทยประเทศเดียว หลายประเทศ 
เขามีผลกระทบไปด้วย ท าอย่างไรเราจะท าให้ผลกระทบนั้นไม่มากนัก ไม่ขยายไปกว้างมากนัก  
มีเกิดเหตุ ควบคุม ตรวจสอบ ติดตาม อะไรต่าง ๆ เราก็ควบคุมได้เป็นระยะ ๆ มาโดยตลอดนะครับ 
ปัญหาท่ีมันเกิดขึ้นก็แก้กันไป มันก็ต้องท างานแบบนั้นบ้าง เพราะคนเราประกอบด้วยคนตั้ง 
๖๗ ล้านคน เพราะฉะนั้นในเรื่องของการท่องเท่ียว รายได้ท่ีท่านบอกว่าลดลง ๆ ตรงโน้น 
ตรงนี้ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
         - ๒๔๓/๑ 
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เราพึ่งการท่องเท่ียวกับการส่งออก เราก็ต้องไปเพิ่มปริมาณการส่งออกให้มากขึ้น หรือผลิต
สินค้าท่ีมีมูลค่าให้มากขึ้น ปรับปรุงพืชทางการเกษตรให้มีราคาสูงขึ้น มีเกษตรคุณภาพ 
เศรษฐกิจบีซีจี (BCG) นั่นผมพูดถึงด้านเศรษฐกิจในภาพรวมมหภาค การลงทุนในประเทศ 
ต่างประเทศ ผมท าท้ังหมดนะครับกราบเรียนให้ทราบเพื่อจะได้รู้ว่ารัฐบาลไม่ได้นั่งนอน 
เฉย ๆ อย่างท่ีท่านว่า ท างานเช้าชามเย็นชาม ไม่มีหรอกครับ เรื่องการท่องเท่ียวนั้นมี  
๔ ประเทศในโลกท่ีสร้างรายได้จากการท่องเท่ียวได้มหาศาลเท่ากับไทย สเปน ฝรั่งเศส 
สหราชอาณาจักร อิตาลี ประเทศเหล่านี้เศรษฐกิจถดถอย ๑๐ เปอร์เซ็นต์นะครับ สเปน
เศรษฐกิจถึง ๑๒ เปอร์เซ็นต์ ประเทศไทยถดถอย ๖.๖ เปอร์เซ็นต์ ประเทศไทยถือเป็น  
๕ ประเทศท่ีท ารายได้จากการท่องเท่ียวเข้าประเทศได้มากท่ีสุด ถ้าไม่นับประเทศ
สหรัฐอเมริกา เพราะฉะนั้นวันนี้เป็นตัวอย่างท่ีดีเมื่อเราเจอโรคระบาดท าให้การท่องเท่ียว
ลดลง รายได้เราลดลงแน่นอน ภาษีก็ลดลง ต่าง ๆ ลดลงหมดนะครับ นี่คือข้อเท็จจริง 
ท่ีรัฐบาลนี้จะต้องปรับโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่ให้ได้ ซึ่งอยู่ในแผนงานด าเนินการมาหลาย
อย่างแล้ว เพราะฉะนั้นถ้าพูดกันเรื่องท่ีเป็นปัญหาเป็นความขัดแย้งมาตลอดมันจะไม่เกิด
อะไรใหม่ ๆ ขึ้นมาได้เลย และผมก็เป็นกังวลว่าการพูดในเรื่องวัคซีนมาก ๆ เข้าจะมีปัญหา 
ในการท่ีเขาจะส่งมาหรือไม่ส่งมา ผมไม่อยากให้วัคซีนเป็นปัญหาทางการเมืองในประเทศ 
ใด ๆ ก็ตาม ระมัดระวังด้วยนะครับ รับผิดชอบด้วยนะครับ ท่ีจองไปแล้วอะไรไปแล้วอย่าให้มี
ปัญหาก็แล้วกัน ถ้ามีปัญหาจ าค าพูดของท่านไว้ด้วยรับผิดชอบ ผมไม่ไปคาดโทษอะไรหรอก 
เอาแค่ที่ตกลงกันแล้วถ้าเขาไม่ให้มาตอนนี้เพราะสาเหตุที่มาจากตรงนี้ก็มีเร่ืองกันละ  
  ในเรื่องของเรานั้นเราก็ปิดประเทศเร็วแล้วก็เจ็บแบบท่ีสุด แต่ท้ายสุดมันก็
ผ่านระยะท่ี ๑ มาได้อย่างสวยงาม ถึงแม้จะมีการแพร่ระบาดก็ตาม ระยะท่ี ๒ เราก็คุมได้อีก 
ถ้าหากว่าทุกคนร่วมมือกันอย่างนี้มันก็จะดีขึ้น เห็นใจคนท างานสิครับ พวกผมไม่ได้ท างาน
เช้าชามเย็นชาม ไม่ได้ท างานบนจอโทรศัพท์หรือข้อมูลต่าง ๆ อย่างเดียว ฟังคนพูด ฟังหมอพูด 
บุคลากรทางการแพทย์พูด ประชาชนพูด จะเร็วเกินไปหรือช้าเกินไปเหล่านี้เดี๋ยวทาง 
ท่านรองนายกรัฐมนตรีคงจะพูดให้ฟังนะครับ ผมก็รับฟังมาจากทุกทีมท่ีเกี่ยวข้อง  
ท้ังภาคธุรกิจเอกชนต่าง ๆ อะไรท่ีจะท าให้เกิดความช้าเชื่องข้า อะไรท่ีจะท าให้เกิดปัญหา 
ผมขอร้องนะครับอย่าพูดอีกเลยในเรื่องเหล่านี้นะครับ ตามท่ีท่านประธานได้กรุณากล่าว  
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ไปแล้วนะครับ เพราะฉะนั้นสิ่งส าคัญที่สุดก็คือผมตอบท่านด้วยความสบายใจ เพราะผมถือว่า 
ผมก็ท าดีท่ีสุดมันอาจจะไม่ดีท่ีสุดในสายตาท่าน แต่ดีท่ีสุดเท่าท่ีผมท าได้ ผมอาจจะท าได้
ดีกว่านี้อีก ถ้าสถานการณ์บางอย่างมันดีกว่านี้ ไม่ต้องเป็นภาระเรื่องโน้นเรื่องนี้เรื่องอะไรต่าง ๆ 
มากมายข้างสถานการณ์บางอย่างมันดีกว่านี้ ไม่ต้องเป็นภาระเรื่องโน้นเรื่องนี้เรื่องอะไรต่าง ๆ 
มากมายข้างนอก จนกระท่ังงานบางงานแทบจะมีปัญหาไม่มีเวลาท า เรื่องท่ีไม่ควรจะเกิดขึ้น
ในประเทศไทยในเวลานี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงโควิด (COVID) ก็บอกไปให้รับทราบนะครับ 
การแพร่ระบาดโควิด-๑๙ (COVID-19) เป็นเชื่อไวรัสตัวใหม่ท่ีเกิดขึ้นปี ๒๐๑๙ และวันนี ้
ได้มีการคิดค้นพัฒนามาแล้ว หลายประเทศมีผู้ติดเชื้อหลัก ๑๐ ล้านคน ติดเชื้อท่ัวโลก 
หลายล้านคน รอบบ้านเราก็หลายหมื่นคน รัฐบาลไม่เคยชักช้านะครับ คือไม่ได้ท างานปั๊บ
แล้วสั่งปุ๊บ แล้วออกปุ๊บวันนี้มันไม่ได้หรอกการเจรจา การพูดคุย การลงนามสัญญาอะไรต่าง ๆ 
มันก็ต้องทยอยมา ถ้าไม่ท าแบบนี้ ท่ี เซ็นมามันก็ ไม่ ได้ เซ็นอยู่ดี  ไม่ ได้ท าเมื่อวานนี้ 
แล้วมาเซ็นวันนี้ เมื่อไร มันต้องเจรจามาต่อเนื่อง เราได้เริ่มมาตั้งแต่แรก ๆ แล้วท่ีมี  
การหารือใน ศบค. มาแล้ว กราบเรียนเพื่อทราบ พูดมันง่าย  ลองไปท าดูเองก็จะรู้ว่า 
มันเป็นอย่างไร พูดมันปึ๊บ ๆ มันก็ดูเร็ว ดูดี ดูเก่ง ไม่เคยนิ่งนอนใจ เราต้องมีการพิจารณา
อย่างรอบคอบในการเลือกวัคซีนที่ปลอดภัยเหมาะสมกับประเทศไทย  
  ในส่วนของประเทศต่าง ๆ ท่ีได้รับการฉีดไปแล้วมากบ้างน้อยบ้าง อันนี้เดี๋ยว 
ท่านรองนายกรัฐมนตรีจะขี้แจงให้ทราบถึงความเป็นไปเป็นมานะครับ วันนี้เราก็พยายามท า
อย่างเต็มท่ี แผนการกระจายวัคซีนด าเนินการอยู่นะครับ ก็คงจะมีหลายระลอกด้วยกัน 
เพราะทุกประเทศไม่ใช่สั่งจอง ๑๐๐ ล้านโดส (Dose) ๑,๐๐๐ ล้านโดส (Dose) แล้วมา 
วันเดียว ไม่มีทางหรอกครับ เพราะแจกจ่ายไปท่ัวโลกเขาก็ผลิตให้ตามจ านวนท่ีทยอยให้มา 
ของเราโชคดีที่เรามีผลิตในประเทศเราก็อาจจะได้พิเศษตรงนี้ด้วย อันนี้คือสิ่งท่ีเราได้มาผมไม่
ไปก้าวล่วงอะไรท้ังสิ้น แล้วก็จะบอกว่าไม่เคยผลิต มีวัคซีนตั้งหลายตัวท่ีท าอยู่ท่ีนี่ อันนี้ 
เป็นเทคโนโลยีใหม่เข้ามาเราก็จ าเป็นต้องด าเนินการนะครับ สิ่งส าคัญท่ีสุดก็คือวันนี้ผมได้รับ
ข้อมูลผมก็ต้องฟังทุกคน ฟังคนด้วย ฟังประชาชนด้วย คนไทยพร้อมฉีดวัคซีนเกือบ  
๘๐ เปอร์เซ็นต์ ไม่อยากฉีดประมาณสัก ๑๐ เปอร์เซ็นต์ ------------------------------------------ 
 
               - ๒๔๔/๑ 



๕๕๓ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ          นฤมล ๒๔๔/๑ 
 
ลังเลอยู่อีก ๑๐ เปอร์เซ็นต์ ผมก็ไม่แน่ใจว่าท่านอยู่กลุ่มไหนเหมือนกันนะ น่าจะอยู่กลุ่มลังเล
หรือไม่ยอมไม่ฉีดก็ไม่รู้เหมือนกัน ไม่อยากฉีดวัคซีน ผลส ารวจระดับ ๗ มี ๕๘.๕ เปอร์เซ็นต์ 
คืออยากฉีดมากที่สุดนะ ระดับ ๖ มี ๙.๒ เปอร์เซ็นต์ ระดับ ๕ มี ๑๒ เปอร์เซ็นต์ นี่คือกลุ่มนี้ 
๗  ๖  ๕ นี่ ๕๘.๕ ก็คือครึ่งหนึ่งของคนในประเทศอยากฉีดนะ ต่อมาในกลุ่มท่ี ๒ มีระดับ ๔ 
คือ ๑๐.๒ เปอร์เซ็นต์เป็นกลุ่มท่ีลังเลจะฉีดดีไม่ฉีดดี รอดูเพื่อนฉีดไปก่อน ลังเลนะ ระดับ ๓  
๒  ๑ อันนี้ไม่ค่อยอยากจะฉีดวัคซีนเป็น ๑๐.๑ เปอร์เซ็นต์ นี่คือสัดส่วนของท่ีถามคนไทย 
ในเวลานี้ เขาคงจะรอกันล่ะครับเมื่อวัคซีนเข้ามาแล้วฉีดเข็มแรก ลอต (Lot) แรกแล้วมันจะ
เกิดอะไรขึ้น เปอร์เซ็นต์เหล่านี้มันก็อาจจะเพิ่มขึ้น ผมก็หวังอย่างยิ่งว่าจะเพิ่มขึ้น แล้วเรา 
ก็จะต้องจัดหาวัคซีนให้เพิ่มมากขึ้น วันนี้วัคซีนก็ผลิตจากหลายบริษัท หลายประเทศท่ัวโลก
นะครับ ผมคิดว่าในช่วงแรก ๆ มันเป็นอย่างนี้ล่ะ มันแกว่งอย่างนี้ ราคา จ านวน เป็นอย่างนี้
เพราะมันแข่งกัน แต่เมื่อสักระยะหนึ่งผมแน่ใจว่ามันค่อนข้างจะดีขึ้นนะ สถานการณ์เมื่อมี
การผลิตท่ีเพียงพอนะครับ เพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องท่ีกราบเรียนเพื่อทราบนะครับ  
ท่านมองดูต่างประเทศนะครับ ถ้าวัคซีนปลอดภัยและมีประสิทธิภาพท่านจะฉีดวัคซีนหรือไม่ 
ผลส ารวจในประชากร ๑๙ ประเทศ ค่าเฉลี่ย ๗๑.๕ จะฉีดวัคซีน ๗๗.๕ มากกว่าของเรานิดหนึ่ง 
ของเรา ๕๘.๕ ประเทศท่ีมีสัดส่วนผู้อยากฉีดวัคซีนสูงสุดคือประเทศจีน รัสเซีย มาล าดับสุดท้าย
มีผู้ประสงค์จะฉีดเพียง ๕๔.๘๕ เปอร์เซ็นต์ ถ้าเรียงล าดับประเทศท่ีอยากจะฉีดวัคซีน ได้แก่ 
บราซิล ระดับ ๒ แอฟริกาใต้ เกาหลีใต้ เม็กซิโก สหรัฐอเมริกา อินเดีย สเปน ถ้า ๕ ประเทศ
รั้งท้าย รัสเซีย โปแลนด์ ฝรั่งเศส ไนจีเรีย สวีเดน จะเห็นว่าไทยอยู่อันดับ ๕ ของโลก ถือว่า
เป็นการพัฒนาเชิงบวก ทัศนคติทางบวกท่ีจะยอมรับการฉีดวัคซีน ก็มีผูบ้ริการในหมู่เพื่อนฝูง
จะฉีดวัคซีนหรือไม่อย่างไร ขึ้นอยู่กับอายุ ขึ้นอยู่กับเพศ ขึ้นอยู่กับข้อพึงระมัดระวังท่ีบริษัท
เขาแนะน ามาในการใช้วัคซีน มันอยู่ ในตรงนี้ ท้ังหมดล่ะ ระดับการศึกษา ทัศนคติ  
ประสบการณ์ของการฉีดวัคซีนว่าเจ็บมากหรือเจ็บน้อย กลัวเข็มหรือไม่นั่นก็อีกพวกหนึ่ง 
ลักษณะอาชีพการงานนี่มีความเสี่ยงหรือไม่ มีโรคประจ าตัวหรือไม่ เพราะฉะนั้นอันนี้ 
ก็น ามาสู่ในการพิจารณาด้วย เราต้องมองท้ังหลักการเหตุผล ท้ังในประเทศ ต่างประเทศ 
กฎหมาย กระบวนการฟังประชาชน เราต้องฟังประชาชนไปด้วยนะครับ  
 
 



๕๕๔ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ          นฤมล ๒๔๔/๒ 
 
  สิ่งส าคัญอีกประการหนึ่งท่ีเป็นข้อยืนยันนะครับ ข้อยืนยันว่าในเรื่องของ 
การใช้หน้ากากนี่ถึงแม้ท่านจะบอกว่า เราท าไมไม่ได้วัคซีนท้ังหมด แล้วจะท าอย่างไร  
อะไร อย่างไร ผมคิดว่ามีค ายืนยันอยู่แล้วจากต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาบัน 
หรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เขาบอกมาแล้วว่าการใช้หน้ากากนี่สามารถป้องกันอันตรายได้ 
เกิน ๙๐ กว่าเปอร์เซ็นต์ ๙๐ กว่าเปอร์เซ็นต์ใส่ให้มันถูก ไม่ใช่ห้อยท่ีคอ เปิดรูรั่วเลยจมูก  
ใส่แว่นแล้วไม่ใช่ไอขึ้นมาใส่ตา ถ้าไม่รักตัวเองก็รักคนอื่นเขาด้วย ใครท่ีไม่ค่อยใส่ ใส่ให้มัน
ถูกต้องด้วย มีประสิทธิภาพในการป้องกันสูงถึง ๙๖.๕ เปอร์เซ็นต์ วันนี้ต้องเอามาช่วยกันทั้ง 
๒ อย่าง ของซีดีซี (CDC) จะต้องไม่ให้อากาศเข้าทางข้างได้ สวมให้ถูกวิธี ถ้าหากว่ามีรูรั่ว
เมื่อไรก็ตามประสิทธิภาพจะลดลงไปเหลือ ๕๖ เปอร์เซ็นต์ แล้วกรุณาตรวจสอบการใส่
หน้ากากให้ถูกต้องด้วย ไม่ว่าจะเป็นหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย อันนี้ต่างประเทศ 
เขาวิจัยวิเคราะห์มาแล้ว เราก็ควรจะต้องพึ่งพาหลาย ๆ อย่างไปพร้อมกัน แต่ไม่ใช่ว่าเราจะ
รอไม่ท าอะไรเลย ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับ  
  เรื่องส าคัญอีกประการหนึ่งท่ีทุกคนต้องน่ายินดีกับผมไปด้วย ข่าวดีเรื่องไทย
สามารถทดลองฉีดวัคซีนของไทยเอง เฟส ๑ (Phase 1) ในมนุษย์ได้แล้ว เริ่มเดือนมีนาคม 
๒๕๖๔ เป็นการพัฒนาวิจัยวัคซีนโควิด-๑๙ (COVID-19)  ของมหาวิทยาลัยมหิดล  
มีความร่วมมือระหว่างสถาบันวัคซีนแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข องค์การเภสัชกรรม  
และมหาวิทยาลัยมหิดล จะมีการพัฒนาวัคซีนคู่ขนานไปกับวัคซีนเอ็มอาร์เอ็นเอ (mRNA) 
ของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แล้วบางทีมท่ีใช้โปรตีนเป็นฐานของคณะ
เภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บริษัท ใบยา ไฟโตฟาร์ม วัคซีนนี้องค์การเภสัชกรรม
จะด าเนินการร่วมกับสถาบันวัคซีนแห่งชาติเป็นเทคโนโลยีวัคซีนเชื้อตาย ท่ีจะน าไวรัส 
มาเพาะเล้ียง เพ่ิมจ านวนในไข่ไก่ฟัก ก็จะมีจุดเด่นอยู่หลายประเด็นด้วยกัน -------------------- 
 

- ๒๔๕/๑ 
 
 
 
 



๕๕๕ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ          จีรนุช ๒๔๕/๑ 
 
เทคโนโลยีเชื้อตายมีความปลอดภัยค่อนข้างสูง ผลข้างเคียงน้อย มีความเชื่อใจได้ เนื่องจาก
เป็นเทคโนโลยีท่ีใช้ในการผลิตวัคซีนในโลกของเรามาหลายสิบปี รวมท้ังวัคซีนไข้หวัดใหญ่
ด้วย สามารถเก็บดูแลได้ง่าย อุณหภูมิตู้เย็นธรรมดา ๒.๘ องศาเซลเซียส การเพาะเลี้ยงไวรัส
นั้นใช้วิธีการไข่ไก่ฟักนะครับ เราคุ้นเคยอยู่แล้วในการผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่ทุกปีท่ีผ่านมา  
ซึ่งเราตั้งเป้าไว้ว่าจะผลิตได้ปีละ ๒๕-๓๐ ล้านเข็ม และอาจจะเพิ่มถึง ๖๐ ล้านเข็มต่อป ี
ได้ด้วย อันนี้เป็นสิ่งท่ีเราคาดหวัง เราสนับสนุน ให้การสนับสนุนในทุกมิติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในเรื่องของการวิจัยพัฒนาในประเทศไทยนะครับ จุดเริ่มต้นท่ีประเทศไทยได้ประสานกับ
สถาบันพีเอทีเอช (PATH) ของสหรัฐอเมริกา ได้น าไวรัสต้นก าเนิดที่ตัดแต่งพันธุกรรมมาจาก
ไวรัสนิวคาสเซิล (Virus Newcastle) ซึ่งไม่ก่อให้เกิดโรคโควิด-๑๙ (COVID-19) มาท าให้มี
หนามแหลมหรือเอสโพรทีน (S Protein) หลังจากนั้นน าไวรัสดังกล่าวมาเพิ่มจ านวนในไข่ไก่
ฟักท่ีศูนย์ผลิตวัคซีนท่ีจังหวัดสระบุรี เมื่อได้จ านวนท่ีมากพอก็จะน ามาท าให้ไวรัสตายเพื่อใช้
เป็นวัคซีนนะครับ นี่คืออนาคตของเราจะเริ่มเฟส ๑ (Phase 1) ในเดือนหน้านี้คือมีนาคม 
๒๕๖๔ ใช่ไหม เฟส ๒ (Phase 2) เมษายน พฤษภาคม ๒๕๖๔ เฟส ๓ (Phase 3) ปลายปี 
ถ้าเราท าได้อย่างนี้จริงก็ใช้เวลาอีกประมาณสักปีหนึ่ง ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ น่าจะจดทะเบียน
ได้ถ้ามันมีผลส าเร็จตามนี้นะครับ ตามเฟส (Phase) ท่ีก าหนดไว้แล้ว ก็ต้องขอชื่นชม
คณะวิจัยวัคซีนของไทย มันจะก่อให้เกิดรายได้ขึ้นมาเยอะแยะ จะต้องมีการทดสอบ
อาสาสมัครเฟส ๑ (Phase 1) จ านวน ๒๑๐ คน เฟส ๒ (Phase 2) เพิ่มเป็น ๒๕๐ คน  
เฟส ๓ (Phase 3) ต้องไปท าในประเทศท่ีมีการติดเชื้อเป็นจ านวนมาก ในส่วนของก่อนจะถึง
เฟส ๑ (Phase 1) ในมนุษย์นั้นเราได้ส่งวัคซีนดังกล่าวไปทดสอบความปลอดภัยในหนูท่ี
ประเทศอินเดียพบว่าปลอดภัยดีนะครับ นอกจากนั้นทดสอบในหนูแฮมสเตอร์ 
ท่ีสหรัฐอเมริกาก็ได้ผลดีอีก เป็นข่าวดีมากส าหรับประเทศไทยนะครับ นอกจากเราจะมีวัคซีน
ท่ีน าเข้าจากประเทศจีน ไม่ว่าจะซิโนแวค (Sinovac) แอสตร้าเซเนก้า (AstraZeneca)  
นะครับ ของซิโนแวค (Sinovac) นั้นเป็นเทคโนโลยีเช้ือตาย ต่างจากของซิโนแวค (Sinovac) 
นะครับ เราจะมีวัคซีนท่ีผลิตเองได้ในอนาคตอีก ๓ แหล่งด้วยกัน ท้ังซื้อ ท้ังผลิตในโรงงาน
ของเราท่ีมีอยู่ ท้ังในส่วนของวิจัยพัฒนาของสถาบันวัคซีนร่วมกับองค์การเภสัชกรรมดังกล่าว 
นั่นคือการเดินหน้าไปสู่ให้ประเทศไทยนั้นเป็นฮับ (Hub) เรื่องสุขภาพ เราเป็นประเทศ 
 



๕๕๖ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ          จีรนุช ๒๔๕/๒ 
 
ท่ีมีสุขภาพท่ีดี ท่ีสุดอยู่แล้วในขณะนี้  และเราจะได้ เป็นแหล่งในการรักษาพยาบาล  
แหล่งในการมาเยี่ยมเยือน ท่องเท่ียว พบปะ รัฐบาลคิดในภาพกว้างท้ังหมด มันยึดโยง
ท้ังหมด ไม่ว่าจะด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ เศรษฐกิจบน กลาง ล่าง เศรษฐกิจในประเทศ  
นอกประเทศ ผมเอาตัวเลขมาพูด ท่านก็ตีตรงนี้ ตีตรงโน้นไปตรงนี้มา ผมว่ามันก็เป็น 
การท างานท่ียากพอสมควร แต่เอาละผมก็ฟังท่าน ก็ขอบคุณในค าแนะน าของท่านทุกคนนะครับ 
จากนี้ไปผมขออนุญาตให้รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ชี้แจง  
ในรายละเอียดนะครับ ขอบคุณครับ 
 นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ขอบคุณครับ ต่อไป 
ท่านรองนายกรัฐมนตรีครับ เชิญครับ 
 นายอนุทิน ชาญวีรกูล (รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุข)  :  กราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรท่ีเคารพ กระผม นายอนุทิน  
ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขครับ จริง ๆ แล้ว 
ผมเตรียมไว้ว่าจะรอให้ท่านสมาชิกท่ีจะอภิปรายเกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุขท้ัง ๓ ท่าน 
ได้อภิปรายจนจบสิ้นแล้ว ผมจะได้เตรียมข้อมูลท่ีมีท้ังเนื้อหาสาระและประโยชน์มาชี้แจง
ทีเดียว แต่ท่านประธานครับ พอเจอค าว่า ส าเนียงส่อภาษา กิริยาส่อสกุล แล้วคนท่ีเข้า
คุณสมบัตินี้มาใช้สภาผู้แทนราษฎรอันทรงเกียรติแห่งนี้กล่าวโกหกค าโต เพื่อให้เกิด 
ความสับสนกับพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องสุขภาพซึ่งเป็นเรื่องท่ีส าคัญมาก 
ท่ามกลางสถานการณ์โรคระบาดท่ีร้ายแรง แทนท่ีจะมาปลอบให้ก าลังใจซึ่ง กันและกัน  
กลับน าข้อมูลท่ีไปเช็ก (Check) ตามโซเชียลมีเดีย (Social media) ไม่มีการพิสูจน์ให้เห็นว่า
มีข้อเท็จจริงอย่างไรนะครับ มาเผยแพร่ในสภาอันทรงเกียรติแห่งนี้ แล้วก็ถ่ายทอดไปยัง  
พี่น้องประชาชนท้ังประเทศด้วย ผมเลยมีความจ าเป็นต้องขออนุญาตท่านประธานว่าต้อง 
ขออนุญาตลุกขึ้นมาแก้เฉพาะในส่วนท่ีเขาโกหกนะครับ เขาเริ่มมาว่ามหากาพย์วัคซีน วันนี้
จะช าแหละรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข --------------------------------------------------- 
 
               - ๒๔๖/๑ 
 
 



๕๕๗ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ    วัชรี ๒๔๖/๑ 
 
เขาบอกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นคนท่ีน่ารังเกียจอยู่ใกล้ ๆ ก็ยังไม่อยากจะ  
อยู่ด้วย เมื่อสักครู่นี้เจอหน้าห้องน้ านี่กราบแทบถึงอกนะครับ ท าไมต้องมาว่ากันเรื่องนี้  
เราไม่ได้เกลียดกัน เราไม่รู้จักกันด้วยซ้ า ถ้าผมพูดบ้างละว่าผมขึ้นมาบนนี้ผมรีบเอาแอลกอฮอล์
ฉีดตรงเน็กไท (Necktie) ผมท่านจะรู้สึกอย่างไรนะครับ เพราะฉะนั้นผมขออนุญาตเรียนให้ 
ท่านประธานท่ีเคารพผ่านไปยังพี่น้องประชาชนว่าผมขอให้ค ายืนยันครับว่าภายในเดือน
กุมภาพันธ์วัคซีนล็อต (Lot) แรกจะมาถึงเมืองไทย และจะพยายามฉีดให้เร็วท่ีสุด ผมขอให้
ค ายืนยันครับว่าภายในเดือนมีนาคมวัคซีนล็อต (Lot) ท่ี ๒ จะมาถึงเมืองไทย ๘๐๐,๐๐๐ โดส 
(Dose) เดือนกุมภาพันธ์ ๒๐๐,๐๐๐ โดส (Dose) ขออภัยไม่ได้บอกจ านวน ภายในเดือนเมษายน
วัคซีนล็อต (Lot) ท่ี ๓ อีก ๑ ล้านโดส (Dose) จะมาถึงเมืองไทย ภายในปลายเดือนพฤษภาคม
หรือต้นมิถุนายนวัคซีนท่ีผลิตในประเทศไทย แต่ยี่ห้อแอสตราเซเนก้านะครับ ไม่ใช่ยี่ห้อ
สยามไบโอไซเอนซ์ จะท าการส่งและได้รับการน าไปฉีดให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยจนครบถ้วน 
ผมเรียนท่านประธานครับว่าท่ีท่านผู้อภิปรายเขาบอกว่าผมมีความล่าช้าเอ้อระเหยลอยชาย
กับเรื่องวัคซีน ท่านพึงทราบไว้เถอะครับว่าตั้งแต่มีค าว่า โควิด (COVID) เข้ามาในสมองผมนี่ 
ค าต่อไปท่ีผมคิดก็คือวัคซีนครับ นี่คือเหตุผลท่ีสถาบันวัคซีนแห่งชาติถึงได้รับการสนับสนุน  
ในงบประมาณถึง ๓,๐๐๐ ล้านบาท โดยตัวเลขกลม ๆ นะครับ ให้ไปด าเนินการทุกวิถีทาง 
ไม่ว่าจะเป็นการร่วมมือ ร่วมศึกษา ร่วมพัฒนา หรือแม้กระท่ังจัดซื้อถ้ามีความจ าเป็น ทุกอย่าง
ได้รับการสนับสนุนจากคณะรัฐมนตรีเป็นอย่างดี ต้องขอบพระคุณ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีครับว่า
ตั้งแต่มีโควิด (COVID) มา ถ้าพวกเราก็คือตัวผมเอง ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข อาจารย์แพทย์
ตามมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เห็นพ้องต้องกันแล้วน าความไปขอให้ท่านนายกรัฐมนตรีได้ช่วย
สนับสนุน ท่านนายกรัฐมนตรีสนับสนุนอย่างเต็มที่ครับ ไม่ใช่เฉพาะเร่ืองวัคซีน รวมไปถึงเรื่อง
ยาเวชภัณฑ์ แม้กระท่ังการบรรจุข้าราชการอีกถึง ๔๕,๐๐๐ คน วัคซีนแอสตร้าเซเนก้า 
(AstraZeneca) ท่านกล้าพูดไหมครับว่าแอสตร้าเซเนก้า (AstraZeneca) เป็นบริษัทท่ีเชื่อถือไม่ได้ 
เป็นบริษัทท่ีผลิตยาแล้วใครเสพไปก็อันตราย ใครกินไปอันตราย ท่านกล้าพูดไหมครับ  
กว่าท่ีเขาจะยอมให้เราซื้อเขา เขาต้องผ่านกระบวนการทดสอบขั้นต้นมาเป็นอย่างมากแล้วครับ 
ในกรณีวัคซีนแอสตร้าเซเนก้า (AstraZeneca) ท่ีใช้ในประเทศไทยนั้นเป็นวัคซีนท่ีเขาร่วมผลิต
โดยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด แล้วใช้เทคโนโลยีนี้โดยผ่านการเชื่อมต่อ  
 



๕๕๘ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ    วัชรี ๒๔๖/๒ 
 
ซึ่งประเทศไทยเรามีกลุ่มธุรกิจท่ีถือว่าใหญ่โตระดับโลก เขามีคอนเนกชัน (Connection) กันครับ  
ก็คือเอสซีจีกรุ๊ป (SCG Group) เขาติดต่อกันเรื่องอะไรไม่ใช่ธุระของผม แต่ เอสซีจีกรุ๊ป  
(SCG Group) ได้ประสานมาท่ีกระทรวงสาธารณสุข ประสานมาท่ีท่านนายกรัฐมนตรีว่า 
มีเทคโนโลยีการผลิตวัคซีนท่ีดูแล้วน่าจะเหมาะสมกับประเทศไทย และท่ีส าคัญเขาเชื่อว่า 
ถ้าประเทศไทยได้เป็นฐานการผลิตวัคซีนนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากในการช่วยเหลือ
มนุษยชาติไม่ใช่เฉพาะประเทศไทย ------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๒๔๗/๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๕๙ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ        กุลนิษฐ์ ๒๔๗/๑ 
 
แต่เป็นการช่วยเหลือให้กับกลุ่มประเทศอาเซียนนี้ด้วย เราฟังเราก็ต้องตั้งใจฟังนะครับ เราฟัง
แล้วเราต้องเอามาคิดต่อ อันนี้เราพูดถึงในเดือนสิงหาคม กันยายน ท่านผู้อภิปรายเอาวันนี้ 
มาพูดวันท่ีวัคซีนมีการขึ้นทะเบียนแล้วหลายรายวันนี้ ท่านเปิดถ้วยแทงนี่ครับ แต่ในตอน
สิงหาคม กันยายน ไม่มีบริษัทไหนท่ีบอกว่าตัวเองผลิตวัคซีนส าเร็จ มีแต่บอกว่าก าลังผลิต
วัคซีนอยู ่แต่ถ้าเกิดประเทศไหนต้องการความมั่นใจว่าจะได้วัคซีนแน่ ๆ เมื่อผลิตวัคซีนส าเร็จ
แล้วขอให้ลงเงินมา ถ้ามีความส าเร็จก็ได้รับวัคซีนก่อน ถ้าล้มเหลวก็ถือว่าล้มเหลวร่วมกัน 
ถือว่าเสียไปกับการพัฒนา นั่นคือแบบกินเปล่าครับ แต่ส าหรับในส่วนของข้อเสนอจาก 
บริษัท แอสตร้า เซเนก้ า  (AstraZeneca) ท่ีบอกว่าท าไมคุณไม่พิ จารณาให้ บริษัท  
แอสตร้าเซเนก้า (AstraZeneca) ลองติดต่อหาบริษัทท่ีสามารถผลิตวัคซีนนี้ได้ในประเทศไทย  
ถ้าท าได้ทุกอย่างจะอยู่ภายใต้การคอนโทรล (Control) การควบคุมของคนท่ีอยู่ในประเทศ
ไทยไม่เกี่ยวข้องกับรัฐบาล สุดท้ายเขาก็ไปคุยกัน เจรจากัน แล้วก็มีการถ่ายทอดเทคโนโลยี
กันซึ่งเป็นการตกลงกันระหว่างบริษัท แอสตร้าเซเนก้า (AstraZeneca) กับบริษัทในประเทศไทย
นะครับ ทุกท่านก็คงทราบว่าบริษัทอะไร ผมก็พยายามจะหลีกเลี่ยงท่ีจะเอ่ยนามนะครับ 
กระทรวงสาธารณสุข รัฐบาลไทยเห็นว่าเทคโนโลยีนี้มีโอกาสท่ีจะประสบผลส าเร็จเป็น  
อย่างสูง มีการศึกษาได้รับการสนับสนุน ได้รับข้อคิดข้อแนะน าท่ีดีมาก ๆ จากบรรดาแพทย์
ระดับอาจารย์นะครับว่าเราต้องเลือกทางนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศไทย เขาสัญญา
กันอย่างไร ถ่ายทอดเทคโนโลยีกันอย่างไรเป็นเรื่องของเขาครับ รัฐไม่รับทราบ แต่สถาบัน
วัคซีนมีภารกิจท่ีสามารถให้การสนับสนุนองค์กรใด ๆ ก็ตามไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชน 
ท่ีสามารถเพิ่มศักยภาพในการผลิตวัคซีนแล้วผลิตในประเทศได้แล้วน ามาแจกจ่ายให้กับผู้คน
ภายในประเทศ บริษัท แอสตร้าเซเนก้า (AstraZeneca) เขาไม่ได้มาเลือกบริษัท สยามไบโอ
ไซเอนซ์ จ ากัด (Siambioscience) บริษัทเดียวหรอกครับ ก่อนท่ีเขาจะขึ้นตัดสินใจว่า 
จะเลือกบริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จ ากัด (Siambioscience) เป็นผู้ผลิตของเขา เป็นผู้ท่ีเขา
จะถ่ายทอดเทคโนโลยีมาได้เขาไปลองนะครับ เขาไปเยี่ยม เขาไปวิสิต (Visit) เขาไปดู
ประสิทธิภาพ ศักยภาพของบริษัทผลิตยาอื่น ๆ ในประเทศไทยมากมาย สุดท้ายเขาเลือก
บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จ ากัด (Siambioscience) เพราะว่าบริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ 
จ ากัด (Siambioscience) คือบริษัทท่ีสามารถผลิตชีววัตถุท่ีมีความคงท่ีท่ีดีท่ีสุด ซึ่งเป็น 
 



๕๖๐ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ        กุลนิษฐ์ ๒๔๗/๒ 
 
ชีววัตถุท่ีเป็นวัตถุดิบอย่างหนึ่งในการผลิตวัคซีนตามเทคโนโลยีของเขา ดังนั้นเขาก็เริ่มเจรจา
กับเราในเรื่องของการจ าหน่ายวัคซีนให้กับประเทศไทยในราคาท่ีโน โพรฟิต โน ลอส  
(No profit No loss) นะครับเป็นการท่ีบอกว่าโน โพรฟิต โน ลอส (No profit No loss)  
นี่เขาบอกว่าเป็นในเรื่องของการตอบแทนสังคม เป็นโพลิซี (Policy) เป็นนโยบายของบริษัทเขา 
เราสามารถไปตรวจสอบได้ว่ าท าไม ว่ าถ้ า เขาขายมาเท่านี้ เขามี โพรฟิต (Profit)  
เราสามารถเรียกร้องได้ อันนั้นไม่ส าคัญหรอกครับ ท่ีส าคัญก็คือผมจะต้องหาวัคซีนมาให้กับ  
พ่ีน้องประชาชนได้อย่างครอบคลุมทุกคน ----------------------------------------------------------- 
 

- ๒๔๘/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๖๑ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ     จันทร์ยุคล ๒๔๘/๑ 
 
ไม่ท้ิงใครไว้เบื้องหลังแล้วมาในเวลาท่ีเหมาะสม ประเทศไทยในเดือนตุลาคม พฤศจิกายน 
เป็นประเทศท่ีดูแลโควิด (COVID) ได้ดีนะครับ รับมือกับโควิด (COVID) ได้เป็นล าดับต้น ๆ 
ของโลกเลยนะครับ เพราะฉะนั้นการท่ีวัคซีนจะมาในเดือนมิถุนายนไม่ใช่เป็นสิ่งท่ีทุกคน
จะต้องตกใจ อย่างไรก็ตาม ผมพยายามจะให้สั้นนะครับเมื่อมาถึงสิ้นปีก็ดันมีเหตุการณ์ท่ี
สมุทรสาคร ท่ีเชียงรายนะครับ สิ่งท่ีท่านผู้อภิปรายได้พูดไว้ว่าเราไม่ได้เตรียมตัวเตรียมอะไร
เลยนี่ วัคซีนจากจีนนี่ ตอนแรกไม่ได้อยู่ในโรดแมป (Road Map) ของเราเลยนะครับ  
ด้วยศักยภาพของระบบสาธารณสุขท่ีเข้มแข็ง ด้วยความสามารถของบุคลากรด้าน
สาธารณสุขที่ควบคุมสถานการณ์โควิด (COVID)เป็นอย่างดี ท าให้เราสามารถติดต่อกับบริษัท
ท่ีประเทศจีนเพื่อขอวัคซีนมารองรับกับสถานการณ์ฉุกเฉินท่ีเกิดขึ้นก่อน ในวันนั้นท่ีท่านถาม
ท าไมไม่ซื้อเจ้านี้ ท าไมซื้อเจ้านี้ เจ้านั้นเราต้องซื้อกับเจ้าท่ีส่งให้เราได้ในเดือนกุมภาพันธ์ครับ 
เจ้าท่ีท่านเอ่ยชื่อมานี่ เขาส่งไม่ได้ครับเจ้าอื่น ๆ วันนี้แม้กระท่ังเมื่อวาน ขออภัยครับ 
แม้กระท่ังอาทิตย์ท่ีแล้วมี ๒-๓ เจ้ามาพบผมท้ังท่ีรู้ว่าแอสตร้าเซเนก้า (AstraZeneca) จะส่ง
ในเดือนมิถุนายนแล้ว เขายังบอกว่าเร็วท่ีสุดท่ีเขาส่งให้ประเทศไทยได้ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๓ 
วัคซีนแอสตร้าเซเนก้า (AstraZeneca) ท่ีผลิตในประเทศไทยอยู่เต็มโรงพยาบาลแล้วครับ 
อยู่เต็มแขนของพี่น้องประชาชนคนไทยแล้ว ท าไมไม่ชื่นชมกับระบบการสาธารณสุขไทยว่า
ประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในภูมิภาคนี้ท่ีบอกว่าเรามีวัคซีน ๖๓ ล้านโดส (Dose) ครับ 
เพียงพอท่ีจะครอบคลุมกลุ่มเสี่ยงท่ีท่านกลัวว่าจะไม่มีจ านวนที่เพียงพอท่ีจะไปดูแลเขา จะถูก
ท้ิงขว้างจะไปเก็บไว้ท่ีไหน ไม่พอเก็บครับ เราได้บริหารจัดการวางแผนเป็นระบบครับ  
ไม่เท่ียวไปเสิร์ชกูเกิล (Search Google) ไม่เท่ียวไปหาข่าวร้าย ไปเท่ียวไปลบหลู่ดูหมิ่น  
พูดสิ่งท่ีเป็นการบั่นทอนก าลังใจให้กับคนท างานครับ ไม่ใช้วาจาสามหาวพูดในเรื่องท่ีมัน 
ไม่เกี่ยวข้องกับวาระในการอภิปราย กลิ่นหนูตายมันก็เน่าพอ ๆ กับกลิ่นปากเหม็นนะครับ  
ไม่ต่างกันครับแต่ผมเชื่อว่าผมยังท าประโยชน์ให้กับบ้านเมือง ให้กับพี่น้องประชาชน ให้กับ
ประเทศได้มากกว่า เอาไว้ท่านมีโอกาสเข้ามาก่อนแล้วค่อยมาพิสูจน์กันนะครับ 
  ผมคิดว่าเรื่องโคแวกซ์ (COVAX) ก็เช่นกันนะครับ เดี๋ยวขออนุญาตมาเรียน
ให้กับสมาชิกผู้ทรงเกียรติในช่วงท่ีผมจะชี้แจงสรุปในช่วงท่ีผู้อภิปรายท่านสุดท้ายคือคุณหมอ
ชลน่านได้อภิปรายเสร็จแล้วนะครับ แต่ว่าเรื่องท่ีผมต้องขึ้นมากล่าวให้ท่านประธานสภา  
 



๕๖๒ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ     จันทร์ยุคล ๒๔๘/๒ 
 
ผ่านไปยังพี่น้องประชาชนทุกท่านได้รับทราบก็คือ ผมต้องมานั่งแก้ไขค าพูดโกหกของ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรท่ีใช้เวทีสภานี้ส่งข้อมูลท่ีไม่ถูกต้องและเป็นข้อมูลท่ีน่าสะพรึงกลัว
ให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคน ผมยังให้ค ายืนยันนะครับว่าวัคซีนท่ีจะมาให้กับพี่น้อง
ประชาชนคนไทยทุกคนนั้นเป็นวัคซีนที่เหมาะสมท่ีสุด แล้วเข้าถึงง่ายท่ีสุดไม่มีวันถูกตัดคิว ไม่
มีวันถูกคนมาแย่ง ------------------------------------------------------------------------------------ 
 
               - ๒๔๙/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๖๓ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ   กรณ์กาญจน์ ๒๔๙/๑ 
 
ไม่มีวันท่ีจะไม่ถึงมือของเรา เพราะผลิตอยู่ในบ้านเราครับ เมื่อมีของท่ีมันครบแล้วเพียงพอ
แล้วท่านอยากให้มีวัคซีน ๒๐ ยี่ห้ออยู่ในประเทศไทยหรือครับ แล้วต้องมานั่งดูว่าใคร 
เป็นอย่างไร ใครแพ้อย่างไร ใครมีผลข้างเคียงอย่างไร บุคลากรทางการสาธารณสุขเราควร  
จะไปท าสิ่งท่ีเป็นประโยชน์มากกว่านี้นะครับ อะไรก็ตามท่ีเรามีความมั่นใจว่าเพียงพอแล้ว 
สามารถให้บริการกับพี่น้องประชาชนได้อย่างครบถ้วน แล้วเรายังมีทางเลือกอื่นอีกมากมาย 
อย่าลืมนะครับประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีความเป็นผู้น าในระบบการสาธารณสุขนะครับ 
ใคร ๆ ก็อยากขายยาเราครับ ใคร ๆ ก็อยากขายวัคซีน ใคร ๆ ก็อยากมารักษาตัวในประเทศเรา 
เพราะว่าเรามีข้ออ้างอิงท่ีดี การท่ีเขามาขายวัคซีนได้ในประเทศไทย การท่ีเขามาขายยา  
ในประเทศไทยเขาไปอ้างอิงกับประเทศของเขาได้ครับ ประเทศอื่น ๆ ได้ ท่ีท าให้สินค้าของเขา
จะได้ติดตลาดเพิ่มมากขึ้น เราอย่าดูถูกครับท่าน ท่านผู้อภิปรายดูถูกคนไทยมาก ดูถูก 
คนไทยไม่เท่าไร ดูถูกไปถึงแพทย์ ดูถูกไปถึงเทคนิเชียน (Technical) เอนจิเนียร์ (Engineer) 
ท่ีเขา รู้ไหมว่าตอนนี้เขาท างานกัน ๒๔ ชั่วโมงเพื่อมาผลิตวัคซีนให้ท่าน ก็ขอให้ท่าน 
ผู้อภิปรายได้กรุณาเข้าใจนะครับ เราไม่มีอะไรกันนะครับ ก็อย่างท่ีว่าอยู่ตรงนี้ก็แหมดุจัง  
พออยู่ข้างนอกก็ยิ้มใส่กันนะครับ แล้วท่านก็บอกเห็นไหมไปกระทรวงสาธารณสุข ขนาดนั่ง
รถไปท่านเข้าวิทยุเลย เดี๋ยวดูสิรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขจะกล้ามาพบหรือเปล่า 
ขอบคุณมากเลย ท่ีท่านเอารูปโชว์ให้เห็น ผมมีพยานนะครับ มีคนอยู่ตรงกลางด้วย เป็นใคร  
ก็หาดูหน้าแล้วไม่ยาก เป็นบุคคลท่ีมีชื่อเสียง เป็นบุคคลท่ีควรเคารพ เพราะฉะนั้นเราเอาเรื่องงาน 
เอาเรื่องท่ีเป็นสารประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนมาคุยกันดีกว่านะครับ ผมขอสรุปนะครับ
ว่าบุคคล ๒ คนท่ีท่านบอกว่าน่ารังเกียจ ไม่ควรเข้าใกล้ ไม่ควรแม้กระท่ังเข้ากระทรวง
สาธารณสุขได้ ต้องติดป้ายห้าม ๒ คนนี้ละครับท าให้ อสม. เข้มแข็งขึ้น ดูแล อสม. เป็นอย่างดี 
๒ คนนี้ละครับท าให้มีโครงการ ๓ หมอ ท าให้ อสม. ทุกคนเป็นหมอ ท าให้ระบบ 
การสาธารณสุขได้มีการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพ ท าให้เกิดความสะดวกในการรับบริการจาก
พี่น้องประชาชน ๒ คนนี้ละครับเปิดคลินิกบริการผู้สูงอายุ เพราะว่าประเทศไทยเราเข้าสู่ยุค
ผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ เราเตรียมไว้พร้อมนะครับ ไม่ได้เอ้อระเหยลอยชาย ๒ คนนี้ละครับ
จัดหาเครื่องฉายรังสีเพื่อรักษาโรคมะเร็งถึง ๗ เครื่อง บริษัทผู้ผลิตงงไปหมด ว่าสั่งได้อย่างไร
ทีเดียว ๗ เครื่องนะครับ เพื่อให้บริการผู้ป่วยมะเร็งท่ัวประเทศไทยท่ีจะไม่ต้องล าบาก  
 



๕๖๔ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ   กรณ์กาญจน์ ๒๔๙/๒ 
 
เดินทางเข้าคิว เขาจะได้รักษาตรงเวลา ทันเวลา แล้วก็ไม่ต้องทนทุกข์ทรมานให้มากขึ้น  
ยุคนี้กระทรวงสาธารณสุขท าให้คนไทยทุกคนสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลได้ทุกแห่ง  
ทุกโรงพยาบาลในโรคท่ัวไปท่ีไม่ต้องใช้เทคนิคพิเศษ แต่ส าหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งสามารถ 
เข้ารับการรักษาได้ในทุกท่ี ส่ิงท่ีเรากังวล สิ่งท่ีเราเคยประสบแล้วมีความล าบากในช่วงท่ีมี 
การระบาดของโรคโควิดระลอกแรก ยาก็ไม่มี หน้ากากก็ไม่พอ ชุดพีพีอี (PPE) ก็หาไม่ได้ 
  

- ๒๕๐/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๖๕ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ       ณัฐวัฒน์ ๒๕๐/๑ 
 
วันนี้หน้ากากผลิตเอง ไม่มีใครสามารถฉวยโอกาสขึ้นราคาได้อีกต่อไป ยามีมากเกินพอท่ีจะ
ให้การรักษาดูแลผู้ท่ีโชคไม่ดีต้องติดเชื้อโควิด (COVID) ชุดพีพีอี (PPE) ส าหรับแพทย์ท่ีท่านดู
แคลนนักหนานะครับ ท่ีเขาต้องเข้าไปประชิดตัวคนไข้ ท่านรู้ไหมว่าเจาะท่อเข้าไปเพื่อให้
คนไข้ได้หายใจเขาส าลักออกมาเป็นอะไร แล้วใครล่ะครับท่ีเข้าไปท า ไม่ใช่ท่าน ไม่ใช่ผม หมอ 
พยาบาลนะครับ เห็นใจเขาเถอะครับเขาไม่ได้ท าอะไรผิดท่านอย่าชังเขา ท่ีเมื่อสักครู่ท่านพูด 
อย. อะไรท้ังหลายนี่ถ้าเขาเอาหูไปนาเอาตาไปไร่นี่พีพีอี (PPE) เหล่านี้ไม่ได้ออกครับ เป็น
เครื่องมือแพทย์ครับ หน้ากากอนามัยไม่ได้ออก ยาไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนครับถ้าเขาเป็น
อะไรนะ โอ้แย่อะไรของท่านนี่ 
   แล้วก็สุดท้ายนะครับ การท่ีมีโรงงานผลิตวัคซีนอยู่ในประเทศไทย ท่านฟัง 
ดี ๆ นะครับ ก็จะท าให้ประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในภูมิภาคอาเซียน (ASEAN) นี้ท่ีจะเป็น
ศูนย์การผลิตวัคซีนต่อต้านโควิด (COVID) แล้วฟรีซ (Freeze) ไปในภูมิภาคนี้อยู่ในสัญญาท่ี
ทางบริษั ทวั คซี นนี้ ใ ห้ ไ ว้ กั บ รั ฐบาลไทยและให้ ไ ว้ กั บ เจ้ าของผลิตภัณฑ์ มั น เป็ น 
ความน่าภาคภูมิใจครับ ไม่ใช่เป็นสิ่งท่ีควรจะมาก่นด่าหรือว่าพูดอะไรท่ีเป็นการลดขวัญ
ก าลังใจของคนท่ีท างานนะครับ  ผมเรียนว่าสิ่ ง ท่ีผมได้แจ้งมานี้ถ้ า ท่านยังบอกว่า 
ท่านนายกรัฐมนตร ีพลเอก ประยุทธ ์จันทร์โอชา และตัวกระผมเองมีความน่ารังเกียจไม่ควร
เดินเข้ากระทรวงสาธารณสุข ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงก็ต้องยอมครับ แต่ประเด็นท่านโกหก 
จนนาทีสุดท้ายมากกว่า ท่านบอกว่าผมไปท่ีไหน ท่านนายกรัฐมนตรีไปท่ีไหนมีแต่คนยี้  
มีแต่คนไม่เอาด้วย มีแต่คนรังเกียจ ผมว่ามันตรงข้ามครับ จริง ๆ ครับ ผมก็คนหนึ่งละครับ 
ท่ีรังเกียจกิริยาเช่นนี้นะครับ อายุยังน้อยนะครับ เราท างานสร้างสรรค์ ท างานเพื่อบ้านเมือง 
เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็ขอให้เป็นผู้แทนของราษฎรดูแลทุกข์สุขของราษฎรเรื่อง
ส่วนตัวค่อยว่ากัน ขอบพระคุณครับ 
   นายชวน หลีกภัย  (ประธานสภาผู้ แทนราษฎร)   :   ขอบคุณท่าน 
รองนายกรัฐมนตรีครับ ท่านวิโรจน์มีอะไรเชิญครับ  
   นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  สั้น ๆ ครับ ท่านประธานครับ 
ผมขออนุญาตชี้แจงตามข้อบังคับ ข้อ ๗๑ ในการใช้สิทธิพาดพิงครับ 
   นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ไม่ได้มีพาดพิงครับเป็นการ
ตอบค าอภิปรายครับ แต่ว่าอนุญาตครับ 



๕๖๖ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามญัประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ       ณัฐวัฒน์ ๒๕๐/๒ 
 
   นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  สั้น ๆ ครับ ผมขออนุญาต 
สั้น ๆ ครับ ไม่ถึง ๓๐ วินาทีครับ  
   นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ได้ครับ 
   นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ๑. กรณีท่ีท่านรัฐมนตรี 
ว่าการกรทรวงสาธารณสุขกล่าวหาผมว่าผมมีการพูดดูถูกดูแคลนแพทย์แล้วก็บุคลากร 
ทางด้านการแพทย์ ผมยืนยันว่าไม่จริงครับ ผมอภิปรายไม่ไว้วางใจท่านและไม่อาจไว้วางใจ
ท่านให้ท่านเป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้อีกต่อไป ไม่ได้
ไปเฉพาะเจาะจงท่ีแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ท่ีท่านกล่าวหาผมครับ จึงขออนุญาต
ชี้แจงไว้ในสภาแห่งนี้เพียงเท่านี้ครับ 
   นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ได้ครับ ยินดี ต่อไปเป็น 
นายแพทย์เรวัต วิศรุตเวช ขอเชิญครับ 
   นายเรวัต วิศรุตเวช (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  กราบเรียนท่านประธานสภา 
ท่ีเคารพ ผม นายแพทย์เรวัต วิศรุตเวช พรรคเสรีรวมไทย ท่านประธานครับ ผมกราบ 
ขออนุญาตนะครับ ขออนุญาตว่าขอปรับบรรยากาศในห้องประชุมสภาของเราสักนิดหนึ่ง 
ได้ไหมครับ จะขอหารือหรือขอเรียนว่าจริง ๆ แล้วถ้าจะเปรียบสภาเหมือนโรงภาพยนตร์มัน
ก็เป็นเรื่องธรรมดาท่ีในโรงภาพยนตร์ก็จะมีหนังหลายประเภทนะครับ อาจจะมีหนังบู๊   
หนังรักโรแมนติก หนังสงคราม หนังไซไฟอะไรประมาณนี้นะครับ 
   นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  คุณหมอจะให้เป็นหนัง
ตลกหรือครับ 
   นายเรวัต วิศรุตเวช (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ก็คงเป็นเรื่องธรรมดานะครับ  
ท่านประธานครับ  
   นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  เชิญเลยครับ 
 

- ๒๕๑/๑ 
 
 
 



๕๖๗ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ     ณัฏฐ์ณรัณ ๒๕๑/๑ 
 
   นายเรวัต วิศรุตเวช (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ท่านประธานครับ คือวันนี้ 
ก็อยากจะกราบเรียนให้ท่านประธาน ได้ทราบว่าผมได้เตรียมข้อมูลเอกสารหลักฐานนี่นะครับ 
ถ้าหากว่าจะมีการซ้ ากับท่านอื่นบ้างก็จะขอเรียนให้ทราบว่ามันจะเป็นคนละเวอร์ชัน 
(Version) กัน 
   นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  อนุญาตครับ 
   นายเรวัต วิศรุตเวช (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ครับ แล้วท้ังหมดนี้ก็จะเป็นในเชิง 
วิชาการนะครับ ท่านประธานครับ ถึงแม้ว่าวันนี้ผมจะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แต่ผมก็ 
ไม่สามารถจะลาออกจากความเป็นหมอได้ ผมเป็นหมอคนหนึ่งท่ีได้ร่วมท างานอยู่กับทีม 
สาธารณสุขเป็นระยะเวลานานกว่า ๓๒ ปี และได้เคยร่วมงานกับทุกคนจนสามารถเอาชนะ 
โรคระบาดโรคซาร์ส (SARS) ในปี ๒๕๔๖ โรคไข้หวัดนกในปี ๒๕๔๗ และโรคไข้หวัดใหญ่  
๒๐๐๙ ในปี ๒๕๕๒ ครับ ด้วยระบบและองค์ความรู้ทางระบาดวิทยาท่ีถ่ายทอดกันมาจาก 
รุ่นสู่รุ่น โดยท่ีไม่ต้องใช้ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน โดยท่ีไม่ต้องมี สบค. และไม่ต้องมีฝ่ายความมั่นคงเลย 
ครับ อันนี้ก็กราบเรียนโดยท่ีมันเป็นข้อเท็จจริงเช่นนั้นนะครับ ท่านประธานครับ ผมจะชี้ให้  
เห็นว่าท่านประยุทธ์ จันทร์โอชา บริหารสถานการณ์โควิด (COVID) ผิดพลาด บกพร่อง 
อย่างร้ายแรง เพราะอะไรครับ เพราะขาดวิสัยทัศน์ ความใส่ใจ และท่ีส าคัญก็คืออาจจะมี  
ปัญหาในเรื่องของไอคิว (IQ) อีคิว (EQ) และอีไอ (EI) อย่าเพ่ิงไม่พอใจผมนะครับ เดี๋ยวผมจะ 
อธิบายให้ฟังครับ ท่านประธานครับ ขออนุญาตใช้สไลด์ (Slide) ท่ี ๑ ครับ 
   (เจ้าหน้าท่ีด าเนินการเปิดคลิปภาพ) 
   นายเรวัต วิศรุตเวช (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ท่านประธานครับ ถึงแม้ว่าจะเคย 
มีสไลด์ (Slide) นี้ก่อนหน้าผมแต่ผมจะตอบไม่เหมือนคนอื่นละครับ ผมเพียงแต่จะบอกว่า 
ในกรณีท่ีท่านสารภาพว่าไม่สามารถจะท าได้ เคยมีนักปราชญ์ท่านหนึ่งซึ่งผมจ าชื่อไม่ได้ 
ก็บอกว่า หากว่าเราคิดว่าเราท าไม่ส าเร็จเราก็ไม่ควรไปขัดขวางผู้อื่น ซึ่งอาจจะสามารถท า 
ส าเร็จได้ เพราะฉะนั้นในกรณีนี้ก็คิดว่าถ้าท่านไม่สามารถท าได้ท่านก็ควรจะลาออกไปนะครับ 
ถึงแม้ว่าเมื่อวานนี้ท่านจะได้พยายามตอบว่า จริง ๆ แล้วท่านก าลังจะขยายความว่าหมายถึง 
ถ้าไม่ได้รับความร่วมมือแล้วท้ังร้อยนายกก็อาจจะท าไม่ได้นะครับ แต่ว่าอย่างไรก็ตามข้ออ้าง 
อันนี้มันไม่สามารถจะไปใช้ได้หรือจะไปลบล้างอะไรได้นะครับ ต่อไปครับ ท่านประธานครับ  
 



๕๖๘ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ     ณัฏฐ์ณรัณ ๒๕๑/๒ 
 
ขอบพระคุณครับ ขอสไลด์ (Slide) ต่อไปครับ ขอบพระคุณครับ ท่านประธานครับ นี่คือ 
ค าตอบของท่านนายกรัฐมนตรีครับ ท่านบอกกับประชาชนท่ีก าลังเดือดร้อนว่าล าบากสักนิด
ส าหรับประชาชนนี่ก็ขอให้มีความคุ้นชิน ท่านครับ ท่านตอบมาจากจิตใต้ส านึกมันแปลว่า
อะไรครับ ผมแปลให้ฟังเลยครับ ความหมายของมันของจิตใต้ส านึกอันนี้ก็คือ ฉันไม่แคร์ 
(Care) ฉันไม่ใส่ใจ ไม่ใช่ธุระ ท าไมครับ เพราะท่านไม่ใช่คนท่ีเดือดร้อนอย่างไรครับ ถ้าท่าน
เป็นคนท่ีเดือดร้อนหรือลูกท่านเดือดร้อนผมเชื่อเลยว่าท่านจะไม่พูดแบบนี้ครับ ท่านจะท า
อะไรครับ ท่านจะต้องท าทุกอย่างท่ีจะแก้ไขปัญหาอย่างสุดชีวิตเลยครับ ท่านจะพูดแบบไม่
รับผิดชอบแบบนี้ไม่ได้เลยครับ และอะไรรู้ไหมครับ สิ่งท่ีท่านพูดมานี่มันไปแสดงถึงไมนด์เซต 
(Mindset) ครับ ขออนุญาตท่ีต้องใช้ภาษาอังกฤษครับ ไมนด์เซต (Mindset) ก็คือวิธีคิด  
กรอบความคิด ชุดความคิด ไมนด์เซต (Mindset) ชนิดนี้เขาเรียกว่า ฟิกซ์ไมนด์เซต (Fixed 
Mindset) ก็คือชุดความคิดท่ีมีทัศนคติท่ีอยู่ในกรอบเดิม ๆ คิดว่าตัวเองนั้นดีพอแล้ว ไม่ต้อง
ปรับปรุงแล้ว และตรงข้ามกับค าว่า โกร ว์ทไมนด์ เซต (Growth Mindset) ซึ่ ง เป็น 
กรอบความคิดท่ีเชื่อว่าคนสามารถพัฒนาได้ และสามารถเรียนรู้ได้ ท าให้ตัวเองดีขึ้นได้ครับ 
ขอบพระคุณท่านประธานครับ 

 
- ๒๕๒/๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๖๙ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ                     รัชนีพร ๒๕๒/๑ 
 
   ต่อไปครับขอสไลด์ (Slide) ต่อไปครับ เรื่องของโควิด (COVID) ครับ ผมจะ
ชี้แจงอย่างชนิดท่ีเรียกว่าชัดเจนท่ีสุด และประชาชนจะเข้าใจได้ง่ายท่ีสุดครับ ท่านประธานครับ 
โควิด-๑๙ (COVID-19) โควิดระลอกแรกเกิดขึ้นได้อย่างไรครับ  
   ขอสไลด์  (Slide)  ต่อไปครับ คือเมื่อวัน ท่ี ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓ ก็มี
นักท่องเท่ียวชาวจีนมาเท่ียวในประเทศไทย แล้วก็ป่วยในประเทศไทยก็เป็นรายแรกท่ีมีผู้ป่วย
ติดเช้ือแล้วก็ป่วยในไทยนอกประเทศจีนครับ  
   สไลด์ (Slide) ต่อไปครับ วันท่ี ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ ยังมีหลังจากวันท่ี ๑๓ 
มกราคมก็มีผู้ท่ีท่องเท่ียวเป็นนักท่องเท่ียวเดินทางเข้ามาในไทยอยู่เรื่อย ๆ ท้ังจีน เกาหลี  
แล้วก็ทุกชาติในยุโรปด้วย ในท่ีสุดก็วันท่ี ๓๑ มกราคม ก็พบว่าคนไทยไปติดเชื้อจาก
นักท่องเท่ียวชาวจีนเป็นแท็กซี่ (Taxi) ครับ โดยท่ีไม่เคยเดินทางไปต่างประเทศก็เลยนับว่า  
นี่คือเคส (Case) แรกท่ีเกิดขึ้นในประเทศไทย คือวันท่ี ๓๑ มกราคม สไลด์ (Slide) ต่อไปครับ 
เหตุการณ์ส าคัญเกิดขึ้นในเดือนมีนาคม อาจจะมีหลายท่านได้พูดแล้วแต่ผมจะชี้ให้เห็นชัดว่า
มันเป็นปัญหาอย่างไรครับ วันท่ี ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓ มีการแข่งขันชกมวยท่ีสนามมวยลุมพินี 
ประเด็นคืออย่างนี้ครับ ประเด็นคือการท่องเท่ียวเขาได้มีการประกาศหรือได้มีหนังสือไปบอก
ว่าให้หยุดการชกมวย แล้วก็ห้ามการชกมวยเพราะว่ามันจะเป็นการแพร่ระบาดของโรค  
แต่ปรากฏว่าก็มีการฝ่าฝืน โดยท่ีอยู่ภายใต้การดูแลของนายสนามมวยซึ่งเป็นเจ้ากรม
สวัสดิการ ทบ. ประเด็นก็คือว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นเหตุการณ์ส าคัญ เนื่องจากว่าในสนาม
มวยนี้เป็นแหล่งแพร่โรคท าให้เกิดโรคระบาดเป็นวงกว้างและเป็นซูเปอร์ สเปรดเดอร์ (Super 
spreader) และเป็นต้นตอของการระบาดของโควิด (COVID) ในรอบแรกท่ีท าให้เกิด 
ความหายนะกับประเทศไทยครับ สไลด์ (Slide) ต่อไปครับ ในวันท่ี ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ 
รัฐบาลตกใจครับ ตกใจ ท าอะไรครับ ปิดโรงเรียน มหาวิทยาลัย สถานบันเทิงและบริการ 
ในกรุงเทพฯ และปริมณฑลท้ังหมดเลยครับ สไลด์ (Slide) ต่อไปครับ นั่นคือสาเหตุท่ีท าให้
คนเร่ิมตกงานครับ ยังไม่พอครับ วันท่ี ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๓ รัฐบาลสั่งปิดห้างสรรพสินค้าและ
พื้นท่ีเสี่ยงใน กทม. ท่านประธานครับคนตกงานเป็นจ านวนมาก คนตกงานเป็นจ านวนมาก
และได้เดินทางกลับต่างจังหวัดท่ีเป็นภูมิล าเนาของตัวเอง ท่านเชื่อไหมเดี๋ยวประเด็นนี้จะเป็น
ประเด็นต่อเนื่องไปถึงระลอก ๒ เพราะอะไรครับ เพราะว่าแรงงานต่างชาติเมื่อไม่มีงานท า 
ไม่มีจะกินเขาก็เดินทางกลับประเทศตัวเอง จะเป็นไทย ลาว พม่า กัมพูชา ก็เดินทางกลับ  



๕๗๐ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ                     รัชนีพร ๒๕๒/๒ 
 
   สไลด์ (Slide) ต่อไปครับ ในวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓ รัฐบาลประกาศ พ.ร.ก. 
ฉุกเฉินท่ัวราชอาณาจักร เหตุผลท่ีประกาศ พ.ร.ก. ฉุกเฉินให้เหตุผลไว้ว่าเพื่อควบคุมการ
ระบาดของโรค แต่เวลาท่ีน ามาใช้จริง ๆ ไม่ได้ใช้เพื่อควบคุมการระบาดเลยกลับไปใช้จับ
นักเรียน นักศึกษา ประชาชน ท้ัง ๆ ท่ีในการชุมนุมหลายสิบครั้งท่ีผ่านมา แล้วก็การชุมนุม
ครั้งละเป็นหลายหมื่นคน รวมแล้วนี่เป็นหลายแสนเลย ท่านประธานครับท่านต้องดูตรงนี้ดี ๆ ครับ 
ไม่เคยพบซูเปอร์ สเปรดเดอร์ (Super spreader) ในการชุมนุมของนักเรียน นิสิต นักศึกษา
เลยครับ ไม่มีเลยครับ ซูเปอร์ สเปรดเดอร์ (Super spreader) เกิดท่ีสนามมวยลุมพินีท่ีอยู่
ภายใต้การดูแลของทหาร ซูเปอร์ (Super) สมุทรสาคร ซูเปอร์ (Super) บอลระยอง 
ท่ีเกิดจากการทุจริตคอร์รัปชันท้ังสิ้น ท่านประธานครับนี่คือสิ่งซึ่งใช้กฎหมาย แบบผิดฝาผิดตัว 
อย่างยิ่งเลยครับ 

 
             - ๒๕๓/๑ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๗๑ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ    กมณฑ์มาศ ๒๕๓/๑ 
 
  ต่อไปครับ นั่นคือในท่ีสุดรัฐบาลก็ต้องล็อกดาวน์ (Lockdown) นะครับ  
ดูไทม์ไลน์ (Timeline) ของการล็อกดาวน์ (Lockdown) นะครับว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง ในวันท่ี ๒๖ 
มีนาคม ๒๕๖๓ อันนี้เป็นเหตุการณ์ส าคัญนะครับท่านประธาน ผมขอเรียนย้ าอีกครั้งหนึ่งก็คือ 
ในวันท่ี ๒๖ มีนาคม มีผู้ติดเชื้อในประเทศไทยเพียง ๗๐๐ คนครับ ๗๐๐ คนสั่งล็อกดาวน์ 
(Lockdown) ท้ังประเทศ ผมขอกล่าวหาตรงนี้เลยครับ ผมขอกล่าวหานี่คือข้อกล่าวหาแรก
ของผมครับ คือ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ตัดสินใจผิดพลาดอย่างร้ายแรงท่ีสุดเลยครับ 
เพราะอะไร เพราะว่าจริง ๆ แล้วในขณะนั้นหลายจังหวัดไม่มีผู้ติดเชื้อเลย แต่ก็ล็อก  
หลายจังหวัดผู้ติดเชื้อมี ๑  ๒  ๓ คน ต่ ากว่า ๑๐ คน ก็ล็อก ล็อกแล้วเกิดอะไรขึ้นครับ  
มันไปหยุดกิจกรรมทุกอย่างของพี่น้องประชาชน ท่ีส าคัญคือการท ามาหากินของ 
พี่น้องประชาชน เขาตกทุกข์ได้ยาก ยากจน แล้วก็ตกงาน อยู่ในความเดือดร้อนทันทีทันใด 
ไม่ว่าจะเป็นโรงแรมก็ดี ร้านอาหารก็ดี ร้านค้าท่ัวไปก็ดี นวดสปา (Spa) ทุกอย่างปิดหมดนะครับ 
ผับ (Pub) บาร์ ทุกอย่างถูกปิดหมดเลยครับ  
  ท่านประธานครับ เราไล่ไทม์ไลน์ (Timeline) กันดูต่อไปนะครับ เรามาดูว่า
เกิดอะไรขึ้นในวันท่ี ๓ เมษายนครับ ๓ เมษายน รัฐบาลประกาศเคอร์ฟิว (Curfew) ประกาศ
เคอร์ฟิว (Curfew) ท้ัง ๆ ท่ีตอนนั้นมีผู้ติดเชื้อเพียง ๑,๒๐๐ คนเศษ ๆ ถึง ๑,๓๐๐ คนครับ 
พอประกาศเคอร์ฟิว (Curfew) มันเป็นการซ้ าเติมครับ ไปซ้ าเติมให้คนไม่สามารถจะท างาน
ได้ เพราะว่าหลายคนก็ท างานในช่วงเวลานั้น และเอาตรรกะอะไรมารองรับว่าโควิด (COVID) 
ติดอยู่แค่ ๔ ทุ่มถึงตี ๔ เวลาอื่นไม่ติด ซึ่งมันไม่มีตรรกะไม่ว่าทางวิทยาศาสตร์หรือทาง
การแพทย์ครับ แต่ก็คงยังใช้ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน คงยังมีเคอร์ฟิว (Curfew) อยู่ต่อไปนะครับ สิ่งท่ี
ตามมาก็คือความพังพินาศของเศรษฐกิจของประเทศไทยครับ ผมได้ เดินทางไป 
หลายแห่งมาก หลายชุมชนใน กทม. และในต่างจังหวัดเช่นพัทยา เป็นต้น ท่านประธาน
ทราบไหมครับว่าต้องแจกข้าวสาร อาหารแห้ง ถุงยังชีพ ตั้งแต่เช้าจนตะวันตกดิน แถวยัง 
ไม่หมดเลยครับ เพราะอะไรครับ เพราะคนตกงานหลายหมื่นคนและเป็นแสนคน ท่ีพัทยา
เป็นเมืองท่องเท่ียว เมื่อล็อกดาวน์ (Lockdown) การท่องเท่ียวหยุดทันที คนตกงานทันที
จ านวนหลายแสนคน นั่นคือความเดือดร้อนของประชาชนครับ 
 
 



๕๗๒ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ    กมณฑ์มาศ ๒๕๓/๒ 
 
  ท่านประธานครับ เราเอาอยู่ นี่คือสิ่งท่ีรัฐบาลเคยบอก เรานี่คือใครครับ  
ท่านประธานครับ เราคือใคร เรานี่ไม่ใช่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เรานี่ไม่ใช่รัฐบาลครับ 
เราคือระบบของสาธารณสุขท่ีแข็งแกร่ง และพี่น้องประชาชนคนไทยท่ีร่วมมือกับรัฐบาล 
ทุกอย่าง เวลานี้ท่านเดินออกไปสิจากสภา ท่านจะเห็นว่าคนไทยทุกคนใส่แมสก์ (Mask) ครับ  
คนไทยมีวินัยมากและท าตัวดีมากก็คือใส่แมสก์ (Mask) ทุกคน ล้างมือ รักษาระยะห่าง
ตลอดเวลา ในท่ีสุดเกิดอะไรขึ้นครับ ด้วยความร่วมมืออย่างดีของพี่น้องประชาชนคนไทย 
และด้วยระบบอันแข็งแกร่งของสาธารณสุขปรากฏว่าเอาอยู่ครับ ไม่ใช่ พลเอก ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา ครับ เกิดอะไรขึ้นครับ ปรากฏว่าผู้ติดเชื้อน้อยลงตามล าดับ น้อยลงเรื่อย ๆ 
จนกระท่ังผมต้องเอาไทม์ไลน์ (Timeline) ตรงนี้ขึ้นมาแสดงให้ดู เพราะอะไรครับ เพราะว่า
วันท่ี ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ท่านสมาชิกกับพี่น้องประชาชนหลายท่านก็คงจ าไม่ได้ไปแล้ว 
วันนี้คือวันท่ีประเทศไทยประกาศว่าผู้ติดเชื้อเป็น ๐ ครับ ไม่พบผู้ติดเชื้อในประเทศไทย 
อีกเลย ถ้าจะพบผู้ติดเช้ือในประเทศไทยก็คือมาจากสเตต ควอรันทีน (State quarantine) ก็
คือเดินทางมาจากต่างประเทศแล้วก็ถูกกักกันตัว พวกนี้ก็ปลอดภัยกับสังคมไทย ไม่เป็น
ปัญหาครับ 
 
                        - ๒๕๔/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๗๓ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ          ดวงใจ ๒๕๔/๑ 
 
  สไลด์ (Slide) ต่อไปครับ ปรากฏว่าเป็นเรื่องท่ีน่าชื่นชมมากท้ังระบบ  
และพี่น้องประชาชนคนไทย เพราะอะไรครับ เพราะว่ามีผู้ติดเชื้อเป็นศูนย์เป็นเวลาหลาย
เดือนมากครับ ท่านประธานครับนับจากวันท่ี ๑๓ พฤษภาคมครับ ไล่มาเลยครับ พฤษภาคม 
มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน เกิดอะไรครับในเดือน
พฤศจิกายน ในเดือนพฤศจิกายนในปลายเดือนครับ ปรากฏว่ามีผู้ป่วยครับ มีผู้ป่วยติดเชื้อ
ข้ามมาจากท่าขี้เหล็กของพม่าครับและลักลอบผ่านด่านแม่สายเข้ามา กลุ่มนี้เป็นกลุ่มท่ีมา
จากโรงแรมวันจีวันตามข่าวแล้วก็มีการแพร่เชื้ออยู่ในกลุ่มท่ีไปเท่ียวท่ีนั่นกันนะครับ 
เป็นจ านวนหลายสิบคน ซึ่งผมก าลังจะเรียนว่าอะไรครับ ผมก าลังจะบอกว่าอันนี้คือสัญญาณ
อันตราย เพราะในขณะนั้นได้มีข่าวมาแล้วจากพม่าว่ามีการระบาดใหญ่ในพม่าเป็นแสนคน 
รัฐบาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งฝ่ายความมั่นคงจะต้องมีการระมัดระวังเฝ้าระวังการลักลอบ 
ข้ามแดน ไม่ว่าจะเป็นทางอิมมิเกรชัน ( Immigration) หรือแดนธรรมชาติอะไรก็แล้วแต่ 
ชายแดนธรรมชาติ ช่องทางธรรมชาตินะครับก็ต้องมีความระมัดระวังอย่างยิ่งแล้ว เพราะว่า
มันเป็นเพื่อนบ้านใกล้ชิดติดกัน และผมก าลังจะบอกอะไรครับ เมื่อสักครู่ผมพูดถึงคนตกงาน
ท่ีเป็นแรงงานข้ามชาติท่ีกลับไปประเทศของเขา ปรากฏว่าอะไรรู้ไหมครับ  เมื่อพม่า 
มีการระบาดใหญ่นี่คนก็แห่กลับมาสู่ประเทศไทยครับ นั่นคือการน าเชื้อโรคขนาดมหึมาเข้าสู่
ประเทศไทย ท่ีผมพูดอย่างนี้ไม่ได้เหยียดชาตินะครับ แต่นี่คือเรื่องของการสาธารณสุข 
การแพทย์มันเป็นเช่นนั้นครับ การระบาดระลอก ๒ ก็เลยได้เริ่มขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 
๒๕๖๓ จากท่าขี้เหล็กสู่สมุทรสาคร  
   สไลด์ (Slide) ต่อไปครับ เดี๋ยวสไลด์ (Slide) ขึ้นตามท่ีผมพูดนะครับ ยังไม่
เรียกอย่าเพิ่งขึ้นนะครับ ขอบพระคุณครับ ในวันท่ี ๑๗ ธันวาคมครับ ปรากฏว่าแม่ค้าท่ีตลาด
กลางกุ้งสมุทรสาครติดเชื้อและเป็นโควิด (COVID) หลังจากนั้นก็มีผู้ติดเชื้ออีกหลายคน  
แต่ท่ีส าคัญครับ ท่ีส าคัญมาก ๆ ท่ีเป็นเหตุการณ์ท่ีท าให้ประเทศไทยเข้าสู่วิกฤติก็คือในวันท่ี 
๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ พบอะไรครับ พบว่ามีแรงงานต่างชาติหรือแรงงานข้ามชาติ ท่ี
สมุทรสาครติดเชื้อ ๕๐๐ กว่าคนครับ ติดเชื้อ ๕๐๐ กว่าคนภายใน ๑ วัน นั่นก็คือช็อก 
(Shock) ครับประเทศไทย ประชาชนคนไทยช็อก (Shock) ตกใจกับเหตุการณ์นี้มาก เพราะ
ไม่คิดว่าประเทศไทยจะต้องพบกับวิกฤติรอบใหม่ คือการระบาดระลอก ๒ ครับ นั่นก็คือ
ซูเปอร ์สเปรดเดอร์ (Super Spreader) ท่ีสมุทรสาครครับ ผมจะทิ้งไว้แค่นี้ก่อนนะครับ  



๕๗๔ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ          ดวงใจ ๒๕๔/๒ 
 
   สไลด์ (Slide) ต่อไปครับ นี่ครับ ซูเปอร์ สเปรดเดอร์ (Super Spreader)
สมุทรสาครเกิดขึ้นเพราะมีการลักลอบขนแรงงานข้ามชาติผิดกฎหมายเข้าไทย มันต้องมี  
ผู้ทุจริต เจ้าหน้าท่ีต้องทุจริตครับ หรือไม่ก็เป็นการปล่อยปละละเลยของฝ่ายบ้านเมือง  
ฝ่ายความมั่นคง ฝ่ายปกครอง ซึ่งอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของท่านนายกรัฐมนตรี  
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เพราะฉะนั้นท่านจึงหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบในประเด็นนี้
ไม่ได้เลย ท่านประธานครับ หลังจากนั้นเพียง ๖ วัน ท่านประธานครับ หลังจากนั้นเพียง  
๖ วัน ปรากฏว่าในวันท่ี ๒๖ ธันวาคมเกิดอะไรขึ้นครับ ปรากฏว่าไม่น่าเชื่อเลยครับ ไม่น่าเชื่อ
เลยว่าบ่อนนี้นะครับกลางเมืองระยอง ซึ่งใคร ๆ ก็รู้ว่ามันมีบ่อนอยู่ ท่ีท่ีในเมือง แต่ว่า
เจ้าหน้าท่ีต ารวจกลับไม่รู้เรื่อง บ่อนนี่คือท่ีสุมหัวเล่นการพนันและท าให้เกิดการแพร่ระบาด
ของโรคเป็นจ านวนมาก ๆ เลยละครับ  
 
                - ๒๕๕/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๗๕ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ         วิชชุดา ๒๕๕/๑ 
 
เพราะฉะนั้นบ่อนระยองจึงเป็นซูเปอร์ สเปรดเดอร์ (Super Spreader) แห่งท่ี ๒ ครับ  
มันเกิดขึ้นได้อย่างไรครับ มันเกิดขึ้นได้เพราะมีการปล่อยปละละเลยหรือสมรู้ร่วมคิดกับ
เจ้าหน้าท่ี ผมก าลังจะสรุปว่านี่คือปัญหาท่ีต้องกล่าวหาท่านนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา ไม่ควรได้รับความไว้วางใจจากประชาชนเพราะท้ัง ๒ ซุปเปอร์ (Super) ท าให้
เกิดการแพร่ระบาดไปทั่วประเทศมากกว่า ๖๐ จังหวัดครับท่านประธานครับ 
   สไลด์ (Slide) ต่อไปครับ ล็อกดาวน์ (Lockdown) รอบ ๒ ครับ ไม่เป็นไรครับ  
ได้มีความพยายามท่ีจะหลีกเลี่ยงใช้ค าว่า  ล็อกดาวน์ (Lockdown) แต่การกระท า 
อันนั้นหรือประกาศอันนั้นนี่มันก็คือล็อกดาวน์ (Lockdown) ครับ อย่างไรก็คือล็อกดาวน์ 
(Lockdown) ไม่ว่าท่านจะใช้ว่า พื้นท่ีควบคุมสูงสุด พื้นท่ีควบคุมสูงสุดอย่างเข้มงวด นะครับ 
มันก็คือล็อกดาวน์ (Lockdown) เพราะอะไรผมจะอธิบายค าว่าล็อกดาวน์ (Lockdown)  
ให้ฟัง ท่านจะล็อกดาวน์ (Lockdown) ในระดับไหนก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นพาเทียลล็อกดาวน์ 
(Partial Lockdown) โททัลล็อกดาวน์  (Total Lockdown) ล็อกดาวน์  (Lockdown)  
๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ล็อกดาวน์ (Lockdown) กี่เปอร์เซ็นต์ก็ตามมันคือล็อกดาวน์ (Lockdown) 
เพราะอะไร เพราะมันไปควบคุมการเดินทางของพี่น้องประชาชนในการเข้าออกพื้นท่ีหรือเข้า
ออกจังหวัด รวมท้ังไปหยุดกิจกรรมทุกอย่างของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรม
ท่ีมีปฏิสัมพันธ์และกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับการท ามาหากินของพี่น้องประชาชนครับ พี่น้อง
ประชาชนเดือดร้อนอีกแล้วครับ เดือดร้อนอีกแล้ว ปรากฏว่าในครั้งนั้นก็คือมี๒๘ จังหวัดท่ี
เป็นสีแดงก็คือพื้นท่ีควบคุมสูงสุด และใน ๒๘ จังหวัดนี้ มี ๕ จังหวัดท่ีเป็นสีแดงเข้ม สีแดง
เข้มนี่รัฐบาลใช้ค าใหม่ครับ ใช้ค าว่า พื้นท่ีควบคุมสูงสุดอย่างเข้มงวด นะครับก็มีสมุทรสาคร 
มีชลบุรี จันทบุรี ระยอง ตราด นะครับ ท้ังหมด ๕ จังหวัดครับ ท่านประธานครับ คนไทยรู้สึก
อย่างไรกับเหตุการณ์เหล่านี้ครับ คนไทยรู้สึกสิ้นหวัง รู้สึกไร้ ท่ีพึ่ง เพราะอะไรครับ  
เพราะเขาไม่ได้ท าอะไรผิดแต่เขาจะต้องเดือดร้อน เขาจะต้องหายานะโดยท่ีเป็นความผิดพลาด
ของรัฐบาล หรือไม่ก็เป็นความปล่อยปละละเลยของรัฐบาลหรือไม่ก็ปล่อยให้มีการเล่น 
การพนันอย่างผิดกฎหมายและปล่อยให้มีการลักลอบเข้าของแรงงาน บ่อนการพนัน  
ไม่มีการจับเจ้าของบ่อนครับและการระบาดของโรคในระรอก ๒ นี่จริง ๆ แล้วมันเป็น 
การฝ่าฝืน พ.ร.ก. ฉุกเฉินละครับ ไม่พบผู้ต้องหาท่ีฝ่าฝืน พ.ร.ก. ฉุกเฉินเลยครับ เพราะว่า  
 



๕๗๖ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ         วิชชุดา ๒๕๕/๒ 
 
พ.ร.ก. ฉุกเฉินไปนั่งจับเด็กอย่างเดียวเลยครับ ท่านประธานครับ เรามาดูตัวเลขที่เป็นแรงงาน
ข้ามชาติกันนิดหนึ่งครับ ท้ังหมดนี้คือหลักฐานจะเรียกว่าใบเสร็จก็ได้นะครับ ท่านประธาน
ครับ นี่คือมติ ครม. วันท่ี ๒๖ มกราคม ผมจะให้ดูอะไรครับ ผมจะให้ดูว่ามีการรายงานใน 
ครม. ว่ามีแรงงานข้ามชาติท้ังหมด ๒.๓ ล้านคน ท่านอย่าเพิ่งตกใจนะครับ ๒.๓ ล้านคนนี้ 
มีบัตรสีชมพู ๑.๔ ล้าน เอ็มโอยู (MOU) ๔๐๐,๐๐๐ และนอกระบบ ๕๐๐,๐๐๐ ครับ  
นอกระบบ ๕๐๐,๐๐๐ ผมก าลังจะพูดว่าอะไรครับ ผมก าลังจะบอกว่าสมุทรสาครกับแรงงาน
ข้ามชาติ ๒.๓ ล้านคนนี้คืออันตรายของพี่น้องประชาชนท้ังประเทศท่ีพูดนี้ไม่ได้แปลว่า
เหยียดชาตินะครับ ไม่เกี่ยวครับ มันเป็นเรื่องทางการแพทย์ครับ ผมก าลังจะบอกว่ารัฐบาลนี่
สิ่งท่ีรัฐบาลจะต้องท าก็คือจะต้องฉีดวงล้อมให้ดีท่ีสุด ห้ามมีการรั่วไหลของแรงงานข้ามชาติ 
ท่ีติดเชื้อสู่สังคมไทยเป็นอันขาดครับ และเราก็ได้เรียกร้องตลอดเวลาขอให้มีการตรวจเชิงรุก
ให้มาก ๆ วันละหลายหมื่นคนก็ดี ปรากฏว่าตอนแรกก็บอกว่าจะตรวจวันละ ๓๐,๐๐๐  
ในท่ีสุดแล้วก็เหลือตรวจวันละหมื่น เมื่อตรวจวันละหมื่นนี่พบ พบเท่าไรรู้ไหมครับ พบตั้งแต่ 
๘๐๐  ๗๐๐  ๖๐๐  ๕๐๐  ก็คือประมาณ ๕ เปอร์เซ็นต์ถึง ๘ เปอร์เซ็นต์ครับ พอใกล้ 
วันอภิปรายครับ ปรากฏว่าท่ีเคยตรวจวันละหมื่นนี่เหลือวันละไม่กี่พันคนเพื่อจะกดตัวเลขลงมา 
อันนี้คือความไม่โปร่งใสของรัฐบาล เพราะฉะนั้นเมื่อไม่โปร่งใสจะให้ประชาชนเขาเชื่อถือได้
อย่างไรครับ 
 

- ๒๕๖/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๗๗ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ        วันทนา ๒๕๖/๑ 
 
   ต่อไปครับ ท่านดูนะครับ รัฐบาลเตรียมโรงพยาบาลสนามท้ังหมด ๘๔,๐๐๐ เตียง 
ผมก าลังจะบอกเลยครับ จริง ๆ แล้วแปลว่ารัฐบาลนั้นตระหนักดีว่าแหล่งรังโรคท่ีมาจาก
แรงงานข้ามชาตินั้นมีเป็นแสน ไม่อย่างนั้นจะสั่งเตรียมโรงพยาบาลสนามขนาดนั้นท าไม 
ท้ังหมดนี้มาจากมติ ครม. นะครับไม่ใช่ตัวเลขที่ผมน าไป  
   ต่อไปครับ ผลกระทบจากต้องล็อกดาวน์ (Lockdown) ประเทศท้ัง ๒ รอบ 
ก็ท าให้จีดีพี (GDP) เมื่อสิ้นปี ๒๕๖๓ ลบไป ๖.๑ เปอร์เซ็นต์ ต่อไปเลยครับ ผมมีเวลาจ ากัด
มาก ผลกระทบจากการระบาดก็ท าให้หนี้สาธารณะเมื่อสิ้นธันวาคมในปี ๒๕๖๓ อยู่ท่ี  
๘ ล้านล้านบาท หรือคิดเป็น ๕๓ เปอร์เซ็นต์ต่อจีดีพี (GDP)  
   สไลด์ (Slide) ต่อไป หนี้ครัวเรือนครับ หนี้ครัวเรือนสูงเกิน ๙๐ เปอร์เซ็นต์
ต่อจีดีพี (GDP) เพิ่มมากที่สุดในรอบ ๑๒ ปี  
   สไลด์ (Slide) ต่อไปครับ ผลกระทบต่อไทย ปรากฏว่าตัวเลขเศรษฐกิจของ
เราในสายตาไอเอ็มเอฟ (IMF) อยู่ท่ี ๒.๗ เปอร์เซ็นต์ เพื่อนบ้าน ๕ เปอร์เซ็นต์ และธุรกิจ
โรงแรมนั้นเลิกจ้างไปแล้วกว่า ๑ ล้านคน และอยู่ในภาวะเส่ียงอีก ๓,๗๐๐ แห่ง ๓,๗๐๐ แห่ง
ความหมายก็คือว่าในคอนดิชัน (Condition) ท่ีว่าถ้าเราไม่สามารถควบคุมการระบาดได้ 
ในไตรมาส ๑ ของปี ๒๕๖๔ สิ่งนี้จะเกิดขึ้นครับ ท่านประธานครับ ถ้าอย่างนั้นเราจะแก้ปัญหา
เศรษฐกิจนี้อย่างไรครับ  
   ค าตอบสุดท้าย ขอสไลด์ (Slide) ต่อไปครับ ค าตอบคือเราต้องพึ่งวัคซีนครับ 
ประชาชนคนไทยจะต้องได้วัคซีน อย่างน้อยก็ ๕๐ เปอร์เซ็นต์ ๖๐ เปอร์เซ็นต์ ๗๐ เปอร์เซ็นต์ 
รัฐบาลจะต้องจัดหาวัคซีนโดยเร่งด่วน แล้วให้ประชาชนคนไทยได้ฉีดวัคซีนอย่างครบถ้วน 
อันนี้ก็มาจากมติ ครม. ๒ กุมภาพันธ์ว่าจะได้ซิโนแวค (Sinovac) ในเดือนกุมภาพันธ์ ๒ ล้านโดส 
(Dose) ซึ่งท่านรัฐมนตรีว่าการก็บอกว่าจะได้แน่ ๆ แต่วันนี้ยังไม่ได้นะครับขอประทานโทษ
นะครับ ขออนุญาตขอเวลาเพ่ิมอีกนิด ก าลังจะจบแล้วครับ 
   นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  เชิญเลยครับ  
   นายเรวัต วิศรุตเวช (แบบบัญชีรายชื่อ)  :   แล้วก็มีแอสตร้าเซเนก้า 
(AstraZeneca) ๒๕ ล้านโดส (Dose) ในเดือนมิถุนายน ผมก าลังจะให้ดูอะไรครับ 
ท่านประธานครับ อันนี้ส าคัญมาก ขอดูนะครับ ๓๕ ล้านโดส (Dose) ไม่ทราบว่า 
จะได้เมื่อไร ไม่ทราบว่ามีการติดต่อกันอย่างไรครับ 



๕๗๘ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ        วันทนา ๒๕๖/๒ 
 
   สไลด์ (Slide) ต่อไปครับ ดูมติ ครม. วันท่ี ๑๗ มีการจองล่วงหน้าด้วยเงิน 
๒,๓๗๙ ล้านบาท และปรากฏว่าลืมครับ คิดยอดเงินอยู่ท่ี ๒,๓๗๙ ล้านบาท เพื่อจะไปจอง 
ตัวแอสตร้าเซเนก้า (AstraZeneca) เกิดอะไรขึ้น  
   ขอสไลด์ (Slide) ต่อไป ไม่น่าเชื่อ ท่านบริหารบ้านเมืองแบบนี้หรือครับ 
เมื่อไปขอ ครม. ๒,๓๗๙ ล้านบาท ลืมแวต (VAT) ลืมคิดแวต (VAT) ก็เลยต้องไปเข้า ครม. 
ใหม่ในวันท่ี ๑๙ มกราคม ขอเงินเพิ่มอีก ๑๖๖ ล้านบาท ผมจึงบอกว่ามันไม่ใช่ของเล่น 
บ้านเมืองท่ีจะไปท าอย่างนั้นนะครับ ไปขอเงินเพิ่มอีก ๑๖๖ ล้านบาท เพราะลืมคิดแวต 
(VAT) ท่านประธานครับ นี่คือใบเสร็จอีกใบหนึ่ง  
   ต่อไปนิดเดียวครับ กลุ่มเป้าหมาย ๓ ระยะ ท่านประธานครับ อาจจะ 
คล้าย ๆ กับหลายท่าน แต่ผมจะชี้ให้ดูว่าอะไร กลุ่มเป้าหมาย ๓ ระยะ นี่มาจาก มติ ครม.  
ก็คือ ระยะท่ี ๑ กุมภาพันธ์ - เมษายน ๒๕๖๔ ระยะท่ี ๒ คือพฤษภาคม - ธันวาคม ๒๕๖๔ 
ท่ีส าคัญดูระยะท่ี ๓ มาจากมติ ครม. ส าหรับประชาชนท่ัวไปจะได้วัคซีนคือมกราคม ๒๕๖๕ 
แปลว่าอะไร แปลว่ารัฐบาลได้ท้ิงประชาชนไว้ข้างหลังเรียบร้อยแล้วครับ เพราะตลอดปีนี้ 
ประชาชนท่ัวไปยังจะไม่ได้รับการฉีดวัคซีน ยกเว้นกลุ่ม ๑ กลุ่ม ๒ เท่านั้น ท่านประธานครับ 
ค าถามคือ แล้วตกลงไทยจะได้วัคซีนเมื่อไรกันแน่ ในขณะท่ีท่ัวโลกฉีดไปแล้วมากว่า  
๑๕๐ ล้านโดส (Dose) ท่านประธานครับ โคแวกซ์ (COVAX) ผมขอเวลาอีกนิดเดียวครับ 
คือโคแวกซ์ (COVAX) นี่เป็นโครงการท่ีเป็นความร่วมมือของดับเบิลยูเอชโอ (WHO) กับกาว ี
(Gavi) ในการท่ีจะจัดหาวัคซีนให้กับชาติร่ ารวย แล้วก็ชาติยากจน ------------------------------- 
 

          - ๒๕๗/๑ 
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ท้ังโลกให้ความเชื่อถือโคแวกซ์ (COVAX) ครับ มีประเทศไทยประเทศเดียวไม่ยอมเข้าร่วม
โครงการ โคแวกซ์  (COVAX) ด้วยข้อรังเกียจต่าง ๆ นานา เช่นว่าจะต้องไปเดโพซิต 
(Deposit) เช่น เดี๋ยวราคามันจะสูงไป หรือเงื่อนไขท่ีว่าอาจจะไม่ได้ตัวเลือก ผมอยากจะเรียน
ว่ า ท่ั ว โ ลก เข า ให้ คว าม เชื่ อ ถื อ โคแวกซ์  (COVAX) เพราะว่ า โ คแวกซ์  (COVAX)  
มีเป้าหมายท่ีชัดเจนว่าต้องการให้ประชากรท้ังโลกสามารถเข้าถึงวัคซีนได้ไม่ว่าจะรวยหรือจน 
เพราะฉะนั้นเราไม่ควรจะตกรถ เราไม่ควรจะไม่ร่วมโครงการโคแวกซ์ (COVAX) ใกล้จะจบ
แล้วครับท่านประธานครับ ไทยจะผลิตวัคซีนเองเป็นเรื่องท่ีน่ายินดีมากครับ แต่ประเด็นคือ
อย่างนี้ครับ สถาบันวัคซีนแห่งชาติเพิ่งมาให้ข้อมูลกับคณะกรรมาธิการ ปรากฏว่าอะไรรู้ไหมครับ 
ไม่มีไทม์ไลน์ (Timeline) ครับ ไม่มีไมล์สโตน (Milestone) เลย ไม่มีก าหนดการว่าด าเนินการ
ไปถึ งไหน อย่างไร ในเดือนมกราคม กุมภาพันธ์  มีนาคม เมษายน พฤษภาคม  
ท าอะไรไปแล้วบ้าง มีความคืบหน้าอย่างไร ไม่มีการแถลงครับ แม้กระท่ังผู้แทนจากสถาบัน
วัคซีนแห่งชาติมาชี้แจงก็ปรากฏว่าไม่มีความชัดเจนในเรื่องนี้ ท่ีส าคัญครับมีค าหนึ่งท่ีหลุด
ออกมาเป็นใบเสร็จครับ มีค าหนึ่งท่ีหลุดออกมาว่า ๒๖ ล้านโดส (Dose) ในท่ีสุดแล้วเขาใช้ค านี้
เลยนะครับ จะเป็นฟินนิชโพรดักต์ (Finished Product) ครับ ๒๖ ล้านโดส (Dose) เป็น 
ฟินนิชโพรดักต์ (Finished Product) แปลว่าอะไรครับ แปลว่าในเดือนพฤษภาคม มิถุนายน  
ไม่มีทางท่ีเราจะได้วัคซีนท่ีผลิตในประเทศไทยเลยครับ และผมได้ประสานกับโรงงานวัคซีนแล้ว
ด้วยนะครับก็ปรากฏว่าเราไม่เคยผลิตวัคซีนมาก่อน เพราะฉะนั้นทุกอย่างมันต้องเริ่มต้น 
ท่ีศูนย์หมดเลย เพราะฉะนั้นมันบอกไม่ได้จริง ๆ ว่าเมื่อไรจะได้ ใกล้แล้วครับ ใกล้จะเสร็จ
แล้วครบั มาตรการเยียวยาครับ  
   ขอสไลด์ (Slide) ต่อไปครับ ก าลังจะครบถ้วนประเด็นนะครับ ท่านประธานครับ 
เราชนะครับ เราชนะ เรานี่คือใครครับ ไม่ใช่ประชาชนแน่นอนครับ แต่คนท่ีชนะคือ  
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา และพรรคพวก เพราะว่าท่านได้ยึดอ านาจไปแล้วก็แสวงหา
ผลประโยชน์มาตลอด ๗ ปี ในขณะท่ีประชาชนยากจนและเดือดร้อนครับ เรามาดูกันครับ 
ขอภาพต่อไปครับ  
   ขอสไลด์ (Slide) เลยครับ ท่านเห็นไหมครับประชาชนไม่มีทางชนะเลยครับ 
ท่านประธาน ด้วยหน้าท่ีหมองคล้ าอยู่กลางแดดเพราะไม่มีสมาร์ตโฟน (Smartphone) 
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ท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่าเดี๋ยวจะจัดซื้อสมาร์ตโฟน (Smartphone) ให้ไม่มีครับ คนไป 
แออัดยัดเยียด แล้วถามว่าถ้าเป็นแบบนี้นี่นะครับไม่ว่าอะไรเลยครับ ศบค. ไม่เคยท้วงติงว่า 
มีการแออัดยัดเยียดแล้วก็จะแพร่โรค ไม่มี เพราะอะไรครับ เพราะว่ามันเป็นกิจกรรมท่ีรัฐจัด 
แต่ถ้าประชาชนไปท ากันเองแบบนี้นี่นะครับ จะถูกต าหนิติเตียน จะถูกโจมตี จะบอกว่าเป็น
พวกท่ีไม่รับผิดชอบสังคม เป็นพวกท่ีการ์ด (Guard) ตก ไม่ดูแล ไม่ป้องกันโรคเลย แต่ว่าเป็น
กิจกรรมท่ีเกี่ยวกับรัฐไม่เคยพูดสักค า ไม่เคยท้วงติงเลยครับ ประชาชนเขาตกงานครับ 
เดือดร้อน จริง ๆ แล้วรัฐบาลควรจะต้องช่วยเหลือเยียวยาให้ง่ายท่ีสุด ไม่ใช่เต็มไปด้วย  
ความยุ่งยากและซับซ้อน ท่านประธานครับ ภาพท่ีเห็นนั้นฟ้องทุกอย่างเลยครับว่าการจัดการ
เยียวยาของรัฐบาลนั้นมีปัญหาจริง ๆ ครับ สรุปครับการบริหารจัดการโควิด (COVID) นั้น
บกพร่องและมีการทุจริตคอร์รัปชัน ท าให้เกิดความหายนะทางเศรษฐกิจ และท่ีส าคัญครับ 
ผมยังไม่เห็นแอ็กชันแพลน (Action plan) ใด ๆ เลยครับ จะให้มั่นใจได้อย่างไรครับ รวมท้ัง
การจัดหาวัคซีนนั้นก็ล่าช้าไป ในขณะท่ีเพื่อนบ้าน ลาว พม่า กัมพู ชา เขาก็ได้ไปแล้ว 
มาตรการเยียวยาท่ีชักช้า ชักเข้าชักออกครับ ระลอก ๒ นี่ตอนแรกก็จะไม่เยียวยา  
มาตรา ๓๓ นะครับ จนกระท่ังมีความกดดันจากสังคมและประชาชนถึงได้ยอมเยียวยาครับ 
ท่านประธานครับ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา บริหารราชการแผ่นดินโดยเฉพาะ  
ในสถานการณ์การระบาดของโควิด (COVID) นั้นผิดพลาดบกพร่องอย่างร้ายแรง  
ไร้ประสิทธิภาพ ไร้ภูมิปัญญา ไร้ภาวะผู้น า ไร้จิตส านึก และความรับผิดชอบปล่อยปละ
ละเลยให้มีการทุจริตจนท าให้เกิดการระบาดของโรคในระลอก ๒ จึงไม่สามารถให้ 
ความไว้วางใจคุณประยุทธ์ จันทร์โอชา ให้บริหารประเทศต่อไปได้ เพราะท่านท้ิงประชาชน
ไว้ข้างหลัง ท่านปกปิดยอดผู้ติดเชื้อท่ีแท้จริง โดยตรวจคัดกรองไม่มากพอ ---------------------- 
 
               - ๒๕๘/๑ 
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ท่านของบประมาณท่านก็ขอแบบสะเพร่าไม่ได้คิดแวต (VAT) ต้องมาขอครั้งท่ี ๒ ท่านท า
เหมือนกับบ้านเมืองเป็นของเล่น เพราะฉะนั้นก็ขอไม่ไว้วางใจให้ท่านบริหารประเทศนี้ต่อไป
ครับ ขอบพระคุณครับท่านประธานครับ 
   (การประชุมด า เนินการมาถึ งตอนนี้  นายชวน หลีกภั ย  ประธาน 
สภาผู้แทนราษฎร ได้ลงจากบัลลังก์ โดยมอบให้ นายสุชาติ ตันเจริญ รองประธาน  
สภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง ปฏิบัติหน้าท่ีแทน)  
  นายสุชาติ ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหนึ่ง)  :  เชิญท่าน
นายแพทย์ชลน่านครับ  
  นายชลน่าน ศรีแก้ว (น่าน)  :  ท่านประธานท่ีเคารพ กระผม นายชลน่าน  
ศรีแก้ว สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดน่าน พรรคเพื่อไทย กระผมได้รับโอกาส 
จากท่านผู้น าฝ่ายค้าน พรรคร่วมฝ่ายค้าน แล้วก็ขออนุญาตกับท่านประธานว่ากระผมจะท า
หน้าท่ีแทนพี่น้องประชาชนผู้เป็นเจ้าของอ านาจอธิปไตย อภิปรายไม่ไว้วางใจตามญัตติท่ี 
ท่านผู้น าฝ่ายค้านได้ยื่นต่อท่านประธาน และไดเ้ร่ิมด าเนินการมาวันนี้เป็นวันท่ี ๒ กราบเรียน
ท่านประธานด้วยความเคารพครับ การท าหน้าท่ีของกระผมเป็นไปตามบทบัญญัติ
รัฐธรรมนูญท่ีจะต้องท าหน้าท่ีในการตรวจสอบควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดกับประเทศชาติและความผาสุกของพี่น้องประชาชน ดังนั้นกราบเรียน 
ท่านประธานไปยังท่านรัฐมนตรีหรือท่านนายกรัฐมนตรีท่ีผมจะอภิปรายไม่ไว้วางใจท่าน  
ท่านท าหน้าท่ีเป็นฝ่ายบริหาร ผมท าหน้าท่ีเป็นฝ่ายตรวจสอบ เรามุ่งหวังประโยชน์โดยรวม
ของประเทศชาติและความผาสุกของพี่น้องประชาชน ไม่มีเหตุผลอันใดท่ีเราจะต้องมาโกรธ
กันหรือเกลียดกัน ต่างฝ่ายต่างท าหน้าท่ีครับ ท่านประธานครับผมจะอภิปรายไม่ไว้วางใจ  
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม  
ในบทบาทการท าหน้าท่ีของนายกรัฐมนตรี กราบเรียนท่านประธานอาจจะมีความเกี่ยวเนื่อง
ในส่วนท่ีผมต้องอภิปราย ต้องขออนุญาตกราบเรียนผ่านไปยังท่านรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวข้อง 
ในเนื้อหาท่ีผมจ าเป็นต้องอภิปราย น าเรียนท่านประธานไปยังท่านรองนายกรัฐมนตรี  
พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ด้วยว่าท่านเป็นผู้หนึ่งท่ีผมจะอภิปรายไม่ไว้วางใจ และกราบเรียน
ผ่านไปยังท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับ พลเอก อนุพงษ์  เผ่าจินดา 
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ด้วยความเคารพท่านนะครับ ผ่านไปยังท่านประธานว่าผมจ าเป็นต้องอภิปรายท่านด้วย  
ในความเกี่ยวเนื่องท่ีอยู่ในเนื้อหาของญัตติและอาจจะมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 
ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องบ้างก็กราบเรียนไว้ล่วงหน้า ท่านประธานท่ีเคารพครับ สิ่งท่ีผมได้รับมอบหมาย
ให้ไม่ไว้วางใจท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีให้บริหารราชการแผ่นดินต่อไป ตามข้อกล่าวหา 
ท่ีเขียนไว้ในญัตติ ผมจะแบ่งการอภิปรายผมเป็น ๓ ส่วน ท่านรัฐมนตรีครับ 
  ส่วนท่ี ๑ ผมจะอภิปรายในประเด็น ท่ีเกี่ยวข้องกับความล้มเหลวไร้
ประสิทธิภาพในการบริหารราชการแผ่นดิน โดยเฉพาะการบริหารสถานการณ์การระบาด
ของโคโรนาไวรัส ๒๐๑๙ (Coronavirus 2019) หรือโควดิ-๑๙ (COVID-19) ซึ่งมท่ีานสมาชิก
ได้อภิปรายไป ๒ ท่าน ผมกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอเรวัต  วิศรุต เวช  
ต้องขออนุญาตเอ่ยนามท่าน ท่านได้อภิปรายในเนื้อหาสาระท่ีลดการน าเสนอของผมไปเยอะ
มากเลยครับ เพราะรายละเอียดสถานการณ์เหตุการณ์อยู่ ตรงนั้น ขอบคุณท่าน ส.ส.  
จากพรรคก้าวไกล ท่านวิโรจน์ ลักขณาอดิศร ท่ีได้มาอภิปรายในประเด็นของวัคซีน  
ก็ลดประเด็นท่ีผมจะต้องพูดในรายละเอียดตรงนั้นไปอีกมากมาย จะเติมเข้าไปในส่วน 
ท่ีเกี่ยวข้องเท่านั้น ผมไม่ไว้วางใจให้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในฐานะท่ีเป็นผู้อ านวยการ 
ศบค. หรือศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  ๒๐๑๙ 
(Coronavirus 2019) ให้ท าหน้าท่ีในการบริหารราชการแผ่นดินต่อไป เพราะอะไรครับ 
ท่านประธานครับ เพราะ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เข้ามาท าหน้าท่ีนี้แล้วนี่สิ่งท่ีปรากฏ
กับพี่น้องประชาชน สิ่งท่ีปรากฏกับสายตาของทุกผู้ทุกคนนะครับ โดยเฉพาะเหตุการณ์ท่ี
เกิดขึ้นในสด ๆ ร้อน ๆ เมื่อสักครู่ก็มีภาพของท่านอาจารย์หมอเรวัตอยู่ ผมขอภาพนี้เลยครับ
ท่านประธาน  
 (เจ้าหน้าท่ีด าเนินการเปิดคลิปภาพ) 
 

- ๒๕๙/๑ 
 
 
 



๕๘๓ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ          จีรนุช ๒๕๙/๑ 
 
 นายชลน่าน ศรีแก้ว (น่าน)  :  ภาพนี้ทุกคน ไม่ใช่เฉพาะท่านประธานครับ 
เห็นแล้วจุกอก โดยเฉพาะคนท่ีอยู่ในวัยเดียวกัน โดยเฉพาะคนท่ีนั่งข้าง ๆ ผมนี่อยู่ใน 
วัยเดียวกัน เห็นแล้วจุกอกครับ เพียงไร้สมาร์ตโฟน (Smartphone) ก็ถูกย่ ายีศักดิ์ศรี 
ความเป็นมนุษย์ได้ถึงขนาดนั้น ไม่ต้องอธิบายมากครับท่านประธาน ภาพนี้คือความล้มเหลว 
ความไร้ประสิทธิภาพ ความไร้สติปัญญา ไร้ความรู้ความสามารถ มันเลยออกมาเป็นอย่างนี้ครับ 
ไม่ใช่ครั้งแรกครับท่านประธาน เหตุการณ์นี้เกิดเป็นครั้งท่ี ๒ ผู้สูงอายุท่ีไม่มีโทรศัพท์มือถือ 
ท่ีเรียกว่าสมาร์ตโฟน (Smartphone) ท่ีสามารถจะเข้าไปด าเนินกิจกรรมในเครื่องโทรศัพท์ 
เช่น การลงทะเบียน การขึ้นทะเบียนอะไรต่าง ๆ ท าให้เขาด้อยค่า ต้องเข้าไปรอคิวเข้าแถว 
เพียงเพื่อจะขอรับเงินเพียง ๗,๐๐๐ บาท ๗,๐๐๐ บาทท่านประธานครับ ต้องล าบาก 
ถึงขนาดนี้ หลายคนสะท้อนออกมาจากสิ่งท่ีเขาคับแค้น สิ่งท่ีเขาได้รับการกระท า ร้องไห้  
บางคนเป็นลมเจ็บไข้ บางคนนะครับท่านประธาน อย่างท่ีจังหวัดน่านบ้านผม ธนาคารกรุงไทย 
สาขาอ าเภอปัว รองรับพี่น้องประชาชน ๖ อ าเภอในสายเหนือของจังหวัดน่านบ้านผม ท่าวังผา 
ปัว เชียงกลาง ทุ่งช้าง สองแคว เฉลิมพระเกียรติ เฉลิมพระเกียรติห่างจากอ าเภอปัว  
๑๔๐ กิโลเมตร ท่านประธานทราบไหมครับ สิ่งท่ีเป็นความเดือดร้อน ความทุกข์ยากของ 
พี่น้องประชาชนอย่างนี้มันไม่ได้อยู่ในหัวใจของคนท่ีก าหนดนโยบาย คนท่ีเป็นผู้บริหาร
ประเทศชาติบ้านเมืองนี้เลย ผมไม่รู้ว่าหัวใจเขาท าด้วยอะไร เขาเห็น ถ้าเป็นผมนะครับ  
น้ าตาผมจะไหลมากกว่าคนอื่น จะไหลมากกว่าคนอื่นเขาครับ เพราะเป็นความรับผิดชอบ  
แต่ผมไม่รู้ว่านายกรัฐมนตรีท่านนี้จะมีน้ าตาให้กับพี่น้องประชาชนนี้หรือไม่ อันนี้คือภาพ  
ของความล้มเหลวครับ ท่านประธานท่ีเคารพครับความล้มเหลว ความไร้ประสิทธิภาพ  
ท่ีเกิดขึ้น ผมต้องกราบเรียนท่านประธานด้วยความเคารพว่ามูลเหตุ สาเหตุท่ีท าให้เกิด 
ความล้มเหลว ต้องโทษไปท่ีตัวพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา อาจารย์หมอเรวัตใช้ค าว่า  
ไมนด์เซต (Mindset) ผมขออนุญาตไม่ใช้ภาษาอังกฤษครับ ฐานจิตวิธีคิด จิตส านึกของท่านเอง 
เป็นเรื่องแรกท่ีส าคัญท่ีสุด ท่านประธานวิป (Whip) ฝ่ายค้านได้พูดเรื่องนี้ในการปูพรมปูพื้นไป 
เป็นเหตุส าคัญเลยครับท่ีเกิดในความล้มเหลว ฐานจิตวิธีคิดของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
มีผลมากครับ มีผลมาก ฐานจิตวิธีคิดท าให้เกิดความล้มเหลว และเกิดผลกระทบกับพี่น้อง
ประชาชน ผมขออนุญาตน าเอาภาพท่ีสื่อมวลชนไปเผยแพร่มาขยายซ้ าให้เห็นอีก ขอภาพสไลด์ 
(Slide) ต่อไปครับ  



๕๘๔ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ          จีรนุช ๒๕๙/๒ 
 
  ท่านประธานท่ีเคารพครับ ส่ิงท่ีพลเอก ประยุทธ์บริหารผิดพลาด บกพร่อง 
ในสถานการณ์โควิด-๑๙ (COVID-19) ท่าน ส.ส. จุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ ได้ลงลึกไปมาก 
ในเรื่องของด้านเศรษฐกิจ ชี้ให้เห็นใน ๑ ชั่วโมงเลยครับ ชัดมาก อันนี้แค่ตัวอย่างนะครับ  
ท่ีสื่อมวลชนไปเผยแพร่ คนจนเพิ่มขึ้น ๑.๕ ล้านคนจากปี ๒๕๖๒ ไปปี ๒๕๖๓ เป็น ๕.๒ ล้านคน 
อันนี้ตัวเลขง่าย ๆ นะครับ ท่ีเผยแพร่เป็นการท่ัวไป ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพลเอก ประยุทธ์ 
เห็นเร่ืองนี้เขาคิดอย่างไร ------------------------------------------------------------------------------- 
 
                       - ๒๖๐/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๘๕ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ            วัชรี ๒๖๐/๑ 
 
ความล้มเหลวนอกจากท่ีจะท าผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนแล้ว สิ่งท่ีหลายคนพูดไปก็คือ 
ความล้มเหลวในการบริหารทรัพยากรโดยเฉพาะเงิน มาขออนุมัติสภาเงินกู้ ๑.๙ ล้านล้านบาท 
ท่านประธานครับ ภาพการบริหารเงินกู้ฟ้องครับ ผมไปเร็ว ๆ ครับ ขอสไลด์ (Slide)  
ต่อไปครับ นี่คือสไลด์ (Slide) ท่ีบ่งบอกถึงประสิทธิภาพของการบริหารเงินกู้ ท่านมาขอสภา
หมดวาระปี ๒๕๖๔ เดือนกันยายน ๒๕๖๔ หมดแล้ว นี่คือความสามารถครับ ๓ ก้อนใหญ่  
ก้อนป้องกันแก้ไขโควิด (COVID) ๔๕,๐๐๐ ล้านบาท ให้กับกระทรวงสาธารณสุข เบิกจ่ายแค่นี้
ท่านประธานครับ อนุมัติไป ๑๔,๐๐๐ ล้านบาทเอง ฉุกเฉินอย่างไรท่านประธานครับ  
ก้อนเยียวยาตอนนี้เพิ่มขึ้นเป็น ๕.๖๖ ล้านบาทท่านประธานครับ นั่นหมายความว่าดึงจาก 
ซีกก้อนท่ี ๓ ไปใส่อีก ๑๐,๐๐๐ บาทใช้ไปได้แค่นั้นครับ อันนี้คือตัวเลขของประสิทธิภาพของ
การใช้เม็ดเงินในการแก้ไขปัญหาไม่ว่าจะเป็นการสู้กับโควิด (COVID) ในเรื่องของวงการแพทย์ 
การรักษาพยาบาล การซื้ออุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมืออะไรต่าง ๆ พัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ 
การเยียวยาท่ีมีความล่าช้า ไม่สอดคล้อง ไม่ครบถ้วน เกิดการแบ่งแยกความเป็นมนุษย์ของ
ผู้คนในประเทศไทยอย่างมากมาย และท่ีส าคัญเงินท่ีท่านบอกว่าไปฟื้นฟู เศรษฐกิจจ่ายไป
น้อยมาก แล้วมันจะฟื้นฟูอย่างไรท่านประธาน และมีเค้ารางว่าถ้าไม่ได้จ่าย ๔๐๐,๐๐๐ ล้านบาท
ขณะนี้เหลือ ๓.๙ แสนล้านบาท หรือ ๓๙๐,๐๐๐ ล้านบาทเท่านั้นเอง มีแนวโน้มว่าจะถูกดึง
เข้าไปโปะเป็นก้อนท่ี ๒ ในการเยียวยา เพราะผมเชื่อว่า ๒ เดือนไม่จบครับ ด้วยฝีมือการจัดการ
บริหารอย่างนี้ ไม่จบ อันนี้คือประสิทธิภาพของการบริหาร มีเงินแต่ใช้ไม่เป็นท่านประธาน 
ค าพูดนี้ปรากฏในสภาแห่งนี้ แล้วผมก็ตอกย้ า มีเงินแต่ใช้ไม่เป็น ขอสไลด์ (Slide) ต่อไปครับ 
ท่านประธานครับ ส่ิงท่ีผมได้น าเรียนท่านประธานไปบอกว่ามูลเหตุส าคัญท่ีเกิดภาพอย่างนี้
ขึ้นมามันอยู่ท่ีตัวพลเอก ประยุทธ์ ฐานจิตวิธีคิด ฐานจิตวิธีคิดและสิ่งท่ีพลเอก ประยุทธ์ 
เป็นอยู่ขณะนี้มันมีผลมาก ท่านประธานครับ ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจ ในปีท่ีผ่านมา 
ผมชี้ให้เห็นคุณสมบัติลักษณะบุคคลท่ีไม่เหมาะสมกับการด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี 
ให้สภาแห่งนี้ได้เห็น ผมกล่าวหาท่านเลยนะครับ ท่านเป็นโรคเอ็นพีดี (NPD) นาร์ซิสซิสติก  
เพอร์โซนัลลิตี ดิสออเดอร์ (Narcissistic Personality Disorder) ต้องขออนุญาตใช้ภาษาอังกฤษ 
ท่านประธานครับ ภาษาไทยแปลง่าย ๆ โรคหลงตนเอง โรคนี้มีอาการอยู่ ๑๗ อย่างครับ  
ขอสไลด์ (Slide) ต่อไปเลยครับ อาการ ๑๗ อย่างไปตรวจสอบดูได้ครับว่าใครเข้าข่ายบ้าง  
 



๕๘๖ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ            วัชรี ๒๖๐/๒ 
 
ผมมั่นใจข้อ ๑ ถึงข้อ ๑๗ อยู่ในตัว พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ท้ังหมดเลย โดยเฉพาะข้อ ๑๕ 
อยากให้ขยายใหญ่ข้อ ๑๕ นิดหนึ่งครับ ไม่ยอมรับความผิดของตนเอง และมักจะโทษว่า 
เป็นความผิดของบุคคลอื่นร่ าไป ท่านประธานท่ีเคารพ เมื่อตอนเช้าท่าน พลเอก ประยุทธ์  
มาตอบชี้แจงค าถามของเพื่อนสมาชิกท่ีอภิปรายเมื่อคืนท่ีผ่านมา ขออนุญาตเอ่ยนามครับ 
พรรคร่วมฝ่ายค้านผม ท่าน ส.ส. พิจารณ์ ท่าน ส.ส. พิจารณ์ได้พูดถึงการจัดซื้อจัดจ้าง การฉ้อฉล 
การแสวงหาผลประโยชน์ในกองทัพ พูดถึงเรือด าน้ า การจัดซื้อเรือด าน้ า ท่านนายกรัฐมนตรี
ไม่อยู่ ในขณะนั้นมาตอบตอนเช้านี้ครับ มาตอบตอนเช้าบอกว่าการจัดซื้อเรือด าน้ า 
มันมีความจ า เป็น แต่ด้ วยความท่ี เป็นโรคหลงตนเองครับ ยกพ าดพิงไปถึ งอดีต 
ท่านนายกรัฐมนตรีคนก่อน ----------------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๒๖๑/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๘๗ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ        กุลนิษฐ์ ๒๖๑/๑ 
 
ต้องขออนุญาตเอ่ยนามท่านครับ ไม่ได้เสียหายคือท่านนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตร  
บอกว่าไม่เหมือนกับการจ าน าข้าวท่ีต้องใช้หนี้ถึง ๑๒ ปี เรือด าน้ ากับจ าน าข้าวมันเกี่ยวกัน
อย่างไรครับท่านประธาน นี่ครับความผิดตัวเองไม่เห็น โบ้ยใส่คนอื่น การจ าน าข้าวกับเรือด าน้ า 
มันคนละประเด็นท่านประธานครับ เพื่อนสมาชิกผมอภิปรายอยู่ดี ๆ ขึ้นมาตอบบอกว่า 
คุณก็ดูคนข้าง ๆ คุณเห็นบอกว่าจะมาอยู่กับผม มาอยู่กับพรรคผม ในสภาแห่งนี้พูดได้ 
หรือครับ การล่อซื้อ การดูดซับ ส.ส. เข้าไปคือซื้องูเห่ากลางสภาอย่างนี้ สารภาพอย่างนั้น 
มันเป็นอย่างนี้ครับท่านประธาน นี่อย่างไรครับ นี่บุคลิกภาพท่ีผิดปกติเขาเรียกว่าโรคหลงตนเอง 
เป็นคุณสมบัติท่ีไม่เหมาะสมในการด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี ท่ีจะบริหารราชการแผ่นดิน 
ไม่เหมาะสมอย่างยิ่งครับ ท าให้เกิดความผิดพลาดล้มเหลวอย่างร้ายแรง สูญเสียผลประโยชน์
ประเทศชาต ิพ่ีน้องประชาชนตกทุกขไ์ด้ยาก ล าบากแสนสาหัส  
   ท่านประธานท่ีเคารพ สิ่งท่ีผมจะกราบเรียนท่านประธานต่อไปในความผิดพลาด 
ล้มเหลว บกพร่องของการบริหารสถานการณ์โควิด (COVID) ผมไม่ลงลึกครับ เรื่องการตัดสินใจ
อาจารย์หมอเรวัตพูดไปแล้ว จังหวะเวลาในแต่ละครั้งในแต่ละคราวท่ีเกิดสถานการณ์
เหตุการณ์ไม่เคยสอดคล้องกัน กว่าจะประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินได้ในการระบาดครั้งแรก 
ก็มีนาคม โรคเข้ามาตั้งแต่ธันวาคมท่านประธานครับ ประกาศแล้วประกาศยาวเลย ประกาศแล้ว
ประกาศยาวเลยครับ ตัดสินใจผิดพลาดนี่หมายถึงภาวะผู้น า ท่ีย่ าแย่  ไร้ภาวะผู้น า  
ท่านประธานท่ีเคารพ แต่สิ่งหนึ่งท่ีผมอยากจะกราบเรียนท่านประธานว่าความผิดพลาด 
บกพร่องท่ีล้มเหลวในการบริหารสถานการณ์โควิด (COVID) คือการประกาศสถานการณ์
ฉุกเฉิน และการใช้ศูนย์บริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน โควิด-๑๙ (COVID-19) นี่ละครับ  
คือตัวล้มเหลวของการบริหารจัดการ ท าไมผมกล่าวอย่างนั้นท่านประธานครับ ผมเห็น 
ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมานั่ง ผมต้องแสดงความดีใจกับท่านด้วยนะครับ 
ท่านประธานทราบไหมครับว่าท าไมผมจะอภิปรายเรื่อง โควิด (COVID) แต่ผมดีใจกับ 
ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ดีใจกับรัฐมนตรีหลาย ๆ ท่านด้วยนะครับ  
เพราะอะไรครับ พอประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินแล้ว พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา รวบอ านาจครับ 
ออกประกาศตาม พ.ร.ก. ฉุกเฉิน ปี ๒๕๔๘ นี่ละครับ โอนอ านาจรัฐมนตรีท้ังหมดตาม
กฎหมายท่ีเขามีอ านาจอยู่มาเป็นของตนเอง บริหารจัดการสถานการณ์ โควิด (COVID)  
ด้วยตนเอง เป็นผู้อ านวยการ ศบค. รัฐมนตรีทุกท่านออกไป รองนายกรัฐมนตรีมาเป็น 



๕๘๘ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ                กุลนิษฐ์ ๒๖๑/๒ 
 
กรรมการอยู่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเอง รวบอ านาจเป็นของตัวเองท้ังหมดในการบริหารสถานการณ์ 
ปลัดกระทรวงมาเป็นหัวหน้าผู้ปฏิบัติการในแต่ละส่วน รัฐมนตรีไม่เกี่ยวข้องเลยครับ 
เพราะฉะนั้นความผิดพลาด บกพร่อง ล้มเหลวครั้งนี้ผมก็เลยดีใจกับท่านรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุขนะครับ ท่านไม่มีส่วนรับผิดชอบใด ๆ เลย เพราะพลเอก ประยุทธ์  
รวบอ านาจโดยออกประกาศตาม พ.ร.ก. ฉุกเฉิน เอากฎหมาย ๔๐ ฉบับมาเป็นของตนเอง
และบริหาร บริหารแล้วเป็นอย่างไรครับ บอกว่าบริหารสถานการณ์วิกฤติฉุกเฉินแต่บริหาร
เหมือนกับไม่ฉุกเฉิน ท่านประธานครับ และท่ีส าคัญโครงสร้างการบริหารนี่มันเป็นเรื่อง 
ด้านสุขภาพกระทบไปมิติอื่น ๆ ท่านกลับเอาคนท่ีเกี่ยวข้องกับความมั่นคงมานั่งเป็นหลัก  
ในชุดเล็ก ผอ. สมช. เป็นประธานชุดเล็กครับ ท่ีขับเคลื่อนและส่งข้อมูลให้กับ พลเอก ประยุทธ์ 
ในฐานะเป็น ผอ. ศบค. ใหญ่ ภาพมันก็เลยออกมาเหมือนท่ีเราเห็นครับ การตัดสินใจ
ผิดพลาดไม่สอดคล้องกับส่ิงท่ีเกิดขึ้น ใช้ทหารมารักษาโรค  --------------------------------------- 
 

- ๒๖๒/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๘๙ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ     จันทร์ยุคล ๒๖๒/๑ 
 
ผมไม่ได้เกลียดทหารครับท่านประธาน แต่ต้องใช้คนให้ถูกกับงาน ใช้งานให้ถูกกับคน รังเกียจ
ไม่สนใจผู้ท่ีมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ตัดออกจากวงจรหมด ท่านก็บอกว่าผมฟังเขา ฟังทุก
ฝ่าย ผมไม่เชื่อครับ เพราะถ้าฟั งมันจะไม่ผิดพลาด บกพร่องอย่างนี้  ท่านคงคุ้นชิน 
กับการเสพติดอ านาจ ท่านบริหารราชการแผ่นดิน ยึดอ านาจเข้ามาตั้งแต่ปี ๒๕๕๗  
ท่านมี ม. ๔๔ อยู่ในมือตลอด ม. ๔๔ เป็นกฎหมายเบ็ดเสร็จเด็ดขาดท่ีแฝงเร้นอยู่ใน
รัฐธรรมนูญชั่วคราวและมาอยู่ในรัฐธรรมนูญถาวร จนกว่ามีรัฐบาลคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ 
ถวายสัตย์ปฏิญาณถึงจะหมดไป ก็เพิ่งหมดเมื่อปี ๒๕๖๒ นะครับท่านประธาน ตอนถวายสัตย์
ปฏิญาณ คุ้นชินกับการใช้อ านาจแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาด อันนี้ก็คือตอบว่าฐานจิตวิธีคิดท่าน
เป็นอย่างนั้น ไม่สนใจการมีส่วนร่วม ไม่สนใจเสียงของพี่น้องประชาชน ไม่สนใจคนท่ีจะ
ท างานร่วมด้วย ไม่ฟัง ภาพออกมาเลยเป็นอย่างนี้ครับ เลยเป็นอย่างนี้ 
   ท่านประธานท่ีเคารพครับ สิ่งท่ีผมอยากจะกราบเรียนท่านประธานว่า 
ความผิดพลาด บกพร่อง ล้มเหลวอย่างร้ายแรงมันสุดท่ีจะทนครับ เมื่อมีการระบาดระลอกใหม่ 
กระทรวงสาธารณสุขให้ใช้ค าว่าระลอกใหม่ ผมเองในสายเลือดกระทรวงสาธารณสุขเดิม 
ก็อยากจะใช้ค านี้ ก็ไม่ว่าท่านครับ เพราะท่านบอกว่ามันไม่เกี่ยวเนื่องกับการระบาดภายใน 
มันมาจากต่างประเทศ ก็ต้องบอกเป็นระลอกใหม่ ไม่ใช่ระลอก ๑ ระลอก ๒ ถ้าต่อเนื่องอย่าง
นั้นมันอาจจะเกิดจากเหตุภายใน ตรงนี้แหละครับท่ีผมจะขออนุญาตท่านปร ะธาน 
ใช้เวลาสักนิด ซึ่งชี้ให้เห็นเลยว่าความผิดพลาด บกพร่อง ปล่อยปละละเลย หรือท่านอาจจะมี
ผลประโยชน์ร่วมด้วยมันเลยท าให้เกิดการระบาดรอบ ๒ ท่านประธานครับ ผมขอสไลด์ 
(Slide) ต่อไป ผมตั้งชื่ออย่างนี้ ท่านประธานครับ โควิด (COVID) ระบาดระลอกใหม่ 
เพราะใครรับส่วย ระบาดระลอกใหม่เพราะใครรับส่วยผลประโยชน์เข้าหน้าเข้าตาปิดบัง 
มืดมิดไปหมด ปล่อยให้แรงงานข้ามชาติหรือแรงงานต่างด้าวตามภาษากฎหมาย ตาม พ.ร.ก. 
นี่นะครับ คือเขียนว่าแรงงานต่างด้าวไหลทะลักเข้ามารวบรวมสรรพก าลังในบ่อนแล้วก็
แพร่กระจายออกไปท่ัวประเทศ บ่อนพูดไปแล้วครับ สมาชิกได้พูดไปแล้ว ก็ฟังค าตอบจาก
ท่านนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวข้อง ไม่ได้บอกเลยว่ามันไม่มีบ่อน ยอมรับในสภา 
คาสภาครับบอกว่ามันมี หลายเรื่องครับ สิ่งท่ีฝ่ายค้านผู้อภิปรายได้น าเสนอ มันถูกยอมรับ 
คาสภาไปเมื่อตอนเช้าครับ เร่ืองเหมืองทองอัครา คาสภา น็อก (Knock) ทางการเมือง คาสภา  
ตอบอะไรไม่ได้สักเร่ือง ชี้แจงก็ไม่ได้เกิดข้อหักล้างในส่ิงท่ีฝ่ายค้านกล่าวหาซึ่งเป็นข้อเท็จจริง 



๕๙๐ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ     จันทร์ยุคล ๒๖๒/๒ 
 
  ท่านประธานครับ สิ่ ง ท่ี เกิดขึ้นตรงนี้นะครับ ผมอยากจะกราบเรียน 
ท่านประธานผ่านไปยังท่านรัฐมนตรีและเพื่อนสมาชิกท่ีเคารพ การระบาดระลอกใหม่  
มันเกิดจากการปล่อยปละละเลยให้มีการน าแรงงานข้ามชาติเข้ามาในประเทศชาติบ้านเมืองเรา 
ท าให้คนไทยเราเดือดร้อน ล าบากกันท้ังประเทศ มาตรการท่ีท่านใช้ก็เหมือนท่ีผมได้  
กราบเรียนไป ตัดสินใจผิดพลาดคลาดเคลื่อนในการท่ีจะควบคุม ๒๘ จังหวัดท่านบอก 
ไม่ล็อกดาวน์ (Lockdown) ไม่ได้ล็อกดาวน์ (Lockdown) นะครับ แต่เป็นพื้นท่ีควบคุมพิเศษ 
ควบคุมสูงสุด สูงสุดแล้วเป็นควบคุมสูงสุดเด็ดขาดอีกนะครับ สุดท้ายมีอยู่ ๕ จังหวัดเด็ดขาด 
ผมกลับน่านไม่ได้ตั้งเป็นเดือนนะครับท่านประธาน เพราะกลับไปแล้วผมต้องไปกักกันตัว  
๑๔ วัน ผมเป็นผู้แทนครับ ไปนั่งอยู่บ้านไม่ได้ออกไปดูแลพี่น้องประชาชนนี่จิตวิญญาณของ
พวกผู้แทนเราอยู่ไม่ได้หรอกครับ ครั้นจะไปเกิดมันมีอะไรเกิดขึ้นเราก็ตาย พี่น้องก็ตาย  
แล้วท่ีส าคัญรัฐบาลตายด้วย ผมสงสารรัฐบาลครับก็เลยต้องอยู่ท่ีกรุงเทพฯ เป็นเดือนครับ ------- 
 
               - ๒๖๓/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๙๑ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ   กรณ์กาญจน์ ๒๖๓/๑ 
 
ขอสไลด์ (Slide) ต่อไป ขบวนการค้าแรงงานข้ามชาติ ท่านประธานครับ ดูเหมือนว่าเราจะมี
ความภูมิใจมากว่าเราสามารถควบคุมป้องกันโรคโควิด-๑๙ (COVID-19) ได้เป็นอันดับต้น ๆ ของโลก 
ดีใจอยู่ได้ไม่นานครับ กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ไล่มา นี่ท่านประธาน มีกระบวนการ 
ค้าแรงงานเถื่อนข้ามชาติ เป็นผู้น าชาวเมียนมาร์ ชาวโรฮิงญา และคนจีนท่ีติดเชื้อโควิด (COVID) 
เข้ามาในประเทศไทย สไลด์ (Slide) ต่อไปครับ ผมจะชี้ให้ท่านประธานเห็นว่าท่ีมาท่ีไป 
มันเป็นอย่างไรในกระบวนการนี้ ผมต้องกล่าวหาเมื่อสักครู่ผมบอกไปแล้วนะครับว่า 
มีท่านรองนายกรัฐมนตรีเข้ามาเกี่ยวข้อง เพราะว่ากระบวนการนี้มันเกิดตั้งแต่ปี ๒๕๕๗  
เป็นต้นมาครับ หลังจากรัฐประหาร มีการจัดระบบเพื่อท่ีจะประมูลส่วน เพื่อจะหารายได้ 
จากส่วย สมัยนั้น พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคง  
ในรัฐบาล คสช. ขอสไลด์ (Slide) ถัดไปครับ เป็นท่ีน่าสังเกตท่านประธานครับ เดิมมี
พระราชบัญญัติว่าด้วยการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๑๑ ใช้บังคับอยู่ ปี ๒๕๖๐ ครับ 
ประกาศใช้ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน ประกาศใช้พระราชก าหนด ขออภัยท่านประธานครับ การบริหาร
จัดการการท างานของคนต่างด้าวออกเป็นพระราชก าหนดครับ เพื่อจะเปิดโอกาสให้แรงงาน 
หรือแรงงานข้ามชาติเข้ามาท างานในประเทศไทยได้สะดวกขึ้น ขอสไลด์ (Slide) ต่อไปครับ 
โดยเฉพาะมาตรา ๑๔ ครับท่านประธาน มาตรา ๑๔ เขียนอย่างนี้ ในกรณีพิเศษเฉพาะเรื่อง
ท่ีมีความจ าเป็นเพื่อประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงหรือเศรษฐกิจของประเทศ หรือปัดป้อง
ภัยพิบัติสาธารณะ รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจะอนุญาตให้คนต่างด้าว 
เข้ามาท างานในราชอาณาจักรภายใต้เงื่อนไขใด ๆ หรือยกเว้นไม่จ าเป็นปฏิบัติตาม 
พระราชก าหนดนี้ในกรณีใด ๆ ก็ได้ เห็นไหมครับ กว้าง โล่งเลย ก็เป็นท่ีมาของการน าแรงงาน
ต่างด้าวเข้ามาอย่างง่ายดาย อันนี้ยังดีครับว่าถูกต้องตามกฎหมายนะครับ แต่เป็นปัญหาหนัก
คือลักลอบเข้ามาโดยไม่ถูกกฎหมาย ขอสไลด์ (Slide) ต่อไปครับ ท่านประธานครับ เพื่อรองรับ
พระราชก าหนดฉบับนี้นะครับ ๔ มกราคม ปี ๒๕๖๔ ท่ีผ่านมาก็มีมติของคณะรัฐมนตรีให้
แ ร ง ง า น ต่ า ง ด้ า ว เ ข้ า ม า ล ง ท ะ เ บี ย น  ผ ม ท ร า บ ข่ า ว ว่ า มี ปั ญ ห า พ อ ส ม ค ว ร 
แต่ตรงนี้ผมจะไม่ลงรายละเอียดครับ แต่สิ่งท่ีต้องการเน้นให้ท่านประธานเห็นก็คือว่า 
เมื่อเหตุการณ์มันเจือสมอย่างนี้ มันท าให้เกิดโควิด (COVID) ระบาดในประเทศไทยเรา  
อย่างท่ีผมน าเรียนไปแล้วนะครับ เผยแพร่ไป ๒๘ จังหวัด แต่ท่านก็บอกว่าควบคุมท้ังหมด 
๗๗ จังหวัด เดือดร้อนกันท้ังประเทศครับ ระลอกใหม่ มีเงิน ๒๑๐,๐๐๐ ล้านบาทท่ีจะใช้ 



๕๙๒ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครัง้ท่ีสอง) เป็นพิเศษ   กรณ์กาญจน์ ๒๖๓/๒ 
 
ในการเยียวยา ท่ีท่านบอกท่านมีอยู่นะครับ แต่ ๒๑๐,๐๐๐ ล้านบาทนี่มันเป็นเงินกู้นะครับ 
๑.๙ ล้านล้านบาท ในส่วน ๕๕๐,๐๐๐ ล้านบาท หรือ ๕๖๐,๐๐๐ ล้านบาทท่ีเติมมาช่วงหลัง 
มันเป็นภาษีของพี่น้องประชาชนท่ีเราต้องช่วยกันชดใช้นะท่านประธาน เราต้องช่วยกันชดใช้ 
ถ้าไม่เกิดระบาดระลอก ๒ ความสามารถท่ีท่านใช้เยียวยาไป ๓๐๐,๐๐๐ กว่าล้านบาท 
เราก็ไม่จ าเป็นต้องกู้เพิ่มใช่ไหมครับ แต่อย่าว่าแต่กู้เพิ่มเลยครับ มีแค่นี้ไม่พอแน่นอนครับ  
ขอสไลด์ (Slide) ต่อไปครับ ท่านประธานครับ แล้วใครละ แล้วใครมันอยู่ในกระบวนการส่วย
โควิด (COVID) เข้าไทยครับ ตามผมมาเลยครับท่านประธาน สไลด์ (Slide) ต่อไปครับ ------- 
 

- ๒๖๔/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๙๓ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ       ณัฐวัฒน์ ๒๖๔/๑ 
 
นี่ครับในกลุ่มนี้มีท้ังหมด ๑๒ กลุ่ม ตัวเลขข้างหน้านี่หมายถึงกลุ่มคนนะครับ ผมปิด ป. ๑  
ป. ๒ ส. ๔ เอาไวแ้ล้วผมจะเฉลย ตรงนี้เป็นโครงข่าย เครือข่ายกระบวนการ ถ้าท่านประธาน
ดูง่าย ๆ ก่อนนะครับ นี่เป็นส่วยกลุ่มคนจีนท่ีท าคาสิโน (Casino) แล้วก็คอลเซ็นเตอร์  
(Call center) ท่ีเข้ามา จุดส าคัญอยากสังเกตครับ อยู่ท่ี ๑๑/๑ ครับ ๑๑/๑ เป็นเสมือน
ตัวกลาง ไล่ขึ้นไปข้างบนมีหมดครับ บิ๊ก ป ผมมีรุ่นให้หมดเลยนะครับ แต่ละกลุ่มมีรุ่น  
ให้หมดครับ รุ่น ๓๖ รุ่น ๔๒ อย่างเช่น รตอ. คนหนึ่งนะครับ ๑๐ หมวด ม น อ ม นี่คือ 
ชื่อย่อเขานะครับท่านประธาน ผมต้องขออภัยท่ีต้องปิดเป็นชื่อย่อเพราะเป็นข้อกล่าวหา
ในทางการเมือง นี่คือกระบวนการท้ังหมดท่ีอยู่ในกระบวนการของส่วย คาสิโน (Casino) 
แล้วก็คอลเซ็นเตอร์ (Call center) ท่ีน าเข้ามา ขอสไลด์ (Slide) ต่อไปครับ ท่านประธาน 
ท่ีเคารพ อีกกลุ่มหนึ่งก็เป็นส่วยแรงงานต่างด้าวหรือแรงงานข้ามชาติที่มาจากพม่าท่ีเราเรียก
โรฮิงญา มีกระบวนการครับท่านประธานครับ ป. ๒ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๗ วางระบบเข้ามา 
ในการท่ีจะจัดการเรื่องส่วย มีตัวเอกก็คือ ๑๑/๑ ให้ท่านประธานเห็นครับ และท่ีส าคัญ 
ขยายวงมาครับ เกี่ยวเนื่องไปถึงระดับฐานรากเลย ดาบ จ ๑๑/๑ เรียกว่า ๑๒๐ ล้าน  
ผมจะใช้ค าว่า ดาบ จ ๑๒๐ มีความเกี่ยวเนื่องมาท่ีทีม นาย ย ๑๑/๒ อยู่ในกลุ่มเดียวกันกลุ่ม 
๑๑ ครับ นาย จ ๑๑/๓ ไล่มาครับ และ ท่ีส าคัญคือเจ๊  อ  อ ในสภานี้ก็คง เยอะ 
แต่ท่านอย่าไปตกใจไม่ใช่ท่านแน่นอน ๑๑/๔ แล้วก็เสี่ย จ ๑๑/๕ อยู่ใน กทม. นะครับ  
ส่วนใหญ่อยู่ท่ีสมุทรสาคร สมุทรสงคราม แล้วก็เข้าสมุทรปราการครับแรงงานกลุ่มนี้  
   ขอสไลด์ (Slide) ต่อไปครับ ดูจากสไลด์ (Slide) นี้นะครับ พื้นท่ีเป้าหมาย 
ท่ีแรงงานข้ามชาติเข้ามานี่ก็ผ่านมาจากท่ีจังหวัดตากครับ เข้ามากรุงเทพฯ สมุทรปราการ 
สมุทรสาคร แล้วก็สมุทรสงคราม พื้นท่ีเป้าหมายนะครับ ทีนี้ฉายให้ชัดขึ้นนะครับ แรงงานเถื่อน
ผ่านท่ี ๕ อ าเภอของตากและเข้ามายัง ๔ จังหวัดข้างล่าง กรุงเทพฯ สมุทรสงคราม 
สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม คาดการณ์ว่ามีแรงงานข้ามชาติหรือแรงงาน  
ท่ีเข้ามาเป็นแรงงานเถื่อนมากกว่า ๒ ล้านคนท่านประธานครับ ตัวเลขนี้มันฟ้องอะไรครับ 
มันฟ้องว่าสิ่งท่ีปรากฏว่ามีผู้ติดเชื้อแรงงานต่างด้าวหรือแรงงานข้ามชาติท่ีเราตรวจเจอ 
ตรวจพบนี่มันไม่ไปด้วยกัน มันไม่ไปด้วยกัน เหตุท่ีมันไม่ไปด้วยกันครับ ผมกลับมาขยาย
ความล้มเหลวนิดเดียว คงสไลด์ (Slide) นี้ไว้ก่อนนะครับ เหตุท่ีไม่ไปด้วยกันท่านประธาน 



๕๙๔ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ       ณัฐวัฒน์ ๒๖๔/๒ 
 
เพราะอะไรครับ เพราะกลไกของการตรวจค้น ค้นหาผู้ติดเชื้อท่ีท าอยู่ในขณะนี้ส าหรับกลุ่ม
แรงงานต่างด้าว แรงงานข้ามชาตินี่ ผมเองได้ข้อมูลจากคนท่ีเกี่ยวข้องด้านการแพทย์  
การสาธารณสุขครับ ต้องขออนุญาตสงวนนามท่านเพราะท่านอยู่ในพื้นท่ีท าจริง มันเป็น
นโยบายผมไม่ได้ผิดพลาด บกพร่องนะครับ แต่สมควร ถูกต้องหรือไม่นี่สภาเรา ผมเอง  
มาบอกกับท่านประธานไปยังท่านนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้า ศบค. ว่ามันไม่ถูก  
เพราะอะไรครับ ท่านใช้เทคนิคเขาเรียกว่าบับเบิลซีล (Bubble Seal) ต้องขออนุญาต 
ใช้ภาษาอังกฤษครับ ลักษณะเป็นอย่างไรครับท่านประธาน แรงงานต่างด้าวหรือแรงงาน  
ข้ามชาติถ้าอยู่เป็นกลุ่ม เป็นก้อน เป็นต าบล ยกตัวอย่างเช่นขณะนี้ถูกบับเบิลซีล (Bubble 
Seal) ไป ๒ ต าบล มีอยู่ประมาณ ๕๐,๐๐๐ คน ล็อกพื้นท่ีห้ามเขาออกไปไหนนะครับ  
คนกลุ่มนี้จริง ๆ เป็นกลุ่มเป้าหมายเฉพาะควรจะได้รับขึ้นชื่อว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงและมีท่ี 
เขาเรียกว่าแอกทีฟ เคส ไฟน์ดิง (Active case finding) การเข้าไปค้นหาเชิงรุก ภาษาไทย
เขาว่าเข้าไปค้นหาเชิงรุกและตรวจค้นให้หมด ------------------------------------------------------ 
 

- ๒๖๕/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๙๕ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ     ณัฏฐ์ณรัณ ๒๖๕/๑ 
 
ปรากฏว่าบับเบิลซีล (Bubble Seal) วิธีการนี้ครับ ก าหนดพื้นท่ีและปิดล็อกไม่ต้องตรวจ
ครับท่านประธาน ถามว่าท าไมไม่ตรวจ ไม่ตรวจครับ เพราะว่าถ้าตรวจแล้วเสียเงินวันละ  
๒๐ ล้านบาท ประหยัดเงิน ๒๐ ล้านบาท ๕๐,๐๐๐ คนนี่ถ้าตรวจท าอย่างไร ก็คือกักกัน  
กักเขาไว้ดู ๑๔ วัน ๒๑ วัน ถ้าใครป่วยเอาออกมารักษา ถ้าครบก าหนดกักนั่นแสดงว่าไม่ป่วย 
อันนี้คือสิ่งท่ีท่านอาจารย์หมอเรวัตพูดไปเมื่อสักครู่ว่าเทคนิค วิธีการการตรวจของคุณ  
มันไม่ได้เป็นไปตามเป้า เพราะอะไรครับ ๑. ประหยัดเงิน ๒. ลดความตื่นตระหนกของ 
พี่น้องประชาชน ถ้าเจอวันละพัน ๆ รัฐบาลยอมรับไม่ได้ท่ีจะถูกพี่น้องประชาชนวิพากษ์วิจารณ์ 
ท้ัง ๆ ท่ีเป็นกลุ่มเฉพาะนะครับ แค่นี้ก็ยังปิดบังแล้วท่านประธาน นี่คือส่วนหนึ่งของ 
ความล้มเหลว เหตุมันเกิดแล้วปิดบังท าไม ท่านมั่นใจได้อย่างไรครับจับเขาไปอยู่ด้วยกันนี่ 
เขาจะไม่แพร่เชื้อติดเชื้อกัน ดูถูกศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อีก ท่านประธานครับผมกลับไป
ประเด็นความล้มเหลวอีกเรื่องหนึ่งจากตรงนี้นะครับ การใช้มาตรการการบริหารสถานการณ์
ฉุกเฉินแบบอาศัยความกลัว ตัวเองกลัวจะถูกประณามว่ามีการระบาดใหญ่ ตรวจเยอะ 
เจอเยอะก็ไม่ต้องตรวจ แต่ตรงนั้นกลัวเองครับ แต่สิ่งที่น่าห่วงท่ีสุดและเป็นความล้มเหลวของ
การบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินท่ีผ่านมานะครับ ก็คือการสร้างความกลัวให้กับพี่น้อง
ประชาชน ท่านประธาน สร้างความกลัวให้กับพี่น้องประชาชน สบค. ออกมาแต่ละชุด  
แต่ละคราว แต่ละดอกนี่ผมขออนุญาตใช้ภาษาบ้าน ๆ นะครับ ล้วนแต่มีปัญหากับพี่น้อง
ประชาชน ไม่ลงทะเบียนไทยชนะติดคุก เห็นไหมครับ การ์ด (Guard) ตกติดคุก มีแต่สร้าง
ความกลัว ความกลัวนั้นเป็นอย่างไรครับท่านประธาน ส่งผลแบบเห็นชัด ๆ เวลาท่านมีปัญหา
ท่านจะไปท าโรงพยาบาลสนามไม่มีใครให้ท าครับ เดินออกมาประท้วงหมด แทนท่ีจะให้
ความรู้ความเข้าใจบอกว่าโรคนี้มันไม่ใช่ติดต่อกันถ้าไม่ป้องกัน โรคโควิด-๑๙ (COVID-19)  
มันเป็นเรื่องแปลกท่านประธานครับ มันเป็นโรคท่ีสามารถติดต่อง่ายจากไอ จาม ละอองฝอย 
ผมพูดอย่างนี้  ฟุ้งไปอย่างนี้ครับ ถ้าผมเป็นโรคนะครับ ข้าง ๆ นี่ไม่เหลือ เพราะรู้สึก 
วันนี้นั่งใกล้กันมากครับ แต่โชคดีท่ีทุกท่านใส่แมสก์ (Mask) มันติดง่ายแต่มันตายยาก 
ท่านประธานครับ อันนี้คือเป็นเรื่องธรรมชาติของหลักระบาดวิทยาและการก่อโรคเลย  
โรคอะไรท่ีตายง่ายติดยากครับ โรคอะไรท่ีติดง่ายตายยาก มีคนแอบตอบค าตอบผมบอกว่า 
โควิด (COVID) ผมไม่ได้ตั้งค าถาม ความหมายก็คือว่าอะไรท่ีมันติดง่ายตายยาก เพราะฉะนั้น 
โอกาสของเราถ้าเราสามารถตรวจค้นได้ครบถ้วน ครอบคลุม เราสามารถป้องกัน รักษา  



๕๙๖ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ     ณัฏฐ์ณรัณ ๒๖๕/๒ 
 
ดูแลเขาและไม่ให้แพร่เชื้อต่อได้ นั่นคือวัตถุประสงค์หลัก การป้องกันการตายนั่นก็เป็น  
อีกส่วนหนึ่งครับเราสามารถดูแลได้ ศักยภาพแพทย์เรานี่ผมชื่นชมครับ ตั้งแต่ระดับแพทย์  
ท่ีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านจนถึงฐานรากของพี่น้องประชาชนคือพี่น้อง อสม. ทุกระดับ 
ไล่กันมา หมอประจ าต าบล อ าเภอมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ความสามารถเฉพาะด้าน 
ท่ีเอาอยู่ครับ ในมุมของแพทย์ ในมุมของเจ้าหน้าท่ี มุม อสม. พยาบาล หรือทุกคนท่ีเกี่ยวข้อง
เอาอยู่ครับ ระบบเราดีครับ แต่ถ้าท่านไปกระหน่ าซ้ าเติมเขาโดยท่ีมีการปิดกั้น ปิดบังอย่างนี้
ระวังครับเขาจะเอาไม่อยู่ ถ้าหมอเอาไม่อยู่ครับรัฐมนตรีก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันนะครับ 
นายกรัฐมนตรีก็อยู่ไม่ได้เหมือนกัน อันนี้คือสิ่งท่ีผมกราบเรียนท่านประธานด้วยความเคารพ 
ผมขอสไลด์ (Slide) ต่อไปครับ ------------------------------------------------------------------------ 
 

- ๒๖๖/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๙๗ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ                     รัชนีพร ๒๖๖/๑ 
 
ท่านประธานครับ นี่คือรายละเอียดของแก๊งส่วยแรงงานข้ามชาติท่ีผมบอกว่าดาบ จ. ๑๒๐ 
เขาท างานเป็นระบบ ท างานเป็นทีมอย่างนี้ท่านประธาน มีการส่งแรงงาน เช่น เจ๊ อ. 
หมายเลข ๑๑/๔ ส่งแรงานงานไป ๔ จังหวัด ในกรุงเทพฯ สมุทรปราการ สมุทรสงคราม 
สมุทรสาคร บทบาทของแต่ละคนอยู่นี้หมดครับ ผมผ่านไปท่านประธานครับ สไลด์ (Slide) 
ต่อไปครับ กลุ่มคาสิโน (Casino) และคอลเซ็นเตอร์ (Call Center) ขยายให้ท่านเห็นอีกที
ภาพชัดขึ้น ปี ๒๕๕๗ วางระบบส่งต่อถึง ป. ๑ ท่ีเป็นผู้ก ากับดูแล เป็นนายกรัฐมนตรี 
ก ากับดูแล ยกตัวอย่าง เป็นรัฐมนตรีท่ีก ากับดูแลตรงนี้ ท้ังหมด เพราะฉะนั้นภาพท่ีผม
พยายามโยงให้ท่านประธานเห็นเพื่อจะบอกกับท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ตัดสินใจ
เถอะภาพมันชัดอย่างนี้ท่านจะปล่อยให้คนเหล่านี้บริหารประเทศชาติบ้านเมืองได้อย่างไร
ต่อไป ผลประโยชน์มหาศาลท่านประธาน สไลด์ (Slide) ต่อไปครับ นี่คือรายละเอียด 
ท่านประธานครับ รายละเอียดครับ หัวหน้าทีมมีมือซ้าย มือขวา มีหุ้นส่วน มีอะไรท้ังหมด  
ส่งคนจีนท่ีหลบหนีโควิด (COVID) และอ านวยความสะดวกโดยมีท่ีพักพิงให้ ท่ีโรงแรม 
ร้านอาหาร รีสอร์ต (Resort) เดี๋ยวผมมีภาพให้ดู สไลด์ (Slide) ต่อไปครับ นี่ครับกระบวนการ
เขาท าเป็นระบบ จ าเป็นต้องท าให้ทะเบียนรถมันเห็นลางเลือนสักนิดหนึ่ง ท่านประธานครับ
ว่ามันเป็นเรื่องของความปลอดภัยและผมกล่าวหา สไลด์ (Slide) ต่อไปครับ นี่ครับเส้นทาง 
ส่วยจีน ระบบมันเป็นอย่างนี้จาก ๑๒/๑ เป็นหัวหน้าทีมแล้วส่งต่อขึ้นไปครับ พ.ต.อ. ส. ครับ 
ส. ๕  ๕ คือหมายเลขของคนอยู่ในกลุ่ม รุ่น ๔๒ เป็นคนวางระบบส่วยเป็นคนแรก สายตรง 
บิ๊ก ป. ๔ รุ่น ๓๖ ท่ีผมฉายภาพใหญ่ให้เห็นมันจะไล่ไปอย่างนี้เลยครับ นี่คือระบบการส่งส่วย 
ถึงหัวหน้า อ ๖ รุ่น ๓๖ ก ากับดูแลภาพรวมและส่งส่วยขึ้นไปถึงบิ๊ก ป. ๔ ป. ๒ และ ป. ๑ 
สไลด์ (Slide) ต่อไปครับ ท่านประธานครับ ท่านดูตรงนี้ครับ นี่ขยายรายละเอียดให้เห็นครับ 
นี่รายละเอียดให้เห็นเลยระบบเขาจะเป็นอย่างนี้ เป็นระบบในการส่งส่วย สไลด์ (Slide) 
ต่อไปครับ ท่านประธานครับสิ่งท่ีผมต้องบอกว่าถ้ามันเป็นอย่างนี้ ป. ๑ ป. ๒ ป. ๔ ปฏิเสธ
ความรับผิดชอบได้หรือไม่ หลักฐานตรงนี้มันฟ้องครับ เวลามีคดี มีการจับกุมคุมขังได้  
คดีเงียบหายหมดเลยครับ ถ้าระดับบนไม่รู้เห็นเป็นใจคดีเหล่านี้จะเงียบหายได้อย่างไ ร  
ขอสไลด์ (Slide) ต่อไปครับ อันนี้เป็นตัวอย่าง นี้ตัวอย่างคดีท่ีเงียบหาย แรงงานเมียนมาร์ 
๑๗ ราย ขออภัยท่ีต้องพูดเพราะว่าอยู่ในข้อกล่าวหาผมลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย หาย  
ท่านประธานครับ นี่เข้ามาท่ีวังเจ้า ดาบ จ. เป็นหัวหน้าขบวน หาย จับกุมเมื่อวันท่ี ๒๘ 



๕๙๘ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ                     รัชนีพร ๒๖๖/๒ 
 
กุมภาพันธ์ ปี ๒๕๖๒ เงียบ ตามไม่เจอ ต่อไปครับ คดีต่อไปครับ นี่ก็เมื่อวันท่ี ๒๐ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ จับพี่น้องท่ีลักลอบเข้ามาเป็นชาวโรฮิงญา ๑๒ คน หายท่านประธานครับ เงียบ  
คดีต่อไปครับ วันท่ี ๑๒ มกราคม ปี ๒๕๖๔ นี้เองครับ จับท่ีได้ดอนเมืองอันนี้ก็เงียบครับ  
หายเลย นั่นหมายความว่ากลไกของการควบคุม ดูแล เอื้อประโยชน์ เอื้อการท างาน  
ต่อกันและกันเป็นขบวน ดูตัวอย่างต่อไปครับท่านประธาน นี่ก็หายครับ นี่ก็หายครับ  
ดูตัวอย่างต่อไปครับ นี่ข่าวดังมากท่านประธานครับ ยาไอซ์ ๑.๕ ตัน ลักลอบขนเข้ามา 
ท่ีด่านห้วยระอุ จังหวัดตาก จับกุมเมื่อปี ๒๕๖๒ เงียบครับท่านประธาน ตามไม่เจอ 
หายไปไหนไม่รู้ นี่ท่านประธานครับมันเป็นข้อสันนิษฐานว่าท าไมขบวนการนี้มันถึงอยู่ได้ 
ท าไมขบวนการนี้มันยังมั่นคง และสามารถท ามาหากินบนความเดือดร้ อนของพี่น้อง
ประชาชนได้ มันต้องมีกระบวนการและมีระบบรองรับท่านประธาน ---------------------------- 
 

             - ๒๖๗/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๙๙ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ    กมณฑ์มาศ ๒๖๗/๑ 
 
ดูสไลด์ (Slide) ต่อไปครับ ต้องแอบอ้างท่านครับ เพราะมันมีหนังสือเป็นทางการทวงถามครับ 
ท่านรอง ผบ.ตร. ทวงถามเลยว่าท าไมคดีมันถึงหาย ไม่มีค าตอบครับ ไม่มีค าตอบ ผมไม่เอ่ย
ชื่อท่านในสภาก็แล้วกันนะครับ แต่มีภาพให้เห็น บิ๊กใหม่ เอาว่าชื่อเล่นก็แล้วกันครับ บิ๊กใหม่ 
ภาพต่อไปครับ นี่คือหนังสือท่ีเขาทวงถาม มีเลขรับวันท่ีเปิดเผยครับ ทวงถามเร่ืองคดีว่าท าไม 
ความก้าวหน้าเป็นอย่างไร  
  ท่านประธานครับ สิ่งท่ีผมน าเรียนท่านประธานมาเป็นภาพของขบวนการ
ของการลักลอบหรือค้าแรงงานข้ามชาติ ท่ีเป็นเหตุให้น าเอาผู้ติดเชื้อโควิด (COVID)  
มาแพร่ขยายในประเทศไทย เป็นเหตุให้พี่น้องประชาชนคนไทยและประเทศชาติเสียหาย  
ท่านประธานท่ีเคารพ สิ่งเหล่านี้เป็นภาพสะท้อนของการปล่อยปละละเลย ไร้ความรับผิดชอบต่อ
ประเทศชาติบ้านเมือง ท่านจะมีผลประโยชน์หรือไม่ เรามาดูกันครับ ผมจะฟังค าชี้แจงจาก
ท่าน ท่านนายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรี ท่ี เกี่ ยวข้องต้องชี้ แจงกับผมว่ า 
ท่านไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่ ผมปิดชื่อท่านไว้ แต่ในข้อกล่าวหาผมมีชัดเจนว่าผมกล่าวหา 
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา และ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ท่ีก ากับดูแลเข้าไปเกี่ยวข้อง
ในขบวนการนี้ท้ังหมด จะเกี่ยวข้องอย่างไรท่านต้องตอบสภานี้ให้ชัดเจน หักล้างข้อกล่าวหา
ผมให้ได้ ไม่อย่างนั้นผมไม่ไว้วางใจครับ พี่น้องประชาชนก็ไม่ไว้วางใจ ทุกคนเขารู้กันหมดครับ
เรื่องท่ีเกิดขึ้น มันคาตา คาใจ ท าอะไรก็ไม่ได้ วันนี้สภาเรามาพูดกันถึงขนาดนี้ ถ้าท าไม่ได้
บ้านนี้เมืองนี้ก็อยู่ไม่ได้ครับ 
  เรื่องต่อไปครับท่านประธาน ท่ีผมต้องกราบเรียนท่านประธานด้วย 
ความเคารพว่าผมไม่ไว้วางใจให้ พลเอก ประยุทธ์ พลเอก ประวิตร และ พลเอก อนุพงษ์  
ท าหน้าท่ีบริหารราชการแผ่นดินต่อไป เพราะอะไรครับ เพราะผมกล่าวหาท่านว่าบุคคล 
ท้ัง ๓ ท่านไม่ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
ไม่ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
ข้อหาร้ายแรงครับ และเป็นมาตรฐานจริยธรรม ถ้าฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามถือว่าเป็นความผิด
ร้ายแรง เป็นมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงนะครับ ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม
อย่างร้ายแรง เป็นคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของคนท่ีจะมาเป็นรัฐมนตรี ผิดจริยธรรมครับ 
ผมจ าเป็นต้องเอาภาพนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นหลักฐานบอกว่าท่านขาดคุณสมบัติเรื่องนี้อย่างไร 
เหตุการณ์เหล่านี้จ าเป็นต้องย้อนไปในอดีต ตั้งแต่ปี ๒๕๕๗ ไล่เรียงลงมา ปี ๒๕๕๗ ท่านเป็น 



๖๐๐ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ    กมณฑ์มาศ ๒๖๗/๒ 
 
ผู้หนึ่งอยู่ในกระบวนการเข้าไปยึดอ านาจเปลี่ยนแปลงการปกครอง สมัยนั้นก็ ๑๙ กันยายน 
ถัดไปอีก ๘ ปีท่านท าซ้ าอีกครับ ใช้ก าลังยึดอ านาจเปลี่ยนการปกครองแล้วท่านก็ขึ้นมา  
วันท่ี ๓๐ สิงหาคม ปี ๒๕๕๗ มาเป็นคณะรัฐมนตรี ยึดอ านาจมาเป็นของตนเองแล้วมาเป็น
รัฐมนตรี นี่ครับ ๓ ป. ต้องขออนุญาตครับ ผมกล่าวหาท่าน ท่านมีข้อมูลชี้แจงหักล้างได้  
การไม่ยึดมั่น การท าลายล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยท่ีมาจากพี่น้องประชาชน  
คือการท าลายล้างประชาธิปไตยครับ ท าลายล้างอ านาจประชาชน เป็นความผิดจริยธรรม
อย่างร้ายแรงท่านประธานครับ ----------------------------------------------------------------------- 
 
                                                                                                 - ๒๖๘/๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๐๑ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ          ดวงใจ ๒๖๘/๑ 
 
ท่ีส าคัญสุดท้ายครับท่านประธาน สุดท้ายเป็นรัฐบาลโดยพฤตินัยท่ีสังคมไม่สิ้นสงสัย เพราะว่า 
สิ่งท่ีท่านท าไว้เป็นรัฐบาลท่ีมีสูตรพีเท่ากับเอ็ม บวก ๒๕๐ (P = M + 250) เอ็ม (M) ก็คือ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ๒๕๐ คน ไม่ต้องบอกไม่ต้องถามว่ามาจากไหน นี่สูตรรัฐบาลท่าน  
แต่สิ่งหนึ่งผมต้องการชี้ให้ท่านประธานได้เห็นครับ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ ครับ มีหลักฐาน 
อย่างชัดเจนว่าในพิธีพระราชทานธงชัยเฉลิมพลเมื่อ ๗ ธันวาคม ปี ๒๕๕๗ ค าปฏิญาณของ 
พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ในนาทีท่ี ๐.๑๕ จงใจเจตนาอีกแล้วครับ ไม่กล่าวค าปฏิญาณ
ค าว่า จักรักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  
ไม่ใช่เพิ่งเกิดเมื่อปี ๒๕๖๒ นะครับ ปี ๒๕๕๗ ก็เกิดมาแล้วแต่อีกบุคคลหนึ่ง มันท าไม
สอดคล้องกันอย่างนั้นท่านประธาน ปี ๒๕๖๒ มีค าพูดนี้หายไปในการกล่าวถวายสัตย์
ปฏิญาณ เจตนาหรือจงใจผมไม่แน่ใจ แต่ว่าหลักฐานมันคืออย่างนี้ นี่ละครับคือเหตุท่ีผม 
กล้าบอกกับท่านประธานว่าพฤติการณ์พฤติกรรมมันเป็นความผิดของผู้ด ารงต าแหน่ง  
ทางการเมืองจะต้องมีมาตรฐานจริยธรรม แล้วมาตรฐานจริยธรรมท่ีเป็นอุดมการณ์นี่นะครับ 
จะรักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข นี่ระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะครับ ท่านประธานครับ ผมขอสไลด์ 
(Slide) ต่อไปครับ ส่ิงท่ีผมกล่าวหาท่านบอกว่าท่านไม่ควรจะด ารงต าแหน่งต่อไป ไม่ไว้ใจ
ด ารงต าแหน่งมันเป็นความผิดทางการเมืองครับ แล้วท่ีส าคัญท่านประธาน กราบเรียน 
ท่านประธานด้วยความเคารพว่าในความผิดทางการเมืองนี้ อันนี้ขยายให้ท่านเห็นครับ 
เรื่องของมาตรฐานจริยธรรม ขอขยายให้เห็นชัดอีกนิดหนึ่งครับ ดึงลงมานิดหนึ่งครับ 
คุณสมบัติคนที่จะเป็นรัฐมนตรีเห็นไหมครับ มาตรา ๑๗๐ รัฐธรรมนูญนะครับ ตรงนี้คือสิ้นสุด
ลง เฉพาะตั ว  ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ ามตามมาตรา ๑๖๐ ไล่ลงมา 
มาตรา ๑๖๐ (๕) ไม่มีพฤติกรรมอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม 
อย่างร้ายแรง หลักฐานท่ีผมแสดงให้เห็นท่านประธานเห็นในสิ่งท่ีเกิดขึ้นตั้งแต่ปี ๒๕๔๙ มา
มันชัดครับ ท่านไม่มีความจงรักภักดีหรือไม่ปฏิบัติในระบอบการปกครอง ไม่ยึดมั่นไม่ถือมั่น
ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย ผ่านสไลด์ (Slide) นี้ไปครับ เราเคยส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัย เราสู้ไม่ได้ครับ แต่ท่านประธานท่ีเคารพ ผมกราบเรียนท่านประธาน ความหวัง
หลังจากท่ีผมอภิปรายครั้งนี้ครับ มันมีกรณีตัวอย่างท่ีเกิดขึ้นแล้วตามรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๓๕ (๑) 
กรณีเป็นความผิดท่ีเข้าข่ายว่าฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรง ถ้า ป.ป.ช.  



๖๐๒ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ          ดวงใจ ๒๖๘/๒ 
 
วินิจฉัย วินิจฉัยแล้วส่งให้ศาลฎีกาได้เลยครับ เป็นความผิดของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
ศาลฎีกาสามารถเข้าสู่กระบวนการพิพากษาวินิจฉัยได้เลย ถ้าผิดโทษคืออะไรครับ หลุดจาก
ต าแหน่งครับ หลุดจากต าแหน่งของความเป็นนักการเมืองเลย ผู้ด ารงต าแหน่งการเมือง  
และท่ีส าคัญถูกตัดสิทธิทางการเมืองด้วย คนละประเด็นกับศาลฎีกาแผนกคดีอาญา 
ทางการเมือง มีหลายคนครับท่ีพวกผมกล่าวหาแล้วจะไปเส้นทางนั้น ทุจริตประพฤติมิชอบ 
กระท าผิดต่อกฎหมาย ไปทางนั้นครับ ป.ป.ช. รับวินิจฉัยปุ๊บส่งศาลฎีกาแผนกคดีอาญา  
ทางการเมือง โทษอาญาครับ มีโทษอาญาก็มีผลต่อต าแหน่งด้วย นั่นคือสิ่งท่ีเราจะด าเนินการ 
ท่านประธานครับ ก่อนท่ีผมจะไปในเรื่องต่อไป เรื่องสุดท้าย ผมขออนุญาตเอาภาพนี้ขึ้นครับ 
เพราะผมเชื่อมั่นว่าคนท่ีเป็นทหาร ถ้าเห็นภาพนี้จะมีจิตส านึก มีมโนธรรมส านึกท่ีเกิดขึ้น 
เพราะตรงนี้นี่คือข้อบังคับทหารว่าด้วยการกระท าถวายสัตย์ปฏิญาณท่ีผมยกขึ้นเมื่อสักครู่  
 
               - ๒๖๙/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๐๓ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ         วิชชุดา ๒๖๙/๑ 
 
เมื่อไม่มีตรงนี้สิ่งท่ีจะเกิดขึ้นมันคือศักดิ์ศรีของทหาร มันคือศักดิ์ศรีของทหาร ถ้าท่านเป็น
ทหารอาชีพ ทหารท่ีท าเพื่อพี่น้องประชาชนซึ่งตรงนี้นี่เป็นพระราชด ารัสของในหลวง รัชกาลท่ี ๕ 
ท่ีฝากไว้เลย ทหารคือผู้ท่ีได้รับเกียรติอย่างสูงสุดจากประชาชนท้ังชาติให้เป็นสุภาพบุรุษ 
ถืออาวุธเพ่ือปกป้องประเทศ  
   นายสุชาติ ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหนึ่ง)  :  คุณหมอชลน่าน 
ขออภัยนิดหนึ่งครับ เอาเรื่องปัจจุบันของคณะรัฐมนตรีชุดนี้นะครับ อันนั้นมันเป็นของปี ๒๕๔๗ 
มันเป็นของรัฐบาลก่อน ๆ ซึ่งเอาในขณะด ารงต าแหน่งในขณะนี้นะครับ เพราะเรายื่นญัตติ
อภิปรายไม่ไว้วางใจในขณะนี้ ขอให้เข้าสู่ในเรื่องปัจจุบันนะครับ อันนั้นพอสมควรแล้วครับ 
ท่ีผมปล่อยมา 
   นายชลน่าน ศรีแก้ว (น่าน)  :  ขอบคุณท่านประธานครับ กระผม ชลน่าน  
ศรีแก้ว พรรคเพื่อไทย จังหวัดน่าน ถูกครับ ท่านประธานครับ เรื่องท่ีผมกล่าวหาว่าผิดพลาด 
บกพร่อง ล้มเหลว ผมพูดไปแล้วเรื่องโควิด (COVID) เกิดขึ้นในปัจจุบัน แต่นี่คือคุณสมบัติ
ของคนท่ีจะเป็นรัฐมนตรีท่ีขณะนี้ด ารงต าแหน่งอยู่อย่างไรครับท่านประธาน ท่านมีลักษณะ
ต้องห้ามตามนี้ผมก็ฉายภาพให้ท่านประธานได้เห็นว่าเขามีลักษณะต้องห้ามไม่ควรด ารง
ต าแหน่งนะ เพราะผิดมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงอย่างไรครับ ก็เป็นข้อกล่าวหาหนึ่ง 
อยู่ในญัตติครับ อยู่ในญัตติท่านประธานครับท้ัง ๓ ท่าน ผมก็เอาภาพของสิ่งท่ีผมกล่าวหา
ท่านว่ามีหลักฐานอะไรท่ีท่านผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงก็เอามาแสดงท่ีท่านเห็น เพียงแต่อันนี้
ยกเป็นภาพสุดท้ายครับว่า เมื่อท่านเป็นทหารแล้วสิ่งท่ีท่านควรจะต้องยึดถือน้อมน าสู่
จิตส านึกของความเป็นทหารของท่านคือพระราชด ารัสของในหลวง รัชกาลท่ี ๕ ครับ  
ผมไม่อ่านต่อก็แล้วกันครับ ท่านประธานได้ทักท้วงผมไปแล้วไม่อยากลงรายละเอียด แต่ว่า
แม้ผมไม่เป็นทหารน้ าตาผมไหลครับ ทหารคือผู้เสียสละประโยชน์สุขส่วนตนเพื่อความผาสุก
ของประชาชนและความอยู่รอดของชาติ ทหารคือผู้ท่ีรักและบูชาเกียรติยศมากกว่าเงิน  
ท่านประธานครับ ฝากไว้เป็นข้อคิดส าหรับนายทหารแม้ท่านจะอยู่ในสถานะท่ีด ารงต าแหน่ง
อยู่หรือไม่ หรือเป็นอดีตนายทหารก็แล้วแต่ ท่านประธานครับผมเองไม่ไว้วางใจให้  
พลเอก ประยุทธ์ พลเอก ประวิตร และพลเอก อนุพงษ์ บริหารราชการแผ่นดินต่อไป 
   อีกประเด็นหนึ่งครับ สุดท้าย เรื่องนี้ถ้าผมไม่น ามาเรียนท่านประธานในสภา
แห่งนี้แล้วไม่บอกกล่าวให้กับสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านหรือพี่น้องประชาชน  



๖๐๔ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ         วิชชุดา ๒๖๙/๒ 
 
ได้รับรู้รับทราบถึงความคิดรวบยอดท้ังหมดท่ีเกิดขึ้นในสถานการณ์ปัจจุบันตั้งแต่ปี ๒๕๔๙  
เป็นต้นมา ผมในฐานะเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยได้รับมอบหมายให้อภิปรายไม่ไว้วางใจ 
ผมคิดว่าผมนอนตายตาไม่หลับครับ เพราะว่าถ้าปล่อยไว้ไม่บอกกล่าว ณ วันนี้เหตุการณ์  
ท่ีจะเกิดขึ้นข้างหน้าคือหายนะของประเทศชาติบ้านเมือง ผู้คนจะไร้อนาคต ไร้ความหวัง 
อยู่อย่างอด ๆ อยาก ๆ แต่ว่ามีคนกลุ่มหนึ่งจะขึ้นมายึดครองอ านาจเสวยสุขเพื่อความอยู่รอด 
กระบวนการทุกอย่าง ผมขอภาพสไลด์ (Slide) ผมจะชี้ให้ท่านประธานเห็น ต้องขออภัยครับ 
ท่ีผมต้องใช้ค าพูดนี้ จริง ๆ ผมใช้ค าว่า ระบอบประยุทธ์ ต้องขออภัยท่านประธานครับ 
ระบอบประยุทธ์ตัดตอนประชาธิปไตยยึดครองประเทศแบบเบ็ดเสร็จโดยกระบวนการ  
๓ ป ท าอย่างไรครับ ฉายภาพเก่า ยึดอ านาจ ๒-๓ ครั้งท่ีผ่านมา หลังจากนั้นอย่าให้เสียของ 
ยึดอ านาจท่ีผ่านมาเสียของ เขียนรัฐธรรมนูญเพื่อวางโครงสร้างการสืบทอดอ านาจ จะท าอย่างไร
ให้อยู่ได้ต่อไป เมื่อเขียนรัฐธรรมนูญแล้วแน่นอนครับ ประเทศเราบอกว่าปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ก็ต้องท าให้สมจริง จะเป็นเปลือกหรือไม่
ก็แล้วแต่ ขอให้ได้ชื่อว่ามีการเลือกตั้งนะ ก็จัดการเลือกตั้ง พอจัดการเลือกตั้งแล้วก็ใช้กลไก  
ท่ีวางโครงสร้างไว้ในรัฐธรรมนูญท าให้ตัวเองและพวกพ้องได้เข้ามามากท่ีสุด ตัดตอนคู่แข่ง 
ทางการเมืองให้มากท่ีสุด ------------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๒๗๐/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๐๕ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ        วันทนา ๒๗๐/๑ 
 
พรรคเพื่อไทยของผมได้ ๑๓๗ เสียง ท่านประธานครับ มีพรรคท่ีได้น้อยกว่านี้อีก แต่ได้เป็น
รัฐบาลด้วยกลไกท่ีเขียนไว้ และหลังจากนั้นก็เข้ามาใช้อ านาจในการถือครอง กระจายอ านาจ
หรือกระจายบุคคลเข้าไปอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดในการวางโครงข่าย ผมใช้ค าว่า กระจาย 
ขุมก าลังใช้อ านาจผูกขาด  
   ขอสไลด์ (Slide) ต่อไปครับ ผมไม่ได้มีความแค้นอะไรกับท่านนะครับ  
แต่ผมขออนุญาตท าหน้าท่ี กระจายขุมก าลัง ๓ ป วางเบ็ดเสร็จเด็ดขาดในประเทศนี้  
ท่ีผมบอกว่าปกครองประเทศโดยเบ็ดเสร็จเด็ดขาด นี่อย่างไรครับ แบ่งหน้าท่ีกันท า ร่วมกันคิด 
แบ่งหน้าท่ีกันท าแล้วยึดครองประเทศ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผ่านไปท่ีองค์กรอิสระ 
ผ่านไปท่ีสมาชิกวุฒิสภา พลเอก ประวิตร ตอนแรกก็เหนียม ๆ ไม่ได้มาเป็นหัวหน้าพรรค  
พอหลังจากนั้นผันตัวเองขึ้นมาเป็นหัวหน้าพรรค ก็ดูแลทางด้านมิติทางการเมือง พรรคการเมือง 
อยู่ในสภาแห่งนี้  ท่าน พลเอก อนุพงษ์ ก็ดูแลองคาพยพส่วนราชการท่ีอยู่ในภูมิภาค  
ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอ าเภอ ข้าราชการส่วนภูมิภาคท้ังหมด เป็นผู้ก ากับดูแลท้องถิ่นอีก 
คลุมหมดครับ ประเทศนี้อยู่ภายใต้ ๓ ป แล้วท่านจะกระดิกกระเดี้ยไปไหน มูลเหตุทุกคนรู้ว่า
เกิดจากรัฐธรรมนูญ เราพยายามแก้รัฐธรรมนูญ เหมือนท่ีท่านเห็นครับ สุดท้ายถูกยื่น 
ศาลรัฐธรรมนูญ เพราะอะไรครับ กลไกท่ีสร้างไว้ผ่าน พลเอก ประยุทธ์ ผ่าน พลเอก ประวิตร 
กระบวนการเหล่านี้ไม่ส าเร็จ เราจะตรวจสอบการท าหน้าท่ีของฝ่ายบริหาร ยื่นกระทู้ถามสด 
ถามนายกรัฐมนตรี ท่านประธานครับ ท่านเคยมีบันทึกอยู่ในสภานี้หรือไม่ ตั้งแต่ว่า 
ผ่านการเลือกตั้งมา นายกรัฐมนตรีท่ีชื่อว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เคยมาตอบ 
กระทู้ถามสดกี่ครั้ง ไม่ใช่เจ๋งนะครับ ศูนย์ครั้ง ไม่มีสักครั้ง ความหมายคืออะไรครับ ไม่สนใจ 
ไม่ให้ความส าคัญกับระบบรัฐสภาของเรา แม้แต่การอภิปรายไม่ไว้วางใจปีท่ีมา ผมเจ็บช้ า
น้ าใจมากถูกเพื่อนสมาชิกพรรคร่วมฝ่ายค้านด้วยกันประณาม ผมต้องยอมรับ ต้องกราบ  
ขอโทษเขาด้วยความเข้าใจว่าอย่างไรเราพูดกันได้เรื่องเวลา แต่ท่านใช้เวลาเป็นเกณฑ์บอกว่า 
วันสุดท้ายหมดคือหมด แล้วฝ่ายค้านก็ใช้เวลาหมด จะด้วยอะไรก็แล้วแต่ บริหารผิดพลาด 
บกพร่องอย่างไรก็แล้วแต่ แต่เวลาเหลืออยู่ ๔-๕ ชั่วโมง ไปกราบอ้อนวอนขอท่านประธาน 
สภาผู้แทนราษฎรไปคุยกับฝ่ายรัฐบาล ค าตอบว่าอย่างไรท่านประธานครับ ผมบันทึกไว้ในสมอง 
ในหัวใจผม แล้วผมเชื่อมั่นว่าสมองผมมีเซลล์มากกว่า ๘๔,๐๐๐ เซลล์แน่ ท่านประธานครับ 
แล้วผมจะเปิดให้มันมาด่าผมอีกท าไม นี่ครับเจตคติ จิตส านึก ความรับผิดชอบทางการเมือง  



๖๐๖ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ        วันทนา ๒๗๐/๒ 
 
ไม่มีครับ ดูถูกสภาด้วย แล้วผมจะเปิดให้มันมาด่าผมอีกท าไม ค าพูดใครรู้หรือเปล่า ลักษณะ
การพูดอย่างนี้ท่านรู้อยู่แล้ว นายกรัฐมนตรีครับ ไม่เคยมีนายกรัฐมนตรีท่ีมาจากการเลือกตั้ง
คนไหนท่ีเขาปฏิเสธสภา เขาอาจจะกลัวสภา แต่เขาก็ต้องให้เกียรติสภา แต่นายกรัฐมนตรี
ท่านนี้พูดใส่หน้าพวกผมเลยว่า ผมจะเปิด ค าว่า ผม นี่ผมพูดเองนะครับ จะเปิดสภาให้ด่าผม
อีกท าไม ท่านประธานครับ นี่คือสิ่งท่ีเป็นกลไก สภาก็กะปลกกะเปลี้ย พี่น้องสื่อมวลชน 
ใช้ค าว่าปลวกอย่างไรครับ ค าว่า ปลวก ตรงนี้คือการกัดกิน กัดเซาะประชาธิปไตยโดยไม่รู้ตัว 
ถ้าระบบสภามันเลวร้าย ไม่เป็นท่ีพึ่งท่ีหวังให้พี่น้องประชาชน ประชาชนจะฝากพวกเรา 
ได้อย่างไร นั่นก็คือหมายความว่ายกอ านาจไปให้คนวางเกม วางแผนท้ังหมด ควบคุมได้หมด 
การเลือกตั้งครั้งท่ีผ่านมา ปัจจัย ๓ เรื่อง ผมเป็นคนพูดไปแล้ว ๑. เม็ดเงิน ๒. อ านาจ 
๓. การจัดการ คือกลไกของวิธีการท่ีจะเปลี่ยนคะแนนอะไรต่าง ๆ ------------------------------- 
 

          - ๒๗๑/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๐๗ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ          เพทาย ๒๗๑/๑ 
 
ท่านประธานครับ ระบบรัฐสภาก็ล้มเหลว แก้รัฐธรรมนูญก็ท าไม่ได้ ประเทศชาติสิ้นหวัง  
ไร้อนาคต เพราะฉะนั้นวันนี้ละครับท่ีผมอยากจะบอกท่านประธานว่ามันเป็นโอกาสของพวกเรา  
ท่านสมาชิกพรรคร่วมรัฐบาลหลายพรรคท่านอาจจะรู้อยู่แก่ใจ กลืนไม่เข้าคายก็ไม่ออก  
รู้ครับว่ากลไกเหล่านี้มันเป็นการท าไว้เพื่อยึดอ านาจ สืบทอดอ านาจ และครองอ านาจ 
อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาด แต่ท่านก็จ าเป็น ท่านบอกว่าก็ต้องรอ จะรอไปถึงไหนครับ 
ท่านประธาน อย่ารอเลยครับวันนี้หลังจากผมอภิปรายแล้วจะมีเพื่อนสมาชิกขึ้นมาอีก 
เยอะเลย เราจะชี้ให้เห็นความผิดพลาด บกพร่อง ความล้มเหลว การแสวงหาผลประโยชน์ 
ฉ้อฉลต่าง ๆ และท่ีส าคัญครับ ไม่ยึดมั่นในระบอบการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ชี้ให้เห็น มาช่วยกันลงคะแนนครับ ลงคะแนน 
ไม่ไว้วางใจท่านรัฐมนตรีท่ีผมได้กล่าวไปแล้ว เป็นวิธีท่ีสวยงามท่ีสุดครับ เป็นไปตามกลไก 
ของระบบรัฐสภา วิถีตามรัฐธรรมนูญ ท่านนายกรัฐมนตรีไม่ถูกไว้วางใจท่านก็หานายกรัฐมนตรี
ใหม่มาได้ ประเทศชาติก็เดินหน้า สิ่งท่ีผมพูดมานี่มโนธรรมส านึกท่านนายกรัฐมนตรีผมเชื่อว่า
น่าจะผุดขึ้นมาบ้างนะครับ น่าจะผุดขึ้นมาบ้างในหัวใจของท่าน สงสารประชาชน พี่น้อง
ประชาชนเดือดร้อนเหลือเกิน ด้วยความเคารพท่านประธาน ผมใช้เวลาเลยไป ๖ นาที  
โดยสรุปว่าไม่ไว้วางใจให้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พลเอก ประวิตร  
วงษ์สุวรรณ พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา ๒ ท่านนี้เรื่องของมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรง 
แต่ พลเอก ประยุทธ์ ครบท้ังหมดตามข้อกล่าวหาครับ ไร้ความสามารถ ไร้วุฒิภาวะ ไร้ภาวะผู้น า 
ล้มเหลว ผิดพลาด บกพร่อง ท้ังหมดนะครับ ท่านประธานครับ สิ่งท่ีผมเขียนไว้ตรงนี้มันเป็น
ภาพจริง ๆ ท่ีเกิดขึ้นนะครับ สร้างภาพ ไร้ความจริงใจ มันน่าจะหมดเวลาของท่านแล้วครับ 
คืนเวลามาให้พี่น้องประชาชน คืนเวลามาให้กับพี่น้องประชาชนเจ้าของอ านาจอธิปไตย 
เถอะครับ เห็นแก่ลูกแก่หลานในอนาคตเถอะครับ อย่าได้ท าร้ายประเทศชาติต่อไปเลย  
ผมไม่ไว้วางใจให้ท้ัง ๓ ท่านบริหารประเทศชาติบ้านเมืองต่อไป กราบขอบคุณท่านประธานครับ 
  นายสุชาติ ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหนึ่ง)  :  ท่านสมาชิก
ท่านต่อไปท่านวรรณวิภา ไม้สน พรรคก้าวไกล เชิญครับ 
  นางสาววรรณวิภา ไม้สน (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ท่านประธานท่ีเคารพ  
ดิฉัน วรรณวิภา ไม้สน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล สัดส่วน 
ปีกแรงงาน ดิฉันขอใช้สิทธิอภิปรายท่ัวไปเพื่อลงมติไม้ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล  



๖๐๘ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ          เพทาย ๒๗๑/๒ 
 
และแน่นอนค่ะท่านประธาน ดิฉันจะขออภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 
ซึ่งก็คือนายสุชาติ ชมกลิ่น ถึงแม้ท่านจะเพิ่งรับต าแหน่งมาได้ไม่นานแต่ก็เริ่มมีกลิ่นแปลก ๆ 
เสียแล้วค่ะ โดยข้อกล่าวหาก็คือท่านบริหารราชการบกพร่อง ผิดพลาดร้ายแรง ปล่อยปละ
ละเลยให้มีการแสวงหาผลประโยชน์จากผู้ใช้แรงงาน ด าเนินนโยบายผิดพลาดจนเกิดท าให้มี
การลักลอบน าเข้าแรงงานผิดกฎหมายจ านวนมาก สร้างผลกระทบและเป็นเหตุท าให้เกิด 
การระบาดของโควิด-๑๙ (COVID-19) รอบท่ี ๒ เลือกปฏิบัติต่อแรงงานข้ามชาติ ไม่ดูแล
สวัสดิภาพและสวัสดิการของแรงงานอย่างท่ัวถึง ผลาญเงินประกันสังคมซึ่งเป็นหลักประกัน
เพียงอย่างเดียวของแรงงานในระบบ ในขณะท่ีการบริหารราชการในหน้าท่ีของตัวเอง 
ยังบกพร่องกลับมีพฤติการณ์สร้างความปลุกปั่น แตกแยก เกลียดชัง ในหมู่ประชาชน 
ส่งเสริมให้เกิดความรุนแรงกับผู้ท่ีเห็นต่างทางการเมือง ท่านประธานคะ ในวันท่ีท่านรัฐมนตรี
เข้ารับต าแหน่งวันแรกและได้มอบหมายนโยบายหลายอย่างท่ีพร้อมจะท างานกับทุกหน่วยงาน 
ในเชิงรุก หนึ่งในนั้นคือนโยบายท่ีให้ความส าคัญกับแรงงานข้ามชาติ รวมถึงการปราบปราม
การค้ามนุษย์ด้านแรงงาน การแก้ไขปัญหาการว่างงานและการเยียวยาให้กับพี่น้องผู้ใช้
แรงงาน แม้ท่านเพิ่งจะรับต าแหน่งมาได้ไม่นานเพียง ๖ เดือนเท่านั้น ซึ่งตัวท่านเองก็ขยัน
สร้างผลงานไว้เป็นท่ีประจักษ์ทีเดียวค่ะ ด้วยการบริหารงานท่ีบกพร่อง หละหลวม ละเลย  
ในการจัดการแรงงานข้ามชาติของท่าน จนเป็นสาเหตุให้ประเทศต้องเจอกับการระบาด 
ของโควิด-๑๙ (COVID-19) ระลอกใหม่นี ้----------------------------------------------------------- 
 
               - ๒๗๒/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๐๙ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ          นฤมล ๒๗๒/๑ 
 
และถึงแม้จะมีการแพร่ระบาดเกิดขึ้นแล้วท่านก็ยังคงแก้ปัญหาผิด ๆ ถูก ๆ จนต้นตอของปัญหา
ไม่ถูกน ามาแก้ไข แถมยังไปท างานท่ีธุระไม่ใช่ ถ้าเป็นพนักงานท่ีเพิ่งท างานได้ ๖ เดือน แล้ว
ได้ผลงานแบบนี้ถือว่าไม่ผ่านโพรเบชัน (Probation) นะคะ นับตั้งแต่มีมาตรการล็อกดาวน์ 
(Lockdown) ท่ีมีการสั่งหยุดงานท้ังภาคการผลิตและภาคบริการ ธุรกิจปิดกิจการกว่า 
๒๐,๐๐๐ แห่ง ส่งผลให้มีการเลิกจ้างขนานใหญ่ ตัวเลขคนว่างงานสูงเป็น ๒ เท่า หรือเกือบ ๆ 
ล้านคน ลูกจ้างหลายคนจนป่านนี้ยังไม่ได้รับค่าชดเชย การร้องเรียนให้ได้รับสิทธิท่ีควรได้รับ
กับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจากปกติก็ด าเนินการช้าอยู่แล้วยิ่งท าให้ล่าช้าเข้าไปอีก บางเรื่อง 
ยังค้างคาอยู่ท่ีศาลก็ต้องเลื่อนต่อไปแบบไม่มีก าหนด บางคนจนระบาดเป็นรอบท่ี ๒ ยังไม่ได้กลับ
เข้าไปท างานเลย ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นไม่ได้เกิดเฉพาะตัวแรงงาน ๑ คนเท่านั้น แต่ส่งผลกระทบ
ไปถึงครอบครัว พ่อแม่ ลูกท่ีรอความหวังอยู่ ท่ีบ้าน หลายคนต้องไม่มีเงินจ่ายหนี้สิน  
ไม่มีแม้แต่เงินท่ีจะจ่ายค่าเช่าห้อง งานท่ีท าก็กระท่อนกระแท่นได้ท าบ้างไม่ ได้ท าบ้าง  
วันไหนท าก็ได้เงิน วันไหนนายจ้างสั่งหยุดก็ไม่ได้เงิน และหากกัดฟันสู้ต่อไม่ไหว สุดท้ายก็ต้อง
กลับไปอยู่ต่างจังหวัดเพราะอย่างน้อยก็ยังพอมีข้าวให้กิน ในช่วงชีวิตท่ีต้องเจอกับวิกฤติ 
แสนสาหสัแบบนี้ ความหวังเดียวท่ีอยากจะหวังพึ่งถึงแม้มันจะริบหรี่เหลือเกิน นั่นก็คือความหวัง
จากนโยบายของรัฐบาล และคนท่ีควรเข้าใจเรื่องนี้ได้ดีท่ีสุดก็น่าจะเป็นท่านรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงแรงงาน พอท่านรับต าแหน่งรัฐมนตรีมาก็ได้ริเริ่มโครงการของกระทรวงแรงงาน
เพื่อแก้ปัญหาการว่างงานท่ีมีนับแสนนับล้าน จ านวน ๒ โครงการ คือโครงการส่งเสริม 
การจ้างงานใหม่ส าหรับผู้จบการศึกษาใหม่หรือโคเพย์เมนต์ (Co-payment) และโครงการ 
จ๊อบเอ็กซ์โป (Job Expo) โครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่ส าหรับผู้จบการศึกษาใหม่ 
หรือโคเพย์เมนต์ (Co-payment) ท่ีตั้งเป้าหมายจ้างงานไว้ ๒๖๐,๐๐๐ คน ใช้งบประมาณ 
ไปเกือบ ๆ ๒๐,๐๐๐ ล้านบาท ท่ีท่านหมายมั่นปั้นมือจะแก้ปัญหาเด็กจบใหม่ตกงาน  
โดยรัฐช่วยออกคนละครึ่งกับนายจ้าง แต่ก็ล้มเหลวไม่เป็นท่าจ้างงานได้แค่เกือบ ๗,๐๐๐ คน
เท่านั้น ท่านก็แก้เกี้ยวด้วยการแก้เงื่อนไขท่ีดิฉันเห็นว่าตัวท่านเองเป็นเจ้ากระทรวงแรงงานแท้ ๆ  
แต่กลับส่งเสริมให้กดค่าแรงในช่วงวิกฤติ  เพราะท่านสั่งให้ยกเลิกก าหนดเงินเดือนตาม 
วุฒิการศึกษา แต่กลับไปให้ใช้การเจรจาต่อรองกันเอง โดยบอกแค่ว่าไม่ให้ต่ ากว่าค่าแรงขั้นต่ า
ของจังหวัด ซึ่งค่าแรงตามวุฒิก็แทบจะไม่พอกินอยู่แล้ว กว่าเขาจะจบปริญญาตรี จบ ปวส. 
ไหนจะต้องติดลบเพราะกู้ กยศ. เรียนอีก ท่านกลับไปต่อรองกันเองแบบนี้ ท่านเอาอะไรคิดคะ 
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ส่วนโครงการจ๊อบเอ็กซ์โป (Job Expo) ท่ีจัดงานใหญ่โตท่ีท่านโม้ว่าจะจ้างงาน ๑ ล้านต าแหน่ง 
พอไปดูเนื้อในของต าแหน่งงานท่ีท่านว่าในเว็บไซต์ (Website) ไทยมีงานท า มีต าแหน่งงาน 
ท่ีเปิดรับอยู่เพียงแค่ ๖๐๐,๐๐๐ กว่าต าแหน่งเท่านั้นเอง และมีคนเข้าไปสมัครเพียงแค่ 
๑๓๔,๐๐๐ ครั้งเท่านั้น ดิฉันก็ไม่รู้นะคะว่าสุดท้ายแล้วมีคนได้งานท าจากโครงการนี้ของท่าน
ไปกี่คน เพราะจ านวนคนว่างงาน ณ เดือนตุลาคมมีตั้ง ๘๐๐,๐๐๐ คน แต่สมัครงาน 
ตามโครงการของท่านแค่ ๑๐๐,๐๐๐ คน แล้วมันจะคุ้มกับค่าใช้จ่ายในการจัดงานไหมคะ 
มิหน าซ้ างานภาครัฐเองท่ีมาประกาศจ้างในงานนี้ยังกดขี่ค่าแรงเสียเอง จ้างงานเป็นหมื่นอัตรา
ค่าตอบแทนเพียง ๕,๐๐๐ บาทต่อเดือน ท้ัง ๆ ท่ีต้องท างาน ๘ ชั่วโมงต่อวัน เร่ืองนี้ชัดเจนว่า
ขัดต่อกฎหมายคุ้มครองแรงงานและค่าแรงขั้นต่ าท่ีควรได้รับ  ท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงแรงงานแบบไหนกันคะ นอกจากจะไม่ทักท้วงห้ามปราม แล้วยังได้สนับสนุน 
ให้หน่วยงานรัฐท าผิดกฎหมายและเอาเปรียบลูกจ้างได้ถึงขนาดนี้  แบบนี้แล้วท่านยังสมควร
จะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานต่อไปอีกหรือ นอกจากนี้ท่ีมีให้คนสมัครก็เป็นแค่
สัญญาจ้าง ๑๒ เดือน ไม่มีความมั่นคงในอาชีพท่ีได้รับเลย มันคุ้มค่าจริงหรือไม่ สัญญาจ้าง
แบบนี้ท่านมองว่าเป็นผลดีและควรสนับสนุนแล้วใช่หรือไม่  แล้วท่านเคยคิดไหมคะว่า 
ถ้าหมดสัญญาแล้วชีวิตเขาจะเป็นอย่างไรต่อ สัญญาลักษณะนี้สมัยท่ีดิฉันอยู่สหภาพแรงงาน
เขาเรียกว่าสัญญาทาสค่ะ เพราะปล่อยให้คนงานโดนเอารัดเอาเปรียบ สวัสดิการอะไรก็ไม่ได้ 
สุดท้ายแล้วต้องโดนให้ออกตอนครบปีพอดี  เพราะนายจ้างจะได้ไม่ต้องจ่ายสวัสดิการ 
ตามกฎหมาย กลายเป็นว่าก็ต้องกลับไปเดินหางานท าใหม่เพราะตกงานเหมือนเดิม วนเวียน
อยู่อย่างนั้น ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๒๗๓/๑ 
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ถ้าท่านตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้จะรู้เลยว่าการมีงานมั่นคงระยะยาว มีคุณค่าต่อการใช้ชีวิต
ของประชาชนมากแค่ไหน เพราะฉะนั้นงบประมาณท่ีจัดงานใหญ่โต แต่ถ้าแก้ปัญหาแบบ 
ขอไปที ไม่ตรงโจทย์และความต้องการของประชาชนท่ีเผชิญอยู่ ก็ดูเหมือนจะไร้ความหมาย 
ดิฉันคิดว่าหากมีจ๊อบเอ็กซ์โป (Job Expo) รอบหน้าท่านไม่ต้องเปิดเป็นล้านต าแหน่งหรอกค่ะ 
เปิดแค่ต าแหน่งเดียวพอ คือต าแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เพราะเดี๋ยวไม่นาน  
ก็จะว่างลงแล้วค่ะ ท่านประธานท่ีเคารพ นอกจากนายสุชาติยังไม่สามารถแก้ปัญหาเรื่อง  
คนว่างงาน คนตกงานได้แล้ว นายสุชาติและรัฐบาลชุดนี้ก็ยังไม่มีปัญญาท่ีจะคิดนโยบาย 
ช่วยผู้ประกอบการ และรักษาการจ้างงาน เยียวยาพี่น้องผู้ใช้แรงงานนอกจากผลักภาระ 
ให้ไปเป็นของประกันสังคมท่ีจะมาเยียวยาช่วยเหลือผู้ประกันตนและนายจ้าง ด้วยการลด  
เงินสมทบประกันสังคมและเยียวยาการว่างงานจากเหตุสุดวิสัย เป็นเพราะค าสั่งปิดกิจการ
ของรัฐ การท่ีท่านมักชอบผลักภาระให้กองทุนประกันสังคมมาช่วยดูแลผู้ประกันตนจาก
ความผิดพลาดและไร้น้ ายาของตัวเอง ท่านสร้างความเสียหายให้กับกองทุนประกันสังคม 
ท่ีถือเป็นเงินในอนาคตของพี่น้องผู้ใช้แรงงานท่ีจ่ายสมทบร่วมกับนายจ้างทุกเดือน ๆ  
ท้ัง ๆ ท่ีรัฐบาลเป็นผู้จ่ายสมทบส่วนน้อย ความเสียหายแรกท่ีท่านสร้างคือการลดเงินสมทบ
ประกันสังคม ท่านประธานคะ ถึงแม้การลดเงินประกันสังคมจะเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระ
ของท้ังผู้ประกันตนและนายจ้างท าให้พวกเขามีเงินสดมากขึ้น ช่วยค่าครองชีพได้บ้าง  
แต่อย่าลืมว่ากองทุนประกันสังคมไม่ใช่เงินของรัฐ ไม่ใช่เงินงบประมาณแผ่นดิน แต่เป็นเงิน 
ท่ีลูกจ้าง นายจ้างช่วยกันจ่าย มีรัฐช่วยสมทบมานิดเดียวเองแค่ประมาณ ๒.๗๕ เปอร์เซ็นต์
ของรายได้ แต่พอมีปัญหากลับมาเท่ียวลดเงินสมทบแบบไม่ยอมโปะคืน นี่มันปล้นกันชัด ๆ ค่ะ
ท่านประธาน การกระท าเช่นนี้มันกระทบกับความยั่งยืนของกองทุนประกันสังคมโดยตรง  
พี่น้องแรงงานท่ีออมเงินไว้หวังว่าจะได้รับบ านาญก็ไม่รู้ว่าจะได้รับไหม โดยเฉพาะพี่น้อง
แรงงานท่ีเพิ่งเรียนจบใหม่ ๆ นี่ไม่แน่ว่าจะยังได้บ านาญอยู่ไหมนะคะ ท้ัง ๆ ท่ีสมทบเงิน 
ไปทุกเดือน ก่อนหน้าท่านมารับต าแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กระทรวงแรงงานเอง
ได้ลดอัตราสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม โดยลูกจ้างสมทบร้อยละ ๑ และนายจ้างสมทบ
ร้อยละ ๔ ในเดือนมีนาคม พฤษภาคม ๒๕๖๓ ท าให้ประกันสังคมสูญเสียรายได้เข้ากองทุน
ไปถึง ๒๓,๐๐๐ ล้านบาท และล่าสุดท่านได้ลดเงินประกันสังคมไปอีกเป็นครั้งท่ี ๒ ตอนเดือน
กันยายน คราวนี้ใจดีลดให้นายจ้างเยอะด้วย โดยลูกจ้างและนายจ้างสมทบร้อยละ ๒  
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ในงวดเดือนกันยายนถึงพฤศจิกายน ๒๕๖๓ ท าให้กองทุนประกันสังคมสูญเสียรายได้ 
เข้ากองทุนไปอีกถึง ๒๔,๐๐๐ ล้านบาท ยังไม่พอค่ะ ล่าสุดท่านก็ได้ลดเงินประกันสังคม 
เป็นครั้งท่ี ๓ โดยลูกจ้างและนายจ้างสมทบร้อยละ ๓ ในงวดเดือนมกราคม และต่อมา 
หลังเกิดการแพร่ระบาดของโควิด (COVID) ระลอกใหม่ ท่านก็ได้ลดการสมทบในส่วนของ
ลูกจ้างอีกเหลือเพียงร้อยละ ๐.๕ ในเดือนกุมภาพันธ์ มีนาคม ๒๕๖๔ ท าให้กองทุน
ประกันสังคมสูญเสียรายได้ของกองทุนไปอีก ๒๑,๐๐๐ ล้านบาท รวม ๆ แล้วการลดเงินสมทบ 
๓ ครั้ง ท าให้กองทุนประกันสังคมสูญเสียรายได้จากการสมทบไปถึง ๖๘,๐๐๐ ล้านบาท หรือ
เกือบ ๆ ๗๐,๐๐๐ ล้านบาท โดยเป็นช่วงท่ีนายสุชาติเข้ามารับต าแหน่งรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงแรงงานก็ร่วม ๕๐,๐๐๐ ล้านบาท แต่จนถึงตอนนี้ดิฉันยังไม่เห็นท่านจะมีแผนการ 
หรือมีแนวทางในการคืนเงินสมทบชดเชยให้กับกองทุนประกันสังคมจากการออกนโยบาย  
ลดสมทบของท่านเลย ท่านก าลังท าให้ผลประโยชน์ในอนาคตของผู้ประกันตนได้รับ 
ความเสียหายจากการลดเงินสมทบท่ีเป็นตัวเร่งท าให้กองทุนประกันสังคม โดยเฉพาะกองทุน
ชราภาพในอนาคตท่ีจะต้องขาดทุนอยู่แล้วก็ยิ่งจะท าให้ถังแตกเร็วขึ้นไปอีก ยกตัวอย่าง 
ให้เห็นภาพชัด ๆ นะคะ อย่างเช่นน้อง ๆ ท่ีเพิ่งเรียนจบใหม่ ๆ แล้วมาเป็นผู้ประกันตน  
ถ้าตอนนี้อายุ ๒๓ ปี แล้วจ่ายสมทบกองทุนไปเรื่อย ๆ เมื่อเกษียณอายุหรืออายุครบ ๕๕ ปี  
ก็จะไม่ได้เงินบ านาญท่ีตัวเองจ่ายสมทบไปเลยแม้แต่บาทเดียว ถ้าถึงวันนั้นขอให้ทุกท่าน  
จ าไว้เลยนะคะว่าเป็นผลงานของรัฐบาลชุดนี้ เป็นผลงานของรัฐมนตรีท่ีชื่อว่าสุชาติ ชมกลิ่น  
 
               - ๒๗๔/๑ 
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ท่านประธานท่ีเคารพคะ ความเสียหายท่ี ๒ ท่ีนายสุชาติได้สร้างไว้กับกองทุนประกันสังคม
คือการท่ีท่านเอาเงินกองทุนว่างงาน ไปเยียวยาผู้ว่างงานจากเหตุสุดวิสัย เนื่องจากสถาน
ประกอบการถูกปิดค าสั่งจากรัฐ ก็อีกนั่นละค่ะ กองทุนนี้ได้เงินมาจากการสมทบระหว่าง
นายจ้างและลูกจ้าง รัฐสมทบน้อยมาก แต่พอเกิดเรื่องก็มาปล้นเงินจากกองทุนนี้ ท้ัง ๆ ท่ี 
มันเกิดจากความผิดของรัฐแท้ ๆ ท่ีท าให้กิจการต่าง ๆ โดนสั่งปิด โดยในรอบนี้ท่านใช้ไปแล้ว
ประมาณ ๒,๘๐๐ ล้านบาท รวมกับยอดเก่าในระลอกแรกก็ประมาณ ๑๑,๐๐๐ ล้านบาท 
แทนท่ีท่านจะใช้เงินของรัฐบาลหรือ พ.ร.ก. เงินกู้ หรืองบกลาง ส าหรับการเยียวยา 
ในสถานการณ์โควิด (COVID) มาจ่ายเยียวยาผู้ว่างงานท่ีได้รับผลกระทบจากค าสั่งปิด 
สถานประกอบการจากรัฐท่ีเป็นผลมาจากความผิดพลาดในการท างานของท่าน แต่ท่านกลับ 
มาปล้นเงินของผู้ประกันตนมาใช้จ่ายแทนรัฐบาล ท่านไม่สมควรมาท าแบบนี้ เพราะมัน 
ไม่ใช่เงินของท่านหรือเงินของรัฐบาล สรุปแล้วกระทรวงแรงงานของท่านได้น าเงินประกันสังคม
มาใช้เยียวยาผู้ประกันตนและช่วยเหลือผู้ประกอบการไปรวม ๆ แล้ว ๘๐,๐๐๐ ล้านบาท 
โดยท่ีท่านก็ยังไม่คิดท่ีจะคืนเงินหรือชดเชยให้กับกองทุนประกันสังคมเลย หรือคิดที่จะสมทบ
เพิ่มในส่วนของรัฐบาลแต่อย่างใด ซึ่งท่านรู้ตัวไหมว่าท่านก าลังซ้ าเติมกองทุนประกันสังคมอยู่
ขณะนี้ เพราะว่าอะไรคะ เพราะรัฐบาลเองก็มีหนี้ท่ีค้างจ่ายเงินสมทบอยู่เกือบ  ๆ๘๘,๐๐๐ ล้านบาท 
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รวม ๆ แล้วท่านควรท่ีจะต้องจ่ายคืนท้ังหนี้เก่าหนี้ใหม่ให้กับ 
กองทุนประกันสังคมอยู่ท่ีประมาณ ๑๖๘,๐๐๐ ล้านบาทด้วยซ้ า แต่จนป่านนี้ก็ยังไม่เห็นมี
นโยบายใด ๆ ในการคืน ท่านท าให้ผู้ประกันตนสูญเสียโอกาสในการท่ีจะได้รับสวัสดิการ  
ท่ีดีขึ้น นอกจากท่านจะไม่คืนเงินกองทุนประกันสังคมแล้ว ท่านยังกล้ามากท่ีจะเอาเงินก้อนนี้
ซึ่งเป็นสิทธิของผู้ประกันตนตอนว่างงานท่ีเขาควรจะได้รับอยู่แล้วมาสร้างพีอาร์ (PR) ให้กับ
ตัวเองและหัวหน้าพรรคของท่าน จัดพิธีรีตองมอบเงินเอาหน้าเสียใหญ่โตให้เปลืองงบประมาณ 
ท้ัง ๆ ท่ีมันเป็นเงินของเขาท่ีสะสมมา ไม่ใช่เงินของท่านหรือรัฐบาลแม้แต่น้อย ดิฉันทราบดีค่ะ 
เพราะดิฉันเคยอยู่บริษัทนี้และต่อสู้กับคนงานมานาน แทนท่ีท่านจะเอาเวลาไปหาวิธีช่วยเขา
ไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบ ช่วยให้เขาได้ค่าชดเชยจากการเลิกจ้างเร็วขึ้น กับเอาเงินของ
คนงานมามอบให้คนงานเพื่อเอาหน้าเสมือนเป็นบุญคุณใหญ่โต ยังไม่พอค่ะท่านประธาน  
ช่วงนี้นายสุชาติก็ดูจะขยันเป็นพิเศษ ต่อมาหลังจากท่ีรัฐบาลได้ออกนโยบายเราชนะ วงเงิน 
๗,๐๐๐ บาท ให้เป็นเครดิตในแอปพลิเคชัน (Application) เป๋าตังค์ ไม่ได้เป็นเงินสดแบบครั้งก่อน 
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และแน่นอนค่ะว่าผู้ประกันตนมาตรา ๓๓ ก็กินแห้วเหมือนเดิม ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้ 
ดิฉันคิดว่าท่านคงปล้นเงินประกันสังคมอีกนั่นละ คงจะไม่รับเงินจากรัฐบาลหรอก แต่ก็ไม่ได้เป็น
เช่นนั้นค่ะท่านประธาน ไม่ว่าจะด้วยเสียงประณามสาปแช่ง หรือด้วยใกล้ถึงวันอภิปราย 
ไม่ไว้วางใจก็ตาม นายสุชาติ ชมกลิ่น ก็ท างานได้อย่างว่องไวไหลลื่น เพียงไม่กี่วันก็ปล่อย
โครงการ ม. ๓๓ เรารักกันออกมา แหม ดิฉันอยากอภิปรายไม่ไว้วางใจท่านสักเดือนละครั้ง
เผื่อจะมีโครงการอะไรงอกออกมาอีก โครงการ ม. ๓๓ เรารักกัน ซึ่งจ่ายให้เป็นเครดิตใน 
แอปพลิเคชัน (Application) เป๋าตังค์ สุดท้ายก็ท าได้เพียงแค่เอาไว้ซื้อน้ าปลา ข้าวสาร
อาหารแห้งประทังชีวิต เพราะเอาไปจ่ายค่าเช่าบ้าน ค่าน้ า ค่าไฟ ค่าผ่อนรถ ผ่อนบ้านไม่ได้ 
แถมยังให้อย่างแสนเค็มเพียง ๔,๐๐๐ บาท นโยบายนี้ไม่รู้จะช่วยกู้หน้าหรือขายหน้ากันแน่ 
เพราะนอกจากเค็มในการแจกเงินแล้วยังไม่วายใส่เกณฑ์เงินฝากไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
เข้าไปอีก ท าให้แรงงานตั้งค าถามว่าท างานมาเป็นสิบ ๆ ปีจะไม่ให้มีเงินเก็บบ้างเลยหรือ
อย่างไร ขนาดนายทหาร นายพล รัฐมนตรีบางคนท างานไม่กี่ปียังมีเงินเก็บเป็นร้อยล้าน
พันล้านเลยค่ะ สิ่งนี้ท าให้แรงงานชักไม่แน่ใจเสียแล้วว่าโครงการ ม. ๓๓ เรารักกันท่ีเกิดขึ้น
เป็นเพราะท่านรักแรงงานหรือรักษาเก้าอี้ตนเองไว้กันแน่ เอาละค่ะท่านประธาน ดูเรื่องแรงงาน
ในระบบไปแล้วเรามาดูกลุ่มอื่นกันบ้าง ท่ีผ่านมาพี่น้องประชาชนยกการ์ดสูงเพื่อไม่ให้มี  
การแพร่ระบาดของโรค แต่การแพร่ระบาดกลับมารุนแรงกว่าเดิมเป็นเพียงเพราะรัฐบาล 
ท่ีการ์ด (Guard) ตกเสียเอง ท้ังเรื่องลักลอบเข้าเมืองของคนไทยท่ีไปท างานท่ีพม่า ปล่อยให้มี
บ่อนพนันผิดกฎหมาย ปล่อยให้มีการค้ามนุษย์แรงงานข้ามชาติ จนท าให้เกิดการระบาด
ระลอกใหม่ครั้งใหญ่ แรงงานข้ามชาติลักลอบเข้าเมืองถูกชี้นิ้วตีตราด่าทอว่าเป็นสาเหตุของ 
การระบาดในรอบนี้ แต่สาเหตุท่ีแท้จริงก็คือนายสุชาติในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 
ท่ีท างานบกพร่อง หละหลวม ไม่สนใจการแก้ปัญหาแรงงานข้ามชาติขาดแคลน ประมาท 
ในเรื่องของการคาดการณ์ความต้องการของแรงงานข้ามชาติ เปน็แรงส่งธุรกิจค้ามนุษย์ท่ีน าเข้า
แรงงานผิดกฎหมายให้เฟื่องฟู สุดท้ายเลยได้แรงงานข้ามชาติท่ีไม่ได้ถูกตรวจโรค ไม่ได้กักตัว
ทะลักเข้ามาจนเป็นซูเปอร์ สเปรดเดอร์ (Superspreader) ท่ีตลาดกุ้ง จังหวัดสมุทรสาคร  
และแพร่ระบาดต่อจนมีผู้ติดเช้ือไปท่ัวบ้านท่ัวเมือง ------------------------------------------------ 
 
                                                                                                             - ๒๗๕/๑ 
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เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับความผิดของรัฐมนตรีสุชาติอย่างไร ท่านประธานตามดิฉันมาค่ะ ดิฉัน 
จะเล่าให้ฟังว่าท าไมแรงงานข้ามชาติถึงได้ขาดแคลน ในช่วงเริ่มต้นของการแพร่ระบาด
ระลอกแรกเป็นช่วงท่ีแรงงานข้ามชาติจ านวนหนึ่งเริ่มทยอยกลับบ้าน อาจจะเพราะกลับไปต่อ 
เอ็มโอยู (MOU) กลับบ้านสงกรานต์บ้าง พอล็อกดาวน์ (Lockdown) ปุ๊บก็มีแรงงานข้ามชาติ
ส่วนหนึ่งต้องตกงาน ถูกเลิกจ้างส่วนนี้ก็มุ่งหน้ากลับบ้านก่อนท่ีจะปิดด่านในวันท่ี ๑๘ เมษายน 
แน่นอนว่ามีแรงงานข้ามชาติส่วนหนึ่งยังคงตกค้างอยู่ท่ีประเทศไทย แต่ก็มีสถานะเป็น
แรงงานเถื่อน เนื่องจากพอไม่มีงานท าก็ไม่มีนายจ้าง เมื่อไม่มีนายจ้างเกิน ๓๐ วันก็เท่ากับว่า
แรงงานกลุ่มนี้ไม่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรต้องกลับประเทศต้นทาง หลังสถานการณ์
คลายล็อกดาวน์ (Lockdown) เศรษฐกิจท่ีก าลังจะโงหัวขึ้นมีความต้องการแรงงาน 
เป็นจ านวนมาก เนื่องจากหลังการแพร่ระบาดในระลอกแรกมีแรงงานข้ามชาติหายไปจาก
ระบบสูงถึง ๖๐๐,๐๐๐ คน จากปี ๒๕๖๒ ท่ีมีอยู่ ๓ ล้านคน พอมาเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ 
เหลืออยู่ เพียง ๒,๔๐๐,๐๐๐ คน ท าให้เมื่อคลายล็อกแรงงานข้ามชาติจึงขาดแคลน  
ท้ัง ๆ ในภาคเกษตร ภาคประมง รวมถึงภาคบริการและก่อสร้างมีนายจ้างและสถาน
ประกอบการยื่นบัญชีรายชื่อความต้องการจ้างแรงงานข้ามชาติพุ่งไปถึง ๑,๒๐๐,๐๐๐ คน 
แต่อนุมัติเพียงแค่ ๖๙,๐๐๐ คน และมีกลุ่มนายจ้างยื่นขอไปท่ีประเทศต้นทาง แต่ยังไม่สามารถ
ด าเนินการตามขั้นตอนได้อีก ๔๒,๐๐๐ คน รวม ๆ แล้วก็สามารถน าแรงงานกลับเข้ามา 
แบบถูกกฎหมายได้แค่กว่าแสนคนเท่านั้น โดยได้ผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ (Lockdown) 
และอนุญาตให้น าเข้าแรงงานข้ามชาติเฉพาะกลุ่มท่ีผ่านเอ็มโอยู (MOU) เท่านั้น ผู้ประกอบการ
อยากได้ร้อย ท่านอนุมัติให้เขาแค่สิบ แล้วแบบนี้จะไม่ให้เกิดปัญหาได้อย่างไรคะ ตั้งแต ่
ท่านเข้ามาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานดิฉันก็ไม่เห็นว่าจะมีการแก้ปัญหาแรงงาน
ขาดแคลนให้ตรงกับความต้องการของนายจ้างแต่อย่างใด จะมีก็แค่ท่านได้เซ็นต่อใบอนุญาต
ให้แรงงานท่ียังอยู่ในประเทศไทยสามารถท างานได้ต่อเป็นระยะ แต่นายสุชาติก็ยังไม่รู้สึกรู้สาว่า
ระเบิดเวลาลูกใหญ่ของปัญหาแรงงานข้ามชาติขาดแคลนจะมาเป็นประเด็นท่ีไล่ล่าท่านอยู่ขณะนี้ 
เหมือนท่ีท่านลืมไปว่าท่านต่อใบอนุญาตท างานให้แล้ว แต่ท่านลืมบอกให้กระทรวงมหาดไทย
ออกประกาศต่อวีซ่า (VISA) ให้ด้วย หากผู้ประกอบการอยากจะน าเข้าแรงงานให้ถูก
กฎหมายนั้นมีขั้นตอนท่ียุ่งยากมากมายและมีค่าใช้จ่ายท่ีสูง ล าพังก่อนโควิด (COVID) ก็แพง
มากอยู่แล้ว พอมีสถานการณ์โควิด (COVID) เข้ามาค่าใช้จ่ายก็ยิ่งสูงขึ้นไปอีก ท่านประธานดู 
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ตามสไลด์ (Slide) นะคะว่าการจะน าแรงงานข้ามชาติ ๑ คนเข้ามานี่ต้องมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง 
แรงงานข้ามชาติต้องได้รับท้ังหนังสือรับรองว่าเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรได้ต้องมี
ใบรับรองแพทย์ มีวีซ่า (VISA) มีประกันสุขภาพ มีประกันสังคม ต้องตรวจหาเชื้อโควิด-๑๙ 
(COVID-19) ท่ีด่ านควบคุมโรค  ต้องกักตัวอีก  ๑๔ วัน ท้ังหมดนี้มีค่ า ใช้จ่ ายอยู่ ท่ี   
๒๐,๐๐๐-๓๐,๐๐๐ บาทต่อแรงงานข้ามชาติ ๑ คน แค่ค่าตรวจเชื้อและค่ากักตัวก็ปาเข้าไป
เป็นหมื่นแล้ว นอกจากค่าใช้จ่ายจะแพงแล้วขั้นตอนการน าเข้าก็ยุ่งยาก ต้องใช้เอกสาร
มากมายในการกรอกจนต้องจ้างนายหน้ามาด าเนินการให้ ท่ีนายจ้างต้องจ่ายค่าบริการเพิ่ม
อีก ๑๐-๒๕ เปอร์เซ็นต์ของเงินเดือน แล้วแต่ว่าจะน าเข้ามากี่คน ค่าใช่จ่ายท่ีมากขึ้นจาก 
ค่ากักตัวและค่าตรวจโรค ท่านก็ไม่คิดท่ีจะมีมาตรการแบ่งเบาภาระนายจ้างแม้แต่บาทเดียว 
ตัวอย่างดี ๆ ก็มีให้ท่านได้เห็นท าไมไม่เอาเป็นเยี่ยงอย่างคะ อย่างเช่นประเทศไต้หวัน  
รัฐบาลไต้หวันช่วยนายจ้างออกค่ากักตัวแรงงานท่ีน าเข้าถึง ๑๔,๐๐๐ ดอลลาร์ไต้หวัน 
หรือประมาณ ๒ ใน ๓ ของค่าใช้จ่ายท้ังหมด ของแบบนี้ต้องมาจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
แรงงานท่ีมีวิสัยทัศน์ค่ะ ซึ่งท่านไม่มี ดิฉันจึงไม่แปลกใจเลยท่ีนายจ้างเลือกท่ีจะบริการ
นายหน้าลักลอบค้ามนุษย์ ค้าแรงงานผิดกฎหมายท่ีจ่ายเงินน้อยกว่า ไม่ต้องรอแรงงานกักตัว 
๑๔ วัน ไม่ต้องรอการอนุมัติอนุญาตจากกระทรวงแรงงานท่ีต้องเสียเวลารอนาน ๆ เป็นเดือน ๆ 
ค่าตรวจสุขภาพ ค่าประกันสุขภาพก็ไม่ต้องจ่าย โดยท่ีนายจ้างจ่ายเงินให้นายหน้า 
และเจ้าหน้าท่ีรัฐในการลักลอบแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายเพียงแค่  ๑๐,๐๐๐ กว่าบาท 
ต่อคน เห็นไหมคะว่าการลักลอบแรงงานเถื่อนมันคุ้มกว่าเห็น ๆ ดิฉันจะเล่าให้ฟังจากมุมมอง
ของแรงงานข้ามชาตินะคะ พวกเขาไม่ได้มีทางเลือก แต่พวกเขาคือคนท่ีถูกเลือก -------------- 
 

- ๒๗๖/๑ 
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เพราะถ้าเลือกไม่ได้ไม่มีใครอยากเป็นแรงงานเถื่อนในประเทศนี้หรอกคะ พวกเขาเล่าว่า  
จะมีบริษัทนายหน้าจัดการหาแรงงานท่ีกินค่าหัวคิวแรงงานตั้งแต่ต้นทางยันปลายทาง  
มีท้ังระบบจ่ายสดและแบบผ่อน มีแบบผ่อนด้วยนะคะนี่ พอด่านมาถึงไทยก็มีนายหน้า 
มารับช่วงหางานมาให้ท า แล้วก็ไม่ได้หางานให้ฟรี ๆ นะคะ มีค่าหางานแต่แรงงานข้ามชาติ
ต้องผ่อนเป็นรายเดือน ในยุคก่อนโควิด (COVID) มีตั้งแต่ ๓,๕๐๐ บาท ๕,๐๐๐ บาท  
พอมีโควิด (COVID) ก็แพงขึ้นไปอีก มีหลายธุรกิจยอมจ่ายเงินค่าหัวคิวและเงินใต้โต๊ะ 
ให้กับเจ้าหน้าท่ี เพื่อแลกกับการได้แรงงานเถื่อนมาใช้เพราะถูกกว่า เร็วกว่า ง่ายกว่า  
แถมน าเข้ามาช่วงโควิด (COVID) นั้นมีขั้นตอนการกักตัว ๑๔ วัน เงินภาระค่าใช้จ่าย 
ต่อตัวพุ่งกระฉูด แน่นอนค่ะว่านายหน้าค้าแรงงานเถื่อนไม่ได้ท าคนเดียว แต่เป็นขบวนการ 
ตั้งแต่ต้นน้ ายันปลายน้ า ล้วนแล้วแต่มีการจ่ายส่วยกันตลอดทาง อย่างท่ีได้มีผู้อภิปราย 
ไปก่อนหน้านี้แล้ว อดคิดไม่ได้ว่าความยุ่งยากท้ังหมดท่ีเกิดขึ้น และไม่มีการแก้ไขปรับปรุง 
ใด ๆ เลย มันเป็นเพราะท่านต้องการให้บริษัทนายหน้ายังท ามาหากินได้ต่อไป และส่วย 
ก็จะยังอยู่ต่อไป ลองคิดดูนะคะถ้าขั้นตอนทุกอย่างมันง่าย ท าออนไลน์ (Online) ได้คลิก 
(Click) เดียวเสร็จ แล้วบริษัทนายหน้าจะหากินอย่างไรคะ เจ้าหน้าท่ีจะหากินอย่างไรล่ะคะ 
ท่ีดิฉันต้องมาย้ าเรื่องนี้อีกรอบ เพราะกระบวนการนี้ท่ีเอื้อให้นายหน้าค้าแรงงานมันท าให้เกิด
การเอารัดเอาเปรียบลูกจ้าง ซึ่งถ้าเลือกได้คงไม่ได้อยากเป็นแรงงานเถื่อนหรอก ค่าใช้จ่าย 
ค่าหัวคิวท่ีนายจ้างต้องจ่ายก็ไปหักเงินเดือนเอาจากค่าแรงในแต่ละงวดท่ีลูกจ้างแรงงาน 
ข้ามชาติได้รับ ปกติค่าแรงก็น้อยอยู่แล้วยังถูกหักอีกแบบนี้จะเหลืออะไรล่ะคะ โดนกดขี่ 
ซ้ าแล้วซ้ าเล่า ท่านเพิ่งรับต าแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้เพียงไม่นาน  
แต่ความผิดพลาดของท่านท่ีปล่อยให้แรงงานขาดแคลน เขาอยากจะน าเข้าแรงงานมาดี ๆ 
เป็นหลักล้าน แต่พวกท่านให้ไม่ถึงแสน ไม่ช่วยแบ่งเบาภาระการกักตัว สุดท้ายก็ต้องกลับไป
ใช้แรงงานเถื่อนท่ีลักลอบเข้ามา แถมยังเจ้าหน้าท่ีรัฐเก็บส่วยใต้โต๊ะ ไม่ทราบว่าท่านไม่รู้  
ไม่เห็น หรือแกล้งมองไม่เห็นกันแน่ จนสุดท้ายโป๊ะแตกโควิด (COVID) แพร่ระบาดอีกรอบ 
ท่ีเริ่มจากจังหวัดสมุทรสาคร และได้แพร่กระจายไปท่ัวบ้านท่ัวเมืองยิ่งกว่าการระบาด 
ระลอกแรก ความผิดพลาดล้มเหลวของนายสุชาติเป็นต้นเหตุหนึ่งของการท่ีประเทศ  
และเศรษฐกิจต้องอยู่ในสภาวะถดถอยเช่นนี้ ดิฉันจึงรับไม่ได้ท่ีให้คนแบบนี้เป็นรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงแรงงานต่อไปค่ะ แน่นอนค่ะว่าท่านก็ได้พยายามจะควบคุมการแพร่ระบาดของ 
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แรงงานข้ามชาติ พยายามดึงแรงงานผิดกฎหมายให้กล้าออกมาเพื่อตรวจหาเชื้อโดยการประกาศ
นิรโทษกรรมแรงงานข้ามชาติผิดกฎหมายเมื่อวันท่ี ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ ท่ีผ่านมา เปิดลงทะเบียน
ให้ถูกกฎหมายแบบสั้น ๆ  ประมาณ ๑ เดือน และเพิ่งปิดรับไปเมื่อ ๑๓ กุมภาพันธ์ท่ีผ่านมานี้เอง 
ซึ่งก็เป็นสิ่งท่ีดีค่ะ อันนี้ดิฉันไม่เถียง เพราะเป็นทางเดียวท่ีท าให้แรงงานผิดกฎหมาย  
ยอมออกมาจากท่ีซ่อนแล้วมารับการตรวจโควิด (COVID) แต่หลังจากประกาศแล้วนายจ้าง 
ท่ีกลัวความผิดออกมาลอยแพลูกจ้างท่ียังผิดกฎหมาย เลิกจ้างกลางคันบ้าง มีแม้กระท่ัง 
พาไปท้ิง มีให้เห็นเป็นข่าวอยู่ว่าหลอกลูกจ้างขึ้นบนรถว่าจะไปท างาน แต่สุดท้ายปล่อยเขา  
ท้ิงไว้กลางทาง ถามนิดหนึ่งค่ะท่านนายกรัฐมนตรี แบบนี้เราจะคุมการแพร่ระบาดได้ 
จริง ๆ หรือคะ ต้นทุนในการลงทะเบียนท่ีแพงเหมือนเดิม โดยรอบนี้ต้องจ่ายเกือบหมื่น 
ต่อแรงงานข้ามชาติ ๑ คน ท่านตั้งเป้าว่าจะมีคนมาลงทะเบียน ๕๐๐,๐๐๐ ราย ขนาดเปิด 
ได้แค่เดือนเดียวยังทะลุไปถึง ๖๐๐,๐๐๐ กว่าราย ท าให้ดิฉันสงสัยว่าตัวเลขท่ีท่านอ้างว่า 
มีแรงงานข้ามชาติผิดกฎหมายอยู่ ๕๐๐,๐๐๐ รายนี้ท่านเอามาจากไหน ท้ัง ๆ ท่ีตอนนี้ 
กระทรวงแรงงานของท่านเองก็ไม่รู้ด้วยซ้ าว่ามีจ านวนเท่าไร นี่ลองอ่านดูสิคะ จากประกาศ  
ท่ีท่านเซ็นเอง ตอนเซ็นได้อ่านหรือเปล่า ด้วยสถานการณ์โควิด-๑๙ (COVID-19) ท่ีแพร่ระบาด
ในคนต่างด้าวท้ังท่ีเข้ามาได้รับอนุญาต หรือระยะเวลาอนุญาตสิ้นสุดลง ซึ่งในขณะนี้ 
ไม่อาจทราบได้ว่าคนต่างด้าวนั้นมีจ านวนเท่าไร แบบนี้แล้วท่านจะทราบได้อย่างไรคะว่า
ตอนนี้ไม่มีแรงงานเถื่อนอยู่ในประเทศไทยแล้ว และจะไม่มีการลักลอบน าเข้ามาอีก  
เมื่อสักครู่คุณหมอชลน่านท่ีเพิ่งพูดไป ขออนุญาตท่ีเอ่ยนาม ก็ได้บอกไปแล้วว่าอาจจะมี 
การน าแรงงานเถื่อนเข้ามาถึงเกือบ ๆ ๒ ล้านคน ถ้าบอกว่านี่คือความส าเร็จดิฉันเห็นว่า 
นี่คือความล้มเหลวท่ีท่านต้องก้มหน้ายอมรับ ไม่ใช่ยืดอกอย่างภูมิใจ ----------------------------- 
 
               - ๒๗๗/๑ 
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และดิฉันก็อยากรู้ว่าหลังจากนี้นอกจากท่านจะเร่งด าเนินคดีกับแรงงานเถื่อนต่อไปแล้ว  
ท่านจะเอาอย่างไรต่อ เพราะว่าสุดท้ายแล้วถ้าจะคุมโควิด-๑๙ (COVID-19) ก็ต้องไล่ตรวจ 
โควิด (COVID) ให้หมดไม่ใช่หรือคะ ซึ่งมีค่าตรวจตอนแรก ๓,๐๐๐ บาท ตอนหลังเพิ่งลดมา
เหลือ ๒,๓๐๐ บาท ท่ีท่านอยากให้เขามาอยู่ในระบบก็เพื่อควบคุมโควิด (COVID) ไม่ใช่หรือคะ 
แต่ท าไมถึงไม่ให้ตรวจฟรี แล้วยังให้ส่งผลตรวจได้ถึง ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔ โน่น รอไปได้อีก  
๒ เดือนซึ่งถือว่าช้ามาก แล้วแบบนี้จะควบคุมโรคได้จริงหรือคะ ดิฉันขอถามจริง ๆ สรุปว่า
ท่านนิรโทษกรรมแรงงานข้ามชาติผิดกฎหมายกันไปเพื่ออะไร ถ้าไม่ใช่เพื่อควบคุมโควิด 
(COVID) ท่านประธานท่ีเคารพคะ นายสุชาติในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 
ต้องเข้าใจว่าแรงงานข้ามชาติมีความส าคัญกับเศรษฐกิจไทยมากแค่ไหน พวกเขาเป็นตัว
ขับเคลื่อนประเทศในยามท่ีเราเข้าสู่สังคมสูงวัย และแรงงานไทยจ านวนลดลงเรื่อย ๆ  
อย่างท่ีเมื่อวานท่านนายกรัฐมนตรีได้พูดไปแล้วว่าจ าเป็นต่อประเทศ และท่ีส าคัญเขาก็เป็นคน
เหมือนกับเรา หลังจากการระบาดใหญ่ท่ีสมุทรสาคร ท่ีผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่เป็นแรงงานข้ามชาติ 
ท่านในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกลับไม่ดูแลแรงงานกลุ่มนี้ให้มีศักดิ์ศรี  
ความเป็นมนุษย์เหมือนกับคนไทย เลือกปฏิบัติกับแรงงานข้ามชาติอย่างไร้มนุษยธรรม 
ตัวอย่างชัด ๆ เลยจากการกักตัวแรงงานข้ามชาติในจังหวัดสมุทรสาครในช่วงท่ีมีการแพร่ระบาด
ระลอก ๒ ใหม่ ๆ โดยการเอารั้วลวดหนามมาล้อมตลาดกลางกุ้ง และชุมชนแรงงานข้ามชาติไว้ 
หากพบว่าใครติดโควิดก็ให้กักตัวอยู่ ท่ีพักท่ีล้อมรั้วไปด้วยลวดหนาม ไม่ได้ส่งตัวเข้า
โรงพยาบาลด้วยนะคะ ถ้าท่านประธานเคยเข้าไปดูตามห้องเช่าของแรงงานเหล่านี้  
ท่านประธานจะทราบว่าห้องเช่าเล็ก ๆ ท่ีอยู่กันแบบแออัด ๗-๘ คน แล้วจะกักตัวกันอย่างไรคะ 
ถ้ามี ๑ คนในบ้านติดท่ีเหลือก็ต้องติดพร้อมกันเลยใช่ไหม ตกลงว่านี่คือวิธีการกักตัวผู้ติดเช้ือ
ท่ีถูกต้องหรือคะ เราจะลดหรือเพิ่มจ านวนผู้ติดเชื้อกันแน่ นอกจากสมุทรสาคร จังหวัดอื่น ๆ 
ก็คุมตัวแรงงานข้ามชาติระหว่างรอผลตรวจไวรัสโควิด-๑๙ (Virus covid-19) ย้ านะคะว่า
ระหว่างรอผล ยังไม่ได้เป็นผู้ติดเชื้อ และย้ าอีกครั้งด้วยว่าแรงงานข้ามชาติก็ไม่ได้ลักลอบ  
เข้าเมืองมาทุกคน แต่กลับมีการน าคนกลุ่มนี้ไปขังรวมกันไว้ในห้องขังอย่างแออัด ถูกกักขัง
เสมือนว่าเป็นสัตว์ไม่ใช่มนุษย์อย่างเรา ๆ เป็นการกระท าท่ีละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างชัดเจน 
ภาพนี้คือภาพการกักตัวของแรงงานข้ามชาติท้ังท่ีถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย ท่ีรอการตรวจ
โควิด (COVID) ท่ีจังหวัดระนองและประจวบคีรีขันธ์ การกระท าแบบนี้เป็นเรื่องท่ีใคร ๆ  
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ก็คงยอมรับไม่ได้ค่ะ ท่านเห็นคนไม่เท่ากัน แรงงานพวกนี้ก็ควรท่ีจะได้ปฏิบัติอย่างมี
มนุษยธรรม ส าหรับพวกเราชาวแรงงานแล้วแรงงานท้ังผองคือพี่น้องกัน สิ่งท่ีแรงงานไทย
ต้องเจอ แรงงานข้ามชาติ ไม่ว่าจะเป็นแรงงานพม่า กัมพูชา หรือลาวก็ต้องเจอกับ 
ความเดือดร้อนไม่ต่างกัน แถมยังจะหนักหนากว่าด้วยซ้ า เพราะว่ารัฐบาลไทยไม่เคยแยแส 
ไม่เคยเยียวยา และยังกระท ากับพวกเขาเหมือนไม่ใช่คนอีก แรงงานข้ามชาติก็ต้องการ  
การปฏิบัติท่ีเท่าเทียมเช่นเดียวกันค่ะท่านประธาน จากความล้มเหลวและความไร้ประสิทธิภาพ
ในการท างานของท่าน ดิฉันก็พอจะทราบได้ว่าเป็นเพราะสาเหตุใด ท่านประธานคะ ในช่วง
ครึ่งปีหลังของปี ๒๕๖๓ สถานการณ์บ้านเมืองของเรามีเรื่องการชุมนุมทางการเมือง  
อย่างท่ีทราบกันดีว่าในตอนแรกมีการชุมนุมของประชาชนท่ียื่น ๓ ข้อเรียกร้องต่อรัฐบาล 
ต่อมาเมื่อการชุมนุมขยายตัวรัฐบาลท าท่าจะเอาไม่อยู่ จึงเกิดกลุ่มผู้ชุมนุมกลุ่มท่ี ๒  
แสดงท่าทีสนับสนุนรัฐบาลขึ้นมา หลายครั้งมีการชุมนุมในบริเวณใกล้เคียงกันจนเกิด 
เป็นการยั่วยุถึงขั้นประทะ ส่วนในโลกออนไลน์ (Online) ก็มีการโจมตีกันด้วยวาทะ 
สร้างความเกลียดชัง ข่าวปลอม ท าลายความน่าเชื่อถือของผู้ชุมนุม โดยเฉพาะฝั่งท่ีต่อต้าน
รัฐบาล ซึ่งถือเป็นเรื่องท่ีน่ากังวลว่าสังคมจะถูกผลักเข้าสู่ความแตกแยกร้าวลึกครั้งใหม่ 
ท่ามกลางบรรยากาศการเมืองแบบนี้ นายสุชาติ ชมกลิ่น ในฐานะท่ีท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงแรงงานในรัฐบาลท่ีเป็นของประชาชนคนไทยทุกคน แทนท่ีท่านจะตั้งอกตั้งใจ
ท างานของตนเอง ท่านกลับใช้ความเป็น ส.ส. ความเป็นรัฐมนตรียุยงส่งเสริมให้เกิด  
ความแตกแยกในสังคม อยู่เบื้องหลังการขนคนในเครือข่ายของตัวเองมาสร้างบรรยากาศ
ความรุนแรงในการชุมนุมในลักษณะม็อบ (Mob) ชนม็อบ (Mob) ท่านประธานคะ --------------- 
 

- ๒๗๘/๑ 
 
 
 
 
 
 



๖๒๑ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ       ณัฐวัฒน์ ๒๗๘/๑ 
 
เมื่อวันท่ี ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ มีการชุมนุมกันท่ีหน้ารัฐสภา ทุกท่านในท่ีนี้น่าจะจ ากันได้
ในวันท่ีมีการปะทะกันระหว่างม็อบ (Mob) ราษฎรและม็อบ (Mob) เสื้อเหลือง ซึ่งมีคน 
ในเครือข่ายของนายสุชาติเข้ามาร่วมอย่างมากมาย แต่ก็ไม่แปลกอะไรหรอกค่ะ ถ้าการชุมนุม
ในครั้งนี้ไม่เกินเลยไปสู่การใช้ความรุนแรง ม็อบ (Mob) ของประชาชนโดนท้ังการใช้ก าลัง 
คุมฝูงชนโดยต ารวจแล้วยังโดนขว้างปาสิ่งของเข้าท าร้ายร่างกายโดยกลุ่มคนท่ีใส่เสื้อเหลือง
จนเป็นการปะทะ พอตกค่ าก็ถึงขั้นใช้อาวุธปืนยิงจนมีผู้ได้รับบาดเจ็บ ๕๕ คน มีคนถูกยิง ๖ คน 
พบปลอกกระสุนตกเกลื่อนอยู่ทางฝั่งของม็อบ (Mob) เสื้อเหลืองเต็มไปหมด แล้วคนก่อเหตุ
เป็นคนท่ีไหน จังหวัดอะไรล่ะคะ ก็คนท่ีท างานให้ท่านท่ีจังหวั ดชลบุรีอย่างไรล่ะคะ  
อย่างคนแรก คนท่ีก าลังถือก้อนหินปาใส่ผู้ชุมนุมฝ่ายตรงข้ามคือทิดหมึก หรือ สมชาย แน่นิ่ง 
เมื่อดิฉันไปส่องไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ๊ก (Facebook) ท่าน หรือเฟซบุ๊ก (Facebook) การท างาน
ของเขาแล้ว ทิดหมึกยังคงท างานให้กับท่าน ยังใส่ชุดพีพีอี (PPE) ไปฆ่าเชื้อโควิด-๑๙ 
(COVID-19) อยู่เลยเมื่อเดือนท่ีแล้ว ดูสิคะรูปท่านขึ้นหราเต็มท้ายรถค่ะ คนต่อมาก็คือ 
คนข้าง ๆ ทิดหมึก ซึ่งท าหน้าขึงขังชี้เป้าให้ทิดหมึกปาหินใส่ก็คือบังทอง หรือหน่อง หลังเพชร 
ดิฉันอยากให้ท่านประธานดูว่าบังทอง หรือหน่อง หลังเพชร อยู่ในกลุ่มผู้ก่ อเหตุการณ์ 
ท าร้ายม็อบ (Mob) ราษฎรท่ีหน้ารัฐสภาในวันท่ี ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ คน ๆ นี้เป็นทีมงาน 
ในส านักงานของ ส.ส. สุชาติ ชมกล่ิน และยังคงท างานให้อย่างเปิดเผยหลังจากเกิดเหตุการณ์
ปะทะดังกล่าว เดี๋ยวท่านประธานจะไม่ เชื่อและท่านรัฐมนตรีจะปฏิ เสธว่านี่ ไม่ ใช่  
คนของท่าน สิ่งท่ียืนยันได้ว่าเป็นคนในเครือข่ายของท่านดิฉันก็เอามาจากเฟซบุ๊ก (Facebook) 
ท่านอีกนั่นละค่ะ รูปด้านซ้ายเป็นรูปภาพกิจกรรมการพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด -๑๙ (COVID-19)  
ท่ีปรากฏรูปของบังทอง หลังเพชร และแก๊งหลังเพชร ซอย ๙ ถ่ายรูปร่วมกันกับ สจ. ตี๋  
สุรพงศ์ น าชัยรุจิพงศ์ คนกลุ่มนี้ก็คือลูกน้องของ สจ. ตี๋ ซึ่ง สจ. ตี๋ก็ไม่ใช่ใครท่ีไหน ดูท่ีรูปขวาค่ะ
ท่านประธาน สจ. ตี๋เป็นผู้เชี่ยวชาญประจ าตัวของ ส.ส. สุชาติ ชมกลิ่น นั่นเอง ซึ่งท่านเอง  
ก็โพสต์ (Post) เฟซบุ๊ก (Facebook) มอบหมายให้ไปท างานแทนท่านอยู่บ่อย ๆ หรือจะเป็น
คนนี้คะ เห็นได้เลยว่าม็อบ (Mob) เสื้อเหลืองได้มีอภิสิทธิ์สามารถใช้พื้นท่ีในหน่วยงานทหาร
ได้ด้วยนะคะ คนนี้ได้ชื่อว่าเต้ซ่า ซอย ๙ หรือกลุ่มหลังเพชรซอย ๙ ในภาพก็เห็นได้ว่า 
เคยไปร่วมงานถ่ายภาพกับท่าน ให้กระเช้าก านันเผือก คนสนิท และผู้ติดตามของท่าน  
ก็เป็นแกนน าม็อบ (Mob) เสื้อเหลืองอยู่ท่ีจังหวัดชลบุรี เมื่อดิฉันขุดคุ้ยลึกเข้าไปอีกพบว่า 



๖๒๒ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ       ณัฐวัฒน์ ๒๗๘/๒ 
 
เต้ซ่า ซอย ๙ มีสายสัมพันธ์อันดีกับก านันเข็กท่ีมีความสนิทสนมถ่ายรูปคู่กันอย่างใกล้ชิด 
ท่านดูเอาแล้วกันว่าสนิทสนมกันขนาดไหนถึงกับให้ นายสุชาติมาประดับขีดก านันให้  
ท่านประธานท่ีเคารพคะ คดีท าร้ายและยิงผู้ชุมนุมราษฎรบาดเจ็บท่ีหน้ารัฐสภาจนถึงบัดนี้  
ยังไม่มีความคืบหน้าใด ๆ จากเจ้าหน้าท่ีต ารวจในการหาตัวผู้กระท าผิด ท้ัง ๆ ท่ีผู้เสียหาย  
ก็ได้ออกมาแจ้งความก็แล้ว ปลอกกระสุนตกอยู่เต็มเกลื่อนพื้นถนนก็แล้ว ต ารวจเก็บหลักฐาน 
ไปหมดแล้วด้วย ท าให้อดคิดไม่ได้ค่ะว่ากระบวนการยุติธรรมท่ีล่าช้านั่นเป็นเพราะว่าท่ี 
ผู้ต้องสงสัยเป็นคนของรัฐมนตรีใช่หรือไม่ จากหลักฐานท่ีปรากฏแสดงให้เห็นว่าท่านมัวแต่  
ไปใช้คนและเครือข่ายของตัวเอง สนับสนุนการสร้างความขัดแย้ง สนับสนุนการใช้ความรุนแรง 
โดยท่ีท่านไม่ท าหน้าท่ีของตัวเองในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน จนน าไปสู่  
การจัดการแรงงานท่ีล้มเหลว สร้างความเสียหายกับกองทุนประกันสังคม พูดง่าย ๆ ท่านเป็น
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน แต่ท่านมัวเอาเวลาไปสนับสนุนม็อบ (Mob) จัดม็อบ (Mob) 
ชนม็อบ (Mob) จนงานการในหน้าท่ีตัวเองเละเทะ สร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องแรงงาน
ไปท่ัวประเทศไทย ท่านไม่สามารถเป็นรัฐมนตรีของพี่น้องแรงงานทุกคนได้ ท่านบกพร่อง 
ต่อหน้าท่ีในการเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานท่ีล้มเหลว ดิฉันจึงไม่สามารถท่ีจะ
ไว้วางใจให้นายสุชาติ ชมกลิ่น เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานต่อไปได้แม้แต่วินาทีเดียว
ขอบพระคุณค่ะท่านประธาน 
   นายสุชาติ  ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหนึ่ ง )   :   
ขอคณะรัฐมนตรีได้ตอบชี้แจงนะครับ ขอเรียนเชิญท่าน พลเอก ประวิตร ท่านรองนายกรัฐมนตรีครับ 
   พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ (รองนายกรัฐมนตรี )   :  กราบเรียน 
ท่านประธานสภาท่ีเคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านนะครับ ท่ีผมลุกขึ้นมานี้ 
ผมก็จะตอบค าถามเกี่ยวกับเรื่องของแรงงานต่างด้าวกระบวนการหลบหนีเข้าเมือง  
ซึ่งทางท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติได้ให้ข้อมูล ---------------------------------------------------------- 
 

 - ๒๗๙/๑ 
 
 



๖๒๓ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ     ณัฏฐ์ณรัณ ๒๗๙/๑ 
 
จากท่ีผมได้ฟังนั้นผมก็ยังไม่เคยเห็นแผนภูมิท่ีทางท่านได้เอามา แต่ก็ต้องขอเวลาท่ีจะไป 
สอบสวนดูว่าเรื่องของกระบวนการนั้นได้ด าเนินการมาอย่างไร เพราะเป็นเรื่องของ 
การท างานของเจ้าหน้าท่ีในระดับล่างต้องขอเวลาก่อน แล้วเมื่อได้รายละเอียดเรียบร้อยแล้ว 
ผมจะมาชี้แจงให้ทางท่านสมาชิกได้รับทราบนะครับ  
   ส่วนอีกเรื่องหนึ่ง คือเรื่องของการปฏิญาณรับธงชัยเฉลิมพลท่ีบอกว่าผม 
ไม่ได้กล่าวข้อความซึ่งเป็นข้อความท่ีเป็นการถวายสัตย์ปฏิญาณต่อรัฐธรรมนูญ มันเป็น  
คนละกรณีกันนะครับ ข้อความต่าง ๆ ก็ต่างกัน ไม่เหมือนกัน นั่นเป็นเรื่องของธงชัยเฉลิมพล
ท่ีผมน าทหารไปรับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นคนละเรื่องนะครับ  
เพราะฉะนั้นกราบเรียนให้ท่านทราบด้วยครับ  
   นายสุชาติ ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหนึ่ง)  :  ขอเชิญ 
ท่านนายกรัฐมนตรีครับ 
   พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา  (นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่ าการ 
กระทรวงกลาโหม)  :  กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรตินะครับ  
กระผมก็ได้ติดตามการอภิปรายของสมาชิกหลายท่านท่ีผ่านมานะครับ ผมต้องขออนุญาต
ชี้แจงเพิ่มเติมนะครับ ในกรณีท่ีท่านกล่าวหาว่าผมรวบอ านาจ แทรกแซงการท างานของ
หน่วยงาน ผมเองก็รู้สึกแปลกใจอยู่เหมือนกันนะครับ สะท้อนใจว่าผู้ตั้งประเด็นนั้นอาจจะ 
ไม่มีความเข้าใจสถานการณ์ บทบาทหน้าท่ี แล้วก็บริหารราชการในเชิงโครงสร้างนะครับ  
สิ่งแรกท่ีเราเห็นตรงกันก็คือจากสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด (COVID) นั้นนับว่าเป็น
สถานการณ์ฉุกเฉินนะครับ เป็นภัยคุกคามต่อบ้านเมืองในหลายมิติ ถ้าเราชักช้าสถานการณ์ 
ก็ยิ่งย่ าแย่ลง เลวร้ายลงนะครับ ไม่ว่าจะเรื่องการรับรู้อย่างเป็นเอกภาพมันจะท าให้เกิด  
ความสับสน ยิ่งมีสื่อโซเชียล (Social) เข้ามาด้วยแล้วอาจจะท าให้พวกเราเข้าไม่ถึงข้อมูล
อย่างแท้จริงนะครับ บางคนก็ใช้ความคิดเห็นตัวเองสรุปออกมา หาข้อมูลเองสรุปออกมา
อาจจะไม่ได้รับการสังเคราะห์ท่ีเพียงพอนะครับ หลายเรื่องมันเกี่ยวข้องกับหลายกระทรวง 
ท่ีมีความรับผิดชอบกฎหมายท่ีแตกต่างกันนะครับ ไม่ว่าจะในเรื่องของ พ.ร.บ. ควบคุม
โรคติดต่อ ในส่วนของฝ่ายความมั่นคง ต ารวจ ตม. ตชด. ทหาร และ กอ.รมน. ฝ่ายปกครอง 
ก็กระทรวงมหาดไทย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และฝ่ายสาธารณสุข ท้ังหมดนั้นมีอ านาจ 
ตามกฎหมายท้ังสิ้นเราก็เพียงแต่ว่าเปิดให้มีเวทีกลางในระดับส่วนกลางและในระดับจังหวัด  
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เพื่อให้เกิดการบูรณาการร่วมกัน และไปในแนวทิศทางอันเดียวกันนะครับ แล้วก็ให้มี 
ความรับผิดชอบในระดับพื้นท่ีท่ีอาจจะมีสถานการณ์ความรุนแรงท่ีแตกต่างกันออกไป  
นะครับ ท้ังนี้ก็เพื่อประโยชน์สุข เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นท่ีนะครับ ไม่มีใคร 
อยากท าหรอกครับให้ทุกคนล าบาก ให้เศรษฐกิจมันไม่ดีอะไรไม่ดี ผมคิดว่าเจตนาของ 
พวกเราคงไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับ  
   ในเรื่องของการแพร่เชื้อท่ีเกิดจากการเคลื่อนย้ายของคน ยานพาหนะ ค้าขาย 
ท่องเท่ียวไม่มีข้อจ ากัดนะครับ ไม่ว่าจะเส้นเขตแดน ไม่ว่าจะเขตปกครองใด ๆ ท้ังสิ้น ถ้าเรา
หันหน้ามาร่วมกัน ปรึกษาหารือร่วมกันมันก็จะสามารถแก้ปัญหาไปได้ในแนวทางเดียวกัน 
แต่เราก็ปล่อยอิสระในบางประเด็น ในบางกรณีนะครับ ท้ังนี้ก็ต้องสอดคล้องกับมาตรการหลัก
ของ ศบค. ท่ีออกไป ซึ่งสังเคราะห์มาโดยคณะกรรมการใหญ่ก็คือมีรัฐมนตรีหลายกระทรวง
เกี่ยวข้องตรงโน้นนะครับ มีการประชุมระดับใหญ่หลังจากมีการประชุมในคณะท างานเล็กลง
มาจากข้างล่างท่ีเรียกว่ามีปลัดกระทรวง มีอะไรท านองนั้น เมื่อขึ้นมาแล้วก็ถึงระดับรัฐมนตรี 
จากนั้นก็น ามาเข้า ครม. มันมีการท างานเป็นขั้นเป็นตอนแบบนี้ ถ้าไม่อย่างนั้นมันก็เก็บเล็ก
เก็บน้อยกันไม่ได้หรอกครับ เขาประชุมกันทุกวัน เขาติดตามสถานการณ์ทุกวัน เพราะฉะนั้น
ข้อมูลท่ีท่านได้มามันก็เป็นข้อมูลท่ีไม่ได้แตกต่างจากท่ีผมได้รับมา แต่มันอยู่ท่ีการบริหาร  
มันอาจจะไม่ถูกใจ ไม่ตรงใจ แต่ขอให้เข้าใจเถอะครับทุกคนท างานอย่างเต็มท่ีนะครับ แล้วก็
หลายอย่างมีความย้อนแย้ง ท่านหนึ่งก็บอกว่าท าไมต้องไปใช้ พ.ร.ก. ฉุกเฉินเร็วเกินไป  
อีกท่านหนึ่งบอกใช้ช้าเกินไป มันย้อนแย้งกันเองผมว่ามันก็ท าให้ท างานล าบาก แต่ผม 
ไม่สามารถจะบังคับให้ทุกคนเห็นชอบด้วยกันได้อยู่แล้วเพราะนี่คือประชาธิปไตย เพราะฉะนั้น
ผมไปรวบอ านาจใครท่ีไหน ใครจะว่า ใครจะด่า ใครจะดูถูกเหยียดยามผมก็นั่งฟังอยู่นี่อย่างไร 
ใช่ไหม ซึ่งมันไม่ควรจะเกิดขึ้นในสภาแห่งนี้ด้วยซ้ าไป แต่ผมก็ทน เพราะนี่คือประชาธิปไตย 
ท่ีท่านต้องการ เพราะฉะนั้นอย่ามาหาว่าผมเอาแต่อ านาจ ถ้าใช้อ านาจแบบนั้นผมคงไม่ต้อง
มานั่งแบบนี้นะครับ แล้วผมก็ชอบท างานแบบนี้ด้วยสิ ให้ทุกคนได้แสดงความคิดเห็น --------- 
 

-  ๒๘๐/๑ 
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แต่บางครั้งในช่วงท่ีผ่านมาอาจจะมีความจ าเป็นอยู่บ้างในช่วงสถานการณ์ไม่ค่อยเรียบร้อย 
ไม่สงบสุขในช่วงท่ีผ่านมาก่อนหน้านั้นหลายปีท่ีผ่านมา วันนี้ท่านก็ลืมไปแล้วว่าสถานการณ์
สงบมา ๔-๕ ปีมันมาด้วยอะไร ถ้าวันนั้นมันไม่เกิดอย่างนั้นขึ้นมามันจะเกิดอะไรขึ้น เราก็
ตอบไม่ได้เหมือนกันเพราะมันเป็นเรื่องของอนาคตท้ังสิ้น ทุกอย่างมันอยู่ท่ีประชาชนของเรา 
อยู่ ท่ีคนในระดับผู้บริหาร อยู่ระดับท่ีสมาชิกผู้ทรงเกียรติจะต้องมาท าความเข้าใจกับ
ประชาชนให้ทุกคน ให้มีความรัก ความสามัคคี นั่นคือสิ่งท่ีส าคัญที่สุด ความรัก ความสามัคคี 
และเข้าใจสถานการณ์โดยไม่บิดเบือน บางอย่างต้องร่วมกันได้ถึงแม้ว่าจะเป็นฝ่ายค้าน 
ฝ่ายรัฐบาลก็ตาม เพราะฉะนั้นทุกอย่างต้องท าความเข้าใจ สร้างการรับรู้ ช่วงแรก ๆ นั้น  
เราไม่เคยมาเจอสถานการณ์แบบนี้ เราอาจจะบอกว่าเรามีโรคซาร์ส (SARS) โรคอะไรต่าง ๆ 
ท่ีผ่านมา มันก็มีการแก้ปัญหาคนละอย่างเหมือนกัน ไข้หวัดนกนะ เพราะว่าอันนั้นมาจาก
สัตว์สู่คนใช่ไหม อันนี้มาแพร่จากคนสู่คน มนุษย์สู่มนุษย์ เพราะฉะนั้นการแพร่ระบาด  
ก็เป็นไปในวงกว้าง สัตว์สู่คนก็อีกประเภทหนึ่ง ผมจ าได้สมัยก่อนท่ีเราแก้ปัญหาโรคท่ีจาก
สัตว์สู่คน ผมเห็นมีการฆ่าไก่ไป ๔-๕ ล้านตัว มันได้กว่านี้ไหม อันนี้เป็นคน มนุษย์มันฆ่าท้ิง
ไม่ได้ รัฐบาลไหนท าก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับ เสร็จแล้วก็ประโคมกันว่าเรียบร้อยแล้ว จัดการ
เรียบร้อย คือไก่ก็ไม่รู้อิโหน่อิเหน่ก็พอสมควรเหมือนกัน อันนี้ผมก็อยากจะพูดข้อเท็จจริง 
ท่ีผมรับทราบมา เพราะฉะนั้นช่วงแรก ๆ มีความสับสน บางทีอาจไม่ตรงกัน คนฟังก็งง  
คนปฏิบัติข้างล่างก็งง โดยเฉพาะหน้างานในพื้นท่ีท่ีเขาต้องไปเจอกับประชาชนท่ีเดินทาง 
ไปมากัน บางพื้นท่ีก็ต้องการให้พื้นท่ีปลอดภัย เพราะฉะนั้นมาตรการมันจะไม่เหมือนกันหมด 
เพราะฉะนั้นต้องมีมาตรการกลางออกไป แต่ถ้าจะมากกว่านั้น จะน้อยกว่านั้นก็ขึ้นอยู่กับ 
ผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วก็ในส่วนของสาธารณสุขจังหวัด มีคณะกรรมการในการปรับตรงนั้นอยู่
ผมไม่อยากให้ใครเดือดร้อนท้ังสิ้น แต่หลายอย่างเป็นข้อเรียกร้องของประชาชนในพื้นท่ี 
       (เจ้าหน้าท่ีด าเนินการเปิดคลิปภาพ) 
     พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
กลาโหม)  :  ในการท างานของเรานั้นเมื่อมีการรวมศูนย์ทุกอย่างก็เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  
แต่ทุกคนใช้กฎหมายของตัวเอง ผมไม่ได้ ไปยึดกฎหมายมาแล้วผมจะไปสั่งแทนอะไร 
ได้ทุกเรื่องไหมล่ะ ให้เขาบูรณาการท างานด้วยกันด้วยกฎหมายของแต่ละหน่วยงาน  
มันจะได้ไม่สับสนอลหม่าน ไม่อย่างนั้นก็แต่ละหน่วยงานก็ใช้หนักบ้าง เบาบ้างอะไรต่าง ๆ  
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ท่านต้องเข้าใจในการบริหารงานเป็นแบบนี้บูรณาการนะครับ แล้วขณะเดียวกันถ้ามันมีเรื่องอื่น ๆ  มา 
ท่ีวุ่นวายในวันนี้หรือแม้กระท่ังการใช้โซเชียลมีเดีย (Social Media) สร้างกระแส กุข่าวปลอม 
บิดเบือนข้อเท็จจริง ผมคิดว่าทุกอย่างจะราบรื่นกว่านี้ แล้วไม่ต้องมาเถียงกันอยู่ในห้องนี้ 
เหตุการณ์ก็จะดีขึ้นเอง เพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนได้เชื่อมั่นเจ้าหน้าท่ีของเราทุกฝ่าย 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผมเชื่อมั่น หมอ พยาบาล อสม. บุคลากรทางการแพทย์ ท้ังแพทย์อาวุโส 
แพทยสภา ไม่ว่าจะคุณหมออะไรก็ตามพูดออกมาผมก็ส่งให้ ศบค. ไปพิจารณาท้ังสิ้น  
ผมไม่ได้เลือกฟังครับ แต่คนท่ีจะไปสรุปมามันก็คือคณะกรรมการ ผมท างานในรูปแบบ
คณะกรรมการเหมือนกับผมท าในรูปแบบของคณะรัฐมนตรี นั่นคืออ านาจของผม หน้าท่ีของผม
ตามความรับผิดชอบ เพราะฉะนั้นผมไม่ได้ผูกขาดอ านาจโดยสั่งการแต่เพียงผู้เดียวในฐานะ 
ผอ.ศบค. ได้มีการออกค าสั่งเรื่องการจัดตั้งศูนย์ท าให้มีศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -๑๙ 
(COVID-19) โดยมี นรม. เป็นประธานกรรมการ หลายประเทศก็ใช้แบบนี้ ผมไม่อาจจะกล่าว
อ้างว่าเขาใช้แนวทางของเรานี่ละ มีการประกาศ พ.ร.ก. ฉุกเฉินเพราะมีความขัดแย้งสูง 
ในประเทศท่ีเป็นประชาธิปไตย แล้วเขาท าไมใช้ เขาใช้เพราะเขาเห็นเราท าได้ผล ช่วงแรก ๆ 
เราก็ท ามา 
     ในเรื่องท่ี ๒ ก็คือในเรื่องของการแก้ปัญหาโควิด (COVID) ระบาดใหม่ในช่วง
ปัจจุบันนั้นผมถือว่าช่วงแรกก็ท าได้ดีแล้วถึงแม้จะเป็นปัญหาท่ีท่านกล่ าวมาว่ามีปัญหา 
การลักลอบเข้ามา ลักลอบเข้าลักลอบออก มีการทุจริตผิดกฎหมาย มีเรียกรับผลประโยชน์ 
ผมยืนยัน ๓ ป. นี่ไม่มีรับเงิน เดี๋ยวไปพิสูจน์มา หาประจักษ์พยานมา แล้วไปสู้กันกับผมในคดี 
ในนี้ท่านพูดได้ไม่เป็นไรหรอกครับ ผมก็พูดได้เหมือนกัน ท่านพูดได้ ผมก็พูดได้ แต่ผมก็ต้อง
รักษากริยาของผม ผมรู้ว่าท่านต้องการให้ผมโมโห ยากครับ ยาก บอกไว้ก่อน โรคระบาด  
โควิด (COVID) ในประเทศไทยนั้นแต่ก่อนนี้คนไทยและชาวโลกท้ังหมดไม่มีใครรู้จักโรคนี้ 
เราก็เริ่มเข้าใจตั้งแต่ปลายปี แล้วก็ต้นปี ๒๕๖๒ ใช่ไหม แล้วก็ค่อย ๆ พัฒนา ค่อยหา 
แนวปฏิบัติท่ีดี หาวิธีการบริหาร หาวิธีในการสร้างความเข้มแข็งในด้านการสาธารณสุข  
 
                                - ๒๘๑/๑ 
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มี อสม. เข้ามาช่วย มีก านัน ผู้ใหญ่บ้านเข้ามาช่วย มีอาสาสมัครอ่ืน ๆ เข้ามาช่วย ทุกคนช่วย
คนละไม้คนละมือหมด แล้วท่านบอกว่าล้มเหลวท้ังหมด ท่านไม่คิดว่าเขาจะเสียใจหรือครับ 
เขาเสียใจนะครับ หลายอย่างท่ีรัฐบาลท าก็ท าให้เกิดผลดี บางทีอาจจะมีผลเสียเรื่องเศรษฐกิจ
อยู่บ้างเราก็มีมาตรการเสริมเข้าไป ในเรื่องนี้เดี๋ยวผมจะให้ท่านรองนายกรัฐมนตรีพูดถึงเรื่อง
เศรษฐกิจ แล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพูดถึงในเรื่องของมาตรการต่าง ๆ ความไม่
สะดวกอะไรต่าง ๆ ทุกอย่างมันมีปัญหาหมดละครับ เพราะเราท ากับคนจ านวนมาก ไม่ได้ท า
กับคน ๑๐๐ คน ๒๐๐ คน ท ากับคนเป็นล้านคน ๓๐ ล้านคน ๔๐ ล้านคน ในขณะท่ีโลก
เปลี่ยนแปลง เทคโนโลยีเข้ามา ดิสรัปชัน (Disruption) เข้ามา เมื่อมันท าออนไลน์ (Online) 
ไม่ได้ ก็ต้องท าแมนวล (Manual) แมนวล (Manual) ก็มีเวลาให้ท า วันนี้ก็บอกให้มีการออกบัตร
คิวบ้าง มีการให้ขยายไปกับธนาคารอื่นบ้าง อะไรท านองนี้  เดี๋ยวรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังก็ชี้แจง ผมเองก็เบิกไปได้เยอะแล้วนะครับ เป็นหลายสิบล้านคน เพราะฉะนั้น
คนท่ียังเหลืออยู่จ านวนคงไม่มากนัก แต่รูปท่ีเอามามันเป็นวันแรก ท่านก็รู้ทุกครั้งท่ีออกมา 
จะเป็นอย่างนี้ทุกวัน ทุกครั้ง ทุกเรื่อง เพราะฉะนั้นเราต้องรู้จักว่าเราจะจัดระเบียบตรงนี้
อย่างไร ซึ่งรัฐบาลต้องพยายามท าอย่างเต็มท่ี อย่างท่ีบอกแล้ว บริหารคนจ านวนมาก  
ท่ีเดือดร้อนผมเข้าใจ ผมก็อยากจะให้เร็วท่ีสุด ไม่มีใครอยากไม่ให้หรอกครับ เพราะท่าน  
ก็บอกแล้วว่ามันไม่ใช่เงินของผม เป็นเงินของทุกคน แต่อย่าไปพูดให้มันบิดเบือน ให้มัน
เสียหายว่ารัฐบาลไม่ให้ความสนใจ อันนี้ก็กราบเรียนในเรื่องนี้เพียงเท่านี้แล้วกัน หลายอย่าง
ก็ท าไปหมดแล้วละ สิ่งส าคัญท่ีสุดก็คือดีเอ็มเอชทีที (D-M-H-T-T) ระยะห่าง สวมหน้ากาก 
ล้างมือบ่อย ๆ แล้วก็สแกน (Scan) เว็บไซต์ (Website) ไทยชนะ ถ้าท่านบอกว่าเว็บไซต์ 
(Website) ไทยชนะไปบังคับ ผมถามว่าถ้ามันเกิดเรื่องเกิดราวขึ้นมาแล้วตามไม่ได้ ตามไม่ถูก อยู่
ท่ีไหน ใครอยู่ตรงไหน มันจะเกิดอะไรขึ้น ท่านก็เดือดร้อนด้วย คนท่ีต่อต้านการใช้เว็บไซต์  
(Website) เราไม่รู้ว่าสิทธิประโยชน์ตรงไหน เพื่อสุขภาพของท่านเอง เพราะฉะนั้นก็ขอพูด
ด้วยก็แล้วกัน เรื่องโรงพยาบาลสนามมันก็จ าเป็นนะครับ วันนี้ในส่วนของแฟคทอรี ควอรันทีน 
(Factory quarantine) มันก็มีมาอีก โรงงานทุกโรงงานถ้ามีแรงงานเป็นจ านวนมาก 
แล้วสามารถจะดูแลได้ก็สามารถท่ีจะเป็นควอรันทีน (Quarantine) ในสถานประกอบการ
เขาได้ มันก็จะพัฒนาไปเรื่อย ๆ เมื่อเจอปัญหาอะไรต่าง ๆ ก็ตามก็คือปัญหาท่ีต้องแก้ไข 
ปัญหาคือสิ่งท่ีเราต้องแก้ไข อุปสรรคต้องแก้ไข ไม่มีอะไรได้ทีเดียว อย่างเช่นการจดทะเบียน 



๖๒๘ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ    กมณฑ์มาศ ๒๘๑/๒ 
 
แรงงาน เมื่อปี ๒๕๖๒ เราจัดไป ก่อนหน้านั้นไม่เคยท าได้ แต่หลังจากปี ๒๕๖๒ มาแล้ว 
มีการพัฒนามากมาย มีความต้องการมากมาย ท าให้เกิดการใช้แรงงานเถื่อน มันก็เกิด 
กระบวนการขึ้นมา ซึ่งผมก็รับข้อมูลท่ีท่านได้มากับข้อมูลท่ีผมมี บางอย่างก็ตรงกัน ผมก าลัง
ด าเนินการอยู่ ท้ังสิ้น ไม่ต้องกลัวหรอกครับ ผมบอกแล้วผมรังเกียจคนท าผิดกฎหมาย  
ผมรังเกียจเงินชั่ว ๆ ท่ีได้มาจากการกระท าความผิด ผมเกลียดลูกน้องเลว ๆ นั่นคือ  
ผู้บัญชาการทหารบกเก่า ท่านบอกว่าผมก็ต้องมีเกียรติยศและศักดิ์ศรี มันอยู่กับผมมา  
ตั้งแต่เกิด เกียรติยศศักดิ์ศรีไม่ได้มาเกิดตอนไหน ตอนจะเป็นอะไร ไม่ใช่ มันเกิดแล้วจนตาย
อยู่ในสายเลือดของผม อย่ามาบอกว่าผมไม่เคารพในศักดิ์ศรีเกียรติยศของตัวเอง ไม่อย่างนั้น
ผมไม่มาทนท่านอยู่แบบนี้หรอกครับ นี่ไม่ได้โมโหนะครับ  
  เร่ืองการเฝ้าระวังของหน่วยความมั่นคง ผมพูดไปหลายคร้ังแล้ว เพราะฉะนั้น
ส าคัญท่ีสุดคือเราจะต้องสร้างเครือข่ายประชาชนให้มากขึ้น เป็นพลังทางสังคม หลายอย่าง
วันนี้มันเริ่มเปิดเผยมาเรื่อย ก็ขอบคุณนะครับ จากการพูด จากการใส่โซเชียล (Social) มา 
อะไรมา ท าให้เราก็สามารถได้ข้อมูลในชั้นต้น แต่เราต้องพิสูจน์ทราบต่อไป แล้ววันนี้ 
เราเปิดช่องทางให้คนแจ้งมาโดยตรงถึงนายกรัฐมนตรี ผมก็ได้ข้อมูลมากขึ้น แล้วก็มี 
การจับกุมอยู่หลายคดีเช่นเดียวกัน ทุกอย่างอยู่ในกระบวนการท้ังหมดอยู่แล้ว ไม่ว่าจะผู้ท่ี
เกี่ยวข้องในกระบวนการ จะเป็นทหาร ต ารวจ มันก็มีอยู่แล้วแต่ผมไม่พูดตรงนี้ พูดไม่ได้ 
ก าลังสอบสวนอยู่นะครับ ในส่วนของนายทุนก็จับได้ เมื่อ ๒ วันนี้ก็จับได้รายใหญ่ เดี๋ยวข้อมูล 
มันออกมาหมดละครับ เพราะว่าอะไร ไม่ใช่ว่าผมไม่รู้ แต่ข้อมูลมันจะชัดเจนขึ้น ถ้าหากข้อมูล 
ส่งถึงผู้บังคับบัญชาโดยตรงขึ้นมาระดับบน ท่ีท่านบอกว่าระดับบนรออย่างเดียวรับเงิน  
เงินตรงไหน ท่านบอกว่าผมมีลักษณะท่ีเป็นอะไรล่ะเมื่อสักครู่นี้ ๑๗ อย่างใช่ไหม หมอเขาเรียก
อะไร วุฒิภาวะบ้าง อะไรบ้างของเขา ---------------------------------------------------------------- 
 

- ๒๘๒/๑ 
 

 
 
 



๖๒๙ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ          ดวงใจ ๒๘๒/๑ 
 
แต่ผมไม่มีข้อ ๑๘  ๑๘ คือการทุจริตจนคุ้นชิน คุ้นชิน เคยชินกับการท าทุจริต ผมไม่เคย  
ไม่เคยเป็นอย่างนั้น พวกผมไม่เป็นอย่างนั้น ท่านพูดออกมาให้ประชาชนเข้าใจผิด แต่จะผิด
หรือจะถูกไปว่าในกระบวนการยุติธรรมข้างล่างโน่น ในสภาผมอยากให้พูดให้เกียรติกันบ้าง ดู
ถูกเหยียดหยามมันควรไหม ในสภาก็พูดได้ท้ังหมดอยู่แล้ว จะพูดอะไรก็พูดได้ แต่พูด 
ข้างนอกละมีปัญหา การเฝ้าระวังท าเต็มท่ีแล้วนะครับ ท าอย่างเชิงรุก แก้ปัญหายั่งยืนนะ  
มีแนวทางในการท่ีเรียกว่า บับเบิล แอนด์ ซีล (Bubble and Seal) มีโรงพยาบาลสนาม 
มีอะไรต่าง ๆ พูดจนไม่รู้จะพูดอย่างไรแล้ว ท่านก็ยังเอาอะไรเหล่านี้มาตีกลับมา อ้ายนั่นก็ไม่ดี
อ้ายนี่ก็ไม่ใช่ ให้เงินอย่างนี้ก็ไม่ถูก เอาไว้ท่านเป็นรัฐบาลก็แล้วกัน ก็อวยพรอยากให้เป็นนะ 
จะได้เป็นหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกัน ผมไม่ได้ไปหวงอ านาจใครเมื่อไรล่ะ ท่านก็เข้ามาโดย
กระบวนการเดียวกันนั่นละ ฉะนั้นอย่าพูดมากกัน  
  แรงงานต่างด้าว เดี๋ยวผมจะให้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานพูดนะครับ 
เร่ืองของการดูแลเยียวยาความเดือดร้อน การชักช้า อุปกรณ์ไม่พร้อม อะไรไม่พร้อม เดี๋ยวผม
จะมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังช่วยเสริม ท่านรองนายกรัฐมนตรีกับท่านรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังเสริม แล้วคนสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  
ท่ีจะมาตอบคุณคะคุณขาเมื่อสักครู่นี้ งบประมาณต่าง ๆ ท่ีรัฐบาลต้องสมทบ รัฐบาลก็ทยอยให้ 
ไม่ได้ไม่จ่าย ไม่ใช่ไม่จ่ายนะครับ จ่ายนะครับ ยอดวงเงินนั้นรัฐบาลยังจ่ายไม่ครบ ก็จะจ่ายให้ครบ 
ก็ต้องทยอยไป วันนี้ก็มีการจัดสรรงบประมาณลงไป เมื่อเรามีความจ าเป็นก็ต้องเตรียมการ
ตรงนี้ แล้วท่านบอกว่าเบียดบังเขา แล้วเงินเหล่านั้นมาดูแลใครล่ะครับ ก็ดูแลแรงงาน 
ของท่านเองนั่นละ ผมไม่ได้เอามาใช้ของผมสักหน่อย ผมไม่ต้องการได้หน้าแบบนี้หรอก  
เป็นเรื่องการบริหารจัดการภายในของท่าน แล้วอย่างไรก็ตามท่านต้องท าให้คนรักกัน  
คนนี่รักกัน สามัคคีกัน อย่าแบ่งแยกคน ผมไม่เคยแบ่งแยกใคร ผมพูดหลายครั้งแล้ว  
ท่านไม่รักผม ผมก็รักท่าน ไม่ต้องมาโบกมือ เพราะท่านไม่รักผมก็ช่างท่านเป็นไรละ  
ผมไม่ได้เดือดร้อนกับรักไม่รักเท่าไร แต่จะพูดให้ฟัง คนเราต้องท างานเพื่อคนส่วนใหญ่ 
ของประเทศ ไม่มีคนส่วนใหญ่ คนส่วนน้อย ถ้าคนส่วนใหญ่ท้ังหมดท้ังประเทศเขาเรียกว่า  
ปวงชนชาวไทย รัฐธรรมนูญเป็นของปวงชนชาวไทย ไม่ใช่รัฐธรรมนูญเป็นของประชาชน  
ชาวไทย เป็นพวก ๆ เป็นกลุ่ม ๆ ขอบคุณครับ  



๖๓๐ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ          ดวงใจ ๒๘๒/๒ 
 
   นายสุชาติ  ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหนึ่ ง )   :   
ท่านนายกรัฐมนตรีได้มอบให้ท่านรองนายกรัฐมนตรี ท่านสุพัฒนพงษ์ในฐานะคุมเศรษฐกิจ
ช่วยชี้แจงนะครับ  
   นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ (รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พลังงาน)  :  เรียนท่านประธานสภาผ่านไปยังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้ทรงเกียรติ ผมเอง
คงจะใช้เวลาไม่นาน แต่ว่าอยากจะเรียนว่าครั้งนี้ก็เป็นครั้งท่ี ๓ ท่ีได้มายืนในสภาแห่งนี้ในวิถี
ของการอภิปราย ๒ ครั้งแรกก็จะเป็นการอภิปรายท่ัวไป ครั้งนี้ก็เป็นอภิปรายไม่ไว้วางใจ  
ก็ค่อนข้างจะถี่หน่อย มาด ารงต าแหน่ง ๖ เดือน มายืนตรงนี้ ๓ ครั้งก็ถือว่าเฉลี่ยเดือนละ  
๒ ครั้ง ถ้าค านวณอย่างนี้ ท้ังปีอีกหน่อยผมก็คงเจอท่านปีละ ๖ ครั้ง แต่ไม่เป็นไรครับ  
ก็เพื่อให้เกิดความเข้าใจถึงการท างานของรัฐบาล สิ่งท่ีพูดก็คือในเรื่องของการดูแลเยียวยา
เรื่องโควิด (COVID) ผมเองคงจะไม่กล่าวในภาพรวมเรื่องของเศรษฐกิจ ไว้เดี๋ยวไปว่ากัน 
ให้ครบอีกทีหนึ่ง เพราะว่ามันมีค าถามท่ีจะต้องรอตอบท่านประธานวิป (Whip) ขออนุญาต 
ท่ีต้องเอ่ยนามท่านสุทิน คลังแสง ซึ่งในวันพรุ่งนี้ถ้าผมมีเวลาก็จะหาค าตอบให้กระจ่าง 
ใน ๕ ข้อของหนี้ ๕ ประเภท แต่วันนี้มาคุยกันเรื่องของเยียวยา โดยเฉพาะในพระราชก าหนด
ของคณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้เงิน ๑ ล้านล้านบาท -------------------------------------- 
 
               - ๒๘๓/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๓๑ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ         วิชชุดา ๒๘๓/๑ 
 
วันนี้เองสถานะอยู่ในเกณฑ์ท่ีเรียกว่าอนุมัติโครงการไปแล้ว ๒๕๖ โครงการ เป็นเงินประมาณ 
๗๕๐,๐๐๐ ล้านบาท ยังเหลืออีก ๒๕๐,๐๐๐ ล้านบาท ท่ีท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติได้กล่าวถึงว่า
ท าไมไม่ใช้ให้หมด มีแล้วใช้ให้หมดเร่งกระตุ้น ก็ต้องเรียนท่านสมาชิกในท่ีประชุมแห่งนี้ว่า
เรื่องของการระบาดมันก็ยังไม่แน่ใจว่าจะจบแล้วหมดสิ้น ยังมีความไม่แน่นอน เพราะฉะนั้นแล้ว 
ก็จ าเป็นจะต้องใช้อย่างระมัดระวัง ใน ๒ การอภิปรายท่ีพูดมาใน ๒ ครั้งผมก็จะพูดแบบนี้
เพื่อให้เราได้เห็นถึงความระมัดระวังของรัฐบาลในการท่ีจะเก็บรักษาทรัพยากรท่ีได้ขอมา 
ให้มั่นใจว่าจะดูแลประชาชนให้ผ่านพ้นการระบาดโควิด (COVID) ในรอบนี้ไปได้ วงเงิน 
ท่ีคงเหลือ ๒๕๐,๐๐๐ ล้านบาท ในส่วนของการดูแลบุคลากรทางการแพทย์ รวมท้ังเรื่อง 
ของวัคซีนรวมอยู่ด้วย ตรงนี้ท่านสบายใจได้ ท่านรองนายกรัฐมนตรีอนุทินได้พูดถึงแผน
วัคซีนต่าง ๆ คงเป็นท่ีกระจ่างชัดแล้ว อันนี้ก็ให้ยืนยันว่ายังมีเงินอีก ๒๕,๐๐๐ ล้านบาท 
ท่ีจะเตรียมไว้ แล้วก็ในกรณีอื่น ๆ อีกด้วยท่ีเกี่ยวข้องกับสาธารณสุข 
   ในเรื่องของเยียวยาประชาชนนี่รวมแล้วนะครับ รวมโครงการเราชนะ  
๒๑๐,๐๐๐ ล้านบาทโดยประมาณ รวมโครงการ มาตรา ๓๓ เรารักกันอีกประมาณ  
๓๗,๐๐๐ ล้านบาทเข้าไปแล้วก็ยังเหลืออีกประมาณ ๒๕,๐๐๐ ล้านบาทโดยท้ังหมดนะครับ 
อันนี้ก็ให้เป็นข้อมูลกับพวกเราได้เห็นและสบายใจว่ามีการดูแลเรื่องนี้กันอย่างรอบคอบ  
ในส่วนของการเยียวยาประชาชนรวม ๆ กันแล้ววันนี้อนุมัติไปท้ังสิ้น รวมท้ังเราชนะแล้ว  
ม. ๓๓ เรารักกันก็เกือบ ๕๕๘,๐๐๐ ล้านบาทนะครับ เป็นจ านวนไม่น้อย แต่เราเข้าใจ 
ในช่วงท่ีล็อกดาวน์ (Lockdown) ในช่วงท่ีประชาชนได้รับความเดือดร้อน แต่หลายท่าน
อาจจะสงสัยว่าท าไมมันต้องเป็นสิทธิ ถ้าจะดูจากโครงการคนละครึ่ง โครงการเราเท่ียวด้วยกัน 
โครงการอื่น ๆ ในเกี่ยวกับแรงงานคนละครึ่งเหมือนกัน จะพบได้ว่ากระบวนการท่ีเราท า  
เราพบว่าตัวเลขความส าเร็จท่ีเราลอนช์ (Launch) ออกไปในเดือนธันวาคมในช่วงไตรมาส ๔ 
ของปี ๒๕๖๓ ในเรื่องของการเยียวยาฟื้นฟูไปด้วยกันโดยใช้ลักษณะของโค-เพย์ (Co-pay) 
โครงการคนละครึ่ง โครงการเราเท่ียวด้วยกัน โครงการแรงงาน พบได้ชัดเจนจากดัชนี 
ความเชื่อมั่นเศรษฐกิจฐานรากว่ามีการเติบโตในไตรมาสท่ี ๔ ถึง ๑๔ เปอร์เซ็นต์ เป็นเรื่องท่ี
น่าดีใจนะครับ เพราะว่างบประมาณท่ีให้ไปของการเยียวยาและฟื้นฟูไม่ใช่จากรัฐเพียงอย่างเดียว 
เป็นเงินท่ีต้องได้รับการสนับสนุนหรือร่วมจ่ายของประชาชนท่ียังมีก าลังอยู่ เป็นประชาชน  
ท่ีมีก าลังและเข้าใจและร่วมในมาตรการของรัฐท่ีจะช่วยกันดูแลคนท่ีอ่อนแอกว่า นั่นคือ 



๖๓๒ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ         วิชชุดา ๒๘๓/๒ 
 
สิ่งส าคัญท่ีรัฐบาลดีใจและได้เห็นผลถึงความส าเร็จตรงนี้ ผมเข้าใจนะครับว่าท่านเป็น ส.ส. 
ฝ่ายค้าน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฝ่ายค้าน อภิปรายไม่ไว้วางใจท่านจะมาชื่นชมรัฐบาลไม่ได้ 
เข้าใจ แต่ผมเรียนได้เลยว่าในความรู้สึกลึก ๆ ของทุก ๆ คน ผมคิดว่าของท้ังประชาชน 
หรืออย่างน้อยคนท่ีได้รับสิทธิคนละครึ่ง ๑๕-๑๖ ล้านสิทธิ หรือ ๑๕-๑๖ ล้านคนเขารู้ว่า 
เขาได้รับประสบการณ์ เขาได้แชร์ (Share) แล้วเขาท าให้คนอื่นดีขึ้น มีคนบอกว่าไปเอื้อเจ้าสัว 
ไม่มีนะครับ ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๒๘๔/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๓๓ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ        วันทนา ๒๘๔/๑ 
 
การก าหนดสิทธิของการใช้คนละครึ่งเป็นการก าหนดสิทธิท่ีส่งเสริมคนตัวเล็กด้วยกัน  
ให้โอกาส ให้แม่ค้าหาบเร่แผงลอย ให้ได้ใช้หมุนเวียนกัน ได้รับสิทธิมาแล้วก็มีหน้าท่ี  
ท่ีต้องช่วย เราไม่ได้ผลลัพธ์จากเรื่องดี ๆ จากเรื่องของการเยียวยาและฟื้นฟูเพียงอย่างเดียว 
แต่เราได้สร้างจิตใจคนไทยให้ท าเรื่องนี้เป็นอย่างดี แล้วเขารู้สึกดีว่าเขาได้มีส่วนส าคัญ 
ในยามวิกฤติท่ีมีส่วนช่วยในการท่ีจะฟื้นฟูและเยียวยา เราเท่ียวด้วยกันก็ประสบความส าเร็จ 
ผมเคยเรียนในท่ีประชุมแห่งนี้ในการอภิปรายครั้งท่ีผ่านมา ในเดือนเมษายนอัตราการเข้าพัก
มีอยู่ ๓ เปอร์เซ็นต์ แต่โครงการเท่ียวด้วยกันสามารถผลักดันให้เกิดอัตราการเข้าพักถึง  
๓๕ เปอร์เซ็นต์เพ่ิมขึ้นมา วันท่ีผมรายงานท่านคราวท่ีแล้วนั่นคือ ๒๙ แต่ในเดือนพฤศจิกายน 
ต้นธันวาคม ๓๕ เปอร์เซ็นต์ แต่มาดร็อป (Drop) ลงช่วงท้ายเดือนธันวาคม ก็ด้วยเหตุผล 
การระบาดระลอกใหม่ ก็ไม่เป็นไรนะครับ เพราะว่าเงินสนับสนุนของเราเท่ียวด้วยกัน  
ก็ยังเหลืออยู่ วันนี้การดูแลควบคุมการระบาดของโควิด-๑๙ (COVID-19) ในระลอกใหม่ 
ผมเชื่อมมั่นว่าดีขึ้น ทุกท่านทราบดี ดีขึ้นมากนะครับ จากจ านวนผู้ติดเชื้อท่ีพบจ านวนมาก 
จ านวนหมื่น วันนี้ผู้ท่ีอยู่ในโรงพยาบาลเหลืออยู่พันกว่าคน เร็วขึ้นจากความรู้ ประสบการณ์  
ความสามารถของบุคลากรทางการแพทย์ ทีมงานท่ีเกี่ยวข้อง และความร่วมมือของ 
ภาคประชาชนทุก ๆ คน จนเราได้รับการคัดเลือกให้เป็นอันดับ ๔ ก่อนหน้านั้นก็อยู่อันดับ 
ต้น ๆ อยู่แล้ว มันเป็นการตอกย้ าถึงความส าเร็จของความร่วมไม้ร่วมมือของคนไทย ทุก ๆ คน 
ร่วมมือกับรัฐบาล ดูแลรักษาตัวเอง แสดงตน ในรอบท่ี ๒ ถ้าท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติได้เห็น 
คนไทยเราแสดงตนมากขึ้น ไปอยู่ในจุดเสี่ยง จุดท่ีพบกว่ามีผู้ติดแสดงตน ไม่กลัว ไม่อาย  
ให้ข้อมูล และการปฏิบัติการเชิงรุกของทางสาธารณสุขก็ดีขึ้นมาก ดังนั้นปัญหาของการเยียวยา 
ก็จะน้อยลงไป เพราะเราไม่จ าเป็นต้องล็อกดาวน์ (Lockdown) หรือปิดท้ังเมืองนะครับ  
ผมว่าในส่วนนี้ก็ถือว่าเป็นความส าเร็จของรัฐบาลในการท่ียังคงและบรรเทาดัชนีชี้วัด ๑๓ ตัว 
ท่ีใช้ในการชี้วัดเศรษฐกิจตั้งแต่เดือนเมษายนเป็นต้นมาจนถึง แม้กระท่ังมีการระบาด 
ระลอกใหม่ก็ดีขึ้นมาตลอด ดีกว่าเดือนเมษายนแล้ว ไม่ได้แย่ไปกว่าเดือนเมษายน เมษายน 
ก็ต้องถือว่าต่ าท่ีสุด ด้วยเงินงบประมาณท่ีเราได้เตรียมไว้นะครับ ก็ถือว่าเพียงพอ ๒๕,๐๐๐ ล้านบาท
ยังมีอยู่ท่ีจะดูแลรักษา แล้วก็ปกป้องประชาชนคนไทยหากเกิดกรณีท่ีเราไม่คาดคิดเกิดขึ้นอีก 
ซึ่งตรงนี้เองผมคิดว่าเรามาถูกทาง แล้วก็อยากจะเห็นโครงการเราชนะ โครงการมาตรา ๓๓ 
เรารักกัน วันนี้มีมวลสมาชิกท่ีเข้าอยู่ในระบบน่าจะประมาณสัก ๓๐ คนท่ีไม่โทรศัพท์มือถือ  



๖๓๔ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ        วันทนา ๒๘๔/๒ 
 
ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยังต้องเข้าคิว กระทรวงการคลังก็จะอ านวยความสะดวก ส าหรับ
คนท่ีพิการไม่แข็งแรง สูงอายุ กระทรวงการคลังก็จะลงพื้นท่ี ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย 
ธนาคารกรุงไทย ในการอ านวยความสะดวกจนถึงท่ีพัก ตรงนี้ก็จะท าให้เร็วขึ้น แต่สิ่งส าคัญ 
ท่ีเกิดขึ้นก็คือมันเป็นการขยายผล ขยายผลของการเยียวยา โดยใช้ระบบของสิทธิ ระบบของ
การช่วยกัน จากเดิมคนละครึ่งท่ีประสบความส าเร็จ ขยายผลไปเราชนะ และ ม. ๓๓ เรารักกัน --- 
 

- ๒๘๕/๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๓๕ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ          เพทาย ๒๘๕/๑ 
 
ขยายจากเงิน ๕๐,๐๐๐ ล้านบาท เป็นเงิน ๒๕๐,๐๐๐ ล้านบาท หากเราท าส าเร็จในส่วนนี้
การจับจ่ายใช้สอยท่ีไม่ได้เอื้อเจ้าสัว การจับจ่ายใช้สอยท่ีจะดูแลคนตัวเล็กด้วยกัน การจับจ่ายใช้สอย
ในการท่ีจะซื้อขายของจากแม่ค้าหาบเร่แผงลอย รวมท้ังบริการ มอเตอร์ไซค์ รถสาธารณะ 
แท็กซี่ คนเหล่านี้ได้ประโยชน์ไปด้วย เงินจะหมุนเวียนภายในระบบเป็นเงินก้อนโตท่ีจะช่วยพยุง
ประคับประคองเศรษฐกิจไทยในปี ๒๕๖๔ ได้อย่างดี ผมคิดว่าถ้าเราท าส าเร็จในเรื่องนี้ 
ในอนาคตไม่ว่าใครจะเป็นรัฐบาลท่านก็สามารถท่ีจะใช้กระบวนการแบบนี้ หรือในการท่ีจะเยียวยา
หรือช่วยเหลือภาคประชาชนเป็นกลุ่มเป้าหมายกลุ่มต่าง ๆ ได้โดยไม่จ าเป็นต้องเป็นในรูป
ของเงินสด แล้วก็สามารถสร้างการหมุนเวียนของเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดี และในอนาคต  
ถ้าท าได้ก็สามารถท่ีจะสร้างการหมุนเวียนของเศรษฐกิจด้วยระบบนี้แบบไม่มีวันสิ้นสุด  
หมุนแล้วหมุนอีก หมุนแล้วหมุนอีกไปได้เรื่อย ๆ ก็ต้องช่วยกันนะครับ วันนี้ทีมงานท้ัง
ธนาคารกรุงไทย กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการคลัง ลงพื้นท่ีเต็มท่ี เพราะว่า ๙๗ เปอร์เซ็นต์ 
หรือ ๙๐ กว่าเปอร์เซ็นต์ของคนท่ีมีสิทธิตอนนี้อยู่ในระบบท่ีมีอยู่แล้ว เหลืออีกนิดหน่อยนะครับ 
อ านวยความสะดวกเต็มท่ี ต้องให้ทุกคนได้รับสิทธิอันนั้น ส่วนรายละเอียดว่าใครอ านวย
ความสะดวกอย่างไร ว่าจะเป็นเท่าไร ท่ีไหน อย่างไรนั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตให้ทาง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติครับ 
ขอบคุณครับ 
   (การประชุมด าเนินมาถึงตอนนี้ นายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภา
ผู้แทนราษฎร คนท่ีหนึ่ง ได้ลงจากบัลลังก์ โดยมอบให้นายศุภชัย โพธิสุ รองประธานสภา
ผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง ด าเนินการประชุมต่อไป) 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ท่านพิเชษฐ์ 
มีอะไรหารือหรือครับ 
  นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน (เชียงราย)  :  กราบเรียนท่านประธานท่ีเคารพ 
กระผม นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงราย พรรคเพื่อไทย 
ท่านประธานครับ ต้องขอบคุณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ผมมีข้อข้องใจในค าตอบ
ของท่าน ผมขอซักถามท่านว่าโครงการของท่านเข้าถึง 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ท่านพิเชษฐค์รับ  



๖๓๖ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ          เพทาย ๒๘๕/๒ 
 
  นายพิเชษฐ์ เช้ือเมืองพาน (เชียงราย)  :  ผมข้องใจในค าตอบ ผมจะถามท่าน
เพ่ือให้ท่านตอบ 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  เอาคิวท่าน
อภิปรายแล้วค่อยถาม 
  นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน (เชียงราย)  :  ผมไม่ได้อภิปราย ผมเป็นสมาชิก 
ฟังแล้วยังไม่เข้าใจ ขอถาม 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  เอาสั้น ๆ นะครับ 
  นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน (เชียงราย)  :  ครับ ท่านประธานครับ โครงการ
ของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่ีพูดมาก็ถือว่าประสบผลส าเร็จ แต่โครงการ 
ของท่านยังมีความเหลื่อมล้ า ความเหลื่อมล้ าก็คือว่ามันเข้าถึงประชาชนแค่ ๓๐ ล้านคน  
อีก ๓๐ กว่าล้านคนยังไม่ได้รับการเยียวยาใด ๆ ท้ังสิ้น ท่านบอกว่าคนท่ีมีก าลังช่วยเหลือ 
คนท่ีอ่อนแอ วันนี้คนท่ีอ่อนแอมากท่ีสุดก็ยังเข้าไม่ถึง ท่านจะท าให้คน ๖๕ ล้านคน ได้รับ 
การเยียวยาอย่างท่ัวถึงไม่เหลื่อมล้ าได้อย่างไร ผมเสนอในท่ีประชุมแห่งนี้ ถ้าจะให้ท่ัวถึง 
ต้องให้ทุกคนท่ีมีบัตรประชาชน เขาจะรับหรือไม่รับมันเป็นสิทธิของเขา อันนี้ละครับท่ัวถึง 
เยียวยาทุกคน คนไทยทุกคนต้องได้รับการเยียวยาอย่างเท่าเทียมกัน ผมคนบ้านนอก  
คนในพื้นท่ีของผมเขามีบัตรประชาชนแต่เขาไม่ได้รับสิทธิใด ๆ ท้ังสิ้น ฝากท่านรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังไปพิจารณาว่าให้ท่ัวถึงทุกคน ฝากเป็นการบ้านด้วยครับ 
  นายวีระกร ค าประกอบ (นครสวรรค์)  :  ท่านประธานครับ ผม วีระกร 
ค าประกอบ พรรคพลังประชารัฐ 
 
              -  ๒๘๖/๑ 
   
 
 
 
 
 



๖๓๗ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ          นฤมล ๒๘๖/๑ 
 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ท่านมีอะไร 
หารือหรือประท้วงครับ 
  นายวีระกร ค าประกอบ (นครสวรรค์)  :  คือเมื่อสักครู่นี้เพื่อนสมาชิกใช้สิทธิ
ความเป็นสมาชิกขอสอบถามท่านรองนายกรัฐมนตรีสุพัฒน์พงษ์ได้ ผมก็ขออนุญาตสักครึ่งนาที
นิดเดียวครับ ช่วยกราบเรียนท่านสุพัฒน์พงษ์ว่า อบต. ทุก อบต. ในประเทศไทยต้องจ่ายเบี้ย
ผู้สูงอายุ ต้องจ่ายเบี้ยคนป่วยติดเตียง ต้องจ่ายเบี้ยผู้พิการ เขามีตัวเลขหมดอยู่แล้ว ท าไม
ท่านไม่ท าผ่านเขาครับ ท าไมท่านจะต้องให้คนต้องเข็นรถเข็นไป เข็นเตียงคนป่วยไป  
ไปหน้าธนาคารกรุงไทยเพื่อไปเข้ารับบริการ ท่านครับเรามีตัวเลขหมด อบต. ทุก อบต. ครับ 
ฝากท่านด้วยครึ่งนาทีพอดีครับ ขอบพระคุณครับ  
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ท่านสมาชิกครับ 
ขอความกรุณาอย่าได้มาลัดคิวกันอย่างนี้นะครับ แต่ผมก็เห็นว่าเป็นประโยชน์กับประชาชน 
ก็เลยอนุญาตครับ ได้รับแจ้งว่าท่านนายกรัฐมนตรีมอบหมาย ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พลังงานจะตอบก่อนใช่ไหมครับ เชิญครับ 
  นายสุพัฒน์พงษ์ พันธ์มี เชาว์  (รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงพลังงาน)  :  ผมนิดเดียวครับ เพื่อเกิดความเข้าใจ ๓๑ ล้านคน หรือ ๓๐ ล้านคน 
นี่นะครับ อันนี้เป็นของโครงการเราชนะ ยังมีอีกมาตรการ ม. ๓๓ โครงการเรารักกัน  
อีก ๙ ล้านคน ก็รวมกันแล้วประมาณ ๔๐ กว่าล้านคน ก็ใกล้เคียงกับโครงการเราไม่ท้ิงกัน 
ในครั้งแรก ไม่ได้ต่างกันนะครับ ส่วนเรื่องว่าท่ีทางท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติท่านวีระกร 
ได้พูดถึงเรื่องผู้ป่วยผู้พิการ เดี๋ยวทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็จะให้ข้อมูล วิธีการ 
การปรับปรุงแก้ไข เราดูแลอยู่แล้วครับ ถ้าอย่างนั้นในชั้นนี้ผมคงมีแค่นี้ รายละเอียดก็ต้อง 
ขอความกรุณาทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ชี้แจงเพิ่มเติมครับ ขอบคุณครับ 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ขอบคุณ 
ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะครับ ได้รับแจ้งจากท่านนายกรัฐมนตรีว่ามอบหมาย 
ท่านอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ช่วยตอบชี้แจงท่านสมาชิกแทน 
เชิญท่านอาคมครับ  
  นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง)  :  กราบเรียน 
ท่านประธานสภาผู้แทนราษฎร ท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรท่ีเคารพครับ ประเด็นในเรื่อง 



๖๓๘ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ          นฤมล ๒๘๖/๒ 
 
ของมาตรการเยียวยาหรือจะเรียกว่าเป็นมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้อง
ประชาชน ซึ่งได้รับผลกระทบจากโควิด-๑๙ (COVID-19) นะครับ ซึ่งก็มี ๒ ระยะด้วยกัน 
ระยะแรกนั้นก็ปี ๒๕๖๓ ท่ีเรียกว่าโครงการเราไม่ท้ิงกันซึ่งก็จบไปแล้วนะครับ แล้วก็มาถึง 
ในวันนี้เมื่อเราเจอในเรื่องของโควิด-๑๙ (COVID-19) รอบท่ี ๒ นั้น ทางรัฐบาลก็ได้มอบหมาย
ให้ทางกระทรวงการคลังได้พิจารณาในเรื่องของมาตรการเยียวยาหรือมาตรการในเรื่องของ
บรรเทาความเดือดร้อนอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งหลาย ๆ เร่ืองนั้นท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านก็ได้กล่าว 
ไปแล้วนะครับ ผมขอประเด็นเล็ก ๆ ก่อนเมื่อครู่นี้ท่านสมาชิกฝากมาผมก็จะรับฝากนะครับ  
รับฝากไปพิจารณาในเรื่องของผู้สูงอายุ ซึ่งจริง ๆ แล้วเราก็ดูแลครับ เพียงแต่ว่าวิธีการนั้น
การเดินทางมาก็อาจจะยากล าบากหน่อยตรงนี้ ก็จะรับไว้นะครับ เดี๋ยวผมจะพูดในตอนท้ายว่า
เรามีวิธีการอย่างไรนะครับ 
  ส่วนประเด็นในเรื่องของท่ีจะให้ครอบคลุมผู้มีบัตรประชาชนท้ังหมดนั้น อันนี้
ก็เป็นประเด็นท่ีเราคงต้องพิจารณาเหมือนกันนะครับ เพราะว่าในหลักคิดหลักการอันหนึ่ง  
ก็คือว่าเราดูในเรื่องของผู้ท่ีมีรายได้ประจ าอยู่แล้ว แล้วก็มีระบบการคุ้มครองทางสังคม  
อยู่แล้ว อันนั้นก็เป็นหลักการหนึ่งท่ีเราคัดออกไปก่อนในช่วงนี้ในมาตรการของเรานะครับ  
ซึ่งจริง ๆ แล้วถ้าจะให้ท้ังหมดนั้นก็จะใช้เงินไปเกินครึ่งหนึ่งของเงินกู้ ๑ ล้านล้านบาทนะครับ 
ถ้าจะใช้ให้แจกทุกคนเลยก็น่าจะใช้อยู่ประมาณสัก ๕๐๐,๐๐๐-๖๐๐,๐๐๐ ล้านบาท ซึ่งเงิน
ก็จะไม่พอนะครับ เพราะฉะนั้นก็มีความจ าเป็นท่ีจะต้องดูในเรื่องของผู้ท่ีได้รับผลกระทบ 
จริง ๆ นะครับ ก็ขออนุญาตเรียนว่าในหลักคิดของโครงการเราชนะในครั้งนี้ก็ต้องถือว่า 
เรามีการปรับปรุงจากข้อคิดเห็นต่าง ๆ แล้วก็มีการประเมินจากโครงการในระยะแรก   
ซึ่งท่ีส าคัญท่ีสุดก็คงจะเป็นในเรื่องของระบบฐานข้อมูล เป็นเรื่องท่ีเราจะต้องมีการยืนยัน
ตัวตน ในรอบโครงการเราไม่ท้ิงกันนั้นก็มีประชาชนบ่นเยอะนะครับว่า บางคนเห็นเพื่อนบ้าน 
มีสตางค์ มีฐานะ แต่ว่าท าไมได้ ๕,๐๐๐ บาท ๕,๐๐๐ บาท ๑๕,๐๐๐ บาท -------------------- 
 

- ๒๘๗/๑ 
 
 
 



๖๓๙ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ          จีรนุช ๒๘๗/๑ 
 
แต่ตัวเองนั้นก็ยากจนนะครับ อาจจะหยุดการท างานไปช่วงระยะเวลาหนึ่งกลับไม่ได้ แต่วันนี้
เท่าท่ีไปสัมผัสนะครับ ก็มีประชาชนกลุ่มหนึ่งเช่นเดียวกันก็บอกว่าเขาดีใจ ดีใจเพราะครั้งท่ีแล้ว
เขาไม่ได้ พอไม่ได้นะครับ เขาก็บอกว่าขอบคุณรัฐบาล ขอบคุณ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี 
ท่ีได้มีเกณฑ์ในเรื่องของการลงทะเบียน แล้วเขาก็ยินดีในเรื่องของการลงทะเบียนผ่าน  
สมาร์ตโฟน (Smartphone) อันนี้ก็เป็นเร่ืองหนึ่งส าหรับกลุ่มท่ีมีสมาร์ตโฟน (Smartphone)  
ในหลักคิดของเราก็จะแบ่งมีเกณฑ์ในเรื่องของการคัดกรอง ๕ ประการด้วยกัน คือเมื่อวาน
หรือเมื่อเช้านี้ผมจ าไม่ได้นะครับ ก็มีท่านสมาชิกพูดเหมือนกันว่าท าไมไม่ให้เยาวชนท่ีมีอายุ 
ต่ ากว่า ๑๘ ปี ซึ่งหลักการนี้ก็เหมือนกับในหลักการครั้งท่ีแล้วเช่นเดียวกันว่าก็ยังอยู่ในความดูแล
ของผู้ปกครองอยู่นะครับ แต่ว่าในอนาคตนั้นคงจะต้องพิจารณากันต่อไปนะครับ  
  ประการท่ี ๒ ก็คือผู้ท่ีเป็นข้าราชการ ข้าราชการประจ า และข้าราชการ
การเมืองนั้นก็ไม่มีสิทธินะครับ ไม่มีสิทธิในการท่ีจะรับเพราะถือว่ามีรายได้ประจ า แล้วก็  
ไม่ได้รับผลกระทบในเรื่องของการถูกลดเงินเดือน ถูกงดจ้างอะไรพวกนี้นะครับ  
 ประการท่ี ๓ ก็คือผู้ ท่ีอยู่ ในประกันสังคม มาตรา ๓๓ อันนี้ก็มียกเว้น 
ในมาตรา ๓๙ กับมาตรา ๔๐ นั้นก็อยู่ในกลุ่มเป้าหมายของมาตรการเรื่องเราชนะ ก็มีค าถาม
เหมือนกันว่าท าไมไม่รวมมาตรา ๓๓ ในมาตรา ๓๓ ในระยะแรกนั้นเราก็คิดว่ามีบางส่วน 
ท่ีเป็นประกันตนมาตรา ๓๓ นั้นก็อยู่ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ได้รับไปส่วนหนึ่ง แต่ก็จะดูแล
ในส่วนท่ีเหลือนะครับ ซึ่งเดี๋ยวรายละเอียดท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็อาจจะให้
รายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนนี้นะครับ  
 ประการท่ี ๔ ก็คือเกณฑ์ในเรื่องของบัญชีเงินฝากนะครับ อันนี้ก็ต้องก าหนด
เหมือนกัน เพ่ือจะดูว่าเป็นผู้มีรายได้น้อยจริง ๆ นะครับ 
   ประการท่ี ๕ ก็คือในเรื่องของการช าระภาษี การยื่นแบบช าระภาษีท่ีเกิน 
๓๐๐,๐๐๐ บาท ก็จะไม่ได้สิทธินะครับ ซึ่งตรงนี้ก็มีประเด็นเหมือนกันนะครับว่า เรามี 
ข้อถกเถียงกันว่าท าไมเราใช้ฐานข้อมูลปี ๒๕๖๒ เหตุผลท่ีใช้ฐานข้อมูลปี ๒๕๖๒ นั้น 
ก็เพราะว่าเรายังไม่มีฐานข้อมูลปี ๒๕๖๓ เพราะการช าระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานั้น  
ก าหนดการยื่นแบบวันสุดท้ายก็คือวันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ นะครับ แต่อย่างไรก็ตาม 
ในการยื่นแบบเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานั้น คณะรัฐมนตรีก็ได้อนุมัติให้ยืดเวลาของ 
การยื่นแบบนั้นออกไปเป็นวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ เมื่อสักครู่ผมพูดผิดนะครับ ซึ่งเรื่องนี้ 



๖๔๐ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ          จีรนุช ๒๘๗/๒ 
 
ก็เป็นข้อเสนอของทางกระทรวงการคลังในการท่ีจะยืดเวลาให้อีก ๓ เดือน เพื่อพี่น้องประชาชน
ท่ีเสียภาษีก็มีเวลา เรียกว่ามีสภาพคล่องในกระเป๋าสตางค์ของตัวเอง ก็ยื่นช้าไปหน่อยอีก  
๓ เดือน แต่ก็ไม่ได้ห้ามนะครับ ถ้าพร้อมท่ีจะช าระภาษีนั้นก็สามารถท่ีจะช าระได้ เพียงแต่  
เรายืดเวลาว่าวันสุดท้ายนั้นก็คือวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ เพราะฉะนั้นในกลุ่มนี้เดี๋ยวผม 
จะอธิบายต่อนะครับว่าเราจะท าอย่างไร เพราะฉะนั้นจากเกณฑ์ของการคัดกรอง ๕ ประการนั้น 
เราก็แยกเป็น ๕ กลุ่มด้วยกันนะครับ  
 กลุ่ม ท่ี ๑ ก็คือกลุ่ม ท่ีเรียกว่าเป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่ งอันนี้มี
ลงทะเบียนอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นก็ไม่จ าเป็นจะต้องมาลงทะเบียน เพียงแต่ว่าเข้าไปในเว็บไซต์ 
(Website) ของเราชนะ แล้วก็ยืนยันการใช้สิทธิแค่นั้นเองนะครับ อันนี้ก็เป็นวิธีการง่าย ๆ  
ท่ีผมเรียนว่าเราใช้เทคโนโลยีในเรื่องของสมาร์ตโฟน (Smartphone) เข้ามา ในกลุ่มนี้ 
จริง ๆ แล้วผู้ท่ีมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้นก็มีประมาณ ๑๔.๓ ล้านคน แต่ว่าสุดท้ายท่ีมา 
ลงทะเบียนจริง ๆ ก็จะมีอยู่ประมาณ ๑๓.๗ ล้านคน หายไปส่วนหนึ่ง ท่ีหายไปส่วนหนึ่งนั้น 
ก็เพราะว่ามีสมาชิกผู้ท่ีได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้นเสียชีวิต หรือบางคนก็มาคืนสิทธิ 
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 
  
               - ๒๘๘/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๔๑ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ    วัชรี ๒๘๘/๑ 
 
   กลุ่มท่ี ๒ เป็นกลุ่มท่ีเรียกว่าอยู่ในผู้ท่ีลงทะเบียน แล้วก็ใช้สิทธิในเรื่องของ
โครงการคนละครึ่งหรือโครงการเราเท่ียวด้วยกัน อันนี้เรามีฐานข้อมูลอยู่แล้วนะครับ 
เพียงแต่ว่าในกลุ่มนี้นั้นก็จะมีท้ังผู้ ท่ีมีรายได้น้อย รายได้ปานกลาง รายได้มากนะครับ  
แล้วก็เป็นข้าราชการด้วย เพราะฉะนั้นก็ต้องมีระบบการคัดกรองเอาข้าราชการออกจาก  
กลุ่มนี้ แล้วเราก็ดูในเรื่องของเกณฑ์รายได้ด้วยก็จะได้จ านวนคนมาจ านวนหนึ่ง ซึ่งขณะนี้ 
ก็มีอยู่ท้ังหมด ๘.๔ ล้านคน ๘.๔ ล้านคนที่คัดกรองแล้วนะครับ  
  กลุ่มท่ี ๓ ก็คือกลุ่มท่ีไม่ใช่ท้ังบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แล้วก็ไม่ใช่ในกลุ่มของ 
ผู้ท่ีอยู่ในโครงการคนละครึ่ง แล้วก็โครงการเราเท่ียวด้วยกัน ก็คือกลุ่ม ๓ ทุกคนสามารถท่ีจะ
ลงทะเบียนในกลุ่ม ๓ ได้ ซึ่งตอนนี้ก็ลงทะเบียนไปหมดแล้วนะครับ ก็มีผู้ท่ีมีสิทธิอยู่ท้ังหมด 
๗.๙ ล้านคน ซึ่งอันนี้ก็จะรวมในเร่ืองของประกันตนมาตรา ๓๙ มาตรา ๔๐ ด้วยอยู่ในกลุ่มนี้ 
เพราะฉะนั้นรวมเบ็ดเสร็จก็จะประมาณ ๓๐ ล้านคนนะครับ ในกลุ่มท่ีเรามีข้อมูลท่ีผ่าน 
การลงทะเบียนในขณะนี้นะครับ 
  กลุ่มท่ี ๔ ก็คือกลุ่มท่ีเรียกว่าไม่มีสมาร์ตโฟน (Smartphone) ไม่มีมือถือ 
รุ่นใหม่นะครับ อันนี้ตอนท่ีเราวางแผนไว้ตรงนี้เราก็คิดไว้อยู่เหมือนกัน แต่ประเด็นก็คือว่า  
เราไม่รู้ในเรื่องของว่าจ านวนผู้ท่ีไม่มีมือถือเลยมีประมาณเท่าไร เราก็ได้มีการเช็ก (Check) 
ข้อมูลจากทาง กสทช. ซึ่ง กสทช. ก็ยังไม่มีข้อมูลการส ารวจท่ีแท้จริงนะครับ แต่ว่าพอประมาณ
กันได้ว่าการลงทะเบียนมือถือนั้นลงทะเบียนแล้วการใช้บริการมือถือนั้นใช้ระบบไหนนะครับ 
คือถ้าระบบ ๒ จี (2G) อัป (Up) ขึ้นไป ๓ จี (3G) ๔ จี (4G) ๕ จี (5G) เป็นสมาร์ตโฟน 
(Smartphone) แน่ ๆ ก็มีกลุ่ม ๒ จี (2G) นี่ละท่ีคิดว่าเป็นกลุ่มท่ียังใช้มือถือรุ่นเก่าอยู่   
ซึ่งก็จะมีแกร็บ (Grab) อยู่ประมาณสัก ๒ ล้านถึง ๒,๕๐๐,๐๐๐ ตัวเลขไม่แน่นอน แต่ประมาณการ 
ประมาณนี้นะครับ เพราะฉะนั้นในกลุ่ม ๔ นั้นก็คือกลุ่มท่ีไม่มีสมาร์ตโฟน (Smartphone) 
ด้วยนะครับ ซึ่งก็จะมาลงทะเบียนพร้อมกับกลุ่มอื่น ๆ เกษตรกรก็อยู่ในกลุ่มนี้ไม่ได้หาย 
ไปไหนนะครับ เพราะฉะนั้นในกลุ่มนี้นั้นก็ประมาณการไว้ประมาณสัก ๒ ล้านคนนะครับ  
ก็จะรวมกันมาเป็น ๓๒ ล้านคน ทีนี้ในรอบปีในรอบแรกท่ีมาตรการเยียวยาในปีท่ีแล้วนั้น 
ตัวเลขท่ีเราเยียวยาไปท้ังหมด ๔๑.๒๓ ล้านคนก็จะหายไปส่วนหนึ่ง ส่วนนี้อยู่ท่ีไหนครับ  
ส่วนนี้ก็จะอยู่ท่ีประกันสังคม บวกประกันสังคมซึ่งคณะรัฐมนตรีก็ได้อนุมัติในเรื่องของ
ประกันสังคมไป ซึ่งก็จะมีอยู่ประมาณ ๙.๓ ล้านคนนะครับ รวมเบ็ดเสร็จตรงนี้ก็ประมาณ ๔๑.๓ 



๖๔๒ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ    วัชรี ๒๘๘/๒ 
 
ซึ่งก็จะใกล้เคียงกับในรอบแรกนะครับ เพียงแต่ว่าวิธีการในรอบแรกนั้น ๔๑.๒๓ นะครับ  
ในรอบนี้นั้นก็จะประมาณ ๔๑.๓ ก็ใกล้เคียงกันนะครับ แต่วิธีการนั้นแตกต่างกันตรงท่ีว่า 
เรามีระบบการคัดกรอง แล้วก็มีระบบการลงทะเบียนโดยใช้สมาร์ตโฟน (Smartphone)  
  ทีนี้ก็มาประเด็นว่าในกลุ่มท้ังหมดนี้วิธีการลงทะเบียนจะมีประเด็นอะไรบ้าง 
ประเด็นท่ีเราเห็นในสื่อในสัปดาห์ท่ีผ่านมาเมื่อวันจันทร์นี้เองนะครับ ซึ่งกลุ่มนี้ลงทะเบียน
วันท่ี ๑๕-๒๕ แต่เนื่องจากความแออัดในบางจังหวัดหรือหลายจังหวัด ทางกระทรวงการคลัง 
ก็ได้ขยายเวลาในเรื่องของการลงทะเบียน ต้องขออภัยนิดหนึ่งนะครับว่าข้อมูลเราอาจจะ
ประชาสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเท่าไรนักในเรื่องของระยะเวลาในการลงทะเบียน คือระยะเวลา  
ของการลงทะเบียนนั้นวันท่ี ๑๕-๒๕ แต่ทุกคนนั้นการสื่อสารออกไปตรงนี้เราอาจจะไม่ชัดเจน
ประชาชนก็อาจจะเข้าใจว่าวันท่ี ๑๕ วันเดียวก็เลยมากันเยอะตรงนี้นะครับ แต่อย่างไรก็ตาม 
ก็จะมีระยะเวลา ๑๔ วันในการท่ีจะตรวจสอบสิทธิ ตรวจสอบว่าคัดกรองต่าง ๆ แล้วผ่านเกณฑ์ 
แล้วก็จะจ่ายเงินเข้ากระเป๋าตังค์ เพราะฉะนั้นก็ยังมีเวลาอยู่นะครับ เพราะฉะนั้นในกลุ่มนี้ 
ในความแออัดนั้นถามว่าจะท าอย่างไร ในขั้นแรกนั้นเราให้ได้ประสานเป็นความร่วมมือ
ระหว่างทางกระทรวงการคลังกับกระทรวงมหาดไทย โดยท่ีขอให้ทางท่านผู้ว่าราชการ
จังหวัดนั้นร่วมกับทางกระทรวงการคลังซึ่งก็มีหน่วยงานอยู่ท่ีพื้ นท่ีในแต่ละจังหวัดก็คือ 
คลังจังหวัดนะครับ แล้วก็มีกรมสรรพากร กรมสรรพสามิต กรมธนารักษ์นั้นใช้บุคลากร 
ของกระทรวงการคลังเข้ามาในเรื่องของการช่วยกันให้อ านวยความสะดวกและให้บริการ  
แต่ผู้ให้บริการหลักนั้นก็คือการลงทะเบียนนั้นก็จะเป็นเจ้าหน้าท่ีของธนาคารกรุงไทย 
ในรอบแรกนะครับ ------------------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๒๘๙/๑ 
 
 
 
 
 
 



๖๔๓ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ         กุลนิษฐ์ ๒๘๙/๑ 
 

ซึ่งจากเหตุผลเมื่อวันจันทร์ท่ีมีความแออัดก็ได้ขอให้ทางธนาคารของรัฐ ก็คือ ธ.ก.ส.  
และธนาคารออมสินนั้นส่งเจ้าหน้าท่ีเข้ามาช่วยอ านวยความสะดวกให้อีกแรงหนึ่ง อย่างไร  
ก็ตามนั้นเหตุผลท่ีไม่สามารถท่ีจะให้กระจายออกไปท่ีธนาคารออมสิน ให้ไปลงทะเบียน  
ท่ีธนาคารออมสินหรือธนาคาร ธ.ก.ส. นั้นก็เพราะว่าเราต้องใช้เครื่องมือของธนาคารกรุงไทย
ในการลงทะเบียน เพราะต้องมีการถ่ายรูปเพื่อให้เป็นรูปปัจจุบันมากท่ีสุด อันนี้ก็สร้างความ
ยุ่งยากมาสักนิดหนึ่งนะครับ แต่ในวันนี้ก็ได้มีการหารือกันว่าเราจะปรับปรุงเรื่องนี้อย่างไร คือ
การลงทะเบียนในกลุ่มนี้ก็สามารถลงได้ที่สาขาของธนาคารกรุงไทยได้ท่ัวประเทศ  
   ประการท่ี ๒ ก็คือธนาคารกรุงไทยนั้นก็มีโมบายยูนิต (Mobile unit) หรือ 
มีหน่วยเคลื่อนท่ีโดยความร่วมมือกับทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก็จัดในเรื่องของสถานท่ี
ลงทะเบียนให้ท่ีศาลากลาง ท่ีอ าเภอ แล้วทางเจ้าหน้าท่ีก็จะร่วมกันในเรื่องของการดูแล 
ให้ความสะดวกกับพี่น้องประชาชน ทีนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้มอบหมายว่าแออัดอย่างนี้ 
คงไม่ไหว แล้วก็คงจะใช้เวลานานกว่าท่ีจะลงทะเบียนได้ครบ ก็ได้มีการหารือกันแล้วก็จะ
ปรับปรุงในส่วนการให้บริการตรงนี้เพ่ิมเติม โดยในวันจันทร์หน้า วันจันทร์ท่ี ๒๒ นั้นก็จะเพ่ิม
จุดให้บริการ จุดให้บริการในกลุ่มนี้ผมเรียนนิดหนึ่งว่าเราใช้บัตรประชาชน เพราะว่าเมื่อไม่มี
โทรศัพท์สมาร์ตโฟน (Smartphone) แล้ว โทรศัพท์ ๒ จี (2G) ก็ใช้ไม่ได้ เพราะฉะนั้น 
มีทางเดียวก็คือใช้บัตรประชาชนใจการลงทะเบียน ซึ่งในวันนี้ก็ได้ตกลงกันว่าธนาคารออมสิน 
ธนาคาร ธ.ก.ส. แล้วก็รวมท้ังในเรื่องของอ าเภอ ผู้ใหญ่บ้านก็ได้นะครับ เพราะว่าจะใช้มือถือ
ของเจ้าหน้าท่ีผู้ลงทะเบียนในการท่ีจะจดตัวเลขบัตรประชาชนกับถ่ายรูปไว้ แล้วก็ส่งข้อมูล
ให้กับทางธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงไทยก็จะไปตรวจสอบกับทางสถาบันการเงินต่าง ๆ  
ท่ีเกี่ยวข้อง แต่กลุ่มนี้คิดว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มผู้มีรายได้น้อยอยู่แล้ว หลังจากนั้นก็จะได้
ข้อมูลแล้วก็ยืนยันสิทธิให้กับพี่น้องประชาชน ส่วนการใช้นั้นถามว่าเมื่อไม่มีมือถือใน  
สมาร์ตโฟน (Smartphone) แล้วจะใช้อย่างไร ก็ใช้บัตรประชาชนนั่นละครับ ไปส าหรับ
ร้านค้าท่ีมีอีดีซี (EDC) ท่ีเป็นตัวอิเล็กทรอนิกส์ท่ีจะเสียบบัตรเข้าไปก็จะสามารถใช้ได้ 
แล้วก็ยืนยันตัวตน แต่ส าหรับท่ีไม่มีเครื่องมืออีดีซี (EDC) ตรงนี้ก็จะถ่ายรูป แล้วก็จะโพรเซส 
(Process) ผ่านตัวผู้ให้บริการหรือร้านค้าต่าง ๆ ก็จะโพรเซส (Process) ข้อมูลตรงนี้ แล้วก็
ได้รับการยืนยันว่าคนนี้ใช้แน่ เป็นเจ้าของบัตรและเจ้าของสิทธิก็จะสามารถจ่ายเงินได้ อันนี้ 
ก็จะแก้ปัญหาตรงนี้ไปครับ เพราะฉะนั้นในวันจันทร์หน้าก็จะเพิ่มจุดให้บริการของธนาคาร 



๖๔๔ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ         กุลนิษฐ์ ๒๘๙/๒ 
 
ธ.ก.ส. แล้วก็ธนาคารออมสินก็จะมีการกระจายอย่างท่ัวถึง มีประเด็นเดียวก็ขอความร่วมมือ
พี่น้องประชาชนว่าอย่างไรก็กระจายกันไปในธนาคารท้ัง ๓ แห่ง ซึ่งก็จะได้รับความ
สะดวกสบายมากขึ้น ก็มีประเด็นในเรื่องของฐานภาษี ปี ๒๕๖๒ อย่างท่ีผมเรียนไปสักครู่นี้
นั้นเราไม่ได้ห้ามว่าเมื่อเรายืดเวลาช าระภาษีไปถึงวันท่ี ๓๐ มิถุนายนแล้วก็ไม่ได้มีข้อจ ากัดว่า
เราจะยื่นในวันนี้ก็ยื่นได้ แต่ทีนี้การพิสูจน์ว่าเราเป็นผู้มีรายได้น้อยจริง คือในปี ๒๕๖๒ นั้น
อาจจะมีรายได้ แต่พอปี ๒๕๖๓ นั้นถูกลดออกจากงาน หรือลดชั่วโมงการท างาน รายได้ 
ไม่เพียงพอ ต้องไปถอนเงินมา แล้วก็ดูแล้วถ้ายื่นช าระภาษีแล้วก็จะไม่ถึงเกณฑ์ท่ีจะต้อง 
เสียภาษี อันนี้ก็มายื่นได้เลยครับ ถ้าคิดว่าตัวยื่นภาษีในรอบปีรายได้ของปี ๒๕๖๓ ถ้าไม่ถึง 
ถ้ามั่นใจตรงนี้ก็ยื่นแบบช าระภาษีได้เลย ท่านก็จะเห็นว่าช่องท่ีท่านมีภาษีต้องเสียไหม ไม่มี 
เมื่อไม่มีก็ได้สิทธิไปเลย อันนี้ก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ไปด้วยนะครับ ก็จะเข้าเกณฑ์ในเร่ือง
ของการแก้ปัญหาในเรื่องของฐานภาษี ปี ๒๕๖๓ แต่ส าหรับผู้ท่ีก้ ากึ่ง ๆ ก็ยื่นได้ครับ ---------- 
 

 - ๒๙๐/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๔๕ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ     จันทร์ยุคล ๒๙๐/๑ 
 
แต่ว่าท่านก็อาจจะขอผ่อนในเรื่องของการช าระภาษี ซึ่งก็ผ่อนช าระได้อยู่แล้วนะครับ  
จากกรมสรรพากรนะครับ 
  ในอีก ๒ ประเด็นนะครับ ประเด็นท่ี ๔ นี่ก็คือเรื่องว่าท าไมเราไม่จ่ายเงินสด 
นะครับ จริง ๆ แล้ววัตถุประสงค์หลักก็ ๒-๓ ประการ คือ 
  ๑. เราอยากจะลดในเรื่องของการสัมผัสนะครับเงินสดนะครับ 
  อันท่ี ๒. นี่ก็คือในเรื่องของการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล แพลตฟอร์ม 
(Digital Platform) นะครับ 
  ประการท่ี ๓ ก็คือการกระจายเม็ดเงินท่ีรัฐบาลจ่ายเข้าไปนั้นให้กระจายไป 
ในแต่ละสัปดาห์ ๆ นะครับ เพ่ือให้มันมีผลในเร่ืองของการจับจ่ายใช้สอยนะครับ 
  ซึ่งอันนี้ก็เป็นหลักการในเร่ืองของการบรรเทาความเดือดร้อนในชีวิตประจ าวัน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งค่าครองชีพในแต่ละวันนะครับ 
  แต่อย่างไรก็ตามนั้นส าหรับผู้ท่ีลงทะเบียนท่ีช้ากว่า จริง ๆ เราเริ่มมาตั้งแต่  
วันท่ี ๒๙ นะครับ ในแต่ละกลุ่มนั้น ส าหรับผู้ท่ีลงทะเบียนในรอบหลังนั้นก็ไม่ไปห่วงนะครับ 
ว่าจะไม่ได้เงิน เพราะว่าระยะเวลาของการใช้เงินนั้นถึงวันท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
ถ้าช้าตรงนี้ เราก็จะตกเบิกให้ เช่น สมมุติว่าสัปดาห์ท่ีเราเริ่มจ่ายเงินก็ประมาณวันท่ี 
ถ้าผมจ าไม่ผิดวันท่ี ๕ นะครับ ท่ีเราเริ่มจ่ายเงิน ในรอบกลุ่มต่อไปถ้าเลยก าหนดการจ่าย 
สัปดาห์แรก ก็จะทบให้ เป็น ๒,๐๐๐ บาทไปนะครับ หรือว่าคนท่ีช้าไปอีกก็จะได้ 
๓,๐๐๐ บาทในรอบต่อไป แต่เงินไม่หายไปไหนครับใช้ได้ถึงวันท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
นะครับ ซึ่งหลักการในเรื่องนี้นั้นก็ขออนุญาตเรียนนิดหนึ่งนะครับว่าจริง ๆ บรรเทา 
ความเดือดร้อนแต่ได้ผลในเร่ืองของการกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยด้วยนะครับ 
  ประเด็นต่อไปก็คือในเรื่องของท าไมไม่ให้ใช้อย่างท่ัวไปนะครับ อันนี้ก็เป็น 
สิ่งท่ีเราพูดกันอยู่เสมอว่าในช่วงของโควิด (COVID) ในระลอกใหม่ตรงนี้ จริง ๆ แล้วกิจกรรม 
ทางเศรษฐกิจก็ยังด าเนินอยู่นะครับ ยกเว้นในกิจกรรมบางประเภทนะครับท่ีทาง ศบค. 
เห็นว่ามีความเสี่ยงก็อาจจะให้งดกิจกรรมต่าง ๆ เหล่านี้ เช่น ผับ บาร์ต่าง ๆ ท่ีเป็นจุดเสี่ยง 
พวกนี้ แต่กิจกรรมทางเศรษฐกิจอื่น ๆ ก็ยังด าเนินอยู่นะครับ เพราะฉะนั้นในเรื่องของ 
การกระตุ้นตรงนี้เราก็หวังผลตรงท่ีว่าให้ใช้ให้ถึงร้านค้าย่อยจริง ๆ เพ่ือเศรษฐกิจฐานรากครับ 
ในรอบท่ี ๑ นั้น ปีท่ีแล้วนั้นเราไม่ได้มีข้อจ ากัดในเรื่องนี้ เพราะฉะนั้นเม็ดเงินท้ังหลาย  



๖๔๖ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ     จันทร์ยุคล ๒๙๐/๒ 
 
ก็เข้าไปร้านสะดวกซื้อเป็นส่วนใหญ่นะครับ อันนี้ก็ท าให้ท่ีผู้ค้ารายย่อย แม้กระท่ังหาบเร่ 
แผงลอยนั้นก็ไม่ได้ประโยชน์นะครับ นั่นก็เป็นเสียงบ่นมาว่าเขาไม่ได้ประโยชน์จากในเรื่อง
ของโครงการคนละครึ่งเลย แม้กระท่ังในเรื่องของแท็กซี่ ตุ๊กตุ๊ก ก็จะมาขอเข้าโครงการ  
คนละครึ่ง ซึ่งเราถือว่านั่งแท็กซี่นั้นอาจจะยังไม่จ าเป็น เพราะว่าเราอยากจะส่งเสริม 
ในเรื่องของการใช้รถสาธารณะ รถเมล์ รถไฟฟ้าอะไรต่าง ๆ พวกนี้ก็ไม่เข้าเกณฑ์ในเรื่องของ
โครงการคนละครึ่ง แต่ในรอบนี้นั้น เราชนะนั้นให้ใช้ได้ในเรื่องของภาคบริการ ภาคบริการ 
ร้านนวดก็บอกว่าบ่นเข้าคนละครึ่งไม่ได้นะครับ เข้าคนละครึ่งแทบไม่ได้ แท็กซี่ ตุ๊กตุ๊ก  
ก็มาขอตรงนี้ เพราะฉะนั้นในมาตรการเราชนะก็ให้ใช้ได้หมดนะครับ เพราะฉะนั้น  
ในแง่ของผู้ประกอบการร้านค้ารายย่อย หรือแม้กระท่ังผู้ให้บริการในเรื่องของแท็กซี่ ตุ๊กตุ๊ก  
วินมอเตอร์ไซค์อย่างนี้ ก็จะได้สิทธิ ๒ อย่าง 
  อย่างท่ี ๑ ก็คือในเรื่องของผู้มีรายได้น้อยก็มีสิทธิในเรื่องของการรับเงิน 
๓,๕๐๐ บาท เป็นเวลา ๒ เดือน แต่ในเวลาเดียวกันนั้นเขาให้บริการผู้ ท่ีมาใช้บริการ 
ถ้ามีสิทธิในเรื่องของเราชนะนั้นก็สามารถติ๊ดกับโทรศัพท์มือถือของคนขับแท็กซี่ ได้ก็จะได้
ค่าบริการมาอีกส่วนหนึ่ง ก็มาช่วยในเร่ืองของการเพ่ิมรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนผู้ท่ีค้าขาย
รายย่อยต่าง ๆ นะครับ อันนี้ก็เป็นประเด็นอีกประเด็นหนึ่ง 
  ส่วนประเด็นสุดท้ายนั้นก็มีค าถามว่าท าไมเราให้ ๓,๕๐๐ บาท เป็นเวลา 
๒ เดือน หลักคิดในเรื่องของ ๓,๕๐๐ บาทนั้น ก็เป็นการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนครึ่งหนึ่ง 
นะครับ ช่วยเหลือครึ่งหนึ่งของท่ีเราค านวณจากในเรื่องของค่าแรงขั้นต่ า จากค่าแรงขั้นต่ า 
แล้วก็คูณในเรื่องของจ านวนวันท างานนะครับ แล้วก็ช่วยเหลือครึ่งหนึ่งนะครับ ท่ีเหลือนั้น  
ก็แบ่งเบาภาระถือว่าเป็นแบบบรรเทาความเดือดร้อนไปนะครับ อันนั้นก็เป็นท่ีมาท่ีไปว่า 
ท าไมถึงเป็น ๓,๕๐๐ นะครับ ----------------------------------------------------------------------- 
 
               - ๒๙๑/๑ 
 
 
 



๖๔๗ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ   กรณ์กาญจน์ ๒๙๑/๑ 
 
เพราะฉะนั้นโดยรวมแล้วก็ขออนุญาตเรียนว่าในกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มท่ีได้รับความช่วยเหลือ
จากรัฐบาลในครั้งนี้ก็จะประมาณ ๔๑.๓ ล้านคนนะครับ แต่ตัวเลขยังไม่นิ่งนะครับก็อยู่ใน
ระหว่างท่ีลงทะเบียนอยู่นะครับ เพราะฉะนั้นก็จะใกล้เคียงกับในรอบท่ีแล้ว แต่ว่าความ
แม่นย าในเรื่องของข้อมูลนั้นก็จะมีมากกว่าในรอบท่ีแล้วนะครับ แล้วฐานข้อมูลตรงนี้เราก็จะ
ใช้ในเรื่องของการท าบิ๊กดาต้า (Big Data) ในของภาครัฐกับประชาชนต่อไป คือในระบบของ
จีทูซี (G2C) จีทูซี (G2C) ก็คือกัฟเวิร์นเมนต์ทูซิติเซน (Government to Citizen) นะครับ 
อันนี้ก็จะต้องพัฒนากันต่อไป ก็ขออนุญาตกราบเรียนเพียงเท่านี้นะครับ ขอบคุณครับ 
  นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ (ราชบุรี)  :  ท่านประธานครับ 
  นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ (เชียงใหม่)  :  ใช้สิทธิพาดพิงครับท่านประธาน  
ผมจุลพันธ์ 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ท่านจุลพันธ์ 
  นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ (ราชบุรี)  :  ท่านประธานครับ ผม อัครเดช 
วงษ์พิทักษ์โรจน ์
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :   ท่านประท้วง
หรือครับ 
  นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ (ราชบุรี)  :  ท่านประธานครับ ขออนุญาตท่าน
ประธานครับ  
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :   เดี๋ยว ๆ  
   นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ (ราชบุรี)  :  ผม อัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรี พรรคประชาธิปัตย์ครับท่านประธาน 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ท่านประท้วง
หรือท่านจะท าอย่างไร 
  นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ (ราชบุรี)  :  ท่านประธานครับ ผมขออนุญาต
ได้สอบถามท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังครับ 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ไม่ได้แล้วครับ 
พอแล้วครับ 



๖๔๘ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ   กรณ์กาญจน์ ๒๙๑/๒ 
 
  นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ (ราชบุรี)  :  ท่านประธานครับเนื่องจาก 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :   พอแล้วครับ 
ท่านนั่งเถอะครับ ท่านนั่งครับ ท่านจุลพันธ์ท่านใช้สิทธิพาดพิง ผมขอให้ท่านรัฐมนตรีแรงงาน
ตอบก่อนได้ไหมครับ เพราะท่านขอชี้แจงมาหรือท่านจะพาดพิงก่อน เชิญท่านจุลพันธ์ใช้สิทธิ
พาดพิงครับ 
  นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ (เชียงใหม่)  :  ท่านประธานท่ีเคารพ กระผม  
จุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ พรรคเพื่อไทย จากจังหวัดเชียงใหม่ ผมขออนุญาตท่านประธาน  
๒ ประเด็น 
  ประเด็นแรกนี่นะครับ ท่านรัฐมนตรีกรุณาตอบท้ังหลาย ๆ ท่านนี่นะครับ 
ขอบพระคุณครับ ก็เป็นการแลกเปลี่ยนกันด้วยเหตุด้วยผล แต่ก็ยิ่งยืนยันสิ่งท่ีพวกผม
อภิปรายในหลาย ๆ ประเด็น เดี๋ยวจะมีผู้มาเก็บตกในเรื่องของการอภิปรายต่าง ๆ เดี๋ยวจะมี
การพูดคุยกันต่อนะครับ แต่ในสิ่งท่ีจะต้องใช้สิทธิพาดพิงนี่เป็นการพาดพิงจากท่านรัฐมนตรี
พลังงานนะครับ ท่านสุพัฒนพงษ์ ต้องกราบเรียนอย่างนี้ ท่านพาดพิงถึงพรรคร่วมฝ่ายค้าน 
ท่านบอกว่าท่านเข้าใจสภาพในสภาแห่งนี้ดีว่า พวกผมอาจจะเห็นดีเห็นงามกับนโยบาย 
ท่านในบางเรื่อง แต่ด้วยบทบาทการเป็นฝ่ายค้านท าให้พวกผมต้องมาอภิปรายในวันนี้ 
อย่างขึงขังหรืออะไรก็ตามนี่นะครับ ความหมายในนัยนั้นนี่นะครับ ผมต้องกราบเรียน  
ผ่านท่านประธานไปยังท่านรัฐมนตรีว่าท่านอาจจะมาใหม่ ไม่ใช่นะครับ สิ่งท่ีพวกผมอภิปราย
ใน ๒ วันท่ีผ่านมา รวมถึง ๒ วันข้างหน้านี่นะครับ คือความผิดพลาดบกพร่องของรัฐบาล 
จริง ๆ พวกผมไม่ได้ว่างนะครับ ถ้ารัฐบาลปฏิบัติภารกิจโดยท่ีไม่มีข้อบกพร่องเลยนะครับ 
พวกผมมายื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจ ผมโดนชาวบ้านด่านะครับ แต่นี่ไม่ใช่ครับ นี่ผมเป็น
ตัวแทนของประชาชน เรารับฟังเสียงของประชาชนท่ีสะท้อนถึงปัญหามานะครับ 
เพราะฉะนั้นอยากให้ทางคณะรัฐมนตรีท้ังคณะเลยนะครับ ได้ปรับทัศนคติว่าสิ่งท่ีพวกผมติติง
หรือว่าเสนอแนะหรืออะไรก็ตามในหลาย ๆ วันนี้นี่นะครับ ถ้าท่านท าได้เป็นประโยชน์ครับ 
แล้วก็รับฟังด้วยครับว่าส่ิงท่ีเป็นปัญหาท่ีผมชี้กันนี่มันคืออะไร ผมรู้ครับลงมติพวกผมชนะยาก 
แต่สุดท้ายนี่นะครับก็ถ้ามันจะเกิดประโยชน์ขึ้นมาบ้างก็เป็นการดีครับ อย่างน้อยพวกท่าน  
ก็รับฟัง ไม่ใช่ว่าจะมามองว่าพวกผมติติงหาข้อว่าไม่ใช่นะครับ อันนี้ต้องชี้แจงกัน 
เดี๋ยวเสียหายกับฝ่ายค้านครับ  



๖๔๙ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ   กรณ์กาญจน์ ๒๙๑/๓ 
 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ครับ  
แต่ก็เรียนท่านสมาชิกเอาไว้ 
  นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ (ราชบุรี)  :  ท่านประธานครับ 
  (นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร ได้ยืนและยกมือขึ้น) 
  นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร (มหาสารคาม)  :  ผมประท้วงท่านประธาน 
  นายอั ค ร เดช  ว งษ์พิ ทั กษ์ โ รจน์  ( ร าชบุ รี )   :   ท่ านประธานครั บ  
แล้วท่านประธานไม่ให้ผมซักถามแล้วเวลาลงมติแล้วจะอย่างไรครับ 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ไม่ 
  นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร (มหาสารคาม)  :  ท่านประธานครับ ผมประท้วง
ตามข้อ ๖๗ ครับท่านประธาน  
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ท่านสมาชิกครับ 
ผมขอชี้แจงทางนี้ก่อน 
  นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ (ราชบุรี)  :  ท่านประธานครับ ขออนุญาต 
ท่านประธานครับ แล้วท่านประธานไม่ให้ผมซักถาม 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ไม่ ๆ  
ผมอยากจะเรียนให้ท่านทราบอย่างนี้ครับว่าเวทีนี้คือการอภิปรายไม่ไว้วางใจ เป็นเวทีของ
ฝ่ายค้านเป็นหลัก ฝ่ายรัฐบาลถ้ามีอะไรข้องใจ อยากจะสอบถามรัฐมนตรี ท่านยื่นเป็น 
กระทู้ถามแยกเฉพาะ กระทู้ถามสดได้ตลอดเวลาอยู่แล้ว ฉะนั้นอย่าเสียเวลาเลยนะครับ 
  นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ (ราชบุรี)  :  ท่านประธานครับ พ่ีน้องประชาชน
เดือดร้อนนะครับ ขอนิดเดียวครับท่านประธานครับ เมื่อสักครู่ 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ไม่เอาละครับ 
ท่านยุทธพงศ์ประท้วงเรื่องอะไรครับ 
  (นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร ได้ยืนและยกมือขึ้น) 
  นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร (มหาสารคาม)  :  เรียนท่านประธานครับ กระผม  
นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดมหาสารคาม พรรคเพื่อไทย  
ผมนี่อยู่ในคิวทางพรรคร่วมฝ่ายค้านจะได้ให้อภิปราย -----------------------           - ๒๙๒/๑ 
                 



๖๕๐ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ       ณัฐวัฒน์ ๒๙๒/๑ 
 
ผมมารออยู่นะครับท่านประธาน ประมาณชั่วโมงหนึ่งแล้วครับ แล้วผมก็เรียนท่านประธานครับ 
ประท้วงท่านประธานตามข้อ ๖๗ นะครับ เขาบอกว่าในการอภิปรายนี่ต้องเป็นการอภิปราย
สลับกันระหว่างฝ่ายคัดค้านและฝ่ายสนับสนุนครับท่านประธาน  แต่ท่านประธานครับ  
ตอนนี้ฝั่ งรัฐบาล ๔ ท่านแล้วนะครับ ท่าน พลเอก ประวิตร ท่านนายกรัฐมนตรี   
ท่านรองนายกรัฐมนตรีสุพัฒนพงษ์ ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง แล้วก็ต่อไป 
ก็บอกว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานจะตอบอีก อย่างนี้ท่านประธานผิดข้อบังคับ  
ข้อ ๖๗ แล้วท่านประธานครับ ผมว่าท่านรัฐมนตรีท่ีมาชี้แจงผมว่าท่านรองรอครั้งหน้า 
ให้เขายื่น แล้วท่านค่อยชี้แจงไม่ดีหรือครับ 
   นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ผมวินิจฉัย 
ได้แล้วครับ ท่านนั่งเถอะครับ ผมวินิจฉัยได้แล้วครับ คือเมื่อสักครู่มีท่านสมาชิกบางท่านได้
อภิปรายเรื่องปัญหาแรงงาน ฉะนั้นท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานจะชี้แจงเป็นสิ่งท่ี
ชอบแล้ว และท่านรัฐมนตรีแจ้งความจ านงจะชี้แจงเวลาไหนย่อมได้ตลอดเวลาครับ  
เชิญท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานครับ คิวท่านยุทธพงศ์เดี๋ยวก็ถึง คิวท่านยุทธพงศ์
หลังจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานแล้วก็ถึงท่านครับ ขอเถอะครับ มันจะได้ 
ไม่เสียเวลาครับ ให้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานชี้แจงก่อนแล้วท่านก็ค่อย 
อภิปรายครับ คิวท่านต่อไปนี้เลยอดใจนิดเดียวครับ 
   นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร (มหาสารคาม)  :  ขอบคุณครับ อย่านานนะครับ 
ท่านประธานครับ ผมใจร้อนครับ เชิญท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานครับ 
   นายสุชาติ ชมกลิ่น (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน)  :  กราบเรียน 
ท่านประธานสภาท่ีเคารพครับ และเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรตินะครับ ผมเองนั้นในฐานะ  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็ขออนุญาตตอบข้อสงสัย ข้อกล่าวหา ก็อยากจะขอ
อนุญาตตอบรวม ๆ กันแมกซ์ (Max) ของท่าน ส.ส. จุลพันธ์ แล้วก็ ส.ส. ชลน่าน แล้วก็ ส.ส. 
วรรณวิภา เพราะว่าท่าน ส.ส. วรรณวิภา ไม้สน ท่านเป็นคนอภิปรายผมนะครับ แต่ว่ามี 
เกี่ยวเนื่องจากท่าน ส.ส. จุลพันธ์ กับ ส.ส. ชลน่าน พี่หมอด้วยนะครับ ผมพยายามจะใช้เวลา 
ท่ีเร็วท่ีสุดครับท่านยุทธพงศ์ครับ แผล็บเดียวครับท่านครับ แต่บังเอิญว่าข้อท่ีอภิปรายมา 
มันเยอะหน่อย นิดหนึ่งนะครับ ก็ก่อนอื่นต้องขออนุญาตกราบเรียนท่านประธานผ่านไปยัง
เพื่อนสมาชิกท่ีอภิปรายนะครับ ในเรื่องของกองทุนประกันสังคมท่ีน าเรียนหรือพูดในสภาว่า 



๖๕๑ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ       ณัฐวัฒน์ ๒๙๒/๒ 
 
รัฐบาลของ ฯพณฯ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นั้นได้ติดค้างไว้ ผมจะกราบเรียนอย่างนี้ว่าเราเอง 
ถึงผมจะมารับต าแหน่งในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานไม่นาน ผมเองก็มีความสนิทสนม
กับผู้น าแรงงานเยอะมากนะครับ แล้วผมเองก็รู้ปัญหาว่าเงินกองทุนประกันสังคมท่ีผ่านมานั้น
ทุกรัฐบาลได้ติดค้างไว้เป็นแสนล้าน มีรัฐบาลของ ฯพณฯ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
คนเดียวนะครับท่ีคืนให้ สมทบปีละหมื่นกว่าล้าน แล้วก็คืนให้ปี ๒๕๖๓ งบประมาณ 
๑๙,๘๗๑ ล้านบาท และปี ๒๕๖๔ คืนให้อีก ๑๓,๐๐๐ กว่าล้านบาท ตอนนี้กองทุน
ประกันสังคมท่ีรัฐบาลท่ีตั้งแต่อดีตไล่มาจนถึงปัจจุบันนี้ค้างอยู่แค่ ๖๖,๐๐๐ ล้านบาท 
ก็เป็นสิ่งท่ีผู้น าแรงงาน ผู้น าสหภาพ สภาองค์การลูกจ้างต่าง ๆ ขอบคุณมานะครับ  
ก็อยากจะกราบเรียนท่านประธานนะครับว่าสิ่งท่ีเพื่อนสมาชิกได้อภิปรายไปก็เป็นสิ่งท่ี
ถูกต้องครับ เพราะเขาเองก็ต้องอภิปรายเพราะว่าจริง ๆ ส่วนตัวแล้วก็สนิทกันแล้วก็รู้จักกัน
เพราะว่าเขาเองก็เป็นผู้น าทางภาคแรงงานนะครับ ผมจะกราบเรียนอย่างนี้ครับว่า 
ในส่วนท่ีปัญหาในเรื่องต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นตั้งแต่ก่อนผมเข้ามาหรือก่อนผมเข้ามา ผมจะพูด 
เป็น ๓ ช่วง ๓ ช่วงนี้จะเป็นการพูดท่ีเห็นภาพรวมท้ังหมดนะครับ แล้วเดี๋ยวเรื่องสุดท้าย 
ในเรื่องของกลุ่มคนท่ีมาชุมนุมเห็นต่างแล้วผมจะตอบนะครับ ผมขอตอบเรื่องของเศรษฐกิจ 
เรื่องของการท างานของผม ซึ่งผมว่าท่ีพูดมาก็ขัดแย้งกันหมดเลยทุกเรื่องเพราะว่าผมเองนั้น
ช่วงท่ีเกิดโควิด (COVID) ครั้งแรกรัฐบาลผมยอมรับนะครับว่าท่ีทางท่านเพื่อน ส.ส. ได้บอกว่า 
ได้ใช้เงินกองทุนประกันสังคมในการช่วยเหลือเยียวยา --------------------------------------------- 
 

- ๒๙๓/๑ 
 
 
 
 
 
 
 



๖๕๒ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ     ณัฏฐ์ณรัณ ๒๙๓/๑ 
 
แต่ผมเรียนว่าถ้าเราไม่ช่วยเหลือไม่ช่วยเหลือเยียวยาเขาในสภาพวันนั้นใครจะช่วยเหลือเขา
นะครับ จะเอาเงินรัฐบาล รัฐบาลวันนั้นก็ยังไม่ได้เงินกู้นะครับ ในส่วนหนึ่งการท่ีเกิด
เหตุการณ์ว่างงาน เหตุสุดวิสัยครั้งท่ี ๑ ซึ่งรัฐบาลเองได้จ่ายเงินช่วยเหลือพี่น้องท่ัวไปนะครับ 
เพราะว่าเป็นการล็อกดาวน์ (Lockdown) นะครับ คนละ ๕,๐๐๐ บาท ๓ เดือนนะครับ  
ทางส านักงานประกันสังคมเองมีการช่วยเหลือ เยียวยาเหตุสุดวิสัยท่ี ๕๐ เปอร์เซ็นต์ 
ทุกเหตุการณ์ เช่นอุทกภัยอะไรต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้น แต่เหตุการณ์ในวันนั้นจ าเป็นต้องปรับมา 
เป็น ๖๒ เปอร์เซ็นต์ เพราะว่าค่าแรงขั้นต่ าอยู่ท่ี ๓๑๓ บาท คูณด้วย ๒๖ วัน ถ้าคูณด้วย  
๕๐ เปอร์เซ็นต์ จะท าให้ได้รับเงินน้อยกว่าพี่น้องประชาชนท่ีได้รับการช่วยเหลือจากรัฐบาล  
ก็เลยต้องปรับมาเป็น ๖๒ เปอร์เซ็นต์ ซึ่งจะได้รับประมาณ ๕,๐๔๕ บาท ขั้นต่ านะครับ  
พี่น้องผู้ ใช้แรงงานนะครับ หรือในมาตรา ๓๓ ได้รับผลกระทบในการท่ีรัฐบาลของ  
ฯพณฯ  พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้แก้ปัญหาในการควบคุมการแพร่ระบาดโควิด 
(COVID) ครั้งแรก พี่น้องผู้ประกันตนท่ีได้รับการช่วยเหลือ สิทธิต่าง ๆ ในเรื่อง ๖๒ เปอร์เซ็นต์  
ไป ๙๔๕,๗๒๖ คน ใช้เม็ดเงินไป ๑๕,๐๐๐ ล้านบาท ถูกต้องครับ ตัวเลขถูกต้องท่ีคุยกันนะครับ 
ส่วนในเร่ืองของการลดหย่อนท่ีได้พูดมาว่าใช้เงินกองทุนในการช่วยเหลือนะครับ สถานการณ์
ในวันนั้นถ้าเรายังให้เขาส่งเต็มนายจ้างหรือลูกจ้างก็ยังมีความเดือดร้อนอยู่ เราคิดว่า 
วันนั้นกองทุนยังมีความเข้มแข็งเราคุยกับทางบอร์ด (Board) กองทุน ผมเองต้องกราบเรียน
ให้ความจริงกระจ่างก่อนนะครับว่า กองทุนประกันสังคมนั้นเป็นบอร์ด (Board) ไตรภาค ี
ผมเองไม่ได้เป็นประธานบอร์ด (Board) นะครับ แต่นโยบายต่าง ๆ ในการพูดคุย เราพูดคุย
ในภาพรวมของกระทรวงนะครับ ท่านปลัดกระทรวงแรงงานเป็นประธานบอร์ด (Board)  
ก็ได้มีการช่วยเหลือนะครับ อันนี้ผมจะข้ามไปนะครับ ช่วงท่ีเกิดโควิด (COVID) ท่ัวไปนะครับ 
ทางเพื่อน ส.ส. เพื่อนผู้แทนท่ีอภิปรายผมก็เป็นผู้น าแรงงานก็ทราบดีว่าการเลิกจ้างท่ัวไป
เมื่อก่อนก็ ๑๘๐ วัน พอเกิดโควิด (COVID) เราปรับให้เป็น ๒๐๐ วัน อัตราการจ่าย 
เคยจ่ายท่ี ๕๐ เปอร์เซ็นต์ เราจ่าย ๗๐ เปอร์เซ็นต์ ในส่วนนี้นะครับ ผมขอข้ามอันนี้ไปนะครับ 
ผมจะเอาเร็ว ๆ เดี๋ยวท่านยุทธพงศ์รอผมนะครับ แล้วก็ช่วงนี้คือช่วงท่ีคลายล็อกเลยนะครับ 
ผมจะพูดถึงเรื่องนี้เพราะว่ามีเกี่ยวพันกับเพื่อน ส.ส. ท่านจุลพันธ์ด้วยท่ีท่านพูดถึงเรื่ อง 
คนตกงาน แล้วก็ท่านวรรณนิภา ท่านเพื่อน ส.ส. ท่ีพูดถึงเรื่องของการจัดงานจ๊อบเอ็กซ์โป 
(Job Expo) ผมกราบเรียนอย่างนี้นะครับว่า ช่วงท่ีเกิดคลายล็อกแล้วช่วงท่ีรัฐบาลควบคุม 



๖๕๓ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ     ณัฏฐ์ณรัณ ๒๙๓/๒ 
 
โควิด (COVID) อยู่แล้วคือไม่มีการแพร่ระบาดแล้วนะครับ ผมเองเข้ามารับต าแหน่งในฐานะ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะครับ ผมเองก็ได้เล็งเห็นนะครับ ผมเองได้รับข้อมูล  
ทุกด้าน ไปรู้จากสื่อมวลชนบ้าง หรือจากนักการเมืองกลุ่มต่าง ๆ นะครับว่าคนตกงาน 
หลายล้านคนนะครับ ก็เป็นสิ่งท่ีผมมารับต าแหน่งผมก็ต้องมีความเป็นห่วง ผมจัดงาน 
จ๊อบเอ็กซ์ โป (Job Expo) โดยรัฐบาลนะครับ ผมเสนอเข้ าคณะรัฐมนตรีนะครับ  
เสนอท่านนายกรัฐมนตรีและก่อนท่ีจะน าเสนอ ผมก็ได้น าเรียนท่าน พลเอก พลเอก ประวิตร 
วงษ์สุวรรณ ท่านรองนายกรัฐมนตรี ซึ่งท่านก ากับดูแลกระทรวงแรงงานนะครับ ผมถามว่า
การจัดงานล้านคน ล้านต าแหน่งเป็นส่ิงท่ีดูเหมือนยากนะครับ แต่ผมก็ท าให้เห็นได้นะครับว่า
ดูตัวเลขนะครับว่า การจัดงานนะครับ จ๊อบเอ็กซ์โป (Job Expo) นะครับ เอกชนจ้างงานผม
จัดงานวันท่ี ๒๖ ๒๗ ๒๘ กันยายน ๑ ไตรมาสบวกอีก ๑ เดือนท่ีผ่านมาภาคเอกชน 
มีใครท าได้ครับ ๑ ไตรมาส ๓๒๙,๐๐๐ กว่าต าแหน่ง งานภาครัฐนะครับบรรจุไป 
๖๐๐,๐๐๐ กว่าต าแหน่ง โอเค (OK) โคเพย์เมนต์ (Co-payment) สิ่ง ท่ีเพื่อนผู้แทน 
ได้พูดบรรจุทีแรก ๕,๐๐๐ กว่าท่ีตัวเลขของเพื่อนผู้แทน จริง ๆ แล้วตัวเลขปัจจุบัน  
๑๒,๐๐๐ กว่าต าแหน่ง ท่ีผมขออัตราไป ๒๖๐,๐๐๐ เม็ดเงิน ๑๙,๐๐๐ กว่าล้านบาทนั้น ---- 
 

- ๒๙๔/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๕๔ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ                     รัชนีพร ๒๙๔/๑ 
 
ขออนุญาตชี้แจงว่าเม็ดเงินท่ีพูดใช้ไปตามความเป็นจริง ไม่ได้เอาเงิน ๑๙,๐๐๐ ล้านบาทไป
ละลายหายไปนะครับ จ้างเท่าไรจ่ายเท่านั้นนะครับ นี่คือความจริง แล้วผมก็กราบเรียนว่า
ท าไมถึงโคเพย์เมนต์ (Co-payment) จ้างนักศึกษาจบใหม่ถึงไม่มียอดไปตามท่ีต้องการก็เกิด
จากเราจัดงานช่วงปลายเดือนกันยายน ต้นเดือนตุลาคม ช่วงนั้นนักศึกษาจบใหม่ช่วง 
เดือนเมษายน ผมจะเรียนอย่างนี้เดี๋ยวจะมีกราฟให้ดูว่าช่วงเดือนเมษายนจนถึงเดือน
กันยายน เขาบรรจุงานนักศึกษาจลใหม่หรือคนท่ีไม่เคยอยู่ในระบบประกันสังคมไปแล้ว 
แสนกว่าคน  
     แล้วอีกอย่างหนึ่งท่ีผมคุยกับกลุ่มนักธุรกิจหรือกลุ่มอุตสาหกรรมใหญ่ ๆ  
ท่ีเขามีก าลังเขาเองก็ไม่ได้อยากจ้างโคเพย์เมนต์ (Co-payment) เพราะเขาเองต้องการ 
ให้นักศึกษา นักศึกษานั้นได้ท างานอยู่ในระยะยาว ไม่ได้อยากให้แบบเข้ามา ๑ ปีแล้วออก
เหมือนกันเขาก็ต้องการคนท่ีเข้ามาเรียนรู้แล้วก็อยู่กับเขานาน ๆ อันนี้ผมจะข้ามมาท่ีตัวเลข
ในการท่ีผมจัดงานจ๊อบ เอ็กซ์โป (Job Expo) ผมจัดงานเดือนกันยายน ฝากเพื่อนสมาชิกดู
เดือนตุลาคม ช่องสีแดงคือช่องคนออก จากเดือนมกราคมจนถึงเดือนกันยายน ท่านเห็นไหมครับ
ช่วงท่ีเกิดโควิด (COVID) คนออกจากระบบการจ้างงาน มาตรา ๓๓ เดือนละเป็นแสนคนสูงสุด 
แล้วก็เกือบ ๑๙๐,๐๐๐ กว่า หลังจากผมจัดงานจ๊อบ เอ็กซ์โป (Job Expo) ไปเดือนตุลาคม 
ก็ยังมีคนออกอยู่จริง แต่ก็ออกอยู่  ๘๐,๐๐๐ กว่า เดือนตุลาคม เดือนพฤศจิกายน 
๔๐,๐๐๐ กว่า เดือนธันวาคม ๔๐,๐๐๐ กว่า เดือนมกราคม ๓๐,๐๐๐ กว่า แต่ผมจะดู 
ช่องท่ี ๒ ติดกับช่องสีแดง ช่องนี้คือคนท่ีออกจากระบบประกันสังคม มาตรา ๓๓ คือช่องแรก 
แต่กลับเข้าไปสู่ระบบการจ้างงานใหม่ คือเคยอยู่บริษัทเอ (A) แล้วไปอยู่บริษัทบี (B) เดือน
ตุลาคม ๔๗,๐๐๐ เดือนพฤศจิกายนอีก ๕๗,๐๐๐ เดือนธันวาคมอีก ๔๘,๐๐๐ เดือนมกราคม 
๕๓,๐๐๐ แต่ผมอยากจะกราบเรียนเพื่อนสมาชิกว่านี่คือช่องของคนท่ีออกแล้วกลับเข้ามา
ท างานใหม่ แต่ท่านดูช่องอีกช่องหนึ่งท่ีติดกันก่อนถึงช่องสีเขียวคือผู้ท่ีเข้าสู่ระบบการจ้างงาน
ใหม่ซึ่งไม่เคยอยู่ในระบบประกันสังคม ท่านจะเห็นได้ไหมครับว่าเดือนตุลาคมเข้ามา 
๓๔,๐๐๐ เดือนพฤศจิกายน ๓๖,๙๐๐ เดือนธันวาคม ๒๓,๐๐๐ เดือนมกราคม ๒๘,๐๐๐  
ผมก็ต้องเอา ๒ ช่อง ช่องของคนท่ีเคยออกแล้วกลับมาใหม่บวกกับช่องท่ีคนใหม่เลยไม่เคย
ท างานเข้ามารวมกัน เดือนตุลาคมคนออก ๘๑,๐๐๐ คน คนเข้า ๘๑,๐๐๐ ตรงนี้กลับมา 
เป็นสีเขียวท่านเห็นไหมครับ จากเมื่อก่อนสีแดงมาตลอด ตรงนี้เป็นสีเขียวคือคนออก 



๖๕๕ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมยัสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ                     รัชนีพร ๒๙๔/๒ 
 
น้อยกว่าคนเข้าแล้ว แต่แค่ ๑๔ คน เพราะเราเพิ่งเริ่มจัดงานมาเดือนพฤศจิกายนท่านดู 
ช่องสีเขียวคนเข้ามากกว่าคนออก ๕๒,๐๐๐ คน เดือนธันวาคม คนเข้ามากกว่าคนออก 
๒๘,๐๐๐ เดือนมกราคม คนเข้ามากกว่าคนออก ๔๖,๐๐๐ ผมเรียนว่าการท่ีเราจัดงาน 
จ็อบ เอ็กซ์โป (Job Expo) เราใช้เงินจัดงานไว้แค่ไม่กี่ล้านบาท แต่สิ่งท่ีเราได้เราสามารถ 
มีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจกี่แสนล้านบาท แล้วช่วยเหลือคนตกงานไปเท่าไร  
ผมขออนุญาตให้ดูสไลด์ (Slide) เมื่อสักครู่นี้ก่อนนี้ครับแป๊บหนึ่ง ผมจะอธิบายให้ฟัง 
นิดหนึ่งว่าคนท่ีออกจากระบบประกันสังคมตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๖๓ จนถึงวันท่ี ๖ 
มกราคม ๒๕๖๔ จริง ๆ มี ๑,๐๘๐,๐๐๐ จริงตามตัวเลข คนเข้าท่ีเคยออกแล้วเข้าไปใหม่ 
๓๔๒,๐๐๐ คือช่องท่ี ๒ ติดกัน ก็คือคิดเสียว่าคนท่ีออกจากระบบเป็นล้านนิด ๆ เข้ามาระบบ
เอามาเกือบ ๔๐๐,๐๐๐ ก็คือตกงานอยู่ประมาณ ๗๐๐,๐๐๐ จริง แต่ตลาดการจ้างงาน 
เราต้องดูภาพรวมตลาดการจ้างงานว่าตลาดการจ้างงานจริง ๆ แล้วคนหายจากตลาด 
การจ้างงานคือดูช่องสุดท้ายแค่ ๔๐๐,๐๐๐ นิด ๆ นี่คือสิ่งท่ีรัฐบาล ฯพณฯ พลเอก ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา ผมเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นี่คือในเรื่องนี้เดี๋ยวผมจะไล่ต่อนะครับ 
ขออนุญาตดูในส่วนของช่วงคลายล็อกช่วงอีก ๒ ต่อมันจะมีช่วงของท่ีเพื่อนสมาชิกได้พูดถึง 
ท่ีผมลดสมทบ อันนี้ก็เรื่องจริง แต่ท่านเชื่อไหมว่าเงินท่ีลดสมทบไป ๒๓,๐๐๐ ล้านบาท  
มันก็จะกลับไปอยู่ ในระบบรากหญ้า ระบบข้างล่าง เงินหมุนเวียนเขาจะหมุนเวียน 
หลายรอบ อย่างน้อย ๕ รอบ เงินหมุนเวียนจาก ๒๓,๐๐๐ ล้านบาท เงินหมุนเวียน 
ในระบบเป็นแสนล้านบาท ท่านมองในเรื่องเศรษฐศาสตร์ด้วยนะครับ  
 
                               - ๒๙๕/๑ 
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  ในส่วนของช่วงคลายล็อกท่ีท่านบอกว่าผู้ประกอบการหรือนายจ้าง 
ทางกระทรวงแรงงานไม่ได้ดูแล ผมเองก็มีสินเชื่อวงเงินต่ าอยู่  ๓๐,๐๐๐ ล้านบาท  
แต่จริง ๆ แล้วมันดูเหมือนกับว่าเราให้สินเชื่อไปเพื่อเอาใจผู้ประกอบการหรือเปล่า  
จริง ๆ ไม่ใช่นะครับ ผลลัพธ์ของอันนี้คือเรามีข้อตกลงกับเขาในการรักษาการจ้างงาน  
ถ้าเขาใช้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ า การรักษาการจ้างงานเขาต้องรักษาการจ้างงาน ร้อยละ ๘๐  
เป็นระยะเวลา ๓ ปี นี่ขนาดเราปล่อยไปแค่ประมาณ ๓,๐๐๐ ล้านบาท เกือบ ๆ  
๓,๐๐๐ ล้านบาท เรารักษาการจ้างงานของลูกจ้างได้ ๓๘,๘๒๙ ราย นี่คือสิ่งท่ีเราท า ผมจะดู
ช่วงคลายล็อกท่ีแรงงานกลับคืนถิ่น ท่ีเมื่อสักครู่ผมดูว่าออกไปล้านกว่า แล้วเข้ามาใหม่ 
ส่วนมากช่วงนั้นท่ีเกิดล็อกดาวน์ (Lockdown) ๓ เดือน มีแรงงานหลายท่านท่ีผมติดตามอยู่
เขาก็กลับไปพื้นท่ีเขา เขาเองเขาก็ไปท าธุรกิจ อาจจะไปท าเรื่องเกษตร เรื่องทฤษฎีต่าง ๆ  
เราเองก็มีการสอน เราร่วมกับศูนย์อ านวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ในการท่ีเรา  
จะช่วยเหลือ เป็นเรื่องของเกษตรทฤษฎีใหม่ ในส่วนนี้กระทรวงแรงงานก็เข้าไปร่วมด้วย  
เพื่อช่วยเหลือพี่น้องผู้ใช้แรงงานท่ีกลับไปสู่ภูมิล าเนาเดิมนะครับ ช่วงคลายล็อกผมเองนั้น 
ก็ได้รับการ จะเรียนว่าอย่างไร ก็คือผู้ใช้แรงงานพวกกลุ่มสตรีแล้วกันนะครับ ผมเองรู้ว่า  
มีบุตรหลาน มีบุตรในการท่ีต้องดูแล ได้รับการดูแลจากกองทุนประกันสังคม ๖๐๐ บาท 
ต่อคนต่อเดือน เราเห็นถึงความจ าเป็นเราก็ให้ปรับ ให้นโยบายให้บอร์ด (Board)  
ปรับเป็น ๘๐๐ บาทต่อคนต่อเดือน สิ่งท่ีผมก าลังบอกว่าถ้าเกิดเพื่อน ส.ส. เพื่อนผู้แทนราษฎร  
ถ้าเห็นว่าผมเอาเงินประกันสังคมมาใช้แล้วไม่ได้ประโยชน์ ท่านก็เคยเป็นผู้น า ท่านก็เดิน  
ไปบอกเพ่ือน ๆ ท่านด้วยท่ีเป็นสุภาพสตรีว่าท่านไม่เห็นด้วยนะครับ  
  ในส่วนของการระบาดรอบใหม่ อันนี้ผมจะพูดถึงเรื่องการระบาดรอบใหม่
ของโควิด (COVID) อันนี้ต้องเล่านิดหนึ่งเพราะเป็นเรื่องสตอรี (Story) เยอะมากนะครับ  
ผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าตอนระบาดรอบใหม่ช่วงเดือนธันวาคม ผมได้พบเจอท่านนายกรัฐมนตรี
ตอนกลางคืน สิ่งเดียวท่ีเรากลัวท่ีสุดคือเราต้องควบคุมพื้นท่ี เรากลัวพี่น้องผู้ใช้แรงงาน  
ท้ังคนไทยและคนต่างด้าวท่ีอยู่ในระบบประกันสังคม ซึ่งเขาอาจจะต้องอยู่ในพื้นท่ีควบคุม
เพื่อควบคุมในการแพร่ระบาดนะครับ เขาเองจะต้องหยุด รายได้เขาจะหายไป เพราะว่า 
ครั้งท่ีเราให้ ๖๒ เปอร์เซ็นต์ เราได้หมดระยะเวลาไปตั้งแต่ ๓๑ สิงหาคมแล้ว เราก็เลย 
ต้องรีบเข้าบอร์ด (Board) แล้วก็รีบเข้าสู่ ครม. วันท่ี ๒๒ ธันวาคม เข้าไป ท าไมเราเสนอ  
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บอร์ด (Board) ประกันสังคมอนุมัติแค่ ๕๐ เปอร์เซ็นต์ เหตุผลก็มีอีกนะครับว่าท่ีเขาอนุมัติ
แค่ ๕๐ เปอร์เซ็นต์เพราะว่าครั้งนี้รัฐบาลไม่ได้ล็อกดาวน์ (Lockdown) ไม่ได้จ่าย ๕,๐๐๐ บาท 
และบอร์ด (Board) ประกันสังคมไตรภาคี ท้ังฝ่ายนายจ้าง ลูกจ้าง และฝ่ายข้าราชการ  
เขาต้องการให้เห็นภาพของการจ่ายเงินเยียวยาเหตุสุดวิสัย จะเป็นอุทกภัยหรือจะเป็น 
ภัยพิบัติต่าง ๆ ให้เป็นอัตราเดียวกัน ก็เลยเป็นประกาศท่ี ๕๐ เปอร์เซ็นต์ เราจ่ายชดเชย 
คนตั้งแต่วันท่ี ๑๙ ธันวาคมท่ีผ่านมานะครับ จริง ๆ แล้วมีคนท่ีอยู่ในสิทธิท่ีจะได้รับประมาณ
เกือบ ๑๖๐,๐๐๐ กว่าคน เราเตรียมเม็ดเงินไว้ประมาณ ๒,๐๐๐-๓,๐๐๐ ล้านบาท อย่างท่ี
เพื่อนสมาชิกได้อภิปรายไป แต่จริง ๆ แล้วผมจะเรียนอย่างนี้ว่าเรายังไม่ได้ใช้เงินนะครับ  
เรายังไม่ได้ใช้เงินตรงนั้น เพราะว่าวันนี้คนท่ีเดือดร้อนท่ีมาใช้สิทธิมีแค่ ๕๓,๑๒๕ คน  
ใช้เงินไป ๔๐๖ ล้านบาทนะครับ ในส่วนนี้เราก็ต้องช่วยเขา เพราะว่าเขาต้องหยุดเพื่อให้กับ
ควบคุมโรคติดต่อจังหวัดในการท่ีเขาจะควบคุมพื้นท่ี ท่ีเรามองแล้วว่าได้ ๕๐ เปอร์เซ็นต์ ----- 
 

- ๒๙๖/๑ 
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เพราะเราดูแล้วว่ารัฐบาล พอรัฐบาลออกโครงการเราชนะ ซึ่งได้คนละ ๗,๐๐๐ บาท  
ผมจะต่อเนื่องมาเลย ผมเองนั้นรู้อยู่แล้วว่าอะไรจะเกิดขึ้น เพราะว่าพี่น้องผู้ประกันตน 
ในมาตรา ๓๓ ซึ่งมีอยู่ประมาณ ๑๑ ล้านกว่าคน ผมรู้อยู่แล้วว่าถ้าเราชนะ โครงการเราชนะ
ออกมา แล้วถ้าเกิดไม่มีโครงการ ม. ๓๓ เรารักกัน เป็นสิ่งท่ีผมอาจจะยืนบนนี้โดยท่ี 
เพื่อนสมาชิกอาจจะต่อว่าผมมากกว่านี้นะครับ แต่ผมเรียนนะครับว่าโครงการนี้ไม่ได้ใช้
เงินกองทุนประกันสังคมเป็นเงินท่ีรัฐบาล ผมเองได้น าปัญหาไปเล่าสู่ให้กับรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลัง ต้องกราบขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ท่าน
นายกรัฐมนตรีท่ีได้เล็งเห็นพี่น้องผู้ใช้แรงงานในมาตรา ๓๓ ครั้งแรกเลยอย่างท่ีเพื่อนสมาชิก
ได้พูดกันว่าท าไมถึงออกมาเป็นท่ี ๔,๐๐๐ บาท ผมก็อยากให้ ๗,๐๐๐ บาท แต่เม็ดเงิน 
ท่ีเราได้หรือท่ีเราไปขอรัฐบาลให้ช่วยมันก็มีจ ากัด ถ้าเราจะเอาเกณฑ์เราชนะ เราชนะให้ 
๗,๐๐๐ บาท แต่เราชนะให้กับผู้ท่ีมีรายได้ไม่เกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาทต่อปี มีเงินฝากไม่เกิน 
๕๐๐,๐๐๐ บาท ณ สิ้นปี ๒๕๖๓ ผมเองเป็นสิ่งท่ีตัดสินใจยากมากท่ีสุด ผมเองได้พบกับ 
ผู้น าสภาลูกจ้าง พบกับประธานสหภาพต่าง ๆ ๓๙ องค์กรใหญ่ แล้วรับหนังสือ ขออนุญาต
เอ่ยนามเลยนะครับหลายท่าน เช่น พ่ีชาลี ลอยสูง ซึ่งท่านก็ได้มายื่นหนังสือกับผม ยื่นหนังสือ
กับทางท่านนายกรัฐมนตรีว่าให้ไม่เป็นไร แต่ขอให้ครบทุกคน นี่คือสิ่งท่ีเรามาชั่งน้ าหนักแล้ว
เราถึงออกมาเป็นการจ่าย ๔,๐๐๐ บาทครบทุกคน ตัดผู้ท่ีไม่ใช่สัญชาติไทยออก ท าไม 
เพ่ือนสมาชิกถึงตอบว่าท าไมผมไม่ให้เพ่ือนพี่น้องผู้ใช้แรงงานต่างด้าว ซึ่งผมไม่เถียงนะครับว่า
เขาเป็นผู้ ท่ีช่วยเหลือเศรษฐกิจประเทศไทย ช่วยเหลือภาคอุตสาหกรรมการส่งออก  
หรือจะเป็นอุตสาหกรรมการก่อสร้างต่าง ๆ แต่เม็ดเงินตรงนี้เป็นเม็ดเงินกู้ของคนไทย  
ของประเทศไทยนะครับ การท่ีจะเอาเงินตรงนี้ไปให้กับพี่น้องแรงงานท่ีไม่ใช่สัญชาติไทย  
เราจะตอบค าถามคนไทยอีก ๖๖ ล้านคนอย่างไร นี่คือสิ่งท่ีเรากลัวท่ีสุดนะครับ แต่ผมเรียน
นะครับ ย้อนกลับไปนิดหนึ่งแต่พี่น้องคนงานท่ีไม่ใช่สัญชาติไทยเขาได้รับการชดเชยในสิทธิ
ของกองทุนประกันสังคมเทียบเท่าแรงงานไทยทุกประการในส่วนนี้นะครับ ผมย้อนกลับมา
ลงโครงการ เรารักกัน สิ่งหนึ่งท าไมเราชนะ มีเกณฑ์รายได้ไม่เกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท ผมก็ต้อง
ไปอธิบายให้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ท่านเลขาธิการสภาพัฒน์ให้ทราบว่า
ระบบการจ้างงานนั้นก็มีระบบฝ่ายบุคคลเอชอาร์ (HR) ในการควบคุมความลับของเงินเดือน 
สมมุติผมได้เงินเดือน ๒๕,๐๐๐ บาท ผมได้รับเยียวยา ๗,๐๐๐ บาท สมมุตินะครับ เพราะว่า  
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๑๑ ล้านคนถ้าตัดคนงานท่ีไม่ใช่สัญชาติไทยออกไปก็ประมาณเกือบล้านคน ผู้ ท่ี ม ี
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐประมาณ ๑ ล้านคน เหลือประมาณ ๙,๒๐๐,๐๐๐ กว่าคน ถ้าจ่าย
เฉพาะคนท่ีมีรายได้ไม่เกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท จ่ายได้ ๗,๐๐๐ บาท แต่อยู่ในบริษัทเดียวกัน 
ผมได้ ๗,๐๐๐ บาท แต่เพื่อนนั่งข้าง ๆ เงินเดือน ๒๕,๕๐๐ บาทไม่ได้รับ ความแตกแยก 
ความสามัคคี ซึ่งก็ความเห็นต่างท่ีผมจะพูดข้อสุดท้ายให้ฟังเหมือนกันนะครับ คือสิ่งต่าง ๆ 
เราต้องเกิดจากความสามัคคีในองค์กรอื่น เราถึงต้องนึกถึงเรื่องนี้ เราถึงจะต้องให้ทุกคน
เท่ากัน แล้วสมมุติว่าผมเข้ามาท างานในบริษัทพร้อมกันกับเพื่อน วุฒิเท่ากัน อายุงานเท่ากัน 
มารู้ความลับกัน ท างานมา ๑๐ ปี มารู้ความลับว่าเพื่อนผมเงินเดือนมากกว่า ผมถามว่าจะอยู่
กันอย่างไรในบริษัท ในส่วนนี้อยากจะกราบเรียนนะครับ โครงการ ม. ๓๓ เรารักกัน  
ถ้าไม่ดีจริงก็คงไม่มีผู้น าแรงงานหลาย ๆ ท่านซึ่งเป็นท้ังประธานสภาองค์การลูกจ้างหลาย ๆ 
องค์การ จะขออนุญาตไปขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรีท่ีท าเนียบ --------------------------------- 
 
                - ๒๙๗/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๖๐ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ         วิชชุดา ๒๙๗/๑ 
 
ท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่า เรียนว่าไม่เป็นไรถือว่าท าให้กับคนไทยทุกคนไม่จ าเป็นต้องมา 
เพราะเรารู้อยู่แล้วว่าถ้าเราบริสุทธิ์ใจจริงเขาบริสุทธิ์ใจจริงแต่เดี๋ยวต้อง เป็นเรื่องประเด็น
การเมือง นี่คือสิ่งท่ีผู้น าแรงงานอยากจะไปขอบคุณ ถ้าไม่ดีจริงก็คงไม่ขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์ 
(Trend Twitter) หรอกครับเร่ืองนี ้
   ในส่วนท่ีเราจะช่วยผู้ประกอบการในช่วงท่ีแพร่ระบาด ผมเองได้เล็งเห็นถึง
ภาคธุรกิจท่องเท่ียว เราต้องยอมรับความจริงนะครับว่าภาคท่องเท่ียวเราไปไม่ได้เพราะว่า
นักท่องเท่ียวต่างประเทศเข้ามาไม่ได้ถูกไหมครับ เป็นเหมือนกันท่ัวโลก แต่ภาคอุตสาหกรรม
ส่งออกท่ีสมุทรสาครเราจะปล่อยให้เป็นแบบภาคท่องเท่ียวไม่ได้ นี่คือสิ่งท่ีเราท างาน 
เชิงบูรณาการกัน โดยระหว่างกระทรวงแรงงาน ไปบูรณาการร่วมกับกระทรวงมหาดไทย 
ไปบูรณาการร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขในการท่ีจะต้องวางแผนในการช่วยเหลือ
ผู้ประกอบการ ช่วยเหลือในการยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -๑๙ (COVID-19)  
ท่ีสมุทรสาครวิเคราะห์ เราขอบอร์ดการแพทย์ของประกันสังคมให้ลงไปช่วยในการอนุมัติ 
การตรวจโควิด (COVID) ในโรงงานอย่างท่ีเพื่อนผู้แทนบางท่านได้พูดนะครับว่าตรวจแล้ว
ปล่อยกลับไป ผมเรียนตรง ๆ ว่าการตรวจโรงงานเราตรวจวันหนึ่ง ๗-๘ พันคน หมื่นคนได้ 
แต่โรงงานนั้นจะต้องจัดเอฟคิว (FQ) คือถ้าตรวจเจอ ตรวจเจอเชื้อไม่มีอาการพักท่ีเอฟคิว 
(FQ) ตรวจเจอเชื้อมีอาการไปโรงพยาบาล ทุกอย่างเราแยกเพื่ออะไรครับ เพื่อให้เขานั้น  
มีความรู้สึกว่าเขาไม่ได้อยู่อย่างโดดเดี่ยว แล้วเราปล่อยให้ธุรกิจภาคอุตสาหกรรมส่งออกไป
เป็นแบบภาคการท่องเท่ียวไม่ได้ นี่คือสิ่ง ท่ีรัฐบาลตระหนั กถึง ท่านเชื่อไหมครับว่า 
หนังสือขอบคุณเยอะมาก นี่แค่บางตัวอย่างนะครับ ขอบคุณ ฯพณ พลเอก ประยุทธ์  
จันทร์โอชา ขอบคุณท่านพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ซึ่งดูแลก ากับกระทรวงแรงงาน 
ขอบคุณรัฐบาล ขอบคุณผม เยอะมากนะครับทุกบริษัทใหญ่ ๆ นี่คือส่วนหนึ่งท่ีเราลงไปท า 
ถ้าเราท าไม่ดีเขาจะมาขอบคุณเราไหม ขออนุญาตผ่านไปนะครับ  กลับมาท่ีในส่วนของ 
การท่ีจะไปก ากับดูแล 
   นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  เมื่อสักครู่ 
เห็นท่านรัฐมนตรีบอกว่าเร่ืองสุดท้ายนะครับ 
  นายสุชาติ ชมกลิ่น (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน)  :  พอดีหลายเรื่อง 
นิดหนึ่ง นี่ผม ๓ เร่ืองครับท่าน 



๖๖๑ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ         วิชชุดา ๒๙๗/๒ 
 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  สุดท้าย 
๓ เร่ืองหรือครับ 
  นายสุชาติ ชมกลิ่น (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน)  :  ท่านยุทธพงศ์ 
รอผมแป๊บแล้วกันนะครับ แป๊บเดียว เอาสั้น ๆ จริง ๆ พอดีเมื่อสักครู่นี้มันมีเกี่ยวพันหลาย
เรื่องนะครับ ก็ในเรื่องของการท่ีบอกว่าผมเองในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 
ปล่อยปละละเลยไม่ก ากับดูแลแรงงานต่างด้าว ผมเรียนนะครับว่าผมเองไปพบ 
ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา ไปน าเรียนปัญหา 
ไปคุยกันว่า ท่านครับแรงงานวันนี้การท่ีเกิดแพร่ระบาดโควิด (COVID) ท่ีสมุทรสาคร
เหตุการณ์มันโอเค (OK) ต้องยอมรับว่ามันเกิดจากคนงานต่างด้าวนะครับ แต่ถามว่าถ้าเราไปจับ
วันนั้นมันก็เหมือนกับฝีครับ ฝีมันแตกแล้วเราจะเอาอยู่ไหมครับ สิ่งท่ีเราต้องควบคุม 
ไม่ให้มันแตกก็คือเราต้องให้เขาอยู่กับท่ี เราต้องเลยออก เราเลยต้องเสนอกฎหมายเข้า  
ครม. ในการท่ีเราจะต้องน าคนท่ีผิด ท่ีอยู่นอกระบบขึ้นสู่ระบบ ผมเรียนอย่างนี้นะครับว่า 
ประเด็นหลัก ๆ อยู่ ๓ ข้อในการท่ีจะน าเสนอ แล้วก็น าเสนอทางท่านพลเอก ประวิตร 
วงษ์สุวรรณ ซึ่งท่านก ากับกระทรวงแรงงานและผมก็ไปน าเรียนข้อเสนอนี้เพราะเป็นสิ่งท่ี
ตัดสินใจยากมากนะครับ เพราะว่าหลาย ๆ ท่านก็จะมองว่าผมปล่อยให้อย่างนี้แล้วจะท าให้
คนเข้ามาเยอะไหม แต่ผมต้องเลือกนะครับว่าวันนั้นถ้าเราไม่ควบคุมแรงงานท่ีอยู่กับท่ีได้ 
ท่านสังเกตไหมครับว่าวันท่ีเกิดโควิด (COVID) ท่ีสมุทรสาคร วันรุ่งขึ้นท่านก็ดูข่าวว่าไป
สมุทรปราการเพราะคนเจ้าของกิจการเขาก็กลัวโดนจับถูกไหมครับ เขาถึงเอาคนของเขา 
ไปปล่อยท่ีสมุทรปราการ แล้วถ้าเกิดเราไม่ออกในการควบคุมฝีตรงนี้อะไรจะเกิดขึ้นนะครับ 
ท่ีเราท าเรื่องนี้มี ๓ ประเด็นหลัก --------------------------------------------------------------------- 
 

- ๒๙๘/๑ 
 
 
 
 



๖๖๒ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ        วันทนา ๒๙๘/๑ 
 
   ประเด็น ๑ ควบคุมโควิด  (COVID)  กับคนต่างด้ าว ท่ีอยู่นอกระบบ 
ต้องตรวจสอบให้ ได้ว่าเป็นโควิด  (COVID) หรือไม่ เป็นโควิด (COVID) เป็นก็รักษา 
โดยนายจ้าง ท่ีจะขึ้นทะเบียนนายจ้างเป็นคนออกค่าใช้จ่าย ค่าจ่ายทีแรก ๓,๒๐๐ บาท 
ฯพณฯ นายกก็บอกมาว่ากระทรวงแรงงานกับกระทรวงสาธารณสุขคุยกัน ก็ได้คุยกับ  
ท่านรองนายกรัฐมนตรี ท่านอนุทิน ชาญวีรกูล ท่านก็เรียกให้รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
มาพบกัน มาคุยกัน ก็เหลืออยู่ในราคา ๒,๓๐๐ บาท ซึ่งถือว่าราคาท่ีควบคุมโดยกรมวิทยาศาสตร์ 
การแพทย์  
   เรื่องท่ี ๒ ท่านเชื่อไหมว่าผมขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวตั้งแต่วันท่ี ๑๕ 
มกราคม จนถึงวันท่ี ๑๓ กุมภาพันธ์ ท่านรู้ไหมตัวเลขขึ้นเท่าไร ๖๕๐,๐๐๐ กว่าคน  
ท่านเชื่อไหมว่า ๖๕๐,๐๐๐ กว่าคน เจ้าของท่ีมีนายจ้าง ๑๓๓,๐๐๐ กว่าราย ท่านคิดดูว่า 
ถ้าเกิดวันท่ีเราเกิดโควิด (COVID) ผมไม่ให้มีการน า เรามีกฎกระทรวงมา คือเรามีกฎ 
ออกมาห้ามน าเข้าเอ็มโอยู (MOU) แรงงานต่าง ๆ ผู้ประกอบการต่าง ๆ ไม่มีแรงงานใช้ 
ถ้าเราไม่ปล่อยตรงนี้ให้เข้าสู่ระบบ เขาจะอยู่อย่างไร  
   นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ท่านรัฐมนตรี 
ก็สรุป ๆ หน่อยแล้วกันนะครับ สรุปหน่อยครับ 
   (นายเอกชัย ทรงอ านาจเจริญ ได้ยืนและยกมือขึ้น) 
   นายเอกชัย ทรงอ านาจเจริญ  (อุบลราชธานี )  :  ท่านประธานครับ 
ขออนุญาตประท้วง ข้อ ๖๗ และข้อ ๖๙ การอภิปรายต้องสลับกันระหว่างฝ่ายค้าน 
และฝ่ายรัฐบาลครับ  
   นายสุชาติ ภิญโญ (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน)  :  เอาอย่างนี้ ๑๐ นาที 
   นายเอกชัย ทรงอ านาจเจริญ (อุบลราชธานี )   :  แล้วก็ เป็นไปด้วย 
การไม่ฟุ่มเฟือย ท่านรัฐมนตรีตอบยังไม่ค่อยตรงค าถามครับ ตอบอภิปราย เขาถามว่า 
การลักลอบเข้าเมืองมันเกิดขึ้นได้อย่างไร ท่านไปบอกว่ามันมีคนลักลอบเข้าเมืองมาบ้าง  
เขารู้อยู่แล้วว่ามีคนลักลอบเข้าเมืองมาบ้าง การอภิปรายท่านยาวเกินไปครับ ท่านประธาน 
ก็อนุโลมให้พูดพอสมควรแล้ว ขอบคุณครับ  
   นายสุชาติ ชมกลิ่น (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน)  :  ขอบคุณเพื่อนสมาชิก 
อย่างนี้ ท่านประธาน  



๖๖๓ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ        วันทนา ๒๙๘/๒ 
 
   นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ท่านรัฐมนตรี 
ขอวินิจฉัยนิดหนึ่ง จะได้ไม่เกิดความเข้าใจผิดกัน คือการท่ีท่านสมาชิกประท้วงโดยอ้าง  
ข้อบังคับ ข้อ ๖๙ ท่านต้องไปดูข้อบังคับ ข้อ ๑๗๘ มันยกเว้นเอาไว้ ในการอภิปราย 
ไม่ไว้วางใจให้ยกเว้นการใช้ข้อบังคับ ข้อ ๖๗ และข้อ ๖๙ ข้อ ๖๗ เขาไม่เอาการอภิปราย 
สลับไปสลับมานะครับ เพราะมันเป็นการอภิปรายระหว่างฝ่ายค้านกับรัฐมนตรีท่ีถูกอภิปราย 
ไม่ไว้วางใจ ฉะนั้นจะเอา ข้อ ๖๗ มาใช้ไม่ได้ ส่วนข้อ ๖๙ ก็คือปกติถ้าเป็นการอภิปรายท่ัวไป 
ประธานต้องตรวจสอบเอกสาร สื่อต่าง ๆ ท่ีจะเอาเข้ามาต้องตรวจสอบหมด แต่ข้อบังคับ 
ยกเว้น จึงต้องให้เอาเข้ามา แต่ต้องไม่ผิดข้อบังคับข้ออื่น ไปเสียดสี ไปใส่ร้ายอะไรไม่ได้นะครับ 
ขอท าความเข้าใจ เรียนท่านยุทธพงศ์ไปด้วย เมื่อสักครู่ท่านยุทธพงศ์ก็เคยประท้วง ไหน ๆ  
ก็อ้ายนั่นแล้ว ผมก็ขออนุญาตท าความเข้าใจกับท่านอัครเดชนิดหนึ่งครับ ท่ีท่านยกมือ 
ขอหารือ ขอถาม การอภิปรายนี้เป็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจ คนฟากฝ่ายรัฐบาลจะชี้แจงได้ 
ก็กรณีอภิปรายนายกรัฐมนตรี ก็นายกรัฐมนตรีชี้แจง หรือรัฐมนตรีท่ีนายกรัฐมนตรีมอบหมาย 
เกี่ยวข้องกับงานในหน้าท่ี หรือรัฐมนตรีท่ีถูกอภิปราย ส่วนท่านสมาชิกของฝ่ายรัฐบาล 
จะพูดในสภาได้ก็ต่อเมื่อ ๑. ถูกพาดพิง ๒. ลุกขึ้นประท้วง แค่นี้นะครับ ถ้าจะมาบอกว่า 
ชาวบ้านผมเดือดร้อน ผมอยากจะฝากรัฐมนตรี ไม่ได้ครับ เวทีนี้ไม่ใช่ ท่านเอาไปตั้งเป็น 
กระทู้ถาม พอแล้วนะครับท่านอัครเดช ผมชี้แจงข้อบังคับแล้ว 
   (นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ ได้ยืนและยกมือขึ้น)  
   นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ (ราชบุรี)  :  ท่านประธานครับ ผมขออนุญาต 
ประท้วงท่านประธานครับ ผม นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
จังหวัดราชบุรี พรรคประชาธิปัตย์ ท่านประธานครับ ผมประท้วงท่านประธาน ข้อ ๙ (๑) 
ท่านประธานต้องวางตัวเป็นกลางในการปฏิบัติหน้าท่ีนะครับ ท่านประธานให้ท่านพิเชษฐ์  
เชื้อเมืองพาน ขออนุญาตเอ่ยนามท่านนะครับ ลุกขึ้นพูด แล้วท่านประธานก็ให้ท่านวีระกร 
ค าประกอบ ลุกขึ้นพูด --------------------------------------------------------------------------------------- 
 

          - ๒๙๙/๑ 
   
 



๖๖๔ 
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แล้วท่านก็บอกผมว่าผมเป็น ส.ส. ฝ่ายรัฐบาลไม่มีสิทธิพูดให้ท ากระทู้ถาม แล้วผมถาม 
ท่านประธานว่าท่านวีระกร ค าประกอบ อยู่พรรคพลังประชารัฐ ท่านวีระกร ค าประกอบ  
ก็เป็นฝ่ายรัฐบาล แต่ท่านให้วีระกร ค าประกอบ พูด แต่ท่านไม่ให้ผมพูด ผมถามว่าท่านผิด
ข้อบังคับ ข้อ ๙ (๑) ไหมครับ ท่านต้องวางตัวเป็นกลางในท่ีประชุมครับ ท่านให้ท่านวีระกร
พูดผมก็ต้องพูดเหมอืนกับท่านวีระกรครับด้วยระยะเวลาท่ีเท่ากัน  
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  อย่างนี้ก็แล้วกัน  
  นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ (ราชบุรี)  :  ก็ขอความเป็นธรรมท่านประธาน
นะครับ เพราะว่าท่านก็ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความเป็นกลางมาตลอด 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ท่านอัครเดชครับ
ท่านวินิจฉัยได้แล้ว พอแล้วครับ ผมวินิจฉัยได้แล้ว ประเด็นท่านพิเชษฐ์เขาเป็น ส.ส.ฝ่ายค้าน 
ท่านเป็น ส.ส. ฝ่ายค้าน ท่านก็มีหน้าท่ีท่ีจะพูดได้แล้วก็หักเวลาของฝ่ายค้าน แต่ผมขอยอมรับ
ความผิดพลาดแบบลูกผู้ชายว่าท่านวีระกรผมก็เข้าใจว่า เอาอย่างนี้ท่านลักไก่ก็แล้วกัน
ประธานเผลอ ยอมรับตรง ๆ นะครับ ฉะนั้นท่านวีระกรก็ไม่ควรจะเป็นแบบอย่างท่ีไม่ดีกับ 
ส.ส. น้อง ๆ นะครับ จริง ๆ ครับ  
  นายวีระกร ค าประกอบ (นครสวรรค์)  :  ท่านประธานท่ีเคารพครับ 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ท่ีจริง ส.ส. 
ฝ่ายรัฐบาลไม่ได้นะครับ แต่ประธานก็พลาดเอง ยอมรับเลยไม่อายครับ 
  นายวีระกร ค าประกอบ (นครสวรรค์ )   :  ท่านประธานครับ วีระกร 
ค าประกอบ 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ไม่ต้องแล้วครับ 
ผมไม่ขอความชัดเจน เชิญท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานชี้แจงต่อ กระชับ ๆ นะครับ
  นายสุชาติ ชมกลิ่น (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน)  :  ขอบคุณครับ 
ท่านประธาน เมื่อสักครู่ผมได้เล่าหยิบยกปัญหาผมจะเล่าให้ทราบว่าการที่ขึ้นทะเบียนครั้งนี้มี
แค่  ๖๐๐,๐๐๐ กว่าคน ผมก าลังจะบอกว่าผมบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวได้มี
ประสิทธิภาพกว่ารัฐบาลอดีต ท่านดูนะครับผมมี ๖๐๐,๐๐๐ กว่าคนตั้งแต่ปี ๒๕๕๗ ผมจะ 
ไล่ให้ดูนะครับ ปี ๒๕๕๗ มีการขึ้นแบบนี้ครั้งหนึ่งนะครับ แต่มีคนขึ้นทะเบียนต่างด้าวอยู่ 
ประมาณ ๑,๖๐๐,๐๐๐ กว่าคน ปี ๒๕๕๗ ก็ตกค้างมาจากรัฐบาลไหนผมไม่อยากพูดถึง 



๖๖๕ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ          เพทาย ๒๙๙/๒ 
 
เพราะเพ่ือนกันท้ังนั้น ถูกไหมครับ แต่ก าลังจะบอกว่าถ้ากล่าวหากันก็ต้องพูดถอยกลับไปให้ดู
ว่าปี ๒๕๕๗ มีการขึ้นทะเบียนแบบนี้ครั้งหนึ่ง มีแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายขึ้นทะเบียน 
๑,๖๐๐,๐๐๐ กว่าคน ปี ๒๕๕๔ มีขึ้นทะเบียนอีกครั้งหนึ่ง ๑,๒๐๐,๐๐๐ กว่าคน ของผมนี่  
ปี ๒๕๕๗ จนถึงปี ๒๕๖๓ มี ๖๐๐,๐๐๐ กว่าคน เพราะเรามีการบริหารจัดการในเรื่องเอ็มโอยู 
(MOU) ในเรื่องการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวเข้าสู่ระบบอย่างถูกต้องแล้ว ผมจะขอ
อนุญาตชี้แจงแค่ตรงนี้ครับ พ่ี ๆ เพื่อน ๆ ในสภา ส่วนผมเองท่ีผมบอกว่าแรงงานต่างด้าว 
ให้ผมไปดูว่าเข้ามาอย่างไร ผมนี่ตรวจสถานประกอบการ ตรวจผู้ใช้แรงงานในสถาน
ประกอบการ ผมเรียนอย่างนี้ว่า ก็ต้องขออนุญาตไม่ได้ปัดความรับผิดชอบนะครับ  แต่ว่า 
พูดถึงเรื่องหลักการก่อน ตรงนี้ผมก็ถือว่าน่าจะจบ ผมจะได้รีบถึงข้อสุดท้ายเดี๋ยวท่านยุทธพงศ์
จะรอไม่ได้ ทีนี้ท่ีผมตอบคือตอบให้เคลียร์ท่านเพื่อน ส.ส. จะได้เข้าใจนะครับ 
    ฉะนั้นผมขอเรื่องท่ีกล่าวหาว่าผมยุยงปลุกปั่น ผมกราบเรียนอย่างนี้นะครับ
ท่านประธาน ด้วยความเคารพ จริง ๆ เรื่องนี้ผมเองด้วยความเคารพเพื่อนผู้แทนทุกคน 
ในสภา ผมเองก็มีเพื่อนทุกพรรค ผมเองก็ไม่อยากจะพูดในสิ่งท่ีเพื่อนสมาชิกได้กล่าวหาผม 
จริง ๆ แล้วผมไม่อยากให้เอาเรื่องความจงรักภักดีของคนไทยท้ังชาติ หรือความจงรักภักดี
ของพี่น้องประชาชนชาวชลบุรีซึ่งผมเป็นผู้แทนจังหวัดชลบุรี ไม่ควรเอามาอภิปรายในเวที
แห่งนี้ ถ้าผมไม่พูดออกไปในสิ่งท่ีเห็นแต่เหรียญด้านเดียวมันไม่ได้ ผมจะเรียนอย่างนี้ว่าผมเอง
ก็มันมีเหตุการณ์ต่อเนื่องครับท่านประธาน ผมไปเช็ก (Check) มาแล้วครับว่าวันท่ี ๑๗ วันท่ี
มีเร่ือง ผมให้ดูคลิป (Clip) เดี๋ยวผมจะตอบนะครับ 
  (เจ้าหน้าท่ีด าเนินการเปิดคลิปภาพ) 
  นายสุชาติ ชมกลิ่น (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน)  :  นี่เป็นคลิป (Clip) 
ท่ีไม่มีใครอยากเห็น ผมก็ไม่อยากจะเปิด ท่านดูครับ อยู่ในท่ีตั้ง 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ท่านรัฐมนตรีครับ 
มันมีความจ าเป็นไหมครับ  
   นายสุชาติ ชมกลิ่น (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน)  :  เขากล่าวหาว่า 
เส้ือเหลืองไปตี ท่านดู เขาก าลังบอกว่าเขาไม่ได้มาทะเลาะท่าน เขาอยู่ในท่ีตั้ง 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ครับ พอแล้วครับ  
 



๖๖๖ 
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  นายสุชาติ ชมกลิ่น (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน)  :  พอก็ได้ท่าน อันนี้
ผมพูดให้เพื่อนฟังว่า 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  เดี๋ยวมันจะ
ขยายไปหลายประเด็นอีก 
  นายสุชาติ ชมกลิ่น (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน)  :  ผมจะไม่มีวิดีโอ 
(Video) กระทบใครท้ังสิ้นเพราะผมให้ตัดท้ิงหมดทุกคน เพราะผมเคารพสิทธิเพื่อนทุกคน 
ผมก็อยากให้เพื่อนเคารพสิทธิในเรื่องพวกนี้ ผมไม่อยากให้เพื่อนพูดเรื่องอย่างนี้ในสภา  
 
              -  ๓๐๐/๑ 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๖๗ 
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คือเราก็เพื่อนสมาชิกด้วยกัน เราก็ท างานเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองด้วยกัน เพื่อนฝ่ายค้าน 
ก็ท าหน้าท่ีของฝ่ายค้าน ตรวจสอบฝ่ายรัฐบาล ผมเป็นฝ่ายรัฐบาลผมก็ต้องแก้ข้อกล่าวหา 
ในสิ่งท่ีเพื่อนฝ่ายค้านพูดถึง ซึ่งจริง ๆ แล้วนี่ผมก็ไม่อยากจะเปิดท่าน แต่เผอิญว่าในรูป  
ท่ีท่านเพื่อน ส.ส. ได้พูดนี่เป็นคนจังหวัดชลบุรีจริง เป็นคนท่ีผมรู้จักจริง เพราะผมเป็นผู้แทน
จังหวัดชลบุรี ๑๐ กว่าปี แล้วผมรู้จักได้ไหม ได้ ผมจะเล่าให้ฟังว่าในการท่ีเขาจะมาในสิ่งท่ีเขา
คิดว่าถูกต้อง ผมจะไปห้ามเขาไม่ให้มา ผมก็เป็นคนอย่างไรล่ะท่าน เป็นสิ่งท่ีผมไม่อยากพูด
ต่อนะครับ แต่ผมอยากจะบอกเพื่อนสมาชิกผู้แทนในสภานะครับว่าจริง ๆ แล้วเรื่องนี้  
ผมไม่อยากจะพูด แต่ผมก็เผอิญมีคลิป (Clip) ว่าคนใกล้ตัวหรือคนสนิทอะไรแล้วแต่  
แต่ผมเรียนด้วยความบริสุทธิ์ใจนะครับว่าผมเองไม่มีความคิดท่ีอยากให้พี่น้องคนไทยมา
ทะเลาะกัน ไม่มีความคิดในการเห็นต่างเห็นได้ แต่ไม่อยากให้ไปก้าวล่วงในส่ิงท่ีคนไทยทุกคน
รักแค่นั้นเองนะครับ ผมกราบเรียนด้วยความเคารพครับ ขอบคุณครับ 
  (นางสาววรรณวิภา ไม้สน ได้ยืนและยกมือขึ้น) 
  นางสาววรรณวิภา ไม้สน (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ท่านประธานคะ ดิฉันเป็น 
ผู้อภิปราย แล้วก็ถูกพาดพิงเมื่อครู่นี้ค่ะ 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ท่าน ส.ส. 
เดี๋ยวครับ พาดพิงเสียหายไหมครับ ถ้าพาดพิงไม่เสียหาย 
  นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร (มหาสารคาม)  :  กราบเรียนท่านประธานท่ีเคารพ
ครับ กระผม นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดมหาสารคาม  
พรรคเพ่ือไทย  
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ท่านยุทธพงศ์ 
ผมฟังแล้วมันเสียหายไหม 
  นางสาววรรณวิภา ไม้สน (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  เดี๋ยวค่ะท่านประธาน  
ดิฉันยังคาใจอยู่นิดหน่อย คือประเด็นเมื่อครู่นี้ 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ท่านยุทธพงศ์ 
ถ้าอย่างนั้นขอแผล็บหนึ่งครับ  
  นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร (มหาสารคาม)  :  ท่านประธานขอผมมาหลายขอ
แล้วนะท่าน 



๖๖๘ 
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  นายศุภชั ย  โพธิ์ สุ  ( รองประธานสภาผู้ แทนราษฎร คน ท่ีสอง )   :   
คือเขาประท้วงครับท่าน 
  นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร (มหาสารคาม)  :  ท่าน มท.๑ ท่านก็รอฟังอยู่นี่ท่าน 
ลุกไปเข้าห้องน้ าไม่ได้เลยท่าน 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ท่าน ส.ส. 
ประท้วงผมต้องให้สิทธิ ท่าน ส.ส. เวลาจะประท้วงนี่นะครับ ท่านต้องยืนขึ้นแล้วก็ยกมือ  
ให้พ้นศีรษะนะครับ ผมถึงจะรู้ว่าท่านประท้วงผมจะให้สิทธิทันที  
  นางสาววรรณวิภา ไม้สน (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ท่านประธานบอกว่าให้ใช้ 
สิทธิประท้วง แล้วใช้สิทธิพาดพิงได้ ดิฉันไม่ได้ใช้ประท้วงค่ะ ดิฉันใช้สิทธิพาดพิงค่ะ เพราะว่า
เมื่อครู่นี้ประเด็นท่ีท่านรัฐมนตรีตอบเป็นประเด็นท่ีเกี่ยวกับท่ีดิฉันอภิปรายค่ะ 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ก็ต้องแสดง
ออกแบบเดียวกันครับ เพราะถ้าท่านนั่งยกมือนี่ถือว่ายกเพื่อจะขอพูดขอหารืออะไร  
  นางสาววรรณวิภา ไม้สน (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  โอเค (OK) ค่ะ 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  แต่ถ้า 
ท่านจะใช้สิทธิพาดพิงหรือประท้วงท่านยืนขึ้น แล้วก็ยกมือให้พ้นศีรษะครับ ใช้ได้ครับ  
เชิญครับ เอาสั้น ๆ แล้วกันครับ 
  นางสาววรรณวิภา ไม้สน (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ท่านประธานคะ วรรณวิภา 
ไม้สน ท่ีท่านรัฐมนตรีตอบเมื่อครู่นี้คือมันไม่แน่ใจว่าดิฉันถามไม่ตรงค าตอบหรืออย่างไรนะคะ 
เพราะว่าดิฉันไม่ได้พูดถึงสถาบันเลยแม้แต่นิดเดียว เพียงแต่ว่าอยากทราบว่าคนท่ีไปสร้าง
ความรุนแรงหรือก่อเหตุในม็อบ (Mob) เป็นคนของท่าน เป็นคนสนิทของท่าน แล้วท่าน 
มีส่วนรู้เห็นหรือไม่ หรือท่านปล่อยปละละเลยอะไรอย่างไร กรุณาตอบให้ตรงค าถามค่ะท่าน 
ขอบพระคุณค่ะ 
  นายสุชาติ ชมกลิ่น (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน)  :  ครับ ท่านประธาน 
ผมตอบได้ครับท่าน 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ท่านรัฐมนตรี
จะชี้แจงตอบ เชิญครับ เอาสั้น ๆ นะครับ  
 



๖๖๙ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ          นฤมล ๓๐๐/๓ 
 
  นายสุชาติ ชมกลิ่น (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน)  :  ผมเป็นคนชลบุรีนะ
ครับ คนชลบุรีผมรู้จักเยอะ แต่ถามว่าสนิทไหม ผมสนิทคนเยอะมาก แต่คนท่ีท่านเห็นไม่ได้
อยู่ในเขตเลือกตั้งผมนะครับ เร่ืองท่ี ๑ ท่านไปเช็ก (Check) ท่ีอยู่เขา 
  เรื่องท่ี ๒ ผมไปสนับสนุนเขาไหม ผมไม่ได้เป็นคนสนับสนุนเขา ผมมีเพื่อน 
อีกหลายคนท่ีมาวันนั้น แต่ผมก็ไม่อยากท่ีผมบอกผมไม่อยากไปเปิดคลิป (Clip) ท้ังหมด  
ผมก็อยากให้เพื่อนสมาชิกให้เข้าใจผมว่าผมก็อยากให้มันจบแค่ตรงนี้  แต่ผมก็ยอมรับว่า 
คนชลบุรี แต่ไม่ใช่คนอยู่ในเขตผม รู้จักไหม รู้จักนะครับ แล้วผมไม่ได้เป็นคนสนับสนุนเขา 
ให้มา ผมไม่ได้เป็นคนไปจ่ายสตางค์เขาหรืออะไรเขาไม่ได้มีการนี้ เขามาด้วยความบริสุทธิ์ใจ
นะครับ อันนี้ต้องเรียนตรง ๆ วันท่ีเขาเกิดเรื่องนี่ผมยังเป็นห่วงเขาเสียนะครับว่าคนชลบุรี 
ไปกี่คน ผมยังไม่ทราบเลยนะครับ อันนี้ในส่วนหนึ่ง  
  อันนี้ผมขออนุญาตอีกนิดนะครับ ผมลืมนะ ท่ีน้องวรรณวิภาบอกว่าเรื่องของ 
แผล็บหนึ่งโจ้ ๑ นาที ในเรื่องของท่ีบอกเรื่องบริษัท บอดี้ แฟชั่น ท่ีบอกนะครับ จริง ๆ แล้ว
เคส (Case) นั้นเป็นเคสสตัดดี (Case study) เคสสตัดดี (Case study) ท่ีไม่เคยเกิดขึ้นใน 
๑๗ ปีของกองทุนว่างงาน เคส (Case) นี้เขาโดนนายจ้างแล้วสู้คดีกันท่ีศาล ศาลยังไม่ตัดสิน
เบิกเงินกองทุนว่างงานไม่ได้นะครับ ๗๓๓ คน เราช่วยเขา แล้วยกเคส (Case) นี้ 
เป็นเคสสตัดดี  (Case study)  หารือในท่ีส านักงานกฤษฎีกา ไปช่วยเหลือคนอีก  
๑๖,๐๐๐ คน เขามาขอบคุณท่านรองนายกรัฐมนตรี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ  
น้องมดก็อยู่ท่ีบริษัท บอดี้ แฟชั่น เหมือนกัน ขอบคุณนะครับ  
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ครับ  
เชิญท่านยุทธพงศ์ครับ รอคอยมานาน 
  นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร (มหาสารคาม)  :  กราบเรียนท่านประธานท่ีเคารพ 
กระผม นายยุทธพงศ์  จรัสเสถียร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดมหาสารคาม  
พรรคเพื่อไทย --------------------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๓๐๑/๑ 
 



๖๗๐ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ          จีรนุช ๓๐๑/๑ 
 
ท่านประธานครับ วันนี้ผมขออนุญาตท่านประธานนะครับ ได้ ใช้ เพาเวอร์พอยต์  
(PowerPoint) แล้วก็ใช้แผ่นชาร์ต (Chart) ประกอบการอภิปรายครับ แล้วก็ได้ยื่นให้ 
ท่านประธานได้ตรวจสอบไปแล้วครับ ขอแผ่นท่ี ๑ ขึ้นเลยนะครับ  
 (เจ้าหน้าท่ีด าเนินการเปิดคลิปภาพ) 
 นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร (มหาสารคาม)  :  ท่านประธานครับ การอภิปราย
ของผมในวันนี้หัวข้อท่านประธานดูสิครับว่า มหากาพย์การโกง ข้ามศตวรรษ ท าไมบอกว่า
ข้ามศตวรรษ เพราะว่าไปถึงปี ๒๖๐๒ ตอนนี้ปี ๒๕๖๔ นะครับ บอกว่าจากบ้านหลวง 
สู่ ม. ๔๔ ยกสัมปทานรถไฟฟ้าหลวงให้เจ้าสัว เมื่อสักครู่ท่านนายกรัฐมนตรี ผมฟังท่านอยู่
ท่านบอกว่าผมรังเกียจการท าผิดกฎหมาย ท่านนายกรัฐมนตรีไปไหนครับ มาฟังผมหน่อย 
เพราะว่า ม. ๔๔ ท่านเป็นคนออกนะครับ แล้วผมจะชี้ให้ท่านประธาน ให้ท่านนายกรัฐมนตรี
เห็นนะครับว่าท่านชอบท าผิดกฎหมาย ท่านไปไหน มาฟังผมหน่อยท่านนายกรัฐมนตรีครับ 
ท่านประธานครับ ญัตติขอเปิดอภิปรายท่ัวไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรี ส าหรับ
ประเด็นท่ีผมจะอภิปรายก็คือการขยายสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีเขียวออกไปอีก ๔๐ ปี  
หรือการโกงข้ามศตวรรษ ๒๖๐๒ ผมกล่าวหา ๑. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
เป็นหัวหน้าผู้บริหารราชการแผ่นดิน ๒. พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย ในฐานะท่ีท่านก ากับดูแลกรุงเทพมหานคร สมคบรู้เห็นเป็นใจในลักษณะ
เป็นตัวการแบ่งแยกหน้าท่ีกระท าการระหว่าง ๑. พลเอก ประยุทธ์ ในฐานะหัวหน้า
คณะรัฐมนตรี  ๒.  พลเอก อนุพงษ์  ในฐานะรัฐมนตรีว่ าการกระทรวงมหาดไทย  
ผู้ก ากับผู้ ว่ า กทม. และ กทม. ด าเนินการต่อขยายสัมปทานรถไฟฟ้าสายสี เขียว  
๑. ผิดกฎหมายรัฐธรรมนูญ ๒. ผิดกฎหมาย พ.ร.บ. ร่วมทุน ปี ๒๕๖๒ ๓. ขัดมติคณะรัฐมนตร ี
เมื่อวันท่ี ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ๔. เป็นการกระท าขัดกันแห่งผลประโยชน์ด้วยการผูกขาด
ตัดตอน เอื้อประโยชน์ให้กับเจ้าสัวบีทีเอส  (BTS) เพียงเจ้าเดียว คือเป็นความผิดตาม  
พ.ร.บ. ฮั้ว การเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ มีการจัดฉากสร้างหนี้เพื่อยกสัมปทาน  
ให้กับบริษัท เอกชน ๕.  สร้ างความเดือดร้อนให้กับคนกรุ ง เทพฯ ท่ี ใช้ รถไฟฟ้ า 
สายสีเขียว เพราะรถไฟฟ้าสายสีเขียวจะเป็นรถไฟฟ้าท่ีมีค่าโดยสารแพงท่ีสุดในโลก  
ท่านประธานติดตามผมต่อไปครับ ท่านประธานครับ ขอสไลด์  (Slide) ถัดไปเลยครับ  
 



๖๗๑ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ          จีรนุช ๓๐๑/๒ 
 
การขยายสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีเขียว ตามค าส่ัง ม. ๔๔ ท่ี ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันท่ี ๑๑ เมษายน 
๒๕๖๒ ผมจะอภิปรายไปตามหัวข้อนะครับท่านประธาน ท้ังหมด ๔ หัวข้อด้วยกัน  
๑. ผิดกฎหมาย หนี พ.ร.บ. ร่วมทุน ขัดมติคณะรัฐมนตรี ๒. เอื้อประโยชน์แก่บีทีเอส (BTS) 
โดยไม่ประมูล ท าให้รัฐเสียหาย ๓. ท าให้ประชาชน โดยเฉพาะคนกรุงเทพฯ เดือดร้อน 
เพราะค่าโดยสารแพง ๔. ขัดต่อรัฐธรรมนูญ ท่านประธานครับ เส้นทางรถไฟฟ้าท้ังหมดนี่
ท่านประธานครับ เร่ิมต้นตอนนี้เชื่อมไป ๓ จังหวัดแล้วครับ ปทุมธานีท่ีคูคต ผ่านสะพานใหม่ 
ผ่านวัดพระศรีมหาธาตุ ผ่านมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มาเข้าหมอชิต ตรงไข่แดงนะครับ 
ผ่านสยาม ผ่านสุขุมวิท มาแบร่ิง แล้วก็ไปสิ้นสุดที่เคหะบางปู สมุทรปราการ และอีกเส้นหนึ่ง
นะครับ จากสยามก็ผ่านสาทร สะพานตากสิน วงเวียนใหญ่ บางหว้า ท่านประธานครับ  
ผมจ าเป็นท่ีจะต้องขออนุญาตท่านประธานได้ปูพื้นเรื่องเส้นทางรถไฟฟ้าบีทีเอส  (BTS)  
 
               - ๓๐๒/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๗๒ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ    วัชรี ๓๐๒/๑ 
 
เพราะว่าพี่น้องประชาชนท่ีติดตามอยู่มีคนต่างจังหวัดด้วย และผมเองก็เป็น ส.ส. อยู่ทาง  
ภาคอีสาน ท่านประธานครับ ผมจะขออนุญาตเรียกส่วนท่ีสีแดง ๆ ก็คือเป็นเส้นทางหลัก 
ของสัมปทานเรียกว่าไข่แดงก็คือหมอชิต แล้วก็ตากสินไปอ่อนนุช ตรงนี้ท่านประธานครับ 
เป็นสัญญาสัมปทานเริ่มตั้งแต่ปี ๒๕๔๒ ไปจบปี ๒๕๗๒ ตรงนี้ไปแตะต้องเขาไม่ได้นะครับ 
ท่านประธานครับ ตรงนี้จากอ่อนนุชไปแบริ่งเขาเรียกว่าส่วนต่อขยายท่ี ๑ แล้วก็อีกส่วนหนึ่ง
ก็คือจากสะพานตากสินไปบางหว้า อันนี้ท าสมัยจ้างบีทีเอส (BTS) วิ่งรถสมัยผู้ว่าราชการสุขุม
พันธุ์ และท่านประธานครับจากหมอชิตไปคูคตนี่เขาเรียกว่าเขียวเหนือ แล้วก็จากแบริ่งไป
เคหะบางปูสมุทรปราการเขาเรียกว่าเขียวใต้ นี่ละครับท่านประธาน ต้องขออนุญาตปูพื้น
เพื่อให้ประชาชนท่ีอยู่ต่างจังหวัดเขาได้เข้าใจครับ แล้วการด าเนินการเรียนท่านประธาน
อย่างนี้ว่า ขอสไลด์ (Slide) ถัดไปเลยครับ สมัยตั้งแต่ปี ๒๕๓๕ ท่ีเกิดโครงการนี้นะครับ  
สมัยผู้ว่าราชการจ าลอง แล้วก็มาสร้างเสร็จในปี ๒๕๔๒ ตอนนั้นผู้ว่าราชการกฤษฎา 
เป็นผู้ว่าราชการก็มีการให้สิทธิสัมปทานในการเดินรถนะครับ แล้วก็สิทธิในการทุกอย่าง 
ท้ังเรื่องโฆษณา เรื่องทรัพย์สินต่าง ๆ ให้กับบริษัทบีทีเอส (BTS) เป็นระยะเวลา ๓๐ ปี ก็คือ 
ปี ๒๕๔๒ จะไปสิ้นสุดปี ๒๕๗๒ แล้วต่อมาตรงนี้เรียกว่าไข่แดง ท่านประธานครับต้องตามผม
ให้ดีครับ เพราะว่าเรื่องนี้มันมีความสลับซับซ้อน แล้วมันก็มีส่วนต่อขยายท่านประธานครับ  
ท่ีบอกว่าสมัยผู้ว่าราชการสุขุมพันธุ์ก็มีส่วนต่อขยายถัดไปครับ ขอสไลด์ (Slide) ถัดไปครับ 
ท่านประธานครับมันก็จะมีส่วนต่อขยายตั้งแต่ปี ๒๐๐๐ ท่ีบอกว่าอ่อนนุชไปแบริ่ง นี่เรียกว่า
ส่วนต่อขยายท่ี ๑ แล้วก็จากสะพานตากสินไปบางหว้า ปี ๒๕๕๕ ไปสิ้นสุด ๓๐ ปี ๒๕๘๕ 
ท่านประธานครับ ตรงนี้เป็นสัญญาจ้างวิ่งรถไม่ได้อยู่ใน พ.ร.บ. ร่วมทุนนะครับ ผมขอย้ าครับ  
และท่านประธานครับ อันหนึ่งท่ีท่านประธานไม่มีใครเคยทราบมาก่อนเลยครับ แม้กระท่ัง
ท่านนายกรัฐมนตรี แล้วก็ท่าน มท.๑ ท่านฟังนะครับ ท่านนี่ถูกผู้ว่า กทม. เขาไม่บอกความจริง
ท่านครับ ท่านประธานดูสิครับว่าตัวไข่แดงนี่ท่านประธานท่ีหมดในปี ๒๕๗๒ จริง ๆ แล้วมัน
ไม่ได้หมด ๒๕๗๒ นะครับ มันมีการไปจ้างให้บริษัทบีทีเอส (BTS) วิ่งรถไปถึงปี ๒๕๘๕ แล้วครับ 
ซึ่งประธานดูสิครับว่ามันบ้องตื้นแค่ไหนครับ สัญญาสัมปทานไข่แดงเส้นทางรถไฟฟ้าบีทีเอส 
(BTS) เป็นเส้นทางท่ีดีท่ีสุดครับ ผ่านย่านธุรกิจ ผ่านย่านท่ีอยู่อาศัยท่ีดีท่ีสุดของประเทศไทย  
และท่านประธานดูสิครับหมดปี ๒๕๗๒ แทนท่ีว่าสัมปทานตรงนี้ กทม. จะเอามาเป็นของ 
กทม. รัฐบาลจะเอากลับมาเพื่อเอามาบริหารเองกลับไปจ้างเขาวิ่งรถต่อไปถึงปี ๒๕๘๕ แล้ว 



๖๗๓ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ    วัชรี ๓๐๒/๒ 
 
ตรงนี้ท่าน มท.๑ เคยทราบมาก่อนไหมครับ ต่อไปครับ ท่านประธานครับ สัญญาจ้างวิ่งรถ
เวลาเขาจ้างท่านประธานครับ กรุงเทพมหานครเขาก็จะไปผ่านกรุงเทพธนาคมเขาเรียกว่า 
เคที (KT) ครับ แล้วเคที (KT) ก็ไปจ้างบีทีเอส (BTS) ต่อเลย ไม่ต้องประมูลเลยท่านประธานครับ 
อันนี้มันผิดกฎหมายครับ เป็นการใช้วิธีพิเศษครับ ท าไมถึงต้องไปท าพิธีพิเศษ โดยมีการท า
สัญญามูลค่าล่วงหน้าท่ีผมบอกว่าสมัยผู้ว่าราชการสุขุมพันธุ์ท าไว้มูลค่ามันถึง ๑๐๐,๐๐๐  
ขอสไลด์ (Slide) ท่ี ๕ ก่อนนะครับ ๑๘๗,๘๐๐ ล้านบาท โดยไม่มีมติคณะรัฐมนตรีรองรับ 
 

- ๓๐๓/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๗๔ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ                     กุลนิษฐ์ ๓๐๓/๑ 
 
และในปี ๒๕๕๖ พรรคเพื่อไทยเคยร้องเรียนเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.  
และดีเอสไอ (DSI) แล้วฝากท่านประธานด้วยนะครับ ฝากไปบอก ป.ป.ช. ด้วยว่าผมทราบมาว่า
ก าลังจะหาทางเป่าคดีนี้ท้ิง มีคนไปว่ิงอยู่ครับท่านประธาน  
   ท่านประธานครับ ต่อไปในสไลด์ (Slide) ท่ี ๖ ในปี ๒๕๕๙ สมัยผู้ว่าราชการ
สุขุมพันธุ์ ไปท าอะไรครับท่านประธาน เรื่องนี้มันผิดปกติมากครับ ในสมัยผู้ว่าสุขุมพันธุ์  
อยู่ ๆ ท่านประธานครับ เมื่อวันท่ี ๑ สิงหาคม ปี ๒๕๕๙ ผู้ว่าราชการสุขุมพันธุ์ บริพัตร  
ผมขออนุญาตท่ีเอ่ยนาม แต่มันเป็นเรื่องจริงผมรับผิดชอบ อยู่ ๆ กรุงเทพมหานครก็ไปจ้าง 
บริษัท กรุงเทพธนาคม จ ากัด ไปวิ่งรถส่วนต่อขยาย เขาเรียกว่าเขียวเหนือกับเขียวใต้  
๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ท่านประธานครับ มันเป็นไปได้อย่างไรครับ เพราะว่าในขณะนั้น 
ส่วนต่อขยายเขียวเหนือกับเขียวใต้มันยังเป็นของ รฟม. รฟม. ขึ้นกับกระทรวงคมนาคม 
อยู่เลยนะครับ แล้วอยู่ ๆ กทม. คุณมีอ านาจอะไร คุณมีสิทธิอะไรท่ีจะไปจ้างให้บีทีเอส (BTS) 
มาวิ่งรถส่วนต่อขยายเขียวเหนือกับเขียวใต้ตั้งแต่ ๑ สิงหาคม ปี ๒๕๕๙ แล้วก็ท าสัญญา
ล่วงหน้าอีก ๑๖๐,๐๐๐ ล้าน ท่านประธานเห็นส่วนต่อขยายไหมครับท่านประธาน เขียวเข้ม ๆ 
ท่ีบอกว่าระยะ ๒     
   ต่อไปสไลด์ (Slide) ท่ี ๗ แล้วปัจจุบันนี้ก็ได้มีมติคณะรัฐมนตรี วันท่ี ๒๖ 
พฤศจิกายน ปี ๒๕๖๑ ตอนนั้นท่านนายกรัฐมนตรีก็เป็นนายกรัฐ ท่าน มท. ๑ พลเอก  
อนุพงษ์ ท่านก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย คือประยุทธ์ ๑ กับประยุทธ์ ๒ มท. ๑ 
คนเดิม นายกรัฐมนตรีคนเดิม ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ไปท าอะไรครับท่านประธาน 
กรุงเทพมหานครผ่านกระทรวงมหาดไทย ไปขอ รฟม. ให้มีการโอนส่วนต่อขยายเขียวเหนือ
กับเขียวใต้ ท่านประธานครับ ตรงเขียวเข้ม ๆ นี่นะครับ ให้โอนจาก รฟม. มาเป็นของ กทม. 
และให้ กทม. ไปรับหนี้ด้วย มติ ครม. ก็ให้โอนครับ แล้วก็บอกว่าให้ กทม . ไปกู้ เงิน 
โดยกระทรวงการคลังไปหาแหล่งเงินกู้แล้วก็ค้ าประกันให้ด้วย เพื่อมาจ่ายให้ รฟม. ดังนั้น
ท่านประธานครับ ผมย้ าอีกครั้งหนึ่งนะครับ ท่ีท่าน มท. ๑ ท่านจะมาตอบผมบอกว่า 
ท่ีต้องมายกสัมปทานให้กับเขาอีก ๔๐ ปีเพราะว่า กทม. เป็นหนี้แล้วไม่มีเงินจะจ่ายหนี้  
แต่มติ ครม. ตอนนั้นท่าน มท. ๑ ท่านนั่งอยู่ด้วยนะครับ แล้วท่านเป็นคนเสนอเองครับ  
มติ ครม. ให้ กทม. ไปกู้เงินจากกระทรวงการคลังมาช าระหนี้ แล้วก็มีมติอีกครับ บอกว่า  
 



๖๗๕ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ                     กุลนิษฐ์ ๓๐๓/๒ 
 
ให้ดูแลค่าโดยสารไม่ให้แพง นี่ท่านประธานครับ ผู้ว่าราชการอัศวินจะขึ้นค่าโดยสาร  
๑๐๔ บาท มันไม่แพงหรือครับท่านประธาน ต้องบอกว่าโคตรจะแพงเลยนะครับ 
   นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ท่านยุทธพงศ์ครับ 
ขออนุญาตหารือท่านนิดหนึ่งครับ การอภิปรายในสภานี้ถ้าหลีกเลี่ยงท่ีจะพูดถึงชื่อบุคคล 
ภายนอกได้ก็ควรจะหลีกเลี่ยงนะครับ ก็ขอฝากท่านด้วย เห็นเอ่ยชื่อท่านอดีตผู้ว่าราชการ
หลายครั้ง คือผู้ ท่ี เราเอ่ยถึงนั้นเขาไม่ได้อยู่ ในห้องประชุมแห่งนี้นะครับ ถึงแม้ท่าน  
จะรับผิดชอบก็ตาม แต่ว่าควรจะหลีกเลี่ยงนะครับ มันมีข้ อบังคับท่ีห้ามเอาไว้อยู่ครับ  
เชิญอภิปรายต่อครับ ท่านอาจจะใช้ค าว่า อดีตผู้ว่าราชการ หรือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
อย่างนี้ก็น่าจะได้ครับ 
 

   - ๓๐๔/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๗๖ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ     จันทร์ยุคล ๓๐๔/๑ 
 
  นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร (มหาสารคาม)  :  กราบเรียนท่านประธานครับ 
กระผม นายยุทธพงศ์  จรัสเสถียร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดมหาสารคาม 
พรรคเพื่อไทย ท่านประธานครับ ผมขออนุญาตท่านประธานว่าเอ่ยเฉพาะท่ีจ าเป็นนะครับ  
แล้วก็ ไม่ท าให้ เสียหาย แล้วก็มันเป็นเรื่องจริงนะครับ  ก็ถ้ าไม่ เอ่ยนี่ ท่านประธาน 
มันจะไม่ทราบ เพราะว่าเรื่องนี้มันมีความสลับซับซ้อน แล้วก็ระยะเวลามันถึง ๓๐ ปี 
ต่อเลยนะครับท่านประธานจะได้ไม่เสียเวลานะครับ 
  คราวนี้ ม ติ  ค รม .  ก็ บอกว่ า ให้ ดู แ ลค่ า โ ดยสาร ไม่ ใ ห้ แพ งนะครับ 
ก็คือหมายความว่าค่าโดยสารประชาชนจะต้องรับได้ ท่านประธานครับปัจจุบันค่าแรง 
คนกรุงเทพฯ นะครับ วันหนึ่งขั้นต่ า ๓๓๑ บาท ท่านประธานครับค่าโดยสารถ้าบอกว่า 
กทม. ขึ้นไปเป็น ๑๐๔ บาทนี่ ไปกลับวันหนึ่งนะครับ ๒๐๘ บาท เหลือเงินไว้ใช้วันละ 
๑๒๐ บาท มันอยู่ไม่ได้ครับ แล้วเป็นค่าโดยสารท่ีบอกว่าแพงที่สุดในโลกแล้วครับ 
  อีกเรื่องหนึ่งครับ ท่ีมติ ครม. เมื่อปี ๒๕๖๑ ก็บอกว่าให้บริหารสัญญา 
ให้สิ้นสุดพร้อมกัน แล้วให้มีการเปิดประมูลใหม่ นี่คือมติ ครม. นะครับ แล้วก็บอกว่า 
ท่ี กทม. ชอบมาอ้างว่าไม่มีเงินจะจ่ายหนี้ค่าก่อสร้างและหนี้บีทีเอส (BTS) นั้น ขอให้รัฐบาล 
สนับสนุน รัฐบาลเขาให้ท าอยู่แล้วครับ แต่กรุงเทพมหานคร แล้วก็กระทรวงมหาดไทย 
ท่ีท่าน มท. ๑ ดูแลอยู่นี่ ท่านไปท าอะไรอยู่ ตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ ครับ ท าไมท่านไม่ไปกู้เงิน 
ไปจ่ายเขามันจะได้หมดเรื่อง รัฐบาลไม่ท ากลับไปมีค าสั่งนะครับ ม. ๔๔ ครับท่านประธาน 
ให้เจรจากับบีทีเอส (BTS) เพื่อขยายสัมปทานแลกหนี้ แล้วอนุโลมครับว่าเป็นการแก้ไข 
ตามพระราชบัญญัติร่วมทุน ท่านประธานครับ อย่างนี้นี่ท่านประธานครับ มันเป็นการไป  
เอื้อประโยชน์ไหมล่ะครับท่านประธาน อยู่ ๆ ท่ี พลเอก ประยุทธ์บอกว่าผมเคารพกฎหมาย  
แล้วท่านไปออก ม. ๔๔ ให้กับเจ้าสัวบีทีเอส (BTS) อยู่เจ้าเดียวนะครับ ท าไมไม่ออกให้กับ 
คนอื่นบ้าง ต่อมานะครับ สภาผู้แทนราษฎรก็ได้มีมติเมื่อวันท่ี ๕ กันยายน ๒๕๖๒ 
ไม่ เห็นชอบให้มีการขยายสัมปทาน แล้ วก็ส่ ง เรื่ อ ง ไปให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา 
ท่านประธานครับ รัฐมนตรีศักดิ์สยามอยู่ ไหม เพราะว่ามีคนเขากล่าวครับ บอกว่า 
ท่านรัฐมนตรีศักดิ์สยาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เมื่อก่อนเห็นชอบให้เขาต่อ  
ขยายสัมปทาน แต่ปัจจุบันท่านศักดิ์สยามเกิดเปลี่ยนใจ ท่านไปไหนครับ ท่านรัฐมนตรี  
ศักดิ์สยามมาหน่อย ผมขอพาดพิงท่านหน่อยครับ แล้วท่านอยู่ในสภาครับท่านศักดิ์สยาม 



๖๗๗ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ     จันทร์ยุคล ๓๐๔/๒ 
 
  นายศุภชั ย  โพธิ์ สุ  ( รองประธานสภาผู้ แทนราษฎร คน ท่ีสอง )   :   
ท่านยุทธพงศ์ครับ 
  นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร (มหาสารคาม)  :  ครับ 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ท่านพูดกับ 
ประธานครับ อย่าไปเรียกคนโน้นคนนี้นะครับ ท่านคุยกับประธานนะครับ เชิญครับ 
  นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร (มหาสารคาม)  :  ท่านประธานครับ ในญัตติ 
มีอภิปรายท่านศักดิ์สยามด้วยครับ ด้วยความเคารพท่านประธานครับ เดี๋ยวผมขออนุญาต  
ต่อเลยครับ 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ไม่ใช่ครับ 
ผมไม่ได้ 
  นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร (มหาสารคาม)  :  แต่ว่าท่านไม่ได้เสียหายอะไรครับ 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ผมไม่ได้ 
หมายถึงอย่างนั้นครับ ผมหมายถึงว่าเวลาท่านอภิปรายท่านต้องพูดกับประธาน ไม่ใช่เรียกหา 
นายกรัฐมนตรี เรียกว่ารัฐมนตรีโน้น เรียกว่ารัฐมนตรีนี้ 
  นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร (มหาสารคาม)  :  ผมเรียกผ่านเลยครับ 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ท่านพูดกับ 
ประธานครับ 
  นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร (มหาสารคาม)  :  ด้วยความเคารพท่านประธาน 
ขออนุญาตต่อนะครับ 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  เชิญครับ 
  นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร (มหาสารคาม)  :  ท่านประธานครับ พอสภามีมติ 
ว่าไม่ให้ต่อขยายก็ส่งเร่ืองไปท่ี ครม. ครม. ก็มีหนังสือตอบกลับมาที่สภาเมื่อวันท่ี ๔ มิถุนายน 
ปี ๒๕๖๓ บอกมีหนังสือด่วนท่ีสุด ท่ี คค ๐๒๐๒/๑๙๒ ลงวันท่ี ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
โดยในหนังสือนะครับบอกว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนี่ เห็นควรให้ กทม. 
รับความเห็นและข้อห่วงใยของคณะกรรมาธิการวิสามัญไปประกอบการพิจารณา ด าเนินการ 
ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป ท้ังนี้นะครบ ย้ านะครับ ต้องเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบ 
 



๖๗๘ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ     จันทร์ยุคล ๓๐๔/๓ 
 
ท่ีเกี่ยวข้อง รวมท้ังต้องมีความโปร่งใสในการด าเนินการทุกขั้นตอน กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง  
ก็คือ พ.ร.บ. ร่วมทุนนะครับท่านประธาน ท่ีวันนี้ก าลังจะหนี พ.ร.บ. ร่วมทุนครับ 
 
               - ๓๐๕/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๗๙ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ   กรณ์กาญจน์ ๓๐๕/๑ 
 
   ต่อไปครับท่านประธาน เรื่องนี้นะครับมีการด าเนินการท่ีผิดกฎหมาย  
หนี พ.ร.บ. ร่วมทุน หนีอย่างไรครับท่านประธาน นี่ท่านประธานครับ หนี พ.ร.บ. ร่วมทุน  
๑. กรุงเทพมหานครจงใจไปจ้างเคที (KT) แล้วให้เคที (KT) ไปจ้างบีทีเอส (BTS) ต่อโดย 
ไม่ต้องประมูลครับ 
  ๒. ท่านประธานผมย้ านะครับว่าเป็นนิติกรรมอ าพราง โดยใช้ตัวแทนเพื่อ 
หลีกหนี พ.ร.บ. ร่วมทุน และ พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างของรัฐ ผิดกฎหมายอาญามาตรา ๑๕๗  
  ๓. ปี ๒๕๕๒ ตอนนั้นเขียวเหนือกับเขียวใต้ ท่านประธานฟังนะครับ ตอนนั้น
ยังเป็นของ รฟม. นะ รฟม. นี่ขึ้นกับกระทรวงคมนาคม ก็มีหนังสือไปถามคณะกรรมการ
กฤษฎีกาเกี่ยวกับการจ้างวิ่งรถส่วนต่อขยายเขียวเหนือ เขียวใต้นี่ว่ามันเป็น พ.ร.บ. ร่วมทุน
ไหม ทางกฤษฎีกาบอกว่าต้องเป็น พ.ร.บ. ร่วมทุน แล้วก็เรื่องนี้นี่นะครับตอนสมัยผู้ว่า 
สุขุมพันธ์นี่ท่ีไปต่อสัญญาส่วนต่อส่วนท่ี ๑ ท่ีเป็นของ กทม. เอาเงินสร้างเองนี่ ก็ปรากฏว่า 
ไม่เข้า พ.ร.บ. ร่วมทุน อ้างว่าเป็นการจ้างวิ่งรถ แล้วก็พรรคเพ่ือไทยโดยท่านจิรายุ ส.ส. จิรายุ 
ไปร้อง แล้วตอนนี้เรื่องก็ยังอยู่ท่ี ป.ป.ช. แล้วก็อยู่ดีเอสไอ (DSI) ครับยังไม่ได้ข้อยุติ ต่อไปครับ 
ผมขออนุญาตเรียนท่านประธานครับ สไลด์ (Slide) ท่ี ๙ ว่าท าไม พ.ร.บ. ร่วมทุน 
ท่ีภาษาอังกฤษเขาเรียกกันว่าพีพีพี (PPP) ท าไมมันกลัวกันนักกลัวกันหนา แล้วท าไมถึง 
ไม่ยอมเข้าต้องหนี พ.ร.บ. ร่วมทุน ท้ังท่ี พ.ร.บ. ร่วมทุนบังคับใช้ ท่านประธานดูสิครับ  
อย่าง รฟม. นะครับก็ไปให้เอกชน พีพีพี (PPP) มันมีอยู่ ๒ อย่างท่านประธาน อย่างกรณี 
สายสีเขียว ไข่แดงท่ีผมว่าท่านประธานครับ ก็คือเขาเรียกพีพีพี เน็ท คอสต์ (PPP Net Cost) 
ก็คือเอกชนลงทุนท้ังหมด เหมือนตัวไข่แดง แล้วเอกชนก็ค่อยแบ่งรายได้ให้รัฐ แล้วอีกแบบ
หนึ่งครับ ก็คือพีพีพี กรอส คอส์ท (PPP Gross Cost) ก็คือเอกชนเป็นคนลงทุนเหมือนกัน 
เป็นคนจัดหารถ แล้วก็วิ่งรถ ลงทุนระบบไฟฟ้าและเครื่องกล ผมนี่จบวิศวะมาครับ 
ท่านประธาน เขาเรียกว่าอีแอนด์เอ็ม (E&M) อิเล็กทริคัล แอนด์ เมแคนิคัล (Electrical  
and Mechanical) แล้วก็เก็บเงินมาได้เท่าไรรัฐนี่ รัฐบาลได้ค่าโดยสารมาก็ค่อยจ่ายคืน 
ให้กับเอกชน เพราะเอกชนเขาออกเงินไปให้ก่อน ท้ังค่าตัวรถ ค่าระบบไฟฟ้าและเครื่องกล 
อันนี้เขาเรียกว่าพีพีพี กรอส คอส์ท (PPP Gross Cost) อันนี้ละครับก็คือสายสีเขียวเหนือ 
เขียวใต้ ท่ีหนีครับไม่ยอมเข้า พ.ร.บ. ร่วมทุน คราวนี้เถียงกันนักเถียงกันหนาท่านประธาน
ครับว่าเส้นทาง ต่อไปรูปท่ี ๑๐ ครับ เส้นทางหลัก ไข่แดงนะครับ อันนี้ต้องยอมรับนะครับ 



๖๘๐ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ   กรณ์กาญจน์ ๓๐๕/๒ 
 
ท่านประธานว่ามันเป็น พ.ร.บ. ร่วมทุนแน่นอน แล้วส่วนต่อขยายนี่ เขียวเหนือ เขียวใต้ 
บอกว่าเป็นสัญญาจ้างวิ่งไม่ได้อยู่ใน พ.ร.บ. ร่วมทุนนี่ แล้วก็มีการใช้ ม. ๔๔ มาแก้ไข 
ให้ถูกต้องเสีย คือเรื่องนี้มันมีการท าผิด พ.ร.บ. ร่วมทุนมาตลอด ตั้งแต่สมัยอดีตผู้ว่า 
ท่ีเป็นคุณชายไม่เอ่ยชื่อก็ได้ แล้วก็ท าผิดแล้วผู้ว่าอัศวินก็มาเสนอให้บิ๊ก (Big) ป๊อก ท่าน มท. ๑ 
ท าผิดซ้ าเข้าไปอีกครับ แล้วบิ๊ก (Big) ตู่บอกว่าผมเกลียดการท าผิดกฎหมายมาออก ม. ๔๔ 
นิรโทษกรรม ความผิดท้ังหมด ท่านประธานครับ ผมนี่จะให้ท่านประธานได้เข้าใจง่าย ๆ  
ให้พี่น้องประชาชนทางบ้านผมทางภาคอีสานได้รู้ด้วยว่ารถไฟฟ้าเป็นอย่างไรครับ ขอรถไฟฟ้า 
ท่านประธานไปช้า ๆ นะครับ ------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๓๐๖/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๘๑ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ       ณัฐวัฒน์ ๓๐๖/๑ 
 
ท่านประธานครับ รถไฟฟ้านี่ท่านประธานถ้าอยู่ตรงอ้ายไข่แดงนี่อย่างนี้เขาเรียกว่าอยู่ใน 
พ.ร.บ. ร่วมทุน ใช้รถไฟฟ้าคันนี้  สมมุติครับท่านประธานท่านนั่งรถไฟฟ้าคันนี้จาก 
สยามสแควร์เลย แล้วท่านประธานท่านนั่งคันนี้แล้ววิ่งไปสมุทรปราการนะครับ เดีย๋วเอาไหม
ครับ วิ่งไปสมุทรปราการอ้ายรถคันเดียวนี่ไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนรถเลยนะครับ รถคันนั้น 
ตอนอยู่ในไข่แดงนี่เป็น พ.ร.บ. ร่วมทุน แล้ววิ่งออกนอกไข่แดงนี่มันจะไม่เป็น พ.ร.บ. ร่วมทุน
ได้อย่างไรรถคันเดียวกันครับท่านประธานไม่ได้เปลี่ยนรถเลยนะครับ พอไปกินข้าวท่ีปากน้ า
เรียบร้อยก็วิ่งกลับมาท่ีสยามสแควร์ก็นั่งรถคันนี้มา กลับมาท่ีสยามสแควร์นี่ท่านประธาน 
จากท่ีบอกว่าไม่ได้อยู่ใน พ.ร.บ. ร่วมทุนนี่วิ่งกลับมามันก็กลับมาอยู่ใน พ.ร.บ. ร่วมทุนแล้ว 
ท่านประธานครับ ตอนนี้อ้ายเขียวเหนือท่ีบอกว่าไปมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แล้วก ็
ไปถึงคูคต ปทุมธานี ท่านประธานก็นั่งจากสยามนั่งไปเขียวเหนือก็รถขบวนคันเดียวกัน 
ถ้าท่านประธานวิ่งไปออกนอกไข่แดงนี่มันจะไม่เป็น พ.ร.บ. ร่วมทุนได้ อย่างไรครับ  
ในเมื่อรถคันนี้ตอนมันอยู่ไข่แดงเป็น พ.ร.บ. ร่วมทุน อย่างไรมันก็ต้องเป็น พ.ร.บ. ร่วมทุน  
เพราะมันเป็นทรัพย์สินอยู่ใน พ.ร.บ. ร่วมทุน ดังนั้นไม่ต้องมาเถียงครับว่าตกลงมันเป็น 
พ.ร.บ. ร่วมทุนไหมหรือมันไม่เป็น พ.ร.บ. ร่วมทุน เอาเป็นว่าให้พี่น้องประชาชนนี่ได้เข้าใจ
เลยครับว่าคุณจะอยู่เขียวเหนือ เขียวใต้ คุณจะไปอ้างว่าจ้างวิ่งรถ หรือคุณจะไปอ้างค าพูด 
อย่างไรก็ตามอย่างไรก็ต้องเป็น พ.ร.บ. ร่วมทุน นี่ล่ะครับท่านประธาน มี พ.ร.บ. ร่วมทุนนี่มัน
ถึงเป็นปัญหาอย่างไร ท่ีต้องมี ม. ๔๔ เพราะต้องการหนี พ.ร.บ. ร่วมทุนครับท่านประธานต่อ
เลยครับ ท่านประธานครับ ขัดต่อมติคณะรัฐมนตรี มติคณะรัฐมนตรี วันท่ี ๒๖พฤศจิกายน
บอกว่าให้ กทม. ไปท าอะไรครับ ท่านประธานครับ ให้ กทม. นี่ ผมต้องฝากไปถึงท่าน
นายกรัฐมนตรี ท่าน มท. ๑ ตอนนั้นท้ังท่านนายกรัฐมนตรี ท้ังท่าน มท. ๑ ก็อยู่ใน 
คณะรัฐบาลประยุทธ์ ๑ มติ ครม. ท่ีท่าน มท. ๑ เสนอไปนะครับ ๑. ให้ กทม. จัดการรายได้
และตั้ งงบประมาณให้ เพียงพอ ในการช าระหนี้ ท่ี รับมาจาก  รฟม. ครับ ก็คือให้
กรุงเทพมหานครไปกู้เงินจากกระทรวงการคลังมาช าระหนี้  ดังนั้นท่าน มท. ๑ อย่ามา 
ตอบผมนะครับว่าเป็นหนี้ไม่รู้จะท าอย่างไร กรุงเทพมหานครไม่มีเงินจะจ่ายหนี้เลยต้อง 
ยกสัมปทานให้เขา มติ ครม. อีกข้อหนึ่งครับบอกว่าจะต้องดูแลค่าโดยสารไม่ให้แพง 
ให้ประชาชนนี่สามารถใช้ได้ ให้เกิดความเป็นธรรมกับประชาชน เพราะว่าการสร้างรถไฟฟ้า
นี่มันไม่ใช่ธุรกิจท่ีต้องมาท าก าไร มันเป็นธุรกิจท่ีมาเพื่อรัฐจะต้องช่วยเหลือประชาชน 



๖๘๒ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ       ณัฐวัฒน์ ๓๐๖/๒ 
 
ให้มีการเปิดประมูลนะครับ  เมื่อสัญญาจบพร้อมกันในปี  ๒๕๘๕ แต่ตรงนี้นะครับ 
ท่านประธานครับ ตอนท่ีเข้า กทม. นี่ท่าน มท. ๑ ฝากท่านประธานไปถึงท่าน มท. ๑  
ท่านอาจจะถูกเขาหลอกว่าสัมปทานมันหมดปี ๒๕๗๒ จริง ๆ แล้วผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
ท่ีเป็นคุณชายนี่แกไปแอบต่อเรียบร้อยแล้วครับ ไม่รู้ว่าเมาหรือเปล่าครับ สัมปทานดี ๆ นี่
หมดปี ๒๕๗๒ ไปจ้างเขาวิ่งรถถึงปี  ๒๕๘๕ ท่านประธานครับ ต่อเลยครับ พ.ร.บ.  
ในมติ ครม. ท่ีบอกนี่  ข้อ ๖.๑ ๖.๒ ท่ีผมเรียนท่านประธานไป แล้วยังมีความเห็นของ 
ถัดไปครับ ของสภาพัฒน์ ท่านอาคมไปไหนล่ะ เมื่อสักครู่เห็นตอบดีนักเลขาสภาพัฒน์เก่า 
ความเห็นของสภาพัฒน์ครับ ดอกเตอร์ทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการสภาพัฒน์ เขาบอก 
ท าอะไรครับ บอกว่าเห็นควรให้กรุงเทพมหานครเร่งเสนอรูปแบบการลงทุนบริหารจัดการ
เดินรถตามขั้นตอน พ.ร.บ. ร่วมลงทุนรัฐกับเอกชนในส่วนต่อขยายเขียวเหนือกับเขียวใต้ 
ชัดเจนครับ ครม. ก็อนุมัติให้ไปกู้เงิน ให้ กทม. ไปกู้เงินมาจ่ายเขาแล้วก็บอกว่าให้ท าตาม 
พ.ร.บ. ร่วมทุน ---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
                - ๓๐๗/๑
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แต่ปรากฏว่าผ่านไป ๓ ปี ถึงวันนี้นะ กทม. ไม่ท าอะไรเลย ไม่ปฏิบัติตามมติ ครม.  
ผิดกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๗ นอกจากนี้ยังอะไรอีกครับ ผู้ว่าราชการอัศวินยังให้เขานั่งฟรี
อีกครับ เป็นหนี้อยู่ตอนนี้ค่าจ้างวิ่งรถอยู่ ๙,๐๐๐ ล้านบาท ถามว่าผู้ว่าราชการอัศวินเอา
อ านาจอะไรไปให้คนนั่งฟรี แล้วคนกรุงเทพฯ ท่ีเขาไม่ได้เกี่ยวข้องท่ีเขาไม่ได้นั่งรถไฟฟ้าฟรี
เขาก็ต้องไปแบกหนี้ด้วยหรือครับอีก ๙,๐๐๐ ล้านบาทนี่ท่านประธานครับ แล้วต่อมาครับ 
คสช. ได้มีค าสั่ง ม. ๔๔ ครับท่านประธาน นี่นะครับค าสั่ง ม. ๔๔ ท่านประธานครับ ค าสั่ง
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติท่ี ๓/๒๕๖๒ เรื่องการด าเนินการโครงการรถไฟฟ้า 
สายสีเขียว ลงชื่อ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้า คสช. นะครับ วันท่ี ๑๑ เมษายน 
๒๕๖๒ เดี๋ยวผมจะเอาไทม์ไลน์ (Timeline) ให้ท่านประธานดูนะครับว่ามันหลังเลือกตั้ง  
๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒ แล้วนะครับยังไปออกค าสั่งรู้ว่าตัวเองก าลังจะพ้นหัวหน้า คสช.  
ยังไปออกค าสั่งนะครับ เพื่อท่ีจะมาเอื้อประโยชน์ให้กับเจ้าสัวบีทีเอส (BTS) อีกครับ  
ท่านประธานครับ ตรงนี้นะครับ ค าสั่งนี้นะครับ ผมต้องเรียนท่านประธานผ่านไปถึง 
ท่านนายกรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีอย่าให้บิ๊กป๊อกมาตอบนะ ท่านนายกรัฐมนตรีต้อง 
ตอบเอง เพราะว่าท่าน มท. ๑ ท่านไม่ได้เป็นคนไปออกนะค าสั่ง ม. ๔๔ นี่ ๓/๒๕๖๓๒ นี่ 
แล้วท่านนายกรัฐมนตรีเมื่อสักครู่ผมพูดชัดเลย ผมไม่ชอบการท าผิดกฎหมาย หนีไปไหนมา
ฟังผมหน่อยนายกรัฐมนตรี ต่อเลยครับ ท่านประธานครับ เอื้อประโยชน์ครับให้บีทีเอส 
(BTS) ท าให้รัฐเสียหายครับท่านประธาน เสียหายอย่างไรครับ กรุงเทพมหานครไปใช้วิธี
พิเศษจ้างบีทีเอส (BTS) ต่อนะครับ โดยไม่มีการประมูลให้มีการแข่งขัน และหนี พ.ร.บ.  
ร่วมทุนชัดเจนครับ เพราะว่ารถไฟขบวนนั้น ท่านประธานคือถ้าจะมาอ่านข้อกฎหมาย 
เดี๋ยวประชาชนทางบ้านเขาจะไม่เข้าใจครับ ผมเลยต้องเรียนว่ารถไฟท่ีมันวิ่งไปวิ่งมา 
มันเป็น พ.ร.บ. ร่วมทุน ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ครับท่านประธานแล้วสัมปทานไข่แดงจะสิ้นสุด 
ในปี ๒๕๗๒ แต่ไปแอบต่อครับให้เขาไปถึงปี ๒๕๘๕ แต่ไม่จบครับท่านประธานความโลภ
ของคนอย่างไรท่านประธาน วันนี้จะต่อข้ามทศวรรษท่ีผมบอกว่ามหากาพย์การโกงนี่จะต่อ
ข้ามทศวรรษไปถึง ๒๖๐๖ ท่านประธานครับ ผมไม่รู้ว่าผมกับท่านประธานจะอยู่ถึงวันนั้น 
ยังไม่รู้นะครับ กรุงเทพมหานครนะครับมีหน้าท่ีท่ีจะต้องหาเงินมาจ่ายหนี้ตามมติ ครม. ๒๖ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๑ แต่ไม่ด าเนินการครับท่านประธาน แต่กลับไปท าอะไรครับ ไปจัดฉาก
สร้างหนี้ครับ ท่านประธานครับ ผมต้องฝากท่านประธานไปถึงท่านบิ๊กป๊อก มท. ๑ นะครับ  
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ท่านก าลังจะโดนผู้ว่าราชการอัศวินต้มท่านนะครับ เพราะว่าอะไรครับ ไปจัดฉากสร้างหนี้  
ไปเป็นหนี้ ค่าจ้างมีรถอยู่ ๙,๐๐๐ ล้านบาทไปให้คนนั่งฟรี แล้วก็ปล่อยให้เป็นหนี้เพิ่มขึ้นไป
เรื่อย ๆ เพราะว่ามีท้ังค่าจ้างก็แพง แล้วก็มีดอกเบี้ยด้วย แล้วคราวนี้พอเป็นหนี้เสร็จนะครับ 
ท่านประธานเห็นไหมครับตอนนี้ท่าน มท. ๑ ต้องเรียนท่านประธานผ่านไปท่าน มท. ๑  
นะครับ ตอนนี้มันเป็นหนี้อยู่ ๒ ก้อนนะท่ีเมื่อวันท่ี ๒ กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา พี่คีรีนี่นะครับหรือ
เจ้าสัวคีรีบีทีเอส (BTS) เขามีหนังสือมาทวงหนี้อยู่ ๓๐,๐๐๐ ล้านบาท เป็นหนี้ค่าวิ่งรถนะ
ครับประมาณ ๙,๐๐๐ ล้านบาท แล้วก็ค่าระบบรถไฟฟ้า ค่าตัวรถ ค่าเขาเรียกว่า 
เอ็มแอนด์อี (M and E) ง่าย ๆ ท่านประธานอีกประมาณ ๒๑,๐๐๐ ล้านบาท รวมเป็น 
๓๐,๐๐๐ ล้านบาทท่ีเป็นหนี้เขา แล้วก็สุดท้ายมันก็เปิดไปสู่การท่ีจะให้บีทีเอส (BTS) เจรจา
เพื่อท่ีจะแลกหนี้กับการขยายสัมปทาน ท้ัง ๆ ท่ีตรงนี้ครับท่านประธานครับมันไม่จ าเป็นเลย
นี่ครับ เพราะว่ามติ ครม. มันก็ชัดอยู่แล้วครับบอกว่าให้ กทม. โดยให้กระทรวงการคลังไปหา
เงินมาจ่ายหนี้ให้ --------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 - ๓๐๘/๑ 
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แต่ท่านไม่ท าครับ ท่านก าลังจัดฉากสร้างหนี้ แล้วผมถึงบอกว่ามันเป็นนิติกรรมอ าพราง  
ท่านประธานครับผมก็สงสัยเหมือนกันว่าท าไมบิ๊กตู่นี่ไปไหนแล้วนายกรัฐมนตรีนี่ ถึงออก  
ม. ๔๔ ให้กับท่านคีรีอยู่คนเดียว ท าไมไม่ออกให้คนอื่นบ้างล่ะ ถามว่าผมต้องตั้งค าถามเลย
ครับ เดี๋ยวให้ท่านนายกรัฐมนตรีตอบหน่อยเพราะว่าท่านเป็นคนออก เส้นทางรถไฟฟ้าสายสี
เขียวบีทีเอส (BTS) ไข่แดง ถ้ามันหมดปี ๒๕๗๒ ท่านประธานจะทราบได้อย่างไรว่า 
เจ้าสัวเบียร์ช้าง เจ้าสัวซีพี (CP) เจ้าสัวก็อปท่านสหรัฐนี่ เจ้าสัวซิโน-ไทย ไปไหนละท่าน
อนุทินอยู่แถวนี้ไหม ไม่อยากจะประมูลหรืออย่างไรถึงต้องไปออก ม. ๔๔ ยกสัมปทานให้กับ
เจ้าสัวบีทีเอส (BTS) เดียวคนอื่นเข้าไม่ได้เลยนะครับท่านประธาน เพราะว่าอยู่ ๆ จะมายก
ให้เขาเลย ไม่ให้มีการแข่งขันท้ังท่ีมติ ครม. บอกว่าจะต้องให้มีการแข่งขัน ท่านประธานครับ 
ตรงนี้สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนไหมครับ เพราะว่าถ้าคุณไม่ให้เขาขึ้นราคาคุณก็ต้อง 
ยกสัมปทานให้เขา ซึ่งตรงนี้ท่านประธานคนท่ีใช้รถไฟฟ้าเดือดร้อนเพราะใครครับ เดือดร้อน
เพราะนายกรัฐมนตรีคนนี้ละ พลเอก ประยุทธ์นี้ละท่ีท่านไปออกค าสั่ง ม. ๔๔ ถ้า พลเอก 
ประยุทธ์ แล้วก็ท่านบิ๊กป๊อก ท่าน มท. ๑ ท่านให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอัศวินไป
ปฏิบัติให้มันถูกต้องตามกฎหมายตามมติ ครม. เมื่ อวันท่ี ๒๖ พฤศจิกายน ปี ๒๕๖๑  
เรื่องท้ังหมดมันก็จบครับมันก็ไม่ต้องมีเรื่องครับ ท่านประธานครับเรื่องนี้ผมต้องเรียน  
ท่านประธานว่าคนท่ีได้ประโยชน์มากสุด ในปัจจุบันนี้ก็คือบริษัท บีทีเอส (BTS) เพราะว่า
ส่วนต่อขยายเขียวเหนือกับเขียวใต้ ท่านประธานครับมันก็เหมือนว่ าวันนี้คุณวิ่งไกลขึ้น 
คุณก็ไปขนคนท่านประธานครับ นี่เห็นไหมท่านประธานไปขนคนจากสมุทรปราการมาเข้า  
ไข่แดง ไข่แดงแตะไม่ได้เลย รายได้เป็นของเจ้าสัวบีทีเอส (BTS) หมดเลย ไปขนคนจาก
ปทุมธานี จากดอนเมือง จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เข้ามาไข่แดงขนคนมาให้เขาเพิ่ม  
แต่บีทีเอส (BTS) ได้เป็นค่าจ้างวิ่งรถมีแต่ก าไรกับก าไรท่านประธานครับ แล้วท่านประธาน 
ถ้าไม่ก าไรเขาไม่ไปออกละครับท่านประธาน เขาเรียกว่ากิฟ (GIF) ครับ บีทีเอสกิฟ (BTSGIF) 
คือเขาก าไรมากนะครับท่านประธาน นี่ท่านประธานไม่มีในแผ่นสไลด์ (Slide) ด้วยนะครับ  
นี่ท่านประธานเห็นไหมครับ นี่เขาก็ไปเอาเงินในอนาคตมาใช้ ก็คือถ้าใครได้สัมปทาน 
ท่านประธานเขาก็ไปขายให้นักลงทุนเอาเงินในอนาคตมาได้เงินสดเลยครับ ท่านประธานครับ 
ผมเรียนท่านประธานเลยว่าสัญญาสัมปทานรถไฟฟ้าท่ีจะต่อไปอีก ๔๐ ปีท่านประธานมูลค่า
มันเท่าไรท่านประธานทราบไหมครับ ๖๐๐,๐๐๐ ล้านบาท ถามว่าบอกว่าผมไปคิดมาได้ 
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อย่างไร ผมจบวิศวะจุฬามานะท่านประธาน แต่ว่าเป็น ส.ส. อยู่จังหวัดมหาสารคาม  
ท่านประธานครับคิดง่าย ๆ ท่านประธาน วันนี้เอาเฉพาะไข่แดงผมยังไม่พูดถึงส่วนต่อขยาย 
มีผู้โดยสารวันหนึ่งล้านคน คนหนึ่ง ๔๐ บาท วันหนึ่งท่านประธานได้ ๔๐ ล้านบาท  
เดือนหนึ่งมี  ๓๐ วัน เดือนหนึ่งก็ ได้  ๑,๒๐๐ ล้านบาท ปีหนึ่ ง ๑๔,๐๐๐ ล้านบาท  
แล้วท่านประธานครับ ๔๐ ปี ๖๐๐,๐๐๐ ล้านบาทท่านประธาน อันนี้ผมยังไม่ได้คิดถึง 
ค่าโฆษณา ค่าพัฒนาพื้นท่ีเชิงพาณิชย์ นี่ท่านประธานครับคือผลประโยชน์อันมหาศาลท่ี 
ท าไมเรื่องนี้บิ๊กตู่นายกรัฐมนตรีถึงอยากจะต่อให้เขานักหนาถึงไปออก ม. ๔๔ ต่อเลยครับ  
สไลด์ต่อไปครับ การท่ีไปออก ม. ๔๔ ท าให้ประชาชนเขาเดือดร้อน ค่าโดยสารแพงครับ 
ท่านประธานครับ เพราะว่าพอคุณไม่มีการประมูลแข่งขัน ถ้าไม่ขยายสัมปทานให้เขาเลยนะ
ท่านประธานคนจะต้องจ่ายค่าโดยสาร ๑๕๘ บาท แต่ถ้าขยายให้เขานะครับท่านประธาน 
ก็ ๖๕ บาท ท่านประธานครับถ้าคุณปล่อยให้สัมปทานไข่แดงหมดปี ๒๕๗๒ แล้วกลับมา 
เป็นของรัฐท้ังหมด แล้ว กทม. อยากจะได้เงินคุณก็ขายให้ รฟม. ไปสิ ถ้า รฟม. ท่านประธาน
ขอค่าโดยสาร รฟม. ----------------------------------------------------------------------------------- 
 
                               - ๓๐๙/๑ 
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ท่านประธานดูสิครับ รฟม. เขามีอัตราในการคิดนะครับ รฟม. ก็คือรถใต้ดินนั่นละ สายสีน้ า
เงิน สายสีม่วงนั่นละท่ีวิ่งอยู่ ท่านประธานครับ สถานีแรกเขาคิดอัตราแรกเข้า ๑๗ บาท  
แต่ว่าสูงสุดนะครับ พอท่านไปถึงสถานีท่ี ๑๒ สถานีท่ี ๑๓ สถานีท่ี ๑๔ ไปถึงสถานีท่ี  
๓๐ สถานีท่ี ๔๐ ไม่เกิน ๔๒ บาทครับ นี่คือ รฟม. เขาบริหาร รฟม. เขาบริหารเป็น  
แล้วเขาก็มีวิธีในการคิด เพราะว่าเขามีกรมขนส่งทางราง เขาดูแลเรื่องระบบรถไฟ 
การคมนาคมขนส่งท้ังหมด ก็พรรคท่ีท่านประธานอยู่นั่นละ สัมปทานต้องช่วยสนับสนุน 
ผมนะให้เอากลับไปให้ รฟม. เสีย พอไม่เอากลับไป แล้วตอนนี้มันก็เหมือนเป็นการจับ
ประชาชนเป็นตัวประกัน ถ้าไม่ขยายสัมปทาน ประชาชนคนกรุงเทพฯ ก็ต้องจ่ายค่าโดยสารแพง 
เห็นไหมครับ ผู้ว่าราชการอัศวิน ประกาศเลยครับ บอกว่าวันท่ี ๑๖ กุมภาพันธ์ ถ้ารัฐบาล 
ไม่มีมติ ครม. ให้จ่ายค่าโดยสาร ไม่มีมติ ครม. ให้ต่อขยายสัมปทานออกไปอีก ๔๐ ปี  
จะต้องคิดค่าโดยสาร ๑๐๔ บาท แล้วก็ท้าเหยง ๆ เลยนะครับ บอกว่าถ้า ส.ส. ไหน 
ไม่ยอม ท้าให้ไปร้อง ป.ป.ช. เลย ไม่สน นี่ครับคือผู้ว่าราชการท่ีได้มาจากการเลือกตั้ง  
ผู้ว่าราชการอัศวินเป็นผู้ว่าราชการมาจากมาตรา ๔๔ ถึงไม่เหมือนผมกับท่านประธานนี่ครับ 
ท่ีมาจากการเลือกตั้ง เราต้องคิดถึงหัวจิตหัวใจของประชาชน ถูกไหมครับท่านประธาน  
   นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ท่านยุทธพงศ์ครับ 
พยายามอย่าไปออกนอกประเด็นนะครับ แล้วก็ขออย่าได้เอ่ยถึงชื่อบุคคลข้างนอกโดย 
ไม่จ าเป็นนะครับ ผมติดตามท่าน 
   นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร (มหาสารคาม)  :  ท่านประธานก็ ผมสนับสนุน
พรรคท่านประธานอยู่นะครับ ให้ยึดคืน 
   นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  มันไม่เกี่ยว
กันนะครับ ผมท าหน้าท่ีตรงนี้ ผมเป็นประธานตรงนี้ ผมเป็นกลาง ไม่เกี่ยวกับความเป็นพรรค
หรือความเป็นพวกนะครับ ฉะนั้นอยากจะให้ท่านยุทธพงศ์อยู่ในประเด็นครับ อย่าออกข้างนอก
มากนักครับ เชิญครับ 
  นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร (มหาสารคาม)  :  ต่อครับท่านประธาน บอกว่าแล้ว
ก าไรโครงงาน ท่ีแถมด้วยว่าจะเอามาช่วยลดค่าโดยสารให้ประชาชนให้ถูกลงกลับเอาเงินไป
ให้บริษัทเอกชนเขาก าไรเสีย นี่ดีแล้วท่ีบิ๊กตู่กลับมา บิ๊กตู่ฟังหน่อยนะครับว่าท่านเป็น 
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คนออก ม. ๔๔ ท่านประธานครับ เอาภาษีของประชาชนไปใช้ในทางท่ีผิดครับ ไปจ้างบีทีเอส 
(BTS) ในราคาแพงเกินจริงครับ แล้วก็เป็นการจัดฉากสร้างหนี้เพื่อท่ีจะมาต่อขยายสัมปทานครับ 
ต่อไปเลยครับ ท่านประธานครับ  
   (เจ้าหน้าท่ีด าเนินการเปิดพรีเซนเทชัน) 
   นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร (มหาสารคาม)  :  ท่านนายกรัฐมนตรีมาพอดีเลย 
ท่านนายกรัฐมนตรีดูให้ดีนะครับ เหตุท่ีท่านนายกรัฐมนตรีจะต้องไปศาลรัฐธรรมนูญ  
ท่านนายกรัฐมนตรีดูไทม์ไลน์ (Timeline) นะครับท่านประธาน เหตุที่ท่านนายกรัฐมนตรีต้อง
ไปศาลรัฐธรรมนูญเพราะเรื่องการท่านไปออก ม. ๔๔ ขัดต่อรัฐธรรมนูญ ผิด พ.ร.บ.  
ร่วมทุน ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ นะครับ คณะกรรมการ คจร. เห็นชอบให้ กทม. เป็นผู้วิ่งรถ
สายสีเขียว ส่วนต่อขยายเขียวเหนือกับเขียวใต้ เสนอให้ ครม. รับทราบเมื่อวันท่ี ๑ มีนาคม ปี 
๒๕๕๙  ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ผิดกฎหมายแล้วนะครับ เพราะว่าส่วนต่อขยายเขียวเหนือเขียว
ใต้ยังเป็นของ รฟม. กระทรวงคมนาคมเลย อยู่  ๆ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  
คุณชายเอ๋อไปจ้าง ขออภัยท่านประธานครับ คุณชายเฉย ๆ ครับ ขออนุญาตถอนนะครับ 
จ้างบีทีเอส (BTS) วิ่งรถส่วนต่อขยายเขียวเหนือกับเขียวใต้ ท้ัง ๆ ท่ีส่วนต่อขยายเขียวเหนือ
กับเขียวใต้มันยังเป็นของ รฟม. อยู่เลย นี่อย่างไรครับท่านประธาน ผมชี้ให้ท่านประธาน 
เห็นว่ ามันผิดครับ พอวัน ท่ี  ๖ เมษายน ปี  ๒๕๖๐ มีการประกาศใช้รั ฐธรรมนูญ  
ปี ๒๕๖๐ นะครับ ๒๖ พฤศจิกายนครับ ครม. มีมติ ๖.๑ ให้ กทม. ไปกู้เงินมาช าระหนี้ รฟม. 
และก าหนดค่าโดยสารให้เป็นธรรม ----------------------------------------------------------------- 
 

 - ๓๑๐/๑ 
 
 
 
 
 

 



๖๘๙ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ          ดวงใจ ๓๑๐/๑ 
 
  ๖.๒ ให้บริหารสัญญาโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ให้มีระยะสิ้นสุดพร้อมกัน
ทุกช่วง เพื่อให้มีการประมูลแข่งขัน ท่านประธานครับ นายกรัฐมนตรีก็คนนี้แหละ ประยุทธ์ 
๑ กับประยุทธ์ ๒ ก็คนเดียวกัน มท. ๑ ก็คนเดียวกัน แล้วท่านลืมไปหรือท่านนายกรัฐมนตรี
ครับ ท าไมท่านถึงไม่ท า ท่านเป็นคนนั่งหัวโต๊ะอนุมัติเอง ต่อครับ ๖ มีนาคม ๒๕๖๒ ครับ 
ท่านประธาน ๖ มีนาคม ๒๕๖๒ นี่มีการใช้ประกาศใช้ พ.ร.บ. ร่วมทุน ปี ๒๕๖๒ ครับ  
๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒ ท่านประธาน รู้แล้วนี่ครับว่ารัฐบาล คสช. ก าลังจะหมดไปเพราะว่า 
มีการเลือกตั้ ง ส.ส. แล้ว ปรากฏว่าวันท่ี ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒ ท่านประธานครับ  
ท่านประยุทธ์ในฐานะตอนนั้นยังมีหมวกเป็นหัวหน้า คสช. อีกหมวกหนึ่งนะครับ ก็ออกค าสั่ง 
คสช. ท่ี ๓/๒๕๖๒ เรื่อง รถไฟฟ้าสายสีเขียว แล้วท าให้เกิดอะไรครับ ท าให้เกิดการทุจริต 
ผูกขาด ตัดตอน หนีการแข่งขัน หนี พ.ร.บ. ร่วมทุน ปี ๒๕๖๒ เอื้อประโยชน์ให้กับริษัท 
บีทีเอส (BTS) เจ้าเดียว ใครก็เข้าไปไม่ได้ เพราะว่าคุณให้เจรจากับบีทีเอส (BTS) เจ้าเดียว 
นี่ครับท่านประธานครับ คนอื่นเข้าไปก็ไม่ได้ ไปเจรจาอะไรก็ไม่ได้นะครับ เรียนท่านประธาน
ต่อครับ ขอต่อไปเลยครับว่าท่านนายกรัฐมนตรีมาพอดีเลย ท่านนายกรัฐมนตรีฟังนะครับว่า 
ท่านนี่ไปท าอะไรท่ีผิดกฎหมายรัฐธรรมนูญ หลังอภิปรายเสร็จท่านจะต้องไปศาลรัฐธรรมนูญ 
ด าเนินการให้มีสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตของประชาชน 
ตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้มีการจัดท าหรือด าเนินการให้มีสาธารณูปโภคตามวรรคหนึ่ง
หรือวรรคสองรัฐต้องดูแลให้มีการเรียกเก็บค่าบริการจนเป็นภาระแก่ประชาชนเกินสมควร 
   (นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ ได้ยืนและยกมือขึ้น) 
   นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ท่านยุทธพงศ์
ครับ สักครู่นะครับ มีท่านสมาชิกประท้วงครับ  
   นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร (มหาสารคาม)  :  ท่านประธานประท้วงผม 
เร่ืองอะไรครับ  
   นายศุภชั ย  โพธิ์ สุ  ( รองประธานสภาผู้ แทนราษฎร คน ท่ีสอง )   :   
เชิญท่านชัยวุฒิ 
  นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร (มหาสารคาม)  :  นี่เขาเป็นเพื่อนผมนะครับ  
เรียนวิศวะจุฬามาด้วยกัน มาประท้วงผมท าไม  
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  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ท่านสมาชิก 
มีสิทธิประท้วง ท่านยุทธพงศ์พักสักครู่ จะได้ไม่เหนื่อยมาก  
   นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ขออนุญาตประท้วง 
ให้ท่านยุทธพงศ์พักนะครับ ผม ชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ แบบบัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ 
ท่านประธานครับ ผมขอประท้วงท่านประธานว่าเรื่องนี้ไม่อยู่ในญัตตินะครับ เพราะว่า 
ย้อนไปเกินกว่ารัฐบาลปัจจุบันนะครับ ผมฟังมาตั้งนานแล้วยังเป็นเรื่องในอดีตก่อนเลือกตั้ง
ท้ังนั้นเลยนะครับ ก่อนปี ๒๕๖๒ ซึ่งผมคิดว่ามันจบไปแล้ว อยากให้ท่านพูดถึงเรื่อง 
ในปัจจุบันมากกว่าครับ ซึ่งในปัจจุบันผมทราบว่าทางรัฐบาลก็ยังไม่ได้ด าเนินการอะไรนะครับ 
เพราะฉะนั้นอยากให้ท่านเข้าสู่ประเด็นเป็นความผิดพลาดบกพร่องของรัฐบาลในชุดปัจจุบัน 
   นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ก็ขอวินิจฉัย
อย่างนี้นะครับ ท่านยุทธพงศ์ก็ยังไม่ถึงขนาดออกนอกประเด็น ยังอยู่ในประเด็น เพียงแต่ว่า
อาจจะย้อนไปไกลนิดหนึ่ง คือคล้าย ๆ กับเป็นการโยงให้เห็นท่ีมาท่ีไป ฉะนั้นท่านยุทธพงศ์
กระชับนิดหนึ่งนะครับ ก็เชิญอภิปรายต่อครับ 
   นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร (มหาสารคาม)  :  กราบเรียนท่านประธานท่ีเคารพ 
ผม นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร ส.ส. จังหวัดมหาสารคาม พรรคเพื่อไทย ท่านประธานครับ  
ผมก าลังจะสรุปแล้วนะครับท่านประธาน เพราะว่าผมเหลือเวลาอยู่น้อยแล้ว คือขัดต่อ
รัฐธรรมนูญมาตรา ๕๖ นะครับท่านประธาน มาตรา ๕๖ เขาบอกว่าการจัดหรือด าเนินการ
ให้มีสาธารณูปโภคตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง รัฐต้องดูแลมิให้มีการเรียกเก็บค่าบริการ 
จนเป็นภาระแก่ประชาชนเกินสมควร ท่านประธานครับ ค่าโดยสารรถไฟฟ้า ๑๐๔ บาท 
นี่มันเกินสมควรไหมท่านประธาน การน าสาธารณูปโภคของรัฐไปให้เอกชนด าเนินการ 
ทางธุรกิจไม่ว่าด้วยประการใด รัฐต้องได้รับประโยชน์ตอบแทนอย่างเป็นธรรม โดยค านึงถึง
การลงทุนของรัฐ ประโยชน์ท่ีรัฐและเอกชนจะได้รับและค่าบริการท่ีจะเรียกเก็บจาก
ประชาชนประกอบกัน 
 
                - ๓๑๑/๑ 
 
 



๖๙๑ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ         วิชชุดา ๓๑๑/๑ 
 
   ต่อไปครับ มาตรา ๑๖๔ ท่านประธานฟังไว้นะครับเพราะว่าบิ๊กตู่ต้องไป 
ศาลรัฐธรรมนูญอีกรอบหนึ่งครับ มาตรา ๑๖๔ ในการบริหารราชการแผ่นดินคณะรัฐมนตรี 
ต้องด าเนินการตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ กฎหมายและนโยบายท่ีแถลงไว้ต่อสภา  
และต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ด้วย (๑) ปฏิบัติหน้าท่ีและใช้อ านาจด้วยความซื่อสัตย์ 
สุจริต เสียสละเปิดเผย และมีความรอบคอบและระมัดระวังในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ  
เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศและประชาชนส่วนรวม ท่านไปออก มาตรา ๔๔ อย่างนี้ 
เกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศและประชาชนส่วนรวมไหม (๒) รักษาวินัยในกิจการ 
ท่ีเกี่ยวกับเงินแผ่นดินตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐอย่างเคร่งครัด ท่านได้ 
รักษาไหม เขาบอกว่ามติ ครม. บอกให้ไปกู้เงินมาจ่ายเขาแล้วท่านนายกรัฐมนตรีนี่ท าอะไรอยู่  
ลืมไปแล้วหรือครับผ่านท่านประธานไปบอกนายกรัฐมนตรีนะนั่งอยู่นี่  (๓) ให้ยึดถือ 
และปฏิบัติตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ได้ท าหรือยัง 
   ต่อไปครับ ค้านรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๕ อีกครับ บอกว่าใน (๒) ไม่รับ 
หรือแทรกแซง หรือก้าวก่ายการเข้ารับสัมปทานของรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ  
หรือรัฐวิสาหกิจ หรือเข้าไปเป็นคู่สัญญากับรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ 
อันมีลักษณะในการผูกขาดตัดตอน นี่ท่านก็ไปก้าวก่ายเขาไหมท่านประธานให้เกิดการผูกขาด 
ตัดตอน นี่ท่านเข้าไปก้าวก่ายเขาไหมท่านประธาน ไปออก มาตรา ๔๔ ให้เกิดการผูกขาด 
ตัดตอน  
   และท่านประธานครับ สไลด์ (Slide) หน้า ๑๙ มาตรา ๒๗๙ บอกว่า 
ประกาศค าสั่งและการกระท าของคณะของ คสช. หรือหัวหน้า คสช. ท่ีใช้บังคับอยู่ 
ในวันก่อนประกาศใช้รัฐธรรมนูญหรือท่ีจะออกบังคับใช้ต่อไปตามมาตรา ๒๖๕ วรรคสอง  
ไม่ว่าเป็นประกาศค าสั่งหรือการกระท าท่ีมีผลใช้บังคับในทางรัฐธรรมนูญ ทางนิติบัญญัติ  
ทางบริหารหรือทางตุลาการ ให้ประกาศค าสั่งการกระท าตลอดจนการปฏิบัติตามประกาศ 
ค าสั่งหรือการกระท านั้นเป็นประกาศค าสั่งการกระท าหรือการปฏิบัติท่ีชอบด้วยรัฐธรรมนูญ  
และกฎหมาย ค าสั่ง มาตรา ๔๔ ท่าน ท่ี ๓/๒๕๖๒ มันชอบด้วยรัฐธรรมนูญ มันชอบด้วย 
กฎหมายไหม ท่ีท่านไปเอื้อประโยชน์ ท่านไปผูกขาดตัดตอน ฝากท่านประธานไปถึงบิ๊กตู่ด้วย 
นั่งอยู่นี่ ฟังเสีย แล้วมีผลบังคับใช้โดยรัฐธรรมนูญนี้ต่อไป ในการกระท าเป็นพระราชบัญญัติ  
เว้นแต่ประกาศหรือมีค าสั่งท่ีเป็นลักษณะในการใช้อ านาจทางบริหารการยกเลิกหรือแก้ไข  



๖๙๒ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ         วิชชุดา ๓๑๑/๒ 
 
กระท าโดยค าสั่งนายกรัฐมนตรีหรือมติคณะรัฐมนตรีแล้วแต่กรณี นี่ไงครับ ทีหลังอภิปรายเสร็จ 
ผมต้องเรียนท่านประธานว่านายกรัฐมนตรีถ้าท่านยังไม่เลิกเรื่องนี้นะ รวมท้ังท่าน มท. ๑ ด้วย 
ท่านยังเข้า ครม. ต่อไปเตรียมตัวครับ ไปศาลรัฐธรรมนูญครับ ท่านประธานครับ  
ผมขออนุญาตสรุปแล้วครับท่านประธาน เพ่ือให้คนได้เข้าใจท่านประธาน ขอรูปเลยครับ 
   (เจ้าหน้าท่ีด าเนินการเปิดพรีเซนเทชัน) 
   นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร (มหาสารคาม)  :   ว่าเรื่องนี้ครับท่านประธาน 
ผมเปรียบเทียบครับท่านประธาน ว่ารถไฟฟ้าสายสีเขียวนี่ท่านประธาน 
   (นายสายัณห์ ยุติธรรม ได้ยืนและยกมือขึ้น) 
  นายสายัณห์ ยุติธรรม (นครศรีธรรมราช)  :  ท่านประธานครับ  
   นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร (มหาสารคาม)  :   รถไฟฟ้าสายสีเขียวมันเหมือน 
   นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ท่านยุทธพงศ์  
มีท่านสมาชิกประท้วงครับ ขอเวลานิดหนึ่ง เชิญท่านสายัณห์ครับ 
   นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร (มหาสารคาม)  :   แกประท้วงผม บ้านแกมี 
รถไฟฟ้าหรือท่านประธาน  
   นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ท่านยุทธพงศ์  
   นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร (มหาสารคาม)  :   แกมีรถไฟฟ้าหรือถึงมาประท้วง 
อยากได้รถไฟฟ้าหรืออย่างไร 
   นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ท่านยุทธพงศ์ 
ต้องรักษามารยาทด้วยนะครับ นี่สภาอันทรงเกียรติถ่ายทอดออกไปท่ัวประเทศนะครับ  
เรารักษา คุมอารมณ์กันให้อยู่ ท่านสายัณห์ประท้วงผิดข้อบังคับข้อไหนครับ เชิญครับ 
   นายสายัณห์ ยุติธรรม (นครศรีธรรมราช)  :   กราบเรียนท่านประธานสภา  
ท่ีเคารพ กระผม สายัณห์ ยุติธรรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราช  
พรรคพลังประชารัฐ ผมขอประท้วงตามข้อ ๖๙ ครับ สมาชิกท่านนี้พูดจาวกวน ซ้ าซาก 
และน าวัตถุท่ีไม่มีใครรับรองมาพูดในสภา แล้วก็ท าตัวเป็นศาลตัดสินคดีเรียบร้อยแล้ว 
นายกรัฐมนตรีจะต้องไปศาลรัฐธรรมนูญพรุ่งนี้ ซึ่งมันไม่ถูกต้องในสภา บางทีคนเขาอยู่  
ต่างจังหวัดเขาไม่เข้าใจครับ แล้วผมกลัวว่าเขาจะวนเวียนเหมือนกับอภิปรายครั้งท่ีแล้ว  
ท่ีพูดถึงท่ีดินนายกรัฐมนตรี แล้วก็พูดชั่วโมงกว่าท่ีอยู่ในสระครับ ขอบคุณครับ   



๖๙๓ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ         วิชชุดา ๓๑๑/๓ 
 
   นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ผมวินิจฉัย 
นะครับว่าท่านยุทธพงศ์ยังไม่ผิดข้อบังคับ ข้อ ๖๙ ยังอยู่ในประเดน็ แต่ว่าก็เรียนท่านยุทธพงศ์ว่า 
วนเวียน ซ้ าซากอยู่บ้าง แต่ว่าพอเห็นท่านจะสรุปแล้วผมก็เลยให้โอกาสท่าน ฉะนั้นท่านยุทธพงศ์ 
เร่งสรุปเลยนะครับ แล้วก็พยายามอย่าไปพูดพาดพิง ก้าวก่าย หรือว่าแสดงกริยามารยาท 
ท่ีมันไม่ค่อยเหมาะนะครับ 
    (นางกรณิศ งามสุคนธ์รัตนา ได้ยืนและยกมือขึ้น) 
   นางกรณิศ งามสุคนธ์รัตนา (กรุงเทพมหานคร)  :  ท่านประธานคะ ดิฉัน 
ขอประท้วงท่านประธานค่ะ 
   นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ประท้วงผิด  
ข้อบังคับข้อไหนครับ เชิญครับ  
 

- ๓๑๒/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๙๔ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ        วันทนา ๓๑๒/๑ 
 
  นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร (มหาสารคาม)  :  ท่านประธานครับ วันนี้ผมมาไล่ 
นายกรัฐมนตรีนะครับ ผมมาไล่ มท. ๑ แต่ให้ผมไปกราบเรียนท่านนายกรัฐมนตรี 
อยู่ได้อย่างไรครับ ผมมาไล่นะวันนี้ 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  เข้าใจครับ 
ท่านยุทธพงศ์ เมื่อมีท่านสมาชิกประท้วงก็เป็นสิทธิสมาชิกประท้วงได้ ผมต้องให้สิทธิ 
ท่านสมาชิกครับ เชิญครับ 
  (นางกรณิศ งามสุคนธ์รัตนา ได้ยืนและยกมือขึ้น) 
  นางกรณิศ งามสุคนธ์รัตนา (กรุงเทพมหานคร)  :  ท่านประธานคะ ดิฉัน  
กรณิศ งามสุคนธ์รัตนา  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตคลองเตยและเขตวัฒนา ดิฉันขอ 
ประท้วงท่านประธานในข้อ ๖๙ แล้วก็ข้อ ๑๗๘ ด้วยนะคะ เนื่องจากผู้ก าลังอภิปรายขณะนี้ 
ได้น าเอกสารท่ีขึ้นจอพาดพิงถึงบุคคลท่ีสามซึ่งจะท าให้เกิดความเสียหายได้ มีท้ังภาพถ่าย 
แล้วก็รวมไปถึงชื่อท่ีพาดพิง แล้วก็จะท าให้บุคคลเหล่านั้นเสียหายแล้วเขาก็ไม่ได้อยู่ใน 
สภาแห่งนี้ท่ีจะสามารถมาตอบ หรือว่ามาประท้วง หรือว่ามาตอบได้ ต้องขอให้ท่านประธาน 
ช่วยวินิจฉัยด้วยค่ะ ว่าเอกสารเหล่านี้ถูกต้องหรือไม่ แล้วก็ส่งผลเสียให้กับผู้ท่ีถูกพาดพิงด้วย  
ขอบคุณค่ะ 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ขอบคุณครับ  
ผมวินิจฉัยนะครับว่าการน าเอกสารเข้ามาเสนอในสภานั้นไม่ต้องขออนุญาตประธาน  
แต่ประธานก็ต้องควบคุมให้ไม่ผิดข้อบังคับ บังเอิญมันไม่ขึ้นจอตรงท่ีผมมองอยู่นะครับ 
มันขึ้นแต่จอข้างบน ผมขอวินิจฉัยว่าเป็นภาพท่ีไม่ค่อยเหมาะสม ท่านยุทธพงศ์ขอให้ 
หยุดฉายนะครับเพราะมีภาพบุคคลข้างนอก 
  นายยุทธพงศ์  จรัส เสถียร (มหาสารคาม)   :  เรี ยนท่านประธาน 
ผมขออนุญาตครับ กราบเรียนท่านประธานครับ กระผม นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร  
ส.ส.จังหวัดมหาสารคาม พรรคเพ่ือไทย ท่านประธานครับ ผมนี่ท่านประธานใจบริสุทธิ์จริง ๆ  
ท่านประธาน มาต่อสู้เท่ียวนี้ บ้านผมท่ีมหาสารคามอย่าว่าแต่รถไฟฟ้าเลยท่านประธานรถไฟ 
ยังไม่มีเลยท่านประธาน  
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  : ท่านยุทธพงศ์  
ขอให้ปฏิบัติ ผมเข้าใจท่านครับ แต่ขอให้ปฏิบัติตามค าวินิจฉัยของประธานการประชุมจะได ้



๖๙๕ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ        วันทนา ๓๑๒/๒ 
 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เพราะภาพท่ีน าเสนอนั้นมีภาพของบุคคลภายนอกเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย 
เป็นการกระท าผิดข้อบังคับครับ ขอให้ลบภาพนั้นออกนะครับ ท่านสรุปเป็นค าสรุปก็น่าจะ 
ใช้ได้แล้วครับ 
  นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร (มหาสารคาม)  :  ท่านประธานก็นั่งอยู่กับ 
นายกรัฐมนตรีนี่ ท้ังนายกรัฐมนตรี ท้ังบิ๊กป๊อกนั่งอยู่ คนภายนอกท่ีไหนท่านนี่อยู่บนขบวน  
รถไฟฟ้า ภายนอกที่ไหนท่านประธาน 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ไม่มีรูปบุคคล 
อื่นด้วยนะครับ 
  นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร (มหาสารคาม)  :  ท่านประธานนั่งรถไฟฟ้าจะให้นั่ง  
๒ คนหรือท่านประธาน 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ไม่ใช่ครับ  
ท่านยุทธพงศ์อย่าเถียงประธานสิครับ ประธานวินิจฉัยแล้วภาพท่ีคนนั่งในขบวนรถไฟกับภาพท่ี 
ท่านยุทธงพงศ์ต้องการโชว์มันเกิดความชัดเจนท่ีแตกต่างกัน ประธานมองเห็นแล้ว วินิจฉัย 
แล้วนะครับ ขอให้ปลดภาพนี้หยุดฉายภาพนี้ครับ ส่วนท่านถ้าท่านมีภาพอื่นก็น าเสนอได้ครับ  
แต่ถ้าหากขัดข้อบังคับประธานก็มีหน้าท่ีวินิจฉัยเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยครับ 
  นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร (มหาสารคาม)  :  ท่านประธาน พอมีรูปผู้หญิง 
สวย ๆ ท่านประธาน ดูไม่ได้เลย ท่านประธานเม่ือสักครู่นี่ ใครประท้วงผมอีกล่ะท่านประธาน  
ประท้วงจังเลยนี ่
   (นางสาวปารีณา ไกรคุปต์ ได้ยืนและยกมือขึ้น) 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ท่านปารีณา 
ประท้วงผิดข้อบังคับข้อไหนครับ 
  นางสาวปารีณา ไกรคุปต์ (ราชบุรี)  :  ท่านประธานคะ ดิฉัน นางสาวปารีณา  
ไกรคุปต์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรี ขออนุญาตประท้วงท่านประธาน ข้อ ๙ 
คือผู้อภิปรายเวลาจะอภิปรายหรือเวลาจะพูดจะต้องพูดกับท่านประธานเท่านั้น ผู้อภิปราย  
ครั้งแรก พลเอก ประยุทธ์เดินเข้ามาในห้อง เรียก พลเอก ประยุทธ์โดยตรงให้ดู ๆ แล้วก็ 
อภิปรายอยู่เรียกอีกนะคะ ท่านประธานต้องควบคุมการประชุมด้วย และผู้ประท้วง ๒ ท่าน  
ตะโกนข้ามไมโครโฟนมาเลยค่ะ            - ๓๑๓/๑ 



๖๙๖ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ        เพทาย ๓๑๓/๑ 
 
    นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ขอบคุณครับ 
   นางสาวปารีณา ไกรคุปต์ (ราชบุรี)  :  อีกนิดหนึ่งนะคะ  
   นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ผมขอวินิจฉัย 
   นางสาวปารีณา ไกรคุปต์ (ราชบุรี)  :  ขอนิดเดียวค่ะ เดี๋ยวถึงจุดนั้นแล้ว 
คือท่ีนี่เป็นรัฐสภาท่ีท่านประธานต้องควบคุมการประชุมนะคะ มันไม่ใช่เหมือนกับท่ีบ้าน 
ของผู้อภิปรายท่ีเวลาทะเลาะกับภรรยา แล้วไปยืนตะโกนหน้าบ้าน ซึ่งใคร ๆ ก็พอจะทราบ 
เร่ืองนี้นะคะ  
   นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  พอแล้วครับ 
ขอวินิจฉัยนะครับ ท่านปารีณาประท้วงก็ถูกต้อง แต่ผมก็ได้เตือนท่านยุทธพงศ์ไปแล้ว  
เรื่องการท่ีตะโกนเรียกคนนั้น ตะโกนเรียกคนนี้ เพราะการอภิปรายในสภาจะต้องพูดกับประธาน  
ส่วนท่านนายกรัฐมนตรี ท่านรัฐมนตรีก็นั่งฟังอยู่แล้ว ไม่จ าเป็นต้องไปเรียกให้ท่านมาฟัง 
อย่างนั้นอย่างนี้นะครับ ผมวินิจฉัยแล้ว ขอให้ด าเนินการปฏิบัติการตามนี้ เชิญท่านยุทธพงศ์ครับ  
   นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร (มหาสารคาม)  :  มีคนประท้วงผมอีก ท่านประธาน 
   นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ท่านจุลพันธ์ครับ 
ท่านนั่นละประท้วงอยู่เดี๋ยวนี้  
   (นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ ได้ยืนและยกมือขึ้น)  
   นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ (เชียงใหม่)  :  ท่านประธานท่ี เคารพ กระผม 
จุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ พรรคเพื่อไทย จากจังหวัดเชียงใหม่ ประท้วงท่านประธานกระท าผิด  
ข้อบังคับการประชุม ข้อ ๑๗๘ ครับ ข้อ ๑๗๘ วรรคสอง ท่านประธาน ขออนุญาตอ่าน  
ให้ยกเว้นข้อบังคับการประชุม ข้อ ๖๗ ข้อ ๖๙ เฉพาะในส่วนท่ีห้ามมิให้ใช้เอกสารใด ๆ  
มาอ่านในท่ีประชุมโดยไม่จ าเป็น และห้ามมิให้น าวัสดุใด ๆ เข้ามาแสดงในท่ีประชุม ไม่มี 
การพูดว่าการวินิจฉัยของท่านประธานยังวินิจฉัยได้ว่าจะให้ขึ้นหรือไม่ให้ขึ้น เพราะใน  
วรรคสามก็ได้ก าหนดชัดเจนว่าในกรณีท่ีมีภาพหรือมีอะไรท่ีไม่เหมาะสม ผู้ท่ีน ามาอภิปราย 
ต้องเป็นผู้รับผิดชอบอยู่แล้ว ท่านยุทธพงศ์ก็เอาข้อเท็จจริงมาอภิปรายในสภา เพราะฉะนั้น 
ท่านก็รับทราบในข้อบังคับการประชุมนี้อยู่แล้ว เพราะฉะนั้นท่านประธานไม่มีสิทธิห้ามครับ  
ถ้าท่านประธานจะตักเตือน แล้วท่านยุทธพงศ์จะตัดสินใจท่ีจะไม่ใช้อันนั้นเป็นสิทธิของท่าน  
 



๖๙๗ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ        เพทาย ๓๑๓/๒ 
 
แต่ท่านประธานจะใช้อ านาจของประธานบอกว่าไม่ให้ขึ้นผมเกรงว่าท่านประธานจะกระท า 
ผิดข้อ ๑๗๘ นะครับ  
   นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ผมเข้าใจ  
ในข้อบังคับ ท่านจุลพันธ์ครับ ข้อบังคับอนุญาตให้น าเอกสารเข้ามาแสดงโดยไม่ต้องผ่าน 
การตรวจสอบของประธาน แต่ในขณะเดียวกันเอกสาร หลักฐานพวกนั้น สื่อต่าง ๆ เหล่านั้น 
จะต้องไม่ไปละเมิดบุคคลอื่น จะต้องไม่ไปผิดข้อบังคับข้ออื่น ๆ ผิดข้อบังคับข้อ ๆ ก็คือ 
การเอ่ยถึงบุคคลภายนอก การน าภาพของบุคคลภายนอกเข้ามาแสดงก็หมายถึงเอ่ยถึง 
บุคคลภายนอกเช่นกันครับ ฉะนั้นภาพนั้นชัดเจน แต่ภาพอื่นผมยังไม่ทราบ ฉะนั้น 
ก็ขอวินิจฉัยอย่างนี้นะครับ  
    (นายนิโรธ สุนทรเลขา ได้ยืนและยกมือขึ้น) 
   นายนิโรธ สุนทรเลขา (นครสวรรค์)  :  ท่านประธานครับ  
   นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ท่านนิโรธครับ 
ถ้าจะเป็นประเด็นเดียวกันผมว่าน่าจะพอแล้ว  
   นายนิโรธ สุนทรเลขา (นครสวรรค์)  :  ไม่ใช่ครับ คนละประเด็นครับ  
   นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  เชิญท่านนิโรธครับ 
   นายนิโรธ สุนทรเลขา (นครสวรรค์)  :  ขอบคุณครับ ผม นิโรธ สุนทรเลขา  
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครสวรรค์ พรรคพลังประชารัฐ ความจริงผมจะใช้ข้อบังคับ 
ข้อ ๗๐ แต่พอดีเห็นท่านผู้อภิปราย ผู้ทรงเกียรติ ท่านก าลังจะสรุป ผมเลยขอเปลี่ยนไปใช้  
ข้อ ๕ ถึงข้อ ๘ ให้คะแนนท่านคืนไป ๑ คะแนนเหมือนเดิมครับ ขอบพระคุณครับ  
   นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ท่ีจริงถ้าหาข้อ 
ประท้วงไม่ได้ ก็ไม่จ าเป็นต้องลุกขึ้นประท้วงนะครับ มันเสียเวลาสภา  
   (นายสัญญา นิลสุพรรณ ได้ยืนและยกมือขึ้น)  
   นายสัญญา นิลสุพรรณ (นครสวรรค์)  :  ท่านประธานครับ ขออนุญาตครับ  
   นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ท่านสัญญา 
ใช่ไหมครับประท้วง ผิดข้อบังคับข้อไหน  
                - ๓๑๔/๑ 
 



๖๙๘ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ          นฤมล ๓๑๔/๑ 
 
   นายสัญญา นิลสุพรรณ (นครสวรรค์)  :  ขออนุญาตครับ ท่านประธานครับ  
ผม นายสัญญา นิลสุพรรณ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครสวรรค์ พรรคพลังประชารัฐ  
ขออนุญาตประท้วงตามข้อบังคับ ข้อ ๖๙ วรรคสอง ซึ่งกิริยาของท่านผู้อภิปรายเมื่อสักครู่นี้ 
ท่ีแสดงต่อเพื่อนสมาชิก ท่านสายัณห์ ยุติธรรม ขออนุญาตท่ีเอ่ยนาม ด้วยการพูดว่า 
อยู่ต่างจังหวัดไม่มีรถไฟฟ้าเป็นการเหมือนเสียดสีแล้วก็ดูหมิ่น ผมเป็น ส.ส. ต่างจังหวัดครับ  
ก็ได้ใช้บริการรถไฟฟ้า ก็เลยอยากจะให้ท่านประธานวินิจฉัยนะครับ ขอให้ถอนค าพูดตรงนี้ 
ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ  
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ท่านสัญญาครับ 
ท่านประท้วงก็ชอบด้วยข้อบังคับครับ แต่ผมก็ได้เตือนท่านยุทธพงศ์ไปหลายรอบแล้ว  
เรื่องการผิดข้อบังคับข้อท่ี ๓ การแสดงกิริยาวาจาอันไม่สุภาพหรือเสียดสีบุคคลอื่น ฉะนั้น 
ผมก็ขอเตือนท่านยุทธพงศ์อีกครั้ง ขอให้ระมัดระวังนะครับ คงไม่ต้องถึงขนาดให้ถอนค าพูด 
เชิญท่านยุทธพงศ์อภิปรายต่อครับ สรุปเลยนะครับ เชิญครับ  
  นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร (มหาสารคาม)  :   กราบเรียนท่านประธานท่ีเคารพ  
กระผม นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร ส.ส. จังหวัดมหาสารคาม พรรคเพ่ือไทย ท่านประธานครับ  
ผมนี่ด้วยความเคารพท่านประธาน ท่านประธานนี่ไม่เป็นธรรมกับผมเลย ท่านประธาน 
บอกให้ผมรอ ๒ ชั่วโมงผมก็รอ แล้วทีรัฐมนตรีเฮ้งนี่เอารูปมาเปิดประธานยังให้เปิดเลย  
รูปใครล่ะประธาน คนนอกท่านประธานยังให้เปิดเลย เสียววูบวาบกว่าผมเยอะเลย  
มีการยิงกันโป้งป้าง โป้งป้าง แล้วท่านประธานครับ 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ท่านยุทธพงศ์ครับ  
ประธานวินิจฉัยแล้วถือว่าเป็นอันสิ้นสุดนะครับ ท่านจะโต้แย้งประธานไม่ได้ครับ ท่านเข้าสู่ 
ประเด็นเลย อย่าไปขยายความต่อเดี๋ยวมันก็เกิดการประท้วงกันมั่วไปหมดไม่จบ ท่านสรุป  
เชิญครับ 
  นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร (มหาสารคาม)  :  ด้วยความเคารพท่านประธานครับ  
นี่ล่ะครับท่านประธานคือเรื่องนี้ผมจะเปรียบเทียบเหมือนรถไฟฟ้าสายสีเขียวนี่บีทีเอส (BTS)  
เหมือนสาวสวยครับ เพราะว่าเป็นเส้นทางรถไฟฟ้าท่ีดีท่ีสุด ท าก าไรมากท่ีสุดในประเทศไทย  
ฝากท่านประธานไปถึงท่านนายกรัฐมนตรี ท่านนายกรัฐมนตรีต้องตอบผมนะเร่ือง มาตรา ๔๔  
ท่านอย่าให้บิ๊กป๊อกมาตอบ เพราะว่าท่านไม่ได้เป็นคนออกนะครับ แล้วผมก็เรียนท่านประธานครับ  



๖๙๙ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ          นฤมล ๓๑๔/๒ 
 
วันนี้ผมมาไล่นายกรัฐมนตรี ในญัตติก็บอกอยู่แล้วครับว่า พลเอก ประยุทธ์ นายกรัฐมนตรี  
ท่านไร้ภูมิปัญญา ไร้ความสามารถ ฉ้อฉล ทุจริต ปล่อยปละละเลยให้มีการทุจริต สร้างความ 
มั่งคั่งให้กับตนเองและพรรคพวก ท่านประธานครับ ผมต้องเรียนท่านประธานครับว่า 
เร่ืองนี้ผมจะเปรียบเทียบเหมือนผู้หญิงถูกขืนใจครับ  
  ครั้งท่ี ๑ ครับ วันท่ี ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ผู้ว่าท่ีเป็นคุณชายครับ ไปจ้างบีทีเอส  
(BTS) วิ่งรถท้ัง ๆ ท่ีตอนนั้นไม่มีอ านาจไปจ้างเลย ส่วนต่อขยายเขียวเหนือ เขียวใต้ยังเป็น 
ของกระทรวงคมนาคม เป็นของ รฟม. กระท าผิดชัดเจนครับ มติ ครม. วันท่ี ๒๖ พฤศจิกายน  
เพิ่งให้มีการโอน วันท่ี ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ แต่วันท่ี ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ นี่ไปจ้างวิ่งรถแล้ว  
กระท าผิดแล้ว  
  ต่อมาครับ วันท่ี ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ผู้ว่าอัศวินนี่ท่ีเป็นต ารวจนี่นะครับ  
ก็เหมือนผู้หญิงไปถูกเขาขืนใจมา วิ่งมาหาต ารวจจะให้ต ารวจช่วย แทนท่ีว่าต ารวจจะช่วย 
ผู้ว่าอัศวินจะช่วยไปเยียวยาท าให้มันถูกต้อง ช่วยเขานะครับ กลับไปขืนใจซ้ าอีกครับ  
ก็ไปรับโอนส่วนต่อขยายมาจาก รฟม. ท้ัง ๆ ท่ีรู้นะครับ ว่าคุณชายนี่ไปท าผิดตั้งแต่  
วันท่ี ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ แล้ว  
  ครั้งท่ี ๓ ครับ ท าอะไรอีกครับ วันท่ี ๖ มีนาคม ๒๕๖๒ ต้องเรียนท่านประธาน  
ผ่านไปถึงท่าน มท.๑ วันท่ี ๖ มีนาคม ๒๕๖๒ ท่านประธานนะครับ มี พ.ร.บ. ร่วมทุน 
บังคับใช้วันท่ี ๖ มีนาคม ๒๕๖๒ ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย วันท่ี ๖ มีนาคม ๒๕๖๒  
พ.ร.บ. ร่วมทุน ประกาศบังคับใช้ จะท าอะไร ปรากฏว่า มท.๑ ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย 
ร่วมทุน ก็เหมือนว่าท่าน มท.๑ ครับ ผู้ว่าอัศวินนี่เขารู้ครับว่าผู้หญิงคนนั้นถูกขืนใจมา  
เขายังเอามาบอกท่านนี่ท่านจะไปขืนใจกับเขาอีกไหมครับ  
  ครั้งท่ี ๔ คราวนี้เกี่ยวข้องกับท่านนายกรัฐมนตรี ผู้หญิงคนนี้เป็นผู้หญิงสวย 
ครับท่านประธาน วันท่ี ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒ นี่ พลเอก ประยุทธ์ ออก มาตรา ๔๔  
ค าส่ัง ท่ี ๓/๒๕๖๒ เพ่ืออะไรครับ เพ่ือนิรโทษกรรมท้ังหมดเลย ท่ีคุณชายไปท าผิด ผู้ว่าอัศวิน 
ไปท าผิด มท.๑ ไปท าผิด ท่านบอกว่าออก ม.๔๔ นิรโทษกรรมหมดเลย ให้ไม่มีใครผิดเลย  
แล้วก็ให้มีการผูกขาดตัดตอนไม่ต้องมีการแข่งขัน แล้วผมถามกลับไปท่ีนายกรัฐมนตรี  
ผ่านท่านประธานไปนี่ แล้วโครงการอื่น ๆ รถไฟ ๓ สนามบินของซีพี (CP) ท าไมท่าน 
ต้องเข้า พ.ร.บ. การร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน ๕ จี (5G) ของเอไอเอส (AIS)  



๗๐๐ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ          นฤมล ๓๑๔/๒ 
 
ของทรู (True) ท าไมต้องเข้า พ.ร.บ. ร่วมทุน ท่าเรือมาบตาพุดนี่กับโรงไฟฟ้า ๕,๐๐๐ เมกะวัตต์  
ของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์นี่ท าไมท่านต้องเข้า พ.ร.บ. ร่วมทุน ทางด่วน 
ของเบม (BEM) ท าไมท่านต้องเข้า พ.ร.บ. ร่วมทุน แล้วทีงานนี้รถไฟฟ้านี่ท าไมท่านไม่ต้อง 
เข้า พ.ร.บ. ร่วมทุน ------------------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๓๑๕/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๐๑ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง)           จีรนุช ๓๑๕/๑ 
 
ท่านประธานครับ ตอนท่ีออก มาตรา ๔๔ มานี่กระทรวงมหาดไทย โดยท่าน มท. ๑ นี่ละ 
ก็ไปตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งขึ้นมาเจรจา มีป๋าฉิ่งเป็นประธาน ท่านปลัดกระทรวงมหาดไทย 
เป็นประธาน แล้วก็มีปลัด กทม. เป็นเลขานุการ ขึ้นมาเจรจาเพื่อจะต่อสัญญาสัมปทานกับเขา  
๔๐ ปี และอีกคนหนึ่งนี่นะครับ รู้เรื่องดีแต่หลบอยู่ครับ คือดอกเตอร์เอ้ สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์   
อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ท่ีก าลังจะสมัครผู้ว่า กทม.  
คนนี้รู้เรื่องดี คนอื่นไม่มีใครรู้เรื่องรถไฟฟ้าหรอกครับ ผมเป็นกรรมาธิการ คนนี้ละครับ 
ท่ีเป็นคนด าเนินการท้ังหมด แล้วบอกว่าคณะกรรมการเจรจาจบถือว่าเข้า พ.ร.บ. ร่วมทุน  
อันนี้ผมกล่าวหาเลยนะครับ ผ่านท่านประธานไปถึงท่านนายกรัฐมนตรีกับ มท. ๑ ว่า 
อันนี้ละท่ีหนี พ.ร.บ. ร่วมทุน และสุดท้ายครับท่านประธาน งานนี้ผมเรียนท่านประธาน 
เลยนะครับว่ามันเกิดความเสียหาย ท่านประธานเห็นท่านนายกรัฐมนตรีไหมครับในรูปนี่  
ไม่เสียหายแน่ นายกรัฐมนตรีอยู่ตรงนี้นะครับ เห็นนายกรัฐมนตรีไหม แกยิ้มใหญ่เลยครับ  
พอไปตรวจรถไฟฟ้าสายสีเขียว ยิ้ม แต่ว่านายกรัฐมนตรีอย่าให้เขาต่อ เห็นไหมนี่เห็นรูป 
พี่คีรีไหม ยืนอยู่ข้าง ๆ นายกรัฐมนตรี เขาเป็นเจ้าของสัมปทานรถไฟฟ้า ต่อเลยครับ  
ความเสียหายนี่ขอไทม์ไลน์ (Timeline) ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งครับ ขอเจ้าหน้าท่ีขึ้นไทม์ไลน์  
(Timeline) มาอีกครั้งหนึ่งครับ จะได้เห็นว่านายกรัฐมนตรีไปท าเรื่องนี้  ท่านนายกรัฐมนตรี 
เสียอะไรไปบ้างครับ ท่านนายกรัฐมนตรีเสียขุนคลังไปอีก ๒ คน ท่านนายกรัฐมนตรีครับ  
เรื่องรถไฟฟ้าสายสี เขียว ท่านนายกรัฐมนตรี เสียขุนคลังไป ๒ คนแล้วครับตอนนี้   
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายอุตตมลาออก ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ก็เพราะเรื่อง  
พ.ร.บ. ร่วมทุน หนี เขาไม่กล้าเซ็น อาจารย์ปรีดี ดาวฉาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
ลาออก ๑ กันยายน ๒๕๖๓ มาเป็น ๑๕ วัน เพราะว่าท่านจะให้เอาคลังนี่ผ่านให้ว่าถูกต้อง 
ตาม พ.ร.บ. ร่วมทุน อาจารย์ปรีดี เขากลัวติดคุก เขาถึงลาออก ท่านประธานครับ  
บอกให้นายกรัฐมนตรีรู้ด้วยว่าท าไมเขาถึงลาออก ๓. ผมต้องพาดพิงเลยว่ามันจริง ไม่จริง  
คนนี้อยู่ ในสภาต้องตอบผม คนนี้คือเจ้านายท่านประธาน ท่านรัฐมนตรีศักดิ์สยาม  
ขออภัยครับท่านประธาน วันท่ี ๑๖ พฤศจิกายน ผมสรุปสุดท้ายแล้วครับท่านประธาน  
๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ กระทรวงคมนาคมมีหนังสือเข้า ครม. เลย ด่วนท่ีสุด ท่ี คค ๐๒๐๒/๔๐๑  
เรื่อง ความเห็นเพิ่มเติมกรณีขอความเห็นชอบผลการเจรจาและเห็นชอบร่างร่วมลงทุน 
โครงการรถไฟฟ้าสายสี เขียว เรียน  เลขาธิการคณะรัฐมนตรี รัฐมนตรีศักดิ์สยาม  



๗๐๒ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง)           จีรนุช ๓๑๕/๒ 
 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมท่ีเขามีหน้าท่ีในการดูแลเรื่องรถ เขามีกรมขนส่งทางราง  
เรื่องเส้นทางการคมนาคม เรื่องรถไฟฟ้าท่ีเขาดูแลรับผิดชอบ เขามีข้อทักท้วง ๔ ข้อ  
ถ้าไม่จริง รัฐมนตรีศักดิ์สยาม ท่านต้องมาตอบผมในสภาแห่งนี้นะ ๑. เขาบอกว่าจะต้องไป 
ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ร่วมทุน ปี ๒๕๖๒ ให้มันครบถ้วน ๒. ประเด็นในการคิดอัตราค่าโดยสาร 
ให้เกิดความเหมาะสมและเป็นธรรมกับประชาชน มันเป็นธรรมแล้วหรือครับ ไปคิดเขา ๑๐๔ บาท  
ผ่านท่านประธานไปถึงท่านนายกรัฐมนตรี หัวจิตหัวใจท่านคิดท่านท าอย่างไร คนกรุงเทพฯ  
เขาเดือดร้อน โควิด (COVID) ระบาด เงินท่านจะช่วยก็ไม่มี ท่านไปคิดเขาได้อย่างไร ๑๐๔ บาท  
ท่านต้องเอาผู้ว่าอย่างนี้มาเป็น เพราะว่าท่านไปออก มาตรา ๔๔ ตั้งผู้ว่าอัศวิน ไม่ได้มา 
จากการเลือกตั้ง มาเพราะท่าน ถึงไม่คิดถึงใจคนกรุงเทพฯ ท่านประธานครับไม่เหมือนผม  
ผมกับพรรคเพื่อไทยมาจากการเลือกตั้งของประชาชน ประชาชนต้องมาก่อน ๓. บอกว่า 
ประเด็นในการใช้ทรัพย์สินของรัฐท่ีโอนมาจากเอกชนให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดก็คืออะไรครับ  
 
               - ๓๑๖/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๐๓ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ    วัชรี ๓๑๖/๑ 
 
ก็คือให้มันหมดอายุสัมปทานอย่างไรท่านประธาน แล้วก็ให้เกิดการแข่งขันอย่างไร ท่านประธาน 
จะรู้ไหมถ้าเกิดให้มีการแข่งขันรู้ได้อย่างไรว่าเจ้าสัวเบียร์ช้าง เจ้าสัวซีพี (CP) เจ้าสัวซิโน-ไทย  
เจ้าสัวเบม (BEM) พวกนี้เขาจะไม่ประมูลหรือ ท่านรู้ได้อย่างไร ท่านนายกรัฐมนตรีรู้ได้อย่างไร  
แล้วทีอันอื่นท าไมท่านถึงต้องเข้า พ.ร.บ. ร่วมทุน ท่านต้องแข่งขัน ผมสงสัยท่านประธานครับว่า 
เจ้าสัวคีรีแกมีอะไรพิเศษหนักหนา ท่านนายกรัฐมนตรีถึงเกรงใจหนักหนาถึงให้ตั๋วพิเศษอย่างไร  
ท่านประธานบอกนายกรัฐมนตรีตอบผมหน่อย สุดท้ายแล้วครับท่านประธานครับ 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ท่านยุทธพงศ์  
ผมได้เตือนหลายคร้ังแล้วการพูดถึงชื่อบุคคลภายนอก ผมว่าหลีกเลี่ยงหน่อยก็ดีนะครับ  
  นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร (มหาสารคาม)  :  ครับ 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  เพราะเขา  
ไม่ได้อยู่ในท่ีประชุม เขาไม่มีโอกาสท่ีจะตอบโต้ ผมก็เห็นว่าท่านจะสรุปแล้วก็เลยไม่อยาก 
รบกวนเวลาท่านนะครับ ช่วยระมัดระวังหน่อย 
  นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร (มหาสารคาม)  :  ด้วยความเคารพท่านประธานครับ  
ผมขอสรุปนะครับท่านประธาน กราบเรียนท่านประธานครับ กระผม นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร  
ส.ส. จังหวัดมหาสารคาม พรรคเพ่ือไทย ท่านประธานครับ วันนี้ญัตติของพรรคเพ่ือไทยมาไล่ 
ท่านนายกรัฐมนตรีกับ มท.๑ ครับ ดังนั้นผมจะมาสุภาพอ่อนน้อมกับท่านไม่ได้ เพราะว่า 
ไล่ขนาดนี้ท่านยังไม่ยอมไปสักทีครับ แล้วท่านยังบอกว่าไล่ไปแล้วนี่พวกผมจะไปได้ไหม  
ท่านออกไปสิ ท่านลาออกสิ ดูสิว่าพวกผมจะไปเป็นรัฐบาลได้ไหม ท่านประธานครับ มันมี 
หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ เขาบอกว่ามันเป็นภาษาอังกฤษนะครับ ผมขออนุญาตอ่านให้ 
ท่านประธานฟังแล้วแปลด้วย เพราะว่าภาษาอังกฤษท่านประธานกับท่านนายกรัฐมนตรีอาจจะ 
ไม่แข็งแรง แต่ผมนี่นักเรียนนอกนะ ผมจบสหรัฐอเมริกามานะท่านประธาน จบแคลิฟอร์เนียมา  
หัวเราะผมท าไม 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ท่านพยายาม 
อย่าได้ไปละลาบละล้วงคนอื่นนะครับ 
  นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร (มหาสารคาม)  :   เขาบอกว่า  อิต คอสต์ แอต  
ลีสต์ วัน ฮันเดรด บาท ฟอร์ ราวนด์-ทริป ทราเวล ฟอร์ม ดิ เอาต์สเกิร์ตส ฮู อินเนอร์- 
 



๗๐๔ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ    วัชรี ๓๑๖/๒ 
 
ซิตี  แอเรีย วิท อีส อะ เ ทิร์ด ( It cost at least One hundred bath for round-trip  
travel from The outskirts who inner-city area with is a third) 
   นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ท่านแปลเป็น 
ภาษาไทย ท่านยุทธพงศ์ครับ ท่านแปลเป็นภาษาไทยเลยครับ พี่น้องประชาชนจะได้ฟังด้วย  
ไม่ครับ ถ้าไม่จ าเป็นก็ไม่ควรจะใช้ภาษาต่างประเทศในสภาครับ 
  นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร (มหาสารคาม)  :   สรุปเลยครับ ท่านประธานครับ 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :   ท่านสรุปเลย 
  นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร (มหาสารคาม)  :  ก็คือเขาบอกว่าค่าโดยสารท่ีบอกว่า  
๖๕ บาท หลังจากต่อสัมปทานแล้วเขาบอกว่าวันหนึ่ง 
  (นายนิโรธ สุนทรเลขา ได้ยืนและยกมือขึ้น) 
  นายนิโรธ สุนทรเลขา (นครสวรรค์)  :  ท่านประธานครับ 
  นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร (มหาสารคาม)  :  ไปกลับ ๑๐๐ กว่าบาทนี่ มันเท่ากับ  
๑ ใน ๓ ของค่าแรงขั้นต่ าของคนกรุงเทพฯ 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :   ท่านยุทธพงศ์ครับ  
ท่านยุทธพงศ์พักก่อนนะครับ นั่นละครับผมให้ระมัดระวัง ท่านไม่ระมัดระวังก็ต้องมีการประท้วง 
กันอย่างนี้ละ เชิญท่านนิโรธ ประท้วงครับ 
  นายนิโรธ สุนทรเลขา (นครสวรรค์)  :  ท่านประธานครับ ผม นิโรธ สุนทรเลขา  
พรรคพลังประชารัฐ นครสวรรค์ครับ คือขออนุญาตประท้วงท่านประธานนะครับ ผู้ท่ีก าลัง 
อภิปราย ข้อ ๗๐ นะครับ เพราะสรุปแล้วหลายสรุปแล้วนะครับ วันนี้ท่านท าหน้าท่ีได้ดีมาก 
เลยนะครับ ท่านประธานสุดยอด ผมเลยให้ข้อ ๕ ข้อ ๘ ด้วยครับ ลงคะแนนคืนให้ท่าน  
๑ คะแนนเหมือนเดิมนะครับ ขอให้ท่านประธานสรุปหลายรอบแล้วนะครับ วนแล้วเวียน  
วนแล้วเวียนครับ ต้อง ๗๐ แล้วครับ ข้อ ๗๐ ครับท่าน กราบขอบพระคุณครับ 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ผมก็ได้ 
ตักเตือนท่านผู้อภิปรายหลายครั้งแล้วนะครับ แต่ว่าก็เข้าใจว่าบุคลิกของแต่ละคน 
มันไม่เหมือนกันก็เลยปล่อย ๆ กันบ้าง ถ้าจะไม่ขยับเลยมันก็เดินไม่ออก ท่านสายัณห์ 
ประท้วงเรื่องอะไรอีกครับ 



๗๐๕ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ    วัชรี ๓๑๖/๓ 
 
  (นายสายัณห์ ยุติธรรม ได้ยืนและยกมือขึ้น) 
  นายสายัณห์ ยุติธรรม (นครศรีธรรมราช)  :  กราบเรียนท่านประธานสภา 
ท่ีเคารพ กระผม สายัณห์ ยุติธรรม จังหวัดนครศรีธรรมราช พรรคพลังประชารัฐ ผมขอ
ประท้วงตามข้อ ๖๙ ครับ ท่ีท่านสมาชิกอภิปรายเสียดสี ครั้งแรกก็เสียดสีผมว่าผมเป็น 
คนต่างจังหวัด ผมอยากจะถามว่ามหาสารคามนี่อยู่กรุงเทพฯ หรือครับ ครั้งท่ี ๒ ท่ีบอกว่า 
นายกรัฐมนตรีภาษาอังกฤษไม่แข็ง รู้ได้อย่างไร ผมดูแล้วเขาพูดภาษาอังกฤษเหมือนลาว 
พูดเลยครับ เมื่อสักครู่นี้ครับ ขอโทษครับ ขอบคุณครับ วินิจฉัยด้วยครับ 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ท่านก็จะพาดพิง 
ไปอีกนะครับ เอาเถอะนะครับ ท่านยุทธพงศ์ท่านอภิปรายต่อนะครับ แต่ก็ขอให้ระมัดระวัง  
หน่อยนะครับ ลดความดุเด็ดเผ็ดร้อนหรือร้อนแรงลงนิดหนึ่ง เพราะท่านนายกรัฐมนตรี 
ก็มานั่งฟังอยู่แล้วนะครับท่าน ไม่ต้องตะโกน ไม่ต้องกลัวพี่น้องมหาสารคามไม่ได้ยินหรอกครับ  
เพราะมันถ่ายทอดสดไป ท่านเบา ๆ ลงอีกนิดหนึ่งก็ได้ แล้วก็ลดการเสียดสีดูถูกดูแคลน 
คนอื่นลงบ้างนะครับ เชิญอภิปรายต่อครับ 
 

- ๓๑๗/๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๐๖ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ                     กุลนิษฐ์ ๓๑๗/๑ 
 
  นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร (มหาสารคาม)  :  กระผม นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร  
ส.ส. จังหวัดมหาสารคาม พรรคเพื่อไทย ท่านประธานครับ ผมจ าเป็นต้องอภิปรายแรง  
เพราะวันนี้มันไล่นายกรัฐมนตรี มาไล่ มท. ๑ ครับ แล้ววันนี้ 
   นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  เดี๋ยวขอ 
ท าความเข้าใจกันนิดหนึ่งครับ ท่านยุทธพงศ์ฟังประธานก่อนนะครับ การท่ีท่านจะอภิปราย
แรง ๆ ได้ครับ แต่อย่าผิดข้อบังคับ เมื่อกี้ท่านก็ดูถูกประธาน ดูถูกท่านนายกรัฐมนตรี ว่าเร่ือง
ภาษาคงไม่แข็งแรงเท่ากับท่าน เพราะว่าท่านจบมาจากสหรัฐอเมริกา ถามว่าถ้ามีคนพูดกับท่าน 
อย่างนี้ ท่านรับได้ไหม มันเป็นการดูถูกเหยียดหยามคนอื่น ฉะนั้นผมพยายามคิดว่า 
ท่านจะสรุปแล้วนะครับ ฉะนั้นขอให้ท่านระมัดระวังด้วย รู้ว่ามาอภิปรายไม่ไว้วางใจ  
ไม่มีการมาเยินยอกันหรอก แต่ว่าต้องขออย่าผิดข้อบังคับ ท่านพยายามอ่านข้อบังคับด้วย  
ข้อ ๖๙ นะครับ เชิญอภิปรายต่อครับ 
   นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร (มหาสารคาม)  :  ขออนุญาตอภิปรายต่อครับ  
เรียนท่านประธานครับ กระผม นายยุทธพงศ์  จรัสเสถียร ส.ส. จังหวัดมหาสารคาม  
พรรคเพื่อไทย ท่านประธานครับ อย่างท่ีผมเรียนนะครับ เนื่องจากว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่  
เรื่องค่าโดยสารท่ีมันแพง มันกระทบคนกรุงเทพ หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ มันเป็น 
ภาษาอังกฤษเขาก็บอกครับท่านประธาน บอกว่าท่ีกรุงปารีสค่าโดยสารรถไฟฟ้าเขาท่ีปารีส  
มหานครใหญ่ เขาเป็นแค่ร้อยละ ๕ เอง ๕ เปอร์เซ็นต์เองครับ ของค่าแรงขั้นต่ าเขา ท่ีโตเกียว 
ร้อยละ ๙ ของค่าแรงขั้นต่ าเขา แล้วของไชนีสซิตี  (Chinese city) ก็หมายความว่า 
ในมหานครใหญ่ ๆ ของจีน เช่นเซี่ยงไฮ้ เป่ยจิงนะครับ แค่ร้อยละ ๓.๑ เอง แต่ของเราฟาดไป 
ร้อยละ ๓๓ ถามว่าพี่น้องประชาชนจะรับได้อย่างไร จะอยู่ได้อย่างไรบนความล าบาก  
ท่านประธานครับ สุดท้ายผมต้องเรียนว่านี่คือค าสั่งท่ีอัปยศครับ ค าสั่ง คสช. ท่ี ๓/๒๕๖๒  
ท าให้เกิดการผูกขาด ตัดตอน เอ้ือประโยชน์ให้กับเจ้าสัว  
   ขอสไลด์ (Slide) สุดท้ายเลยครับท่านประธาน ผมขอตั้งเรื่องท่ีผมอภิปราย 
ท้ังหมดว่ามหากาพย์การโกงข้ามศตวรรษ ไปถึงปี ๒๖๐๒ ปีนี้  ๒๕๖๔  ๔๐ ปีครับ  
นายกรัฐมนตรี ประยุทธ์ ฝากท่านประธานไปถึงท่านนายกรัฐมนตรี ท่านนายกรัฐมนตรี 
นั่งอยู่นี่ คราวท่ีแล้วท่านโดนเรื่องอยู่บ้านหลวง มาเท่ียวนี้ท่านจะไปสู่ มาตรา ๔๔ ยกสัมปทาน 



๗๐๗ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ                     กุลนิษฐ์ ๓๑๗/๒ 
 
รถไฟฟ้าหลวงให้กับเจ้าสัว รถไฟฟ้าสายนี้ เน็กซ์สเตชัน (Next station) ของท่านคือ 
ศาลรัฐธรรมนูญครับท่านนายกรัฐมนตรี ขอบคุณครับ 
   นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ท่านนายกรัฐมนตร ี
ขอชี้แจง เชิญครับ 
   พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา (นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่ าการ 
กระทรวงกลาโหม)  :  ผมก็พยายามรับฟังมาโดยตลอดนะครับ ผมก็ไปฟังข้างนอกห้อง  
กับในห้องกิริยาก็ไม่แตกต่างกันเลยนะครับ พอเข้ามาแล้วก็เจอค าข่มขู่ ค าไล่โน่นไล่นี่  
จริง ๆ แล้วผมคิดว่าไม่ควรใช้ค านี้ เพราะอันนี้เป็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจ การจะไปหรือไม่ไป  
จะอยู่หรือไม่อยู่ อยู่ท่ีการอภิปรายไม่ไว้วางใจไม่ใช่มาไล่ อันนั้นควรจะไปใช้ข้างนอกนะ  
พูดให้มันไพเราะกว่านี้หน่อยนะครับ ผมก็ยังปรับปรุงตัวผมมาเยอะแล้วนะครับตอนนี้  
ส าหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวท่ีเป็นการด าเนินงาน ๓ ช่วง ช่วงแรกเป็นเส้นทางสายหลัก  
สายสุขุมวิท และสายสีลม เป็นช่วงท่ีท าสัญญาสัมปทานให้กับเอกชนไว้ตั้งแต่ปี ๒๕๓๕  
สัญญามีระยะเวลา ๓๐ ปี จะสิ้นสุดในปี ๒๕๗๒ ในช่วงต่อไปเป็นเส้นทางส่วนต่อขยายท่ี ๒  
เดิมนั้น รฟม. เป็นผู้ก่อสร้าง ต่อมามติ ครม. ปี ๒๕๖๑ ก็เลยเห็นชอบให้โอนช่วงดังกล่าวให้  
กทม. รับมาบริหารจัดการแทน รวมถึงรับภาระหนี้ต่าง ๆ มาจาก รฟม. ด้วยนะครับ ส าหรับ 
โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวท่ีมีสัญญาด าเนินงานแตกต่างกันในแต่ละช่วง อาจจะท าให้เกิด 
ปัญหาการบูรณาการ การบริหารจัดการโครงการ และการบริหารจัดการสัญญาท่ีไม่มีความ  
เป็นเอกภาพ หากต้องด าเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายร่วมทุน ภาครัฐและเอกชน 
ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอาจจะท าให้การด าเนินงานล่าช้าออกไปอีก ๒-๓ ปี ---------------- 
 

- ๓๑๘/๑ 
 

 
 
 
 



๗๐๘ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ     จันทร์ยุคล ๓๑๘/๑ 
 
รัฐบาลก็ไม่อยากจะให้เกิดปัญหาการเดินรถท่ีอาจจะเกิดความไม่ต่อเนื่อง ดังเช่นบางโครงการ 
ในอดีตท่ีผมมาตรา ๔๔ แก้ไป ช่วงฟันหลอ ๑ กิโลเมตร ดังนั้นจึงได้มีการหารือซึ่งกันและกัน 
มีคณะท างาน ได้ออกค าสั่ง คสช. และผมลงนามนะครับ มาเพื่อให้เกิดการบูรณาการ 
การบริหารราชการโครงการ และสัญญาท่ีเกี่ยวข้องโครงการสายสีเขียวท้ัง ๓ ช่วง  
ให้เกิดเอกภาพสามารถเดินรถแบบต่อเนื่องเป็นโครงข่ายเดียวกัน อ านวยความสะดวกสบาย 
ในการเดินทางของประชาชนและให้ก าหนดอัตราค่าโดยสารให้เหมาะสมและให้เป็นธรรม  
ไม่เป็นภาระของประชาชน ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีการด าเนินการใด ๆ ในเรื่องของราคาท่ีว่า  
มันก็อยู่ในขั้นตอนการหารือการด าเนินการอยู่ในขณะนี้ก็ได้มีการชะลอไปแล้วนะครับ  
ตามท่ีทาง กทม. ได้แจ้งขึ้นมาให้รับทราบนะครับ 
  ในการด าเนินการนั้น จากมาตรา ๔๔ ได้มีการตั้งคณะกรรมการมาดูเรื่องนี้ 
และมีองค์ประกอบของคณะกรรมการแนวเดียวกับองค์ประกอบคณะกรรมการตามกฎหมาย 
ร่วมลงทุนภาครัฐและเอกชน จะท าหน้าท่ีก าหนดหลักเกณฑ์การแบ่งปันผลประโยชน์ 
จากค่าโดยสาร รวมถึงหลักเกณฑ์อื่นเพื่อประโยชน์ในการรวมโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว 
ส่วนต่อขยายท่ี ๑ และส่วนต่อขยายท่ี ๒ และให้ด าเนินการเจรจากับผู้รับสัมปทานโครงการ 
รถไฟฟ้าสีเขียวเพื่อให้เกิดการบูรณาการการบริการ การบริหารจัดการโครงการ สามารถ  
จะเดินรถแบบต่อเนื่องเป็นโครงข่ายเดียวกัน อ านวยความสะดวกสบายในการเดินทาง 
ของประชาชน ผู้โดยสาร และมีอัตราค่าโดยสารท่ีเหมาะสมเป็นธรรม ไม่เป็นภาระนะครับ  
หากมีผลการเจรจาจนได้ข้อยุติและได้ร่างสัญญาร่วมลงทุนฉบับแก้ไขแล้ว ก็ให้ถือว่า 
เป็นการด าเนินการตามกฎหมาย พ.ร.บ. การร่วมลงทุนภาครัฐและเอกชน 
  ในส่วนของการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนแล้ว ส าหรับขั้นตอนอื่น ๆ หลังจากนี้ 
ก็ขอให้หน่วยงานได้ด าเนินการพิจารณาตามขั้นตอนของกฎหมายร่วมลงทุนภาครัฐ 
และเอกชนต่อไปนะครับ 
  อนึ่ง ในค าสั่ง คสช. ดังกล่าวไม่ได้ระบุหรือบังคับให้มีการขยายสัมปทาน 
กับเอกชนรายเดิมออกไปถึง ๔๐ ปีอย่างท่ีกล่าวหากันในขณะนี้ และการท่ีกล่าวหาว่ารัฐ 
เอื้อให้เอกชนรายเดิม ท าไมจึงเจรจากับเอกชนรายเดิม ก็ขอเรียนให้ทราบข้อเท็จจริงนะครับ 
ถ้าเราย้อนกลับไปสัญญาสัมปทานเดิม โครงการสายหลักท่ีท ากันไว้เมื่อปี ๒๕๓๕ ก าหนดว่า 
หาก กทม. จะให้มีการด าเนินการสายทางเพิ่มเติมในระหว่างอายุของสัญญา หรือขยาย 



๗๐๙ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ     จันทร์ยุคล ๓๑๘/๒ 
 
เส้นทางของระบบ บริษัทมีสิทธิเป็นรายแรกท่ีเจรจากับ กทม. ก่อน ดังนั้น หากไม่เจรจา  
กับเอกชนรายเดิม รัฐอาจจะถูกเอกชนฟ้องร้องภายหลังว่าไม่ปฏิบัติตามเง่ือนไขของสัญญาได้ 
นะครับ 
  ท้ังนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น ในค าสั่ง คสช. ได้น าประกาศ 
คณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริตเรื่องแนวทางและวิธีการในการด าเนินโครงการ 
ความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ แบบของข้อตกลงคุณธรรม  
การคัดเลือกผู้สังเกตการณ์มาใช้กับการด าเนินงานตามค าสั่ง คสช. ฉบับนี้ด้วย รวมถึงค่าโดยสาร  
ซึ่งตามกฎหมายแล้วจะอยู่ในอ านาจของผู้ว่าราชการ กทม. ค าสั่ง คสช. ท่ีท่านกล่าวถึงนั้น 
มีสาระส าคัญเพียงเท่านี้นะครับ ส่วนผลการด าเนินการตามค าสั่ง คสช.ดังกล่าว ผมต้อง 
ขออนุญาตให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดว่าเจรจาแล้วได้ผล 
อย่างไร ท้ังในส่วนของค่าโดยสาร และประโยชน์ท่ีจะเกิดขึ้นกับประชาชน แต่ผมยืนยัน 
ในเรื่องของผลการพิจารณาดังกล่าวนั้นยังไม่น าเข้าสู่การพิจารณาของ  ครม. นะครับ  
เป็นขั้นตอนการเจรจากันอยู่ เพราะฉะนั้นอย่าพูดเลยเถิดเกินเลยไปว่าให้ไปแล้ว แล้วขึ้นราคา 
เท่าโน้นเท่านี้ อย่าเพ่ิงจินตนาการไปขนาดนั้นนะครับ 
  ในส่วนของกฎหมายท่ีท่านอ้างว่าผมผิดรัฐธรรมนูญ ศาลรัฐธรรมนูญ ผมก็ 
ไม่ใช่ศาล แต่ผมปรึกษาฝ่ายกฎหมายมาว่ามันเป็นอย่างไรนะครับ ในเรื่องของการขัด  
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๕๖ อันนี้ก็สุดแล้วแต่ศาลนะครับ ถ้าไปเข้าสู่กระบวนการโน้น 
เพราะค าส่ัง คสช. นั้น บอกให้ก าหนดค่าโดยสารในอัตราท่ีเหมาะสม ระบุไว้ด้วยว่ารักษาวินัย 
การเงินการคลัง ให้มีคณะกรรมการมาสังเกตการณ์ตามข้อตกลงคุณธรรมด้วย  ไม่ผูกขาด 
เพราะสัญญาสัมปทานเดิมให้เจรจากับรายเดิมก่อนนะครับ ผมขออนุญาตเรียนชี้แจง 
ให้ทราบเพียงเท่านี้ครับ ต่อไปขออนุญาตให้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  
ได้กรุณาชี้แจงเพิ่มเติมครับ ขอบคุณครับ 
  (นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร ได้ยืนและยกมือขึ้น) 
  นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร (มหาสารคาม)  :  ท่านประธานครับ ผมขออนุญาต 
ประท้วงนิดหนึ่งครับ 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  เชิญ 
ท่านรัฐมนตรีว่ากระทรวงมหาดไทยชี้แจงครับ 



๗๑๐ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ     จันทร์ยุคล ๓๑๘/๓ 
 
  นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร (มหาสารคาม)  :  ท่านประธานครับ ก่อน 
  นายศุภชั ย  โพธิ์ สุ  ( รองประธานสภาผู้ แทนราษฎร คน ท่ีสอง )   :   
ท่านยุทธพงศ์ครับ ให้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงก่อนครับ 
  นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร (มหาสารคาม)  :  พอดีเดี๋ยวท่านนายกรัฐมนตรี 
จะหนีไปก่อนครับ 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ท่านไม่หนี 
ไปไหนหรอกครับ 
  นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร (มหาสารคาม)  :  ผมขออนุญาตสั้น ๆ 
 
               - ๓๑๙/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๑๑ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ   กรณ์กาญจน์ ๓๑๙/๑ 
 
  พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา (นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่ าการ
กระทรวงกลาโหม)  :   ขออนุญาตครับท่านประธาน ผมก็ไปฟังอยู่ ท่ีห้องผม ผมฟังท่าน 
มาตลอดเวลาละครับ 
  นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร (มหาสารคาม)  :  กราบเรียนท่านประธานครับ  
กระผม นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร ส.ส. จังหวัดมหาสารคาม พรรคเพื่อไทย ท่านประธานครับ  
ท่านนายกรัฐมนตรีนี่กล่าวความเท็จครับ ท่านนายกรัฐมนตรีท่านบอกว่าท่านไม่รู้เรื่อง  
ได้อย่างไร ท่านไปโพสต์ (Post) เฟซบุ๊ก (Facebook) ครับ ท่านหนีไปไหน ท่านนายกรัฐมนตรี 
มาฟังผมก่อน 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ท่านยุทธพงศ์  
กรุณาใช้วาจาท่ีสุภาพเรียบร้อยด้วยครับ ท่านไปไหนท่านก็ฟังอยู่นี่ครับ คืออย่างนี้ 
ท่านยุทธพงศ์ครับ การอภิปรายในสภานี่นะครับ ต่างฝ่ายต่างก็หาเหตุผลมาหักล้างกัน  
ท่านมีเหตุผลของท่านก็กล่าวหาท่านนายกรัฐมนตรี ท่านนายกรัฐมนตรีก็มาชี้แจง เหตุผล 
ของแต่ละฝ่ายมันอาจจะไม่ตรงกัน ผู้ตัดสินคือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและพี่น้องประชาชน 
ท่ีรับฟังอยู่ครับ ฉะนั้นเราจะมาจี้ว่าต้องตอบให้มันตรงกับข้อมูลผมอย่างนี้มันก็คงไม่ใช่ 
นะครับ ท่านมีอะไรจะเพ่ิมเติม เชิญครับ 
  นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร (มหาสารคาม)  :  นิดเดียวครับท่านประธาน  
ผมไม่เอาเวลาเยอะครับท่านประธาน กราบเรียนท่านประธานครับ กระผม นายยุทธพงศ์  
จรัสเสถียร ส.ส. จังหวัดมหาสารคาม พรรคเพื่อไทย ท่านประธานครับ ผมประท้วงว่า  
ท่านประธานไม่เป็นกลาง ผมนี่เป็นคนยื่นญัตติไล่นายกรัฐมนตรีกับไล่ มท. ๑ แต่ว่าคนท่ีไม่ได้ 
ยื่นญัตติท่านประธานยังให้พูดเลย ท้ังท่ีไม่ได้เกี่ยวเลยกับการอภิปรายไม่ไว้วางใจเลยครับ  
ผมสั้น ๆ นิดเดียวครับท่านประธาน ผมด้วยความเคารพท่านประธาน นิดเดียวครับ 
ท่านประธาน 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :   เชิญครับ 
  นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร (มหาสารคาม)  :  ท่ีท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่า 
ท่านไม่ทราบ ท่านไม่เกี่ยวข้อง ก็ท่านเพิ่งไปโพสต์ (Post) เฟซบุ๊ก (Facebook) เมื่อวันท่ี ๘  
กุมภาพันธ์ ขอบคุณกระทรวงมหาดไทย ขอบคุณท่านบ๊ิกป๊อก ขอบคุณผู้ว่าอัศวิน 
 



๗๑๒ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ   กรณ์กาญจน์ ๓๑๙/๒ 
 
  (นางสาวปารีณา ไกรคุปต์ ได้ยืนและยกมือขึ้น) 
  นางสาวปารีณา ไกรคุปต์ (ราชบุรี)  :  ท่านประธานคะ 
  นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร (มหาสารคาม)  :  ท่ีไม่ขึ้นค่าโดยสาร ๑๐๔ บาท  
แล้วท่านบอกท่านไม่รูเ้ร่ืองได้อย่างไร 
  นางสาวปารีณา ไกรคุปต์ (ราชบุรี)  :  ท่านประธานคะ ดิฉันขอประท้วง 
ท่านประธานค่ะ 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ท่านยุทธพงศ์  
เดี๋ยวมีท่านสมาชิกประท้วงครับ คุณปารีณาประท้วงข้อไหนครับ 
  นางสาวปารีณา ไกรคุปต์ (ราชบุรี)  :  ข้อ ๙ ค่ะ ท่านประธานคะ ดิฉัน 
ขอประท้วงท่านประธานให้ควบคุมการประชุมด้วย เมื่อท่านนายกรัฐมนตรีได้ชี้แจงจบแล้ว  
แล้วผู้อภิปรายยังจะใช้สิทธิเกินล่วงเวลาไป อภิปรายต่อได้อย่างไรคะ ในเมื่อท่านนายกรัฐมนตรี 
ชี้แจงไปเสร็จหมดแล้วค่ะ ขอให้ท่านวินิจฉัยด้วยค่ะ 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ท่านปารีณา  
ความจริงถ้าท่านยุทธพงศ์อภิปรายก็ใช้เวลาของฝ่ายค้านนะครับ ก็จะถูกตัดเวลาไป  
ขอแต่ท่านยุทธพงศ์อย่าผิดข้อบังคับ ผมอนุญาตครับ 
  นางสาวปารีณา ไกรคุปต์ (ราชบุรี)  :  ท่านประธานคะ นาฬิกาไม่เดินเลยค่ะ  
ไม่มีการจับเวลาตอนที่ผู้อภิปรายอภิปรายเมื่อสักครู่นี้เลยนะคะ 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ไม่หรอกครับ  
เจ้าหน้าท่ีเขาเช็ก (Check) เวลาอยู่ครับ เช็ก (Check) เวลาอยูค่รับ ไม่ผิดพลาดครับ 
  นางสาวปารีณา ไกรคุปต์ (ราชบุรี)  :  ค่ะ 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  เชิญ 
ท่านยุทธพงศ์เอาสั้น ๆ นะครับ เพราะท่านได้อภิปรายมาชั่วโมงเศษ ๆ นะครับ 
  นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร (มหาสารคาม)  :  ผมกราบเรียนท่านประธานครับ  
ผมสั้น ๆ นิด ๆ เดียว ด้วยความเคาพรครับ เรียนท่านประธานครับ กระผม นายยุทธพงศ์  
จรัสเสถียร ส.ส. จังหวัดมหาสารคาม พรรคเพื่อไทย ท่านประธานครับ ท่ีฝากท่านประธาน 
ไปถึงท่านนายกรัฐมนตรีกับท่าน มท. ๑ ท่ีท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่าเรื่องนี้ความผิดมันยัง 
ไม่ส าเร็จ เพราะว่ามันยังไม่ได้เข้า ครม. ผมต้องฝากท่านประธานไปบอกท่านนายกรัฐมนตรี  



๗๑๓ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ   กรณ์กาญจน์ ๓๑๙/๓ 
 
กับท่าน มท. ๑ รีบเขี่ยให้มันพ้นไปเสีย ไม่อย่างนั้น ท้ังท่าน มท. ๑ กับท่านนายกรัฐมนตรี 
จะต้องไปขึ้นศาลรัฐธรรมนูญครับ 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ท่านยุทธพงศ์ 
พอแล้วครับ เพราะว่าพูดค าเดิมอยู่นั่นละครับ เชิญท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
ชี้แจงครับ 
  พลเอก อนุพงษ์  เผ่าจินดา (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย)  :   
เรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรท่ีเคารพ กระผมขอเรียนชี้แจงเรื่องของโครงการ 
รถไฟฟ้าสีเขียว ซึ่งเป็นประเด็นท่ีได้มีการอภิปรายกันนะครับ แล้วมาเกี่ยวโยงกับกระผม  
แล้วก็ท่านนายกรัฐมนตรีดังนี้ ก่อนท่ีจะไปเรื่องรถไฟสายสีเขียว ผมขอเรียนให้เห็นถึง  
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกับรัฐบาลส่วนท้องถิ่น ก็คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
คือกรุงเทพมหานคร ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ก าหนดว่าองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นมีหน้าท่ีและอ านาจในการจัดท าบริการสาธารณะ และกิจกรรมสาธารณะ  
ให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติ ซึ่งต้องสอดคล้องกับรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
นัยหนึ่งนะครับ 

- ๓๒๐/๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๑๔ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ       ณัฐวัฒน์ ๓๒๐/๑ 
 
  อีกนัยหนึ่งก็คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระในการบริหารการจัดท า 
บริการสาธารณะ การเงินและการคลัง และการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ต้องท าเท่าท่ีจ าเป็น อันนี้ต้องเรียนรู้ก่อนนะครับว่ากรุงเทพมหานครเขาอยู่สถานะใด  
เหมือนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ๗,๘๕๐ แห่งท่ัวประเทศเหมือนกันนะครับ  
อันนี้ต้องทราบก่อนเพราะไปอ้างมติ ครม. ผมก็จะเรียนความสัมพันธ์ระหว่างมติ ครม.  
กับกรุงเทพมหานคร ท่านนายกรัฐมนตรีใช้อ านาจบริหารราชการแผ่นดินท่ีจะให้นโยบายได้  
กระผมซึ่งเป็นคนก ากับกรุงเทพมหานครสามารถให้นโยบายได้นะครับ แต่การท่ีกรุงเทพมหานคร 
จะท าได้อย่างไรหรือไม่อยู่กับสภากรุงเทพมหานครไม่มีใครบังคับเขาได้ เขาจะต้องพิจารณา  
ตามสถานภาพการเงินการคลังของเขาท่ีสามารถท าได้ ขอเรียนให้ทราบเป็นพื้นฐานก่อน 
นะครับ  
    (เจ้าหน้าท่ีด าเนินการเปิดพรีเซนเทชัน) 
  พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย)  :  กลับไปท่ี 
สไลด์ (Slide) ๑ ของรถไฟฟ้าสีเขียวนะครับ ก็คงต้องเรียนให้ทราบถึงโครงสร้าง ผมจะพยายาม 
ใช้รูปแล้วก็ใช้การอธิบายให้ง่ายท่ีสุดนะครับ ผมก็แยกเป็น ๓ ท่อนอย่างท่ีทุกคนทราบนะครับ  
ในสีท่ีเป็นสีฟ้า สีน้ าเงิน ก็เป็นส่วนหลัก ท่ีเราเรียกส่วนหลัก เรื่องของรถไฟฟ้าสายสีเขียว  
นี่นะครับมันมีปัญหาเกิดขึ้นแล้วต้องมีการแก้ไขปัญหา ปัญหานั้นมีท้ังในอดีตท่ีท ามา 
และปัญหาท่ีขณะนี้มันเกิดขึ้น นั่นละครับน าไปสู่การแก้ปัญหาซึ่งผมจะ เรียนตามล าดับ  
ในการท่ีด าเนินการนั้นก็ต้องเรียนว่าเดี๋ยวท่านลองฟังดูนะครับ ท่านผู้มีเกียรติ ท่านประชาชนว่า 
กระท าโดยชอบด้วยความบริสุทธิ์ ส่วนเรื่องกฎหมายคนท าก็ต้องท าให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ใช้มาตรา ๔๔ สั่งถ้าท าได้ก็ท าได้ ท าไม่ได้ ผิดก็คงท าไม่ได้ ก็คงเรียนให้ประชาชนทราบ 
เพื่อเป็นการแก้ปัญหา ถ้าทุกคนไม่เข้าใจปัญหาตอนเริ่มต้น  แล้วไม่เข้าใจวิธีแก้ปัญหา 
แล้วหยิบตรงโน้นตรงนี้มาปนกันหมดประชาชนไม่มีทางเข้าใจได้เลยนะครับ ผมขอเรียน 
   ในเรื่องของสีเขียวหลักตรงกลางเป็นของบีทีเอส (BTS) ซึ่งเราทราบ เดี๋ยวผม 
จะขยายรายละเอียดให้ฟัง ส่วนสีแดงอยู่บนพื้นสีอ่อน ๆ นั่นนะครับ ก็เป็นส่วนต่อขยายหนึ่ง 
ซึ่งกรุงเทพมหานครท าเองนะครับ ส่วนสีเหลืองเป็นส่วนต่อขยาย ๒ อันนี้ครับท่ีมันมาท าให้ 
เกิดปัญหากับกรุงเทพมหานครก็คือส่วนท่ี รฟม. ได้ด าเนินการก่อสร้างแล้วก็ต้องโอน 
เดี๋ยวผมจะเรียนให้ฟังทีละเร่ืองนะครับ 



๗๑๕ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ       ณัฐวัฒน์ ๓๒๐/๒ 
 
  ไปสไลด์ (Slide) ต่อไปนะครับ ผมตัดตรงกลางเอาเฉพาะส่วนเขียวหลักก่อน 
ในเรื่องของส่วนเขียวหลักนี่นะครับ สิ่งท่ีน่าจะต้องทราบก่อนไม่อย่างนั้นจะไม่ทราบปัญหา  
เป็นสายซึ่งเอกชนสร้างท้ังหมด สร้างราง ผมจะเรียกงานโยธาทุกคนจะเข้าใจยาก 
สร้างรางท้ังหมด แต่การสร้างรางยังเดินรถไม่ได้ก็ต้องวางระบบเดินรถท้ังหมด ระบบขายตั๋ว 
ท้ังหมด เอกชนท าหมด ต่อไปก็ต้องบริหารจัดการเดินรถโอเอ็นเอ็ม (ONM) ซื้อรถมา 
แล้วด าเนินการเดินรถ ท้ังหมดนี่บีทีเอส (BTS) เป็นคนด าเนินการท้ังสิ้นท้ังหมดทุกอย่าง 
แล้วเขาลงทุนไปท้ังหมดได้อะไร ตามสัญญาสัมปทานนี่เขาจะได้เงินจากค่าโดยสาร ๓๐ ปี 
คงไม่ต้องไปวิจารณ์ว่าเขาก าไรหรือขาดทุนเพราะในการด าเนินการในช่วงแรกท่ีเรารู้จักว่า 
ธนายงต้องฟื้นฟู เพราะเป็นสายแรกและเป็นสายเดียวของประเทศไทยและเป็นสายเดียว 
ในโลกซึ่งสร้างเอง ตอนหลังจากนี้ไม่มีการสร้างเองรัฐต้องสร้างให้ แต่เขาสร้างเองแล้วก็ 
โดนฟื้นฟูนะครับ ก็โดนบริษัทต่างชาติมาซื้อหนี้จากธนาคารไป พอเขาซื้อเสร็จเขาก็เจรจากับ 
บีทีเอส (BTS) เจ้าเดิม บริษัทต่างชาติ บีทีเอส (BTS) ก็เจรจากัน ท้ังลดหนี้ ท้ังแปลงหนี้ 
เป็นทุน ท าทุกอย่างแล้วก็ถึงได้กลับมาบีทีเอส (BTS) ในส่วนนี้ ขอวงเล็บไว้นิดหนึ่งว่า 
ท่ีไปเกี่ยวกับบีทีเอสกิฟ (BTSGIF) มันสักครู่นี้ แต่การใช้เงินนั้นยังไม่พอทางบีทีเอส (BTS)  
ต้องเอารายได้ในอนาคตของเขาไปตั้งกองทุนให้คนซื้อกองทุน เอาผลประโยชน์ท่ีได้ในช่วงนี้  
ไปแบ่งให้ประชาชน เอาเงินท่ีได้มามาจ่ายหนี้ด้วยนะครับ -------------------------------------- 
 

- ๓๒๑/๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 



๗๑๖ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ     ณัฏฐ์ณรัณ ๓๒๑/๑ 
 
ก็คงเรียนให้ทราบเป็นพื้นไว้นะครับ เรียนย้ านะครับเป็นรายแรกและรายเดียวซึ่งสร้างเอง  
วางระบบเอง ซื้อรถมาเดินเอง โดยหวังค่าโดยสาร ๓๐ ปีว่าจะได้ ในช่วงแรกขาดทุน 
และล้มไป แล้วก็กลับมาใหม่นะครับหลังจากฟื้นฟูนะครับ เพราะฉะนั้นก าไรหรือขาดทุน 
ก็แล้วแต่เป็นเรื่องของเขาเขาต้องรับผิดชอบนะครับ ในช่วงนั้นไม่มี รฟม. ในช่วงท่ีเกิดเรื่องนี้มา 
ไม่มี เพราะฉะนั้นก็ท าเหมือนท่ีต่างชาติเขาท ากันก็คือท้องถิ่นเป็นเจ้าของ ก็พอสร้างเสร็จ 
เป็นบีทีโอ (BTO) บิลต์ ทรานส์เฟอร์ โอเปอเรต (Built Transfer Operate) ก็คือต้องโอน 
ทรัพย์สินท้ังหมดให้กรุงเทพมหานครทันที เพราะฉะนั้นโดยกฎหมายรัฐธรรมนูญเมื่อสักครู่นี้ 
ท่ีสั่งบอกให้สั่งเอาไปให้ใครไม่ได้ถ้ากรุงเทพมหานครเขาไม่ยอม ท่านเองอยู่ท่ีนี่ท่านก็มักจะ  
พูดเรื่อย ๆ เรื่องของการกระจายอ านาจ กระจายอ านาจ ท่านต้องเรียนรู้ให้ซึ้ง ผมก ากับมา  
๗,๘๕๐ แห่ง ผมรู้ดีว่าการก ากับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเวลามีอะไรไม่ดีกลับมาท่ีเรา  
แต่เวลานั่นบอกว่าไปสั่งการเขา เพราะฉะนั้นในเรื่องของตัวรถ ตัวสายท้ังหมดเลย 
เมื่อเขาสร้างเสร็จแล้วเป็นสมบัติของกรุงเทพมหานครในส่วนแรก นั่นก็จบไปในส่วนนี้ 
ก็คงจะบอกเรื่องราคาสักนิดหนึ่งว่าในสัญญาสัมปทานก าหนดไว้ว่าเขาจะสามารถก าหนด 
อัตราราคาได้ตั้งแต่ ๒๐ บาท ถึง ๖๐ บาท ในขณะนี้ทางบีทีเอส (BTS) เดินอยู่ ๑๖-๔๔ บาท  
สูงสุด ก็คงเป็นไปตามสัมปทานนะครับ มีอัตราการขึ้นตามซีพีไอ (CPI) อะไรก็แล้วแต่ 
เดี๋ยวก็ว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับ  
   ต่อไปคือส่วนต่อขยาย ๑ ส่วนต่อขยายท่ี ๑ กรุงเทพมหานครไปสร้างต่อไว้ 
เล็กน้อยนะครับ สร้างแล้วนี่นะครับก็เนื่องจากด้านหนึ่งมี ๕ สถานี ด้านหนึ่ง ๖ สถานี ไม่มี 
โรงจอด ไม่มีอู่จอด ไม่มีศูนย์ควบคุม ในช่วงนั้นเอง กทม. ก็พยายามท่ีจะขอสัมปทาน  
ผมเพียงแต่บอกว่ารัฐบาลสมัยนั้นไม่ให้สัมปทานด้วยเหตุผลประการใดไม่รู้ กรุงเทพมหานคร 
จึงต้องจ้างเดินรถนะครับ ก็จ้างทางบีทีเอส (BTS) เดินรถ ถามว่าท าไมต้องจ้างบีทีเอส (BTS)  
เดินรถ การท่ีจะเดินรถได้นั้น กทม. ไม่มีรถนะครับ จ้างเขาเดินนี่ เขาต้องไปหารถมา  
การจะสั่งรถได้ก็เรียนเป็นพื้นว่าท่านจะต้องสั่งรถประมาณ ๒ ปีขึ้นไปถึงจะได้รถมานะครับ  
ไม่อย่างนั้นท่านจะไม่มีรถเดิน กรุงเทพมหานครจ้างบีทีเอส (BTS) เดินรถในส่วนนี้นะครับ 
ส่วนการจ้างแล้วท่านอดีตนั้นไปจ้างไว้ อดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครไปจ้ างไว้ตั้งแต่ 
ปีไหนถึงปีไหนทราบว่าเป็นประเด็นทางกฎหมายนะครับ ท่านนายกรัฐมนตรีก็เรียนถามทาง  
ป.ป.ช. ไปว่ามันเป็นเรื่อง เป็นคดีทางกฎหมายได้สอบถามไปแล้วว่าเป็นอย่างไรนะครับ  



๗๑๗ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ     ณัฏฐ์ณรัณ ๓๒๑/๒ 
 
ในส่วนนี้ผมคงไม่ไปบอกว่าผิด ถูกเดี๋ยวจะเป็นประเด็นอีก ก็เนื่องจากว่าเขาไปต่อแล้ว 
คนรับจ้างสั่งรถแล้วท่านคงนึกออกว่ามันจะต้องมีคดีความเกิดขึ้นแน่ ถ้าจะไปท าอะไร 
ต่อสัญญานี้ผมคงเรียนได้แค่นั้นนะครับ  
   ต่อไปคือส่วนต่อขยาย ๒ อันนี้นะครับ ท่านลองนึกสิครับ ผมนั่งนึกถึง 
ความเป็นจริง ท่ีผมพูดเมื่อสักครู่นี้รัฐบาลยุคหนึ่งไม่ให้เขาต่อสัมปทาน ไม่ให้ท าสัมปทาน  
มันก็สร้างประเด็นปัญหาไปเรื่อย ท่านลองนึกเถอะครับส่วนต่อขยาย ๒ นี่ความเป็นจริงใคร 
ควรจะเป็นคนต่อ ต่อขยาย ๑ ส่วนท้ังหมด กทม. เป็นเจ้าของ ต่อขยาย ๑ เขาก็ไปสร้างต่อไว้  
รัฐบาลยุคหนึ่งก็โอนไปให้ รฟม. สร้าง ส่วนต่อขยาย ๒ รัฐบาลใด ก็สื่อทราบก็ลองชี้แจงด้วย  
ลองบอกสังคมด้วย ไปต่อไว้ ออกแบบไว้พิเรน ออกแบบไว้ว่าพอไปต่อถึงส่วนต่อนี่อยู่คนละ  
ชานชะลาต้องลงรถแล้วต่อ ความพิเรนของรัฐบาลท่ีจะให้เป็นทรูโอเปอเรชัน (True Operation)  
การท่ีจะให้ประชาชนมีความสะดวกที่สุดในอดีต แล้วรัฐบาลยุคหลังก็มาแก้ว่าต้องให้เช่ือมกัน
ให้ได้  อันนี้มีจริง มีแบบอยู่จริงผมกล้าเรียนยืนยันได้ เราเกิดรุ่นหลังไม่รู้หรอกครับ 
เขาท าอะไรกัน เขาสร้างขึ้นมาทีนี่มันผิด ------------------------------------------------------------- 
 

 - ๓๒๒/๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๑๘ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ                     รัชนีพร ๓๒๒/๑ 
 
ถามว่าท าไมจะต้องผิด คนท่ีจะท าต้องเป็นกรุงเทพมหานคร ถ้ากรุงเทพมหานครจะท า 
ก็ต้องไปเข้าสภา ถ้าเข้าสภาแล้วสภาเขาบอกว่าไม่มีทางสร้างได้มูลค่าท้ังหมดแสนกว่าล้านบาท  
สร้างไม่ได้มันไม่เกิดขึ้นผมถึงบอกมันเป็นปัญหาตั้งแต่โบราณมามันผิดกันไป แล้วก็มีคน 
ต้องมาแก้ นั่นละครับจุดเริ่มท่ีว่าให้ รฟม. สร้าง รฟม. ท าอะไรก็ได้เพราะรัฐบาลเป็นคนให้เงิน  
ไม่ให้เงินก็ให้กู้แล้วค้ าประกันให้ ถ้าไม่มีเงินใช้แล้วหมุน มีธุรกิจ มีสายหลายสายถ้าหมุนได้ 
ก็หมุน ถ้าหมุนไม่ได้ก็ต้องขอเงินจากรัฐบาลไปเพราะเป็นรัฐวิสาหกิจ เมื่อได้ก าไรมา 
ก็ต้องมาให้กับรัฐบาลผิดครับ เดี๋ยวจะมีประเด็นพูดเรื่องนี้เรื่องการให้เงินสนับสนุน ก็เรียนว่า 
ในตอนนี้เข้าใจว่าส่วนต่อขยาย ๒ นี้ รฟม. สร้าง ผมจะเรียนให้ท่านทราบดูในรูปอีกครั้งหนึ่งว่า 
ท่านลองนึกดูสิว่าส่วนต่อขยาย ๒ นี่อยู่นอกเมือง ท าอย่างไร เดินรถอย่างไร ถ้าพูดถึง 
ความเป็นจริง ท่านต้องรู้ข้อเท็จจริง ผมไม่โกหกและผมไม่กล่าวค าเท็จ ท่านดูอย่างไรก็ไม่มีทาง 
ท่ีได้ก าไรเลย โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทยนั้นผลประโยชน์ทางพาณิชย์นั้นแทบไม่มีเลย  
มีแค่โฆษณา เราไม่มีเหมือนต่างประเทศท่ีเขาท า เพราะฉะนั้นส่วนต่อขยาย ๒ นี่ขาดทุนแน่นอน  
ท่านลองนึกภาพว่าถ้า รฟม. ท าต่อไป รฟม. จะจ้างใครเดินรถ อย่าบอกว่าจ้างเอง  
เป็นไปไม่ได้ ต้องกลับไปจ้างบีทีเอส (BTS) เพราะสัญญาก็มีอยู่แล้วไม่อย่างนั้นก็ฟ้องร้องกัน  
ถ้าจะต้องท าจะสั่งรถอย่างไรมา จะท าอย่างไรกับรถมหาศาลตรงนี้ เพราะฉะนั้นเอาละ 
ถ้า รฟม. เดินได้ จ้างเขาเดินรถได้ แล้วขาดทุนเอาเงินท่ีไหน เมื่อเขาหมดสัมปทานปี ๒๕๗๒  
รฟม. ก็มีเจ้าของอยู่ข้างนอก ฟันหลออยู่ข้างนอกนั่นละ ข้างในส่วนหลักกับส่วนต่อขยาย ๑  
เป็นของกรุงเทพมหานครเขา นั่นเป็นเหตุผลท่ีรัฐบาลก็ให้กรุงเทพมหานครเอามาเสีย  
เริ่มตรงเอามานี่ผมก็อยากเรียนนิดหนึ่งว่าอันนี้ผมอ่านบันทึกประชุมสภากรุงเทพมหานคร  
คือสภาเขาบอกเขารับไม่ได้ มูลค่าหนี้สูงขนาดนี้แสนกว่าล้านบาทนี่ก็รับไม่ได้ ขอเรียนนิดหนึ่งว่า 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเวลาจะรับอะไรมานี่จะต้องดูท้ังโครงการ ไม่ใช่บอกไปดาวน์ (Down)  
รถนิด แล้วซื้อผ่อนแค่เดือนแรกไม่ได้เขาต้องรู้ท้ังหมดว่ามีภาระหนี้เท่าไร อยู่ในความสามารถ 
ของเขาท่ีจะท าได้ไหม ในครั้งแรกนั้น ผมตอนนั้นก็ไม่ค่อยเข้าใจว่าท าไมกรุงเทพมหานคร 
บอกขอรับ ไม่รับหนี้ รับแต่นั่นมา โดยคิดว่าท าไม รฟม. ถึงให้คนอื่นได้ ท าไมให้กับ 
กรุงเทพมหานครไม่ได้ มีสายอื่น ท่ีให้ครับ สร้างให้กัน สายสีน้ าเงิน เป็นต้น เอาละ 
ตอนนี้ก็ทางกรุงเทพมหานครก็บอกสภาบอกว่ารับไม่ได้ ถ้ารับมาเกินความสามารถ 
กรุงเทพมหานครจริง ๆ เพราะโครงการมันแสนกว่าล้านบาท ให้ท าเรื่องมาถึงกระทรวงมหาดไทย  



๗๑๙ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ                     รัชนีพร ๓๒๒/๒ 
 
ให้ผมท าเรื่องถึงกระทรวงการคลัง ไม่ได้ก็ขอเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ค าตอบรัฐบาลคือไม่ได้  
ซึ่งเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังว่าไม่ได้อย่างไร ก็ปลุกปล้ ากันไปจนกระท่ังสภาลงความเห็นว่า 
ให้รับได้ แต่ว่าในช่วงนั้นจะต้องมีระยะปลอดหนี้ ๑๐ ปีท่ีจะต้องไม่จ่ายต้น แต่จะจ่ายดอก 
ให้ไปก่อนพอพ้นสัมปทานแล้วท าอย่างไรได้ก็ถึงว่าจะจ่ายเงินก้อนใหญ่อย่างไรในช่วงนั้น  
แต่การไม่เป็นเช่นนั้นครับ เพราะว่าพอรับมาแล้วมันมีปัญหาอีก กรุงเทพมหานครก็พยายาม 
ท่ีจะหาผู้มาร่วมทุนก็ท ามาร์เก็ตซาวน์ดิง (Market Sounding) คงต้องขออนุญาตใช้  
ไม่ทราบว่าภาษาไทยว่าอะไร ก็คือไปหยั่งตลาดดูว่าใครพร้อมท่ีจะลงทุน ไม่มีใครมาลงทุน 
หรอกครับเพราะอยู่ข้างนอกอย่างนี้ ติดสัมปทานเดินรถ ติดการจ้างเดินรถ ผมไม่ได้บอกว่า 
การเดินรถถูกหรือผิดเป็นคดีอยู่ แต่ผมเรียนว่าถ้าตัดสินไปทางใดมันก็ต้องมีการฟ้องร้องกัน  
นะครับ ไม่มีใครสนใจเลย กรุงเทพมหานครก็พยายามท่ีจะหาแนวทางท่ีจะท า แต่มันก็ยังติด 
ปัญหาหลายเรื่องด้วยกัน ซึ่งเดี๋ยวไล่ไปแล้วท่านจะเห็นถึงปัญหานะครับ  
 
                               - ๓๒๓/๑ 
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สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ    กมณฑ์มาศ ๓๒๓/๑ 
 
  ต่อไปมาดูปัญหานะครับ ปัญหาส าคัญท่ีผมเรียนแล้ว สไลด์ (Slide) ต่อไป 
ก็คือเรื่องของหนี้สิน ท่ีผมเรียนแล้วตั้งแต่ต้นว่ารับมาแล้วไม่นับไม่ได้ หนี้สิน ก็มีค่าก่อสร้าง  
คือพูดง่าย ๆ สร้างราง สร้างงานโยธานี่นะครับ ท้ังท่ีใช้หนี้ รฟม. ด้วย ๕๑,๐๐๐ ล้านบาทเศษ  
อันนี้กรุงเทพมหานครจ าเป็นต้องกู้เงินต่อจากหนี้ของ รฟม. โดยกระทรวงการคลังด าเนินการให้  
ดอกเบี้ยนั้นจ่ายทุกปี ถ้าเต็มท่ีเลยปีละ ๑,๐๐๐ กว่าล้านบาท ส่วนต้นนั้นติดไว้ก่อน  
ปี ๒๕๗๓ เป็นต้นไปค่อยมาจ่ายกันนะครับ จะได้จากไหนก็ว่ากัน ต่อไปพอมีรางแล้ว 
เดินรถยังไม่ได้ ต้องวางระบบก่อน ท่ีเรียกอีเอ็นเอ็ม (ENM) นะครับ กรุงเทพมหานคร 
ก็ไม่มีเงินในขณะนั้น เพราะบอกกับสภาไว้แล้วจะไม่ใช้เงินงบประมาณ สภาบอกว่าไม่มีเงินให้  
เคที (KT) ของกรุงเทพมหานครก็ไปเห็นว่ามีเซ็นเอ็มโอยู (MOU) กันแล้วว่าให้เดินรถ  
เขาก็ไปจ้างบีทีเอส (BTS) วาง โดยหวังว่าคงจะมีการร่วมทุนหรือไม่ อย่างไร ผมมิอาจล่วงรู้ได้ 
กับเรื่องกรุงเทพมหานคร ก็วางไป ๑๗,๐๐๐ กว่าล้านบาท ถ้ารวมดอกเบี้ยด้วยถึงขณะนี้ 
ก็ประมาณ ๒๐,๐๐๐ ล้านบาท ตัวเลขกลม ๆ นะครับ แล้วก็จ้างเดินรถอีกเหมือนกัน  
เพราะไม่มีใครสนใจท่ีจะมาเดินแน่ในส่วนนี้ ตรงในส่วนต่อขยาย ๑  ๒ ก็เลยเป็นการเดินรถ  
ตรงนี้ถูกหรือไม่ถูกผมไม่ได้เรียนยืนยันนะครับ แต่เขาจ้างแล้ว คนรับจ้างสั่งรถมาแล้ว แล้วก็ 
เดินแล้ว ก็เรียนเป็นเกร็ดความรู้อีกเล็กน้อย สมมุติว่าท่านต้องจ้างใครเดินรถในระยะทาง 
ส่วนหนึ่ง ต้องมีรถสมมุติว่า ๑๐ ขบวน ท่านจ้าง ๑ ปีก็ได้ ๓ ปีก็ได้ ๑๐ ปีก็ได้ แต่ราคา 
ต่างกัน เพราะคนรับจ้างเขาจะต้องซื้อรถมา พอซื้อรถมามันเป็นทุนค่าจ้าง ๑ ปีเขาก็ต้อง 
คิดทุน ๑ ปี ค่าจ้างก็จะแพง กรุงเทพมหานครก็คงจะใช้วิธีคิดว่าท าอย่างไรจะรับสภาพ 
ตรงนี้ได้ ผมคิดเอาเองนะครับว่าระยะเวลาท่ีจ้างมันจะต้องท าให้สามารถผ่อนค่ารถตัวนี้ได้  
ไม่ใช่ผ่อนครับ เช่ารถ เพราะว่าเสร็จสัญญารถก็จะเป็นของผู้รับจ้างเดินรถ ไม่ใช่ของ 
กรุงเทพมหานคร มาถึงตรงนี้ก็ขอเรียนนิดหนึ่งว่าการจ้างเดินรถมีกฤษฎีกาตีความไว้แน่นอน  
ปี ๒๕๕๐ ไม่ถือเป็นการร่วมทุน จะเลี่ยงไม่เลี่ยงอย่างไรผมเท้าไปหน่อยว่าเขาก็อยากได้ 
สัมปทานตั้งแต่ต้น แต่มีรัฐบาลไม่ยอมให้เขาท าสัมปทาน ก็เป็นการจ้างเดินรถอยู่อย่างนี้  
ไม่เป็นการร่วมทุน ถามว่าเมื่อสักครู่นี้รถวิ่งไปคันเดียวกันใช่ ผมถามนิดหนึ่งนะครับ รถท่ีวิ่งไป 
คันเดียวนั้นรถของใคร ไม่ใช่รถของทางนี้เลย ไม่ใช่เลย เมื่อไม่ใช่รถอันนี้ก็ไม่ถือว่าเป็นร่วมทุน  
เป็นจ้างเขา แล้วรถควรจะเป็นของเขา กฤษฎีกาตีความแล้ว การจ้างเดินรถไม่ใช่การร่วมทุน  
เพราะฉะนั้นประชาชนจะเข้าใจสับสนนะครับ ผมสามารถเรียนในสไลด์ (Slide) ต่อไปได้ว่า 
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หนี้สินท้ังหมดโครงการนี้ประมาณ ผมประมาณไว้ต่ า บางส่วนบอกว่า ๑๓๐,๐๐๐-๑๔๐,๐๐๐  
ล้านบาท อยู่ท่ีราคาค่าโดยสาร กับอยู่ท่ีผู้โดยสาร ณ ตอนนี้ใครประมาณการ คงไม่ใช่นั่นแล้ว  
เพราะโควิด (COVID) เขาบอกว่าชีวิตคนจะไม่กลับไปเหมือนเดิม ตอนนี้คนลดลงไป  
๒๐ เปอร์เซ็นต์ ก็ไม่รู้ในอนาคตจะเป็นอย่างไรนะครับ สไลด์ (Slide) ต่อไปนะครับ หนี้สิน 
ท้ังหมดตอนนี้ก็ประมาณเท่านี้นะครับ นี่ละครับท่ีเรียนว่าปัญหาเกิดขึ้นแล้วจะแก้อย่างไร 
ในเรื่องหนี้สินนี้ ใหญ่ ๆ ก็เป็นหนี้ของราง ของระบบ แล้วก็ผลเดินรถขาดทุนท้ัง ๒ ส่วน  
๑ กับ ๒ จะต้องมีแค่ไหน อย่างน้อยสุดจะต้องหมดสัมปทาน ใครไปท าอะไรกับสัมปทาน 
ก็ไม่ได้  เพราะขอสัมปทานนี่ เอาไปตั้งกองทุน ถ้าจะไปยกเลิกอะไรคงเลิกพูดกันได้  
เป็นไปไม่ได้นะครับ  
 

 - ๓๒๔/๑ 
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  ต่อไปการแก้ปัญหานะครับ ก็มีรัฐบาลท่ีผมอยากเรียน กรุงเทพมหานคร  
ดู ๒ คนนี้ก่อน รัฐบาล ทุกคนก็บอกว่ายังไม่ต้องให้เก็บไว้ ท่ีผมเรียนแล้วว่าหนี้มันเกิดขึ้นมา  
แล้วใครจะแก้ รัฐบาล การจะให้เงินสนับสนุนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แนวคิดของ 
รัฐบาลก็คือว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นเป็นอิสระของตัวเอง ถ้าเขาได้เงินอุดหนุนไป 
รายได้ของเขาไม่กลับมาสู่รัฐ ไม่เหมือน รฟม. จะเป็นรายได้ของกรุงเทพมหานครเลย  
หมายความว่าเมื่อกิจการใดท่ีมันมีเงิน มีก าไรของตัวเอง รัฐบาลก็มีแนวความคิดท่ีจะต้อง 
ไม่ให้ เพราะว่าตัวเองจะมีก าไรก็ต้องไปหาวิธีท าให้ได้ มีผลประโยชน์เกิดขึ้น แล้วรัฐท าอะไร  
รัฐก็ไปดูส่วนอื่น ๆ ไม่ใช่ไม่ให้กรุงเทพมหานคร เมื่อปีท่ีผ่านมาท่านนายกรัฐมนตรีให้อุโมงค์  
ถ้าผมจ าไม่ผิด ๓ เส้น เส้นใหญ่ ๆ ท่ีสุดคือลอดคลองเปรมประชากรประมาณ ๑๐,๐๐๐  
ล้านบาท รัฐบาลก็ให้ เพราะว่าเป็นการบริการให้กับพี่น้องประชาชน มีการให้โรงบ าบัด 
น้ าเสียเฉพาะกรุงเทพมหานคร ส่วนอื่น ๆ ก็จึงมีการให้ รัฐบาลให้นะครับ แต่ท่ีมันมี  
ผลประโยชน์เกิดขึ้น รัฐบาลแนวคิดเขาก็ไม่ให้ ถ้าจะให้เป็นเงินอุดหนุนกับองค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่นก็ต้องไปว่าถึงกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นเงินอุดหนุน จะไป 
เข้าเรื่องของเงินอุดหนุน ๗,๘๕๐ แห่ง เขาจะต้องขอทันที ไม่มีทางท าได้ เอาไปอยู่นอก  
เขาเรียกว่างบกระจายอ านาจ ท้องถิ่นอื่นจะต้องได้ด้วย ถ้าไปออนทอป (On Top) ไว้  
ก็อยู่เกินโครงสร้างของงบประมาณของรัฐท่ีจะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มันก็จะเป็น  
สิ่งท่ีรัฐบาลไม่สามารถให้การสนับสนุนได้ กรุงเทพมหานครรับมาจะต้องไปหาทางแก้  
เพราะตัวเขาท าเงินได้ในส่วนนี้ จะท าอย่างไรก็ต้องไปท า มาดูกรุงเทพมหานครบ้าง  
กรุงเทพมหานครนั้นได้เรียนตั้งแต่แรกแล้วว่าเขาบอกว่าโครงการใหญ่ขนาดนี้ไม่มีทางท าได้  
การไปท าหนี้ก็ยังเต็มความสามารถ เพราะด้วยกฎหมายของหนี้สาธารณะขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นไปผูกหนี้ได้ไม่เกิน ๑๐ เปอร์เซ็นต์ของรายได้ตัวเอง เพราะฉะนั้นเขามีรายได้ 
ประมาณ ๗,๕๐๐ ล้านบาท เขาท าได้ ๗,๐๐๐ ล้านบาท เพราะฉะนั้นเมื่อสักครู่บอกให้ไป 
กู้อีก มติ ครม. ให้ไปกู้ ไปดูข้อแรกท่ีผมเรียนก่อน เขาท าได้ตามอิสระตามฐานะการเงิน 
การคลังของเขา ใครบังคับก็ไม่ได้ คุณบังคับผมให้ไปซื้อโรลสรอยซ์ (Rolls-Royce) ก็ไม่ได้  
มันท าไม่ได้ สภาเขาก็บอกท าไม่ได้ ไปรับหนี้มาเกินก็ไม่ได้ แล้วจะเอาเงินสะสมใครคุย 
ก็ไม่ได้ เขามีเงินสะสมอยู่ประมาณ ๕๐,๐๐๐-๖๐,๐๐๐ ล้านแต่ละปี เขามีภาระผูกพัน 
เหลือประมาณ ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท การใช้ ๑๐,๐๐๐ ล้านบาทนี้ยืมใช้ได้ เอาออกมาใช้ได้ 
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แต่มีกฎเกณฑ์ว่าใช้ได้อย่างไร ไม่ใช่จะเอามาใช้กับโครงการใหญ่ ๆ แล้วก็ไม่พอเพียงแน่นอน  
เขาใช้เพื่อกิจการสาธารณะ เขาท าอะไร ผมมาตอบท่ีสภาแห่งนี้บ่อยครั้ง ท่านถามผมเกือบ 
ทุกอาทิตย์ ทุกสัปดาห์ ท าไมไม่ลอกคลองท่ีนี่ ท าไมไม่ท าท่อระบายน้ าท่ีนี่ ท าไมไม่ท าถนนท่ีนี่ 
ผุพัง ท่านถามผมทุกครั้ง ท้ัง ๆ ท่ีเป็นอ านาจหน้าท่ีของกรุงเทพมหานคร ผมก็ตอบทุกครั้ง  
นั่นละครับสิ่งท่ีกรุงเทพฯ เมื่อเร็ว ๆ นี้ก็ตอบว่าท าไมไฟดับ คนมันขโมยสายไฟ งบใช้สอย  
เขาเปลี่ยนหลอดอย่างเดียวไม่ติด ต้องเปลี่ยนสายท้ังหมด กรุงเทพมหานครต้องเอาเงิน  
ส่วนหนึ่งเกือบ ๑๐๐ ล้านบาท เอาไปรีบท าให้ เดือนหน้านี่คงจะเสร็จหมด แล้วก็ท าไม่ให้ 
เขาขโมยสายได้ คงจะขโมยได้ยากขึ้น ผมยกตัวอย่ างให้ฟังว่ากรุงเทพมหานครก็ไม่มี 
ความสามารถที่จะรองรับหนี้สินตรงนี้ได้ ไม่ว่าด้วยสภาพความเป็นจริงหรือกฎหมาย เขาก็รับ 
ไม่ได้ รัฐบาลโดยท่านนายกรัฐมนตรีพยายามแก้ปัญหา รัฐบาลกลางเองจะให้เงินไปก็ไม่ใช่  
กรุงเทพมหานครก็หมด -------------------------------------------------------------------------------- 
 
               - ๓๒๕/๑ 
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ก็มีอีกส่วนหนึ่ง ผมไป สไลด์ (Slide) ต่อไป ก็จะมีผลกระทบต่อประชาชนเรื่องของค่าโดยสาร  
ค่าโดยสารใน สไลด์ (Slide) ต่อไป ค่าโดยสารนี้กรุงเทพมหานครไม่ได้คิดเอง เป็นการศึกษา 
ของ รฟม. ท าไว้เดิมเป็นตลอดสาย ๑๕๘ บาท อันนี้เป็นผลการศึกษาของ รฟม. นะครับ  
ถ้าค่าโดยสารเปลี่ยนแปลงไปจากนี้ก็จะมีผลกระทบต่อภาระหนี้สินก็คงผ่านไป ผมเคยเรียนนะว่า 
ถ้าไม่เดินจะมีคนมีปัญหา ไม่รัฐบาลก็กรุงเทพมหานครและประชาชนจะมีผล นี่ค่าโดยสาร 
เขามาออก ๑๐๔ บาทก็ยังวิจารณ์กันว่าเป็นภาระ เดี๋ยวผมจะอธิบาย ๑๐๔ บาทมาอย่างไร  
และมีเหตุมีผลไหม แล้วขาดทุนเท่าไร มาดูการแก้ปัญหาในสไลด์ (Slide) ต่อไป ดูว่าจะใช้ 
การกู้เงิน แน่นอนผมเรียนเมื่อสักครู่นี้แล้วว่าไม่สามารถท าได้แน่นอนในขณะนี้ ถึงจะมีคนให้กู้  
กรุงเพทมหานครก็ไม่มีความสามารถทางกฎหมายท่ีจะท าได้ เพราะมันเกินท่ีกฎหมายระบุไว้ 
เป็น พ.ร.บ. หนี้สาธารณะนะครับ เพราะฉะนั้นดูต่อไปว่าถ้ากรุงเทพมหานครออกตราสารหนี้
หรือบางคนก็บอกออกบอนด์ (Bond) ท่านลองดูว่าใน ๑๐ ปีนี้มันติดสัมปทานอยู่ แล้วเดินรถ 
ขาดทุน ท่านจะเอาปันผลอะไรไปให้กับผู้ลงทุนเขา ท่านกลับไปเอากับสภา กทม. เขาก็ไม่ให้ท่าน  
ก็ท าไม่ได้อีกนะครับ จะนอน-ซีโร บอนด์ (Non-Zero Bond) อะไรก็แล้วแต่ คูปองบอนด์  
(Coupon Bond) ก็ไม่ได้ ต่อไปก็เหลือสุดท้าย ร่วมทุน อันนี้ก็อยากจะเรียนนิดหนึ่งว่า 
ถ้าทุกคนคิดได้เพียงว่ารัฐบาลต้องท า ไม่ว่ารัฐบาลกลางหรือรัฐบาลท้องถิ่นต้องท า ผมว่า  
ท่านต้องคิดใหม่ ในกฎหมายก็มี รัฐธรรมนูญน่าจะเขียนไว้ว่าถ้าเอกชนเขาท าได้ ท าได้ดีกว่า  
ต้องให้เขาท า ในกฎหมายของกรุงเทพมหานครก็เขียนไว้นะครับ การท่ีเอกชนจะมามีส่วน 
ท่ีจะร่วมทุนนี่มันไม่ใช่เรื่องเลวร้าย รัฐบาลเราไม่สามารถท่ีจะท าได้หมด เรามีการศึกษาของ  
โรงบ าบัดน้ าเสียกรุงเทพมหานครอยู่เมื่อทางญี่ปุ่นมาท าไว้ให้ ไจกามาท าไว้ให้ ๒๗ โรง  
ผมว่าสักเกือบ ๒๐ ปีแล้วเรายังมีอยู่ ๘ โรง เฉลี่ยถ้ารัฐบาลให้ปีละโรงนี่อีก ๒๐ ปี ๑๙ ปี 
เราถึงจะมีโรงบ าบัดน้ าเสียครบตามท่ีศึกษา แต่เวลามันเลื่อนไปแล้วคนมันมากขึ้น  
โรงมันต้องมากขึ้น เราต้องมีโรงบ าบัดน้ าเสียต่างจังหวัดอีก ๔๖๔ แห่ง ๗๘๐ ระบบ 
ท่ีจะท าให้น้ าประเทศไทยเราไม่มีมลภาวะ เรายังมีถนนอีกมากมายท่ีจะต้องดูแล เราต้องมี  
การศึกษาท่ีจะต้องดูแล นั่นคงเป็นส่วนท่ีว่ารัฐบาลคงไม่ต้องเอามาท าเองหมดหรอก  
แนวคิดว่าแล้วท าอย่างไรจะไม่ให้เป็นจริงอย่างท่ีเขาพูดว่าไปเอื้อ อันนี้ เรื่องส าคัญ  
อยู่ในรัฐธรรมนูญว่าถ้าท าแล้วผลประโยชน์กับประเทศชาติ ผลประโยชน์กับประชาชน  
แล้วเอกชนได้อย่างเป็นธรรม นั่นละครับจึงจะเรียกว่าร่วมทุน ก็ต้องไปดูว่าแล้วมันเป็น 
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อย่างนั้นไหม ไม่ใช่การท่ีจะต้องเอกชนไปรับนี่ก็คือเอื้อ เขาจะได้ประโยชน์ถึงเป็นผูกขาด 
อะไรก็แล้วแต่ ใครท าได้ก็มาท า แต่ผมบอกได้เลยไม่มี ใครท าได้เพราะว่าโครงสร้างมันบิด 
มาตั้งแต่ต้น มันบิดไปบิดมาอย่างท่ีผมเรียนแล้ว มันควรเป็นกรุงเทพมหานครท าก็ไปโอน  
ไปสร้างมาก็ต้องโอนกลับมา แล้วโอนกลับมาก็ไม่ทางไม่มีทางท าได้เพราะไม่มีเงิน ใครจะไป  
ท าอะไรได้ก็ติดปัญหาเดินรถอีกละ สัญญาเดินรถ ผมบอกได้เลยครับ ฟ้องเขาก็เสียค่าโง่  
เพราะอะไร ถ้าเขามีเงินเขาฝากธนาคารเขาได้ไม่กี่สตางค์ แต่ถ้าเขาฟ้องกับรัฐเวลาเขาชนะ  
นี่ ๗.๕ เปอร์เซ็นต์ท่านจะต้องเสียค่าโง่อีก ไม่มีทาง เป็นไปไม่ได้เลย เพราะเขาเดินรถ  
เขาสั่งรถมาตามนั้นมันเป็นไปไม่ได้นะครับ ใครท าไว้บุคคลก็ไปผิดตามกฎหมาย แต่ผมไม่ได้ 
บอกว่าใครผิดใครถูก ผมเข้าใจว่าคงถึงศาลก็ไปว่ากัน ผมยืนยันนะครับ ผมไม่ได้บอกว่า 
ใครผิดใครถูก แต่ว่ามันเป็นปัญหาต้องแก้ นั่นคือสิ่งท่ีผมเรียนย้ านะครับ ------------------------ 
 

- ๓๒๖/๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๒๖ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ        วันทนา ๓๒๖/๑ 
 
ต่อไปก็มาดูท่ีชอบพูดค าว่ารอให้สิ้นสุดสัมปทาน ลองดู ถ้ารอสิ้นสุดสัมปทาน ปี ๒๕๗๒  
เมื่อสักครู่นี้ทุกคนก็บอกให้ไปร่วมทุน ๆ ท่านไปดูกฎหมายร่วมทุน ท่านท าได้ก่อน เร็วท่ีสุด 
ก่อนหมดสัญญา ๕ ปี แล้วก็ช้าสุด ๓ ปี ก่อนหมดสัมปทานท่านต้องท า ท่านลองดูตัวแรกก่อนว่า
ถ้าหมดสัมปทานในปี ๒๕๗๒ ก่อนหมดสัญญา ๕ ปี อันนี้ เร็วสุดท่ีต้องท า ท่านท าแล้ว  
ท่านท าพีพีพี (PPP) ต้องใช้อย่างน้อย ๒ ปี ท่านต้องใช้เวลารวมกัน จากปี ๒๕๖๗ ท่ีเริ่มท า  
ท่านจะไปเสร็จปี ๒๕๖๙ เวลา ๖ ปี นั่นล่ะครับหนี้สินตรงนี้กรุงเทพมหานครเขาก็ท าไม่ได้  
กระผมถึงบอกเขาเรียนถึงปัญหา แล้วเขาถึงพยายามแก้ปัญหา เอื้อ ไม่เอื้อ ยังไม่ต้องพูด  
ถ้าเอื้อก็คือเขาได้ประโยชน์มาก รัฐไม่ได้  รัฐเสียประโยชน์ ประชาชนเสียประโยชน์  
ถึงมาพูดว่าเอ้ือ ถ้าเขาไปท าแล้วเขาได้สิ่งท่ีควรได้อย่างไร ก็เป็นการให้เอกชนมาช่วยแบ่งเบา  
เพราะรัฐเองท าไม่ได้หมดทุกอย่าง นี่ผมเขียนให้ ผมค านวณราคาไม่ใช่ราคาตามนั่นนะครับ  
ผมเขียนราคา ๑๐๔ บาท ผมพยายามจะหาตัวเลขมา จะคลาดเคลื่อนบ้าง แต่คงไม่มาก  
อยู่บนค่าโดยสาร ๑๐๔ บาท จะเป็นหนี้ตรงนี้ประมาณ ๖๐,๐๐๐ กว่าล้านบาท ถ้าไปรอ 
สิ้นสุดสัมปทานให้เกือบหมดเลยตามพีพีพี (PPP) ท่านเจรจาก่อน ๓ ปี ท่านใช้เวลาอีก ๒ ปี  
เพราะฉะนั้นท่านจะต้องมีหนี้ตรงนี้ ๘ ปีหนักกว่าเดิมอีก นั่นละครับคือปัญหา ไม่ได้ต่างมาก  
ท่านจะไปท าอย่างไรก็เร็วได้แค่นี้ ท่านไปสั่งท าพีพีพี (PPP) เมื่อ ๒ ปีก็ไม่ได้ เมื่อสักครู่นี้ 
ท่ีบอกว่าท าไมไม่ท า ท าไม่ได้ กฎหมายเขียนไว้ ท่านต้องท าก่อนหมดสัญญา เร็วสุด ๕ ปี  
แต่ว่าไม่ช้ากว่า ๓ ปี ไม่ใช่รอหมดสัมปทานก่อนไม่ได้นะครับ นี่เป็นเรื่อง แต่คนจะท าสัมปทาน 
ท่านติดสัญญาเดินรถ สัญญาณเดินรถผิดถูก ผมไม่รู้ เรียนยืนยันไม่ได้เห็นด้วย แต่มันมาอย่างนี้  
คนท่ีมาทีหลังต้องแก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้นให้ได้ ไม่ใช่บอกว่าสร้างไปแล้วไม่ต้องเดิน คาไว้อย่างนี้ 
ก็ไม่ได้ กรุงเทพมหานครไปหาเงินมาให้ได้  มติ ครม. ให้ได้ ผมอ่านรัฐธรรมนูญให้ฟังแล้ว  
เขามีอิสระ บังคับเขาอย่างไรก็ไมได้ ท่านบอกไม่ท าตามมติ ครม. ท่านไปฟ้องก็แพ้เขา  
อยู่ในหมวด ๑๔ ของรัฐธรรมนูญเขาเขียนไว้ชัดเจน ใหญ่นะ ใหญ่กว่ามติ ครม. คสช. ก็หาทางแก้ 
โดยใช้อ านาจมาตรา ๔๔ ออกค าสั่งมาให้แก้ไข สิ่งท่ีต้องการมีอยู่อย่างเดียวเท่านั้นคือเวลา  
เพราะเวลามันท าให้เกิดหนี้ จะท าอย่างไรก็ได้ไปเจรจามา ท าอย่างไรก็ได้ให้ไปหาข้อยุติ  
แต่รัฐบาลไม่มีเงิน กรุงเทพมหานครไม่มีเงินก็ไปหาคนมาท า แต่เจรจาประโยชน์กับ 
ประเทศชาติ ประชาชน แล้วเป็นธรรมกับเขาไปหาทางเจรจามา ตามกฎหมายท่ีเขาสามารถ 
จะต้องได้รับการเจรจาก่อนนะครับ ดูว่าเวลาพูดต้องพูดให้เข้าใจว่า คสช. สั่ง สั่งให้มี 



๗๒๗ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ        วันทนา ๓๒๖/๒ 
 
คณะกรรมการชุดหนึ่ง ระบุเลยว่ามีใครบ้างในค าสั่ง คสช. ก็มีค าสั่งด้านขวา ลองดูตาราง  
ผมเอามาให้เปรียบเทียบว่าค าสั่งของ คสช. ถ้าท ากับ พ.ร.บ. ร่วมทุนต่างกันอย่างไร ท่านดู 
ต าแหน่ง ทาง พ.ร.บ. ร่วมทุนจะต้องมีผู้แทนหน่วยเจ้าของโครงการเป็นประธาน ด้านขวา  
ก็ปลัดกระทรวงมหาดไทยท่ีท่านพูดเมื่อสักครู่นี้ อันดับ ๒ มีผู้แทนอัยการสูงสุด ฝั่งนี้ก็มี 
อัยการสูงสุด ผู้แทนของรัฐวิสาหกิจก็มี กนร. ต่อไปมีผู้ทรงคุณวุฒิ ก็มีทั้งคู่นะครับ หน่วยเจ้าของ 
โครงการด้านนี้ก็เป็นปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้แทนกระทรวงก็มีปลัดกระทรวงการคลัง  
นอกจากนั้นฝั่งขวาของ คสช. มีเลขาธิการสภาพัฒน์ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา  
ผอ. ส านักงบประมาณ ผู้สังเกตการณ์จากองค์กรอิสระมาครบถ้วน มากกว่า พ.ร.บ. ร่วมทุน  
โครงสร้างเหมือนกัน แล้วก็เจรจาขอเรื่องเดียวเท่านั้น เจรจาให้ได้ข้อยุติ เป็นไปตามท่ีผมว่า  
ประเทศชาติได้ประโยชน์สูงสุด ประชาชนได้รับความสะดวก แล้วก็ค่าโดยสารไม่แพง  
แล้วก็เป็นธรรมกับภาคเอกชน แนวทางเจรจาก็เป็นล าดับต่อไปนะครับ ประชาชนได้รับ 
ค่าโดยสารเหมาะสม ไม่เสียค่าแรกเข้าซ้ าซ้อน กรุงเทพมหานครกับรัฐบาลไม่มีภาระ  
ด้านงบประมาณ ผลตอบแทนลงทุนเป็นเอกชนตามอัตราเหมาะสม ลองไปดูทีละเร่ือง ------- 
 

            - ๓๒๗/๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๒๘ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครัง้ท่ีสอง) เป็นพิเศษ         เพทาย ๓๒๗/๑ 
 
ในเรื่องนี้ต่อไป คสช. ได้สั่งอีกว่าให้มีข้อตกลงคุณธรรมท่ีเขาเรียกข้อตกลงคุณธรรม  
ในกฎหมายท่ีระบุไว้มีเฉพาะจัดซื้อเท่านั้น จัดซื้อจัดจ้าง มีข้อตกลงคุณธรรม การร่วมทุน  
ยังไม่เคยมี แต่ คสช. สั่งให้มีเรื่องกรรมการมาสังเกตการณ์ในเรื่องข้อตกลงคุณธรรม 
แล้วลงนามไว้ครบหมดทุกอย่าง ตั้งเจรจาวันแรกท้ังหมดจนเจรจาเสร็จ มีหลักฐานหมดว่า  
เขาลงมาสังเกตการณ์ตลอดในการเจรจา ก็มาถึงไฮไลต์ (Highlight) ว่าท้ังหมดจบหรือยัง  
สไลด์ (Slide) ต่อไป ท้ังหมดในค าส่ัง คสช. บอกว่าเมื่อเจรจาได้แล้วให้เอาเข้า ครม. พิจารณา  
ไม่ใช่พูดแค่นั้นแล้วจบผมจะเรียนให้ทราบว่ามันเป็นอย่างไร ท้ังหมดท่านลองดูสิครับ 
ท่านอภิปรายไม่ไว้วางใจผม ผมไปท าอะไร ผมไปท าอะไรทุจริตที่ไหน ผมอธิบายท้ังหมดนี่มา 
มี คสช. สั่งมา อัยการสูงสุดก็เรียนยืนยันว่าเป็นกฎหมายถูกต้องท่ีสั่ง ผมก็เอาข้อเจรจาท้ังหมด 
ไปเสนอ ครม. ตามค าสั่ง คสช. ผมไม่ได้มีนอกมีในกับใคร ผมไม่ได้จะต้องไปเป็นอะไรให้ใคร  
ผมเรียนยืนยันไม่มี ตัวผมไม่มีแน่นอน ขณะนี้ก็รอเข้า ครม. ถามว่าเมื่อไร  เรื่องส่งไปแล้ว 
เมื่อเดือนกันยายน ปี ๒๕๖๒ ประมาณ ๑ ปี ๒ เดือนแล้ว ก็เป็นประเด็นท่ีมีการพูดกันว่า 
เอาเข้า ครม. แล้วไม่ฟังกัน ระหว่างเอาเข้า ครม. แนวทางท่ีเอาเรื่องเข้า ครม. ก็จะมีการถาม 
ความเห็นของหน่วยงานต่าง ๆ  รวมท้ังกรรมาธิการของสภาแห่งนี้ก็มีข้อเสนอไปท่ีท่านอ่านเมื่อสักครู่นี้ 
เมื่อท าเรื่องไปถึง ครม. ก็ตั้งกรรมการ  ท่านรองนายกรัฐมนตรีอนุทิน ผมขออนุญาตเอ่ยนาม  
เป็นประธานกรรมการ ศึกษาท้ังหมดแล้วจากข้อท่ีมีความเห็นไปแล้วก็แจ้งกลับมาท่ีสภา  
ความหมายก็คือว่าให้รับไปพิจารณาด้วย 
  (นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร ได้ยืนและยกมือขึ้น) 
  นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร (มหาสารคาม)  :  ท่านประธานครับ ผมขออนุญาต 
ประท้วงนิดเดียวครับ กราบเรียนท่านประธานท่ีเคารพครับ กระผม นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร  
ส.ส. จังหวัดมหาสารคาม คือท่านประธาน ไม่มีอะไรครับอยากให้ท่านรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยให้บอกด้วยว่ารองนายกรัฐมนตรีคนไหนเพราะว่ามีหลายคนมาก 
รองอนุทินหรือเปล่าเพราะว่าเห็นท่านนั่งอยู่ข้างหลัง เลยไม่รู้ว่ารองไหนมีหลายรองมาก  
ขอบคุณครับ 
  พลเอก อนุพงษ์  เผ่าจินดา (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย)  :    
ท่านยุทธพงศ์ก็ชอบกันนะ 
 



๗๒๙ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ         เพทาย ๓๒๗/๒ 
 
 (การประชุมด าเนินการถึงตอนนี้ นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร  
ได้ขึ้นบัลลังก์เพื่อด าเนินการประชุมต่อไป)  
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  เชิญรัฐมนตรีครับ 
  พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย)  :  หูอื้อ 
ฟังไม่รู้เรื่องหรือ ก็บอกรองอนุทิน ขออนุญาตท่ีเอ่ยนามเมื่อสักครู่นี้ ท่านฟังไม่รู้เรื่องอื้อไปแล้ว  
ผมไม่อยากจะเรียนกับท่านโดยตรงเดี๋ยวจะผิดมารยาทในสภา ระเบียบสภานะครับ เอาเป็นว่า 
มีการตั้งข้อพิจารณา ผมเรียนนิดหนึ่ง คงไม่ผิดนะผมว่าเราก็โตขนาดนี้แล้ว ประชาธิปไตย  
เขามีคนใช้อ านาจบริหาร กับคนท่ีเคยตรวจสอบถ่วงดุลคือสภา สภาจะท าอะไรก็ได้  
แต่สภาจะใช้อ านาจบริหารด้วยไม่ได้ ท่านคงต้องยอมรับนะครับ ท่านจะไปสั่งการให้เป็น  
อย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้ ท่านท าข้อห่วงใยได้ ท่านสงสัยได้ ท่านคิดว่าโกงท่านตั้งได้ ท่านตั้ง 
กระทู้ถามได้ ท่านเรียกอภิปรายไม่ไว้วางใจได้ แต่ท่านสั่งจะใช้อ านาจบริหารด้วยไม่ได้  
เพราะฉะนั้นข้อเสนอแนะท่านไป ครม. เขาก็ไปให้หน่วยงานพิจารณา พิจารณาอย่างไร 
เขาก็แจ้งท่านกลับมา ความตามท่ีทราบแล้วก็เรียนว่ามันเป็นเช่นนั้น จากนั้นมีอะไร  
มีหน่วยงานต่าง ๆ ไม่ว่าใครท้ังสิ้น ตัวปัจเจกของสภาก็มี ตั้งข้อสงสัยไป ตั้งความคิดเห็นไป 
ทุกครั้ง ๑ ปีเขาให้กรุงเทพมหานครชี้แจง รวมท้ังครั้งสุดท้ายท่ีท่านศักดิ์สยามท่านก็ไปคิดว่า  
เป็นอื่น ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
               - ๓๒๘/๑ 
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ผมคิดว่านี่ละครับกลไกของ ครม. ไม่ใช่ส่งเดช เพราะ ครม. ต้องรับผิดชอบ ท่านศักดิ์สยามท าถูก  
เมื่อคิดว่ายังมีประเด็นตรงนั้นตรงนี้ ท่านบอกว่ามีความคิดเห็นเพ่ิมเติมกรุงเทพมหานครตอบ  
หมายความว่าท่านศักดิ์สยามบอกว่าไม่ให้ท าหรือโน (NO) ขออนุญาต ไม่ให้ท า ไม่ใช่  
กรุงเทพมหานครชี้แจงหมายความว่าจะท า ไม่ใช่ ครม. เป็นคนตัดสินใจว่าจะท าหรือไม่  
จะเห็นชอบหรือไม่ อยู่ท่ี ครม. จบแค่นั้นง่าย ๆ ครม. เป็นคนที่จะลงมติว่าจะเห็นชอบหรือไม่  
อย่างไร กระผมเองก็ไม่มีอ านาจท่ีจะไปให้จะมาอะไร ผมก็เอาข้อท่ีเขาเจรจาเสร็จเอาไปให้  
ลองไปสไลด์ (Slide) ต่อไป ว่าจะไม่ฉายก็ต้องฉาย สไลด์ (Slide) ต่อไป พูดก็ต้องพูดให้หมด  
สายสีน้ าเงินก็ใช้ค าสั่งมาตรา ๔๔ อายุของสัมปทานเหลือไม่มาก มากกว่ากรุงเทพมหานคร 
ของบีทีเอส (BTS) ๑๒ ปีครึ่งท าไป จุดประสงค์เพื่อแก้ปัญหาเท่านั้น  ก็เรียนให้ทราบ  
ข้ามสไลด์ (Slide) ต่อไป สไลด์ (Slide) ต่อไปคงไม่เป็นไร อันนี้ด าเนินการนอกเขต 
กรุงเทพมหานครก็ท าได้นะครับ มาดูเรื่ องอัตราค่าโดยสาร เนื่องจากท่านพูดไปถึง 
ก็อยากจะเรียนให้ทราบนะครับ อัตราค่าโดยสารนี่ท่านลองนึกดูนะครับ ถ้าผมยกราคา 
ค่าโดยสารมา ๔๒ บาท กับ ๖๕ บาทใครแพง ท่ีไหนใครก็ตอบได้ ๖๕ บาทแพงกว่า ผมไม่ได้ 
เถียงเลย แต่การท่ีท่านไปบอกว่าค่าโดยสารอันนี้แพง ผมถามนิดหนึ่งถ้ าท่านจะไปพัทยา 
กับท่านไประยองมันจะเท่ากันไหมราคาโดยสาร ท่านเอาไปเทียบกันแบบไม่มีเหตุผล  
เอาตัวเลขราคาไปเทียบกันเป็นความคิดท่ีเด็กเล็ก  มันคงจะแย่นะถ้าเทียบอย่างนี้   
อยู่ท่ีระยะทางอันดับแรก อย่างต่ าสุดนะครับ ระยะทางต่างกันเท่าไร ท่านต้องไปดู ลองหาร  
ดูก็ได้ว่าระยะทางต่อกิโลเมตรเป็นอย่างไร ท่านก็จะเห็นว่าอะไรแพงอะไรถูก ท่านลองไปดู 
นิดหนึ่งว่าราคานี่มันสะท้อนมาจากไหน ราคาก็สะท้อนมาจากการลงทุน ผมเรียนย้ าว่า 
ถ้าตกลงกันเสร็จสายนี้จะเป็นสายเดียวซึ่งรัฐบาลไม่ได้ออก กรุงเทพมหานครจะเป็นส่วนหนึ่ง 
ก็แล้วแต่ ไม่ได้รางฟรีมา ของเก่าเขาก็ออก ของใหม่นี่เก็บค่าโดยสารต้องมาใช้หนี้ให้หมด  
เพราะฉะนั้นการลงทุนเสริมมาจากรัฐไม่มีเลย ท่านลองเทียบกับสายสีม่วง สายสีม่วง รฟม.  
สร้างเอง จ้างเดินรถขาดทุนขอรัฐจ่าย สายสีน้ าเงินส่วนต่อขยายรัฐสร้างให้ เอกชนมาลงทุน  
บีอีเอ็ม (BEM) แล้วเดินรถ ท่านเอาเทียบราคาท่านต้องดูต้นทุนด้วย ท่านลองดูต่อไปไหม  
สายส่วนต่อขยาย สายของสายสีเขียวนี่ในการเจรจาท้ังหมด พอสุดท้ายแล้วคนท่ีได้  
๑. คือจะต้องมีคนมาเคลียร์ (Clear) หนี้ท้ังหมดจ่ายให้ อันท่ี ๒ ประชาชนต้องได้ ๖๕ บาท  
ต่ าสุดเป็นอย่างไร เดี๋ยวผมก็จะเรียนชี้แจง ส่วนกรุงเทพมหานครมีส่วนแบ่งเขาตีตัวเลขไว้  
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๒๐๐,๐๐๐ ล้านบาท ผมใช้หนี้หมดแล้วจะเหลือเงินประมาณ ผมตีสัก ๑๐๐,๐๐๐ กว่าล้านบาท  
ดูจากโควิด (COVID) ดูอะไรแล้ว แต่อย่างไรก็ได้ส่วนแบ่ง สายสีน้ าเงินไม่มีส่วนแบ่ง  
ส่วนผู้ประกอบการได้เท่าไร ท่ีผมบอกเรียนว่าเป็นธรรมหรือไม่เป็นธรรม ท่านต้องไปดู  
เขาได้ผลประกอบการ ๙.๖ ในเรื่องของการเดินรถจะอยู่ประมาณ ๑๐ เปอร์เซ็นต์ อันนี้ 
ค านวณแล้ว เจรจาแล้ว ค านวณแล้วนี่ก็ได้ ๙.๖ เทียบกับสายสีน้ าเงินได้ ๙.๗๕ ท่านต้องดู 
หลาย ๆ อย่างด้วยกันนะครับ ถามว่าเจรจาท าอย่างไร ผมก็เรียนพี่น้องประชาชนท าง่าย ๆ  
เอาหนี้สินท้ังหมดมารวมกันไว้ ท้ังหมดเท่าไร ท่ีจะต้องจ่ายท้ังหมด คิดง่าย ๆ หนี้สินปัจจุบัน 
แล้วอนาคตด้วยท่ีจะเกิดได้ หนี้สินตอนนี้ เ ขาจ่ายให้ หนี้ ในอนาคตเขาให้ส่วนแบ่ง 
แล้วกรุงเทพมหานครไปจ่ายท่ีเป็นหนี้อยู่ ๕๐,๐๐๐ กว่าล้านบาท แล้วดอกด้วยนี่เขาจ่าย 
ให้หมดนะครับ แล้วเอาอะไรมาหักลบกัน เมื่อสักครู่นี้คือหนี้ท้ังหมดเขารับหมด ส่วนท่ีมา 
หักลบก็คือรายได้ท้ังหมดท่ีประมาณไว้ พอมาหักลบกันแล้ว กรุงเทพมหานครจ่ายหนี้หมด 
ได้ส่วนแบ่งเหลืออีกประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ กว่าล้านบาท ถึง ๒๐๐,๐๐๐ ล้านบาท เขาเองได้  
๙.๖ ประชาชนได้ ๖๕ บาท เป็นธรรม ไม่เป็นธรรม ก็ต้องดูตรงนี้ละครับ ถ้าพอเสร็จแล้ว  
ถ้ามันได้เกิน ๙.๖ ของกรุงเทพมหานครเขาได้เพิ่มก็อยู่ในสัญญา นั่นละครับ ผมถึงบอกว่า 
ต้องมาดูว่ามันเป็นธรรมหรือไม่เป็นธรรมอย่างไร การท่ีบอกว่าใครได้แล้วเอื้อ ท่านพูดกัน 
ไม่จบหรอกในประเทศนี้ก็คงไม่ได้ พอคนมีสตางค์มาท าก็บอกว่าเอื้อ การจะเอื้อไม่เอื้อ  
ต้องดูว่ามันเป็นธรรมไหม ประเทศชาติได้ผลประโยชน์สูงสุดไหม ประชาชนได้ผลประโยชน์  
สูงสุดไหม ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

- ๓๒๙/๑ 
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ผมอยากเรียนต่อไปนิดหนึ่งก็ได้นะครับ ถ้าตกลงตามนี้แล้วกรุงเทพมหานครจ่ายเงินได้จริง  
ท่ีตอนนี้เขากลัวคือจะจ่ายเงินไม่ได้ ถ้าจ่ายเงินได้จริง กรุงเทพมหานครก็สามารถลดได้  
อยากจะลดอีกก็ได้ในความเห็นของผมนะครับ ก็อยากจะเรียนเพ่ือทราบ ไหน ๆ มาถึงตอนนี้ 
ก็ดู ๑๐๔ บาท เพราะท่านก็พูดถึง เมื่อสักครู่นี้ผมพูดไปแล้วนะครับ มติ ครม. ๒๖ พฤศจิกายน  
ปี ๒๕๖๑ บอกให้ตั้งงบประมาณให้พอเพียง ผมได้เรียนตั้งแต่แรกแล้วว่าเขาท าได้ตามฐานะ  
การเงินการคลังของเขา เขามีอิสระ แล้วเขาก็ท าไม่ได้ เพราะเขามีหน้าท่ีเยอะ รฟม. หมุนได้  
แต่กรุงเทพฯ ไม่สามารถหมุนเงินอื่นมาลงท่ีนี่ได้ เพราะเขายังต้องท าท่อระบาย เขายังต้องดู 
ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนอยู่อีก นั่นคือสิ่งท่ีเขาท าไม่ได้ มาดูค่าโดยสาร ๑๐๔ บาทบ้าง  
เรียนอย่างนี้นะครับว่า รฟม. ท าศึกษาไว้ต้อง ๑๕๘ บาท กรุงเทพมหานครก็เตรียมเหมือนกัน  
ผมก็บอกว่าไม่มีทางเลย ถ้า ๑๕๘ บาท ประชาชนได้รับผลกระทบมาก เขาต้องไปหาทาง 
พิจารณา ผมได้เขียนเส้นง่าย ๆ ให้เห็น ตรงด้านส่วนหลักท่านคงเห็นค าว่า ส่วนหลัก  
ตามกฎหมายนี่ ๒๐-๖๐ บาท ตามสัมปทาน ตอนนี้เขาอยู่ต่ าสุด ๑๖ บาท สูงสุด ๔๔ บาท  
อยู่ในสัมปทานยุ่งไม่ได้ มาดูทางขวา ส่วนต่อขยาย ๑ และส่วนต่อขยาย ๒ รวมกันเลยนะครับ  
ถ้าคูณตามสถานีออกมาประมาณ ๕๐ กว่าบาท แต่เขาไปแคป (Cap) ไว้ว่าสูงสุดไม่ให้เกิน  
๔๕ บาท ไม่ให้เกินนะครับ ลองไปดูทางซ้ายก่อน แล้วเดี๋ยวดูว่าเสียกันอย่างไร ทางซ้าย 
ก็เหมือนกันว่าส่วนต่อขยาย ๒ ด้านบน ๑๖ สถานี สูงสุดก็คือถ้าคูณตามมาตรฐานของเอ็มอาร์ที  
(MRT) เขานะครับ สแตนดาร์ดไดซ์ (Standardize) ถ้าจริง ๆ แล้วต้องเสีย ๖๐ บาท  
เขาคิดอย่างไร เดี๋ยวในบรรทัดต่อมาคงจะมีนะครับ แต่เขาก็แคป (Cap) ไว้คือสูงสุดไม่ให้เกิน  
๔๕ บาทนี่เป็นท่ีมา ถามว่าอย่างไร ถ้าวิ่งอยู่ในส่วนต่อขยายกรุงเทพมหานครนี่ยอม เก็บเงิน  
๑๕ บาทแรกเข้า แล้วสถานีละ ๓ บาท นั่นละครับ ท้ังส่วนต่อขยาย ๑ และ ๒ ทางฝั่งขวา  
ฝั่งซ้ายเช่นเดียวกัน ขึ้นในส่วนตัวเองนี่แรกเข้า ๑๕ บาท เสียค่าสถานีละ ๓ บาท แต่แคป  
(Cap) ไว้สูงสุดไม่ให้เกิน ๔๕ บาท ๒ ทาง ตรงกลาง ๔๔ บาท เป็นของบีทีเอส (BTS) เขา  
แต่ถ้าท่านบอกว่าเดินสุดสายหมายความว่าเดินจากจังหวัดปทุมธานีข้ามกรุงเทพมหานคร  
แล้วไปสมุทรปราการ ๓ จังหวัดเลย สูงสุดเลย ถ้าเดินข้ามนี่ค่าแรกเข้าเสียทีเดียว  
ท่านอย่าเข้าใจเลยว่าเก็บตรงไหน แต่สรุปแล้วเก็บครั้งเดียว ๑๕ บาท ผมก็เขียนภาพให้เห็น 
ง่าย ๆ เลยว่าในส่วนต่อขยาย จาก ๔๕ บาท เหลือ ๓๐ บาท เดินสูงสุดสุดสายตรงกลางเขา  
๔๔ บาท ทางขวาต่อขยาย ๑ กับ ๒ ไม่มีค่าแรกเข้าแล้ว เพราะเขาเก็บตรงกลางไปแล้ว 
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ก็จะเหลือ ๓๐ บาท ๓๐ บาทหัวท้ายเป็น ๖๐ บาท บวกตรงกลาง ๔๔ บาท เป็น ๑๐๔ บาท  
ขาดทุนหรือไม่ ขาดทุนถึงปี ๒๕๗๒  ๓๐,๐๐๐ กว่าล้านบาท จากประมาณการนะครับ  
ดูสไลด์ (Slide) ต่อไป ผมยังไม่ทราบ เพราะท่านนายกรัฐมนตรีบอกให้หารือ ผมเรียนยืนยัน 
เราให้นโยบายเขาได้ เราไปสั่งเขาไม่ได้ เขาก าลังคุยกับสภาว่าเขาจะท าอย่างไรได้ ถ้าเขาลด  
กว่านี้ มันขาดทุนมากกว่านี้แล้วจะท าอย่างไร เขาต้องไปหาทางท่ีจะแก้นะครับ อันนี้มาจาก  
เมเนเจอร์ ออนไลน์ (Manager Online) ผมไม่ได้คิดเองนะครับ ผมเอามาอันเดียว เขาท าไว้ 
หลายอัน นี่ ๑๐๔ บาทตลอดสาย ถ้าจะมีคนเอาไปเทียบเองก็มีเหตุผลหน่อย อันนี้ ๗๐ บาท 
ของรถเมล์ ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
               - ๓๓๐/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๓๔ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ    วัชรี ๓๓๐/๑ 
 
ท่านต้องต่อเวลาลองขึ้นต่อเอาเองนะ ท่านต่อรถเมล์นี่ ๗๐ บาท อันนี้เขา ๑๐๔ บาท ท่านก็ดู 
เป็นพื้น ๆ ไว้ก็แล้วกันนะครับ แต่ ๑๐๔ บาทสภากรุงเทพมหานครคงต้องพิจารณา เพราะว่า 
โดยกฎหมายแล้วมีค าสั่งให้ผู้ว่ากรุงเทพมหานครไปก าหนดราคาได้ มันมีข้อบัญญัติตัวนี้ 
มาก่อนอยู่ พอเขาไปออกมันก็ผูกพันกับสภาว่าถ้าขาดทุนสภาก็คงต้องรับรู้ ผมไม่ทราบว่า 
ผลจะออกมาเป็นอย่างไร ข้ามสไลด์ (Slide) ของซีพีไอ (CPI) ไปเลย เพราะไม่ได้พูดนะครับ  
๒ อันซีพีไอ (CPI) ข้ามไปเลยครับ เรื่องของมีการพูดเหมือนกันว่าท าไมบีทีเอส (BTS)  
เดินของตัวเองถูก ท าไมมาเดินท่ีนี่แพง เขาไปจับตัวเลขมาจากบีทีเอสกิ๊ฟ (BTSGIF) ก็คือ 
กองทุนท่ีเขาไปออกกองทุน ตอนไปออกกองทุนนี่เขาไปก าหนดว่าจะก าหนดค่าโดยสาร 
เท่านั้นเท่านี้ แล้วค่าใช้จ่ายในการเดินรถเท่านั้น เท่านี้ เขาไม่ได้คิดค่าราง เพราะฉะนั้น 
ค่าเดินรถของเขาถูก แต่ในส่วนต่อขยายต้องแพง เพราะว่าจะต้องเช่ารถด้วย อย่างท่ีผมเรียนแล้ว  
นั่นคือค่าโดยสารท่ีค่าจ้างเดินรถถึงต่างกัน เพราะมีการพูดกันผมก็พูดเลยไปให้ด้วยนะครับ 
  ในส่วนต่อไปรายได้เชิงพาณิชย์ ผมเข้าใจว่าเดี๋ยวคงจะมีคนทักนะครับ ผมคง 
ข้ามเลยก็แล้วกัน ไปดูสไลด์ (Slide) เปรียบเทียบค่าโดยสารต่างชาตินะครับ เพราะมีการพูดกัน  
ค่าโดยสารกับต่างชาติเวลาท่านเทียบถ้าจะให้ประชาชนเราเข้าใจ แล้วก็เป็นความรู้ในอนาคต 
เราจะได้ไปไล่นายทุนท้ังหลายได้ถูกนะครับ ผมไม่ได้เข้าข้างใครเรียนยืนยันนะครับ ถ้าไปดู 
ค่าโดยสารเฉย ๆ สีน้ าเงินบางทีก็ดูต่ า สายสีน้ าเงินคือท่ีเขาเก็บกันจริงในโลกนี้มันก็ดูต่ า  
แต่สี ๆ นั่นคือรัฐเขาจ่ายให้ท้ังนั้นเขาซับซิไดซ์ (Subsidize) ให้ท้ังนั้นของเราไม่มี ถ้าใครได้รับ 
ซับซิไดซ์ (Subsidize) ท่านลองนึกภาพนะครับ ลองนึกภาพแบบว่าถ้ากรุงเทพมหานคร 
รับรางมาแล้วรัฐจ่ายให้ค่าโดยสารลงไปได้ ไม่ต้อง ๑๐๔ บาท ลงไปต่ ากว่านี้ก็ได้ อีกเท่าไร 
ก็ได้ แต่เขาต้องไม่มีภาระหนี้ ๕๐,๐๐๐ กว่าล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยปีละพันล้านบาท  
๑๐ ปีหมื่นล้านบาท เขาต้องไม่มีภาระหนี้มันก็ลงได้คือรัฐให้ แต่อันนี้รัฐไม่ได้ให้ เส้นนี้ก็จะเป็น 
เส้นประวัติศาสตร์ท้ังส่วนหลักและส่วนต่อขยายสร้างเองท้ังหมด รัฐไม่ได้สร้าง ท่านจะไป 
พูดถึงเมื่อสักครู่นี้เน็ต โกรว์ท (Net growth) แหมผมไม่อยากแสดงภูมินะเอาเถอะ ท่านพูดไป  
เน็ต โกรว์ท (Net growth) เอาละครับ ตอนนี้เอาเป็นว่าค่าโดยสารเปรียบเทียบนี่ต้องดูว่า 
รัฐอุดหนุนหรือไม่ ดูเราก็อยู่ประมาณเขา ถ้ารัฐไม่สนับสนุนเราต่ ากว่าเขา ถ้ารัฐไม่สนับสนุนเลย  
ส่วนอันนี้เอามาจากต่างประเทศ ไม่ได้คิดเองนะครับ ผมก็เรียนท้ังหมดนี่ว่าสรุปแล้วในขณะนี้ 
รัฐบาลได้พยายามจะหาทางแก้ปัญหาตรงนี้ให้ได้ โดยยึดอยู่บนผลประโยชน์ของประเทศชาติ  



๗๓๕ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ    วัชรี ๓๓๐/๒ 
 
ประชาชน และเอกชนเป็นธรรม ผลการเจรจามาแล้ว ผมก็ดีใจท่ีท่านรัฐมนตรีคมนาคม  
ขออนุญาตเอ่ยนาม ท่านศักดิ์สยาม ท่านติง นั่นละคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของ ครม. ว่าตัดสินใจไป 
ถ้าจบแล้วก็แสดงว่าน่าจะต้องถูกต้อง ในขณะเดียวกันถ้ามันจะผิด ครม. ก็คงไม่ยอม  
เพราะมันติดคดีทุกคน ผมก็ดีใจว่านั่นคือความศักดิ์สิทธิ์ของ ครม. ว่ามีการท าแล้วไปเข้า ครม.  
ไม่ได้มีการขัดกันผมถือว่าดี ผมเองก็คงจะชอบท่านศักดิ์สยาม ขออนุญาตเอ่ยนาม เพราะว่า 
ถ้าผิดผมคงโดนคดีด้วย แต่ท่านศักดิ์สยามไปท้วงไปติงแล้วถ้าอธิบายความไม่ได้ ครม. เขาบอก 
ไม่เห็นชอบ ผมก็รอดด้วย ขอให้ประชาชนเข้าใจว่าท่ีไปท่ีมามันมีปัญหาแล้วเขาหาทางแก้ 
ท่านเห็นหรือไม่ ท่านจะแก้ด้วยร่วมทุนท าไม่ได้ท่ีบอกเมื่อสักครู่นี้ ท่านท าได้อีก ๕ ปี ๓ ปีโน่น  
หนี้ตอนนี้ท่ีเกิดขึ้นมาไม่มีใครแก้ ผิด ถูก ตามกฎหมาย ครม. ต้องพิจารณา ประชาชนอย่าได้ 
กังวลนะครับ ผมคิดว่าท่าน ส.ส. ท้วงดีไหม สุดยอด ผมได้มีโอกาสมาชี้แจง ไม่เช่นนั้น 
พูดกันไปคนละทาง สองทางไม่รู้เรื่องนะครับ ผมก็เรียนให้ฟังท้ังหมดมีเร่ืองเพียงแค่นี้ครับ 
 

- ๓๓๑/๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๓๖ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ         กุลนิษฐ์ ๓๓๑/๑ 
 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  เชิญครับ 
   นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร (มหาสารคาม)  :  กราบเรียนท่านประธานท่ีเคารพ  
ผมก็ขอใช้ตามข้อบังคับ ข้อ ๗๑ ครับ กราบเรียนท่านประธานท่ีเคารพครับ กระผม นายยุทธพงศ์  
จรัสเสถียร ส.ส. จังหวัดมหาสารคาม พรรคเพื่อไทย ท่านประธานครับ ผมได้ฟัง 
ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านได้ตอบ แต่ผมขอกราบเรียนท่านประธานครับ  
คือมันไม่ค่อยจะตรงกับค าถามท่ีผมได้อภิปรายไป แต่ก็ไม่เป็นไร ท่านเป็นผู้หลักผู้ใหญ่  
ผมให้ความเคารพท่าน ประเด็นหนึ่งครับท่านประธาน ก็คือรถไฟฟ้าท่ีวิ่งจากไข่แดงไปปากน้ า  
แล้วจากปากน้ าวิ่งมาไข่แดง แล้วก็จากไข่แดงท่ีอยู่ใน พ.ร.บ. ร่วมทุนวิ่งไปคูคต ปทุมธานี  
ท่าน มท. ๑ บอกว่าเป็นรถใครท่านก็ไม่รู้นะครับ ขบวนวิ่งไปวิ่งมา ท่ีผมชี้ให้เห็นว่ารถคันนี้  
ตอนอยู่ในไข่แดง มันอยู่ใน พ.ร.บ. ร่วมทุน แล้วก็ขบวนเดียวกันวิ่งออกไปนอกไข่แดง มันจะ 
ไม่เป็น พ.ร.บ. ร่วมทุนได้อย่างไร ตรงนี้มันผิดกฎหมาย ซึ่งท่าน มท. ๑ วันนี้ถือว่าท่านทราบ 
แล้วนะครับว่ามันผิดกฎหมายเร่ือง พ.ร.บ. ร่วมทุน ท่านต้องไปท าให้ถูกเสีย  
   เรื่องท่ี ๒ ถ้าท่านบอกว่า กทม. ไม่มีเงิน แล้วไม่มีปัญญาจะจ่ายหนี้ ผมมี 
เอกสารครับท่านประธาน ผมสั้น ๆ นิดเดียวครับ ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร ผู้ว่าอัศวิน  
ออกไว้เรียบร้อยแล้ว เรื่องการกู้เงินเพื่อใช้ในการโอนทรัพย์สินและหนี้สินของโครงการ 
รถไฟฟ้าสายสีเขียวช่วงหมอชิต สะพานใหม่ คูคต และแบริ่ง สมุทรปราการ ปี ๒๕๖๑  
ก็คือเขียวเหนือกับเขียวใต้ ลงวันท่ี ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ พลต ารวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง  
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คือกรุงเทพมหานครมีความพร้อมท่ีจะไปจ่ายหนี้ให้กับ รฟม.  
ออกเป็นข้อบัญญัติเรียบร้อย ผ่านสภากรุงเทพมหานครเรียบร้อย แต่ตรงนี้ท่าน มท. ๑  
กลับบอกว่าไม่มีปัญญาจะไปจ่ายหนี้ แสดงว่าท่าน มท. ๑ ต้องไปไล่เช็กบิลผู้ว่าอัศวินนะครับ  
ไม่มารายงานท่าน  
   ประเด็นท่ี ๓ คือผมก็ถามเรื่องรถไฟฟ้า แต่เห็นท่าน มท. ๑ ไปตอบผม 
เรื่องโรงบ าบัดน้ าเสียอะไรก็ไม่รู้ครับ ผมก็ต้องกราบเรียนอย่างนี้ว่าประเด็นของผมเอาให้ชัด ๆ  
เลยนะครับท่านประธาน ผมบอกว่ามีการหนี พ.ร.บ. ร่วมทุน แล้วท่าน มท. ๑ ท่านก็ชี้แจง 
บอกว่าค าส่ัง ม. ๔๔ ท่ี ๓/๒๕๖๒ ให้มีคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่งมาเจรจา เหมือนกันกับ 
คณะกรรมการ พ.ร.บ. ร่วมทุน เหมือนกันเลย ผมชี้อย่างนี้ครับท่านประธาน มันจะเหมือนกัน 
ได้อย่างไรครับ กราบเรียนท่านประธานผ่านไปยังท่าน มท. ๑ ผ่านไปยังบิ๊กตู่ นายกรัฐมนตรีด้วย  



๗๓๗ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ         กุลนิษฐ์ ๓๓๑/๒ 
 
คณะกรรมการ พีพีพี (PPP) ชาติ มีบิ๊กตู่ มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน แต่คณะกรรมการท่ี  
มท. ๑ ตั้งนี้มีบิ๊กฉิ่งเป็นประธาน ฉัตรชัย พรหมเลิศ กับพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
มันจะเหมือนกันได้อย่างไร นายกรัฐมนตรีกับปลัดกระทรวงมหาดไทยมันจะเหมือนกันได้ 
อย่างไรครับ มันคนละเรื่อง คนละเบอร์ครับ แล้วค าถามผมบอกว่าสุดท้ายนี้ท่านไปออก  
พ.ร.บ. ร่วมทุน มีนาคม ๒๕๖๒ ไว้ท าไม เมื่อท่านออก พ.ร.บ. ร่วมทุนแล้วท่านไม่ปฏิบัติตาม  
พ.ร.บ. ร่วมทุน ให้ไปยกเว้นกฎหมาย อย่างนั้นไปฉีกกฎหมายท้ิงเถอะครับ นี่ละครับ คือสิ่งท่ี 
ผมต้องเรียนท่านประธาน  
   แล้วสุดท้ายท่านประธานครับ ท่านไปพาดพิงรถไฟฟ้า รฟม. ท่ีท่านบอกว่า  
๔๒ บาท มันแพง ของท่านถูก ท่านรัฐมนตรีศักดิ์สยามอยู่ไหนครับ สายสีน้ าเงินท่ีพูด  
๔๒ บาทนีท่่านรัฐมนตรีศักดิ์สยามต้องมาชี้แจงว่ามันแพงจริงไหม ขอบคุณครับ  
   (นายสายัณห์ ยุติธรรม ได้ยืนและยกมือขึ้น) 
   นายสายัณห์ ยุติธรรม (นครศรีธรรมราช)  :  ท่านประธานครับ  
   นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร (มหาสารคาม)  :  ประท้วงอะไรอีกล่ะ อยากมี 
รถไฟฟ้าหรืออย่างไร  
   นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  เชิญครับ 
   นายสายัณห์ ยุติธรรม (นครศรีธรรมราช)  :  ไม่ได้ประท้วงครับ ขอเรียน 
ท่านประธานครับว่าอภิปรายจบแล้ว แล้วก็ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติก าลังโต้วาทีอยู่ครับ 
   นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร (มหาสารคาม)  :  โต้วาทีอย่างไรครับ ผมก าลัง  
มาไล่นายกรัฐมนตรี ไล่ มท. ๑ 
    นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ไม่ครับ อย่าไปเถียงครับ  
อนุญาตให้ประท้วงครับ 
   นายสายัณห์ ยุติธรรม (นครศรีธรรมราช)  :  ผมขออภิปรายประท้วง 
ในข้อ ๖๙ ครับ 
   นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ประท้วงเรื่องอะไรครับ 
   นายสายัณห์ ยุติธรรม (นครศรีธรรมราช)  :  เนื่องจากท่านสมาชิกท่านนี้ 
หมดเวลาอภิปรายแล้วก็มาอภิปรายอีกครับ 
 



๗๓๘ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ         กุลนิษฐ์ ๓๓๑/๓ 
 
   นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  เขามีสิทธิครับ ขออนุญาตแล้ว 
มีสิทธคิรับ แล้วเดี๋ยวท่านรัฐมนตรีก็มีสิทธิท่ีจะตอบต่อไปครับ ไม่เป็นประท้วงหรอกครับ 
   นายสายัณห์ ยุติธรรม (นครศรีธรรมราช)  :  คือใส่ร้ายเมื่อสักครู่นีค้รับ  
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ประเดี๋ยวท่านรัฐมนตรี 
ชี้แจงครับ 
   นายสายัณห์ ยุติธรรม (นครศรีธรรมราช)  :  ผมเข้าใจแล้วครับ 
    นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  เชิญ 
 

- ๓๓๒/๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๓๙ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ     จันทร์ยุคล ๓๓๒/๑ 
 
  นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร (มหาสารคาม)  :  กราบเรียนท่านประธานท่ีเคารพ 
ผมสั้น ๆ สรุปแล้วครับ กระผม นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
จังหวัดมหาสารคาม พรรคเพื่อไทย ท่านประธานครับ ผมฝากท่านประธานไปยังท่าน มท. ๑ 
ไปถึงท่านนายกรัฐมนตรีครับ เรื่องนี้ท่านก็รู้อยู่แก่ใจครับว่ามันผิด พ.ร.บ. ร่วมทุน มันผิด 
ตั้งแต่สมัยคุณชายสุขุมพันธุ์ไปเซ็นสัญญาจ้างวิ่ง ท้ัง ๆ ท่ีมันเป็นทรัพย์สินของ รฟม. แล้วท่านก็รู้  
วันนี้ท่านจะถือว่าท่านไม่รู้ไม่ได้ ผู้ว่าอัศวินก็รู้ ท่านก็รู้ นายกรัฐมนตรีก็รู้นะครับ ท่านไปแก้ไข 
ให้มันถูกเสีย ถ้าท่านไม่ท าอะไร สุดท้ายมันเหมือนมะเร็งร้ายครับ จากอัศวินมันก็มาถึงบิ๊กป๊อก  
จากบิ๊กป๊อกก็ไปถึงบิ๊กตู่ สุดท้ายท่านก็ต้องไปศาลรัฐธรรมนูญ ขอบคุณครับ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ท่านรัฐมนตรีมีสิทธิท่ีจะ 
ชี้แจงครับ เชิญเลยครับ 
  พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย)  :  ขออนุญาต 
ท่านประธานครับ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  เชิญเลยครับ 
  พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย)  :  กราบเรียน 
ท่านประธานรัฐสภาท่ีเคารพอย่างสูง เรียนสมาชิกผู้ทรงเกียรติและพี่น้องประชาชน ก็คงได้ทราบ 
การอภิปรายแล้วนะครับว่าทางสภามีความห่วงใยอย่างไรนะครับ ผมก็เรียนสรุปอีกครั้งหนึ่งว่า 
จะมีเหตุผลในการท าอย่างไรก็เป็นเรื่องหนึ่ง จะต้องให้ถูกกฎหมายอย่างไรก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง  
ท้ังหมดนี่ ครม. เป็นคนตัดสินใจนะครับ ท่านคงไม่ใช่บอกให้ผมท าอะไรตอนนี้ เพราะว่า  
เป็นหน้าท่ีของ ครม. เมื่อ ครม. ท าแล้วก็ต้องรับผิดชอบนะครับ ตรงไหนถูกกฎหมาย  
ผิดกฎหมาย ต้องได้ค าตอบหมดก่อนนะครับ แต่เรียนยืนยันว่าเพื่อแก้ปัญหา แล้วไม่เอื้อ 
ประโยชน์ให้ใคร ให้ค านึงถึงประโยชน์ของประเทศชาติ ประชาชน  แล้วเป็นธรรม 
กับผู้ประกอบการนั่นคือค าตอบท่ีอยากจะเรียน ผมไม่ได้บอกว่าจะเป็นอย่างไร เพราะว่า 
อ านาจอยู่ ท่ี ครม. ครม. เขาต้องไปดูหมดท่ีมีคนท้วงเป็นอย่างไร ก็เรียนให้ประชาชน 
ได้เข้าใจ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ผมขออนุญาตนิดเดียวนะครับ  
โดยท่ีคุณยุทธพงศ์ครับ ผมฟังอยู่ข้างนอกนะครับ การเอ่ยชื่อบุคคล แล้วก็อดีตผู้ว่าราชการ 
กรุงเทพมหานคร แล้วก็ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครปัจจุบัน ๒ ท่าน ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร 



๗๔๐ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ     จันทร์ยุคล ๓๓๒/๒ 
 
นี่ก็จะไม่ไปยุ่งเกี่ยว แต่ว่าประเด็นท่ีท่านยุทธพงศ์ได้พูดถึงหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ บริพัตร  
ท่ีไปท าข้อตกลงอะไรก็ตามนะครับ แล้วใช้ค าว่า เข้าใจว่าเมา ผมหารือว่าควรถอนไหมครับ 
  นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร (มหาสารคาม)  :  ขออนุญาตครับ กราบเรียน 
ท่านประธานท่ีเคารพครับ กระผม นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
จังหวัดมหาสารคาม พรรคเพื่อไทย กราบเรียนท่านประธานครับ ผมได้ถอนไปแล้วครับ 
ได้ถอนตอนขณะนั้นไปแล้วครับ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ครับ ขอบคุณครับ 
  นายยุทธพงศ์  จรั ส เสถี ยร  (มหาสารคาม )   :  ท่ านประธานครับ 
ด้วยความเคารพครับ เพราะว่าท่านเป็นหัวหน้าพรรคเก่าผม ขอบคุณครับ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ผมไม่อยากให้มีปัญหา 
ด้วยกันนะครับ ขอบคุณมากครับ ต่อไปท่านผู้อภิปรายท่านต่อไป คุณสรุเชษฐ์ ประวีณวงศ์วุฒิ  
ขอเชิญครับ 
  นายสุรเชษฐ์ ประวีณวงศ์วุฒิ (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ครับ กราบเรียน 
ท่านประธานสภาท่ีเคารพ ผม สุรเชษฐ์ ประวีณวงศ์วุฒิ สมาชิกผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ 
พรรคก้าวไกล ก่อนท่ีผมอภิปรายนะครับ เมื่อสักครู่นี้ผมได้ฟังท่านนายกรัฐมนตรีพูดถึง 
เร่ืองสายสีเขียว แล้วก็ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เพ่ิงอธิบายเกี่ยวกับสายสีเขียว 
ผมก็อยากให้ท่านตั้งใจฟังนะครับ ถึงแม้ท่านนายกรัฐมนตรีไม่ได้อยู่ในห้องนี้ แต่ท่านอยู่ใน  
ห้องรับรองก็ขอให้ตั้งใจฟัง เพราะสิ่งท่ีผมจะพูดนี่มันจะเกี่ยวข้องโดยตรงกับสายสีเขียว  
แต่ผมจะพูดในภาพท่ีมันใหญ่กว่านั้นนะครับ ก็คือผมจะพูดถึงเรื่องของกระบวนการ ๓ ป. 
ท่ีมันเกี่ยวข้องกับปัญหาค่ารถไฟฟ้าแพง แล้วผมจะยกตัวอย่างในกรณีของสายสีเขียว 
แล้วก็สายสีส้ม วันนี้ผมจึงขออภิปรายไม่ไว้วางใจ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ตามญัตติ 
ท่ีบอกว่าบริหารราชการแผ่นดินล้มเหลว ผิดพลาด บกพร่องอย่างร้ายแรง ไร้ประสิทธิภาพ  
ไร้ภูมิปัญญา ไร้ความสามารถ ปล่อยปละละเลยให้มีการทุจริตเพื่อสร้างความร่ ารวย มั่งคั่ง 
ให้กับตนเองและพวกพ้อง  
  (เจ้าหน้าท่ีด าเนินการเปิดพรีเซนเทชัน) 
  นายสุรเชษฐ์ ประวีณวงศ์วุฒิ (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  แล้วก็จะเกี่ยวเนื่องไปถึง  
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่ีดูแลสายสีเขียวนะครับ  



๗๔๑ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ     จันทร์ยุคล ๓๓๒/๓ 
 
ในข้อหาท่ีว่าบริหารราชการแผ่นดินโดยมิได้ค านึงถึงผลประโยชน์ของชาติ ใช้อ านาจต าแหน่ง 
หน้าท่ีในการแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตัวเองและพวกพ้อง รวมถึงท่านศักดิ์สยาม ชิดชอบ  
ท่ีบริหารราชการแผ่นดินโดยเห็นแก่ผลประโยชน์ของตัวเองและพวกพ้อง เอื้อประโยชน์ให้กับ 
กลุ่มทุนผูกขาด อันนี้เป็นข้อกล่าวหา แล้วผมก็จะชี้แจงอภิปรายให้ฟังนะครับว่ามันเกิด 
อะไรขึ้น ส่วนจะจริงเท็จอย่างไรก็อย่างท่ีเมื่อสักครู่นี้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
บอกนะครับ เราก็กล่าวหา เราก็ท าหน้าท่ีของเราใช่ไหมครับ ส่วนท่านท่ีเป็นรัฐมนตรีก็ชี้แจง 
แล้วก็ให้ประชาชนทางบ้านตัดสินนะครับว่าใครท าเพ่ือประชาชน ใครท าเพื่อใคร --------------- 
 
               - ๓๓๓/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๔๒ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ  กรณ์กาญจน์ ๓๓๓/๑ 
 
เพราะฉะนั้นสิ่งท่ีผมจะอภิปรายวันนี้ก็คือสิ่งท่ีผมเรียกว่ากระบวนการ ๓ ป กับปัญหา 
ค่ารถไฟฟ้าแพง ก่อนท่ีผมจะอภิปรายผมขอบอกท่านประธานอย่างนี้นะครับว่าผมเห็นด้วย 
กับการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ แล้วนั่นก็เป็นหนึ่งในนโยบายหลักตั้งแต่สมัยผมอยู่ 
พรรคอนาคตใหม่ แล้วตอนนี้เป็นพรรคก้าวไกลนะครับ แต่ผมไม่เห็นด้วยกับหลายสิ่งท่ีรัฐบาล 
ก าลังท า โดยเฉพาะการหากินกับการสร้างรถไฟฟ้า แล้วก็ทิ้งปัญหาไว้มากมาย ซึ่งเดี๋ยวผมจะ 
เจียระไนรายละเอียดให้ท่านฟังนะครับว่ามันคืออะไร แล้วผมอยากให้ท่านตั้งใจฟัง เพราะผม 
ไม่อยากให้ท่านท าตัวเหมือนท่ีผ่าน ๆ มา อย่างเช่นเมื่อวานนี้มีเพื่อน ส.ส. พรรคก้าวไกล  
อภิปรายเรื่องทุจริตในกองทัพ แทนท่ีท่านจะมาตอบค าถามว่ามันไม่ทุจริตอะไรอย่างไรนี่  
กลับไปกล่าวหาว่าพรรคก้าวไกลไม่ชอบทหาร ซึ่งมันไม่ใช่นะครับ อย่างกรณีนี้ก็เหมือนกันว่า 
มันไม่ใช่ว่าผมไม่เห็นด้วยท่ีจะไม่ให้ท่านสร้างอย่างเดียว ขัดขวางการพัฒนา ไม่ใช่นะครับ  
ผมเห็นด้วยกับการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ แต่ผมไม่เห็นด้วยกับหลายสิ่งท่ีท่านท า  
แล้วเวลาเราพูดถึงขนส่งสาธารณะนี่มันไม่ได้มีแต่รถไฟฟ้า หนึ่งในนั้นในหลาย ๆ ปัญหา 
ท่ีมันเกิดขึ้นนี่ก็คือปัญหาค่ารถไฟฟ้าแพงอย่างท่ีทุกท่านทราบนะครับ แล้วมันก าลังจะแพงขึ้นอีก 
เพราะว่ารัฐบาลสร้างแบบไม่คิด อย่างเมื่อสักครู่นี้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  
ก็บอกเองนะครับ มันจะขาดทุนอื้อซ่าแล้วจะเอาเงินจากไหนมาอุดหนุน ผมจะเล่าให้ฟัง 
ท่านดูรูปนี้ครับ รูปนี้คืออะไร แกนนอนนี่คือระยะทาง ส่วนแกนตั้งคือค่าโดยสาร แล้วนี่เป็น 
ค่าโดยสารท่ีปรับ พีพีพี (PPP) แล้วนะครับ อันนี้เป็นรีเสิร์ช (Research) จากทางทีดีไอ (TDI)  
ค าว่า พีพีพี (PPP) ก็คือเพอร์เชสซิง พาวเวอร์ พาริตี (Purchasing Power Parity) คือพูดง่าย ๆ  
ปรับอ านาจการซื้อให้เป็นเงินบาทให้เรารู้สึกได้ คือตัดเรื่องค่าครองชีพ เรื่องอัตราค่าเงิน  
อะไรไปแล้ว แต่นี่เป็นค่าโดยสารท่ีคนรู้สึกได้ ดูตัวอย่างกันนะครับในลอนดอนกับปารีส  
เขาใช้ระบบค่าโดยสารท่ีคงท่ีในแต่ละโซน (Zone) คือถ้าอยู่ในโซน (Zone) จะเดินทางใกล้ไกล 
กี่สถานีใช้ค่าโดยสารคงท่ี ในโตเกียวกับในสิงคโปร์คล้าย ๆ บ้านเราก็คือคิดค่าโดยสาร 
ตามระยะทาง แต่เขาไม่มีค่าแรกเข้าซ้ าซ้อนนะครับ แต่พี่ไทยเรานี่เราไม่ได้เอาประชาชน  
เป็นตัวตั้งนะครับ เราผู้ประกอบการเป็นตัวตั้ง แล้วเราก็มองปัญหาเป็นสาย ๆ แบ่งเค้ก (Cake) 
เป็นราย ๆ ไม่ได้มองแบบเป็นระบบ แล้วก็ไร้มาตรฐานด้วยนะครับ บางโครงการสนับสนุน 
ท่ีท่านบอกว่างานโยธาบางโครงการสนับสนุนมาก บางโครงการสนับสนุนน้อย ไม่ได้มีกลไกว่า 
เอาจากเส้นท่ีก าไรมาชดเชยเส้นท่ีขาดทุนอะไร อย่างไร แล้วแต่เจรจาครับ เส้นนี้ตกลงกับเจ้านี้  
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ถ้าเกิดคลิก (Click) กันก็ให้เขาเยอะหน่อย ไม่คลิก (Click) กันก็ให้น้อยหน่อยหรือเปล่าครับ  
มันก็ต้องเอามาดูใช่ไหมครับ แต่ผลท่ีเกิดขึ้นท่ีเห็นได้ชัดนี่คือค่าโดยสารในเมืองไทยนี่มันแพงครับ  
แล้วมันก็มีค่าแรกเข้าซ้ าซ้อน แล้วไม่ใช่ว่าท่านมองว่าสายสีเขียวมี ๓ ตอนเป็น ๓ สาย  
ไม่ใช่นะมันคือ ๑ สายครับ ท่านต้องพูดถึงค่าแรกเข้าซ้ าซ้อนเมื่อไปสายสีอื่น อย่างจะไป 
เชื่อมต่อกับสายสีชมพู สีเหลือง สีแดง สีอะไรต่าง ๆ นี่มันต้องจ่ายค่าแรกเข้าครั้งเดียวนะครับ  
นอกจากนั้นพอผลาญไปกับโครงการขนาดใหญ่เยอะกันไปหมดนี่ ก็ละเลยท่ีจะไปพูดถึงว่า 
แล้วคุณจะเข้ามาถึงสถานีได้อย่างไรครับ ระบบฟีดเดอร์ (Feeder) ระบบเส้นเลือดฝอยท่ีจะ 
พาคนมาสถานี ทุกวันนี้หาคนต้องจ่ายค่าวินมอเตอร์ไซค์ ค่าแท็กซี่ (Taxi) กว่าจะถึงสถานี  
สุดท้ายคนก็มาใช้น้อยสิครับ แล้วก็เปลี่ยนแปลงยากอย่างท่ีท่านทราบคือไปผูกไว้ด้วยสัญญา  
๓๐ ปี แล้วก็ใช้พีพีพี เน็ต คอสต์ (PPP Net Cost) จะไปแก้ไขสัญญาอะไรก็ยาก เราจะไปแก้ 
สัญญาทีหลังนี่มันก็มีปัญหาอีก คือถ้าเอกชนเขาไม่ก าไรเขาก็ไม่ยอมแก้ครับ แต่โชคดีท่ี 
ประชาชนตื่นรู้ พักหลังนี่ประชาชนเริ่มมีประชาธิปไตย เริ่มรู้จักสิทธิเสรีภาพมาเรียกร้อง  
ก็เลยเกิดการยับยั้งการขึ้นราคาสายสีเขียวซึ่งมันก็แพงไปจริง ๆ ครับ ท่านตั้งมา ๑๕๘ บาท  
แล้วต่อมาพอคนมาโวยก็เหลือ ๑๐๔ บาท ก็แพงอยู่ดีนะครับ ฉะนั้นมันแพง แล้วแพงกว่า 
ประเทศอื่นมากนะครับ แล้วเดี๋ยวผมจะเจียระไนปัญหาสายสีเขียวให้ท่านฟังในมุมมองของผม 
นะครับ ฉะนั้นรถไฟฟ้านี่ดีจริงไม่ได้เถียงนะครับ แต่มันใช้เงินเยอะมากมันต้องมีคนจ่าย  
รถไฟฟ้านี่เราก าลังพูดถึงสายละประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ ล้านบาท โดยเฉลี่ยตกท่ีกิโลเมตรละ  
๒,๐๐๐-๙,๐๐๐ ล้านบาท เทียบกับรถเมล์ไฟฟ้านี่คันละประมาณ ๓-๑๐ ล้านบาทเท่านั้นเอง  
คือพูดง่าย ๆ ท่านจะสร้าง ๑๐ สาย ถ้าท่านไม่สร้างสายหนึ่งประหยัดเงินได้แสนล้านบาท 
มันแก้ปัญหาระบบเชื่อมต่ออะไรท้ังหมดในกรุงเทพฯ ได้เลยครับ ท าทางเท้าให้สะดวกสบาย 
น่าอยู่น่าเดิน ท าทางเชื่อมแบบฝนตกแล้วหัวไม่ปียกอะไรอย่างนี้มันท าได้เยอะแยะไปหมด 
เงินมหาศาลขนาดนั้น แต่คุณประยุทธ์อนุมัติไปแล้ว ๕๐๘,๖๐๙ ล้านบาท ส าหรับรถไฟฟ้า 
ในกรุงเทพฯ เท่านั้นนะครับ ละเลยหัวเมืองอื่น ๆ ท่ัวประเทศเลยนะครับ ---------------------- 
 

- ๓๓๔/๑ 
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โคราชท าอย่างไร อุดรธานี ขอนแก่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ อุบลราชธานีต่าง ๆ ท่ัวประเทศ 
ท่ีเป็นหัวเมืองขนาดใหญ่ท่ีมีระบบขนส่งสาธารณะได้แล้วนี่ แต่ท่านมาผลาญเงินกับโครงการ 
ในกรุงเทพฯ นี่ ๕๐๐,๐๐๐ กว่าล้านบาท ๕๐๐,๐๐๐ กว่าล้านบาทเยอะขนาดไหน งบลงทุน 
ของประเทศท้ังปีนะครับ นี่ผมเอาตัวเลขมาจากปี ๒๕๖๔ งบล่าสุดนี่ ๕๑๓,๓๗๙ ล้านบาท 
นั่นงบลงทุนทุกเร่ืองของท้ังประเทศนะครับ แต่ท่านใช้เงินกู้ไง แล้วท่านก็กู้เงินแล้วก็มาผลาญ 
กับรถไฟฟ้านี่ ๕๐๐,๐๐๐ กว่าล้านบาทนะครับ และการท่ีท่านวางแผนบริหารจัดการระบบ 
ขนส่งสาธารณะได้อย่างล้มเหลวนี่มันก็ท าให้คนมาใช้น้อย โครงการก็ไม่คุ้มค่า แต่สุดท้าย 
ภาระมันตกอยู่ ท่ีประชาชนนะครับ คือพูดง่าย ๆ ถ้าใช้ระบบท่ีมันเล็กกว่าแต่ขยาย 
ความครอบคลุมให้มันท่ัวถึง เส้นไหนมากใช้ระบบท่ีใหญ่  เส้นไหนน้อยใช้ระบบท่ีเล็กนี่ 
มันจะคุ้มค่าคุ้มค่ากว่ามากนะครับ แต่การท่ีท่านมองเป็นสาย ๆ แบ่งเค้กเป็นราย ๆ นี่ 
คนอนุมัติเงินรวยครับ ผู้รับสัมปทานนี่รวยครับ แต่ประชาชนต้องมาช่วยกันแบกครับ 
แล้วการบริหารจัดการท่ีมันห่วยนี่ละครับมันท าให้ค่าโดยสารแพง คือท่านอาจะสร้างไปเรื่อย  
ขาดการวางแผนอย่างเป็นระบบ ไม่คิดโครงการใดควรท าก่อนท าหลัง ท่านไม่สนความคุ้มค่าว่า 
เขาคิดมาอย่างไร เชื่อถือได้หรือไม่ ตัวแรกบอกว่าท่ีจะสร้างไปแล้วมันจะคุ้มมันจะเกิด 
นู่นเกิดนี่ แล้วท่านไม่เลือกครับ ท่านจะท าแต่ระบบใหญ่และระบบรองมันมีแอลอาร์ที (LRT)  
บีอาร์ที (BRT) รถเมล์อะไรต่าง ๆ สุดท้ายท่านไม่เหลือ ไม่เหลือเงินส าหรับการปรับปรุง 
การเช่ือมต่อกว่าจะถึงสถานีรถไฟฟ้าจะเอาคนเข้ามาอย่างไร ฉะนั้นการมองปัญหาเป็นสาย ๆ 
แล้วเจรจาแบ่งเค้กเป็นราย ๆ นี่มันเป็นการกระท าท่ีไม่ได้เอาประชาชนเป็นตัวตั้ง  แล้วไปดู 
ประเทศอื่น ๆ ในการพัฒนาระบบรถไฟฟ้าเขาไม่ได้ท าอย่างนี้นะครับ คือรัฐอุดหนุน  
อย่างเมื่อสักครู่นี้ท่านก็บอกว่าปัญหามันคือรัฐอุดหนุนไม่พอ แต่ต่างชาติเขาก็อุดหนุน 
แต่มีเงินน้อยก็อุดหนุนน้อยแล้วค่อย ๆ สร้างไปไม่ใช่จะผลาญไปเรื่อย แล้วสุดท้ายคือ  
ไม่โปร่งใสด้วยครับ อย่างท่ีเมื่อสักครู่นี้ก็เรียนก็คือใช้มาตรา ๔๔ ลัดเลาะการเจรจาอะไรต่าง ๆ 
มันจะมีการเอื้อประโยชน์ให้นายทุน ผู้รับสัมปทานหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับ เพราะฉะนั้น  
อย่าเร่งอนุมัติมั่วซั่วแล้วท้ิงปัญหาไว้เพียบนะครับ ค่าโดยสารแพงนี่มันแพงแค่ไหนมันขึ้นอยู่  
กับท่ีรัฐอุดหนุนอย่างท่ีท่านเข้าใจนี่ละครับ เพราะฉะนั้นถ้าท่านผลาญมากไปก็ไม่เหลือเงิน  
ไปอุดหนุนนะครับ ต้นทุนหลักของระบบรถไฟฟ้ามันแบ่งได้ ๔ ประเภท ๑. ก็คือเวนคืน 
อันนี้รัฐอุดหนุน ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ไม่ใช่เรื่องแปลก ๒. คืองานโยธา งานโยธานี่ส าคัญท่ีสุดเลย  
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แพงท่ีสุด ส าคัญท่ีสุด ถ้ารัฐอุดหนุนน้อยอย่างกรณีสายสีเขียวของท่านรัฐมนตรีว่าการ  
กระทรวงมหาดไทยนี่คือรัฐไม่อุดหนุนมันก็ต้องแพงสิครับ แต่ ในบางสายภายใต้  
กระทรวงคมนาคมรัฐอุดหนุน ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ แล้วก็ไม่มีมาตรฐาน ไม่มีกลไกการค านวณ 
ใช้การต่อรองเป็นเส้น ๆ นี่ครับ ส่วนงานระบบค่าบ ารุงรักษารายปีตลอด ๓๐ ปีท่ีเรียกว่า 
ค่าโอแอนด์เอ็ม O&M (Operation and Maintenance) ก็ยกให้เอกชนเขาไปจัดการ 
เพราะฉะนั้นรัฐนี่ต้องสร้างสมดุลให้ดีครับ คือถ้าสร้างสมดุลไม่ดีนี่ลงทุนผลาญไปเรื่อยนี่ 
ค่ารถไฟฟ้ามันก็ต้องแพงเพราะมันผลักภาระไปให้ประชาชน เพราะรัฐอุดหนุนน้อย 
อย่างท่ีท่านทราบครับ เพราะฉะนั้นการเลือกระบบขนส่งสาธารณะในแต่ละเส้นทางจึงส าคัญมาก  
ถ้าท่านเลือกใหญ่ไปก็แพงไป ผมใช้ภาษาง่าย ๆ นะครับ ถ้าท่านอุดหนุนน้อยไปตั๋วก็ต้องแพง  
เลือกระบบใหญ่ไปตั๋วก็ต้องแพงครับ แล้วตั๋วร่วมนี่มันไม่เกิดสักทีมีแต่โฆษณาเอาหน้าไปเรื่อย  
คือหลาย ๆ คนอาจจะเข้าใจตั๋วร่วมแค่ในเรื่องของความสะดวกสบายนะครับ แต่จริง ๆ  
คุณูปการของตั๋วร่วมมันมีมากกว่านั้นมาก ก็คือในสิ่งท่ีเรียกว่าค่าโดยสารร่วม คือการท่ีจะท า 
อย่างท่ีท่านบอกนี่ค่าแรกเข้าซ้ าซ้อนไม่ให้มี ถ้ามันไม่มีตั๋วร่วมนี่มันเกิดค่าโดยสารร่วมไม่ได้  
มันจะเวฟ (Wave) ค่าแรกเข้าซ้ าซ้อนไม่ได้เพราะว่ามันไม่รู้ว่าคนผ่านจากสายไหนแล้วมาต่อ 
อีกสายหนึ่ง เพราะฉะนั้นมันต้องมีตั๋ วร่วมก่อนนะครับ แต่ตั๋ วร่วมนี่รัฐบาลก็ท าได้ 
อย่างล้มเหลวนะครับ เพราะฉะนั้นถามว่าวันนี้ต่อให้ท่านมีนโยบายชัดเจนท าค่าโดยสารร่วม 
ท่านจะไม่เอาค่าแรกเข้าซ้ าซ้อน ท่านจะท าได้อย่างไร นอกจากเรื่องค่าแรกเข้าซ้ าซ้อน 
เวลาเราพูดถึงค่าโดยสารร่วมนี่มันจะต้องมีประเด็นค่าระยะทางเมื่อข้ามสายด้วยครับ 
อย่างท่ีผมยกตัวอย่างในต่างประเทศ คือท่านจะมองเฉพาะสายสีเขียวไม่ได้นะครับ จะข้ามไป 
สายสีส้ม สายสีเหลืองอะไรต่าง ๆ สมมุติท่านจะวิ่ง ๕ สถานีในสายนี้กับวิ่งไป ๒ สถานีสายนี้  
แล้วข้าม ๓ สถานีไปสายอื่นนี่มันควรจะเหมือนกันครับ ถ้าเอาประชาชนเป็นตัวตั้งนะ  
แต่นี่เราเจรจาแบ่งเค้กเป็นสาย ๆ แบ่งเค้กเป็นราย ๆ แล้วเอาผู้ประกอบการเป็นตัวตั้งไง  
และอีกประเด็นหนึ่งก็คือค่าระยะทางเมื่อข้ามระบบ อันนี้ ไม่ เคยพูดถึงเลยนะครับ  
กระทรวงคมนาคมไม่เคยพูดถึงเลยนะครับ ---------------------------------------------------------- 
 

- ๓๓๕/๑ 
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จริง ๆ เวลาต่อรถเมล์มาแล้วมาต่อรถไฟฟ้า มันควรจะต้องมีการชดเชยนะครับ ไม่ให้เขาต้อง 
มานั่งคิดใหม่กลายเป็นจ่าย ๒ ต่อ แทนท่ีจะเป็นจ่ายรถเมล์ต่อหนึ่งแล้วไปต่อรถไฟฟ้าอย่างนี้  
ก็เลยเกิดรถเมล์วิ่งขนานกับรถไฟฟ้าอย่างทุกวันนี้ครับ แล้วผมเรียนเลยนะครับระบบตั๋วร่วม 
มันไม่มีปัญหาเลยครับทางเทคโนโลยี เทคโนโลยีไม่ใช่ปัญหานะครับ แต่ว่าท่านไม่มีปัญญา  
หรือท่านเกรงใจขาใหญ่ครับมันเลยไม่เกิดเสียที คือประเทศอื่นเขาไประบบแอคเคาท์  เบส  
ทิกเก็ตติง (Account base ticketing) นะครับ ใช้มาตรฐานยูโร มาสเตอร์ วีซ่าการ์ด (Euro  
master visa card) แล้วนี่ คือหมายถึงว่าท่านมีบัตรเครดิต (Credit) ธรรมดาอย่างนี้ครับ 
ท่านเดินไปแตะสายนี้นะครับพอไปอีกสายหนึ่งก็เอาไปแตะอย่างนี้มันก็ใช้ได้เลยครับ  
แต่ของเรานะครับ โฆษณาไปหลายครั้งตอนนี้ต้องถือบัตรหลายใบครับ ท่านถือบัตรแมงมุมนี่ 
ท่านไปใช้เอ็มอาร์ที (MRT) ได้แต่จะข้ามไปใช้บีทีเอส (BTS) ไม่ได้ครับ ถือบัตรหลายใบ 
แถมต้องจ่ายค่าแลกเข้าหลายครั้งครับ แล้วตอนนี้ตั๋วร่วมท่ีว่านะครับเป็นแค่ซากอารยธรรม  
ตั้งอยู่ท่ี รฟม. ครับ ตัวเซ็นเตอร์ เคลียร์ริง เฮาส์ (Center clearing house) ของระบบตั๋วร่วมนี่ 
ทุกวันนี้ไม่ได้ใช้แม้กระท่ังเสียบปลั๊กนะครับ อันนี้ผมไปถ่ายเองกับมือเลยครับ คือคนอนุมัติ 
รวยนะครับ ประชาชนจ่ายแต่ใช้ไม่ได้ครับ เสียเงินฟรีไป ๖๔๘ ล้านบาท และเป็นโครงการ 
ท่ีล้มเหลวโดยสิ้นเชิงครับ แต่โฆษณาเอาหน้าไปหลายครั้งประชาชนทางบ้านน่าจะเคยได้ยิน 
บัตรแมงมุม หากบัตรแมงมุมเสร็จมันดีกับประชาชนครับ แต่มันไม่ดีกับขาใหญ่ผู้ครองตลาด 
ในปัจจุบันครับ เพราะฉะนั้นค่ารถไฟฟ้ามันแพงครับ แต่ประชาชนกระเป๋าหนานะครับ  
กระเป๋าหนาเพราะต้องมีหลายใบครับ มีบัตรหลายใบมันใช้ด้วยกันไม่ได้นะครับ เพราะฉะนั้น 
โดยภาพรวมนะครับของปัญหาค่ารถไฟฟ้าแพงมันเกิดจากการท่ีรัฐอุดหนุนไม่เพียงพอ  
เพราะการลงทุนแบบไม่พอเพียง รัฐอุดหนุนไม่เพียงพอเพราะการลงทุนแบบไม่พอเพียง  
คือท่านจะสร้างไปเรื่อย ผลาญไปเรื่อยครับแล้วก็ไม่เหลือเงินมาอุดหนุนมันก็แพงสิครับ  
รัฐบาลบริหารจัดการห่วยนะครับมัวแต่หาทางรวยจากกระบวนการ ๓ ป ท่ีผมจะอธิบายให้ 
ฟังนี่ครับ กระบวนการ ๓ ป ก็คือการปั้นตัวเลข ปั่นโครงการ แล้วก็ปันผลประโยชน์นะครับ  
ผมจะไล่อธิบายทีละอันนะครับ การปั้นตัวเลขคืออะไร ก็คือการท่ีคุณประยุทธ์นี่ชอบสั่ งการ 
แบบมีธงครับ ไม่ได้จะให้ศึกษาอย่างจริงจังแล้วก็เป็นกลางนะครับ ประกาศนโยบายจะท า  
โน่นท านี่  ท ารถไฟฟ้า ๑๐ สายให้ เสร็จมันไม่ได้นะครับมันต้องศึกษาอย่างจริงจัง  
และเป็นกลางว่าควรจะใช้ระบบอะไร ควรท าอะไรก่อนหรือหลังจะท าอะไรอย่างไร 
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ไม่ใช่สั่งไปเรื่อย แล้วข้าราชการท่ีท่านใช้นะครับก็มีอยู่จ านวนมากท่ีประเภทแบบได้ครับพ่ี  
ดีครับผม เหมาะสมครับนาย แล้วอยู่ใกล้ ๆ คนอย่างท่านนี่ครับ เพราะท่านชอบใช้อ านาจ 
อย่างนี้ และข้าราชการท่ีได้ดีก็คือคนท่ีท าตามใจท่านแต่ไม่ได้ท าเพื่อประชาชน จะผลาญไป 
เท่าไร จะเสียหายไปเท่าไรไม่เป็นไรอย่างนี้ครับ มันเลยเกิดการปั้นตัวเลขนะครับ ไปดูได้ 
ความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าอีโคโนมิก อินเตอร์นอล เรต ออฟ รีเทิร์น  
(Economic Internal Rate of Return) อีไออาร์อาร์ (EIRR) นี่ครับมันสูงเกินจริงครับ  
แล้วเดี๋ยวผมจะพิสูจน์ให้ดูนะครับจะได้อนุมัติให้สร้างได้ ในทางกลับกันก็ไปปั้นตัวเลข  
ให้ดูก าไรน้อย ๆ ขาดทุนเยอะ ๆ จะได้ให้รัฐไปช่วยอุดหนุนเอกชนมาก ๆ ผ่านกระบวนการ  
ท่ีท่านเรียกว่าพีพีพี (PPP) พับบลิก ไพรเวต พาร์ทเนอร์ชิป (Public Private Partnership)  
คือพูดง่าย ๆ ไฟแนนซ์เชียล อินเตอร์นอล เรต ออฟ รีเทิร์น (Financial Internal Rate of  
Return) มันต่ าเกินจริง ก็คือเขาอนุมัติให้สร้างนะครับ แต่ว่าเอาเงินรัฐไปอุดหนุนเยอะ ๆ  
แล้วประชาชนก็ไปหารายได้จากตรงนั้น เอกชนนะครับนายทุนใหญ่ไปหารายได้จากตรงนั้น  
โดยเฉลี่ยนะครับรัฐอุดหนุน ๘๐ เปอร์เซ็นต์นะครับ แต่สายสีเขียวอุดหนุนน้อยจริงอย่างท่ี 
ท่านว่านี่นะครับ แต่สายอื่น ๆ โดยเฉลี่ยนี่นะครับ โดยเฉพาะภายใต้คมนาคมใช้เงินรัฐไป 
อุดหนุน ๘๐ เปอร์เซ็นต์ เอกชนร่วมลงทุนแค่ประมาณ ๒๐ นะครับโดยเฉลี่ย แต่ได้สินทรัพย์  
๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ไปหารายได้แล้วผูกขาดไปในอนาคต ๓๐ ปีจะไปแก้ไขปัญหาอะไรต่าง ๆ 
ก็ยาก รถไฟฟ้าเราก าลังพูดถึงสายละประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ ล้านบาท หากเกิดการซุกซ่อน 
ตัวเลขแค่ ๑ เปอร์ เซ็นต์  คือเงินหายไป ๑,๐๐๐ ล้านบาท แล้วผมเรียนได้ เลยว่า 
ความคลาดเคลื่อนโดยธรรมชาติจากการประมาณการผู้โดยสายไปในอนาคต ๓๐ ปีล่วงหน้า 
มันมากอยู่แล้ว พอไปเจอธงจากท่านประยุทธ์เข้าไป ไปเจอข้าราชการท่ีท่านประยุทธ์แต่งตั้ง 
แบบได้ครับพี่ ดีครับผม ท าเลยครับนายอะไรอย่างนี้มันเป็นอย่างไรครับ เพราะฉะนั้นจ าเป็น 
อย่างยิ่งนะครับต้องมีการเจรจาบนโต๊ะอย่าไปมุบมิบเจรจากัน สัมปทานมันให้ได้ถ้ารัฐถังแตก 
ไม่มีเงินอย่างท่ีท่านว่านี่นะครับ แต่ต้องเอาตัวเลขมาเจรจากัน แล้วเจรจาบนโต๊ะตามกฎหมาย  
ตามกระบวนการ เพราะฉะนั้นสุดท้ายนะครับ สุดท้ายโครงการท่ีท าออกมานี่มันไม่ดี แล้วมัน 
เป็นอย่างไรครับพอมันไม่คุ้มค่าคนท่ีรับภาระจริง ๆ ก็คือประชาชนนะครับ ไม่ใช่คนอนุมัติ  
มันมีแค่ ๒ อย่าง๑. คือค่าตั๋วจากผู้ใช้ คือค่าตั๋วต้องแพง ๆ ๒. ก็คือภาษีจากประชาชน  
ภาษีในรูปแบบต่าง ๆ ต่อให้ท่านใช้เงินกู้สุดท้ายก็ต้องไปช าระคืน ผมเรียกง่าย ๆ ว่าภาษี  
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หรือจะภาษีพัฒนาพื้นท่ีภาษีอะไรก็แล้วแต่ มันมี ๒ อย่างครับจากผู้ใช้หรือจากประชาชน 
ภาพรวม ไม่ได้มาจากคนอนุมัตินะครับ เพราะฉะนั้นการปั้นตัวเลขอย่างนี้มันเป็นการปล้น  
ประชาชนครับ แถมมาทวงบุญคุณอีกว่าสร้างให้ --------------------------------------------------- 
 
                - ๓๓๖/๑ 
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ยิ่งในช่วงรัฐประหารระบบการตรวจสอบนี้มันล้มเหลวโดยสิ้นเชิง ไม่มีใครกล้าขวางธง 
จากท่านผู้น ามันจึงเอื้อต่อกระบวนการ ๓ ป เป็นอย่างยิ่ง และผมไม่ได้พูดลอย ๆ นะครับ 
เวลาเราประมาณในอนาคตมันต้องมีแบบจ าลองจราจร มีโฟร์ สเต็ป โมเดลลิง โปรเซส  
(Four step modeling process)  จบด้วยอิควิลิ เบียม โมเดล (Equilibrium model)  
อะไรต่าง ๆ นี่ อธิบายเป็นภาษาง่าย ๆ มันท ากระบวนการท่ีเรียกว่าวัน เรเดเอชัน เคส  
(One radiation case) ไม่ใช่คาลิเบรชัน (Calibration) นะ คาลิเบรชัน (Calibration)  
ปั้นตัวเลขกันมาได้ แต่เราก าลังพูดถึงวัน เรเดเอชัน (One radiation) วัน เรเดเอชัน  
(One radiation) คืออะไรครับ ก็คือให้หน่วยงานท่ีท าแบบจ าลองเอาแบบจ าลองท่ีเราใช้มา 
ผมเรียกว่าค่าโมเดล (Model) คือค่าท่ีจ าลองมา กับให้หน่วยงานอื่นท่ีเขาไม่ได้เกี่ยวกันเลย 
แต่เขาเก็บตัวเลขเป็นประจ าอยู่แล้ว อย่างเช่นว่ากรมทางหลวงเขาเก็บตัวเลขเป็นประจ าอยู่แล้ว  
การทางพิเศษเก็บตัวเลขเป็นประจ าอยู่แล้วเอามาพิสูจน์กันในต่อหน้ากรรมาธิการ คือถ้าทุกอย่าง 
แบบจ าลองมันใช้ได้จริง สมมุติว่าค่าส ารวจมันเป็น ๑๐๐,๐๐๐ แล้วก็ค่าโมเดล (Model)  
เป็น ๑๐๐,๐๐๐ มันก็ต้องอยู่บนเส้น ๔๕ ดีกรี (Degree) ก็คือเส้นสีส้ม ๆ แต่ละจุดส ารวจ 
ท่ีเอาค่าจากการส ารวจมาเทียบกับค่าจริง ถ้ามันใกล้เคียงความจริงก็คือบวกลบ ๑๕ เปอร์เซ็นต์ 
ถือว่ายอมรับได้ อย่างเช่น ว่าในรูปนี้คือสิ่งท่ีควรจะเป็นสิ่งท่ีดี คือเออร์เรอ (Error) บวกลบอยู่  
๑๕ เปอร์เซ็นต์ ใกล้ ๆ กับเส้นสีส้ม แต่ผมเรียกมาทดสอบไลฟ์ (LIVE) สดในกรรมาธิการ 
ท่ีเขาป้องกันการปั้นตัวเลข ไม่ใช่ว่าแค่เอา รีพอร์ต (Report) มาดู ปรากฏแบบจ าลองท่ีใช้ 
ตัวนามตัวอีเบลม (e-Blame) นี่ อีบัม (e-Bum) นี่มันลวงโลกครับ เพราะสิ่งท่ีเป็นอยู่มันคือ 
รูปขวาท่านเห็นไหมครับแต่ละจุดนี่มันกระจัดกระจายมันไม่ได้อยู่ตามเส้น ๔๕ องศา นี่คือ 
สิ่งท่ีเราอยากเห็น นี่สิ่งท่ีเราเป็นอยู่ครับ เพราะฉะนั้นกระบวนการประมาณการเป็นอนาคต  
มันล้มเหลวโดยสิ้นเชิง แล้วผมท้าให้พิสูจน์อีกรอบหนึ่งเลยเพราะผมพิสูจน์ต่อหน้ากรรมาธิการ  
มีผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง นอกจากในแบบจ าลองผมจะพิสูจน์ให้ท่านดูด้วย 
ข้อมูลจริง ท่ีผมต้องยกตัวอย่างสายสีม่วงเพราะว่าหลาย ๆ สายท่ีท่านอนุมัติยังไม่เปิดให้ใช้ 
บริการจริง แต่สายสีม่วงมันเปิดให้บริการแล้วว่ากระบวนการปั้นตัวเลขนี้มันน่ากลัวขนาดไหน  
เวลาขออนุมัติโครงการมานี่บอกว่าค่าอีไออาร์อาร์ (EIRR) เป็น ๑๓.๖๙ เปอร์เซ็นต์นี้  
ท่านลองไปดูตัวเลขจริง แกนนอนคือปี แกนตั้งคือปริมาณผู้โดยสาร หน่วยเป็นคนต่อวัน  
สิ่งท่ีคาดการณ์ใช้สีส้ม ๆ เริ่มจากปีเปิดประมาณสัก ๒๒๐,๐๐๐ ค่อย ๆ ไต่ระดับเยอะขึ้น ๆ  
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จนปี ๒๐๑๙ คาดการณ์ว่าจะมีคนมาใช้ ๒๓๘,๕๗๓ คน แต่สิ่งท่ีเกิดขึ้นจริง ๒๐,๐๐๐ ครับ  
ใช่ มีปัญหาเรื่องการเชื่อมต่อนี้ท่านไม่เลือกว่าจะท าอย่างไร แต่ต่อให้เชื่อมต่อเสร็จแล้ว  
ปรับปรุงระบบแล้วทุกวันนี้ยังอยู่แค่ ๕๓,๑๕๖ คน เพราะฉะนั้นท่ีบอกว่าโครงการมันคุ้มค่า 
นี่นะครับ มันไม่ได้คุ้มค่าเพราะอีไออาร์ (EIR) แปรผันโดยตรงกับจ านวนผู้ใช้ อันนี้คิดโดย 
คอมมอนเซนส์ (Common Sense) ง่าย ๆ ก็ได้ครับ เพราะฉะนั้นท่านประมาณการด้วย 
ฐานตัวเลข ๒๐๐,๐๐๐ กว่า อีไออาร์ (EIR) มัน ๑๓.๖๙ แล้วมันมาใช้จริงอยู่ ๕๐,๐๐๐ กว่านี้  
แล้วปี ๒๐๑๙ นี้ก่อนโควิด (COVID) ท่านไม่ต้องอ้างว่าช่วงโควิด (COVID) คนเดินทางน้อย 
มันต่ ากว่าท่ีคาดการณ์ถึง ๗๗.๗๑ เปอร์เซ็นต์แล้วต่ าอย่างนี้มาตลอด ทุกวันนี้ค่าตั๋วไม่พอ 
กระทั่งจ่ายโอเปอร์เรติง คอสต์ (Operating cost) คือพูดง่าย ๆ ค่าตั๋วไม่พอ ค่าเดินรถ ค่าน้ า  
ค่าไฟ ค่าจ้าง รปภ. รัฐต้องอุ้มอยู่ประมาณปีละ ๓,๐๐๐ กว่าล้านบาท ปริมาณผู้โดยสาร 
น้อยนิด เพราะฉะนั้นโดยเฉลี่ยรัฐอุดหนุนอยู่เฉลี่ยถึง ๑๔๗ บาทต่อคนต่อเท่ียว เทียบกับ 
รถเมล์รัฐอุดหนุนอยู่ท่ีประมาณ ๕ บาทต่อคนต่อเท่ียว ปัญหาคล้าย ๆ กันกับสีเขียวต่อขยาย 
ท่ีเมื่อสักครู่นี้ ท่านรัฐมนตรีบอกครับ มันขาดทุนเละเลย แล้วนี่คอยจับตาสายสีอื่น ๆ  
เมื่อเปิดให้บริการเพราะผมไปเช็ก (Check) ข่าวมามันตลกมากครับ หวั่นซ้ ารอยสายสีม่วง  
รฟม. รื้อประมาณการผู้โดยสารปรับลด ๔ เท่าตัวทุกเส้นทาง คือพูดง่าย ๆ ตอนอนุมัติโครงการ 
ดันอีไออาร์ (EIR) สูง ๆ ค่าโดยสารเยอะเกินจริง พอผ่านไปแล้วจะประมูล จะสัมปทานจริง 
ไปลดจ านวนผู้มาใช้เอกชนจะได้ไม่ขาดทุน แต่อนุมัติไปแล้ว สร้างไปแล้วแล้วก็สร้างขาดทุน  
อย่างนั้น เพราะฉะนั้นอย่างโครงการประเภทนี้ อย่างในกรณีของสายสีม่วงแล้วมันจะเกิดอีก 
หลาย ๆ สายมันไม่คุ้มค่าทางการเงินเห็น ๆ แล้วก็ไม่คุ้มค่าทางเศรษฐกิจด้วย  
     โดยสรุป ป แรก ปั้นตัวเลขมันมีการเสกมาว่าโครงการคุ้มค่า แต่ของจริง 
มันไม่ครับ แค่อยากหากินกับการอนุมัติโครงการขนาดใหญ่ แต่ความเสียหายนี้สูงมาก 
เสียหายมากกว่าคอร์รัปชันมาก ทุกคนทราบดีคอร์รัปชันไม่ใช่เรื่องท่ีดีอยู่แล้ว แต่เวลามี  
๑๐๐ คอร์รัปชันไปสมมุติว่า ๑๐ เปอร์เซ็นต์มันยังใช้ได้อยู่ ๙๐ มันหายไป ๑๐ แต่โครงการ 
ท่ีไม่คุ้มค่า ท่านอนุมัติโครงการท่ีมันใหญ่เกินจ าเป็น  มันมีอยู่  ๑๐๐ ได้ใช้จริงอยู่ ๓๐  
มันสูญเสียไป ๗๐ เปอร์เซ็นต์ นะครับ เพราะฉะนั้นท่านต้องคิดมาก ๆ เลิกสั่งการไปเรื่อย 
ได้แล้วนะคุณประยุทธ์          
              - ๓๓๗/๑ 
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สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ    กมณฑ์มาศ ๓๓๗/๑ 
 
   ป ท่ี ๒ ปั่นโครงการครับ อันนี้เห็น ๆ นะครับ มีการเร่งรีบอยากจะสร้าง  
แล้วผมก็ไม่ได้คิดว่าคุณประยุทธ์แค่อยากไปตัดริบบิ้น คือท่านหวังจะกินหัวคิวหรือเปล่าครับ  
มันต้องถาม เพราะผมต้องดูแลตรวจสอบ เป็นหน้าท่ีของผม เพราะถ้าหากมีการปั้นตัวเลข  
อย่างท่ีผมเล่าให้ฟัง มันจะเป็นโครงการท่ีผลาญเงินมหาศาล แล้วเราต้องดูด้วยนะครับว่า 
จังหวัดอื่น หัวเมืองอื่น ๆ ท่ัวประเทศไม่ส าคัญหรือครับ หรือว่าเรื่องอื่นมันไม่ส าคัญหรือครับ  
เพราะประเทศไทยไม่ได้มีแค่กรุงเทพฯ นะครับ แล้วเวลาเราพูดถึงระบบขนส่งสาธารณะ  
มันไม่ได้มีแค่รถไฟฟ้า นอกจากนั้นการท่ีท่านรีบสร้างแบบเกินพอดีมันยังก่อให้เกิดปัญหา 
อีกมากมายนอกจากค่าโดยสารแพงท่ีว่านี่ รถก็ติดมาก มลพิษก็มาก แล้วนี่ด้วยความท่ีเราใช้ 
แบบเจรจาเป็นสาย ๆ แบ่งเค้กเป็นราย ๆ ก็หาเรื่องขยายสัญญาสัมปทานกันไปเพราะรัฐ 
ไม่เหลือเงินไปอุดหนุนนะครับ ก็เลยต้องยืมเงินจากลูกหลานมาใช้ก่อน คือให้สัมปทานไป 
ก็คือเอกชนลงทุนก่อน แต่เขาได้สิทธิในการเก็บเงินจากลูกหลานเราไปอีก ๓๐ ปีในอนาคต  
และแน่นอนเขาก็ต้องหวังก าไร เขาก็ต้องคิดราคาค่าโดยสารสูง ๆ เพราะฉะนั้นคนอนุมัติ  
รวยนะครับ คนรับสัมปทานยิ้ม แต่ประชาชนต้องมาช่วยกันแบกครับ และท่านไม่ต้องปฏิเสธ 
นะครับว่าท่านสั่งปั่นรถไฟฟ้า ท่านชอบเคลม (Claim) เป็นผลงานด้วยซ้ าว่าผลงานท่านสร้าง 
รถไฟฟ้าเยอะแยะ อันนี้ไปตัดจากหน้าข่าวมาให้ดูนะครับ ประยุทธ์ย้ า รถไฟฟ้าต้องเร่งสร้าง  
ออกมาตรา ๔๔ มาเรง่รัดสายสีเขียว คือท่านจะท าอะไรละครับ แล้วผมไปรวบรวมมานะครับ  
ในฐานะท่ีผมเป็นประธานอนุกรรมาธิการโครงสร้างพื้นฐาน ผมเรียกหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  
แล้วก็ดูว่าเขาจ่ายหลัก ๆ ไปเท่าไร แล้วใครจ่าย มีหลัก ๆ ก็ค่าเวนคืน ค่าโยธา ค่างานระบบ  
อันนี้คือส่วนของการลงทุนว่ารัฐหรือเอกชนจ่าย แล้วก็แน่นอน การด าเนินงานใน ๓๐ ปี 
ข้างหน้าส่วนใหญ่ก็เป็นเอกชนจ่ายในโครงการรถไฟฟ้านี่นะครับ ผมไปส ารวจดูจากโครงการ 
ท้ังหมดตั้งแต่คุณประยุทธ์อนุมัติเม็ดเงินจริงท่ีใช้กับการลงทุนรถไฟฟ้าในสายสีต่าง ๆ  
รัฐอุดหนุนสูงถึง ๘๖.๔ เปอร์เซ็นต์ ท่ีบอกเอกชนร่วมลงทุน โดยเฉลี่ยในภาพรวมเอกชน 
ร่วมลงทุนแค่ประมาณ ๑๓.๖ เปอร์เซ็นต์ ท่ีเหลืออีก ๘๖.๔ เปอร์เซ็นต์ รัฐแบก แต่รัฐ 
แบกขนาดตั้ง ๘๖.๔ เปอร์เซ็นต์ ถามว่าท าไมยังแพงอยู่ เพราะฉะนั้นในภาพรวมก็คือ 
เราเลือกระบบไม่เหมาะสมกับจ านวนผู้โดยสารครับ มันเห็น ๆ การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ 
มันต้องมองแบบเป็นระบบ จากต้นทางไปปลายทาง มีผู้มาใช้มากหรือน้อย ต้นทางก็คือ 
จากบ้านไปท่ีท างาน จากบ้านไปโรงเรียนอะไรต่าง ๆ ไมใช่มองแค่จากสถานีไปสถานี  
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เพราะว่าระบบขนส่งสาธารณะแต่ละระบบ จะเป็นแอลอาร์ที (LRT) บีอาร์ที (BRT) รถเมล ์
อะไรต่าง ๆ มันมีผลต่อเงินท่ีรัฐจะต้องอุดหนุนโดยตรง อย่างรถไฟฟ้าคือค่าก่อสร้างรัฐต้อง  
อุดหนุน ไม่อย่างนั้นก็จะแพงมาก เพราะฉะนั้นรถไฟฟ้านี้ดีจริง ผมไม่เคยเถียงประเด็นนี้ 
สักค านะครับ แต่ว่ามันใช้เงินเยอะ แล้วก็ใหญ่เกินจ าเป็นในหลายเส้นทาง เพราะว่าความจุ 
ของรถไฟฟ้าอยู่ท่ีประมาณ ๕๐,๐๐๐ คนต่อชั่วโมงต่อทิศทางนะครับ ผมให้เซนส์ (Sense)  
ง่าย ๆ เวลาท่านเจอถนน ๑ เลน (1 Lane) ถ้ารถไม่ติดเลย ความจุอยู่ ท่ีประมาณ  
๒,๐๐๐ คันต่อชั่วโมงต่อทิศทาง แต่อันนี้เราก าลังพูดถึง ๒๕ เท่า ๕๐,๐๐๐ คนต่อชั่วโมง 
ต่อทิศทาง เพราะฉะนั้นมันดีครับ แต่มันดีเมื่อมีคนใช้นะครับ ถ้าเป็นรถไฟฟ้าโล่ง ๆ ไม่มี  
คนใช้มันก็ไม่คุ้มค่า อย่างท่ีเราเห็นในสายสีต่าง ๆ นี่ครับ แล้วก็ขาดทุนต้องอุดหนุนกันเยอะๆ  
แล้วท่ีผมยกตัวอย่างให้ฟังอย่างกรณีของสายสีม่วง มีคนใช้อยู่ ๕๐,๐๐๐ คนต่อท้ังวัน  
ไม่ใช่ ท้ังชั่วโมง ต่อ ๒ ทิศทางนะครับ ไม่ใช่ทิศทางเดียว มันก็ขาดทุนเห็น ๆ สิครับ  
เพราะฉะนั้นในกรณีของกรุงเทพฯ จริง ๆ สิ่งท่ีขาดมากคือรถเมล์นะครับ แล้วการท่ีท่านไป 
อุดหนุนรถเมล์มันเป็นการอุดหนุนผู้มีรายได้น้อยโดยตรง แต่หากท่านประยุทธ์รู้จักแค่ค้อน  
ก็มองปัญหาเป็นตะปูไปหมด แล้วจะสร้างรถไฟฟ้าไปเรื่อย เพราะฉะนั้นสร้างเยอะไม่ได้ 
แปลว่าเก่งนะครับ ผมเรียนท่านประธานผ่านไปประชาชนทางบ้าน การท่ีคุณประยุทธ์ 
สร้างเยอะไม่ได้แปลว่าเก่ง แล้วท่านก็ไม่ได้ใช้เงินของท่านด้วยนะครับ ท่ีบอกว่าไม่ได้เก่งนี่  
เพราะคุณประยุทธ์ไม่ใช่คนลงมือสร้างนะครับ แต่อาจจะเป็นคนมาจัดสรรผลประโยชน์  
และท่านก็สั่งการไปเรื่อย อยากแต่จะอนุมัติโครงการใหญ่ ๆ จะมีการหักหัวคิวกันหรือเปล่า  
ก็ไม่รู้ แล้วก็ลัดขั้นตอนด้วยมาตรา ๔๔ อันนี้ผิดแบบไม่ต้องมาเถียง คือท่านไม่ได้เก่ง แต่ท่านโกง  
แต่งตั้งพวกพ้องไปมุบมิบเจรจาไม่เปิดเผยข้อมูล มีการเอ้ือประโยชน์ให้นายทุนใหญ่หรือเปล่า 
ก็ไม่รู้เพราะไม่เปิด แล้วก็ไม่รู้เรื่องด้วยนะครับ เอาแต่จะปั่นโครงการให้สร้า งได้ไว ได้เยอะ  
ผมเสียดายเงินภาษีครับ พวกผมนี่เสียดายเงินภาษีมากนะครับ ด้วยเงินท่ีเท่ากันผมเอาไป  
ท าให้มันมีประโยชน์มากกว่านี้ได้มากครับ ----------------------------------------------------------- 
 

 - ๓๓๘/๑ 
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เพราะฉะนั้นผมฝากท่านประธานผ่านไปถึงท่านนายกรัฐมนตรี ๒ ค าท่ีท่านต้องจ าไว้นะครับ  
คุ้มค่าและโปร่งใส ท่องไว้เลยนะ จะอนุมัติอะไรใหญ่ ๆ คุ้มค่าและโปร่งใส ไม่ใช่ผ่านไปเรื่อย  
แล้วท่านคิดหรือครับว่าท่านจะสร้างยิ่งเยอะยิ่งดี สร้างไปเรื่อย ๆ มันจะครอบคลุมท้ังหมด  
ท่านดูรูปซ้ายนะครับ รูปซ้ายคืออะไร คือแผนท่ีกรุงเทพมหานคร ผมเลเยอร์ (Layer) ด้วย 
โครงข่ายถนนแล้วก็จุด ๆ นี่ก็คือสถานีของรถไฟฟ้าสายสีต่าง ๆ ท่ีเราลงทุนร่วม ๑ ล้านล้านบาท 
ไปแล้ว ๑ ล้านล้านบาท สถานีนี่คือการเข้าถึงนะครับท่ีไปใช้รถไฟฟ้าได้ ถ้าระยะเดินสบายอยู่ 
ท่ีประมาณ ๔๐๐ เมตร ระยะเดินเหนื่อยอยู่ท่ี ๘๐๐ เมตร ฉะนั้นลงทุน ๑ ล้านล้านบาท 
มันครอบคลุมขนาดนี้ ท่านถามว่ายิ่งเยอะยิ่งดีไหม มันไม่ครับ มันต้องค านึงถึงต้นทุนด้วย  
คือถ้าสร้างเยอะจนไม่เหลือเงินไปอุดหนุนมันก็แพง แล้วก็ไม่เหลือเงินไปท าระบบเชื่อมต่อ 
คนก็เข้ามาใช้ไม่ได้ สุดท้ายก็ไม่มีคนขึ้นอยู่ดีครับ แต่เงินไปกองอยู่ตรงนั้นแล้ว ผลาญไปแล้ว  
อุดหนุนไปแล้วค่าก่อสร้าง แล้วถามว่าท าไปเรื่อย ๆ มันจะครอบคลุมท้ังหมดไหม มันก็ต้องไม ่ 
มันต้องวางแผนอย่างเป็นระบบ วางแผนจากต้นทางไปปลายทางอย่างที่ผมบอก อะไรควรท า 
ก่อนท าหลัง ท าเมื่อไร ท าอย่างไร มันส าคัญมาก ไม่ใช่ผลาญไปเรื่อย ตอนนี้บางพื้นท่ีก็เยอะไป  
บางพื้นท่ีไม่มีเลย แล้วในสภาพการของกรุงเทพฯ บวกลบคูณหารเรื่องของผังเมือง เรื่องของ 
ความเป็นอยู่ของชีวิตอะไรเรานี่ สิ่งท่ีขาดมากก็คือเส้นเลือดฝอยคือรถเมล์หรือฟีดเดอร์  
(Feeder) ไม่ใช่เอาแต่ผลาญเงินกันนะครับ เพื่อท่ีให้ไอ้คุณประยุทธ์นี่รู้จักคิด  ผมเลยให ้
ท่านตอบค าถาม ท่านช่วยตอบค าถามแบบตรงประเด็นด้วยนะครับ หากท่านมีเงิน  
๕๐๐,๐๐๐ ล้านบาท คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ท่านจะแบ่งเงินอย่างไร ผมให้ท่าน ๗ ช่อง 
ไปเติมแค่นั้นนะครับ ประเภทของทางผมแบ่งเป็น ๗ ประเภท ก็คือ ๑. รถไฟฟ้าในกรุงเทพฯ  
ท่ีท่านจ่ายไปเยอะ ๆ ๒. คือรถไฟฟ้าในหัวเมืองอื่น ๆ ท่ัวประเทศ อุดร ขอนแก่น อุบล ภูเก็ต  
หาดใหญ่ พิษณุโลก เชียงใหม่ เชียงรายอะไรก็ว่าไป ท่านจะแบ่งเงินอย่างไร แล้วท่านจะ 
แบ่งเงินไปท าเส้นท่ี ๓ คือรถเมล์หรือขนส่งสาธารณะประเภทอื่นในกรุงเทพฯ ท่ีไม่ใช่รถไฟฟ้า  
แล้วก็ ๔. ในหัวเมืองอื่น ๆ ๕. คือการปรับปรุงหรือว่าซ่อมบ ารุงถนนเก่าท่ีมีอยู่แล้ว แต่ท าให้ 
มันสภาพดีให้มันใช้การได้ หรือ ๖. ท่านจะไปสร้างถนนใหม่ ท่านจะไปท ามอเตอร์เวย์  
(Motorway) อะไรเยอะแยะ แล้วก็ ๗. ก็คือโครงการท่ีท่านชอบก็คือซื้ออาวุธ รวมถึงท่านจะ 
แบ่งเงินไปพัฒนาชีวิตประชาชนผ่านระบบบริหารจัดการน้ า ท าโรงเรียน ท าโรงพยาบาล  
ถ้าท่านมีทรัพยากรอย่างจ ากัดอยู่ในมือคือ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ท่านจะกรอก ๗ ช่องนี้อย่างไร 
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ให้มันรวมกันได้ ๑๐๐ อันนี้ท่านเป็นนายกรัฐมนตรี ท่านเป็นผู้บริหารเบอร์ ๑ ของประเทศ 
ท่านต้องรู้จักคิดนะครับ งบประมาณมีอยู่อย่างจ ากัด สั่งให้สร้างเยอะ ๆ มันไม่ได้แปลว่า  
ท่านเก่งเลยครับ ฉะนั้นโดยสรุป ป ท่ี ๒ มีการปั่นโครงการผลาญเงินมหาศาล ก็ต้องถามว่า 
จังหวัดอื่นหรือเรื่องอื่นมันไม่ส าคัญหรือครับ แล้วตอบให้ตรงค าถามด้วยนะครับ  
   ป สุดท้ายในเรื่องของการปันผลประโยชน์ อันนี้ผมจะยกตัวอย่างให้ท่านฟัง 
ในเรื่องของ ๒ สาย อันหนึ่งก็คือรถไฟฟ้าสายสีเขียว เมื่อสักครู่ผมตั้งใจฟังท่านรัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงมหาดไทยพูดแล้ว ท่านช่วยใจเย็น ๆ แล้วก็ฟังเหตุผลของผมด้วยเหมือนกัน  
เพราะผมเป็นฝ่ายค้าน ผมก็มีสิทธิท่ีจะไม่ไว้วางใจท่าน แต่ท่านก็ต้องลุกขึ้นมาตอบให้  
ตรงค าถาม รถไฟฟ้าสายสีเขียว ผมถือว่าเป็นเมกะดีล (Mega Deal) ในต านานของประยุทธ์ ๑  
สภาพปัญหาท่ีเกิดขึ้นก็อย่างท่ีเมื่อสักครู่นี้มี ส.ส. ฝ่ายค้านอภิปราย รวมถึงท่านรัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงมหาดไทยมาชี้แจง คือเขาแบ่งเป็น ๓ เฟส (Phase) ซึ่งอันนี้มันก็ตลก มันก็ผิด  
คือถ้าเอาประชาชนเป็นตัวตั้ง มันก็คือสายเดียวกันนะครับ แต่นี่แบ่งเป็น ๓ ช่วงตามระยะ 
การก่อสร้าง ตามโอเพอเรเตอร์ (Operator) หรือตามการจ้าง คือพูดง่าย ๆ เอาโอเพอเรเตอร์  
(Operator) เป็นตัวตั้ง ไม่ได้เอาประชาชนเป็นตัวตั้ง สัญญาหลักก็คือส่วนไข่แดงท่ีว่านี้  
ส่วนนี้ดีจริง ท้ังคุ้มทุน ท้ังคุ้มค่า คุ้มค่าทางเศรษฐกิจแล้วก็คุ้มทุนทางการเงิน แล้วเขาก็เหลือ 
สัญญาอยู่ ๙ ปีอย่างท่ีท่านชี้แจง แล้วมันก็เป็นสิทธิของเขาด้วย แล้วตอนแรก ๆ เขาก็ล้มลุก 
คลุกคลานอย่างท่ีท่านว่าจริง ๆ แต่ทุกวันนี้มันมีก าไร แต่ด้วยความท่ีเราไปผูกสัญญาไว้  
๓๐ ปีแล้วมันจะไปแก้ไขก็ไม่ได้ใช่ไหมครับ เขาก็ต้องเหลืออีก ๙ ปีโดยสิทธิของเขา แต่ปัญหา 
ท่ีเกิดขึ้นก็คือ กทม. ก็ไปท าส่วนต่อขยาย ๑ ท่ีว่าแล้วก็อุดหนุนแล้วก็ขาดทุนเยอะอย่างท่ี 
ท่านว่า แต่มันยังพอแบกไหว แต่ส่วนต่อขยาย ๒ ท่ีจะใช้ระบบใหญ่ลากออกไปยาวมาก ๆ  
เกินจ าเป็น มันเลยท าให้ กทม. อุดหนุนไม่ไหวแล้ว คือแบกไม่ไหวแล้ว แล้วก็มีเรื่องคาราคาซัง  
ป.ป.ช. ก็ก าลังไต่สวนข้อเท็จจริงอยู่ ผมอธิบายสิ่งนี้ง่าย ๆ ว่าการท่ีท่านให้สัมปทานกับเอกชน 
ผูกไปด้วยสัญญา ๓๐ ปี ค่าโดยสารจะมากหรือจะน้อย คือถ้ามากเขาก็ก าไรมาก น้อยเขา 
ก็ก าไรน้อยใช่ไหม แต่ด้วยความท่ีรัฐไปสร้างส่วนต่อขยายมาแปะ แล้วรัฐอุดหนุนให้เต็ม ๆ  
เลยนะ แล้วเอาเงินไปฟีด (Feed) ให้เขา ------------------------------------------------------------ 
 
               - ๓๓๙/๑ 
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แล้วถามว่าส่วนต่างจ านวนผู้โดยสารท่ีเพิ่มขึ้นจะมาหักกลบอย่างไร อันนี้คือข้อจ ากัด 
ของการท่ีเราใช้สัมปทานในรูปแบบพีพีพี  เน็ต คอสต์ (PPP Net Cost) แล้วอีกหน่อย 
การขยายโครงข่ายเน็ตเวิร์ก (Network) ให้บริการกับประชาชนมากขึ้น ก็จะเกิดค าถาม 
ในเชิงเอื้อผลประโยชน์ให้เอกชน แล้วตรงนี้ก็เป็นประเด็นอยู่ว่าเป็นสัมปทานหรือว่าจะเป็น  
สัญญาจ้างอะไรต่าง ๆ แล้วพอเป็นสัมปทานก็ต้องมาคุยกันอีกว่ารายละเอียดเป็นอย่างไร  
แต่นี่แทนท่ีท่านจะแก้ปัญหาแบบค่อย ๆ แก้ ท่านไปใช้มาตรา ๔๔ มากลบเกลื่อนปัญหา 
และส าหรับผมนี่คือการมุบมิบเจรจา เพราะอะไร เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับ ท่านซุกปัญหา 
สารพันไว้ใต้พรมด้วยมาตรา ๔๔ ครับ เพราะว่าท่านออกเมื่อวันท่ี ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒  
สังเกตดูนะครับ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒ หลังเลือกตั้ง ๒๔ มีนาคมไม่นาน แต่ยังใช้มาตรา ๔๔ อยู่ 
เพราะอ้างว่าเป็นรัฐบาลรักษาการนี่ติดนิสัยใช้อ านาจเผด็จการทหาร แล้วมันรอรัฐบาล 
เต็มรูปแบบจริง ๆ ไม่ได้หรือครับ มันก็เลยต้องาถามว่านี่มันเป็นการตอบแทนผลการเลือกตั้ง 
หรือเปล่าครับ ท าไมต้องลัดขั้นตอนไม่ด าเนินการตาม พ.ร.บ. ร่วมทุน แต่แต่งตั้ง 
คณะกรรมการพิเศษมามุบมิบเจรจาแบบพิเศษ ท่ีผมใช้ค าว่า มุบมิบเจรจา เพราะทุกวันนี้ 
ก็ไม่ยอมเปิดเผยรายงานการประชุม แล้วขอไปแล้วขออย่างเป็นทางการแล้วผ่านกรรมาธิการ 
ก็ไม่ให้นะครับ และอีกหน่อยต้องถามเลยนะครับ อีกหน่อยมีปัญหาใหม่ ๆ ท่ีเกี่ยวกับคมนาคม  
เกี่ยวกับรถไฟฟ้าอะไรอย่างนี้ท่านต้องรัฐประหารอีกครั้งหรือครับ ท่านถึงจะแก้ปัญหาได้  
คือบ้านเรามันเลวร้ายขนาดกลไกตามกฎหมายปกติมันแก้ปัญหาไม่ได้ ประชาธิปไตย 
มันแก้ปัญหาไม่ได้มันถึงขั้นนั้นแล้วหรือครับ แล้วถ้ามันถึงขั้นนั้นและท่ีท่านบอกว่าปฏิรูป  
นี่ท่านท าอะไรไปครับ แล้วกฎหมายฉบับนี้ท่านออกเอง แต่ท่านออกมาตรา ๔๔ มาบายพาส  
(Bypass) มานี่ เพราะฉะนั้นผลการเจรจาท่ีไปมุบมิบเจรจากันก็แพงอยู่ดีครับ แล้วก็ชี้แจง 
ไม่ได้แถมมีการจับประชาชนมาเป็นตัวประกันนี่ ตอนแรกพูดถึง ๑๕๘ บาท ต่อมาเหลือ  
๑๐๔ บาท บอกว่าถ้า ๑๐๔ บาทยังแพงอยู่ดีต้องขยายสัญญาสัมปทานให้ฉันนะแล้วจะเหลือ  
๖๕ บาท แต่ค าถามคือมันจ าเป็นหรือครับต้องเป็น ๖๕ บาท มันไม่ใช่นะครับ แล้วอย่างท่ี 
ผมเรียนนะครับ โครงการนี้ส่วนไข่แดงดีมากท้ังคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ คุ้มทุนทางการเงิน  
ส่วนต่อขยาย ๑ มันขาดทุนหนักแต่ กทม. พอแบกไหว พอมาถึงส่วนต่อขยายท่ี ๒ กทม.  
แบกไม่ไหวครับ คือหากใช้ระบบรอง ระบบท่ีเล็กกว่ามันจะคุ้มค่ากว่ามากนะครับ แล้วฟีด  
(Feed) มาจากได้หลาย ๆ ทางด้วย แต่นี่พอสร้างมาแล้วก็ต้องมาแก้ปัญหาเฉพาะหน้ากันว่า 
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ค่าโดยสารจะถูกหรือแพง ก็อย่างท่ีท่านเรียนนี่มันอยู่ท่ีอุดหนุนมากหรืออุดหนุนน้อยเท่านั้นเอง  
คือมันเป็นปัญหาท่ีเรียกว่ากระเป๋าซ้ายหรือกระเป๋าขวา กระเป๋าหน้ากับกระเป๋าหลัง 
แค่นั้นเองครับ คือเดิมไม่มีปัญหา ไม่เป็นประเด็นเพราะว่า รฟม. จะสร้างใช้เงินรัฐไปอุดหนุน  
พอรัฐเปลี่ยนแผนโยนให้ กทม. ท า กทม. บอกไม่มีสตางค์ ตอนแรกรับมาก็บอกว่ามีนะครับ  
แต่อยู่ ๆ ก็เทครับ ก็เลยเป็นท่ีมาของจะต้องขอขยายสัญญาสัมปทาน ฉะนั้นประเด็นค าถามหลัก 
ก็คือท าไมต้องเป็น ๖๕ บาท ท าไมไม่เป็น ๖๐ บาท ท าไมไม่เป็น ๕๐ บาท แต่ตรงนี้มันไม่ใช่ 
การเจรจาต่อรองแบบซื้อหมู ซื้อไก่ในตลาด  มันต้องเอารายละเอียดมากางดูกันว่า 
คุณประมาณการค่าโดยสารในอนาคตอย่างไร คุณใช้ค่าท่ีจะบอกว่าค่าเดินรถราคาสูงอะไรต่าง ๆ  
เท่าไร อะไร อย่างไร ถูกกว่า ๖๕ บาทก็ท าได้นะครับ ท าได้แน่นอน ยกตัวอย่างเช่นอุดหนุน 
เงินค่าก่อสร้างไปบางส่วนอย่างนี้ก็ถูกลงแล้ว กทม. ไม่เก็บรายได้ในอนาคตมันก็ถูกลงแล้ว 
นะครับ ต้องเอาตัวเลขมากางพิสูจน์กัน นี่คือประเด็นส าคัญ แต่นี่ขออะไร ๆ ไปก็ไม่เปิดเผย  
เวลามันเป็นอย่างนี้ มันคิดได้ ๒ อย่าง ๑. คือมันไม่มีของ กับ ๒. คือมันมีแต่น่าเคลือบแคลง 
ผมขอรายละเอียดต่าง ๆ ท่ีว่าท าไมเป็น ๖๕ บาท ไม่เปิดเผย ไม่เปิดเผย ไม่เปิดเผยตลอด 
ให้ผมเชื่อใจท่านอย่างเดียวหรือว่าท่านเป็นคนดี ว่าท่านท าอะไรก็ไม่ผิด ท่านออกมาตรา ๔๔  
มาเวฟ (Wave) กฎหมายก็ได้ ให้ผมเชื่อใจท่านอย่างเดียวหรือครับ ผมมีหน้าท่ีตรวจสอบ 
แต่พอผมตรวจสอบแล้วท่านก็ไม่เปิดเผย เพราะฉะนั้นท่ีท ากันมานี่มันผิดอย่างชัดเ จน 
แต่รัฐบาลก็พยายามจะดันต่อ แล้วเรื่องนี้เคยมีการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญมาตรวจสอบ  
เรื่องนี้โดยตรงนะครับ แล้วก็เข้าสภาใหญ่และอีกหลาย ๆ คณะกรรมาธิการรวมถึง 
คณะกรรมาธิการคมนาคมท่ีผมอยู่ก็มีมติอย่างชัดเจนว่าไม่เห็นด้วยกับการขยายสัญญาสัมปทาน  
และคณะกรรมการนี่ประกอบกับตัวแทนจากทุกพรรคการเมืองนะครับ แล้วผมไปส ารวจดู 
ไม่มีพรรคการเมืองไหนหรือคณะกรรมาธิการใดท่ีเห็นด้วยกับการขยายสัญญาสัมปทาน  
มันเป็นเรื่องของรัฐบาลล้วน ๆ ส.ส. จากทุกพรรคไม่มีใครเห็นด้วยกับการขยายสัญญาสัมปทาน  
และหากท่านท าตามท่ีสภาบอก เมื่อสักครู่ท่านอ้างความเร่งรีบท่ีต้องใช้มาตรา ๔๔ นี่ 
สภาบอกอย่างเป็นทางการเมื่อวันท่ี ๕ กันยายน ๖๒ ว่าทางออกก็ไปเจรจาใหม่อย่างเปิดเผย 
และโปร่งใส นี่ปี ๒๕๖๔ แล้วครับป่านนี้มันเสร็จไปนานแล้วครับ แล้วเรื่องนี้อย่างท่ีมี 
ท่านสมาชิกเรียนนะครับ รัฐมนตรีก็ลาออกเพราะเรื่องนี้นะครับอยู่ได้แค่ ๒๗ วันนี่ครับ  
ข่าวออกแทบทุกสื่อไปหาดูนะครับ เพราะฉะนั้นโดยสรุปประเด็นท่ีผมไม่ไว้วางใจในส่วนของ 



๗๕๗ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ         วิชชุดา ๓๓๙/๓ 
 
สายสีเขียวซึ่งอยู่ในความรับผิดค่าถ้ารถไฟฟ้าแพง จริง ๆ แล้วมันเกิดจากการท่ีรัฐอุดหนุน 
ไม่เพียงพอเพราะการลงทุนแบบไม่พอเพียง แล้วท่านก็ใช้มาตรา ๔๔ ไม่กี่วันหลังการเลือกตั้ง 
แต่งตั้งพวกพ้องไปมุบมิบเจรจากัน ขาดความโปร่งใส ขอข้อมูลอะไรก็ไม่ให้ -------------------- 
 

- ๓๔๐/๑  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๕๘ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ        วันทนา ๓๔๐/๑ 
 
แถมมีเรื่องค้างอยู่ใน ป.ป.ช. อย่างท่ีเรียน สัมปทานเดิมก็เหลือ ๙ ปี แต่จะรีบขยายไป ๓๐ ปี  
สภาก็เคยพิจารณาแล้วว่าไม่เห็นด้วยกับการขยายสัญญาสัมปทาน แต่รัฐบาลก็ดึงดันจะขยาย  
ท่ีตลกกว่านั้นนะครับ ผมเคยนั่งอยู่ในกรรมาธิการวิสามัญท่ีพิจารณาเรื่องนี้ในต าแหน่ง 
รองประธาน ผมเคยขอให้เชิญกรุงเทพมหานคร กับ รฟม. มาพร้อม ๆ กัน ว่าท่ีมาท่ีไป 
มาตรา ๔๔ เป็นอย่างไร เพราะปกติมันต้องมีคนชงเรื่องไป ครม. กลั่นกรองอนุมัติลงมา  
เขาชี้แจงกันอย่างนี้ครับ ไม่ทราบท่ีมาท่ีไป มาตรา ๔๔ ลอยมาจากท่านผู้น า ท้ัง ๆ ท่ี 
หน่วยงานก็เตรียมตัวด าเนินการตามปกติอยู่แล้ว นี่ผมถึงบอกว่ามันเป็นการใช้อ านาจพิเศษ  
เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ทุนพิเศษ แล้วความจริงมันกระจ่างมาก เมื่อผมย้อนไปดูเอกสาร  
ผมเอามาเทียบกันไซส์ บาย ไซส์ (Size by size) เลยระหว่าง พ.ร.บ. ร่วมทุน ปี ๒๕๖๒  
กับค าสั่ง คสช. ท่ี ๓/๒๕๖๒ ข้อความท่ีหายไปก็คือมาตรา ๖ (๕) ท่ีระบุว่าความโปร่งใส 
และตรวจสอบได้ในการจัดท าและด าเนินโครงการร่วมทุน รวมถึงกระบวนการตัดสินใจ 
ท่ีเกี่ยวข้องนะครับ แต่มันหายไปกับการใช้มาตรา ๔๔ ออกค าสั่ง คสช. หลังเลือกตั้ง  
๒๔ มีนาคม ไม่นาน มันคือการจ่ ายคืนนายทุนพรรคหรือเปล่ าครับ แล้วเรื่ องนี้ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมท่านจะว่าอย่างไร ท่านเล่นใหญ่มาก เล่นใหญ่แล้วใน ครม.  
แล้วท่านในฐานะเลขาธิการพรรค ก็มีลูกพรรคของท่านท่ีไปฟ้องศาลปกครอง มีลูกพรรคของท่าน 
ท่ีเป็นประธานกรรมาธิการการคมนาคมเรียกเรื่องนี้มา ทุกสิ่งทุกอย่างก็คือไม่เห็นด้วยกับ 
การขยายสัญญาสัมปทาน ซึ่งผมก็เห็นไปในทางนั้นนะครับ แล้วก็อย่างท่ีเรียกว่าผ่านสภาแล้ว 
ก็เห็นไปทางนั้น มีแต่รัฐบาลจะดึงดันจะเอา ฉะนั้นผมจะคอยดูว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 
จะว่าอย่างไร เล่นใหญ่แล้วอย่ากลับล านะครับ แล้วลงมติไม่ไว้วางใจผมจะดูด้วยว่าท่านจะลง 
อย่างไรนะครับ  
   อีกเรื่องหนึ่งนะครับ แต่เป็นดิว (Due) ของต านานประยุทธ์ ๒ ก็คือรถไฟฟ้า 
สายสีส้ม ในส่วนของรถไฟฟ้าสายสีส้มมันเป็นโครงการใหญ่ ตามท่ีเราเห็นในข่าวแสนกว่าล้าน 
แสนสอง จริง ๆ มันไม่ใช่ อันน้ันเป็นแคส่่วนท่ีเอกชนมาร่วมนะครับ แต่มูลค่าโครงการจริง ๆ 
มัน ๓๓๒,๗๓๐ ล้านบาท แบ่งเป็นสายสีส้มตะวันออกกับสายสีส้มตะวันตก แล้วก็ใช้ 
โอเปอเรเตอร์ (Operator) เจ้าเดียว สิ่งท่ีน่าสนใจก็คือเรื่องของงานโยธาซึ่งเป็นตัวหลักว่า 
ค่าโดยสารจะถูกหรือแพง ก าไรมากหรือน้อย อยู่ท่ีว่ารัฐช่วยอุดหนุนงานโยธามากน้อย 
ขนาดไหน อย่างในกรณีของสายสีเขียวมันเป็นสายส าคัญ เป็นแกนหลักในแนวเหนือใต้  



๗๕๙ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ        วันทนา ๓๔๐/๒ 
 
ของกรุงเทพมหานครผ่าเมือง รัฐอุดหนุนศูนย์เปอร์เซ็นต์ ฉะนั้นมันไม่แปลกหรอกท่ีมัน 
จะแพงครับ เพราะรัฐไม่อุดหนุน แต่สายสีส้มมันเป็นแกนหลักในแนวตะวันออก ตะวันตก  
รัฐอุดหนุนค่าก่อสร้าง ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ คือพูดง่าย ๆ ตามราคากลางรัฐอุดหนุนค่าเวนคืน 
แล้วก็งานโยธา เอกชนแค่หารถมาวิ่งแล้วก็เก็บรายได้ ๓๐ ปี รวมถึงได้สิทธิในการพัฒนา 
พื้นท่ีเชิงพาณิชย์ การโฆษณา และอาจจะมีการกว้านซื้อท่ีดินเพื่อดักรอการพัฒนา ซึ่งเขา 
ก็มีสิทธิท าได้ ฉะนั้นสายสีส้มจึงมีโอกาสก าไรงามมากเลยครับ มันดึงดูด มันยั่วยวนมาก 
เพราะว่าคนท่ีเขาโอเปอเรต (Operate) สายสีเขียวอยู่เขาก็กระโดดมาร่วมวง เพียงแต่ว่า 
สายสีส้มดูแลโดยคมนาคม สายสีเขียวดูแลโดย กทม. ก็เลยเกิดศึกครับ เกิดศึกระหว่าง 
๒ เจ้าใหญ่ ซึ่งประเทศไทยก็มีอยู่แค่ ๒ เจ้า เบม (BEM) กับเจ้าบีทีเอส (BTS) โดยในโครงการนี ้
ผู้รับเหมาใหญ่อีกรายหนึ่งก็คือไอทีดี ( ITD) ก็เป็นพาร์ตเนอร์ (Partner) กับเบม (BEM)  
ในโครงการนี้นะครับ คณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการเมื่อ ๒๘ มกราคม ต่อมาวันท่ี ๓ กรกฎาคม 
ก็ออกประกาศเชิญชวนเอกชนเข้าร่วมลงทุนตามปกติ แล้วเกณฑ์ท่ีใช้ก็เป็นเกณฑ์ตามปกติ  
มีให้จัดท าข้อเสนอ ๔ ซอง ประเมินทีละซอง ซองท่ี ๑ เรียกว่าซองด้านคุณสมบัติ ถ้าท่ี ๑ 
ผ่านก็เปิดซองท่ี ๒ ด้านเทคนิค พอผ่านก็ถึงจะเรื่องของการลงทุนนะครับ พูดง่าย ๆ ว่า 
ซองราคา แล้ว ๔ ถ้าผ่านก็ไปดูข้อเสนออื่น ๆ ก าหนดยื่นซองก็ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓  
แต่อีกแค่ ๑ เดือนหลังจากนั้นบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จ ากัด ก็มีหนังสือให้ 
ปรับปรุงเกณฑ์การประเมินข้อเสนอ แล้วก็ตลกนะครับ คณะกรรมการคัดเลือกก็รู้อยู่ว่า 
บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จ ากัด เป็นผู้รับเหมา ไม่ได้ เป็นโอเปอเรเตอร์  
(Operator) เจ้าใหญ่ท่ีมาแข่งกันด้วยซ้ า ก็ไปปรับปรุงข้อเสนอตามความประสงค์ของ 
บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จ ากัด แล้วคนอื่น ๆ ที่เขามาซื้อซอง ฉะนั้นเกณฑ์เปลี่ยน 
กลายเป็นคิดคะแนนซองท่ี ๒ กับซองท่ี ๓ ร่วมกัน แล้วอันนี้เป็นเรื่องใหญ่ เดี๋ยวผมจะ 
ขยายความให้ฟัง คราวนี้คู่แข่งเขาก็คือบีทีเอส (BTS) ก็เลยไม่ยอม ก็เลยไปฟ้องศาล 
แล้วเมื่อวันท่ี ๑๙ ตุลาคม ศาลปกครองกลางก็มีค าสั่งให้ทุเลาการเปลี่ยนเกณฑ์นะครับ 
แต่คณะกรรมการคัดเลือกและ รฟม. ก็ยังดื้อ ยังยื่นอุทธรณ์ต่อไปเมื่อวันท่ี ๒ พฤศจิกายน 
พอวันท่ี ๔ พฤศจิกายน อีก ๒ วันให้หลังบีทีเอส (BTS) ก็เลยทูลเกล้าฯ ถวายฎีกา แล้วเมื่อ 
วันท่ี ๓ กุมภาพันธ์ก็เกิดการล้มประมูล ตอนนี้เรื่องยังคาอยู่ท่ีศาล แต่ได้ข่าวว่าเขาก็จะไป 
 



๗๖๐ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ        วันทนา ๓๔๐/๓ 
 
ถอนเรื่องออกมา แต่นี่มันเป็นประเด็นนะครับ แล้วก็ฉาวโฉ่ในคมนาคม แล้วก็ลุกลาม  
บานปลายใหญ่โตครับ ---------------------------------------------------------------------------------- 
 

          - ๓๔๑/๑ 
              
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๖๑ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ        เพทาย ๓๔๑/๑ 
 
เอกสารส าคัญท่ีผมอยากให้ท่านดูคือ ๒ เอกสารนี้นะครับ อันหนึ่งก็คือประกาศแรกเรียกว่า 
อาร์เอฟพี (RFP) เมื่อกรกฎาคม ๒๕๖๓ พูดง่าย ๆ นี่คือเกณฑ์เดิม อีกเอกสารหนึ่งก็คือ 
เกณฑ์ใหม่ ค าถามคือคุณประกาศไปแล้วหากไม่มีใบสั่งถามว่าใครจะกล้าให้เปลี่ยนกลางอากาศ 
แบบนี้ ในโครงการมูลค่าหลายแสนล้านบาทขนาดนี้ การเปลี่ยนเกณฑ์เป็นการเปลี่ยนใน 
ประเด็นหลักด้วยนะครับคือเดิมซองเทคนิคผ่านถึงจะมาแข่งกันด้วยซองราคา แต่ของใหม่ 
เปิดเทคนิคกับราคาควบคู่กันไปแล้วก็ใช้วิธีให้คะแนน ให้คะแนนซองเทคนิค ๓๐ เปอร์เซ็นต์  
ซองราคา ๗๐ เปอร์เซ็นต์ ซองเทคนิคเดิมก็คือผ่านกับไม่ผ่าน มีเกณฑ์ด้านต่าง ๆ ถ้าได้ 
มากกว่า ๘๕ เปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าผ่าน คะแนนรวมมากกว่า ๘๐ เปอร์เซ็นต์ถือว่าผ่าน พอเกณฑ์ใหม่ 
ไม่มีขั้นต่ าครับอย่างไรก็ผ่าน แล้วแต่ให้คะแนน แล้วก็มีอยู่ ๓๐ เปอร์เซ็นต์ของน้ าหนักรวม  
ก็คือให้ความส าคัญกับงานโยธามากขึ้นและด้านอื่น ๆ ก็ลดลง ในทางกลับกันซองราคาเดิมก็คือ 
ผ่านเทคนิคมาแข่งกันท่ีราคา พูดง่าย ๆ  เกณฑ์เดิมแข่งกันท่ีราคา ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ แต่เกณฑ์ใหม ่
แข่งกันท่ีราคา ๗๐ เปอร์เซ็นต์ แต่ว่าแข่งจริง ๆ ๖๐ เปอร์เซ็นต์นะครับ อีก ๑๐ เปอร์เซ็นต์  
คือจิตพิสัยครับ เพราะเขียนไว้ว่าความน่าเชื่อถือและความครบถ้วนถูกต้อง มันตลก  
มาประมูลโครงการกันอย่างนี้หรือครับ ฉะนั้นโดยสรุปเกณฑ์เดิมเปลี่ยนมาเป็นเกณฑ์ใหม่   
เดิมผ่านเทคนิควัดกันท่ีราคา เกณฑ์ใหม่ให้คะแนนท้ังทางเทคนิค ทางราคาควบคู่กันไป  
เกณฑ์เดิมวัดได้ เกณฑ์ใหม่แล้วแต่ท่านจะให้คะแนน เกณฑ์เดิมใช้กับสายสีอื่นและใช้ท่ัวไป  
เกณฑ์ใหม่ออกแบบมาเพื่อใช้กับสายสีส้มโดยเฉพาะ คือท าแบบนี้ผมบอกเลยว่ากล้ามาก  
และเรื่องนี้ศาลปกครองก็มีค าสั่งมาเมื่อวันท่ี ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ ท่ีบอกว่าให้ชะลอ พอไป 
อ่านดูก็เขียนไว้ว่าน่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับความไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งใช้คอมมอนเซนส์   
(Common sense) ก็รู้มันเปลี่ยนกลางอากาศอย่างนี้และเปลี่ยนแบบมีนัยส าคัญ เปลี่ยนผล 
แพ้ชนะได้เลยอย่างนี้ เพราะฉะนั้นมันเลยเกิดการโกงอย่างน่าเกลียดจนเป็นข่าวดัง อันนี้ 
ก็ไปดูข่าวกันได้นะครับเห็นโดยท่ัวไป ยกตัวอย่างเช่น รฟม. ชิงล้มประมูลสายสีส้มไม่รอศาล  
หนีบีทีเอส (BTS) ฟ้องเปลี่ยนเกณฑ์เทคนิคพ่วงราคา สายสีส้มอื้อฉาว แต่ข่าวท่ีน่าสนใจ 
ท่ีผมอยากให้ท่านดูก็คือข่าวนี้ เมื่อวันท่ี ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ บิ๊กตู่ลั่นใครมีหลักฐานทุจริต 
รถไฟฟ้าเอามาเลยพร้อมจัดการไม่เอาไว้ ผมเลยต้องมาทวงถามในวันนี้ว่าท่านต้องรักษา  
ค าพูดด้วยนะครับ คือทุจริตขนาดนี้นี่ชัดพอไหม ถ้าท่านตอบว่ายังชัดไม่พอผมว่ามาตรฐาน 
ความด้านของเรามันต่างกันนะครับ ฉะนั้นโดยสรุปประเด็นสายสีส้มคือมันมีการเปลี่ยนเกณฑ์ 
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การให้คะแนนหลังออกประกาศเชิญชวนไปแล้ว เกณฑ์ใหม่มีก าหนดมาเพื่อสายสีส้ม  
โดยเฉพาะไม่เคยใช้มาก่อน และการเปลี่ยนเกณฑ์ก็มีโอกาสชนะ มีโอกาสส่งผลต่อผู้ชนะ 
การประมูลอย่างชัดเจน และนี่เราก าลังพูดถึงการประมูลโครงการมูลค่ารวม ๓๓๒,๗๓๐ ล้านบาท  
คือมาเล่นตุกติกเปลี่ยนเกณฑ์กันกลางอากาศอย่างนี้ มันคือการโกงกันชัด ๆ และสุดท้าย  
ไปไม่รอดเรื่องนี้ล้มประมูลไปแล้วแต่เจตนามันเห็นชัดเจนก็ต้องดูว่าท่านรั ฐมนตรีจะมี 
ความบกพร่องปล่อยให้พวกพ้องหาการทุจริตคอร์รัปชัน เอื้อประโยชน์ สร้างความรวย  
อย่างในญัตตินี้หรือไม่นะครับ แล้วมันส าคัญมากนะครับอันนี้อยากให้ท่านรัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงมหาดไทยดูให้ชัด ๆ ด้วยนะครับ แล้วถามไปทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม  
และท่านประยุทธ์ในฐานะท่ีก ากับดูแล เขาต่อยกันอยู่นี่ครับท่านจะต้องเอาอย่างไร สไลด์  
(Slide) นี้ส าคัญมากนะครับ คือเรื่องนี้มันมี ๒ เจ้าใหญ่ท่ีคอยแข่ง คอยแบ่ง คอยแย่งกันอยู่ 
ในตลาดนี่ ประเทศเรามีแค่ ๒ เจ้าใหญ่ในตลาดรถไฟฟ้าก็คือบีทีเอส (BTS) กับบีอีเอ็ม (BEM)  
บีทีเอส (BTS) ก็เป็นขาใหญ่อยู่ใน กทม. ซึ่งปกครองโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  
กับบีอีเอ็ม (BEM) ก็คือขาใหญ่ในกระทรวงคมนาคมซึ่งปกครองโดยท่านศักดิ์สยาม ชิดชอบ  
ฉะนั้นดิว (Due) ประยุทธ์ ๑ ทาง มท. ก็มีการคุยกันว่าจะให้สายสีเขียวกับบีทีเอส (BTS)  
เรียบร้อยแล้ว คือตกลงเบื้องต้นท่ีตั้งมาตรา ๔๔ มานี่ แล้วพวกผมรวมถึงสภาผู้แทนราษฎร 
ของเราท้ังหมดก็ไม่เห็นด้วยใช่ไหมครับ นี่คือการขยายสัญญาท่ีไม่ชอบธรรม แต่ปรากฏว่า 
ตัวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมไม่ได้ขวาง เรื่องนี้เคยถามความเห็นมาแล้ว ๓ ครั้งนะครับ  
เมื่อวันท่ี ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓ แล้วก็ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ ขอบคุณภาพ 
จากสื่อสปริงนิวส์นะครับ แต่ผมไปเช็ก (Check) มาแล้วก็คือมีหนังสืออย่างนั้นจริง ๆ  
ถามความเห็นเกี่ยวกับสายสีเขียวแล้ว ก็ไม่เคยขวางมาก่อน ๓ ครั้ง เพราะนั่นเป็นดิว (Due)  
ของประยุทธ์ ๑ อย่างท่ีว่า สภาไม่เห็นด้วยแต่เขาดิว (Due) กันไปแล้วว่าจะขยายสัญญา 
สัมปทานไปให้ ส่วนบีอีเอ็ม (BEM) ก็ได้เค้กอีกชิ้นหนึ่งก็คือขยายสัญญาสัมปทานทางด่วน  
แต่ดิว (Due) ประยุทธ์ ๒ นี่ละครับท่ีเป็นต้นเหตุก็คือมีเรื่องสายสีส้มเข้ามานี่ ------------------- 
 
                - ๓๔๒/๑ 
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แล้วอย่างท่ีผมเรียนว่ามันหอมหวานจริง ๆ ครับมันเป็นเส้นผ่าเมือง สายสีเขียวในแนวเหนือ ใต้  
นะครับ รัฐผลักภาระไปให้ประชาชน ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ แต่สายตะวันออก ตะวันตกนี่รัฐอุดหนุน  
๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ในส่วนของค่าก่อสร้างมันจึงหอมหวานนะครับ ราคากลางมันสวยขนาดนั้น  
บีทีเอส (BTS) ก็เลยกระโดดเข้าไปแข่ง แล้วผมยืนยันว่าเขาแข่งจริง ๆ อย่างท่ีเราเห็นในศึก 
นี่นะครับ กระทรวงคมนาคมก็เลยเปลี่ยนเกณฑ์เพื่อกีดกันอย่างท่ีผมเล่าเรื่องเปลี่ยนเกณฑ์  
กลางอากาศ บีทีเอส (BTS) ก็สู้เต็มท่ีนะครับ ไปฟ้องศาลปกครองจนศาลปกครองมีค าสั่ง 
ให้ ทุเลาการเปลี่ยนเกณฑ์เมื่อวันท่ี ๑๙ ตุลาคม และวันท่ี ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  
กระทรวงคมนาคมก็ยังไม่หยุด ไปสั่งให้ยื่นอุทธรณ์ต่อ พอวันท่ี ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  
บีทีเอส (BTS) ก็ยังไม่ยอม แต่ไปทูลเกล้าฯ ถวายฎีกา คราวนี้ปั้งเลยสิครับ มันเกิดอะไรขึ้นต่อ 
อีกไม่กี่วันจากนั้น วันท่ี ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ดีล (Deal) สายสีเขียวแตกครับ จากท่ีเคย 
เห็นชอบไม่ขวางอะไรต่าง ๆ พอมีเรื่องสายสีส้มเข้ามา หลังจากนั้นไม่กี่วันฟีล (Feel) ขาด  
ไปทักท้วงใน ครม. วันท่ี ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ กระทรวงคมนาคมกระโดดเข้ามาขวาง 
สายสีเขียวแบบเต็มตัว แล้วอย่างท่ีผมเรียนผมเห็นด้วยกับการกระท าของท่านนะ  
เพราะผมก็ไม่เห็นชอบกับการท่ีท่านจะขยายสัญญาสัมปทานตามมาตรา ๔๔ แล้วมีเงื่อนไข
ภายในท่ีไม่เปิดเผย ท าไมเป็น ๖๕ บาทก็ชี้แจงไม่ได้นะครับ ฉะนั้นท่านรัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงคมนาคมนี่อย่ากลับล านะ ผมจะคอยดูนะครับ แล้วปัจจุบันก็รอท่านประยุทธ์ 
เคลียร์ (Clear) หัวหน้าแก๊งก าลังรอเคลียร์ (Clear) กันอยู่ว่าสายสีส้มจะเอาอย่างไร  
สายสีเขียวคือจะเอาอย่างไร ค าถามท่ีส าคัญก็คือแล้วประชาชนอยู่ตรงไหน ในสมการ  
การปันผลประโยชน์กัน ฉะนั้นโดยสรุป ป. สุดท้ายนะครับ มีการปันผลประโยชน์ คนอนุมัติรวย  
นายทุนยิ้ม ประชาชนจ่ายครับ จะจ่ายจากไหนมีแค่ ๒ ก้อน คือค่าตั๋วจากผู้ใช้หรือภาษี 
จากประชาชน แล้วก็มี ๒ วิธีคือช่วยกันจ่ายในปัจจุบันใช้เงินของพวกเรา หรือไปเอาจาก 
ลูกหลานในอนาคตมาจ่าย นี่ล่ะครับการปั้นตัวเลข ปั่นโครงการมาเพื่อปันผลประโยชน์ 
มันน่ากลัวนะครับ แล้วเวลาท่ีท่านเข้ามาชี้แจง ผมอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรี  
เป็นตัวหลัก แล้วผมไม่อยากให้ท่านพูดไปเรื่อย อย่างท่ีผมเล่าให้ฟังนะครับว่าเมื่อวานนี้  
พรรคก้าวไกลอภิปรายเรื่องทุจริตในกองทัพ แต่แทนท่ีจะมาตอบค าถามนี่มากล่าวหาว่า 
ไม่ชอบทหารอย่างนี้ ผมเลยไปตั้งค าถามให้ชัดเจนตามสิ่งท่ีผมอธิบายนี่นะครับ  
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  ค าถามท่ี ๑ ในเรื่องของค่ารถไฟฟ้าแพง ท่านจะแก้ปัญหาท่ีท่านก่ออย่างไร 
นะครับ ท่านจะเอาเงินจากค่าตั๋วผู้ใช้หรือจะเอาภาษีประชาชนมาอุด แล้วท่านจะเอาเงิน 
จากพวกเราจ่ายหรือจากลูกหลานมาช่วยกันจ่ายนะครับ 
  ข้อ ๒ ย่อยนะครับ ตั๋วร่วมจะเสร็จเมื่อไร ค่าโดยสารร่วมจะแก้ปัญหาอย่างไร 
ท่ีท่านพูดถึงคือค่าแรกเข้าซ้ าซ้อน แล้วท่านต้องรับปากกับสายสีอื่น ๆ ด้วย ข้ ามไปเหลือง 
ข้ามไปแดงอะไรต่าง ๆ ไม่ใช่แค่ข้ามอยู่ในระหว่างเขียวนะครับ แล้วค่าระยะทางท่ีข้ามสาย 
ท าไมจะต้องไปรีเซต (Reset) ใหม่ แล้วท่ีส าคัญคือค่าระยะทางเมื่อข้ามระบบให้คนใช้รถเมล์ 
แล้วมาต่อรถไฟฟ้าอย่างนี้ครับ 
  ค าถามท่ี ๒ ในเรื่องของการปั้นตัวเลขนะครับ ท่านจะยอมสั่งการให้เปิดข้อมูล 
ท้ังหมด รวมถึงแบบจ าลองท่ีใช้ในการประมาณการ ข้อสมมุติอะไรต่าง ๆ แล้วมาถกเถียงกัน 
ด้วยเหตุด้วยผลหรือไม่นะครับ  
  ค าถามท่ี ๓ ก็คือท่ีผมโชว์ในเรื่องของการสรุปปั่นโครงการ ท่านไประบุมา 
ในตารางการแบ่งเงินนี่เติมลงไปใน ๗ ช่องว่าง ให้มันรวมกันได้ร้อยครับ  
  แล้วข้อสุดท้ายนะครับ ตรงสายสีเขียวท่านจะกลับไปแก้ปัญหาหรือท่านจะ 
พยายามดันตามสัมปทานด้วย มาตรา ๔๔ นี้ต่อไป และส่วนในสายสีส้มนะครับ ตกลง 
ท่านจะใช้เกณฑ์ไหน จะกลับไปใช้เกณฑ์เดิมหรือมาใช้เกณฑ์ใหม่ ใจกลางของปัญหาก็คือ 
คุณประยุทธ์ จันทร์โอชา คือคุณสั่งการไปเรื่อย ชอบใช้อ านาจพิเศษ ปกครองด้วยความกลัว  
กู้เยอะ ผลาญไปเรื่อย ๆ แต่ไม่ได้แก้ปัญหา แถมมาสร้างปัญหาเพิ่ม แล้วก็หากท่านอยากท า 
เพื่อประชาชนจริง ท่านคงไม่ท าแบบนี้คือหากินกับการสร้างรถไฟฟ้า แล้วก็ท้ิงปัญหาไว้ 
มากมาย ผมจึงขออธิปรายแล้วก็ลงมติไม่ไว้วางใจ พลเอก ประยุทธ์นะครับ แล้วส่วนของ 
สายสีเขียวนี่ก็ไม่ไว้วางใจท่านอนุพงษ์ สายสีส้มก็คือไม่ไว้วางใจท่านศักดิ์สยาม เพราะเมื่อ ๓ ป.  
มาเจอกันมีการปั้นตัวเลข ปั่นโครงการ ปันผลประโยชน์ บ้านเมืองมันบรรลัยครับท่านประธาน  
  (การประชุมด า เนินการมาถึ งตอนนี้  นายชวน หลีกภั ย  ประธาน 
สภาผู้แทนราษฎร ได้ลงจากบัลลังก์ โดยมอบให้ นายสุชาติ ตันเจริญ รองประธาน  
สภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง ปฏิบัติหน้าท่ีแทน)  
  นายสุชาติ ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหนึ่ง)  :  เชิญท่าน 
รัฐมนตรีตอบครับ               - ๓๔๓/๑ 



๗๖๕ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ          จีรนุช ๓๔๓/๑ 
 
  พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย)  :  กราบเรียน 
ท่านประธานสภาท่ีเคารพ ฟังจากการอภิปรายแล้วก็คงจะเข้าใจนะครับว่าผมมีส่วนอยู่หน่อยเดยีว 
เรื่องของสายสีเขียวตามท่ีท่านได้กรุณาเรียนให้ทราบแล้วว่าท่านเข้าใจเรื่องท้ังหมด แต่ท่าน 
เห็นด้วยกับมาตรา ๔๔ ประเด็นของท่านก็คือว่าไม่เห็นเรื่องของรายละเอียดการเจรจานั่นละครับ  
ก็เกรงว่าจะไม่โปร่งใส คืออาจจะเสียเปรียบหรืออะไรก็แล้วแต่ นั่นคือสิ่งท่ีสรุปของสายสีเขียว  
ท่ีเหลือมันเป็นของกระทรวงคมนาคมท้ังนั้นนะครับ มันเป็นสเกล (Scale) ใหญ่ของประเทศชาติ 
เลยนะครับ ท่ีจะต้องเปลี่ยน ผมคิดว่าถ้าเริ่มต้นมาอย่างนั้น ถึง ณ วันนี้ต้องแก้ปัญหาหมด  
เพราะว่าถ้าประเทศเราลงทุนโดย รฟม. อย่างเดียวก็คงจะง่ายกว่านี้นะครับ ท่ีจะท า ให้ 
ประชาชนสามารถใช้ตั๋วเดียวกัน เรามีความพยายามจะท าท้ังแรบบิท (Rabbit) ท้ังแมงมุม 
มาแล้ว ปัจจุบันนี้พยายามจะท ายูโร มาสเตอร์ วีซ่า (Euro Master Visa) อยู่นะครับ แต่ก็ยัง 
เป็นแนวทางท่ีผมเห็นในข้อสรุปของกระทรวงคมนาคมว่าให้ไปท าเรื่องตั๋วร่วมให้เรียบร้อย  
แต่ว่ามันจะต่างกันท่ีเขาใช้ยูโร มาสเตอร์ วีซ่า (Euro Master Visa) เขาเป็นแฟร์ (Fare)  
เท่ากันหมด อันนี้ถ้าเรายังต้องใช้เคลียร์ริงเฮาส์  (Clearing House) ก็คือมันไม่เท่ากัน  
จะต้องมีการมาเคลียร์ (Clear) ว่าใครขึ้นอย่างไร แล้วมาแบ่งกันอย่างนี้ ผมว่าท่ีน่าจะเป็นไปได้ 
ในความคิดผม อันนี้ผมตอบเกินเลยไป เขาบอกให้พยายามตอบ ก็น่าจะเป็นแรบบิท (Rabbit)  
หรือแมงมุมท่ีท ากันอยู่ในความคิดผมนะครับ เพราะว่าน่าจะเป็นไปได้ท่ีจะใช้เคลียร์ริงเฮาส์   
(Clearing House) ไปเคลียร์ (Clear) ค่าโดยสารให้พี่น้องประชาชน แต่กลับมาเรื่องแรก  
ถ้าไอดีล (Ideal) จะเป็นการลงทุนอย่างนี้ผมว่าท าได้ทางเดียวคือ รฟม. ต้องท าเองหมด  
แล้วรัฐบาลต้องอุดหนุนหมดเลย ปัญหาคือแล้วรัฐจะเอาเงินท่ีไหนไปขุดคลองให้ชาวนา  
ท่ีบ้านนอก เมื่อครู่นี้ท่านก็เรียนกันเองว่าถ้าเราช่วยเฉพาะคนกรุงเทพฯ ท าไมไม่ไปดูให้  
คนต่างจังหวัด ผมก็ถามกลับว่าถ้าเราท าอย่างนั้นแล้วคนท่ีต้องการล ารางระบายน้ า 
จะท าอย่างไร ท าไมต้องเอามาลงทุนอย่างนี้หมด ยิ่งเอาไปลงทุนต่างจังหวัด ค าตอบท่ีมีแน่ ๆ  
ขาดทุนแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ ไม่มีทางเลย หายากมาก ในเมืองท่ีต่างจังหวัดท่ีจะรอดได้  
ท่ีเขาพยายามท าก็ขอนแก่น ก็ต้องใช้สูตรเหมือนกรุงเทพมหานคร ภูเก็ตท่ีเห็นนะครับ  
ขอนแก่นก็เส้นเดียววนเหมือนแบคโบน (Backbone) เหมือนกับสายสีเขียวกับสายสีส้ม 
ท่ีพยายามจะท า ฟีดเดอร์ (Feeder) เขาก็ท าอยู่แล้ว ผมคงไม่อาจหาญไปตอบแทน คจร. นะครับ  
แต่ผมก็เรียนว่าท้ังหมดนี่ คจร. เป็นเจ้าของเรื่อง แนวคิดที่จะท า เขาก็ท าว่าสายสี เท่าท่ีผมรู้ 



๗๖๖ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ          จีรนุช ๓๔๓/๒ 
 
สายอื่น ๆ ก็จะเป็นฟีดเดอร์ (Feeder) ก็จะเป็นไลท์เรล (Light Rail) สายหลักก็จะเป็น 
เฮฟวีเรล (Heavy Rail) เขาก็ท าอยู่ในขณะนี้ แต่ก็ยังมีความเห็นค้านในบางเรื่อง เช่น ถ้าท่าน 
จะไปท าขนส่งคนจน มันไม่ใช่ช่วยนะครับ มันจะเตี้ยอุ้มค่อมท่ีไปท ารถเมล์ เพราะท่ัวโลก  
เขาต้องยอมรับว่าระบบรางดีท่ีสุด มันลงทุนหนักจริง แต่ว่ามันจะถูกส าหรับประชาชน 
ในอนาคตถ้าท าได้ โจทย์ท่านมันเป็นสเกล (Scale) ใหญ่ของประเทศชาติซึ่ง คจร. เขาท าอยู่ 
ผมก็เรียน ท่ีผมต้องตอบสายบีทีเอส (BTS) เพราะว่าตอนนั้นไม่มี รฟม. เขาสร้างแล้วให้ยก 
ให้กรุงเทพมหานคร มันก็เลยกลายเป็นของกรุงเทพมหานคร ผมก ากับกรุงเทพมหานคร 
ก็มาดูเกิดปัญหา ท่านนายกรัฐมนตรีก็ใช้มาตรา ๔๔ แก้ปัญหาให้อย่างท่ีผมเรียนท้ังหมดแล้ว  
โดยความท่ีต้องการแก้ปัญหาแล้วก็มีความบริสุทธิ์ ไม่มีอะไรท่ีจะไปทุจริต ผมเรียนได้เต็มปาก  
เหลือการเจรจาท่ีท่านสงสัยเท่านั้นว่ามันจะเป็นอย่างไร ท่ีท่าน ส.ส. ผู้ทรงเกียรติได้กรุณา 
ให้ข้อคิดเห็นไว้นะครับ ผมสรุปตอบว่าสเกล (Scale) ท่ีท่านพูดนี่มันไอดีล (Ideal) สูงมาก  
ผมก็ไม่แน่ใจว่าจะท าได้ไหม ในกรณีท่ีจะให้รัฐลงทุนและอุดหนุนให้มากเลย แบกท้ังหมดแทน 
อย่างเช่นงานโยธาท้ังหมด ตอนนี้มันเป็นเพราะรัฐท าไม่ไหวก็ให้เอกชนท า มันก็เลยเป็นอย่างนี้ครับ  
มันก็เลยต้องไปออกครั้งเดียวคือต้องมีตั๋วร่วมเป็นเคลียร์ริงเฮ้าส์ (Clearing House) มาท าให้ 
ค่าโดยสารมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะครับ เราก็ยังท าได้ ผมคิดว่าถ้ารัฐตอนนี้จะซับซิไดซ์  
(Subsidize) ให้ ก็ช่วย พอท าตั๋วร่วมแล้วจะช่วยเท่าไรก็ยังท าได้ในความคิดผม แต่ต้องไปท า 
เรื่องตั๋วร่วมให้ออกมา แล้วรัฐก็มาช่วยไปดูไส้ในของเคลียร์ริง (Clearing) ว่ามันจะเคลียร์  
(Clear) กันอย่างไร แล้วรัฐช่วย แต่ท่ีรัฐจะไปท าเองท้ังหมดนี่ ผมก็คิดว่าต้องเป็นเรื่อง คจร.  
ไปวางแผนมา ------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
               - ๓๔๔/๑ 
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ส่วนการว่าจะต้องเอาไปต่างจังหวัดต้องคิดอีกแบบหนึ่ง ต้องคิดอีกแบบหนึ่งมันจะต้องเริ่ม  
ยุ่งอีกนะครับ เพราะไปไหนจะต้องขาดทุนแน่นอน แต่ว่าจ าเป็นแค่ไหนน่าจะเป็นค าตอบ  
ท่ีเขาจ าเป็น เพราะว่ากรุงเทพฯ การจราจรมันยาก การเดินทางมันยาก มันแพง ท่ีเดินรถเมล์ได้ 
แล้วบอกสบายนี่ เพราะรัฐอุดหนุนอยู่ เยอะ ขสมก. ก็เป็นหนี้ เป็นแสนล้านอยู่ขณะนี้   
เป็นแสนล้านนะครับ แล้วก็สภาพก็เป็นอย่างท่ีทราบมีท้ังรถร่วม มีท้ังอะไรมาตรฐานก็จะ 
ไม่ค่อยจะดีนักนะครับในขณะนี้ แต่ว่าผมทราบมาว่าทางกระทรวงคมนาคมก็พยายามแก้ไขอยู่ 
คงเป็นค าตอบโดยรวม ๆ ท้ังหมดของท่ีท่านได้กรุณาได้อภิปรายครับ 
  นายสุชาติ ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหนึ่ง)  :  เชิญ 
  นายสุรเชษฐ์ ประวีณวงศ์วุฒิ (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ใช้สิทธิพาดพิงนะครับ  
ท่านประธาน 
  นายสุชาติ ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหนึ่ง)  :  เชิญท่าน 
สุรเชษฐ ์
  นายสุรเชษฐ์ ประวีณวงศ์วุฒิ (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ผม สุรเชษฐ์ ประวีณวงศ์วุฒิ  
พรรคก้าวไกลนะครับ  
  พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย)  :  ขออนุญาต 
นะครับท่านประธาน ขออนุญาตนิดนะครับท่าน  
  นายสุชาติ ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหนึ่ง)  :  เชิญท่าน 
รัฐมนตรีครับ 
  พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย)  :  ขออนุญาต 
นะครับ ผมไม่ทราบจะกล่าวได้ไหมว่ามีหนังสือยืนยันว่าท่านรัฐมนตรีคลังท่านลาออก  
ป่วยจริง ๆ อันนี้ผมแมสเซนเจอร์ (Messenger) ให้เฉย ๆ นะครับ อยากให้ประชาชนเข้าใจ 
ก็ให้ประชาชนฟังแล้วตัดสินใจเองก็แล้วกัน 
  นายสุรเชษฐ์ ประวีณวงศ์วุฒิ (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ท่านประธาน ผม สุรเชษฐ์  
ประวีณวงศ์วุฒิ พรรคก้าวไกล ก็ขอบคุณส าหรับค าชี้แจง แต่ว่าอย่างท่ีท่านก็ตอบว่าของท่าน 
เป็นแค่ส่วนเดียวสายสีเขียวมันยังมีอีกเรื่องหลาย ๆ อย่าง ซึ่งผมก็รอท่านประยุทธ์มาชี้แจง  
แต่อย่างท่ีท่านตอบคือผมถึงสรุปปัญหาเรื่องนี้ เอาสไลด์ (Slide) ขึ้นก็ได้ในสไลด์ (Slide) นี้ว่า 
ปัญหาค่ารถไฟฟ้าแพงจริง ๆ มันเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องของโครงสร้างเงินลงทุนประมาณ 
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ล้านล้านบาทท่ีเราลงไปแล้ว ฉะนั้นปัญหาหลักต้นตอของมันก็คือรัฐอุดหนุนไม่เพียงพอ  
เพราะการลงทุนแบบไม่พอเพียง แต่ปัญหานี้คือคุณประยุทธ์เป็นคนก่อมากที่สุดอย่างไรครับ  
เพราะว่าท่านจะใช้ระบบไหล แล้วก็ลากยาวเกินจ าเป็นมากไปท่ีท่านชอบมาเคลม (Claim) ว่า 
ท่านสร้างรถไฟฟ้ามากนะครับ เพราะพอเราสร้างแบบเกินพอเพียงมันก็เหลือเงินไม่เพียงพอ 
มาอุดหนุนนะครับ คือพูดง่าย ๆ ถ้าสร้างน้อยกว่านี้แล้วก็แบ่งไปท าระบบท่ีเล็กกว่านี้ 
มันก็เหลือเงินนะครับ ส่วนเรื่องต่างจังหวัดอะไรก็อย่างท่ีผมน าเรียนท่าน ผมเลยออกแบบ 
การบ้านให้ท่านประยุทธ์ไปหัดรู้จักคิดการใช้เงิน คือเติมช่องว่างในตารางนี้แล้วจะตอบค าถาม 
อย่างท่ีท่านเรียนได้ คือพอเป็นผู้บริหารมันมีทรัพยากรอยู่อย่างจ ากัด มันมีเรื่องส าคัญอยู่ 
หลาย ๆ เรื่องจะให้อะไรมาก อะไรน้อย ก็รอท่านประยุทธ์มาตอบค าถามให้ตรงประเด็น  
ถ้าท่านมีเงิน ๕๐๐,๐๐๐ ล้านบาทคิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ท่านจะกรอกตารางนี้อย่างไรครับ  
จะได้ไม่ต้องถามหมูตอบหมาอีกนะครับ ขอบคุณครับ 
  นายสุชาติ ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหนึ่ง)  :  ท่านต่อไป  
ท่านประเดิมชัย บุญช่วยเหลือ พรรคเพ่ือไทย เชิญครับ 
  นายประเดิมชัย บุญช่วยเหลือ (กรุงเทพมหานคร)  :  กราบเรียนท่านประธานสภา 
ท่ีเคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติครับ กระผม นายประเดิมชัย บุญช่วยเหลือ สมาชิก  
สภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร เขต ๕ ดินแดง ห้วยขวาง พรรคเพื่อไทย วันนี้ผมขออนุญาต 
ท่านประธานในการท่ีจะได้อภิปรายเพื่อไม่ไว้วางใจในการท าหน้าท่ีของรัฐมนตรีท่ีมีหน้าท่ี  
ในการท่ีจะดูแลแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชน แต่การท าหน้าท่ีของท่าน  
ในช่วงท่ีผ่านมาสร้างความผิดหวังน ามาซึ่งความทุกข์ให้กับพี่น้องประชาชนมาโดยตลอด 
ในระยะเวลาของการบริหารราชการแผ่นดิน ผมขออนุญาตในการท่ีจะได้อภิปรายไม่ไว้วางใจ 
ในการท าหน้าท่ีของท่าน พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  
ตามญัตติท่ีทางท่านผู้น าฝ่ายค้านได้เสนอต่อสภาแห่งนี้ โดยเฉพาะในเรื่องของการใช้อ านาจ  
ในต าแหน่งหน้าท่ีแสวงหาประโยชน์เพื่อตนเองและพวกพ้อง ใช้กลไกทางกฎหมายเพื่อวางแผน 
ในการทุจริตอย่างเป็นระบบและแยบยล ท่านประธานครับ ถามว่าท่านทุจริตอย่างไร ท่านวางแผน 
อย่างไร ขออนุญาตสไลด์ (Slide) แผ่นท่ี ๑ นะครับ ----------------------------------------------- 
                - ๓๔๕/๑ 



๗๖๙ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ         กุลนิษฐ์ ๓๔๕/๑ 
 
  (เจ้าหน้าท่ีด าเนินการเปิดพรีเซนเทชัน) 
  นายประเดิมชัย บุญช่วยเหลือ (กรุงเทพมหานคร)  :  ก็จะได้น าเรียนให้กับ 
ท่านประธานสภาได้รับทราบ ท่านประธานคงทราบดีนะครับว่า ในช่วง ๒ ปีท่ีผ่านมา 
ได้มีเหตุการณ์ ได้มีโครงการท่ีเป็นข่าวครึกโครมทางหน้าสื่อมวลชนให้พี่น้องประชาชน 
ได้รับทราบถึงกระบวนการในการท่ีจะแสวงหาประโยชน์จากสิ่งท่ีทุกคนรังเกียจ นั่นก็คือขยะ  
ท่านประธานครับ ขยะของประเทศไทยต่อปีนั้นมีปีละประมาณ ๓๐ ล้านตันต่อปี ใน ๓๐ ล้านตัน 
ต่อปีนั้นเป็นขยะท่ีเกิดในกรุงเทพมหานคร ปีหนึ่งประมาณ ๑๐ ล้านตัน ท่านประธานครับ  
เหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นต่อเนื่องจากรัฐบาลยุค คสช. ท่ีมี ๓ ป. ท่ีเป็นผู้มีอ านาจ 
สูงสุดในการบริหารประเทศ หลังจากท่ีมีการยึดอ านาจรัฐประหาร ในการมาปกครอง 
ประเทศชาติ ท้ัง ๓ ป. ก็มีแนวความคิดในเรื่องของการท่ีจะ ในหลักการผมไม่ปฏิเสธว่าขยะ 
เป็นปัญหาของชุมชน เป็นปัญหาของประเทศ แต่ท้ัง ๓ คนถ้าคิดในเร่ืองของการท่ีจะค านึงถึง 
ประโยชน์ในการท่ีจะแก้ไขปัญหาอย่างแท้จริงผมก็คงจะไม่น ามาพูดในวันนี้ ท่านประธาน 
อาจจะสงสัยว่า แล้ว ๓ ป. นี้เกี่ยวข้องอย่างไรกับการท่ีน าไปสู่การทุจริตและการโกงกิน 
ในเรื่องของขยะ แล้ว พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  
ตั้งแต่ในอดีตปี ๒๕๕๗ จนถึงปัจจุบัน ท่านก็ยังคงครองต าแหน่งในต าแหน่งรัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงมหาดไทย หลังจากท่ีมีการปฏิวัติรัฐประหารยึดอ านาจ ทางคณะ คสช. ในขณะนั้น 
ก็คิดวิธีการในเรื่องของการท่ีจะแก้ไขปัญหาขยะ โดยการท่ีน าเอาส่วนท่ีเรียกว่ากฎหมาย  
ท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องของการจัดการปัญหาขยะมาดูว่าตรงไหนท่ีเป็นอุปสรรคในเรื่องของ  
การจัดการเรื่องของขยะ ฉะนั้นท้ัง ๓ ป. นะครับ ป. ประยุทธ์ เป็นนายกรัฐมนตรี ป. ประวิตร  
เป็นรองนายกรัฐมนตรี ป. ป๊อก อนุพงษ์ เผ่าจินดา เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  
ก ากับดูแลในส่วนของท้องถิ่นท่ัวประเทศ รวมท้ังกรุงเทพมหานครและพัทยา ท่ีเรียกว่า 
การปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ท่านประธานครับ เมื่อเป็นเช่นนั้นทางคณะ คสช. ในขณะนั้น 
ก็ตั้ง พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นประธานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ซึ่งก็ได้ 
มีการน าเสนอเพื่อการแก้ไขปัญหาโดยการแก้ไขกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อท่ีจะพูดง่าย ๆ ว่า 
จะท าให้การบริหารจัดการเรื่องของขยะมูลฝอยนั้นเป็นไปด้วยความสะดวก ก็ขออนุญาต 
แผ่นท่ี ๒ ครับ ในส่วนของกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องถามว่ามีอะไรท่ีเป็นกฎหมายท่ีเป็นอุปสรรค 
ในเรื่องของการท่ีจะจัดการขยะมูลฝอยบ้าง ท่านเองก็ได้มีการออกมาเป็นโรดแมป (Roadmap)  



๗๗๐ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ         กุลนิษฐ์ ๓๔๕/๒ 
 
ในการท่ีจะน าไปสู่การแก้ไขปัญหา ในวันท่ี ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ หลังจากมีโรดแมป (Roadmap)  
แล้วท่านก็น าไปสู่การแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะในเรื่องของการท่ีจะดูแลเรื่องของการจัดการ 
ขยะมูลฝอย ในวันท่ี ๑๖ มิถุนายน ปี ๒๕๕๘ ทางกระทรวงมหาดไทย โดยรัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงมหาดไทยก็ได้มีการเสนอแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ ตามแนวทาง 
ของกระทรวงมหาดไทยเพ่ือเสนอให้ คสช. ในขณะนั้นได้ให้ความเห็นชอบ --------------------- 
 

 - ๓๔๖/๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๗๑ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ     จันทร์ยุคล ๓๔๖/๑ 
 
หลังจากที่ คสช. ให้ความเห็นชอบอย่างท่ีผมได้น าเรียนท่านประธานไปเมื่อสักครู่ว่าแล้วอะไร 
ท่ีเป็นอุปสรรคในการท่ีจะรวบอ านาจมาให้อยู่ในส่วนของกระทรวงมหาดไทย ในการท่ีดูแล 
แก้ไขปัญหาเรื่องนี้แต่เพียงผู้เดียว นั่นก็คือกฎหมาย กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องท่ีจะต้องรีบจัดการ 
และแก้ไข นั่นก็คือในเรื่องของกฎหมายผังเมือง เสนอให้มีการยกเว้นในกรณีท่ีจะต้องมี 
การก าจัดขยะโดยวิธีการเผาก็เสนอให้ยกเว้นไม่ต้องให้น าเอากฎหมายผังเมืองมาบังคับใช้  
เสนอให้มีการแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อมเพื่อยกเว้น 
การจัดท ารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือว่าอีไอเอ (EIA) ท่านประธานครับ เพราะว่า 
โครงการพวกนี้ถ้าเป็นโครงการท่ีน าไปตั้งใกล้บ้านท่านประธาน ผมก็คิดว่าท่านประธานเอง 
ก็คงไม่อยากท่ีจะให้เตาเผาขยะหรือว่าโรงขยะมาอยู่ใกล้บ้านท่านประธาน ส่วนใหญ่จะได้รับ 
การคัดค้านจากผู้คน เพราะว่าคนส่วนใหญ่เกรงจะได้รับผลกระทบในเรื่องของปัญหา 
เรื่องของสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะน ามาซึ่งปัญหาต่อสุขภาพชีวิตของเขา คุณภาพชีวิตของเขา  
ส่วนใหญ่คนจะคัดค้าน ฉะนั้นดีท่ีสุดก็คือว่ายกเว้นเสีย ไม่ต้องให้มีการจัดท าอีไอเอ (EIA) 
แต่บอกว่าถ้ามีการท าก็ต้องท าให้ครบตามมาตรฐานท่ีกฎหมายก าหนดในเรื่องของการดูแล 
เรื่องของคุณภาพสิ่งแวดล้อม นัยตรงนี้มันมีผลต่างกันนะครับท่านประธาน เพราะว่า  
นั่นหมายความว่าถ้าจะให้โครงการเรื่องของโรงขยะเกิดขึ้นมา คุณไปลงมือในการก่อสร้างก่อน  
แล้วค่อยมาแจ้งว่าจะท าอย่างนั้น อย่างนี้ทีหลัง หลังจากนั้นท่านประธานครับ ถ้าเป็นโครงการ 
ขนาดใหญ่ท่ีมีมูลค่าเกินกว่า ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไปจะต้องเข้าข่ายในเรื่องของการท่ีจะต้อง 
บังคับใช้กฎหมายร่วมทุน ตรงนี้ก็มีการไปออกแก้ไขกฎหมาย โดยเฉพาะในเรื่องของ  
การแก้ไข พ.ร.บ. รักษาความสะอาดในปี ๒๕๖๐ ในมาตรา ๓๔/๑ เพื่อยกเว้นในกรณีท่ีมี 
การจัดสร้างโรงเตาเผาขยะท่ีมีมูลค่าเกินกว่า ๑,๐๐๐ ล้านบาท ไม่ถือว่าเข้าข่ายกฎหมาย 
ท่ีเรียกว่า พ.ร.บ. ร่วมทุน ซึ่งจะต้องมีกรรมวิธีหรือว่าขั้นตอนอีกมากมาย ก็จัดการให้มี  
การด าเนินการโดยท่ีมีการแก้กฎหมายเพื่อไม่ต้องเข้า  พ.ร.บ. ร่วมทุน ไม่ได้หยุดยั้ง 
ขณะนั้นนะครับท่านประธาน หัวใจท่ีส าคัญก็คือว่าถ้าท่านท าแค่นั้น กระบวนการ 
ในการจัดซื้อจัดจ้างก็จะต้องด าเนินการตาม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างของกระทรวงการคลัง  
แต่ด้วยความชาญฉลาดของคนท่ีคิดท่ีจะแสวงหาประโยชน์จากเรื่องนี้ว่าท าอย่างไร 
ถึงจะสามารถท าให้การบริหารจัดการมันเบ็ดเสร็จ อ านาจในการท่ีจะดูแลในเรื่องของ  
การท่ีจะจัดการเร่ืองนี้อยู่ในส่วนท่ีตัวเองรับผิดชอบ -----------------------------------  - ๓๔๗/๑ 



๗๗๒ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ  กรณ์กาญจน์ ๓๔๗/๑ 
 
ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ท่าน พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา เพราะว่าท่านเป็นถึง 
อดีต ผบ.ทบ. ท่านผ่านการเรียนโรงเรียนเสนาธิการทหาร ท่านมีความชาญฉลาดอยู่ในตัว  
ของท่าน แล้วก็อาจจะมีกุนซือท่ีดี ก็น าไปสู่การแก้ไขและมีการออกประกาศเพิ่มเติม 
ซึ่งเป็นประกาศของกระทรวงมหาดไทย ท่ีประกาศเมื่อวันท่ี ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  
เป็นประกาศกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเรื่องการจัดการมูลฝอย ปี ๒๕๖๐ ในนี้มีอยู่หลายข้อ 
ท่านประธานครับ แต่ข้อท่ีเป็นหัวใจท่ีเป็นช่องว่าง ท่ีเป็นเรื่องท่ีน าไปสู่การทุจริตประพฤติมิชอบ 
ก็คือในข้อ ๑๘ ซึ่งได้มีการเขียนไว้นะครับว่าในกรณีท่ีท้องถิ่นจะคัดเลือกให้เอกชนมาด าเนินการ 
ในเรื่องของการท่ีจะหาผู้มารับจ้างในการก่อสร้างโรงงานก าจัดขยะมูลฝอย ก็ให้น าเอา 
กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐมาใช้บังคับโดยอนุโลม  
ท่านประธานครับ ผมย้ าตรงท่ีว่ามาบังคับใช้โดยอนุโลม โดยอนุโลม โดยอนุโลม อ้ายตรงนี้ละครับ 
ท่ีมันเป็นปัญหาท่านประธานครับ อีกสักครู่หนึ่งผมจะชี้และยกตัวอย่างให้เห็นว่าค าว่า  
โดยอนุโลมตรงนี้มันเป็นช่องว่างท่ีน าไปสู่การแสวงหาประโยชน์ได้อย่างไร คนท่ีคิดมันคิดได้ไกล 
ถึงขนาดนั้นได้อย่างไร เพราะว่าถ้าเอา พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างปี ๒๕๖๐ มาบังคับใช้ ไม่มีค าว่า 
โดยอนุโลม ผมคิดว่าประเทศชาติคงจะประหยัดเงินงบประมาณได้มากกว่านี้ ขออนุญาต 
สไลด์ (Slide) ต่อไปครับท่านประธาน โครงการก าจัดขยะของ กทม. ๒ โครงการท้ังท่ีอ่อนนุช 
และท่ีหนองแขม ค าว่าโดยอนุโลมนี่นะครับท่านประธาน มันน ามาสู่ซึ่งความเสียหายไม่ต่ ากว่า  
๔,๐๐๐ ล้านบาท ท่านประธานอาจจะสงสัยว่าตัวเลขตรงนี้มาจากไหนอย่างไร โรงขยะ กทม.  
แค่ ๒ โรงท าไมมันเกี่ยวข้องกับเงินท่ีท าให้รัฐต้องเสียหายถึง ๔,๐๐๐ กว่าล้านบาท กทม.  
อย่างท่ีผมน าเรียนท่านประธานไปเมื่อสักครู่ก็คือว่า กทม. มีนโยบายในเรื่องของการท่ีจะ  
ก าจัดขยะ แต่เดิมก็ได้มีการว่าจ้างสถาบันทางการศึกษาแห่งหนึ่งแถวทางฝั่งธนบุรี  
ได้มีการศึกษาและวิเคราะห์โครงการเบื้องต้น โดยมีดอกเตอร์ ส. เป็นผู้รับผิดชอบ 
ในโครงการเป็นอาจารย์อยู่ในมหาวิทยาลัยท่ีอยู่ย่านฝั่งธน เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐครับ 
ท่านประธาน ดอกเตอร์ ส. เป็นผู้รับผิดชอบในการศึกษาวิเคราะห์โครงการเพื่อท่ีจะยื่นใส่มือ  
กทม. ด้วยความท่ีผมเคยเป็นสมาชิกสภากรุงเทพมหานครก็สนใจการท างานของกรุงเทพมหานคร 
มาโดยตลอด ก็ได้ไปดูค้นคว้าว่าทีมงานของดอกเตอร์ ส. ท่ีอยู่ในศูนย์วิจัยและก าจัดกากของเสีย  
มีทีมงานนักวิจัยเป็นใครอยู่ในนั้นบ้าง --------------------------------------------------------------- 
                - ๓๔๘/๑ 



๗๗๓ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ                    ณัฐวัฒน์ ๓๔๘/๑ 
 
ก็ได้มีการพบรายชื่อของดอกเตอร์ ช. ช้าง ซึ่งเป็นสุภาพสตรี เป็นหนึ่งในรายชื่อของ 
คณะผู้ท าวิจัยท่ีอยู่ในศูนย์แห่งนี้ แต่ดอกเตอร์ ช ช้าง แห่งนี้ได้ลาออกมาเป็นผู้จัดการ  
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจให้กับบริษัทท่ียื่นเข้ามาเป็นคู่สัญญาในเรื่องของการท่ีจะราคากลางในขั้นตอน 
ในการท่ีจะน าไปสู่การประกวดราคาในเร่ืองการจัดซื้อจัดจ้าง ท่านประธานครับ ตรงนี้ละครับ 
เป็นเรื่องท่ีส าคัญ เพราะว่าหัวใจท่ีส าคัญการจัดซื้อจัดจ้างเปรียบเสมือนกับคนท่ีใครรู้ข้อสอบ 
คนนั้นย่อมท่ีจะท าค าตอบได้ถูกใจผู้ออกข้อสอบครับท่านประธานครับ ขออนุญาตสไลด์ (Slide)  
ต่อไปครับ ตรงนี้เป็นขั้นตอนหลังจากท่ีผมได้น าเรียนท่านประธานไปเมื่อสักครู่ว่า เมื่อ กทม.  
จ้างศึกษาแล้ว กทม. เองก่อนท่ีจะท าโครงการเรื่องของโรงก าจัดขยะมูลฝอย ซึ่งในโรดแมพ  
(Road map) ในแผนจัดการเรื่องขยะมูลฝอยท้ังประเทศจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โครงการของ กทม. ได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงมหาดไทย เมื่อวันท่ี ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เร่ิมท่ีจะเข้าเค้าแล้วท่านประธานครับ  
ประเดี๋ยวตอนท้ายท่านประธานจะรู้ว่าในข้อกล่าวหาท่ีกล่าวหาท่านรัฐมนตรีอนุพงษ์นั้ น  
เป็นไปจริงตามญัตติ ท่ีทางท่านผู้น าฝ่ายค้านได้เสนอต่อสภาแห่งนี้ หรือไม่ หลังจากท่ี 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย อนุพงษ์ เผ่าจินดา ได้ให้ความเห็นชอบแล้วก็น าไปสู ่
กระบวนการในเรื่องของการท่ี กทม. จะต้องเข้าสู่การหาตัวผู้รับจ้าง กทม. ก็มีแผนในการหาตัว 
ผู้รับจ้าง ในวันท่ี ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ก็ได้มีการประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  
จนกระท่ังขั้นตอนโพรเซส (Process) ตรงนั้นผ่านไป มาถึงในวันท่ี ๕ ตุลาคม ก็ได้มีการเห็นชอบ 
ในเรื่องของขอบเขตงานหลังจากท่ีเอาผลการศึกษาของสถาบันการศึกษาทางฝั่งธน 
ก็มาให้คณะกรรมการเห็นชอบขอบเขตงาน โดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้มอบอ านาจ 
นายวุฒิเลิศ มณีโรจน์ ผู้อ านวยการกองโรงงานก าจัดมูลฝอยกรุงเทพมหานครเป็นผู้มีอ านาจ 
ในการลงนามแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ขออนุญาตท่านประธานท่ีต้องเอ่ยนาม  
เพราะว่าปรากฏอยู่ในเอกสารของทางราชการ นายวุฒิเลิศ มณีโรจน์ เป็นหัวใจท่ีส าคัญคนหนึ่ง 
ท่ีน าไปสู่เรื่องของการประกวดราคาหาตัวผู้รับจ้างท่ีท าให้รัฐต้องเสียหาย หลังจากท่ีได้มี 
การเห็นชอบขอบเขตงานแล้วก็จะเข้าสู่กระบวนการในเรื่องของการหาราคากลาง  
ท่านประธานครับ เมื่อสักครู่ผมน าเรียนท่านประธานตาม ข้อ ๑๘ ก็บอกว่าให้น าระเบียบ 
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างมาบังคับใช้โดยอนุโลม กทม. เองก็ท าตามระเบียบของกระทรวงการคลัง 
นั่นละครับ ----------------------------------------------------------------------------------- - ๓๔๙/๑ 



๗๗๔ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ     ณัฏฐ์ณรัณ ๓๔๙/๑ 
 
การหาราคากลางจะต้องหา ๓ บริษัท มาเป็นคู่เทียบในการท่ีจะดูว่าใครเสนอราคาต่ าสุด 
ท่ีเป็นไปตามเงื่อนไขท่ี กทม. ก าหนดไว้ กทม. ก าหนดโดยก าหนดราคากลางอยู่ท่ี ๙๐๐ บาท 
ต่อตัน ในเรื่องของการก าจัดขยะมูลฝอย ๓ บริษัทท่ี กทม. น ามาเสนอเพื่อเปรียบเทียบราคากลาง  
บริษัทท่ี ๑ ชื่อบริษัท เวลลี่ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิสเซส (ไทยแลนด์) จ ากัด ซึ่งบริษัทนี้ 
จดทะเบียนตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ ตามรายงานธุรกรรมการท าธุรกิจของบริษัท จัดแจ้งไว้ตาม 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าบอกว่าก่อสร้างอาคารท่ีพักอาศัย ก่อสร้างและรับเหมาออกแบบ  
และเป็นท่ีปรึกษาการก่อสร้างเป็นหลัก หลังจากนั้นทางบริษัท เวลลี่ เอ็นไวรอนเมนทอล  
เซอร์วิสเซส (ไทยแลนด์) จ ากัด  เองก็ได้มาจดเพิ่มวัตถุประสงค์เพื่อให้ครอบคลุมกับ 
กิจการในเรื่องของการก่อสร้างเตาเผาขยะในปี ๒๕๕๙ ท่านประธานก็อาจจะสงสัยว่า 
และ บริษัท เวลลี่ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิสเซส (ไทยแลนด์) จ ากัด มันเกี่ยวอย่างไร  
บริษัทท่ี ๒ ท่ี กทม. ท าหนังสือไปขอให้ยื่นเอกสารเพื่อน ามาเทียบราคากลางก็คือ 
บริษัท ซีแอนด์จี เอ็นไวรอนเมนทอล โปรเท็คชั่น (ประเทศไทย) จ ากัด ซึ่ง บริษัท ซีแอนด์จี  
เอ็นไวรอนเมนทอล โปรเท็คชั่น (ประเทศไทย) จ ากัด คือบริษัทท่ีท าโรงเผาขยะของ กทม.  
โรงแรก แห่งแรกท่ีเขตหนองแขม มีคาพาซิตี (Capacity) หรือว่าศักยภาพในการเผาขยะ  
๓๐๐-๕๐๐ ตันต่อวัน ให้เสนอราคามาเปรียบเทียบ บริษัทท่ี ๓ ท่ี กทม. ท าหนังสือไปก็คือ 
บริษัท ฟอร์เวิร์ด คอนสตรัคชั่น แอนด์ คอนซัลแทนท์ จ ากัด ซึ่งบริษัทนี้เดิมชื่อ บริษัท ไทยหงหรุ่น  
อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด จดทะเบียนเมื่อปี ๒๕๕๕ ในวัตถุประสงค์บอกว่าจ าหน่ายและน าเข้า 
บุหรี่ ตรวจดูธุรกรรมทางการเงินในบัญชี ระบบบัญชีท่ียื่นแสดงรายการส่วนใหญ่ขาดทุน  
ท่านประธานครับไม่มีก าไรเลย วันดีคืนดีบริษัทนี้มาจดแจ้งวัตถุประสงค์เพิ่ม ในวันท่ี ๑๐  
ตุลาคม ปี ๒๕๖๑ ท่านประธานอาจจะสงสัยหนักว่าแล้วมันเกี่ยวอะไร เกี่ยวครับท่านประธาน  
เพราะว่า กทม. มีหนังสือไปขอให้ ๓ บริษัทนี้ยื่นเอกสารการเสนอราคามาท่ี กทม.  
กทม. ออกหนังสือไปเมื่อวันท่ี ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ ไปถึงท้ัง ๓ บริษัท ออกวันท่ี ๙ วันท่ี ๑๐  
ถึงท้ัง ๓ บริษัท บริษัทแรกท่ีตอบกลับมาท่ี กทม. ก็คือ บริษัท เวลลี่ เอ็นไวรอนเมนทอล  
เซอร์วิสเซส (ไทยแลนด์) จ ากัด ออกวันท่ี ๙ ตอบกลับมา วันท่ี ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑  
ใช้เวลา ๒๗ ชั่วโมง ในการท าเอกสารเพื่อเสนอราคากลางมาให้กับ กทม. ท่านประธานครับ  
มันเป็นไปได้อย่างไรครับ กทม. ต้องการหาผู้รับจ้างมาก าจัดขยะโครงการละ ๖,๕๗๐ ล้านบาท  
ต่อ ๑ โครงการ ----------------------------------------------------------------------------- - ๓๕๐/๑ 



๗๗๕ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ                     รัชนีพร ๓๕๐/๑ 
 
บริษัทท่ีเสนอราคามาเสนอไปเพียงแค่ ๒๗ ชั่วโมงเสนอราคากลางกลับมา บริษัท เวลลี่  
เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิสเซส (ไทยแลนด์) จ ากัด  เสนอกลับมาท่ี ๙๑๙ บาทต่อตัน  
บริษัท ซีแอนด์จี เอ็นไวรอนเมนทอล โปรเท็คชั่น (ประเทศไทย) จ ากัด  กทม. เสนอไป  
วันท่ี ๙ ตอบกลับมาวันท่ี ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ ในราคา ๙๙๐ บาทต่อตัน หลังจากท่ี 
บริษัท ฟอร์เวิร์ด คอนสตรัคชั่น แอนด์ คอนซัลแทนท์ จ ากัด เสนอวันท่ี ๙ ตอบกลับมา 
วันท่ี ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ ในราคาท่ี ๑,๐๑๐ บาทต่อตัน นั่นหมายความว่าราคาท่ีบริษัท 
เสนอต่ าสุด คือ บริษัท เวลลี่ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิสเซส (ไทยแลนด์) จ ากัด ซึ่งไม่มีผลงาน
ในการท าเรื่องของเตาเผาขยะ แต่บริษัทนี้ไปเอาผลงานจากต่างประเทศเข้ามา ผมก็ตามไปดู
อีกว่าเอกสารท่ีเกี่ยวข้องท่ีเสนอมานี่เป็นอย่างไร มีแต่ภาษาจีนท่านประธานครับ แล้วก็เสนอ
เป็นภาษาไทยบอกว่า ๙๐๐ นะครับ ๙๑๗ บาทต่อตัน ถามว่าแล้วกรรมการท่ีพิจารณา 
ราคากลางรู้ได้อย่างไร ท่านประธานครับว่าเอกสารท่ีบริษัทนี้เสนอเข้ามามันครบถ้วน ถูกต้อง 
ตรงตามท่ี กทม. ต้องการหรือเปล่า แต่มันเป็นบริษัทท่ีเสนอราคากลางต่ าสุด เลวร้ายไปกว่านั้น 
ก็คือว่าการพิจารณาราคากลาง วันท่ี ๑๗ วันสุดท้าย ก็คือท่ี บริษัท ฟอร์เวิร์ด คอนสตรัคชั่น  
แอนด์ คอนซัลแทนท์ จ ากัด เสนอเข้ามา กทม. เองประกาศเห็นชอบราคากลางวันท่ี ๑๗  
ตุลาคม ๒๕๖๑ เลยมันเป็นไปได้ไหมท่านประธาน กรรมการไม่ต้องประชุมกันเลยหรือครับ  
ตั้งแท่นพิมพ์ไว้รอเลยหรือครับว่ารู้เลยครับว่า บริษัท เวลลี่ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิสเซส  
(ไทยแลนด์) จ ากัด ต้องเสนอต่ าสุด ในเมื่อ บริษัท ฟอร์เวิร์ด คอนสตรัคชั่น แอนด์  
คอนซัลแทนท์ จ ากัด เป็นบริษัทสุดท้ายท่ีเสนอมาวันท่ี ๑๗ ถ้าจะเนียนหน่อยต้องประกาศ 
เห็นชอบราคากลางวันท่ี ๑๘ ท่านประธาน อย่างน้อย ๆ ก็ยังอ้างได้ว่าใช้เวลาในการพิจารณา
บริษัท ฟอร์เวิร์ด คอนสตรัคชั่น แอนด์ คอนซัลแทนท์ จ ากัด บริษัทท่ี ๓  เสนอกลับเข้ามา  
แต่นี่กระบวนการในการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาราคากลางยังอยู่ในช่วงเวลา 
ท่ียังต้องพิจารณากลับลงประกาศราคากลางในวันท่ี ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ เลย ท่านประธานครับ 
เป็นไปไม่ได้ท่ีจะท าเหตุการณ์อย่างนี้มันเกิดขึ้น หลังจากท่ีเห็นชอบราคากลาง เมื่อสักครู่ 
ผมชี้ให้ท่านประธานเห็นว่า บริษัท ฟอร์เวิร์ด คอนสตรัคชั่น แอนด์ คอนซัลแทนท์ จ ากัด  
เสนอจดวัตถุประสงค์ เพิ่มในเรื่องของการก าจัดขยะโดยเตาเผาวันท่ี ๑๐ ตุลาคม  
กทม. ออกหนังสือไปวันท่ี ๙ แล้ว กทม. รู้ได้อย่างไรว่า บริษัท ฟอร์เวิร์ด คอนสตรัคชั่น  
แอนด์ คอนซัลแทนท์ จ ากัด จะมีคุณสมบัติครบว่าสามารถรับก าจัดขยะโดยการเผา 



๗๗๖ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ                     รัชนีพร ๓๕๐/๒ 
 
ให้กับกรุงเทพมหานครได้ แสดงว่ามันมีกระบวนการในการเตี๊ยมและเตรียมการมาท้ังหมด  
ล็อกมาตั้งแต่ต้นทาง จิ๊กซอว์ (Jigsaw) ตัวส าคัญในการท าเรื่องนี้ก็คือ บริษัท ซีแอนด์จี  
เอ็นไวรอนเมนทอล โปรเท็คชั่น (ประเทศไทย) จ ากัด เพราะว่าเขามีผลงาน เขาท างาน 
อยู่ ท่ีหนองแขมอยู่แล้ว ผมไม่แน่ใจว่า ๒ บริษัทนี้มันถูกจัดฉากขึ้นมาโดยบริษัทนี้ 
หรือเปล่า เพราะว่าไม่อย่างนั้นวิธีการในการท างานอย่างนี้มันเป็นไปไม่ได้ท่านประธาน  
เมื่อได้ราคากลางมาแล้ว กทม. ประกาศบอกว่า ๙๑๗ แพง ถ้าอย่างนั้น กทม. ก าหนด 
ราคากลางท่ี ๙๐๐ บาท เพราะว่าการศึกษามาบอกว่าพันหนึ่ง กทม. บอก ๙๐๐ บาท
ประหยัดงบประมาณ กทม. ไปอีก ๑๗ บาทต่อตัน ------------------------------------------------- 
 
                               - ๓๕๑/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๗๗ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ                กมณฑ์มาศ ๓๕๑/๑ 
 
หลังจากนั้นก็เปิดให้มีการท าประชาพิจารณ์ กทม. ท าไหม หลังจากนั้นก็มีการจัดให้มี 
การจัดท าประชาพิจารณ์ ในวันท่ี ๑๓ ถึง ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ใช้เวลา ๔ วัน ท่ีเปิดโอกาส 
ให้คนท่ีสนใจเข้ามาดูในรายละเอียด แล้วประชาพิจารณ์ว่าเอกสารในทีโออาร์ (TOR)  
ในข้อก าหนด คนท่ีสนใจท่ีจะเข้ามาเป็นคู่สัญญากับ กทม. มีข้อโต้แย้ง มีข้อท้วงติง เห็นด้วย  
ไม่เห็นด้วยอย่างไร โครงการ ๖,๐๐๐ กว่าล้านบาท กทม. ให้เวลา ๔ วัน กับผู้สนใจ มีการถาม  
มีการโต้แย้ง กทม. ตอบบอกว่าท าถูกต้องตามกฎหมาย เพราะว่ากฎหมายประกาศก าหนดไว้ว่า 
ไม่น้อยกว่า ๓ วัน ฉะนั้น กทม. ให้เวลา ๔ วัน พอเพียงแล้ว ท่านประธานครับ นี่ก็เป็นปัญหา 
คนถ้าสนใจ ถ้าไม่รู้ก่อน เวลา ๔ วันท าอะไรไม่ทัน โต้แย้งไป หน่วยงานไม่สนใจในการท่ีจะ 
ฟังค าทักท้วง ก็เดินหน้าประกาศ เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา  
ในวันท่ี ๒๗ พฤศจิกายน ถึงวันท่ี ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒ ให้เวลา ๓๓ วันในการท่ีจะให้บริษัท 
ท่ีสนใจเสนอเข้ามาเป็นผู้รับจ้างกับกรุงเทพมหานคร ในระหว่างนั้นท่านประธานครับ  
มีผู้ช่วยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศญี่ปุ่น เดินทางมาพบผู้บริหาร กทม.  
เดินทางมาพบท่านรัฐมนตรีว่าขอให้ขยายเวลาออกไปหน่อยได้ไหม บริษัทของประเทศญี่ปุ่น 
มีความสนใจอยากท่ีจะเข้ามาร่วมในการท างานในโครงการของกรุงเทพมหานคร หน่วยงาน  
ก็ตอบไปอีกละครับว่าไม่สามารถท าได้เพราะว่ามีการประกาศออกไปแล้วกลัวคนอื่นจะฟ้อง  
กทม. จะเสียหาย ๓๓ วัน เกี่ยวข้องอย่างไรท่านประธานครับ เกี่ยวข้องตรงท่ีว่าในเอกสาร 
ประกวดราคานี่ครับ ถ้าเป็นบริษัทในประเทศไทยแล้วจะต้องมีคู่สัญญาท่ีเอาผลงานจาก 
ต่างประเทศเข้ามา มันจะต้องมีการแปลเป็นภาษาไทยท่ีจะต้องผ่านการแปลโดยบริษัท  
ท่ีจดทะเบียนกับสถานทูตในประเทศนั้น ๆ หมายความว่าถ้าเอาเทคโนโลยีของจีน ผลงาน 
จากประเทศจีนเข้ามา ก็ต้องแปลภาษาจีนมาเป็นภาษาไทย โดยบริษัทท่ีจดทะเบียน  
กับสถานทูตไทยในประเทศจีน เอกสารเป็นหมื่นแผ่น ท่านประธานครับ ๓๓ วัน ใครจะไปท าทัน  
ถึงท าทันก็ท าไม่ครบ นอกเหนือไปกว่านั้นหลังจากท่ีผ่านการรับรองจากสถานทูตในประเทศ 
นั้นแล้ว จะต้องมาผ่านการรับรองจากกรมการกงสุลในประเทศไทยเข้าไปอีก แล้วจะเอา  
เวลาขณะนี้มันไม่พออยู่แล้วท่านประธาน ท้ายท่ีสุดบริษัทท่ีเสนอเข้ามาทุกคนก็เสนอเท่าท่ี  
ตัวเองท าได้ ในเกณฑ์การประกวดราคามีการก าหนดเกณฑ์กันไว้ในเรื่องของการให้คะแนน  
ขออนุญาตสไลด์ (Slide) ต่อไป เกณฑ์การให้คะแนน กทม. ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนไว้ท่ี 
 



๗๗๘ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ                กมณฑ์มาศ ๓๕๑/๒ 
 
เกณฑ์อื่นก็คือเรื่องของทางเทคนิคและการวิเคราะห์ทางการเงิน ๙๐ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๑๐๐  
และให้คะแนนทางด้านราคา ๑๐ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ ท่านประธานครับ ตรงนี้ 
คือปัญหาท่ีส าคัญท่ีสุด อย่างท่ีผมได้น าเรียนท่านประธานไปก็คือว่าบริษัทท่ีรู้ข้อสอบย่อมท า 
ค าตอบให้ถูกใจกับผู้ออกข้อสอบได้มากท่ีสุด -------------------------------------------------------- 
 

    - ๓๕๒/๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๗๙ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ          ดวงใจ ๓๕๒/๑ 
 
อ่อนนุชมีผู้เสนอราคามา ๘ ราย ผ่านเกณฑ์การพิจารณา ๔ ราย หนองแขมเสนอมา ๕ ราย  
ผ่านเกณฑ์การพิจารณา ๓ ราย ผมจะขออนุญาตท่านประธาน ยกตัวอย่างให้ท่านประธานเห็น 
การกระท าท่ีอ่อนนุช ขออนุญาตสไลด์ (Slide) ครับ คาไว้ท่ีสไลด์ (Slide) ท่ี ๑ ท่ีฉายเมื่อสักครู่  
ท่ีอ่อนนุชก็มีโครงการในเรื่องของการก าจัดขยะ ๑,๐๐๐ ตันต่อวัน ผมน ามาเทียบเคียงกับ 
โครงการอื่น ๆ ในท้องถิ่นอื่นท่ีมีการท าโครงการเหมือนกับกรุงเทพมหานคร ในช่วงจังหวะ 
เวลาเดียวกันมีโครงการเกิดขึ้นอีกจังหวัดหนึ่งก็คือ ท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราช มีโครงการ 
ในเรื่องของการท่ีจะก าจัดขยะโดยวิธีการเผาเหมือนกับกรุงเทพมหานครทุกอย่าง ท้ัง กทม.  
และนครศรีธรรมราชใช้กฎหมายเดียวกันตามท่ีกระทรวงมหาดไทย โดยรัฐมนตรี อนุพงษ์ 
ก าหนด ทุกอย่างใช้เหมือนกัน เรื่องอีไอเอ (EIA) ไม่มีการท า เรื่องของการบังคับใช้ผังเมือง  
ไม่มีการบังคับใช้ ขยะท่ีน าเข้าก าจัดก็ ๑,๐๐๐ ตัน สิ่งท่ีนอกเหนือไปกว่าเรื่องของการก าจัดขยะ  
นั่นก็คือผลพลอยได้จากการขายกระแสไฟฟ้าท่ีนครศรีธรรมราชก็ขายได้ ท่ีกรุงเทพมหานคร 
ก็ขายได้ สัญญาเท่ากันคือ ๒๐ ปีเท่ากัน มูลค่าการลงทุนจากการเสนอโดยเอกสารของ กทม.  
ลงทุนประมาณ ๓,๐๐๐ ล้านบาท ของนครศรีธรรมราชลงทุนประมาณ ๒,๙๐๐ ล้านบาท  
ค่าก าจัดของ กทม. อย่างท่ีผมน าเรียนท่านประธาน ๙๐๐ บาทต่อตัน ของนครศรีธรรมราช 
เขาก าหนดเกณฑ์ไว้ท่ี ๓๕๐ บาทใน ๗ ปีแรก และเพิ่มขึ้นร้อยละ ๓ ทุกปีจนกระท่ังถึงปีท่ี ๒๐  
นั่นหมายความว่าปี ท่ี ๒๐ นครศรีธรรมราชจะจ่ายราคาค่าขยะท่ี ๖๑๖ บาทต่อตัน  
นั่นหมายความว่าน้อยกว่าของ กทม. ๒๐๐ กว่าบาทต่อตัน แต่ถ้าโดยเฉลี่ย ๒๐ ปี นครศรีธรรมราช 
เขาจะเสียค่าก าจัดขยะ ๔๐๔ บาทต่อตัน ท่านประธานเห็นตัวเลข ๒ ตัวไหมครับว่า 
มันมีความต่างกันระหว่างของนครศรีธรรมราชและกับของ กทม. อย่างชัดเจน ประเดี๋ยว  
ผมเชื่อว่ารัฐมนตรีคงลุกขึ้นมาตอบบอกว่าขยะของนครศรีธรรมราชกับของ กทม. ไม่เหมือนกัน  
เพราะว่าขยะนครศรีธรรมราชเป็นขยะเปียกส่วนหนึ่ง ขยะแห้งส่วนหนึ่ง ของ กทม. เป็นขยะสด 
ท้ังหมด ฉะนั้นราคาค่าก าจัดขยะก็คงต้องต่างกัน มันไม่ใช่ท่านประธานครับ เพราะว่า กทม  
มันก าหนดราคาท่ีเป็นราคาเทียมมาตั้งแต่ต้น ผลพลอยได้ของบริษัทท่ีรับในการก าจัดขยะ 
ของ กทม. จะมีรายได้ในเรื่องของการขายไฟ เพราะว่าในเงื่อนไขของการท าโครงการ 
เรื่องการก าจัดขยะด้วยการเผา มันมีเงื่อนไขว่าการไฟฟ้าจะต้องรับซื้อกระแสไฟฟ้า 
จากการเผาพลังงานโดยขยะ ในราคาท่ีหน่วยละ ๓.๖๖ บาท หรือว่า ๓ บาท ๖๖  สตางค์  
ของ กทม. คิดออกมาในเรื่องของการขายไฟ ๒๐ ปี บริษัทจะได้เงินจากการขายไฟ 



๗๘๐ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ          ดวงใจ ๓๕๒/๒ 
 
ประมาณ ๑๑,๕๐๐ ล้านบาท ๒๐ ปีต่อโรง ๒ ปีก็ ๒๒,๐๐๐ ล้านบาท เงินกินเปล่าจาก 
การขายไฟนอกจาก กทม. จะต้องเสียค่าก าจัดขยะตันละ ๙๐๐ บาทแล้ว ๒๐ ปีก็นะครับ  
บริษัทท่ีประมูลได้เดี๋ยวผมจะบอกท่านประธาน ----------------------------------------------------- 
 
               - ๓๕๓/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๘๑ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ         วิชชุดา ๓๕๓/๑ 
 
ของนครศรีธรรมราชขายไฟได้ประมาณ ๑๐,๐๐๐ กับ ๖๐๐ กว่าล้านบาท แต่ค่าก าจัดขยะ 
ของเขา ๔๐๔ บาท เฉลี่ย ๒๐ ปี ท่านประธานครับ นี่คือความต่างท่ีเห็นได้อย่างชัดเจน  
ก็ด้วยเกณฑ์ตรงท่ีว่าการก าหนดการให้คะแนนของ กทม. ทางด้านราคา ๑๐ เทคนิค ๙๐  
ของนครศรีธรรมราชเขาก าหนดด้านราคาเขาให้เกณฑ์ท่ี ๒๐ ด้านเทคนิคเขาให้ ๖๐  
ท่ีส าคัญไปกว่านั้นก็คือว่าเขาให้คะแนนเรื่องของการให้ผลประโยชน์ตอบแทนกลับมา 
ให้กับท้องถิ่น ให้กับทางจังหวัดอีก ๒๐ คะแนน รวมเป็น ๑๐๐ คะแนน แต่ของ กทม. ไม่มี 
ในส่วนตรงนี้เลยท่านประธานครับ ไม่มีอะไรท่ีจะกลับคืนมาให้กับท้องถิ่นเลย นครศรีธรรมราช 
ท่ีดินเขายังคิดคา่เช่าจากโรงงานท่ีไปก่อสร้าง ไร่ละ ๑๐๐,๐๐๐ บาทต่อปี ๕๐ไร่ ก็คือ ๕ ล้านบาท 
ต่อปี แต่ให้มีการเพิ่มขึ้น ๑๐ เปอร์เซ็นต์ ทุก ๕ ปี รวมแล้ว ๒๐ ปี บริษัทนั้นจะต้องจ่ายเงิน 
ให้กับทางเทศบาลนครศรีธรรมราชประมาณ ๑๑๖ ล้านบาท ส าหรับค่าเช่าท่ีดิน กทม. ไม่มี 
แม้แต่บาท ไม่มีแม้แต่สตางค์แดงเดียวท่ีจะมีรายได้กลับคืนมาให้กับกรุงเทพมหานคร  
ขอ สไลด์ (Slide) ต่อไปครับ จากท่ีผมเรียนท่านประธานเมื่อสักครู่โครงการก าจัดขยะ 
ไม่ได้มีเฉพาะ อคส. ต่อไปจะมีโครงการในเรื่องการก าจัดขยะท่ัวประเทศ การยกเว้นไม่ให้ 
มีการท าอีไอเอ (EIA) ผมเอาตัวเลขข้อมูลมาให้ท่านประธานดูง่าย ๆ ว่ามันจะส่งผลกระทบ 
กับพี่น้องประชาชน ยกตัวอย่างอย่างท่ีอ่อนนุชนี่นะครับ ท่ีเขตประเวศนี่นะครับ จะกระทบ  
เขตพื้นที่ถ้าในวงรัศมี ๕ กิโลเมตรท่ีมีการส ารวจว่าจะได้รับผลกระทบนี่นะครับ จะกระทบกับ  
๕ เขตการปกครอง ลาดกระบัง ประเวศ สะพานสูง สวนหลวง บางกะปิ และบางส่วนของ 
จังหวัดสมุทรปราการ มีสถานการศึกษาประมาณ ๔๕ แห่ง ศาสนสถาน ๒๒ แห่ง ชุมชน 
หมู่บ้านประมาณ ๑๘๒ แห่งท่ีอยู่ในรัศมีวงกลม คนเหล่านี้จะได้รับผลกระทบเรื่องของ 
สิ่งแวดล้อมแต่ท่านก็ยกเว้นไม่ให้มีการท า นี่เป็นตัวอย่างท่ีผมอยากจะน าเรียนท่านประธาน 
ผ่านไปถึงผู้มีอ านาจ การท่ีคุณท าอย่างนั้นนี่คุณอาจจะฆ่าประชาชนทางอ้อม นอกจากจะ 
เสียประโยชน์ในเรื่องของเงินภาษีของพี่น้องประชาชนแล้ว ขออนุญาต สไลด์ (Slide) ต่อไป 
ท่านประธานครับ จากท่ีผมได้น าเรียนท่านประธานไปเมื่อสักครู่ก็คือว่าถ้าด าเนินการมา 
อย่างท่ีได้น าเรียนไป ตรงนี้ถือว่าจะเป็นกลไกท่ีน าไปสู่การทุจริตอย่างท่ีผมได้กล่าวหาไป  
เมื่อสักครู่ ท่านประธานอาจจะสงสัยว่าแล้วมันทุจริตอย่างไร ท่ีอ่อนนุชนะครับ อย่างผมน าเรียน 
ท่านประธาน เสนอมา ๘ ผ่าน ๕ แต่ใน ๕ ในเกณฑ์เรื่องของเกณฑ์อื่นท่ีก าหนดเรื่องของ 
คุณสมบัติทางด้านเทคนิคและการวิเคราะห์ทางการเงิน ในเอกสารการประกวดราคาบอกว่า 



๗๘๒ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ         วิชชุดา ๓๕๓/๒ 
 
จะต้องผ่านเกณฑ์ ๘๐ เปอร์เซ็นต์ของคะแนนในส่วนนี้ถึงจะน ามาดูในเรื่องของราคา เอาเรื่อง 
ของราคามาคิดตามสูตรของกรมบัญชีกลาง ไม่ได้บอกนะครับว่าถ้าใครผ่าน ๘๐ เปอร์เซ็นต์แล้ว  
ใครเสนอราคาต่ าสุดคนนั้นได้ ไม่ใช่ ------------------------------------------------------------------ 
 

-  ๓๕๔/๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๘๓ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ        วันทนา ๓๕๔/๑ 
 
ให้เอาคะแนน ๒ ส่วนนี้มารวมกัน แล้วมาเวต (Weight) น้ าหนักดูว่าใครได้มากคนนั้นชนะ  
ท่ีอ่อนนุช บริษัท นิวสกาย เอ็นเนอร์จี (แบงค็อก) จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือเดียวกับ 
บริษัท ซีแอนด์จี เอ็นไวรอนเมนทอล โปรเท็คชั่น (ประเทศไทย) จ ากัด ท่ีเป็นผู้เสนอราคากลาง 
มาให้กับ กทม. ท้ัง ๒ บริษัทมีกรรมการผู้จัดการคนเดียวกัน ท่ีตั้งอาคารส านักงานอยู่ท่ีเดียวกัน 
ท่ีอาคารปัญจธานีทาวเวอร์ ถนนพระราม ๓ มีส านักงานอยู่ห้องติดกัน ชั้นเดียวกัน  
ท่านประธานครับ เมื่อตอนต้นผมน าเรียนท่านประธานว่ามีดอกเตอร์ ช ท างานอยู่ในศูนย์วิจัย 
ถูกดึงตัวมาเป็นผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจบริษัท ซีแอนด์จี เอ็นไวรอนเมนทอล โปรเท็คชั่น  
(ประเทศไทย) จ ากัด ท่ีเสนอราคากลาง ท้ังบริษัท ซีแอนด์จี เอ็นไวรอนเมนทอล โปรเท็คชั่น  
(ประเทศไทย) จ ากัด และ บริษัท นิวสกาย เอ็นเนอร์จี (แบงค็อก) จ ากัด ท่ี กทม. ลงนามในสัญญา 
ผลการให้คะแนนเรื่องทางเทคนิคและการวิเคราะห์ทางการเงิน คะแนน ๑,๖๐๐ คะแนน 
ท่ีเวต (Weight) น้ าหนักท่ี ๙๐ คะแนน ได้คะแนน ๑,๕๗๐ คะแนน ท่านประธานครับ 
มันเป็นไปได้อย่างไร ได้คะแนนขนาดนั้น ถ้าคุณไม่รู้ข้อสอบ คุณจะตอบได้ขนาดนั้นเชียวหรือ 
แต่ในขณะเดียวกันที่อ่อนนุชท่ีผมน าเรียนท่านประธานไปว่ามีเสนอ ๔ บริษัท มีอยู่บริษัทหนึ่ง 
ชื่อ บริษัท พีเอสพี เสนอในราคาท่ี ๓๙๙ บาทต่อตัน นั่นหมายความว่าต่ ากว่าบริษัท นิวสกาย 
เอ็นเนอร์จี (แบงค็อก) จ ากัด ท่ีอ่อนนุช ท่ีเสนอ ๗๘๙ บาทต่อตัน ประมาณ ๑๐๐ กว่าบาท 
เมื่อเป็นอย่างนั้นท่านประธานครับ แต่ บริษัท พีเอสพ ีกลับไม่ได้เป็นผู้ชนะการประกวดราคา 
เพราะว่าได้คะแนนทางเกณฑ์อื่นคือทางด้านเทคนิค และในเรื่องของการวิเคราะห์ทางการเงิน  
สู้บริษัท นิวสกาย เอ็นเนอร์จี (แบงค็อก) จ ากัด ไม่ได้ พีเอสพีเสนอ ๓๙๙ บาทได้ ๑๐ คะแนนเต็ม  
บริษัท นิวสกาย เอ็นเนอร์จี (แบงค็อก) จ ากัด เสนอ ๗๘๙ บาท คณะกรรมการให้คะแนน  
๒.๒๕ คะแนนเต็มสิบ แต่เมื่อเอาคะแนน ๒ ส่วนมารวม มาเวต (Weight) น้ าหนักกันแล้ว 
บริษัท นิวสกาย เอ็นเนอร์จี (แบงค็อก) จ ากัด คะแนนมากกว่า บริษัท พีเอสพี ท่านประธานครับ  
เห็นไหมว่าการท่ีหน่วยงานไปด าเนินการอย่างนี้ โดยอ้างระเบียบข้อกฎหมายเพื่อเข้าข้างตัวเอง  
ไม่ได้ค านึงถึงเรื่องของการรักษาผลประโยชน์ให้กับพี่น้องและประชาชน น ามาซึ่งความเสียหาย  
ท้ายท่ีสุดก็มีขบวนการในการน าเรื่องร้องเรียนอุทธรณ์ ก่อนท่ีจะมีการอุทธรณ์ ท่านประธานครับ  
ในระหว่างนั้น ขออนุญาตสไลด์ (Slide) ต่อไปครับ ------------------------------------------------ 
                        - ๓๕๕/๑ 
 



๗๘๔ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ        เพทาย ๓๕๕/๑ 
 
อันนี้คือตัวเลขท่ีผมชี้ให้เห็นว่าระหว่าง บริษัท นิวสกาย เอ็นเนอร์จี (แบงค็อก) จ ากัด  
กับ บริษัท พีเอสพี และอีก ๒ บริษัท ท่ีมีการเสนอในเรื่องของราคา และผ่านคุณสมบัติ  
ผ่านเกณฑ์เกินกว่า ๘๐ เปอร์เซ็นต์ของคะแนนเกณฑ์อื่น ในระหว่างนั้นท่านประธานครับ  
ก็มีเหตุการณ์ท่ีปรากฏเป็นข่าวช็อกวงการคน กทม. โดยเฉพาะในส่วนของข้าราชการ  
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่ีได้รับมอบหมายให้ดูแลส านักสิ่งแวดล้อมประกาศลาออก 
เพราะว่ามีเรื่องร้องเรียนเข้าไปสู่หน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีในการตรวจสอบหลายหน่วยงาน  
แต่จนปัจจุบันผมไม่ทราบว่ามีการตรวจสอบหรือเปล่าเพราะไม่มีข่าวอะไรเลยเงียบเหลือเกิน  
ผ่านไปปีกว่าแล้ว รองผู้ว่าท่านนี้เป็นข้าราชการดีเด่น ท างานเป็นลูกหม้อ กทม. มาตลอดชีวิต 
จนกระท่ังเกษียณอายุราชการในต าแหน่งรองปลัดกรุงเทพมหานคร ได้รับแต่งตั้งให้เป็น 
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยมีผู้ว่าอัศวิน ขวัญเมือง ท่ีเป็นมรดกสืบทอดจากรัฐบาล  
คสช. ตั้งให้ไปเป็นผู้ว่ารักษาการท างานตั้งแต่ปี ๒๕๕๗ จนถึงปัจจุบัน รองผู้ว่าท่ีลาออกคนแรก 
คือรองจักรพันธ์ุ พรนิมิต รองจักรพันธ์ ผิวงาม ขออภัย รองจักรพันธ์ ผิวงาม ประกาศลาออก 
เพราะเห็นถึงความไม่ชอบมาพากล เพราะว่าในระหว่างขั้นตอนการด าเนินงานทางรองจักรพันธ์เอง 
ก็ได้มีการทักท้วงหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ แต่หน่วยงานก็ยังคงยืนยันเพราะได้รับไฟเขียวว่า  
จะต้องท าอย่างนี้ ท้ายท่ีสุดลาออก คนท่ี ๒ ท่ีลาออกตามวันรุ่งขึ้น เพราะว่าติดดูแล้วว่า 
ถ้าอยู่ไปโดนแน่ เพราะว่าก็เป็นคนท่ีอยู่ กทม. มาตลอดชีวิตเหมือนกัน รับราชการจนกระท่ัง 
เป็นรองปลัดกรุงเทพมหานคร ชื่อ ทวีศักดิ์  เลิศประพันธ์ ลาออกในวันรุ่งขึ้นต่อจาก 
รองจักรพันธ์ ผิวงาม เพื่อหนีไม่อยากจะเซ็นสัญญาในเรื่องของโรงก าจัดขยะท้ัง ๒ แห่ง  
ท่านประธานครับ ขอสไลด์ (Slide) ต่อไปครับเมื่อท้ัง ๒ ท่านลาออก นี่คือข่าวคราวท่ีปรากฏ  
เมื่อท้ัง ๒ คนลาออกกระบวนการไม่ได้หยุด ก็มีการร้องเรียนจากบริษัทท่ีเข้ายื่นประมูล 
ท้ัง ๒ แห่งว่ากระบวนการในการด าเนินการของหน่วยงานคือกรุงเทพมหานครไม่ถูกต้อง  
ไม่ชอบธรรม ไม่เป็นการรักษาผลประโยชน์ของกรุงเทพมหานคร และของประเทศชาติ  
รัฐเสียหาย ก็ยื่นอุทธรณ์ ผมได้น าเรียนท่านประธานไปเมื่อสักครู่ว่า ข้อ ๑๘ ในประกาศ 
กระทรวงมหาดไทยนี่ละครับคือกลไกท่ีน าไปสู่การทุจริต ท่ีบอกว่าให้น าข้อบั งคับ  
ให้น าระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง ระเบียบพัสดุ ปี ๒๕๖๐ มาบังคับใช้โดยอนุโลม  
เมื่อมีการอุทธรณ์ท่านประธาน กทม. ก็ตอบบอกว่าสิ่งท่ีผู้ร้องเรียนร้องเรียนไปฟังไม่ขึ้น  
โดยผู้ว่าตอบไปครั้งแรก บริษัทไม่พอใจสามารถร้องเรียนต่อได้ ถามว่าร้องเรียนไปท่ีไหน  



๗๘๕ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ        เพทาย ๓๕๕/๒ 
 
ร้องเรียนไปท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อท่ีจะให้เป็นผู้พิจารณาในขั้นตอนสุดท้าย  
ในผังฉบับนี้คือผังเรื่องของการหลีกเลี่ยงการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ ตาม พ.ร.บ. จัดซื้อ 
จัดจ้าง ปี ๒๕๖๐ ท่ีน าเอาข้อ ๑๘ ของประกาศกระทรวงมหาดไทย ปี ๒๕๖๐ มาใช้ ---------- 
 
               - ๓๕๖/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๘๖ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ          นฤมล ๓๕๖/๑ 
 
ถ้ามีการยื่นอุทธรณ์ก็จะใช้พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ปี ๒๕๓๙ มาบังคับใช้  
แต่ถ้าเป็นการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
ปี ๒๕๖๐ มันก็จะต้องมีคณะกรรมการอีกชุดหนึ่งซึ่งต่างจากชุดท่ีท่านเห็นอยู่นี้ ชุดที่ท่านเห็น 
อยู่นี้ยื่นอุทธรณ์ต่อผู้ว่า ผู้ว่าไม่เห็นชอบตามผู้ยื่น ยื่นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
ใน ๒ โครงการนี้ ท่านรัฐมนตรีอนุพงษ์ ตอบยืนยันกลับมาว่าเห็นชอบตามท่ี กทม. ได้พิจารณา 
ไปถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ ไม่ให้มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข ท่านประธานครับ ถ้ารัฐมนตรี  
อนุพงษ์ เผ่าจินดา มีองค์ความรู้ตรวจสอบอย่างรอบคอบและรอบด้านอย่างท่ีผมได้น าเรียน 
ท่านประธานไป งบ ๔,๐๐๐ กว่าล้านบาท ท่ีผมขึ้นตัวเลขให้ท่านประธานดูเมื่อตอนต้น 
ก็คงไม่หายไปไหน เพราะว่าในช่วงนั้นมีข่าวออกมาว่า อันนี้เป็นข่าวนะครับ มีลูกชายของ 
ผู้หลักผู้ใหญ่ท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้วิ่งไปจังหวัดนั้นไปจังหวัดนี้เพื่อท่ีจะรับเคลียร์ (Clear)  
หน้าเสื่อของโรงก าจัดขยะ ซึ่งผมไม่ได้บอกว่าเป็นลูกของท่านรัฐมนตรี  อนุพงษ์นะครับ  
ก็ข่าวมันออกมาอย่างนั้น ผมย้ าอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าท่านไม่ต้องลุกขึ้นมาตอบผมว่า  
ไม่ใช่ลูกชายผมแน่ ผมย้ าว่าไม่ใช่ลูกท่านรัฐมนตรี  อนุพงษ์ เผ่าจินดา แต่เป็นลูกของ 
ผู้หลักผู้ใหญ่ มีอ านาจ มีบารมี ถึงขนาดเรียกพ่อเมืองมาเคลียร์ (Clear) คนไหนท่ีไม่เห็นด้วย  
เรียกมาเคลียร์ (Clear) แล้วเบิ๊ดกะโหลกท่ีจังหวัดชุมพรครับท่านประธาน เพราะว่า 
บังอาจขัดขวางเร่ืองของกลไกในเร่ืองของการท่ีจะก าจัดขยะโดยการเผา แต่เหตุการณ์อย่างนี้ 
มันจะไม่เกิดขึ้น ถ้าใช้ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ปี ๒๕๖๐  
เพราะว่าในระเบียบ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ปี ๒๕๖๐  
คณะกรรมการอุทธรณ์จะเป็นบุคคลภายนอกท่ีไม่เกี่ยวข้องกับคนในองค์กรในก ากับดูแล  
ของกระทรวงมหาดไทยท้ังหมด แต่ในขั้นตอนการอุทธรณ์ตาม พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการ 
ทางปกครอง ท่านก็เห็นว่าหัวหน้าหน่วยงานรัฐมนตรีผู้มีหน้าก ากับเป็นผู้ชี้ขาด เป็นผู้มีส่วน 
ได้เสียท้ังสิ้น เงิน ๔,๐๐๐ กว่าล้านบาท ประธานครับไม่ใช่เงินน้อย ๆ ถ้าจะเอามาใช้ไม่รู้ว่า 
ใช้กันกี่ชั่วโครตถึงจะหมดท่านประธานครับ ถ้ากินข้าวแกงมื้อละ ๓๐ บาทถึง ๕๐ บาทต่อมื้อ  
ใช้กัน ๗ ชั่วโคตรก็ไม่หมด เพราะว่าในระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
ปี ๒๕๖๐ ถ้ามีการอุทธรณ์ มีปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานโดยต าแหน่ง มีอธิบดี 
กรมบัญชีกลาง มีผู้ แทนคณะกรรมการกฤษฎีกา ผู้ แทนส านักงานอัยการสู งสุด 



๗๘๗ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ          นฤมล ๓๕๖/๒ 
 
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ผู้แทนส านักปลัดนายก ผู้แทนส านักงบประมาณ  
ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน และยังมี 
คณะกรรมการอื่น ไม่น้อยกว่า ๕ คนถึง ๗ คน ท่ีได้เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมาจาก 
การแต่งตั้งโดยปลัดกระทรวงการคลัง ในวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้อง ท่านประธานครับ ผมคิดว่า 
ถ้าเป็นการจัดซื้อจัดจ้างตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
ปี ๒๕๖๐ โดยไม่มีการออกเป็นประกาศกระทรวงมหาดไทยออกมา เพ่ืออาศัยช่องว่างตรงนั้น 
ในการด าเนินการ --------------------------------------------------------------------------------------- 
 

-  ๓๕๗/๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๘๘ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ          จีรนุช ๓๕๗/๑ 
 
งบประมาณตรงนี้ก็จะไม่เสียหาย ราคาท่ีมันสูงลิบลิ่ว ผลประโยชน์ท่ี กทม. ไม่ได้แม้แต่บาท  
แม้แต่สตางค์แดงเดียวก็คงไม่ต้องเสียไป เงิน ๔,๐๐๐ กว่าล้านบาท ถ้าเอามาให้เป็นโบนัส 
กับข้าราชการและลูกจ้างของกรุงเทพมหานครท่ีมีประมาณ ๕๐,๐๐๐ คน ทุกปี กทม. เคยให้ 
โบนัส ปีท่ีแล้วไม่ได้ให้ เพราะว่าเก็บภาษีไม่ได้ ผมเชื่อว่าคนท่ีเป็นข้าราชการ ลูกจ้าง กทม.  
๕๐,๐๐๐ กว่าคนก็จะมีขวัญและก าลังใจในการท างานมากขึ้น แต่เงิน ๔,๐๐๐ กว่าล้านบาทนี้ 
ไม่รู้ไปเข้ากระเป๋าใคร แต่คนท่ีตัดสินใจคนสุดท้ายคือท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  
ท่าน พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา ท้ังหมดนี้ท่านประธานครับ ผมถึงกล่าวหาและไม่สามารถ  
ท่ีจะไว้วางใจท้ังนายกรัฐมนตรี ท่ีเป็นผู้บังคับบัญชาของ  พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา  
ท้ัง พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวข้องในเรื่องของการดูแลนโยบาย  
ท้ัง พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา ท่ีมีหน้าท่ีโดยตรงในการก ากับดูแลท้องถิ่นอย่างกรุงเทพมหานคร 
ท่ีมีมรดกของท่านไปท าหน้าท่ีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ถ้าเปรียบเสมือนกีฬาท่ีเป็นกรีฑา  
เปรียบเสมือนการวิ่งผลัดสี่คูณร้อย ท่านส่งไม้ต่อกันเป็นทอด ๆ คนสุดท้ายท่ีวิ่งเข้าเส้นชัย 
คือ พลต ารวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัด กทม. วิ่งเส้นชัยเข้าท่ี ๑ ได้รับเหรียญทอง  
ทุกคนได้รับเหรียญทองห้อยคอเหมือนกัน ฉะนั้นพฤติกรรมและวิธีการบริหารราชการแผ่นดิน 
อย่างนี้ ผมไม่สามารถไว้วางใจท้ัง ๓ ท่านได้ กราบขอบพระคุณท่านประธานครับ  
 นายสุชาติ ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหนึ่ง)  :  เชิญ 
ท่านรัฐมนตรีตอบครับ 
 พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย)  :  กราบเรียน 
ท่านประธานสภาท่ีเคารพ กระผมขอเรียนท่ีได้กรุณาอภิปราย อยากจะแยกให้เห็นเป็น ๒ ส่วน 
ด้วยกันนะครับ ส่วนแรกนี่พูดว่า คสช. แล้วก็มีกระบวนการแยบยล ได้มีการแก้กฎหมาย 
ไปก่อนอะไรก็แล้วแต่ เดี๋ยวผมจะเรียนให้ฟังตามล าดับนะครับ แล้วก็มายกตัวอย่างของ
กรุงเทพมหานครขึ้นมา แล้วก็ไปยกเปรียบเทียบกับนครศรีธรรมราช ผมขอไล่ตามล าดับนะครับ  
 ในเรื่องขยะนี่ทุกคนในขณะนั้น คสช. เข้ามา ท่านนายกรัฐมนตรีหัวหน้า  
คสช. ทราบดีว่าเป็นปัญหาท่ีหมักหมม เรามีปัญหาท่ีพอจะพูดง่าย ๆ ได้เรามีขยะท้ัง ๒ ส่วน 
คือขยะรายวัน ประมาณ ๒๗-๓๐ ตัน ๑ ล้านตันต่อปีท่ีเรียนให้ทราบ ขึ้นสไลด์ ๑ (Slide)  
 (เจ้าหน้าท่ีด าเนินการเปิดคลิปภาพ) 
 



๗๘๙ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ          จีรนุช ๓๕๗/๒ 
 
 พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย)  :  ในเรื่อง 
ของขยะท่ีมีมากนี่มีอยู่ ๒ ส่วนด้วยกัน ส่วนหนึ่งก็คือฝังกลบ ด าเนินการไม่ถูกต้องตามหลัก 
สุขาภิบาล อีกส่วนหนึ่งก็ด าเนินการถูกต้อง มีบางส่วนก็น าไปใช้ประโยชน์ได้ ผมจะไม่ขอพูด 
ละเอียดมากนะครับ แต่สรุปว่าเรื่องของขยะมีปัญหาในขณะนั้นมาก โดยเฉพาะขยะตกค้าง  
จ านวนมากหลายล้านตันนะครับ รัฐบาล คสช. จึงถือว่าเป็นวาระแห่งชาติ นอกจากนั้น 
เรื่องการใช้เงิน เร็ว ๆ ก็คือใช้เงินเกินจากท่ีท้องถิ่นเก็บได้ปีหนึ่งประมาณ ๒๐,๐๐๐ กว่าล้านบาท  
โดยด าเนินการก าจัดหรือเก็บไม่ถูกต้อง -------------------------------------------------------------- 
 
               - ๓๕๘/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๙๐ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ    วัชรี ๓๕๘/๑ 
 
ท่ีน่าสนใจสไลด์ (Slide) ต่อไปก็คือ บ่อขยะมีจ านวนประมาณเกือบ ๓,๐๐๐ บ่อนะครับ  
มีอยู่ท่ัวประเทศ เรามีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๗,๘๕๐ แห่ง เรามีบ่อขยะอยู่มากจ านวนนี้ 
เท่านี้ แล้วแต่ละท่ีก็ด าเนินการไม่เป็นไปตามสุขอนามัย นั่นเป็นเรื่องท่ี คสช. เริ่มคิด  
แต่เวลาคิดไม่ได้คิดอย่างท่ีท่านผู้อภิปรายขออนุญาต คิดได้เป็นอย่างไรว่าเตรียมการท่ีจะโกง 
อย่างนี้ ผมจะเรียนทีละเรื่องนะครับ และก็รู้มาทีละส่วนกัน แล้วก็ไม่ทราบจับมาโยงกันได้  
อย่างไร เดี๋ยวจะลองเรียนดู คสช. ก็ท าโรดแมป (Roadmap) ตามท่ีท่านพูดเมื่อสักครู่นี้ว่า 
จะต้องด าเนินการเกี่ยวกับขยะให้เป็นไปตามสุขอนามัยแล้วไม่มีขยะตกค้าง แล้วก็ลดกองขยะ 
ไม่ให้เป็นไปตามไม่ให้มี ๓,๐๐๐ กอง จึงได้ออกทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ออกแผนแม่บทเรื่องขยะมาไม่ใช่กระทรวงมหาดไทย เพราะเขาเป็นเจ้าของเรื่อง 
เขาออกกฎเกณฑ์มามีแผนแม่บทนะครับ ทางกระทรวงมหาดไทยก็มีปัญหา ผมลืมเรียนไปว่า 
ขยะท่ีตกค้างท้ังหมดมันมีหลายหน่วยถือกฎหมายไม่มีความสอดคล้องกัน แล้วก็แก้ปัญหา  
ไม่ได้ขยะมันถึงได้ยุ่ง นอกจากนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละคนเป็นเอกเทศต่อกัน  
ถ้าไม่มีแนวทางให้เขาท าแล้วไม่มีทางท่ีจะท าร่วมกันได้เลย เพราะว่าเขาเป็นเอกเทศ 
ของแต่ละคน ของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับ เพราะฉะนั้นทาง คสช. นอกจาก 
ออกโรดแมป (Roadmap) แล้วก็มีแนวทางบริหารจัดการขยะนะครับ ผมจะยังไม่พูด 
แนวทางว่าอะไรบ้าง แต่จะพูดค าสั่ง คสช. ก่อน ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งท่ี คสช. เห็นว่ากองขยะ 
ท าไมมันก าจัดไม่ได้ เวลามีกองขยะเราจะท าโรงก าจัดขยะก็มีการต่อต้าน เพราะว่าจะไป  
ตั้งอีกท่ีหนึ่ง ท าไมถึงตั้งท่ีเดิมไม่ได้ท่ีมีกองขยะ เพราะว่ามีกองขยะอยู่แล้วมันน่าจะท าท่ีนั่น  
ก็ไปเกิดทราบปัญหาว่ามันติดผังเมือง มีกองขยะท่ีไหนน่าจะตั้งโรงขยะท่ีนั่น เป็นวิธีคิดท่ีน่าจะ 
ผมว่ามีเหตุผล แล้วก็น่าจะดีท่ีสุด ถามว่าท าไม ท่านลองนึกดู ถ้าเรามีกองขยะอยู่แล้ว  
มันเกิดขึ้นแล้วแต่ติดผังเมือง เราไปท าอีกที่หนึ่ง สิ่งท่ีเกิดขึ้นมาถ้าได้พื้นท่ีนั้นมา ท่านจะต้องมี 
ค่าขนตันละหลายร้อยบาท ขนไป หกเรี่ยราด นั่นเป็นวิธีคิดท่ีเขาคิดว่าถ้ามันติดอย่างนั้น 
ก็ท าให้มันตั้งท่ีตรงนั้นได้ แล้วประวัติศาสตร์ท้ังหลายท่ีเป็นขณะนี้ส่วนใหญ่โรงก าจัดก็จะต้อง 
อยู่กับกองขยะนั่นละดีท่ีสุดไม่ต้องขน ไม่ต้องเสียค่าขน แล้วก็เป็นไปได้ท่ีสุด ไปตั้งท่ีอื่น 
ประชาชนก็ไม่ค่อยยอม ทุกคนก็ไม่ค่อยยอมท่ีจะให้ตั้งโรงขยะ นั่นเป็นท่ีมาค าสั่ง คสช.  
ท่ีให้ตั้งโรงขยะได้โดยยกเว้นเรื่องบังคับใช้ผังเมือง นั่นคือท่ีมาของค าสั่งท่ี ๔ อย่าไปร้อยเรียง 
เป็นโอ้โฮไม่มีใครฉลาดขนาดนั้นหรอกครับ ผมยอม คงไม่มีใครฉลาดแกมโกงขนาดนั้น 



๗๙๑ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครัง้ท่ีสอง) เป็นพิเศษ    วัชรี ๓๕๘/๒ 
 
เขามองถึงแนวทางท่ีท า ต่อมาเรื่องอีไอเอ (EIA) ยิ่งไปกันใหญ่ค าสั่ง คสช. อีไอเอ (EIA)  
เป็นมติของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเมื่อเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘ หลังจากนั้น 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมออกประกาศ แล้วก็ได้แก้ไขการท าอีไอเอ (EIA)  
เป็นท าคอป (CoP) ซีโอพี (CoP) ก็เป็นเรื่องของทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ด าเนินการท่ีจะให้ใช้ท าซีโอพี (CoP) แทน ผมเข้าใจว่าคงจะเร่งเวลาเหมือนกัน ไม่เช่นนั้น 
สิ่งท่ีเรามองไม่เห็นเลยเวลาแต่ละวันขยะกรุงเทพมหานครวันหนึ่งเป็นหมื่นตันต่อวัน 
ท่ีมีปัญหาขณะนี้  แล้วต้องไปแก้นะครับ ทุกท่ีก็จะเป็นเช่นเดียวกัน กรุงเทพมหานคร 
นี่วันละ ๑๗,๐๐๐ ตัน วันละนะครับ เพราะฉะนั้นถ้าท าอะไรยิ่งช้าไปมันก็ยิ่งยาก --------------- 
 

- ๓๕๙/๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๙๒ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ                     กุลนิษฐ์ ๓๕๙/๑ 
 
ถ้าเรายังสร้างโรงท่ีนี่ไม่ได้ ไปได้อีกท่ีหนึ่งท่ีผังเมืองท าได้ท่านก็ต้องขนขยะเพื่อจะไปท าลาย 
อีกท่ีหนึ่ง ท่านจะต้องเสียค่าขนอีกมหาศาล แล้วต้องหกเรี่ยราดอีกเท่าไร นั่นเป็นท่ีมาของ  
การแก้กฎหมาย ท่ีเป็นอย่างนั้นเพราะคนก่อนไม่ได้คิด เขาคิดว่าจะแก้อย่างไร แต่ไม่ได้ 
แก้จะโกง อย่าโยงนิยายเป็นโกง ผมจะเรียนไล่ไปตามล าดับ  
   อีกเรื่องหนึ่ง คือเรื่อง พ.ร.บ. รักษาความสะอาด ผมก็ถามลูกน้องเพราะว่า  
ในช่วงท่ีกระทรวงมหาดไทยไปแก้ประเด็นอะไรบ้างของกฎหมายท าความสะอาด มีเรื่อง 
ของเดิมไม่ก าหนดเจ้าหน้าท่ี ไม่ก าหนดเรื่องการเก็บขนให้เป็นแนวทาง ไม่ได้ออกเรื่อง 
อ านาจหน้าท่ีของ อบท. ไว้โดยละเอียด ท่ีส าคัญคือไม่ให้ทางกระทรวงมหาดไทย 
โดย สถ. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสามารถท่ีจะตั้งงบประมาณเกี่ยวกับขยะได้  
ไปอยู่ ท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการก าหนดอัตราโทษ  อันนี้ 
ผมทราบมาว่าทางสภาเป็นคนเพิ่มเติม เรียนด้วยความสัตย์จริงว่ากระทรวงมหาดไทย  
ตั้งไปแค่นี้ ไม่ได้ตั้งอย่างอื่น แต่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามีความเห็นว่าถ้าไปท าพีพีพี  
(PPP) ต้องใช้เวลา ๒ ปี ขยะจะต้องมหาศาลนะครับ จึงได้มีออกมาว่าให้ใช้เรื่องพีพีพี (PPP)  
โดยอนุโลม นั่นเป็นเรื่อง พ.ร.บ. รักษาความสะอาด ไม่ใช่กระทรวงมหาดไทยเสนอนะครับ  
กฤษฎีกาน่าจะยืนยันได้ในเรื่องนี้นะครับ 
   ต่อมา กระทรวงมหาดไทยก็เอาตาม พ.ร.บ. นี้มาประกาศเป็นประกาศ 
กระทรวงมหาดไทยในละเอียดให้ปฏิบัติ ในเรื่องของการท่ีจะก าจัดขยะนะครับ ผมขอเรียน 
ถึงขั้นตอนสักเล็กน้อยว่าเวลาเราจะก าจัดขยะเรามีแนวทางอย่างไร เรียนก่อนว่าเราไม่ได้เน้น 
ให้ไปเผาท าลาย อันดับแรกเลยท่ีต้องท าคือให้ทุกคนผู้ท าให้เกิดขยะใช้ ๓ ช. 3 R. ใช้น้อย  
ใช้ซ้ า ใช้ใหม่ หรือรีดิวส์  (Reduce) รียูส (Reuse) รีไซเคิล (Recycle) ผู้ท าขยะต้องใช้ 
แนวทางนี้  แล้วก็แยกขยะให้ด้วย เพราะว่าถ้าไม่แยกจะเป็นปัญหาในตอนปลายมาก  
ต้องใช้เงินมากในการท่ีจะไปแก้ปัญหาเรื่องขยะ นั่นเป็นแนวทางท่ีเริ่มต้นทาง ส่วนกลางทาง 
ก็จะเป็นเรื่องขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องของการขนขยะ เก็บขยะ เพราะฉะนั้น 
เขาแยกแล้วทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ต้องเก็บแยกด้วย แนวทางนี้ก็ออกไป  
ไปถึงตอนก าจัดอันนี้อยากเรียนให้ทราบนะครับ ไปถึงตอนก าจัดขยะ เริ่มท่ีรูปมือนะครับ  
อยากให้เห็นเรื่องของสไลด์ (Slide) ท่ี ๔/๑ อยากจะให้เห็นนะครับว่า ผมเรียนแล้วว่า 
เรามีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๗,๐๐๐ กว่าแห่ง ถ้าเราให้ทุกคนท าคงยอมรับไม่ได้แน่  



๗๙๓ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ                     กุลนิษฐ์ ๓๕๙/๒ 
 
เราก็จัดเป็นคลัสเตอร์ (Cluster) ให้อยู่ด้วยกัน แต่ละคลัสเตอร์ (Cluster) หมายความว่า 
เขาสามารถขนขยะไปแล้วอยู่ในลักษณะท่ีไม่สิ้นเปลืองงบประมาณแล้วท าได้ จะไปท าก าจัด  
หรือจะไปเผา หรือเผาโดยพลังงานก็สามารถท าได้ เพราะถ้าขนไกลเกินไปทุนก็สูงมาก  
เราก็จัดเป็นคลัสเตอร์ (Cluster) ได้ ๒๖๒ คลัสเตอร์ (Cluster) แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า 
ต้องมี ๒ โรงก าจัด ๒๖๒ แห่ง หมายความว่าบางคลัสเตอร์ (Cluster) ก็สามารถท่ีจะใช้ 
เทคโนโลยีการบีบอัดขนย้ายได้ แล้วก็สามารถรวมคลัสเตอร์ (Cluster) ได้ ตรงนี้เป็นจุดท่ี 
อยากเน้นให้เห็นว่าเรามีเจตนาท่ีจะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีอิสระพยายามมีแนวทาง 
ท่ีจะท า แล้วเราบังคับเขาไม่ได้ เราก็เลยใช้คณะกรรมการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัด 
เป็นคณะกรรมการ เป็นเหมือนคนให้กรอบนะครับ ท่ีผมเขียนนี้ อบท. หลาย ๆ อัน 
แล้วมาจับมือคือเรื่องจริงว่าเราอยากให้ อบท. มาก ๆ มาร่วมกัน แล้วขั้นตอนในการรวม 
ตรงนี้ทางผู้ว่าราชการจังหวัด คนก ากับท้องถิ่นคือท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกับนายอ าเภอ  
ผมก ากับแห่งเดียวเท่านั้นคือกรุงเทพมหานคร ผมไม่ได้ก ากับไปทั่วประเทศ -------------------- 
 

- ๓๖๐/๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๙๔ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ     จันทร์ยุคล ๓๖๐/๑ 
 
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดโดยกฎหมายเป็นคนก ากับ เขาจะต้องรวมตัวกันให้ได้มากท่ีสุด  
ผมสามารถเรียนได้เลยว่าโรงขยะท่ีเกิดขึ้นมาบางแห่ง ๔๐  ๕๐  ๖๐ อปท. ไปรวมตัวกัน 
นั่นเป็นสิ่งท่ีเราอยากท า แล้วเราลดจ านวนกองขยะ ไม่ได้มีใครคิดจะไปช่องทาง หาเงิน 
หาทองเก่งขนาดวางแผนได้ยาวขนาดนั้นนะครับ ไม่มี เขามีเจตนาท่ีจะแก้ปัญหาเรื่องขยะ 
ทีนี้พอ อปท. ท้ังหลายเขาคิดจะท ารวมกันแล้ว เขารวมกันได้ เขาขนได้ ผมเรียนแล้วว่า 
มีต่ าสุดท่ีมีก็เกือบ ๆ ๒๐ นอกนั้น ๓๐  ๔๐  ๕๐  ๖๐ อปท. รวมกัน เพราะปริมาณขยะ 
มันจะมีไม่มาก ก็จะต้องมาผ่านคณะกรรมการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัด อันนี้เขาก็จะดูว่า 
การด าเนินการเอกสารครบถ้วนหรือไม่ อย่างไร ท้ังหมดเลยการด าเนินการต่าง ๆ มีมากมาย 
หัวข้อท่ีจะต้องด าเนินการมีมากมาย แต่ไม่ได้เห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ กลั่นกรองแล้วก็ส่งขึ้นมา 
ให้คณะกรรมการกลั่นกรองท่ีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อันนี้จะดูละเอียดมาก แล้วก็ 
มักจะส่งกลับไป เพราะกระทรวงต่าง ๆ ท่ีอยู่ในคณะกรรมการเขาจะไม่ยอมนะครับ ถ้าท าอะไร 
ไม่ครบถ้วน เขาจะส่งกลับไปนะครับ แต่ถ้าครบถ้วนเขาจะส่งมาคณะกรรมการกลาง  
คณะกรรมการกลางคือท่านปลัดเป็นประธาน อันนี้ก็เช็ก (Check) ตรวจสอบข้อมูลหลักฐาน 
เพื่อให้ผมเห็นชอบ ถามว่าท าไมต้องท า นี่แหละครับท่ี พ.ร.บ.  รักษาความสะอาด 
เขาบอกให้ใช้แนวทางการร่วมทุนโดยอนุโลม เพราะฉะนั้นก็ต้องมาให้ผมเห็นชอบ  
พอผมเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว ทีนี้จะไม่กลับขึ้นมาอีกแล้วนะครับ เพราะว่าผมได้มอบไปแล้วว่า 
ผมเห็นชอบให้ท าได้ตามท่ี อปท. ร่วมมือกันมา ก็จะส่งกลับไปท่ี อปท.ทีนี้เรื่องส าคัญ อปท. 
จะต้องไปรวมกัน ถ้าจะเป็นร่วมทุนจะต้องไปหาผู้ประกอบการเองจะขาดจากข้างบน 
โดยสิ้นเชิง ผมจะไม่ลงไปยุ่งอีก เพราะว่าการท่ีจะไปก าหนดให้ อปท.ท าอย่างไร ผมเรียน  
นะครับกฎหมายมันท าไม่ได้ เพราะฉะนั้นเขาจะต้องจับมือกันเอง แล้วก็หาผู้ร่วมทุนเอง  
แล้วก็ไม่มีใครท้ังสิ้นท่ีจะไปสั่งได้แน่นอน อปท. เดียวก็แย่แล้ว  นี่แต่ละโรง แต่ละแห่ง  
๕๐  ๖๐ อปท. ไปรวมกัน เขาจะต้องประชุมรวมกันให้ได้ เขาจะใช้วิธีใด เขาจะเอาใคร 
มาร่วมทุนเป็นขั้นตอนข้างล่างจะต้องด าเนินการคัดเลือกเอกชน แล้วก็เรียนต่อไปเลยนะครับ  
เสร็จแล้วก็ไปลงนามในสัญญา ถ้าจะมีการขายไฟ ก็จะขาดจากกระทรวงมหาดไทยอยู่แล้ว  
เพราะฉะนั้นขณะนี้ อปท. ก็จะขาด ผู้ท่ีได้ลงนามในสัญญาคือเอกชนต้องไปขอขายไฟท่ี 
คณะกรรมการ กกพ. ของกระทรวงพลังงานนะครับ ขั้นตอนมันเป็นอย่างนั้น 



๗๙๕ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ     จันทร์ยุคล ๓๖๐/๒ 
 
  กลับมาของกรุงเทพมหานครนะครับ น่าจะเป็นสไลด์ (Slide) โครงการ 
จ้างเหมาเอกชน ๙-๑ ก็กลับมาถึงปัญหากรุงเทพมหานคร ผมมีข้อสังเกตนิดหนึ่งนะครับ 
ข้อกล่าวหาใช้กฎหมายวางแผนท่ีจะโกง แต่ยกตัวอย่างมา ๒ แห่ง ใช้กฎหมายเดียวกันนะ 
แล้วท่านจะว่าอย่างไร ท่านจะบอกว่าผมวางแผนท่ีจะโกง ก็ท าไมไม่โกงท้ัง ๒ แห่ง 
หรือไม่โกงท้ัง ๒ แห่ง มันก็อยู่ท่ีท้องถิ่นท่ีผมเรียนนั่นละ แล้วเขาท าอย่างไร ก็กฎหมาย 
อันเดียวกันนี่แหละท่ีท่านบอกว่าคิดอย่างแยบยล ผมเรียนแล้วว่าไม่ใช่ เขาหาทางแก้ปัญหา 
ขยะท่ีหมักหมมมานาน ถึงได้ก าหนดโรดแมป (Roadmap) ถึงได้ออกไปดูว่ามันติดอะไร 
ถึงไปรู้ว่ามันติดกฎหมาย แล้วมันก็ท าไม่ได้ เขาก็หาแนวทางมาท่ีจะท าเพื่อจะแก้นะครับ  
ผมคิดว่าถ้าจะท าให้สร้างสรรค์ ผมว่าคอยตรวจสอบถ่วงดุล คอยจับผิดนี่ดีนะครับ ผมว่า  
ขอให้ศักดิ์สิทธิ์ ขอให้สภาท าให้ได้ศักดิ์สิทธิ์ แต่ว่าถ้าคนโกงยังอยู่ได้แล้วคนท่ีเขาท าแล้วก็ 
เขียนนิยายมันคงไม่ดีกับระบบประชาธิปไตยของเรานะครับ -------------------------------------- 
 
               - ๓๖๑/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๙๖ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ  กรณ์กาญจน์ ๓๖๑/๑ 
 
กรุงเทพมหานครมีปัญหาขยะอย่างท่ีผมเรียนแล้ววันละเป็นหมื่นตัน ในจ านวนนี้มีท้ังฝังกลบ  
มีท้ังท าปุ๋ย กรุงเทพมหานครจึงได้ท าเรื่องโรงก าจัดขยะ เรียนนะครับว่าฝังกลบนี่ไม่จบนะครับ  
ขณะนี้กรุงเทพมหานครมีขยะท่ีว่านี่ เอาไปฝังอยู่ ท่ีนครปฐมก็มี เอาไปฝังท่ีแปดริ้วก็มี  
ราคาฝังก็ ๗๐๐-๘๐๐ บาท ๗๐๐ กว่าบาท ๖๐๐ กว่าบาท ขนไปฝัง เพราะฉะนั้นแนวทางนี้ 
คงจะอยู่ไม่ได้ เขาก็คิดท าโรงท่ีว่านี้ ก็มาดูว่ามี ๒ ขั้นตอน  
  ขั้นตอนแรก คือขั้นตอนขอความเห็นชอบโครงการท่ีผมเรียนตั้งแต่ต้นแล้ว  
แต่อันนี้เป็นกรุงเทพมหานคร ต้องมองให้ขาดนะครับ ผมแก้ปัญหาเรื่องแรกไปแล้วนะครับว่า 
เราไม่ได้ออกกฎหมายท่ีจะไปเอื้ออะไรท้ังสิ้น เราออกกฎหมายเพื่อท าให้การก าจัดขยะ  
มันเดินไปได้ เพราะท่านยกตัวอย่างมา ๒ แห่ง นครศรีธรรมราชกับนี่ ก็ใช้กฎหมายท่ีว่า 
นี่ละครับ ไม่ได้ใช้กฎหมาย ผมไม่ได้ระบุว่านครศรีธรรมราชใช้อีกฉบับหนึ่ง ไม่ได้ใช้  
ใช้อันเดียวกันนี่ เพราะฉะนั้นข้อสงสัยเรื่องกฎหมายคงไม่ใช่ ต้องไปดูขั้นตอนของการท าว่า 
ขั้นตอนของการเห็นชอบโครงการนี่นะครับ ก็เริ่มอย่างท่ีผมว่า  
  ขั้นตอนอีกขั้นตอนหนึ่งเป็นเรื่องขั้นตอนของกรุงเทพมหานคร คือเรื่องท้องถิ่น  
ผมเรียนยืนยันนะครับว่าแยก ผมไม่ลงไปยุ่งแน่นอนในส่วนนั้น ในขั้นตอนขอความเห็นชอบนี่  
ก็หน่วยก็ศึกษามา กรุงเทพฯ เขาศึกษาของเขาเอง แต่ถ้าเป็นท้องถิ่นอื่นต้องไปคิดรวมกันมา  
ผ่านคณะกรรมการกลั่นกรอง มาคณะกรรมการกลาง มาหาผม อย่างท่ีผมเรียนเมื่อสักครู่นี้   
กรุงเทพมหานครเขาท า ผมก็ให้ความเห็นชอบท่ีให้ท าตามขั้นตอน ตามกฎหมาย  
พ.ร.บ. รักษาความสะอาดนั่นละครับ อันนี้ละครับเป็นขั้นตอนท่ีเริ่มมาวิพากษ์แล้วครับว่า  
ต่อไปกรุงเทพมหานครก็ไปก าหนดทีโออาร์ (TOR) อันนี้ผมคงไม่วิพากษ์นะครับว่าอย่างไร  
ก็มีคนท าอย่างนี้ ท่านไปยกตัวอย่างอีกแห่งก็ให้น้ าหนักอย่างนี้ ความจริงวิธีนี้ผมอาจจะมี 
ความเห็นส่วนตัวว่าผมอยากเห็นการพิจารณาเทคนิคก่อน ใครผ่านเทคนิคก็มาสู้เรื่องราคา  
แต่ผู้ท่ีด าเนินการก็อ้างว่าเนื่องจากเขาไม่มีความรู้จะออกแบบ คนท่ีจะท าต้องไปออกแบบ  
มาท้ังหมด แล้วก็เสนอขึ้นมา เขาถึงดูเทคนิคด้วยว่าใครออกแบบอย่างไร อันนี้น่าจะเป็น 
เร่ืองจริง เพราะว่าความล้มเหลวท่ีภาคราชการท้ังหลายที่พยายามท านี่คิดโครงการมาแล้วท า  
เสร็จแล้วท าไม่ได้หมดเลย เพราะว่ามันจะขาดตกบกพร่อง แล้วก็จะหาเงินมาซื้อมาเติมอะไร 
มันไม่ได้ เพราะออกแบบระบบแล้วมันเดินไม่ได้ เรามีโรงขยะอย่างนี้ เป็นอนุสาวรีย์ 
ในประเทศไทย ในยุคเร่ิมต้นไม่ใช่ยุคนี้นะครับ มีอยู่ เพราะฉะนั้นเขาก็เลยให้ออกแบบมาเลย 



๗๙๗ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ  กรณ์กาญจน์ ๓๖๑/๒ 
 
จะเอาอย่างไร เขาถึงให้คะแนนเทคนิคมาก ซึ่งในความคิดผมนี่ว่าตามจริงนะครับว่าผมอยากเห็น 
เทคนิคผ่านก่อน แต่ว่าส่วนใหญ่ตอนนี้ก็จะใช้วิธีนี้ท้ังนั้น ให้คะแนนเทคนิคเป็นสัดส่วนกันมา 
ตามนี้ ย้ านะครับว่านี่เป็นขั้นตอนของ อปท. เขาคือท้องถิ่นเป็นคนท าขาดจากข้างบนแล้ว  
ไปด าเนินการ เขามีเหตุผลว่าท าไมต้องไปออกก าหนดคะแนนเทคนิคสูง  เขาบอกเอกชน 
ต้องเป็นคนลงทุนสร้างโรงงานบริหารจัดการระบบออกแบบเพื่อรองรับอุปกรณ์เทคโนโลยี  
แล้วก็เสนอราคามา ต่อมาก็มีการวิจารณ์ทีโออาร์ (TOR) ก็คือว่าคนท่ีเข้ามาเขาขอวิจารณ์ 
ทีโออาร์ (TOR) นะครับ ท้ัง ๒ โครงการ อ่อนนุช ๑๒ ราย หนองแขม ๘ ราย ขอวิจารณ์  
คือขอจะปรับปรุงขอเปลี่ยนแปลงทีโออาร์ (TOR) ก็อยู่ในขั้นตอนของท้องถิ่น ท่ีว่านี่ 
สมมุติถ้าผมคิดหวังดีลงไป อยากจะไปยุ่งทีโออาร์ (TOR) เขานี่ผิดทันทีนะครับ เป็นเรื่องของเขา  
คนท่ีจะสอดส่ายลงไปต้องมีเจตนาไม่ดี ผมไปยุ่งกับเขาไม่ได้ เขาก าหนดทีโออาร์ (TOR)  
เขาก็ก าหนด ผมไม่ได้เป็นกรรมการก าหนดนะครับ อย่างไรก็ตามเขาก็ยืนยันตามนี้ ก็ผู้ท่ี 
ยื่นวิจารณ์เขาก็ไปฟ้องศาลปกครอง ศาลปกครองกลางมีค าพิพากษาไม่รับฟ้องตามนี้  
อันนี้ผมท ามาตั้งแต่ตอนนั้นเลยนะครับ ตั้งแต่ ๒-๓ ปีมาแล้วผมจ าไม่ได้ ผมท าเรื่องนี้ไว้  
ไม่ได้เพิ่งคิดนะครับ กทม. ยืนยันไม่ปรับแก้ทีโออาร์ (TOR) และด าเนินการประกวดราคา 
ต่อไป อ านาจหน้าท่ีเขา -------------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๓๖๒/๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๙๘ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ                    ณัฐวัฒน์ ๓๖๒/๑ 
 
สมมุติผมลองนึกภาพให้ท่านนึกตามนะ ผมไปแก้ด้วยวิธีใดก็ตาม  ก็มองได้ ๒ อย่าง 
หวังดีกับหวังเงิน ไม่มีผิดหรอกครับ ไม่ใช่อ านาจหน้าท่ี อยู่ดี ๆ จะไปแก้เขา ไม่ใช่อ านาจหน้าท่ี 
ไม่ได้มีระเบียบให้ผมลงไปแก้ทีโออาร์ (TOR) ได้ เมื่อเขาจะก าหนดอย่างนี้เขามีเหตุผล 
เขาก็ก าหนดไป ก็ออกมาเป็นผลอย่างท่ีว่านี่  ผลออกมาตามนี้ เขาก็อุทธรณ์อย่างว่า 
เรื่องนี้ผมค้างนานทีเดียวนะครับ พอเขาตัดสินไปแล้วนี่ทางเอกชนเขาก็อุทธรณ์  ท่านผู้ว่า 
ไม่เห็นด้วยกับอุทธรณ์ก็มาถึงผม ผมไม่ได้ท าเอง มีเอกสารยืนยัน ผมใช้ส านักงานกฎหมาย  
ของกระทรวงมหาดไทย ผมยืนยันว่าติดอยู่นาน ผมก็จะเอาอย่างไรในคณะส านักงานกฎหมาย 
เขาก็บอกว่าอุทธรณ์ฟังไม่ขึ้น ยกอุทธรณ์ ผมก็คิดหนักในช่วงนั้น ผมคงไม่เอาประโยชน์  
ใส่ตัวนะ แต่ผมจะเล่าให้ท่านฟังด้วยความสัตย์จริงว่าบริษัทท่ีไม่ได้นี่ผมรู้จัก  ท่านเชื่อผม  
ผมเรียกตัวมายืนยันก็ได้ถ้าท่านอยากจะพบ แต่ผมไม่ได้เคยด าเนินการ ไม่ได้เคยไปยุ่ง 
เกี่ยวกับเขา ก็ยืนยันว่าผมก็ใช้ส านักกฎหมายมหาดไทยนี่  เขาก็เรียนชี้แจงว่ามันต้องยก 
รับไม่ได้นะครับ ผมก็ต้องยก ไม่มีเจตนาอื่น ผมยืนยันว่าใช้เวลาตอนพิจารณาตรงนี้นาน 
แล้วผมก็ไม่กล้าไปสวนกับส านักกฎหมายของกระทรวงมหาดไทยเขา นั่นคือความเป็นมา  
กลับไปใหม่นะครับ ตกลงกฎหมายนี่ไม่มีปัญหาเพราะท้ัง ๒ แห่งนี้ยกตัวอย่างมาใช้กฎหมาย 
เดียวกัน แล้วกฎหมายท่ีว่านี่เขาท าขึ้นมานี่คนละท่ีกัน ทางกระทรวงมหาดไทยนี่แก้กฎหมาย 
เรื่อง พ.ร.บ. รักษาความสะอาด เพราะของเก่ามันไม่สมบูรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมเขาแก้จากอีไอเอ (EIA) เป็นคอป (CoP) ผังเมืองเรานี่ก็มองว่าถ้าติดผังเมือง 
สร้างไม่ได้ต้องขนขยะถ้ามีท่ีก าจัดได้ต้องขนกันข้ามเมืองกันไป ตาย จะต้องโกลาหลแน่นอน  
เพราะฉะนั้นเขาแก้กฎหมายมานี่ไม่มีเจตนาอย่างอื่นอย่างท่ีคิดนิยายอย่างนั้นคงไม่ใช่จริง ๆ 
นะครับ แล้วการด าเนินการผมเรียนแล้วนะครับว่าพอหลุดจากผมลงไปแล้วนี่ผมไม่ไปยุ่ง  
เด็ดขาดกับใครข้างล่างนี่ท้ังสิ้นเลย เพราะว่า อปท. แต่ละแห่งนี่เขาเป็นเอกเทศ เขาเป็น  
อิสระของเขา แล้วเราก็อยากจะให้เขารวมตัวกันหลาย ๆ อปท. เพื่อจะลดกองขยะให้ได้  
แล้วเขาประชุมกันเอง ร่วมกันจะหาวิธีใดเสนอแผนงานโครงการขึ้นมาแล้วก็ด าเนินการ 
ถ้าคิดว่ากลับกัน ผมกลับไปใหม่ตอนนั้นกลับเวลาไปได้ผมรับอุทธรณ์ ถ้าการมันออกไปว่า  
ผมไม่ฟังคณะกรรมการและส านักกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย ถึงตอนนี้ท่านก็คงมา  
วิจารณ์บอกว่าท าไมไม่เชื่อเขาตัดสินใจเอง เขาสรุปมาแล้วท าไมไม่เชื่อเขาก็มองได้  



๗๙๙ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ                    ณัฐวัฒน์ ๓๖๒/๒ 
 
ถ้าฝ่ายโน้นเขาถูกต้องก็กลับกันอีกว่าท าไมเขาท ามาถูกต้องหมด เขาท าโออาร์ (TOR)  
เขาประกวดราคาเขาได้คะแนนไปแล้วท าไมผมไปรับอุทธรณ์ ท่านลองนึกดูความเป็นจริง 
แล้วมันจะ เดินอย่าง ไร  ท่านเอาประวัติ ศาสตร์มาบอกว่ าอย่ างนั้ นอย่ างนี้  มาด ู
โรงนครศรีธรรมราชเห็นเจ้าหน้าท่ีก็บอกว่าการท่ีคิดราคาเขานิ่ง เขาเริ่มต้นน้อย แต่เขารัน  
(Run) ไปทุกปี ๒-๓ ปี ของทางนี้เขาแฟลตเลท (Flat Rate) อยู่ ท่ีตั้งก็ต่างกัน ส่วนพื้นท่ี 
ในการด าเนินการก็จะต่างกันระหว่างต่างจังหวัดกับท่ีนี่ ผมคงอธิบายได้แค่นั้น  แต่มันอยู่ท่ี 
แต่ละท้องถิ่นท า เพราะว่าอย่างท่ีผมเรียนแล้วว่ากฎหมายเดียวกันแล้วเขาต่างคนต่างแยกท า  
ท่านจับออกมาอย่างนี้ ท่านหาอย่างนี้มาท่ีไหนก็ได้ มันไม่มีทางจะเท่ากันหรอกครับ ---------- 
 

- ๓๖๓/๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๐๐ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ     ณัฏฐ์ณรัณ ๓๖๓/๑ 
 
ผมยืนยันว่ามันไม่เท่ากันด้วยสภาวะแวดล้อมต่าง ๆ ท้ังหมดเลยก็ไม่เท่ากันนะครับว่า  
มันไม่สามารถจะเท่ากันได้ แต่ว่าไม่มีใครลงไปยุ่งกับเขาแน่นอน แล้วยากมาก ผู้ว่าราชการจังหวัด 
ก็สั่งไม่ได้ เพราะท้องถิ่นแต่ละแห่งมากหลายท้องถิ่นจริง ๆ มันสั่งไม่ได้จริง ๆ เราต้อง  
พยายามให้เขาไปรวมตัวกันท าให้ได้ เพราะฉะนั้นตอบข้อซักถามท้ังหมดก็คือ เมื่อลงไปอยู่ท่ี 
ท้องถิ่นแล้วเขาท านี่  ลืมไปนะครับว่าพอไม่รับอุทธรณ์แล้วเขาก็ฟ้อง ฟ้องก็ต้องรอ 
กระบวนการยุติธรรม ถ้ากระบวนการยุติธรรมออกมาเป็นอย่างไรก็คงไม่มีใครวิจารณ์  
ถ้าเป็นฝ่ายนี้ผิดก็ต้องมีโทษตามมา ละเมิดอะไรตามมานะครับ ผมเข้าใจว่าต้องเป็นอย่างนั้น  
คือเรียนยืนยันได้ว่าก็ต้องเป็นไปตามกฎหมาย ท่านลองนึกสิผมจะไปพลิกตอนไหน  
ไปก าหนดทีโออาร์ (TOR) ผมก าหนดได้ไหม ค าตอบก็คือไม่ได้ ใครก็ไม่ได้ ท่านเองท่ีท่านพูด 
ท่านก็ไปยุ่งกับเขาไม่ได้ เมื่อเขาออกมาเป็นคนนี้ท่านไปเปลี่ยน ไปกลับผมว่ามันก็ผิดอยู่ดี  
ตอนนี้ท่านบอกฝ่ายนี้ผิด ถ้ามันกลับกันคือไปท าแล้วอีก ๕ ปี คนก็บอกไปแก้เขาได้อย่างไร  
คุณจะตอบอย่างไร แล้วคณะกฎหมายเขาว่าอย่างนี้ท าไมไปกลับรับอุทธรณ์เขาท่านลองนึก  
ความเป็นจริงดู ผมเรียนท้ังหมดนี้คือแฟกต์ (Fact) ท้ังสิ้น ผมท าเรื่องนี้มาตั้งหลายปีแล้ว 
จนผมลืมด้วยซ้ าไป ไม่นึกว่าท่านจะยกมา ยกมาเป็นเรื่อง ผมท าไว้  ศึกษาไว้กับนนทบุรี 
เปรียบเทียบก็มี ผมไม่ได้เปรียบเทียบกับนครศรีธรรมราชนะครับ ก็เรียนสภาเพื่อกรุณา 
ทราบนะครับว่า สรุปว่า คสช. มีเจตนาท่ีจะแก้ปัญหาขยะ ซึ่งหมักหมมแล้วแก้ไม่ได้  
ขณะนี้เริ่มเข้ารูปมาเยอะแล้ว เร่ิมเข้ารูปเข้ารอยมาเยอะ แต่ปัญหาหนักก็คือเราบังคับท้องถิ่น 
ไม่ได้ คือมีแนวทางว่าเหมือนเฟรมเวิร์ก (Framework) ต้องใช้ หรือกรอบการท างาน 
เขาว่าอย่างนี้ แต่เขาต้องไปรวมตัวกันมาเอง แล้วสั่งเขาไม่ได้แน่นอน ผู้ว่าราชการจังหวัด 
ไม่มีทางพูดรู้เรื่อง แล้วท่ีผมเน้นย้ านักหนาคือ อปท. เป็นหลายสิบจริง ๆ ๓๐ ๔๐ ๕๐ ๖๐ กว่า  
รวมกัน ๑ โรง ไม่อย่างนั้นขยะก็ไม่พอนะครับ ถ้าต่อไปเทคโนโลยีดีกว่านี้ผมคิดว่ามันจะ  
มากกว่านี้ ถ้ายิ่งยก อปท. กองขยะยิ่งลดเรื่อย ๆ นั่นคือจุดมุ่งหมายนะครับ ถ้าไม่สามารถเผาได้ 
จึงไปฝังกลบ ซึ่งปัญหาก็มากมายฝังกลบ เพราะว่าเรามันอยู่ในอารยธรรมของถุงพลาสติก  
ไม่มีใครท้ิงขยะโดยไม่มีถุงพลาสติก สมัยผมเด็กหลาย ๆ ท่านท่ีอยู่ท่ีนี่คงทัน เราท้ิงถังขยะ  
เรามีถังขยะฝาปิดเราท้ิงไปอย่างนั้นเลยไม่ต้องมีถุงพลาสติก แล้วน้ าก็ไหลไปในรถขยะ  
แต่เดี๋ยวนี้มันเป็นอารยธรรมถุงพลาสติกจริง ๆ การฝังกลบนี่มันปัญหามากมายเราไม่แยก 
ถุงพลาสติกมันจะเกิดปัญหาในอนาคตอีกมากนะครับ 



๘๐๑ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ     ณัฏฐ์ณรัณ ๓๖๓/๒ 
 
   อีกเรื่องหนึ่งท่ีอยากเรียนให้ทราบก็คือว่าการท่ีเผาเป็นไฟฟ้ามันช่วยลด 
ค่าใช้จ่าย อปท. ประมาณครึ่งหนึ่ง ถ้าไม่ขายเป็นไฟฟ้าแล้วนี่ค่าเผามันสูงมากนะครับ  
มันก็จะท าไม่ได้ ท้องถิ่นก็จะท าไม่ได้ ตั้งโรงเผามาแล้วค่าใช้จ่ายเท่าหนึ่งของการเผาขยะ  
ท้องถิ่นท าไม่ได้เดี๋ยวก็จะเอาไปฝังกลบแบบไม่ถูกวิธีคือโอเพนดัมป์ (Open dump) อีก  
ก็คือจะไปเทกองอีกก็กลับมา ก็เรียนด้วยความเคารพนะครับว่าไม่มีเจตนาใด ๆ ท้ังสิ้นของ คสช.  
และตัวผมเอง และผมได้เรียนและเด็ดขาดว่าพอหลุดจากผมลงไปนั้นจะไม่กลับขึ้นมาท่ีผมอีก  
เขาจะไปหาใคร เขาจะไปหาพลังงานอย่างไรเรื่องของเขาท้ังสิ้น เพราะเขาเป็นองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น ขออนุญาตเรียนนิดหนึ่งคงไม่โกรธ เพราะท่านเองท่านก็อยู่ท่ีองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นท่านมีความรู้เกี่ยวกับ กทม. มาก ท่านก็คงทราบดีว่าเราไม่ต้องการให้ใครไปยุ่ง 
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแน่นอน เขามีผู้บริหารกับสภาต้องรับผิดชอบ ผมคงเรียน  
โดยสรุปเท่านี้ครับ 
   นายสุชาติ  ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหนึ่ ง )   :   
ท่านประเดิมชัย เชิญครับ 

-  ๓๖๔/๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๐๒ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ                     รัชนีพร ๓๖๔/๑ 
 
  นายประเดิมชัย บุญช่วยเหลือ (กรุงเทพมหานคร)  :  ท่านประธานครับ  
ประเดิมชัย บุญช่วยเหลือ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร เขต ๕ ดินแดง  
ห้วยขวาง พรรคเพื่อไทย ขออนุญาตท่านประธานสั้น ๆ เพียงนิดเดียวครับ ประเด็นท่ีผม  
คิดว่าท่านรัฐมนตรีท่ีลุกมาตอบนะครับ แล้วก็ดูเหมือนว่าเป็นการตอบ ท่ีน่าจะเห็นใจ  
สิ่งท่ีท่านลุกมาตอบในความรับผิดชอบท่ีบอกว่าท่านยึดในหลักการ ถ้าท่านไม่เชื่อฝ่ายกฎหมาย 
ของกระทรวงมหาดไทย แล้วท่านจะเชื่อใคร นั่นหมายความว่าทุกเรื่องท่ีชงเข้าไปหาท่าน  
โดยท่ีท่านไม่ต้องใช้สมองหรือว่า ต่อมเอ๊ะในการคิดเลย ในการท่ีจะชั่งน้ าหนักหรือพิจารณาว่า 
อะไรคือประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน เมื่อสักครู่ผมชี้ประเด็นเรื่องเกณฑ์ 
การให้คะแนนท่ีน้ าหนัก ๙๐ กับ ๑๐ ท่านประธานลองไปตรวจดูย้อนหลังในสัญญาไหน ๆ  
ของประเทศไทยก็ได้ ไม่มีท่ีไหนให้หรอกครับ เพราะว่ามันไม่มีนัยผลผูกพันในเรื่องการที่จะ 
เป็นตัวชี้วัดในเรื่องการท่ีจะรักษาผลประโยชน์ให้กับประเทศชาติเลย อย่างท่ีผมน าเรียน 
ท่านประธานไปก็คือว่าคะแนน ๑,๖๐๐ ได้ ๑,๕๗๐ ในขณะท่ีว่าคนอื่นได้ ๑,๓๐๐  ๑,๔๐๐  
และ ๑๐ คะแนนมันจะไม่มีผลได้อย่างไรครับ แต่ปรากฏออกมาว่าคะแนนเทคนิคทุกบริษัท  
๔ บริษัท ผ่านเหมือนกันหมด ถ้าท่านบอกว่ากลัวคนอื่นท่ีจะเสนอมาแล้วไม่สามารถสร้างได้  
แล้วคะแนนเทคนิคผ่านได้อย่างไร ฉะนั้นตรงนี้ท่ีผมชี้ก็คือว่าท่านสามารถรักษาผลประโยชน์ 
ได้ว่าถ้าท่านใช้สิทธิอุทธรณ์ให้ กทม. ไปทบทวนในขั้นตอนต่าง ๆ ถามสักนิดหนึ่งว่า 
ทีมงานหรือว่านักกฎหมายของท่านได้ลงไปดูในรายละเอียดอย่างท่ีผมได้น าเรียนหรือเปล่า  
การยื่นศาลปกครองนี่นะครับ บริษัทท่ียื่นศาลปกครองเพื่อให้ศาลปกครองคุ้มครองนี่ 
ยื่นในประเด็นท่ีบอกว่าการพิจารณาอุทธรณ์น่าท่ีจะพิจารณาอุทธรณ์ตาม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้าง  
ไม่น่าจะพิจารณาอุทธรณ์ตาม พ.ร.บ. ทางการปกครอง ศาลก็เลยไม่รับฟ้องท่านประธานครับ  
ท่านรัฐมนตรียังไม่รู้เรื่องเลย ลูกน้องให้ข้อมูลไม่ครบ นี่ขนาดเตรียมการมาก่อน ผมเพิ่งเอา 
สไลด์ (Slide) ข้อมูลผมไปให้เจ้าหน้าท่ีโหลด (Load) ตอนประมาณ ๒ ทุ่มท่ีท่านเตรียมสไลด์  
(Slide) มาเรียบร้อยเปรี๊ยะเลยทุกอย่าง ขั้นตอน ขั้นตอน กรรมวิธีต่าง ๆ ครบถ้วนสมบูรณ์แบบ 
ไม่รู้ท าได้เร็วได้ขนาดนั้นต้องชมทีมงานของท่านท่ีอยู่ข้างนอก รู้ได้หมดว่าผมจะพูดอะไร 
แต่บางเรื่องผมไม่พูดท่านไม่ตอบไม่เป็นไรท่านอยากจะอธิบายให้ใครฟังผมไม่รู้นะครับ  
แต่ผมคิดว่าผมไม่ได้ตอบ ไม่ได้ถามแต่ท่านพูดก็ไม่เป็นไร แต่สิ่งท่ีผมถามไปนี่ครับ ท่านเอง  
กลับไม่ตอบแล้วก็ตอบแบบเลี่ยงบาลี ไม่เป็นไรท่านประธานครับไม่อยากเสียเวลา  



๘๐๓ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ                     รัชนีพร ๓๖๔/๒ 
 
เราไปเจอกันเดี๋ยวผมจะร้อง ป.ป.ช. ท้ัง ป.ป.ช. ท่ีสนามบินน้ า แล้วก็กรรมาธิการ ป.ป.ช.  
ท่ีผมเป็นอยู่ แล้วเรามาพิสูจน์กันว่าสิ่งท่ีเป็นกระบวนการในการท าในโครงการนี้เป็นการท า  
ท่ีชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ท่านก็ไปพิสูจน์เอาก็แล้วกัน ขอบคุณท่านประธานครับ  
      พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย)  :  ขออนุญาต 
ท่านประธานครับ  
    นายสุชาติ ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหนึ่ง)  :  เชิญ 
ท่านรัฐมนตรีครับ 
        พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย)  :  กราบเรียน 
ท่านประธานสภาท่ีเคารพ ท่านสภาผู้แทนราษฎรท่ีเคารพอย่างสูง กระผมเรียนยืนยันว่า  
ผมพิจารณาไปตามทางกฎหมาย ผมคิดว่าแต่ผมอาจจะเอียงไปทางกฎหมาย เพราะว่า 
ผมเรียนยืนยันแล้วว่าผมไปแก้หรือไปดูว่านี่ไม่นั่นหรอกอย่างนี้ ผมไม่ได้ใช้ดุลยพินิจตรงนั้น  
ผมใช้ทางด้านกฎหมาย แต่ท่านผู้ท่ีอภิปรายบอกว่าอันนี้มันไม่ได้  อันนี้ยังไม่ดีว่าอย่างนั้น 
อาจจะไม่ส่อเจตนาทุจริตอะไรก็แล้วแต่ แต่ผมไม่ได้ใช้วิจารณญาณอย่างนั้น แล้วถ้าศาลปกครอง 
ไม่รับฟ้องแล้วก็ผมก็ไปฝืนอีก คณะกรรมการกฎหมายบอกมาผมก็ไปฝืนอีก ท่านลองนึกดู 
สิครับว่าถ้ามันกลับกันแล้วจะตอบอย่างไร เขาบอกมานี่ไม่เอาหมดเลย ผมก็เรียนว่า  
ไม่เป็นไรหรอกครับท่าน ท่านไม่ต้องท าอะไรก็ได้มันอยู่ท่ีศาลอยู่แล้วครับตอนนี้ เขาฟ้องกัน  
อยู่ท่ีศาลอยู ่ก็คงให้เป็นไปตามขั้นตอนของศาลไปนะครับ ---------------------------------------- 
 
                               - ๓๖๕/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๐๔ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ                กมณฑ์มาศ ๓๖๕/๑ 
 
คือผมก็ได้ท าอย่างท่ีผมเรียนแล้วนะครับ โดยท่ีว่าไม่มีนอกมีใน ก็ท าไปตามข้อพิจารณา 
ทางด้านกฎหมายเป็นหลัก เพราะเราก็ต้องกลัวว่าถ้าเราท าไปสวนกฎหมายอาจจะไม่ถูกต้อง 
นักนะครับ เรียนด้วยความเคารพ แต่ก็รับฟังท่านนะครับ ไม่มีอะไร มีเท่านั้นครับ  
   นายสุชาติ ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหนึ่ง)  :  วันนี้ 
เราประชุมกันมา ๑๕ ชั่วโมงครึ่งกว่า ๆ แล้วนะครับ คงจะพอสมควร ขอพักการประชุม  
แล้วกลับมาประชุมต่อตอน ๐๙.๐๐ นาฬิกาเช้าของวันนี้ครับ ขอให้กลับมาเก้าโมงเช้า 
ขอบพระคุณครับ ขอพักการประชุมครับ  
 

พักประชุมเวลา ๐๐.๔๐ นาฬิกา 
ของวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(มีต่อเล่ม ๓) 


















